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Haki zote zimehifadhiwa.

Jindřich Bayer amedai haki yake ya kutambuliwa kama mwandishi kwa mujibu wa Sheria ya
Hakimiliki, Miundo na Hataza ya 1988.Haki zote zimehifadhiwa.Hakuna sehemu ya chapisho hili
inayoweza  kunaswa  tena,  kuhifadhiwa  ndani  au  kuletwa  katika  mfumo  wa  kurejesha,  au
kusambazwa  kwa  namna  yoyote,  au  kwa  njia  yoyote  (ya  kielektroniki,  mitambo,  kunakili,
kurekodi au vinginevyo) bila kibali cha awali cha mwandishi Jindřich Bayer.

Ningependa kuweka wakfu kile ambacho nimechangia katika kitabu hiki kwa kumbukumbu ya mama
yangu na baba yangu, ambao bado wangekuwa nasi leo ikiwa ningejua ninachojua sasa.Ninatumai tu
habari hii itazuia familia zingine kupitia yale yetu ililazimika kuvumilia.

Madhumuni ya mkusanyiko huu ni kuwasilisha hali ya sasa ya ujuzi kuhusu matumizi ya mafuta
ya bangi / dondoo katika dawa.Taarifa zote zinawasilishwa kwamadhumuni ya elimu tu, na
ndivyohaijawasilishwa  kwa  nia  ya  kuhimiza  matumizi  ya  dawa  hatari  za  kulevya  kwa
vyovyote  vile,  kinyume  chake.Hatuwajibiki  kwa  matumizi  mabaya  yoyote  ya  habari
iliyojumuishwa katika kitabu hiki.

Jindrich Bayer, Machi 2022
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Kauli mbiu
"Huwezi kuendesha uchumi kimantiki bila bangi/katani, hiyo ni dhamira isiyowezekana.Vile vile
hutumika kwa dawa - huwezi kufanya dawa vizuri na kwa busara bila bangi, huwezi kufanya
kazi kwa njia bora zaidi.Sio kwa sababu nasema, lakini kwa sababu ndivyo ilivyo.” JB

Kwa nini Inaitwa RSO?
"Jack Herer alianza kuiita Rick Simpson Oil au RSO.Rick hakutaka jina lake liitwe hivyo na
ilinichukua muda kumsadikisha kwamba ni wazo zuri.Ujanja ni kwamba kuna mafuta mengi ya
katani/bangi  huko nje na kuna njia  nyingi  za kutengeneza mafuta au dondoo na wagonjwa
wengi wamedanganywa kununua mafuta au dondoo za ubora duni.

RSO huzalishwa kwa kutumia njia maalum, kutoka kwa vifaa maalum, na kwa njia maalum,
hivyo  inapaswa  kuitwa  ni  nini  -  RSO.RSO  sio  BHO  (mafuta  ya  asali  ya  butane),  RSO  ni
decarboxylated na yenye nguvu sana na ya kutuliza.RSO bora zaidi ni 95-98% THC, 1-2% CBD
na ina nguvu na kutuliza.Aina zingine nyingi za uchimbaji hazitazalisha mafuta ambayo ni yenye
nguvu sana kiafya na mara nyingi hata hazijawekwa decarboxylated ipasavyo.Kwa kawaida sisi
huchakata kiasi kikubwa cha bangi na mbinu ya Rick ni nzuri sana na imeratibiwa kwa usindikaji
wa kiasi kikubwa.Unaweza kusindika kilo moja ya bangi na kutoa mafuta hayo kwa muda mfupi
sana, ukitumia vifaa ambavyo ni rahisi kupatikana katika sehemu nyingi za dunia.Jambo kuu ni
kutengeneza dawa haraka iwezekanavyo ili mgonjwa asingojee.JB”

"Rick  hakuanza  kuiita  RSO,  wengine  walianza.Ni  neno  zuri,  kwani  huwaongoza  watu  kwa
maelezo ya Rick kuhusu mbinu na nyenzo.Rick ana wasiwasi kuhusu watu wanaoita mafuta
ambayo hayajatengenezwa kwa kufuata mbinu zake na alipendekeza nyenzo za kuanzia ili
kuzalisha Phoenix  Tears au RSO.Anajua ni  nini  kilifanya kazi  katika tajriba  yake kubwa ya
kutibu  wagonjwa,  na  anataka  kuhakikisha  kuwa  wagonjwa  sana  wanapata  kile  anachojua
kinafanya kazi, na si kitu ambacho 'kinaweza kuwa kizuri' kwa jina lile lile...” Matthew

"Ninashukuru milele kwa kuwapata Rick Simpson na JB… Ilibadilisha maisha yanguLaurie”

"Bila Rick na video yake nisingejua inatibu saratani ... ingawa nimekuwa mtumiaji na mkulima
kwa takriban miaka 27 sikujua ina sifa hizi ndani yake ... sasa namshukuru Rick Simpson . .. na
bila  ujasiri  na  uwazi  wake sote  tungekuwa tunaishi  gizani  kuhusu hilo  ...  kwa sababu hiyo
nadhani kwamba RSO ni jina zuri la mafuta ... lakini RSO lazima ifanywe kwa maagizo ya RS ...
nyinginewazo la mtu kuhusu lililo bora zaidi ... ikiwa halijavunjwa - usilirekebishe." Peter

“Nilipofanya kazi katika zahanati tulikuwa tunasindika kiasi kikubwa cha bangi...Tunazungumza
kwa mamia ya pauni...  kwa uchimbaji!Inashangaza ni kiasi gani cha co2 au chapa n butane
unachopitia.Nilitafakari na kufanya kila kitu kuwa kiputo heshi kwanza kisha nikakitoa.Walakini
BHO kwa kweli iko CHINI katika THC kuliko RSOIkiwa unaivuta, unataka iwe safi iwezekanavyo
kwa  mapafu  yako.Ikiwa  unakula  mwili  wako  unaweza  kukabiliana  na  suala  la  mimea  bila
shida.Mbinu  ya  naphtha  hufanya  kazi  vyema  zaidi  ikiwa  unaitengeneza  nyumbani  kwa
matumizi.Sio watu wengi wanaoweza kufikia maabara au butane ya daraja la matibabu kufanya
uchimbaji wa BHO na kusafisha utupu ili kuvuta uchafu wowote.Mbinu ya Rick ilinifanyia kazi na
watu wengine wengi ambao sioni haja ya kurekebisha kitu ambacho hufanya kazi bila dosari!”
Lee

“Sijali  inaitwaje!!!Tafadhali  iite  upendavyo lakini  usimtupe mtu kama Rick  ambaye ameokoa
maelfu ya maisha na amejitolea maisha yake yote kueneza neno.Sio sawa tu!!" Donna

“Nayaita mafuta ya katani kila wakati, kwa sababu ndivyo yalivyo, yapo kwenye kamusi, neno
lingine tu la Bangi.Ni neno la mtindo wa zamani, lakini neno sahihi hata kidogo.Sote tunajua
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anachozungumza.” Dion

"Uchimbaji wa Butane sio decarboxylated.Inatoka kwa joto la chini sana.Ninatumia ISO 99 na
nimekuwa  na  tamaa  na  kutumia  ISO  ya  asilimia  91.Ilifanya  kazi  vizuri  na  huyu  ni  mimi
tu.Nilianza kutengeneza hii mnamo 93 na pombe isiyo ya asili lakini ni mimi tu kwani mimi ni
mmoja  wa wengi.Maadamu kiyeyushi  chako kimeiva,  ningesema ni  salama zaidi  kuliko kile
ambacho watu wengi watakula kwa chakula cha mchana.

Dawa hii iliokoa maisha yangu nilipokuwa kwenye kitanda changu cha kufa.Mafuta yalitolewa
na yalitengenezwa kutoka kwa naphtha au ISO na mradi tu kutengenezea vyote kumepikwa,
huwezi  kutofautisha.Asanteni  nyote  kwa  kushiriki  maarifa,  hayana  thamani  na  sayansi  ni
mfululizo wa tafiti zinazorudiwa mara kwa mara.Kwa kile ninachoelewa THC kimsingi inaziba
seli  za saratani na kusimamisha seli  zingine za saratani kufa lakini  haina uharibifu kwa seli
zenye afya mradi tu unameza mafuta yenye nguvu na THCa iliyopashwa moto hadi kuigeuza
kuwa THC, kwa hivyo kuamsha THC. kwa joto.

Swali  langu ni  jinsi  ya kujua wakati  ni  decarboxylated kikamilifu.Bob na Ann wakiwa Willow
Creek Springs Ca ni video yangu ya Youtube na inanionyesha baada ya kuambiwa nilikuwa na
wiki 3 za kuishi.Miaka miwili baadaye ninasema Pasaka Njema na ni imani yangu kwamba kila
mtu, awe mgonjwa au la, anapaswa kuchukua dawa hii kama kinga pia.Huna haja ya kusubiri
kupata saratani au ugonjwa mwingine.Upendo.” Bob

--  Imeelezewa  vizuri  na  kuweka  vizuri,  Bob,  asante.Njia  rahisi  ni  kuweka  mafuta  kwenye
kikombe cha chuma cha pua na kuiweka kwenye tanuri iliyowekwa kwenye 130 ° Celsius kwa
muda wa saa moja au zaidi.Au mpaka hakuna shughuli kabisa juu ya uso wa mafuta.Nakutakia
heri na Pasaka njema.JB

"BHO na RSO ni ulimwengu mbili tofauti linapokuja suala la uponyaji, RSO nzuri ni karibu na
haiwezekani  kupatikana  katika  zahanati,  nimejaribu  mara  nyingi  kuwavutia  -  wengine
hawapendezwi  sana  na  wengine.Tengeneza  yako  mwenyewe  ni  rahisi  vya  kutosha,  nilitoa
pombe kutoka kwa kundi langu la kwanza kwenye kofia ya lori langu siku ya jua kwenye sahani
ya pai ya Pyrex.Kundi hilo dogo la 1 lilibadilisha maisha yangu.

Ninazifanya zote mbili kuwa RSO na BHO HAZILINGANISHI IKIWA UNAUMWA NA UNATAKA
KUWA BORA --- LAZIMA UCHUKUE MAFUTA AINA YA RICK SIMPSON - RSO ni rahisi haihitaji
kurekebisha hata  hivyo.Tumia nyenzo nzuri  za bud na utapata  dawa nzuri.Nadhani  nyakati
zinazotumika kutengeneza hizo mbili  ndio sababu kuu ya tofauti  hiyo.Joto huamsha sifa za
uponyaji za RSO. Mikaeli

"Uchawi uko kwenye kichwa cha ulimwengu cha trichome.Hakuna mahali pengine ambapo THC
inapatikana  kwenye  mmea.Mmea  huzalisha  THC  ili  kulinda  sehemu  zake  za  uzazi.Kadiri
unavyokaribia sehemu hizo, buds, trichomes zaidi.Kwa hivyo buds zina dawa nyingi zaidi.Ni
sayansi,  sio  uvumi.Asante  tena  Rick  kwa  kunitia  moyo  kutengeneza  mafuta  bora
niwezayo.Mafuta mazuri ya kaharabu." Toni

"Inajulikana kama RSO kwa sababu ya kampeni yangu ya mitandao ya kijamii." JB

THC ya Juu au Mafuta ya Juu ya CBD?
“Nimechanganyikiwa kiasi.Rafiki yangu ana saratani ya figo ya hatua ya 4 na saratani kwenye
mapafu yake.Je, ni bora kutoa mafuta ya juu ya CBD au mafuta ya THC?Mafuta ya CBD yana
alama ya  THC pekee?Nilimpatia  bomba la  gramu kumi  na  ina  18% CBD na  chini  ya  1%
THC.Ninaenda kwa njia hii vibaya?" Richard

-- "Ndio sivyo hivyo, lazima upate RSO halisi."Mikees
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-- 95-98% THC sio 18% CBD, sivyo?Mwambie yeyote aliyekupa aache kuifanya.Hype ya juu ya
uuzaji  ya  CBD  itaua  wagonjwa  wengi  wasio  na  wasiwasi  kama  inavyoonekana,  hiyo
inasikitisha.Kwa nini hawawezi kufuata tu maagizo ambayo yanafanya kazi kweli?Utumiaji wa
mafuta mengi ya CBD ni mdogo sana, haufanyi kazi vizuri hata kwa hali ya ngozi, sielewi kwa
nini kila mtu ana gung-ho kuhusu upuuzi huo wa CBD.Ndiyo, ni dawa yenye nguvu, pia, lakini
matumizi yake ni mdogo tu ikilinganishwa na RSO halisi.

95-98% THC, 1-2% CBD, yenye nguvu sana na ya kutuliza na ya kufurahisha; hayo ni mafuta
yako bora zaidi na hayo ndiyo yatafaa zaidi.Jaribu hii kwanza.Unapofanya hivyo, hutagusa au
kwenda  karibu  na  mafuta  hayo  ya  juu  ya  CBD  na  utajua  tofauti  na  hakuna  mtu
atakayekuondoa.RSO kwanza.JB

"Ikiwa tutafanya mafuta kutoka kwa aina maalum iliyo na 20% THC inawezekanaje kupata 98%
kutoka kwayo?Sijaelewa hili.” Kupanda

-- Ikichujwa vizuri na kuchemshwa, utapata mafuta yenye karibu 95% kwa urahisi kabisa.98%
inahitaji ujuzi zaidi au aina nzuri ya kipekee.Usizingatie nambari sana, hakikisha mafuta yana
nguvu  na  ya  kutuliza  iwezekanavyo.Unaweza  pia  kuifuta  tena  ili  kuifanya  iwe  na  nguvu
zaidi.Habari hiyo yote iko kwenye Itifaki ya Rick Simpsone-kitabu.JB

"Nilikuwa na lipoma kubwa sana kwenye sehemu ya juu  ya mkono ambayo daktari  wangu
alitaka kuiondoa.Baada ya takriban mwezi wa mara 2 au 3 kupaka mafuta juu ya kichwa sasa ni
saizi  ya dime!Pia nina ugonjwa wa scoliosis  na upunguvu wa diski  na ninapata unafuu wa
HARAKA na matumizi ya mada wakati wowote nina maumivu!Inaniumiza tu!!" Jill

"Mume wangu alikuwa na kidonda kidogo cha saratani kwenye paji la uso ambacho kilitoweka
kabisa baada ya mwezi au zaidi ya kupaka mafuta." Gina

"Mmea huu ni zawadi kweli." Chelle

“Ninafurahia  sana  ukurasa  huu  na  habari  ninazoweza  kujifunza  kutoka  kwake.Walakini,
inasikitisha sana kusikia  bangi  zingine kando na THC zikiwekwa kama sekondari.Msichana
huyu, na wazazi wake, hawaoni CBD kama sekondari.Imetoa maisha yake.Sio THC iliyofanya
hivyo,  ilikuwa  CBD.Acha  uvivu  kila  mahali  tafadhali.Unakatisha  tamaa  watu  kutokana  na
kujaribu aina nyingi za CBD wakati wanaweza kusaidiwa nayo.THC ya juu sio jibu la kila kitu na
ndiyo sababu kuna zaidi ya bangi moja ndani ya mmea. Tina Babcock

"JB  alijibu  kuhusu  saratani  ya  mapafu  sio  ugonjwa  wa  Dravet,  hakuna  mtu  anayeogopa
chochote.Kwa saratani ripoti za mgonjwa na tafiti za kisayansi zinaonyesha THC ndiyo inayoua
saratani.Kuna baadhi ya tafiti zinazosema CBD ni ya manufaa kwa aina fulani za saratani lakini
ni chache ikilinganishwa na tafiti zilizofanywa na THC.Sasa kifafa na hali zingine za juu za CBD
ndio unatafuta. Kellin

--  Kellin  na  Tina,  mafuta  tunayotumia  yanafanya  kazi  kwenye  kifafa,  pia.Na  wagonjwa
wangepata matokeo bora zaidi ikiwa wangetumia kitu halisi na kujaribu kuponya sababu na sio
dalili tu.

Siweki CBD chini, ni dawa yenye nguvu yenyewe, na nadhani ni nzuri katika kutafuna gum kwa
watoto n.k., kwa mfano.Lakini ikiwa unataka nguvu halisi, unahitaji RSO yenye nguvu zaidi na
THC nyingi.Ijaribu tu kwa hali ya ngozi na uone ikiwa kuchoma au jeraha litapona haraka na
RSO halisi au kwa toleo la chini la CBD la juu.Nimeiona kwa macho yangu mwenyewe, sihitaji
kujaribu mafuta ya juu ya CBD kwangu.Nataka bora kwangu na kwa wagonjwa wangu.Mafuta
mengi ya CBD ya juu ni ya ubora wa pili yakilinganishwa na RSO bora na yenye nguvu zaidi na
ya kutuliza yenye 95-98% THC.

Shida  yako  kuu  ni  kwamba  ulinunua  katika  nadharia  moja  ya  bangi  ambayo  Big  Pharma
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inasukuma ili waweze kufaidika na dawa za bangi.Hutaki kabisa dawakulingana na bangi moja,
unataka mafuta yenye nguvu zaidi na ya kutuliza kwa matokeo bora.

Na  unaweza  kukuza  mimea mwenyewe na  unaweza  kutengeneza  mafuta  mwenyewe,  pia,
hauitaji kuinunua kutoka kwa kampuni kubwa za dawa ambazo zitajaribu kuweka lebo ya bei
kubwa kwenye resin ya bangi ya decarboxylated bila sababu yoyote isipokuwa uchoyo wao. .

Unaweza na kuna uwezekano mkubwa ukahitaji kilo za mafuta siku moja - kwa ajili yako au
familia yako -- ungependa kulipa kiasi gani kwa kila gramu?Buck ni nyingi sana, ikiwa mimea
ilipandwa nje na kwa kiwango kikubwa.Kwa hivyo hakuna ushuru maalum, hakuna kitu kama
hicho.Uhalalishaji wa 100% ndio njia pekee ya kwenda na inapaswa kufanywa sasa, hakuna
sababu  ya  kuruhusu  mamia  ya  mamilioni  ya  wagonjwa  ulimwenguni  kuteseka.Jisikie  huru
kubishana juu yake; lakini hiyo ni kuhusu yote unaweza kufanya kuhusu hilo hata hivyo.Kila la
heri, JB

"Siwezi  kufahamu kutumia  bangi  nyingi  kiasi  hicho  kwa mwaka  mmoja,  lakini  sitasita  kufa
nikijaribu." Susie

"Tafadhali endelea kuelezea jinsi ulivyo, mimi kwa moja ninachukua maelezo na kujifunza kadiri
niwezavyo kutoka kwako juu ya nini  ni  nzuri  kwa nini  na kadhalika,  nataka kuwa tayari  na
kujiandaa na maarifa sahihi kwangu na. yangu...Ikiwa haungesema juu ya kuhitaji THC ya juu
ningefikiria kuwa ni sawa, ninashukuru kwa HABARI YOTE. Vicky

"Rick amekuwa akisisitiza kuwa ni THC ya juu ambayo ni muhimu kukupa nafasi bora zaidi, ni
wazi kwamba alikuwa na matokeo bora.Kuna mambo mengi ambayo CBD inaweza kuwa bora
zaidi,  kwa  kawaida  hutumiwa  kwa  watoto  kwa  Dravet  Syndrome,  ADHD  na  shida  kali  ya
kulazimisha  kwa  sababu  watu  wengi  bado  wanaogopa  kupata  watoto  juu.THC  ndio
inakupandisha  juu.Nimepata  watu  wengine  wanaotumia  mafuta  mengi  ya  THC kutibu  watu
wengi lakini ikiwa mgonjwa hajibu kama inavyotarajiwa walibadilisha CBD ya juu na hii imefanya
kazi vizuri zaidi.

Nadhani  kila  mtu  ni  tofauti  na  kila  saratani  ni  tofauti.Lakini  hadi  utafiti  wote  unaohitajika
uruhusiwe kufanywa labda ni  bora kushikamana na njia  ya Rick.THC ya juu,  indica  kubwa
inayofuata itifaki.Inasemekana wakianza dozi ndogo na kuongeza maradufu kila baada ya siku
4 mgonjwa anaweza kupata uvumilivu haraka na usingizi  mzito utapungua baada ya muda
kidogo  kwenye  mafuta.Mafuta  ya  Rick  ni  95-98%  THC  lakini  athari  za  kisaikolojia
hazitakudhuru.

Na  ninapojaribu  kuamua  ni  njia  gani  ya  kufuata  siamini  kuwa  kuna  mtu  yeyote  ambaye
amekuwa na uzoefu zaidi wa dawa hii kuliko Rick.Nimeona mbinu ya Kiholanzi na fikiria ikiwa
mtu anakufa kwa nini unaweza kupunguza tiba hiyo?” Nick

"Tangu nimesikia mafuta mengi ya CBD yanasaidia kifafa siku zote nimekuwa nikifikiria kwamba
ikiwa  wazazi  hao  wangempa  mtoto  wao  mseto  lakini  kutawala  mafuta  ya  indica  mtoto
angepona.Ninajua  mafuta  ya  CBD  yanadhibiti  mshtuko  na  ninafurahi  sana  kuwa  JAMBO
linaweza kuwasaidia watoto kama Charlotte lakini fikiria uponyaji ambao unaweza kutokea ikiwa
THC na wigo mwingine wa bangi kwenye mmea utatolewa.Kwa hivyo mtoto wako analala sana
kwa sababu ya THC, miili  yao itazoea kipimo.Nadhani  mmea kamili  ndio muhimu zaidi,  sio
bangi iliyotengwa. Sara

"Vyombo vya  habari  vinaendelea  kuzingatia  kutenganisha  bangi,  lakini  imethibitishwa kuwa
THC na CBD huua saratani na kupunguza uvimbe.Mafuta ya Rick Simpson yaliyotengenezwa
kutoka kwa Bangi Indica ni dawa ambayo inatibu Landon na Brave Mykayla & wengine wengi &
mtu yeyote anaweza kuifanya.Usiruhusu vyombo vya habari kukufanya ufikirie kuwa unahitaji
kusubiri tiba hii, au kutenganisha CBD!THC inafanya kazi na mfumo wetu wa endocannabinoid,
pia. Hanani
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"Nimepata tovuti kadhaa mtandaoni ambazo zinadai kuuza mafuta ya juu ya CBD bila THC.Nina
bahati na afya njema lakini ninashangaa ikiwa hizi zingefaa pesa kuchukua kama kinga.Moja ni
mafuta halisi ya kisayansi.Wanadai kusafirisha kwa wote 50.Mtu yeyote?” Mike

"Mafuta  halisi  ya  kisayansi  hutolewa  kutoka  kwa  katani  ya  viwandani,  ambayo  haina  THC
kubwa.Hatua yangumama anachukua mafuta ya CBD na RSO kwa ALS yake.Mafuta ya CBD
yana faida, lakini nadhani bila bangi nyingine, haifai sana, ikiwa hata kidogo. Jennifer

"Katika tajriba yangu ya kutengeneza na kutumia aina mbalimbali na mchanganyiko wa mafuta,
nimegundua aina ya CBD Pekee haina ufanisi au yenye ufanisi kidogo.Ambayo inanipelekea
kuamini kwamba lazima kuwe na angalau asilimia ndogo ya THC iliyosalia,  ili  CBD ziwe na
ufanisi katika suala lolote la afya ambalo linatibu. Tajiri

"Mara  nyingi  bidhaa  hizo  hazitafikia  matarajio,  haswa  kuhusiana  na  matumizi  ya
ndani.Ikilinganishwa na RSO halisi (yaani resini iliyoharibika ya bangi yenye nguvu sana na ya
kutuliza yenye takriban 95% THC), bidhaa za CBD zitabadilika rangi kwa kulinganisha katika
visa vingi.Watafanya kazi  vizuri  kwa hali  ya  ngozi  na matumizi  ya nje  katika  vipodozi,  kwa
mfano.Zinapotumiwa ndani,  hazitakuwa na ufanisi  zaidi  kuliko RSO halisi,  katika hali  nyingi
tena.

Mafuta ya CBD ni bidhaa tofauti tu na hayafikii vigezo vya RSO halisi.Ikilinganishwa na RSO
halisi,  mafuta ya CBD mara nyingi yatakuwa tu tumaini la uwongo la bei ya juu.Kwa bahati
mbaya.

Kwa hivyo tena, kama kawaida, toa mafuta yako mwenyewe kila inapowezekana, fanya kazi kila
wakati na nyenzo zenye nguvu zaidi na za kutuliza unayoweza kupata.Aina kuu za indica zenye
nguvu  na  kutuliza  zenye  20%  THC  au  zaidi  hufanya  kazi  vizuri  zaidi  na  hutoa  mavuno
bora.Bora  pekee  hufanya  kazi  vizuri  zaidi.Jihadharini  na  hilo  na  usiruhusu  mtu  yeyote
akukatishe tamaa.Maisha yako yanaweza kuwa hatarini,  kuwa mwangalifu sana.Mara nyingi
una nafasi moja tu na hautapata ya pili, usisahau kuhusu hilo.

Shinikiza wabunge wako kuhalalisha ukuzaji na usindikaji wa mmea wa bangi/hemp bila kujali
THC ina kiasi gani.Waambie waidhibiti kama vile wanavyodhibiti mahindi au chai.THC na resin
hulinda mimea.Na nadhani kwamba mimea ambayo inaweza kutoa dawa hiyo salama na yenye
ufanisi inastahili ulinzi bora zaidi.Unakubali?" JB

Madhara
"Niliangalia kalenda ya simu yangu ili kuona tarehe 8 Feb.Ilikuwa Ijumaa usiku na alisema alilala
hadi  Jumatatu asubuhi.Haha,  ubariki  moyo wake.Kuchukua gramu moja kwa moja,  naweza
kuelewa hilo.Mbariki mbariki.” Maranda

“Nilipoanza  kutumia  mafuta  nilipata  madhara  ya  ‘Kutisha’,  lazima  ningekula  nusu  box  ya
maandazi!!!Ha Ha Ha!!!Laiti  ningekuwa na zaidi ningelala ajabu!Kila siku nilitazamia usiku ili
niweze kulala.Ningechukua mafuta saa 7:00 nalala karibu saa 9:30 na kulala hadi 8:30.Ajabu!!!”
Tom

"Inashangaza kwamba tunasikia hadithi nyingi za watu wanaotumia bangi kila siku, bila hadithi
za kutisha, hakuna ulevi,  hakuna madhara au vifo vinavyohusiana lakini  watunga sheria wa
ndani wanapigana dhidi ya kilimo, matumizi na uuzaji wa bangi kwa maslahi ya 'umma. masuala
ya usalama', ambayo, ni kificho cha uaminifu wao kwa Big Pharma na 'hongo ya kifedha ya
Booze-Baron ili kuzuia ukuaji wa sekta ya bangi nchini Marekani...” Raphael

"Nilianza kumpa baba yangu mafuta wiki hii.Saratani ya juu ya tezi dume ambayo imeenea hadi
kwenye baadhi  ya madoa kwenye mifupa.Hadi  sasa analala sana na amerejesha hamu ya
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kula.Hakuwa  akila  chochote  kutokana  na  maumivu  ya  mionzi  kwenye  koo.Pia  baadhi  ya
wasiwasi wake umegeuka kuwa mambo yanayoonekana kuwa ya furaha kichwani mwake!

Bado anapata  dawa za maumivu hospitalini  ambazo ni  msaada kwa maumivu makali  hadi
mambo yatakapodhibitiwa.Madaktari hawajui kuhusu mafuta ingawa.Tulidokeza hata wazo la
kuchanganya mafuta na dawa, lakini madaktari walirudi na upotoshaji wa athari mbaya.Nilitaka
kuwauliza  watuonyeshe  masomo,  lakini  tusitake  kuhatarisha  kuachiliwa  kwa  baba  kwa
kuzingatia  tumekuwa.iliyotiwa  alama  kama  'ngumu'  kwa  kuhoji  hitaji  la  dawa  nyingi
zinazomfanya kuwa mbaya zaidi na mbaya zaidi.

Nisingetamani matibabu ya saratani ya hospitali kwa adui yangu mbaya zaidi.Nilikuwa nimesikia
hadithi  za kutisha, lakini nadhani kwa kiwango fulani nilifikiri  mambo yangekuwa tofauti kwa
baba.Natumai kwa dhati kuwa haujachelewa." Edmund

--  Edmund,  walikuwa  sahihi  kuhusu  madhara  yanayoweza  kutokea,  lakini  hayo
yangesababishwa na kemikali wanazompa, si mafuta.Kadiri unavyomrudisha nyumbani haraka
na kumjaza mafuta ndivyo unavyopata nafasi nzuri zaidi.Haijachelewa sana kuanza na mafuta,
swali pekee ni ikiwa haijachelewa sana kupata ugonjwa huo.Lakini hiyo inaunganishwa moja
kwa moja na mafuta kiasi gani utaweza kupata ndani yake na kwa haraka jinsi gani.

Kwa  hili  sisemi  kwamba  unapaswa  kufuata  itifaki  au  kwamba  unapaswa  kuanza  na  dozi
kubwa.Mrudishe nyumbani, fuata itifaki na tutegemee mema.JB

"Habari  Jindrich,  nataka  kushiriki  baadhi  ya  'madhara'  ya  mafuta.Kwanza  nimekuwa
nikitengeneza yangu kwa muda sasa na pia nikinunua kwenye zahanati (kama bora yangu!),
Sina hali yoyote maalum au ugonjwa, labda nimemeza karibu 30 ml tangu 2012, kwa hivyo…

- Siwezi kunywa pombe tena ... glasi moja ya divai na niko nje!Sikuwa najaribu kuacha pombe
lakini kiukweli mwili wangu unaikataa kabisa na inapendeza sana kuwa wazi!!

-- Iris ya macho yangu ni ya kijani kabisa ... hakuna dots kidogo zaidi za kahawia hapa na pale
(kama unajua iridology, dots hizo ndogo ni dalili ya ulemavu wa chombo au hata marehemu),
hivyo macho wazi yanamaanisha afya nzuri!

-- Athari sawa kwa mbwa wangu mchungaji mwenye umri wa miaka 10 macho safi na nishati
nyingi!(Amekuwa na takriban dozi 6).Mafuta na madhara yote yasiyotarajiwa!!Asante na Rick
kwa juhudi zenu zote za kushiriki dawa hii na ulimwengu.Hongera sana Estelle”

Q.Je, kuna hosteli huko California au Colorado ambapo ninaweza kuwa mkazi halali na kupata
mafuta ya kuponya saratani yangu?Asante.

A.Hilo ni swali zuri, David Carpenter.Kwa kile nilichoambiwa, unachohitaji ni anwani ya moteli na
kisha daktari anaweza kukuandikia bangi.Kwa hivyo sidhani kama ni muhimu kulipa malipo ya
ziada mahali fulani.Lakini ikiwa mtu mwenye nia ya biashara anasoma hili, wacha niseme tu
kwamba watu wengi kutoka kote ulimwenguni hawatajali  kuruka hadi Colorado au California
kupata matibabu.Sio suluhu la kila mtu na wale wasio na pesa hawatakuwa na nafasi hiyo,
lakini hakika ingesaidia wengine wengi ambao wangesaidia au wangeweza kusaidia wengine
baadaye.JB

Wakati  wagonjwa ambao wamechukua chemo wanaanza kutumia mafuta,  jambo la kwanza
ambalo  mafuta  inapaswa  kufanya  ni  kuondoa  sumu  mwilini.Kwa  hivyo  wakati  mwingine
inachukua kusema 120-150g ya mafuta kabla ya kuanza kushambulia saratani yenyewe.Kwa
kweli sio wazo nzuri kuchukua chemo, haswa wakati sio lazima kabisa ukizingatia kuwa mfumo
wa matibabu umejua juu ya bangi kama tiba ya saratani kwa miaka kadhaa.JB

"Niliandika hivi karibuni wiki iliyopita kuhusu kutapika kwenye mafuta.Hatimaye niliacha na bado
ninatumia kundi lile lile la mafuta.Ninajisikia vizuri sasa.Nadhani nilikuwa nikiondoa sumu kutoka
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kwa  dawa  zote  kwenye  mfumo  wangu.Ilikuwa  tukio  la  kusikitisha  lakini  detox  haifurahishi
kamwe." Robin

"Sijui kwa hakika lakini nadhani yangu itakuwa kwamba ulichukua muda mfupi sana.Kuna kitu
kama kupanda juu sana na kunaweza kuwafanya watu wengine kutapika.Ninajua hili kutokana
na uzoefu wa kibinafsi.(Niligundua tu hiyo ilisikika kama ya kujishusha.Sikumaanisha hivyo.)”
Tina

"Tina, nilifikiria hilo pia na nilikuwa na maswali mengi kwa nini nilikuwa mgonjwa sana.Ninaamini
sanailikuwa detox kwa sababu ya kile  kilichonipata  Desemba iliyopita.Niliambiwa na daktari
wangu  wa  saratani  kwamba  nilikuwa  katika  'hatua  zangu  za  mwisho'  nilikuwa  nimeishiwa
mafuta na nilikuwa na IV ya Zometa kusaidia kuimarisha mifupa yangu.Inageuka kuwa mafuta
yalikuwa  yakifanya  kazi  kama  kidonge  cha  mzio  na  kuniokoa  kutokana  na  athari  za
Zometa.Kutoka kwa mafuta, nilikosa hamu ya kula, nilikuwa na uchungu mwingi kwani Zometa
ilikuwa inaingia kwenye mifupa yangu na ilikuwa ikitapika, nikipata baridi na kulazwa hospitalini.

Tangu tukio lile sikuweza hata kukaa kwa staili  ya kihindi maana viungo na nyonga viliuma
sana.Nilipoanza kutumia mafuta, nilikuwa sawa mwanzoni lakini kisha nikaugua pole pole.Kisha
nikaugua  sana  na  nilipokuwa  nikitapika  kwa  siku  nyingi  na  huzuni,  jambo  la  kushangaza
lilitokea,  viungo  vyangu  vyote  vilitoka  na  sina  maumivu  zaidi  ya  viungo  baada  ya  miezi
6.Ninabadilika  tena.Ninaweza  kuamini  kwamba  mafuta  yaliniondoa  kwenye  viungo  vyangu
ambavyo vinaweza kukaa na wewe kwa mwaka mmoja. Robin

"Ni  muhimu  sana  kupata  iwezekanavyo  kwa  mgonjwa  wa  mwisho  haraka
iwezekanavyo.Wagonjwa wengi wa mwisho wamepitia chemo / mionzi,  wauaji wa maumivu,
nk.Hakikisha imetengenezwa ipasavyo na uanze kuichukua haraka iwezekanavyo na singeacha
kuichukua hadi saratani itakapokwisha kabisa!” Bonny

"Wakati madaktari wako wanakuambia, "wewe ni mgonjwa," je, hungependa kujaribu chochote
kilicho huko nje?Fikiri juu yake...Baada ya utambuzi kama huo, unapaswa kupoteza nini?Nina
mpwa wangu ambaye yuko hai leo ... kwa sababu ya mafuta haya ...Ninahitaji kusema zaidi?"
Carol

“Huyo ni mimi mpwa wake.Ilifanya kazi kwelikweli.” Joanne

"Nilifanya  nusu-marathon,  nilichangisha  $5000  kwa  utafiti  wa  saratani.Sikujua  kuwa  tayari
kulikuwa  na  tiba  ya  kutombana  na  hawakunipa....Walinipa  chemotherapy  kali  sana  mara
mbili.Waliharibu ini langu; waliharibu figo zangu.Walinipeleka nyumbani ili nife mwezi wa Aprili
mwaka jana.Walisema sitaishi kwa wiki sita.Nami niko hapa leo, ningali hai, kwa sababu nilipata
PhoenixTears.ca na Rick Simpson alinionyesha jinsi ya kutengeneza dawa yangu mwenyewe ili
niwe hapa leo.

Tunahitaji kumwambia kila mtu kuhusu tiba hii.Kila mtu anahitaji kujua: kuna bidhaa halisi za
matibabu za bangi ambazo zitakusaidia kuishi, na kusaidia marafiki wako kuishi ambao wana
saratani.Kila mtu anahitaji kujua: hakuna mtu anayepaswa kufa kutokana na saratani.Kuna tiba,
daima  kumekuwa  na  tiba.Wao  tu...Pharma  kubwa  haitaturuhusu  tuipate.Wanathubutu  vipi?!
Utafiti wa saratani ni tasnia ya mabilioni ya dola.Na wanafanya nini?Wanaua watu kama mimi
kwa  dawa  zao.Ni  ujinga!Kuna  tiba!Mafuta  ya  Phoenix  Tears  yanafanya  kazi!Mwambie  kila
mtu.Tafadhali!” Joanne

"Haya Rick Simpson, nina imani na mafuta haya na kwa sasa nayatumia kwa mama yangu
ambaye ana saratani, lakini nina swali, unasema kwamba inapaswa kuliwa ounces 2 ndani ya
miezi mitatu, lakini mama yangu ni  dhaifu sana kwa sababu ya ugonjwa na kuchukuliwa tu
kama wakia na ni kuhusu kukutana na miezi mitatu, lakini bado kuchukua, na ninataka kujua
kama ni athari sawa, kwa sababu ulisema ni lazima kuwa katika miezi mitatu.Tafadhali nijibu
ujumbe kwa sababu nina wasiwasi.” Esmeralda

- 10 -



“Usijali  sana  ni  kiasi  gani  amechukua  hadi  sasa.Endelea  tu  kujaribu  kumfanya  ale  kidogo
zaidi.Mwambie ale kipande kikubwa zaidi kuliko hapo awali,  anapoenda kulala usiku, kidogo
kidogo ataweza kula  zaidi.Hakikisha anakula  dozi  kubwa zaidi  usiku  na atajenga uvumilivu
haraka.Baba yangu alifanya vivyo hivyo miezi mitatu ya kwanza.Ilimchukua muda mrefu kabla
ya kuweza kula zaidi ya nusu ya gramu kwa siku na saratani ilikuwa ikitoweka hata alipokuwa
akila 1/4 gramu kwa siku-(tumor ilikuwa ikipungua).Sasa ana wastani wa gramu moja kwa siku,
na amekula zaidi ya gramu mia moja katika miezi 10.Bahati njema!" Jose

"Halo watu wote, nina rafiki ambaye anajaribu kuponya ugonjwa sugu wa ugonjwa wa lyme kwa
CO  safi  (takriban  70-80%  THC  &  iliyotengenezwa  na  pombe  ya  nafaka  ya  asili)  ambayo
ilinunuliwa kutoka kwa mtengenezaji maarufu wa mafuta.Alipofikia takribani gramu 3/4 kwa siku
takriban wiki 3.5 zilizopita, alianza kukosa hamu ya kula, kichefuchefu cha mara kwa mara, na
kinyesi  laini  sana  (karibu  kuhara).angalau  mara  3  kwa  siku--hili  bado  linafanyika  sasa  na
halijaboreka hata kidogo, lakini pia halijawa mbaya zaidi, ambayo ni nzuri.

Kila asubuhi moja kwa mwezi sasa, mwili wake unatupa kila kitu kwenye utumbo mpana, na
harufu inaweza kugunduliwa upande wa pili wa nyumba (samahani kwa TMI!) Jambo la ajabu ni
kwamba kinyesi chake kilianza kunuka sumu. ..karibu kama kemikali, takriban wiki moja baada
ya kuongeza dozi  kutoka 1/2  hadi  3/4  ya gramu.Harufu ni  ya ajabu sana--haina harufu  ya
kinyesi!!

Sasa yuko kwenye gramu kwa siku (kwa wiki 1.5 zilizopita),  na bado ni  kama hii,  ikiwa sio
mbaya zaidi.Hakuna masuala au matatizo mengine yoyote, na anapona haraka na anafanya
vyema  zaidi  kuliko  miaka  10+  iliyopita  ya  dawa  za  kuua  vijasumu,  itifaki  za  mitishamba,
n.k.Kufikia sasa, uboreshaji wa afya yake umekuwa wa kushangaza sana ... kwa bora zaidi!!Je,
kinyesi hiki chenye harufu ya sumu kinatokana na kufa kwa bakteria ya limu, kuondoa sumu
mwilini, au kitu kingine?Kwa kweli nilikuwa nikijiuliza ikiwa angeweza kuwa na saratani ya koloni
au saratani nyingine ambayo mafuta yanatunza, ambayo inaweza kusababisha harufu mbaya
na vinyesi laini vya mara kwa mara.Ushauri wowote hapo??Hii ni kawaida?"

“Hili ndilo la kutarajia.Ukiwa kwenye mafuta...(ikiwa imetengenezwa vizuri) mwili hufanya detox
kubwa.Njia  rahisi  zaidi  ya  kuelezea  ni  ...  kitu  chochote  kinachokuja  ndani  ya  mwili  wako
ambacho dawa haipendi, kitatafuta njia ya kutoa taka.Inaonekana kana kwamba mtoa huduma
wako anajua anachofanya kwa sababu dalili hizi unazozihoji, hutupata sisi sote au wagonjwa
wetu.Aina hii ya dalili ilidumu mimi na mke kwa zaidi ya miezi 3.

Kitu pekee ambacho kinanisumbua ni hesabu za THC na CBD kwenye bidhaa.Tunapozalisha,
tunakuwa wastani wa 93-97% THC na kati ya 1.34 & 1.59% CBD.Hili linaweza kupatikana tu
kwa kubadilisha kiyeyushi au kwa kubadilisha decarboxylation yako ya bidhaa iliyotajwa.”

-- Ongeza mbegu za katani kwenye lishe, zitarekebisha kinyesi haraka sana.Wakati inakimbia
sana, unahitaji kuongeza kitu kigumu.Na hizo ni mbegu.Hakikisha kuwa hatumii vidonge vya
kemikali.Harufu ni ya kuondoa sumu mwilini, hakuna cha kuwa na wasiwasi nayo.” JB

"Madhara ni pamoja na: kutazama katuni wikendi nzima." Mt

Aina/Aina zipi?

"Niko na Richard kwenye hii.Je! unayo orodha ya aina ambazo zimethibitishwa kufanya kazi?Je,
ni  makampuni  gani  mazuri  ya  mbegu  kuagiza  kutoka?Nimeagiza  mbegu  tu.Ni  vitu  gani
ninapaswa kutafuta  katika  hali  nzuri?THC,  CBD,  indica  dhidi  ya sativa?Aina niliyoagiza ina
kiwango cha THC cha 18-23% na CBD kati ya 0.7-1.0%. Cisco

-- Natamani ningeweza kutoa orodha kama hiyo, Cisco, lakini siwezi na sitafanya hivi karibuni
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hadi  tutakapoweza  kufanya  utafiti  wote  unaohitajika  ili  kuweza  kukuambia  hilo.Haya  ndiyo
niliyomwandikia  Richard:  Siwezi  kutaja  jina  la  matatizo,  lazima ujaribu  kila  wakati  na  uone
madhara yake ya kupunguza uchungu.Sijui mgonjwa huyu alitumia nini.Mjane Mweupe ambaye
Rick alikulia alikuwa dawa bora ya kutuliza maumivu, Wajane Wazungu Wazungu hawaonekani
kuwa na athari hiyo.Kwa hivyo, kama kawaida, aina zenye nguvu zaidi na za kutuliza na za
kufunga kochi (kubwa) zenye 20% THC au zaidi, changanya mafuta kutoka kwa aina kadhaa
kwa matokeo bora.Tafuta aina zenye nguvu sana ambazo zitakufunga baada ya kuvuta pumzi
chache.Kila la heri, JB

Je, mmea wa kiume una vipengele vyovyote muhimu? Bill

-- Mimea michanga ya kiume ilitumika kwa nyuzi kwa nguo laini kwa matajiri.Nisingetengeneza
dawa kutoka kwa wanaume, watu wengine watakuwa na mzio wa poleni na inaweza kuleta
shida.Unaweza  juisiau  zitumie  kwa  chai  (ikiwa  zina  afya  na  zimekuzwa  kimaumbile).Lakini
huwezi kupata dawa bora kutoka kwa mimea.JB

Q.Je! Kush ya Afghan ni kitu kinachofaa kutengeneza mafuta.Nimetengeneza mafuta kutoka
kwa vitu vya mitaani na nimekuwa nikitumia kwa wiki mbili zilizopita kwani nilikuwa na shida ya
kulala, sasa nalala kama mtoto mchanga na ninaamka nimepumzika asubuhi.Shida ni kuwa ni
ngumu  kupata  vitu  vizuri  London,  ndiyo  maana  niliagiza  AK,  ninahitaji  tu  maoni  yako
sasa.Asante sana

A.Siwezi kwenda kwa jina la shida.Ikiwa ina nguvu na inakufanya usingizi, inapaswa kuzalisha
dawa  nzuri.Kama  unavyojua,  tunapendekeza  aina  zenye  nguvu  zaidi  na  za  kutuliza
(ikiwezekana kwa 20% THC na zaidi) na mafuta bora zaidi hutolewa kutoka kwa mchanganyiko
wa aina kadhaa zenye nguvu na za kutuliza, kwa hivyo ningejaribu kuagiza aina kadhaa za
kutuliza ikiwa yote yanawezekana, hiyo itakuwa bora.Lakini hata mafuta ya aina moja yanaweza
kufanya  maajabu,  ninachosema  ni  kwamba  mafuta  bora  kawaida  hutolewa  kutoka  kwa
mchanganyiko wa aina kadhaa.Kila la heri, JB

"Kuna sababu nzuri kwamba Rick Simpson anapendekeza kutumia kiwango cha juu tu THC
kutoka Indica.  Indica ni  sedative ambayo inakuza kupumzika na usingizi,  wote muhimu kwa
uponyaji. Sativa hutia nguvu na kuongeza shinikizo la damu yako. Katika baadhi ya matukio hii
inaweza kuwa hatari kwa watu wenye shinikizo la damu au mifumo iliyoathirika, hivyo kabla ya
kutoa ushauri, TAFADHALI kujua mada. Hutaki kuumiza mtu yeyote. Kwa watu wengi, ushauri
wa Stan (sativa  asubuhi,  indica  kabla  ya  kulala)  ni  nzuri,  Ikiwa  unatumia  mseto,  hakikisha
kwamba ni angalau 80=90% Indica. Bahati njema." Gary

“C: Hujambo Jindrich.....mimi ni mpya kwa tiba ya Rick Simpson (nimepata saratani)...Mimi ni
mwanachama wa klabu ya wanunuzi wa bangi hapa… Kwa hivyo nina chaguo la aina fulani la
kununua.Ninajiuliza ni chaguo gani bora la indica kwa kutengeneza tiba?Mapendekezo yoyote
yanathaminiwa sana.Asante.

JB: Hi C, pata kiashiria chenye nguvu zaidi cha kutuliza, ikiwezekana aina kadhaa.Ikiwa una
chaguo, ningenunua aunsi 3-4 za kila aina nzito / buds zinazopatikana na kutengeneza mafuta
kutoka kwa pauni moja.

C: Sawa, asante...unamaanisha nini unaposema nzito zaidi?

JB: Dawa ya kutuliza, usingizi wa hali ya juu, na athari ya kubisha

C: Pole, lakini haya yote ni mapya kwangu.

JB: Hakuna shida.Sana, karibu narcotically sedative, nzito sana.

C: Sawa
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JB: Tumia maneno haya na waambie wakulima kwamba, watajua ninachozungumza, natumai.
C: Najua wana kush, hash valley.Siwezi kukumbuka majina mengine.

JB: Tena, chukua mtu mwenye uzoefu na wewe akujaribu.

C: Sawa

JB: Na nunua aina zenye nguvu zaidi za kutuliza walizonazo, 20% THC au zaidi.

C: Sawa....asante sana kwa yote unayofanya

JB: Karibu, C.

C: Na asante kwa Rick pia ...Nyinyi watu mmeokoa maisha yangu hadi sasa.

JB: Nitamwambia kuhusu wewe.Tafadhali fuata maagizo yote kwenye tovuti yetu kwa neno kwa
matokeo bora.Kula mafuta kama inavyopendekezwa, ongeza pH ya mwili wako (juisi ya limao,
tikiti maji nk), kula mbegu kutoka kwa tufaha mbili kila siku, kaa mbali na madaktari na CT na
Xrays ikiwa unataka kuishi.Wao ni mabingwa wa kukuzungumzia kuhusu matibabu yao hatari
"yaliyoidhinishwa"  na  huenda  wagonjwa  wetu  walichukua  ushauri  wao,  wakaacha  kutumia
mafuta na kufa.

C: Nitafanya....asante kwa mara nyingine tena.

(saa nne baadaye)

C: Jambo Jindrich.Asante kwa msaada wako mapema.Niliishia kupata mchanganyiko wa Indica
OG Kush na Hash Truffle.Watu kwenye kilabu walionekana kufikiria kuwa hiyo ndiyo njia bora
zaidi ya kutengeneza dawa hiyo.

JB: Sawa.Inasikika vizuri.

C: Nzuri :-)...Kwa hivyo unafikiri hiyo itakuwa nzuri kwa kutengeneza dawa?

JB: Sifikirii chochote, isipokuwa naona na kujaribu nyenzo mwenyewe.Majina yanasikika sawa
na yanafahamika,  lakini  sijui  kabisa  kuhusu  jinsi  buds  zilivyo  na  nguvu  na  kile  ulichopata.
C: Ah, sawa.Nimekuwa nikifanya dawa kwa takriban wiki 6 ...  mabadiliko ndani yangu ni ya
kushangaza  ...Kila  anayenijua  anashangaa.Naam,  kwa mara  nyingine  tena.Unajua  Jindrich,
nilikutana  na  mwanamke  ambaye  alipatikana  na  saratani  sawa  na  mimi,  siku  3  baada  ya
mimi.Sisi ni wa umri sawa, tulikuwa na hatua sawa ya saratani, kila kitu kilikuwa sawa.Nilipewa
mionzi,  kama  yeye.Sikusema  hapana,  ninafanya  tiba  ya  Rick  Simpson.Alichagua
mionzi.Jindrich, alikufa siku 4 zilizopita kutokana na mionzi, kutokana na kuungua kwa kutisha
ambayo  aliambukizwa.Alikuwa  na  umri  wa  miaka  55  tu,  mwenye  nguvu,  lakini  “tiba”
ilimuua.Inanifanya tu kuwa na hakika zaidi kuwa ninafanya jambo sahihi na chaguo langu.

JB:  Najua  hadithi  kama  hizo.Inasikitisha  sana  wanachowafanyia  wagonjwa.Kila  la  heri,
C.Unajua la kufanya.”

"Nadhani njia nzuri ya kuelezea tofauti kati ya ubora wa mafuta itakuwa:

95-98% THC ni sawa na 95-98% nafasi ya uponyaji kamili na kuishi.

80% THC ni sawa na 80% nafasi ya uponyaji kamili na kuishi

70% THC ni sawa na 70% nafasi ya uponyaji kamili na kuishi

60% THC ni sawa na 60% nafasi ya uponyaji kamili na kuishi.Na kadhalika.
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Walakini, 100% THC hailingani na nafasi ya 100% ya uponyaji kamili na kuishi kwa sababu ni
dutu tofauti kuliko mafuta.

Wakati mgonjwa anatumia chemo na mionzi pamoja na mafuta, au amepitia matibabu haya
hapo awali, gawanya asilimia kwa mbili au tatu, labda nne au tano, katika hali kama hiyo huwezi
kujua kama mafuta yatakuwa na nguvu ya kutosha ya kuikata. .Wagonjwa hao wanapaswa kula
mafuta mara 2 au 3 zaidi (120-180g kwa muda wa miezi sita).

Hii imetajwa kwa madhumuni ya maelezo tu,ili watu waelewe vyema umuhimu wa ubora na
maudhui ya THC ya mafuta. Kigezo kuu ni kwamba mafuta yanapaswa kuzalisha athari yenye
nguvu  sana  na  ya  sedative  wakati  wa  kumeza.Mafuta  bora  zaidi  yanatuliza  sana,  lakini
yanasisimka  (kwa hivyo  unayala,  unalala  na  kuamka saa  chache  baadaye  ukicheka  kama
mtoto).

Unapochuja  mafuta  yako  vizuri  na  kuongeza  matone  machache  ya  maji  mwishoni  mwa
mchakato wa kuchemsha (na kwa hivyo huna vifaa vya mmea visivyo vya lazima ndani yake),
kuna uwezekano mkubwa pia kwamba utaweza.atapenda ladha ya mafuta.Kwa hivyo tena na
tena na tena -- hakikisha mafuta yako daima ni yenye nguvu na ya kutuliza iwezekanavyo kwa
matokeo bora ya matibabu.Fuata maagizo wakati wa kutengeneza na kutumia mafuta, kwa njia
hiyo  unaweza  kuwa  na  uhakika  kuwa  ulifanya  kiwango  cha  juu  unachoweza  kwa
mgonjwa.Hongera sana JB”

"Siamini lazima iwe asilimia 95." Tajiri

-- Si lazima 95% THC, THC, lakini mafuta yenye takriban 95% THC ndiyo yenye nguvu zaidi na
jinsi  mafuta  yanavyokuwa  na  nguvu  na  kutuliza  ndivyo  yanavyofanya  kazi  vizuri  kama
dawa.Daima unaweza kuchukua chini ya mafuta yenye nguvu zaidi na itafanya kazi vizuri zaidi
kuliko mafuta ya kiwango cha chini.Ni kweli rahisi kama hiyo.JB

"Viwango na udhibiti wa ubora - ndio.Lakini tu ikiwa Rick atakubali viwango vilivyotajwa na qc.
Sue
--  Hatukuwahi  kupinga  udhibiti  wa  ubora,  Sue.Lakini  ukweli  ni  kwamba  udhibiti  wa  ubora
hauwezekani katika sehemu nyingi za dunia kutokana na ukweli kwamba bangi ni kinyume cha
sheria  na  maabara  haziwezi  kuijaribu.Kwa  kweli  tunafanya  kazi  na  watu  kutoka  kote
ulimwenguni, sio kutoka Amerika pekee.Jaribio linapatikana katika nchi chache kwa sasa, ni
watu wachache sana wanaoweza kuipata.Wengi wa wagonjwa wetu wanatatizika kupata pesa
za kutosha kupata kutengenezea na jiko la mchele, kwa hivyo jinsi kizingiti chao kinavyopungua
ndivyo bora zaidi.

Kwa  kweli  tunaweza  kuifanya  yote  kuwa  ngumu  zaidi  lakini  hatutaki  kuifanya.Tunapenda
kuiweka rahisi.Ukifuata maelekezo rahisi utazalisha mafuta bora sana.Unachoweka ndani yake
ndicho kitakachokuwa kwenye bidhaa ya mwisho.Kwa hivyo ikiwa utaitengeneza kutoka kwa
mimea yenye afya, kuna uwezekano mkubwa kutoa mafuta ambayo yatakuwa sawa na dawa
ya wadudu, dawa ya wadudu na ni nani anayejua ni nini kingine bila malipo.JB

Nje dhidi ya Ndani

"Jeff, jambo ni kwamba kinyume na imani maarufu, THC inakutuliza.CBD huzuia matumizi ya
anandamide  na  kukufanya  uwe  na  wasiwasi.Tunajua  kutokana  na  uzoefu  kwamba  mafuta
yenye THC 95-98% yanaweza kuzalishwa na yanaweza kutuliza sana.Lakini sina matokeo ya
kutosha ya kuweza kusema ni nini  hasa huwafanya kuwa watuliza; pamoja na kila kundi ni
tofauti  na  hatuwezi  kuizalisha  tena,  kwa  hivyo  hatuzingatii  majaribio  mengi  kwa  sasa,  pia
kutokana na hali tunazoishi.
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Tunataka mafuta yawe yenye nguvu na ya kutuliza/kufunga kitanda iwezekanavyo kwa matokeo
bora ya matibabu.zaidi sedative narcotically bora.Aina nyingi za CBD ambazo tuliona hazikuja
karibu na uwezo wa kile tunachopenda kufanya kazi nacho, kwa hivyo hatuzipendekezi sana, ni
hivyo tu. JB

“Baada ya kumpoteza mke wangu kutokana na saratani akiwa na umri wa miaka 35, na kaka
yangu akingoja kupandikizwa ini kwa miaka mitano iliyopita kwa sababu ya saratani, nimekuwa
nikitafuta RSO katika zahanati.Inatofautiana kwa bei kati ya 100 $/g hadi 30 g katika Jimbo la
Washington.Mojawapo ya maeneo yanayoitwa RSO yalikuwa na mafuta katika THC isiyo ya 7%
na CBD za juu,  hii  inafaa hata?Hiyo ilikuwa mafuta ya 30 g.Mafuta ya gramu ya dola mia
yalikuwa juu ya 90, nadhani 92%.Je, ni uwiano gani kamili wa kemikali zote tatu za kisaikolojia?
Asante.” Afya

-- Heath, RSO bora zaidi ni karibu 95-98% THC, kawaida karibu 1% CBD na yenye nguvu sana
na ya kutuliza, na msisitizo juu ya maneno yenye nguvu na ya kutuliza (kufunga kitanda, lazima
kukufanye ulale sana na kupumzika unapomezwa. .Wakati haifanyiki,  jaribu kundi lingine na
uweke mafuta ya kutia nguvu kwa matumizi ya mada).

Kuhusu mafuta hayo ya "CBD ya juu" yenye 7% THC, angalau sasa unajua kwa nini tunapinga
mafuta kama haya - mafuta mengi ya CBD ambayo yanatolewa kwa sasa ni visawe vya kile
tunachokiita takataka, kwa sababu tunajua tofauti kati ya kiwango cha juu. mafuta na kimsingi
kila  kitu  kingine.Ni  kweli  boratengeneza  mafuta  yako  mwenyewe  wakati  wowote
inapowezekana.Pata  chipukizi  kutoka  kwa  zahanati,  nunua  bora  walichonacho,  kisha
utengeneze mafuta, hakuna chochote kwake.Mimi mwenyewe singenunua mafuta kutoka kwa
mtu  yeyote,  ningefanya  yangu  kila  wakati.Unataka  kuwa  udhibiti  wako  wa  ubora,  hutaki
kumtegemea mtu yeyote.Ikiwa  unaweza  kufanya  kikombe cha  kahawa au mojito,  unaweza
kufanya mafuta, pia.JB

"Ninajua  maabara  5  ambazo  zote  zimeunganishwa KAMWE HAWAJAona mafuta  ya  "96%
THC"… Hakuna hata mmoja.Maelfu ya majaribio kwa miaka 5 iliyopita.Hakuna chochote karibu
nayo  -  hata  wakati  wataalamu  wa  maabara  wanajaribu  kwa  nguvu  zao  zote  kulinganisha
sampuli… Safi wanayoweza kupata ni 88%+.Na hawa ni faida na rasilimali kamilifu wanaweza
kutumia. Flp

--  Hiyo  inathibitisha tu  kwamba hawakujaribu  mafuta  yenye nguvu zaidi  ambayo yanaweza
kuzalishwa, hakuna kitu kingine chochote.JB

"Omg, maoni mengi yanayopingana, ninachanganyikiwa sana?!?!" Diana

-- Ningewasikiliza wale wanaojua wanachofanya na kusema.Ni juu yako kuchagua ni nani.JB

“Hilo  ni  jambo  zuri  unalosema  JB.Mimi  kwa  moja  ningetegemea  unachochapisha  na
ushauri.Niko  wazi  kuwa Naphtha ndiyo  inayopendelewa zaidi  (kinyume na pombe).Nadhani
sehemu  ya  kutatanisha  ni  kwamba  kwenye  tovuti  ya  Rick,  na  kitabu  chake,  imeshauriwa
kutumia indica, bado indica inajulikana kuwa na maudhui ya juu ya CBD na unasema hapo juu
kwamba mpaka kati ya hizo mbili umetoweka.Kwa mlei kama mimi inachanganya.Indica dhidi
ya Sativa.THC dhidi ya CBD, nk, nk.Kwa hivyo ikiwa mtu anapaswa kuchagua angalau 20%
THC, basi haipaswi kuchagua Sativa?Au ni wazo la kuchagua Indica lakini kwa kiwango cha juu
cha THC cha angalau 20% THC (bila kujali maudhui yake ya CBD)?Tafadhali unaweza kushauri
ili anayeanza kama mimi aweze kusaidia wanafamilia?” Jyoti

-- Ndiyo, indica ndiyo, lakini yenye nguvu zaidi na ya kutuliza, ikiwezekana.Propaganda za juu
za CD zilianza kutumika kusukuma mafuta ya kiwango cha chini.Pamoja na mafuta yetu bora
yangekuwa na THC 95-98%.Kwa hivyo tena, hakuna nafasi nyingi sana za CBD hapo.Kwetu
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sisi maneno "yenye nguvu na ya kutuliza" ni muhimu zaidi kuliko "CBD ya juu". JB

"Sawa,  tafadhali  tunaweza kuleta  mkazo bila  kucheka?Kucheka kwa Hubby  saa  3  asubuhi
kunazeeka.Lol.” Mbigili

"Nimesoma masomo ambapo THC safi inadungwa katika seli  mbaya na zinaanguka.Sijaona
utafiti kama huo kwa CBD.Inaonekana kwangu kwamba mbinu ya CBD ni zaidi ya njia ya watu
kufaidika na dawa za bangi kwa kucheza na woga usio na msingi wa watu wa THC na kukuza
faida za bangi bila "THC mbaya, ya kulevya na ya juu." Kutengeneza pesa au kurudisha nyuma
utendakazi wa mafuta ya katani huku ukitangaza CBD kama muujiza ambao, asante mungu ni
kinyume na THC mbaya, ni kufaidika na wazimu na harufu ya ulaghai.Sisemi CBD haina faida,
kwa mfano, lakini ni  wazi kutokana na utafiti  kwamba THC ndiyo dawa zaidi.Kujihusisha na
wanaokataza na kuzingatia CBD ni shida kubwa.Utaelezeaje ukizingatia utafiti kwenye kiwanja
ambacho ni duni?Ni upuuzi.” Cory

"Ndio,  CBD hakika  inaweza  kupigana  na  saratani  ya  metastatic.Hasa  ikiwa  ni  sehemu ya
Mafuta ya Rick Simpson, ambayo yanapaswa kuwa na 95-98% ya THC.Hiyo inakuambia kuwa
umuhimu wa CBDs labda sio kubwa kama inavyowasilishwa.Lakini wacha tutegemee siku moja
wanasayansi wa matibabu wataanza kujaribu RSO, pia.Wakifuata maelekezo yetu ya jinsi ya
kuzalisha na kutumia mafuta hayo, watakuwa na matokeo mazuri sawa na sisi.Wasipofanya
hivyo, hawatafanya hivyo.Ni rahisi kama hiyo.” JB

Itifaki ya Rick Simpson
"Anza watu na dozi ndogo,  saizi  ya nusu ya punje ya mchele kavu wa nafaka fupi.Ingawa
mafuta  hayana  madhara,  kidogo  ni  bora  kuliko  zaidi  kwa wale  wanaoanza  matibabu.Hapo
mwanzo, chukua sehemu ndogo tu ya dutu hii ya kushangaza kila masaa nane, kisha ongeza
kipimo chako kila siku nne mara kwa mara na hivi karibuni uvumilivu wako utaongezeka.Ikiwa
mtu huyo anasema hakuhisi madhara yake au kwamba alihisi kidogo tu, ningezingatia kipimo
hiki kama kipimo kizuri kwa anayeanza.Unataka tu kupata dawa kidogo kwenye mfumo wao ili
waanze kuizoea.

Huwezi  kujua haswa jinsi  mtu huyo atakavyojibu,  kwa hivyo endelea polepole,  na uongeze
kipimo chao kila baada ya siku nne, hadi mgonjwa aweze kumeza jumla ya gramu moja kila
masaa 24.Mgonjwa akishazoea matumizi ya mafuta hayo, njia bora zaidi ya kutimiza hilo ni
kumpa  dozi  ambazo  ni  sawa  na  theluthi  moja  ya  gramu  kila  baada  ya  saa  nane,  mara
anapokuwa amezoea matumizi yake.Bado, ningependa kuwakumbusha wale wanaopata shida
kwamba kipimo chao kinaweza kuinuliwa polepole zaidi, lakini kwa matokeo bora, inapaswa
kumezwa haraka iwezekanavyo.

Haya ni  maagizo ya kipimo ambayo Rick  anapendekeza,  ikiwa mgonjwa anaweza kujenga
uvumilivu wao haraka vya kutosha.Itifaki hii ikifuatwa, wagonjwa wengi wanaweza kufanya kazi
hadi  kufikia  hatua katika  wiki  tatu  kwamba wanaweza kumeza theluthi  moja  ya gramu kila
baada ya saa 8.Lakini kwa wastani huwachukua wagonjwa wengi wiki nne hadi tano kabla ya
kumeza kiasi hiki kwa kila dozi, baada ya hapo wanaweza kuendelea kutumia gramu moja kwa
siku hadi wapone au hali yao idhibitiwe.

Rick anapenda kusambaza dawa hii katika sindano za plastiki, ambazo hazina sindano, badala
yake kuna fursa ndogo tu ambayo mafuta yanaweza kupunguzwa.Anasema kuwa utoaji  wa
mafuta hayo kwa namna hii humrahisishia mgonjwa kupima vipimo vyake na hivyo kuzuia vitu
vya kigeni kuchafua dawa.

Njia  rahisi  kwa  wengi  kuelewa  kiasi  wanachopaswa  kumeza ni  kulinganisha  na  kitu  kama
mchele mkavu wa nafaka fupi.Dozi ya anayeanza inapaswa kuwa karibu nusu ya saizi ya moja
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ya nafaka hizi za mchele au karibu moja ya nane ya urefu wa inchi, kiasi hiki kitakuwa sawa na
robo moja ya tone.Katika baadhi ya matukio, wale walio na uvumilivu mdogo sana wanaweza
hata kupata kwamba hii inaweza kuwa ngumu sana kwao kushughulikia kwa urahisi mwanzoni,
kwa hiyo, ikiwa ni lazima, wanaweza kuanza na hata kidogo.

Vipimo vya ukubwa huu vinapaswa kuingizwa mara tatu kwa siku, mapema asubuhi, katikati ya
mchana,  na  karibu  saa  moja  kabla  ya  mgonjwa  kwenda  kulala.Anachopaswa  kufanya
anayeanza ni kubana sawa na nusu punje ya mchele mkavu kutoka kwenye sindano ya plastiki
na hiyo ndiyo kipimo chao.Ingawa tunazungumza juu ya kiasi  kidogo sana na haitamdhuru
mgonjwa, kwa sababu ya uwezo wake, dutu hii lazima itumike kwa heshima.

Baada ya siku nne katika kipimo hiki, basi huongezwa mara mbili hadi vipimo, ambavyo ni sawa
na saizi ya nafaka ya mchele, au vipimo, ambavyo vina urefu wa robo ya inchi inapominywa
kutoka kwenye bomba la sindano.Kisha,  siku nne baadaye, kipimo kinaongezwa mara mbili
tena na hii inaendelea kila baada ya siku nne hadi mgonjwa anaweza kumeza sawa na punje
kumi na sita za mchele kwa dozi.Kiasi hiki ni sawa na matone nane hadi tisa ya mafuta kwa kila
dozi, ambayo ni takriban theluthi moja ya gramu.

Mililita  moja  ni  zaidi  ya  gramu  moja  tu  kwa  uzani,  kwa  hivyo  ikiwa  wagonjwa  wanataka,
wanaweza  kutumia  kipimo  hiki  kuamua  kipimo  chao.Katika  hatua  hiyo,  wagonjwa  kawaida
huendelea na kipimo hiki hadi wamepata athari inayotaka na hali yao ya matibabu.Kutakuwa na
wagonjwa ambao hawataweza kuongeza kipimo chao haraka sana lakini  Rick anawahimiza
waitumie  haraka  iwezekanavyo,  ili  mafuta  yaweze  kuwaondolea  mateso.Kwa  kuongeza,
kutakuwa na wale ambao wanaweza kuchukua dawa hii kwa haraka zaidi na Rick hana tatizo
na hilo, mradi tu mgonjwa anastarehe katika kuichukua kwa haraka zaidi, ina maana tu kwamba
watapona kwa kasi zaidi.

Kwa  kweli,  Rick  anahisi  kwamba  wagonjwa  wanapaswa  kubaki  katika  eneo  lao  la  faraja
linapokuja suala la matumizi ya dawa hii.Lakini bado anafikiri kwamba mtu yeyote aliye na hali
mbaya haipaswi kucheza michezo na dutu hii, kwani ikiwa haijachukuliwa vizuri, inaweza kuwa
na uwezo wa kuondokana na hali ambayo ilikusudiwa kutibu.

Kwa sababu dawa hii ni salama kutumia, kwa kawaida hatupimi vipimo kwa usahihi, lakini kwa
wale wanaopenda vipimo sahihi na wenyewe mizani ya usahihi wa kutosha, anza na kuhusu
0.01 g mara tatu kwa siku kwa siku nne za kwanza.Kisha, ikiwa unaweza, mara mbili hadi 0.02
g kwa siku nne, kisha kwa 0.04 g kwa siku nne, 0.08 g kwa siku nne, 0.16 g na kisha 0.32 ya
gramu.Hii itakuwa ratiba bora ya kipimo kwa wale wanaoweza kumeza dutu hii haraka.

Wakati unaweza kupata aina za hali ya juu za indica bud kufanya kazi nazo, mafuta ambayo
yanazalishwa yatakuwa ya kutuliza sana.Hii ndiyo athari ambayo mafuta yatakuwa nayo ikiwa
umezalisha  "Rick  Simpson  Oil"  halisi  na  hakuna  wasiwasi  kuhusu.Wagonjwa  hulala  tu  na
mwishowe  wataamka.Wengine  wanaweza  kuhisi  kupigwa  mawe  kidogo  mwanzoni  lakini
hawatadhurika, na kwa kawaida ndani ya saa moja baada ya kuamka, hisia hiyo ya usingizi
huisha.Ikiwa mafuta yanazalishwa kutoka kwa aina za sativa za katani, tarajia shida na sativa
ya muda mrefu ya kusisimua.Hutaki watu walio na hali mbaya kama saratani wajaribu kuchukua
mafuta na athari hizi na mgonjwa hatapokea faida za matibabu ambazo indica nzuri inaweza
kutoa.Sio kila mtu anapenda kuwa juu na sio sababu ya kiafya kupigwa mawe kupita kiasi
kwenye dutu hii.Lakini  katika baadhi  ya matukio wakati  maisha ya wagonjwa yako hatarini,
kuwapa dozi kubwa kunaweza kuwa jambo pekee linaloweza kuokoa maisha yao.

Hatua ni kupata dawa ndani ya mgonjwa mara tatu kwa siku.Mgonjwa anaweza tu kuiweka
kwenye kidole chake na kisha kuifuta kwenye meno yake.Kisha, kunywa maji baridi au chai na
wanapaswa kupata ni rahisi kabisa kumeza.Aina zingine hutoa dondoo ambayo haina ladha ya
kupendeza lakini hii ni rahisi kushughulikia.Weka tu dozi ya wagonjwa kwenye kipande kidogo
cha  mkate  na  ukunje  juu,  kisha  weka  mdomoni  mwao na  uwape maji  ya  kunywa.Vile  vile

- 17 -



vinaweza kufanywa kwa matumizi ya ndizi au aina nyingine za matunda.Wazo ni kupata mafuta
ndani ya mgonjwa haraka iwezekanavyo lakini Rick bado anapenda kuona kwamba wanabaki
katika eneo lao la faraja.

Kila mtu ni tofauti na uvumilivu wetu kwa dawa hii utatofautiana kutoka kwa mtu hadi mtu, kwa
hivyo  hakikisha  kuwa  mgonjwa  ameridhika  na  kiwango  anachomeza.Pamoja  na  hali  nyingi
mbaya,  ni  muhimu  kwa  wagonjwa  kumeza  dawa  hii  haraka,  ili  wapate  nafasi  nzuri  ya
kuishi.Kama nilivyosema tayari, ingawa mafuta hayana madhara, ikiwa mengi yanachukuliwa,
mara nyingi wagonjwa hawapendi uzoefu.Kwa hivyo ongeza kipimo chao polepole; kwa njia
hiyo watastarehe na matumizi yake.

Bado, kama tunavyopenda kusema, magonjwa ya uchokozi yanapaswa kutibiwa kwa ukali, kwa
hivyo  ikiwa  ningekuwa  na  kitu  kinachohatarisha  maisha,  ningemeza  dondoo  nyingi  kadiri
ningeweza  kuchukua  kwa  muda  mfupi  iwezekanavyo.Nadhani  inafaa  kujiandaa,  kwa  hivyo
wanaoweza waanze kuzoea athari za mafuta haraka iwezekanavyo, kwa sababu hapo ndipo
watajua nini cha kutarajia, ikiwa watahitaji kuchukua dozi kubwa zaidi.

Matibabu ya kawaida ya kurejesha mwili wako kwa hali nzuri ya afya ni gramu 60 za mafuta ya
juu  yaliyomezwa  katika  kipindi  cha  miezi  mitatu.Kwa  wale  ambao  wamechukua  chemo na
mionzi, ni wazo nzuri kumeza gramu 120 hadi 180 za mafuta haraka iwezekanavyo.Kawaida,
60 g  inaweza  kutibu  saratani  mbaya,  lakini  kwa wale  ambao wameharibiwa  na  mfumo wa
matibabu,  mara  nyingi  zaidi  inahitajika  kuzuia  saratani  kurudi  na  kufuta  uharibifu  ambao
matibabu haya yameacha.

Mara tu mgonjwa akiwa na afya nzuri, unaweza kurudisha kipimo hadi gramu moja au mbili kwa
mwezi au kadri mgonjwa anavyopenda kumeza; kwa mtazamo wetu, ndivyo bora zaidi.Usiruke
kipimo cha matengenezo, kwani ni muhimu kudumisha afya njema.Gramu kwa mwezi au tone
siku  baada  ya  kazi  jioni  haisikiki  kama  nyingi  lakini,  kulingana  na  Rick,  inapaswa.kutosha
kuweka mwili wako na afya.

Aidha, anapenda wagonjwa kutumia vitu vingine vya asili kama vile mbegu za tufaha na nyasi
za  ngano  sambamba  na  matibabu  ya  mafuta.Kutokana  na  uzoefu  wangu,  ningewaomba
wagonjwa pia  wale  mbegu za  katani  (na  ubani,  manemane,  na  humle),  kwa kuwa mafuta
yaliyomo ni yenye lishe na yanafaa kwa mwili.

Rick  pia  anaamini  kuwa  wagonjwa  wanapaswa  kujaribu  kuongeza  pH  ya  miili  yao  haraka
iwezekanavyo kwa kumeza vitu kama vile tikiti  maji  au maji  ya limao n.k.Anasema hili  ni  la
umuhimu mkubwa na kufanya hivyo kunaweza kumpa mgonjwa nafasi nzuri zaidi ya kuishi.

Wagonjwa wanapaswa pia kuanza kula matunda na mboga mbichi zaidi na kula nyama kidogo,
haswa aina zilizochakatwa, ambazo zina sumu nyingi.Rick ni muumini mkubwa wa matumizi ya
mashine za kukamua maji na anahisi kwamba dozi kubwa ya vitamini C inaweza pia kuwa na
manufaa makubwa.

Hii ni itifaki ya Rick Simpson na ndiyo sababu jina lake litajulikana milele.Pengine ni ugunduzi
muhimu  zaidi  wa  nyakati  zote  na  athari  ya  manufaa  ya  kile  mtu  huyu  ametupa  haiwezi
kuzidishwa.Dawa na teknolojia ya kisasa ina faida gani wakati haifanyi kazi?Ikiwa ungependa
kuona matokeo, jaribu mbinu ya Rick ya uponyaji.

Tumeshutumiwa kwa kuita  mafuta  haya  kuwa tiba-yote  lakini  ni  kitu  gani  kingine  unaweza
kukiita  kuwa  dutu  ambayo  inaweza  kutumika  kwa  mafanikio  kutibu  matatizo  mengi  ya
matibabu?Wengine wanafikiri kwamba maneno ya kutibu-yote yanamaanisha kwamba mafuta
hayo yatatoa uzima wa milele lakini hiyo haikuwa nia ya Rick.Hakika, dawa hii inaweza kupanua
maisha yako na unaweza kuishi  muda mrefu zaidi  na matumizi  yake,  kwamba kuna shaka
kidogo.Bado, hii haimaanishi kwamba itatoa uzima wa milele.
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Mafuta haya bado hayapatikani kihalali kwa wengi na kwa hivyo itachukua muda mrefu sana
kuamua ni miaka ngapi iliyoongezwa inaweza kutoa.Bado, hatuangalii dawa hii kuwa kichochezi
cha kutokufa  na tunaamini  kwa uthabiti  kwamba haikufanyi  usipate  risasi.Bado,  kama Rick
anavyosema, ikiwa tutawahi kupata ufunguo wa kutokufa, ana hakika kwamba katani itakuwa
kiungo kikuu.

Tafadhali usifikiri kwamba unapoitumia, huwezi kupata virusi.Unaweza bado kupata vitu kama
mafua lakini athari zake zinaweza kupungua sana na utapona haraka zaidi.Katika tukio la janga
au kitu  kama hicho,  ikiwa  unameza au  tayari  unameza mafuta  mazuri  ambayo  mmea huu
unaweza kutoa, nafasi yako ya kuishi bila shaka itaongezeka sana. Jindrich Bayer,Machozi ya
Phoenix: Hadithi ya Rick Simpson,epilogue kwa matoleo mawili ya kwanza

“JB, nina swali, kaka yangu ana saratani, walimtoa tumboni, kisha wakampa chemo, ambayo
ilizaa  saratani  hadi  hawezi  kula  chochote,  hata  maji  maji  anayatapika.Kisha  hatimaye
nikamletea resin; yangu mpya imeifanya, lakini uthabiti ni nene kidogo (tazama picha).Lakini
amekuwa akiitoa na kuichukua.Kizuizi kiko kwenye utumbo wa juu, ukuaji wa saratani.Mdomo
wake ni  mkavu sana kwani  pia  anatumia morphine kutokana na maumivu makali.Hatimaye
alikunywa  vimiminika  lakini  alitapika  vimiminika  mara  mbili  na  si  mara  ya  tatu  kuwa  na
damu.Amepewa  wiki  2  na  madaktari  na  wanamrudisha  nyumbani.Nifanye  nini???Msaada
tafadhali, ana gramu 11 za resini kutoka kwa pauni ¼ ya aina fulani ya mjane mweupe.Tafadhali
unaweza kunisaidia kupata ambapo ninaweza kupata RSO halisi  ambayo inakidhi  sifa zote
kwake.yupo California, LAna niko El Salvador.Ni hali ngumu sana na sijaweza kufanya mengi
kutoka  hapa.Ushauri  fulani  tafadhali.”  Ricardo
--  Naam,  mara  tu  atakapoanza  kumeza  mafuta  ndivyo  maisha  yake  yatakavyoboreka
haraka.Mwambie aweke resin hiyo katika oveni iliyotiwa 130 ° C (266 ° F) kwa karibu saa moja
na kisha anza kuila.Ni vizuri kuanza na dozi ndogo lakini wagonjwa wanapokuwa wanatumia
morphine,  unaweza  kuwapa  mafuta  mengi  na  morphine  kidogo.Siku  chache  za  kwanza
zinaweza kuwa ngumu kwa sababu ya mwingiliano.Kila la heri, JB

"Nataka tu kujulisha kila mtu kwamba kundi langu la kwanza la mafuta ya kupikia kwa mama
yangu lilikuwa na mafanikio makubwa na nilipata gramu 4/5 nzuri kutoka kwa aunzi ya chipukizi
cha daraja la juu!Juu ya mwezi na jaribio langu la kwanza.Na niamini,  ni  rahisi  sana kama
kutengeneza kahawa!Tunakupenda Rick.......” Mark

Ubani na Manemane
"Uvumba ni nyongeza nzuri kwa matibabu ya mafuta ya bangi.Ndani na juu.Ikiwa unaishi mahali
ambapo mafuta ya bangi haipatikani, fikiria ubani,  inaweza pia kufanya maajabu.Tafuta aina
zenye nguvu zaidi na za kutuliza unazoweza kupata.JB

"Nilijaribu ubani husaidia kuondoa maumivu.:)” Carole

"Nilitumia mafuta ya Ubani kutoka kwa Mafuta Muhimu ya Young Living pamoja na Machozi ya
Phoenix ya Rick Simpson.Baba yangu angeweza kukaa kwa saa 10 bila maumivu… Alikuwa na
saratani ya hatua ya 4 na alikuwa akitembea huku na huko kana kwamba hakuna kitu kibaya.”
Shelly

"Uvumba ni mzuri  kwa mambo mengi.Ninaitumia kwenye jua kwenye ngozi yangu, kila siku
kwenye  uso  wangu  iliyochanganywa  na  tango  kwa  toner  baada  ya  kuosha  na  mafuta
muhimu.Ndio  maana  ninaonekana  mchanga  sana  kwa  65.LOL!Kutania.Mimi  ni  arobaini  na
mbili.Lakini nina ngozi nzuri kwani situmii parabens au kemikali yoyote juu yake. Dania

"Katika maduka ya mimea itafute chini ya jina lake lingine, Boswellia.Inafanya kazi sawa na
Advil lakini bora zaidi. Sharon
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“Kuna  dawa  ya  zamani  inayohitaji  ubani,  manemane,  mafuta  ya  zeituni  na  bangi.Mwanga
kwenye manemane!!Inafanya maajabu kwa wagonjwa wa kisukari kimsingi na ndani!" Brian

"Kila kitu kinachokua katika asili kinaweza kututunza.Ni matoleo ya syntetisk ya vitu hivi vyote
ambayo yanaonekana kuwa hatari.Mimea hii yote, (uvumba, manemane, lavender, mikarafuu,
peremende,  n.k.),  hasa  mimea  ya  kale  katika  maeneo  yao  ya  asili  imetumia  miaka  mingi
kuboresha mawakala wao wa kinga dhidi ya wanyama wanaokula wanyama wanaokula wenzao
na matatizo ya mazingira na mambo hayo yanaweza kutumika kutofanya hivyo. Tibu tu lakini
tiba!” Wendy

"Alitabiri kuwa katika muongo mwingine, utumiaji ulioidhinishwa wa bangi ya matibabu kwa kila
aina ya hali itakuwa muhimu, kwani dawa zitatayarishwa ambazo hufanya kazi kama THC lakini
bila  kingo  inayofanya  kazi  ambayo  husababisha  athari  "ya  juu"  kwa  wagonjwa.Mechoulam
hajaweka maslahi yake kwenye bangi pekee.Amefanya utafiti kuhusu levona, neno la Kiebrania
la  ubani  au  Boswellia  sacra,  ambalo  lilitumiwa  kama  uvumba  katika  Hekalu  Takatifu  huko
Yerusalemu.Mwanakemia wa Chuo Kikuu cha Hebrew, pamoja na mwanafunzi wake wa wakati
huo wa PhD Arieh Moussaieff, walionyesha kuwa kiungo kikuu cha uvumba cha Mashariki ya
Kati hupunguza wasiwasi na kina athari kama ya kupambana na mfadhaiko kwa panya.

“Talmud inataja resin ya Boswellia kuwa dawa inayowekwa kwenye mvinyo ili ‘kuziba hisi’ ili
[wale] waliohukumiwa kifo wasiwe na wasiwasi...[matokeo yao] hutoa msingi wa kibiolojia kwa
ajili  ya  mapokeo  ya  kitamaduni  na  ya  kidini  yenye  mizizi  iliyokita
mizizi.”http://www.jpost.com/Health-and-Science/The-world-is-going-to-pot-352563
-- Mafuta ya bangi na ubani vinafanana sana katika athari zake za uponyaji.Ongeza tu ubani wa
hali ya juu (boswellia sacra) kwenye mlo wako au ule mara tatu kwa siku (150mg mara tatu kwa
siku kwa hali mbaya sana na 300mg au zaidi kwa magonjwa makubwa na maumivu nk) Au
unaweza kufuata itifaki sawa na tumia kipimo sawa na kama unatumia RSO.Ubani unaweza pia
kurekebisha mwili wako kutoka kiwango cha DNA kwenda juu, na pia unaweza kutibu saratani
na magonjwa mengine mengi "yasiyotibika".Hiyo ni vizuri kujua, pia, nadhani.JB

"Nimeumia  sana  nilivuruga  tendon  yangu  ya  Achille  jana.Hakuna  kitanda  tena  hadi  5k
siwezivigumu kutembea.Kuna mtu ana ushauri wowote wa kupona haraka?" Jenna

-- Mafuta mengi juu ya mada na ya ndani.Ongeza ubani na mafuta ya karafuu kwenye dawa kali
ya bangi au changanya na siagi ya shea/nazi/mafuta ya mbegu ya katani.Kama kawaida 20-
30% salves THC hufanya kazi vizuri zaidi.Furahia matibabu.JB

"Nimekuwa nikichukua mafuta safi ya boswellia freana kwa saratani ya hatua ya IV, ambayo
yamebadilika hadi kwenye mapafu na mifupa na ini langu baada ya miezi 2 ini sasa ina kazi ya
kawaida,  bila  kuziba na nimebadilisha utambuzi  wangu  wa miezi  9  ya  kuishi.  ,  na  uvimbe
kwenye ini unapungua na mmoja anakufa!!Bado ninavutiwa sana na mafuta ya bangi, lakini pia
nimekuwa  nikifanya  chemo kuzuia  kuenea  na  najua  kuwa chemo ikishamaliza  mwezi  ujao
nataka kuupiga mwili wangu kwa nguvu kwa kila ninachoweza.Nimenunua kitabu, sasa nahitaji
tu kujua jinsi ya kutengeneza mafuta, na kupata mtu wa kunisaidia.” Sarah

"Nikipita kusema jambo. Bado ninaendelea, Julai 17 ni mwaka 1 tangu nianze 1-2ml kwa siku ,
maisha  yangu  yamebadilika  kabisa  na  nina  karibu  pauni  200  zilizopotea  haswa,  pauni  9
kwenda, duka la dawa la zahanati limenipa 179mg CBD hadi 179mg THC mafuta. .5ml kwa siku
na 87% THC na 4% CBD 1ml kwa siku. Na ubani, manemane na juisi. INAFANYA KAZI JINSI
UNAVYOJUA JB, nilitaka tu kukujulisha kuwa Bado Naenda!” Bill

"Ninatumia ubani na manemane kwa Hashimoto na inafanya kazi! Bahati mbaya sana siwezi
kupata mafuta ninapoishi kwani ni kinyume cha sheria.” Cynthia

"Nilianza hivi siku 3 zilizopita baada ya kusikia kuhusu msichana ambaye alipunguza uvimbe wa
ubongo wake kwa tone moja tu kwenye ulimi wake kila baada ya saa mbili." Lindsay
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"Nimekuwa nikiweka ubani kwenye vidonge kwa miaka michache sasa.  Nilikuwa nikichukua
Ubani peke yake kutibu saratani yangu (hakuna chemo au mionzi) wakati huo ambao sikuwa na
ufikiaji salama wa mafuta ya bangi. Wakati sikuwa na RSO na niliona matangazo yanaanza
kuonekana, niliweka tu matone machache ya Ubani Mtakatifu moja kwa moja kwenye ngozi
yangu na kutazama matangazo yakitoweka kwa siku chache. Nilishangaa kabisa! Nimekuwa
nikiwaambia watu kwa miaka mingi sasa.Bado ninahitaji kupata colonoscopy (ninapopata bima
katika CO) ili kuona ikiwa uvimbe mkuu umetoweka. Saratani au la, nitaendelea kufanya kile
ninachofanya, kama daktari wangu wa saratani alivyopendekeza (maisha yote). Anashangaa!”
Lisa

"Niliweka resin ya uvumba kwenye chakula cha mbwa wangu mara mbili kwa siku kwa miezi
michache na uvimbe wa zabibu ukapotea." Karen

"FRANKINCENSE  -  imesemekana  inapunguza  uvimbe  na  kupunguza  kasi  ikiwa  haitazuia
kuendelea kwa saratani. Najua inapunguza uvimbe nimeiona ikiondoa uvimbe wa saizi ya mpira
wa gofu bila kitu!” Tamara

"Nilifanya  hii  kuwa  sehemu muhimu ya  mbinu  yangu  miaka  michache  iliyopita,  pamoja  na
mafuta ya copaiba na lemongrass, matokeo ni ya kushangaza kabisa. Asante kwa kushiriki JB."
Weka alama

"Sababu moja  angalau ni  kwa sababu wanaambiwa,  katika  video na machapisho ya blogi,
kwamba mafuta ya uvumba yana asidi ya boswellic - kiungo hai cha antitumoral katika resin ya
gum ya  ubani.  Lakini  haifanyiki,  na  sababu  rahisi  ni  kwamba  asidi  ya  boswellic  ni  nyingi.
molekuli nzito sana kuwa tete. Kuna asidi kadhaa za boswellic zinazopatikana katika utomvu wa
gum ya uvumba, na zina uzito wa molekuli katika safu ya 450 - 500. Hata hivyo, molekuli tete -
zile zinazoweza kuyeyuka - zote zina uzito wa molekuli chini ya 300."
Ndio maana ninapendekeza kutafuna ubani  na resin ya manemane, na sio kumeza mafuta
muhimu ambayo yalitolewa (kwa matumaini / inadaiwa) kutoka kwa ubani na manemane. JB

"Mafuta ya Uvumba yalinisaidia kuondokana na Ugonjwa wa Kupooza kwa Bell katika wiki moja!
Mikono chini matibabu bora niliyopata kupokea ambayo yalikuwa "ya kisheria". Jason

"Nimekuwa nikitumia Frankincense, Ylang Ylang, na wakati mwingine Clary Sage juu ya Justin
kwa kifafa kwa miezi minne na nimeona uboreshaji.  Wakati ninaanza, alikuwa akipata kifafa
mara tatu kwa siku na kilipungua hadi kimoja kwa siku na wakati mwingine kukimbia kwa siku
mbili  hadi  tatu  bila  mshtuko wa moyo.  Nimesoma ambapo Angelica  pia  husaidia  na kifafa.
Daktari wake wa neva yuko tayari, lakini hana ujuzi wa kweli au aina yoyote ya itifaki. Madaktari
wa Aromatherapists hawaonekani kuwa na ujuzi sana wa kutumia mafuta muhimu kwa ajili ya
kudhibiti  mshtuko wa moyo.  Kuvuta  pumzi  na uwekaji  wa mada iliyoyeyushwa inaonekana
kufanya kazi, lakini itakuwa vizuri kuwa na mwongozo fulani. Nilijifunza kwa bidii kwamba kuna
mafuta  kadhaa  ya  kuepukwa kama kitu  chochote  kilicho  na  misombo ya  kafuri  (rosemary,
mikaratusi, spike). lavender, Spanish sage) au thujone pamoja na wengine wachache." Judy

"Mtaalamu wetu wa uokoaji  wa chaguo ni  frank.  Ninaiweka kwenye rafu na kuitumia katika
dilution na mafuta ya MCT. Mafuta sawa ya carrier Rae hutumia kwa mdomo na CO.
Kunusa mbili au mbili chini ya pua, na kisha nyuma ya masikio, mahekalu, shingo, mikono na
chini ya miguu. Ni dawa bora ya uokoaji hadi sasa. Haraka na ufanisi, lakini kwa ufichuzi wote;
sio kila wakati." Mark

"Mafuta  ya  ubani  hutoka  kwenye  resin  ya  miti  ya  Boswellia  serrata.  Baadhi  ya  mafuta  ya
aromatherapy,  manukato  na  aina  fulani  za  uvumba zina mafuta  haya.  Dawa ya Ayurvedic,
huduma ya afya ya jadi ya India, pia hutumia mafuta ya ubani kutibu hali kadhaa. Katika dawa
za Magharibi,  mafuta ya uvumba yanavutia kwa sababu ya mali yake ya kuzuia uchochezi,
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kulingana  na  Kituo  cha  Saratani  cha  Memorial  Sloan-Kettering.  Baadhi  ya  madhara
yanawezekana,  lakini  MSKCC  inabainisha  kuwa  ubani  unaonekana  kuwa  na  madhara
machache hasi kuliko dawa zinazotibu magonjwa ya uchochezi,  kama vile steroidi na dawa
zisizo za steroidal za kuzuia uchochezi.

Madhara ya njia ya utumbo yanawezekana wakati wa kuchukua mafuta ya ubani, kulingana na
Rejea ya Dawati la Madaktari. Wanaweza kujumuisha tumbo la tumbo, kichefuchefu, maumivu
ya tumbo,  hisia  za  moto  au hisia  zisizofurahi  za  ukamilifu.  Mafuta  ya  ubani  yanaweza pia
kufanya tumbo lililokasirika au maumivu ya tumbo kuwa mbaya zaidi.

Mafuta ya ubani yana athari za kupunguza damu na yanaweza kuongeza hatari ya kutokwa na
damu isiyo ya kawaida, kama ilivyobainishwa na Chuo Kikuu cha Maryland Medical Center. Hili
kimsingi linawahusu watu walio na ugonjwa wa kutokwa na damu, au mtu yeyote anayetumia
dawa  au  mimea  mingine  yenye  athari  za  kuzuia  mgando,  kama  vile  warfarin,  heparini,
ibuprofen, aspirini au ginkgo biloba. Mtu yeyote aliyeratibiwa kwa ajili ya upasuaji au utaratibu
wa meno anapaswa kuacha kutumia mafuta ya uvumba mapema." Shelley

Usindikaji wa Ubani na Resini za Manemane
Uvumba ugandishe, uiponde kwenye mchanganyiko kama vipande vya barafu (kwa sekunde
chache kwa kasi ya juu sana), kisha mimina mafuta ya mizeituni yenye moto sana (100°C)
kwenye unga. Wacha ichanganywe kama jogoo, kwa dakika 3 au zaidi. Mimina mchanganyiko
wa mafuta kwenye chupa na uiruhusu ikae kwa siku chache, tenganisha tabaka, na umepata
dondoo lako la ubani. Ongeza manemane ikiwa unayo - ichakate kwa njia ile ile - igandishe,
ipondaponda, ongeza mafuta ya moto, acha ikae, tenganisha.

Kisha ongeza mafuta  ya bangi  kwenye mchanganyiko wa ubani,  manemane na mafuta  ya
mizeituni. Unaweza kula, pia, mara tatu kwa siku. Pia ningeongeza mafuta ya mbegu ya katani
kwake, kando, na ningekanda miguu yangu nayo. JB

Kuvuta Bangi
"Rafiki  yangu  mwenye  umri  wa  miaka  28  alifanyiwa  upasuaji  leo  kwa  saratani  ya  matiti
wanasema  saratani  imeondolewa  lakini  bado  wanataka  kumfanyia  chemo.Tumezungumza
kabla na nilimwambia kukataa chemo na tukuchukua RSO.Je, niko sahihi kuhusu hili?Kutoka
kwa kile  nimesoma kwenye  Machozi  ya  Phoenix  ningefikiria  hii  ni  sawa  lakini  ningependa
msaada wako kujibu hili.Asante.” Justin

--  Umefanya  vizuri,  Justin.Hakuna  chemotherapy  au  scans.Upasuaji  huo  haukuwa  wa
lazima.Mwambie ale 120-180g ya mafuta kwa muda wa miezi  sita ijayo na ufuate maagizo
kwenye tovuti yetu.JB

"Fikiria kujaribu kuwafundisha watu jinsi ya kuvaa suruali zao ...Inaonekana rahisi.Je, ikiwa watu
wangekutumia ujumbe kila siku wakikuuliza jinsi ya kuvaa suruali zao?(inazidisha) Ni kama siku
ya  nguruwe  ya  ardhini!Ikiwa  nitavaa  suruali  yangu  na  imefanywa  sawa  basi  hii  ndiyo  njia
nitakayoonyesha mtu mwingine.Ninaweza kuwacheka watu wanaotaka kujaribu kuweka suruali
zao kwa nyuma na kusema, “Hey, zinafaa, hakika, lakini haibadilishi ukweli kwamba wamerudi
nyuma!(Ilifanya kazi kwa Khris Kross)." JB anatuambia tu kinachofanya kazi na hatatuambia
kwa njia nyingine yoyote kwa sababu hakuna haja ya njia zingine.Fuata maelekezo au nenda
huku na kule na suruali yako kwa nyuma lakini usimkasirikie JB unapogundua kuwa alikuwa
anakuonyesha njia sahihi  ya kufanya hivyo!Hatujaribu kubadilisha maandishi kwenye kitabu,
tunaenda tu kutafiti vitabu vingine!” Chad
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-- Asante, Chad, haya yalikuwa maelezo mazuri na ndiyo, umesema kweli.Suala hili  zima la
dawa ya RSO ni rahisi sana hivi kwamba linaifanya kuwa gumu zaidi.Ni rahisi sana kwa watu
kuamini, yaani wakati hawawezi kujaribu dawa wenyewe na wanapaswa kusoma juu yake tu.

Na jambo zima ni kwamba maisha ya watu yako hatarini.Nazungumza nao ana kwa ana, naona
uchungu usoni mwao, usiniulize inanifanya nini baada ya miaka yote hii.Kwangu hakuna nafasi
nyingi ya uboreshaji hapa, hakuna wakati wa nyimbo ndefu za bebop au jazba ya bure.Hii ni
samawati thabiti ya zamani-paa kumi na mbili na ina urefu wa paa kumi na mbili.Rick alitupa
maelekezo ya kufuata lakini kila mtu anataka kuanzisha upya gurudumu kwa sababu ya baadhi
ya matatizo ya kujiona au udhaifu mwingine wa kibinadamu.

Ninachosema kuhusu hili  ni,  bwana jiko la wali na shabiki kwanza.RSO kwanza,  kisha aina
zingine zote (zisizo na nguvu kidogo) za dawa ya bangi.Kwa sababu potency ni muhimu.Mafuta
yenye nguvu zaidi na ya kutuliza ni bora kwa mgonjwa.Sio lazima uijaribu kwa hali ya ndani,
ijaribu kwenye hali ya ngozi kwanza na uangalie ikiwa itapona haraka zaidi na RSO halisi yenye
nguvu na ya kutuliza yenye 95-98% THC au na kitu kingine chochote, ambacho kinapaswa
kukujibu.Kisha ujue kwamba kitu kile kile kinachotokea kwenye ngozi yako kinatokea ndani ya
mwili wako unapomeza dawa hii.

Mara tu ukifanya hivyo, kimsingi utapoteza hamu ya aina zisizo na nguvu za dawa ya bangi.Si
kwa sababu hawawezi kusaidia katika baadhi ya matukio lakini kwa sababu kwa nini kuruka
daraja la pili au la tatu wakati unaweza kuruka daraja la kwanza kwa fedha sawa na kuokoa
maisha yako kwa haraka zaidi na kwa uhakika kwa wakati mmoja?

RSO ni dawa ya kwanza, na jinsi ninavyoiangalia zingine zote sio dawa ya kwanza.Na ninataka
dawa ya  premium,  kwa nini  ningetaka  dawa ya  diluted badala  ya  kitu  halisi?Kadiri  mafuta
yanavyotuliza  na  kuwa  na  nguvu  ndivyo  inavyofanya  kazi  vizuri  kama  dawa  --  na  hii
haitabadilika kamwe." JB

"RSO bora zaidi ni 95-98% THC na yenye nguvu na ya kutuliza.Kitu kingine chochote isipokuwa
hicho  (bangi  mbichi,  juisi,  chakula,  mafuta  mengi  ya  CBD,  BHO  isiyo  na  decarboxylated,
tinctures,  salves,  concoctions,  macerates,  unaitaja)  ni  aina  isiyo  na  nguvu  ya  dawa  ya
bangi.Aina zote za dawa za bangi zina manufaa kwa kiwango fulani, bila shaka, lakini usiweke
dau maisha yako kwa aina zisizo na nguvu za dawa za bangi. JB

Hali ya ngozi, kuchoma, ukurutu, n.k.

"Nilipata  mafuta  ya  moto  ya  shahada  ya  3  kwenye  vidole  vyangu  Jumapili
asubuhi.Malengelenge  makubwa  na  yenye  uchungu  sana.Nilikumbuka  kusoma  RSO  ni  ya
kushangaza kwa uponyaji wa majeraha, kwa hivyo nilijaribu.OMG Folks, kuchoma kumeenda
kabisa  kwa  masaa  40  tu.Hakuna  dalili  yake  hata  kidogo.Nilituma  kiasi  kizuriRSO  kwenye
malengelenge, minofu ya Aloe Vera safi na bandeji.Inarudiwa masaa 12 baadaye.Hakuna haja
ya maombi ya 3.WEWE ROCK RICK SIMPSON.” Bobbi

"Mara ya kwanza nilipotengeneza mafuta (yaliyowekwa katika mafuta ya nazi) ilikuwa kwa ajili
ya matibabu ya mgongo wa jirani mzee.Alikuwa na vidonda sehemu zote ambazo ziliwashwa
vibaya.Kunguni hawapatikani, viroboto, upele, viroboto, na kadhalika kwa sababu hakuathiriwa
popote pengine isipokuwa mgongo wake na hakuna dalili za shughuli za critter kwenye kitanda
chake.Unajua  mwanae  alifanya  nini???Alinyunyiza  godoro  lake  kwa  wingi  na  kemikali  ili
kuwaondoa  wadudu  ambao  hawakuwepo.Nilimpa  godoro  jipya  lenye  maelekezo  ya  wazi
kwamba LISIPULIWE, ni langu la mkopo kwake kwa muda anaohitaji.Ikabidi aingie hospitalini
kwa  vidonda  vya  damu  na  akiwa  huko  alieleza  suala  la  mgongo  na  unajua  madaktari
walimwambia afanye nini???Osha nywele na mwili  wake kwa chawa.Yeye hana chawa.Kwa
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hiyo  unadhani  nitamsikiliza  nani  ili  kumsaidia?Madaktari?HAPANA.Nilitengeneza  mafuta,
nikamtibu nayo na kuna uboreshaji na uponyaji unaendelea. Michelle

"Binti  yangu  alikuwa  anakaanga  nyama  ya  nyama  ya  nguruwe  na  alichovya  vidole  vyake
kwenye mafuta ya moto yanayochemka hadi kwenye kifundo cha kwanza na kikabadilika kuwa
cheupe kama kuku aliyepikwa.Tuliweka RSO juu yao na maumivu yalikuwa yamepita kama
dakika moja au zaidi, aliwapaka x 2 kwa siku na RSO.Walipona haraka sana ndani ya siku
chache tu na hakukuwa na upotezaji  wa ngozi au kovu hata kidogo.Inashangaza kwa sasa
tunaweka kidogo kwenye friji ya jikoni ili mtu yeyote akiungua (haswa watoto) tutapaka RSO
mara moja, hakuna haja ya kuhisi maumivu ya aina hiyo wakati tuna mmea wa asili ambao
utatunzwa. .” Debra

"Ilitumiwa kwa kuchomwa na jua kali.Ilifanya kazi vizuri, nimeiona ikiponya jeraha la kisu ndani
ya wiki moja.Pia huponya halitosis.Nimekuwa nikitumia kwa muda wa miezi sita au zaidi na
nikaacha kabisa dawa za kifafa.Nilipoishiwa nilipata kifafa kidogo.Nimebahatika kupata dawa
kama hii, pia napendekeza itumike kwa maumivu ya neva.” Jack

"Ninatumia jiko la kuni kwa joto kwa hivyo kuungua kwenye kifundo cha mkono kumenisindikiza
kwa  miezi  mingi  ya  baridi.Je,  scalding  kina  kuanguka  mara  ya  mwisho,  si  kuacha  macho
bado.Nilipewa mafuta ya RSO hapo awali kwa hivyo nilipaka kitambaa, nikafunika sehemu ya
kuungua na katika siku mbili eneo hilo lilikuwa la waridi, kiraka safi, hakuna malengelenge au
kuungua kabisa!Nauzwa 100%!" Janine

"Nilipata  kuchomwa  na  jua  mara  tu  baada  ya  kunyoa  kichwa  changu  miaka  michache
iliyopita.Nilikuwa nje kwenye jua la  Colorado kwa karibu masaa 14 siku iliyofuata.Nimepata
kuchomwa na jua mbaya juu ya kichwa changu hapo awali.Mara ya kwanza ilichukua miezi
kupona na ilitoka na kuumiza wakati  wote.Mara ya mwisho niliweka losheni  iliyotiwa bangi
kwenye kichwa changu kilichochomwa na jua.Siku 3 baadaye ilichubua mara moja na ikapona
kabisa.Bangi kwa watu wanaounguza jua!” Nate

"Nina swali.Je! unamjua mtu yeyote kutumia hii kwa shingles?Ninazipata mara nyingi haswa
nikiwa na mkazo na nina hamu ya kujua.Asante." Trina

-  Weka  tu  mafuta  kwenye  vidonda,  mbichi  au  tincture,  na  mgonjwa  ale  mafuta,  pia,  kwa
matokeo bora.JB

"Viungo  vyangu  vinawaka  kwenye  vidole  vyangu  na  voila,  ninapaka  mafuta,  maumivu
yameisha.Nilijichoma  kwenye  pipa  lililoungua  wiki  iliyopita,  inchi  3  za  ngozi  nyeusi,
inayobubujika ndani ya kifundo cha mkono wangu.Kiasi kidogo cha mafuta, bandage, siku mbili
baadaye,  ngozi  ya  ajabu  ya  pink.Ilitumika  tena,  sawa,  siku  mbili  baadaye  na
ikaponywa ...Asante!!!" Janine

“Morning Scot, nilizungumza na dada yangu jana jioni na anasema amepona kabisa!!!!Dawa
hiyo  ilimponya  kipele.:)  Anasema  anahisi  ajabu.Nilitaka  tu  kuwa  na  uhakika  100%  kabla
sijakuandikia.Asante sana kwa msaada wako."

"Mwanangu vile vile niliitumia tu kutoka wakati  wa kwanza kabisa kuonekana kwa shingles.
Hakuna jipyashingles ilionekana na hakuna dalili nyingine zilizogunduliwa. Muujiza.” Matija

"Nimetumia mafuta ya mtindo wa RSO kwenye wart ya wachawi kwenye uso wangu.Maombi
mawili yamefunikwa na bendi ya usaidizi na karibu yameisha!” Leslie

"Pia niliondoa warts 2 nayo.Nilikuwa nazo mguuni maisha yangu yote.” Michelle

"Nimetumia bangi iliyotiwa mafuta ya mzeituni kwenye majeraha na michubuko na huponya
ndani ya siku chache.Sijawahi kuona kitu kama hicho.Najua RSO ingekuwa bora zaidi.Bangi
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ilitumika kutibu kila kitu kabla ya serikali yetu kuwa na uchoyo. Daudi

"Nilipasha mafuta juu na kuchanganya na chupa yangu ya cream ya uso.Ninaitumia mara 2 kwa
siku na nimekuwa kwa karibu miezi 2.Chunusi zenye kina kirefu nilizokuwa nikipata (unajua
aina yake, huchukua wiki moja tu kuja juu na ni KUBWA!) hazipo tena.Makovu ya chunusi hizo
pia  yanafifia.Naona  hata  ngozi  inaanza  kukauka!Inafurahisha  chapisho  hili  liko  hapa  kwa
sababu nilikuwa naona matokeo leo!Mafuta haya ni ya kushangaza na cream ya uso ni moja tu
ya matumizi mengi.Asante Rick." Jennifer

"Nilijichoma kwenye bomba la kutolea moshi vizuri sana na nikaweka mafuta ya bangi iliyotiwa
dondoo  ya  mbegu  ya  zabibu  na  ikapona  katika  chini  ya  wiki  moja  na  bila  maumivu  wala
kuwasha na HAKUNA MAKOVU!" Danieli

“Nimeitumia  kwa  kuungua  na  siwezi  kujua  nilipoungua.Hakuna  kutisha  na  hakuna
alama.Kushangaza.Nilichoma kwa wiki moja na haikupona.Nilitumia mafuta na ndani ya siku
nne nina ngozi mpya.Wiki moja baadaye siwezi kujua mahali nilipochomwa.Mambo ya ajabu.”
Clifford

"Ndio, ndio, nimeponya majeraha na RSO.Na hakuna makovu!" Erin

"Maumivu  hayatoweka  mara  moja  na  ndani  ya  siku  moja  kuvimba  huisha.Tayari  nimetibu
kichomi  kimoja  miezi  michache  iliyopita  na  nina  kingine  ninachotibu  hivi  sasa.Inaharakisha
muda  wa  uponyaji  kwa  wiki  na  wiki  zinazosubiri.Jinsi  kuungua  kulivyo  kali  na  HAKUNA
KUTISHA na HAKUNA usikivu juu ya mahali nilipochomwa.Ninatumia mafuta kwa kila kitu na
ninamaanisha  kila  kitu.Hivi  majuzi  pia  nilitengeneza  kundi  ambalo  halikuwa  ubora  ambao
ningewahi  kula,  kwa  hivyo  linatumiwa  kimsingi.Nilifanya  usoni,  OMGosh,  matokeo  ya
kushangaza.Ninatumia RSO kwa kila ugonjwa unaoweza kufikiria."

"Nina hofu nyingi kutokana na hali ya ngozi ambayo nilipewa dawa mbaya kwa karibu miezi
6.Oh  mshangao!Wiki  chache  baada  ya  matibabu  ngozi  yangu  ni  mbaya  tena.Hii  ni  vizuri
kujua.Nilikuwa nikichukia sana dawa hizo,  zenye mvuto,  ngozi  kavu iliyokauka,  kutokwa na
jasho, mungu wangu ilikuwa mbaya sana.Sitamuona tena daktari." Nikki

"Nimetumia mafuta kwa magonjwa ya ngozi, maumivu ya kichwa, kuumwa na mbu, fangasi,
kulala na kupumzika tu.Inasaidia sana kwenye 1Stseti ya misaada.” Sylvia

"Mpendwa  Bwana,  mimi  ni  kiboko  mzee  kutoka  miaka  ya  60  na  ninaishi  Kaskazini  mwa
California.Tumekuwa tukichanganya aina mbalimbali za Ajali ya Treni na Mjane Mweupe kwa
miaka  8-9  na  matokeo  bora.Niliona  kuwa  Rick  ametumia  Mjane  Mweupe  pia.Kwa  sasa
ninamsaidia mgonjwa wa Hospice anayeitwa Jason huko Redding, Ca. katika kupata nafuu,
nani alikuwa/ni? kufa kwa hatua za mwisho za MRSA kama ilivyoelekezwa na daktari wangu
mzee Dk. Ronald Sand...Nilimuanzisha kwa michuzi ambayo nimekuwa nikitengeneza na kutoa
vidakuzi kutoka kwa maji hadi uchimbaji wa budder na uchimbaji wa siagi miezi minne iliyopita.

Rafiki mwingine mkulima ninayehudhuria naye Kanisa la Unity alinielekeza kwenye tovuti yako
wiki tatu zilizopita sasa.Ameanza Jason kwenye "JOY GREASE" na amepitia bomba lake la
kwanza na sasa yuko kwenye pili.Zaidi ya mwezi mmoja uliopita mipira yake ilikuwa na ukubwa
wa tikitimaji kubwa sana kuliko mpira laini...Tangu kula bidhaa zangu zilizookwa na kumeza
"Magic Grease", anazidi kuwa bora kila siku na Gonadi zake zimekaribia kurudi kwenye ukubwa
wa kawaida...Wanasema MRSA haina tiba???

Jason amekuwa na vidonda vikubwa sana vya kitanda mgongoni mwake kwani hawezi kulalia
ubavu au tumbo.Sasa ananiambia wanapungua na daktari wetu alipotokea na timu nyingine
mjini  wote  hawakuweza  kuelewa  ni  kwa  nini  hajafa  au  kwa  nini  anapata  nafuu.Bado
sijamwambia  daktari  kuhusu  matibabu  yangu/yetu  ya  Mafuta  ya  Katani  lakini  hivi  karibuni
nita...Kweli naomba ruhusa kwa dokta ili nimtibu vidonda vyake sasa kwa Mafuta kwa mada, si
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unakubali???Ikiwa  tunaweza  kusimamisha  MRSA kwa  mgonjwa  ambaye  alikuwa  na  miezi
michache  tu  ya  kuishi  fikiria  tu  juu  ya  nini  hii  inaweza  au  niseme  niseme  kwa  jamii  ya
matibabu.Amani na heshima, Craig"

"Mume  wangu  alikuwa  na  kovu  la  miaka  30  la  kuungua  ambalo  lilihitaji  kupandikizwa
ngozi ...Kwa hivyo nilifikiria, aha, mahali pengine pa kujaribu bidhaa hii ya kushangaza.Kweli,
alikuwa na imani chini ya sifuri kwamba ingefanya chochote ...Baada ya maombi machache ni
morphing, sasa ana rangi ambapo kulikuwa hakuna.Ukuaji wa nywele ambapo hakuna iliyokua
kwa miaka 30. Rebeka

"Nilikuwa  na  digrii  ya  pili  ya  kuungua  usoni  na  mikononi  mwangu  kutokana  na  moto  wa
nyumba.Niliweka  RSO  iliyochanganywa  na  siagi  ya  kakao  kwa  mwezi  mzima  na  unaweza
kusema kuwa niliwahi kuchomwa moto.Inashangaza jinsi inavyofanya kazi haraka na ni dawa
bora zaidi ya kuua maumivu ambayo nimewahi kuwa nayo." Amerikanisch

"Nilikuwa na fuko kichwani mwangu ambalo lilianza kuwasha hivi majuzi.Nilipaka dabu mara
moja  kwa  siku  kwa  siku  chache  na  mole  ilianza  kupungua!Zungumza  mambo  ya  ajabu.”
Amanda

"Cannabalm yangu iliahirishwa ndani ya mafuta ya nazi pia, na ilisaidia sana nilipokuwa na
alopecia." Matty

"Rafiki yangu wa kike alikuwa na maambukizi ya MRSA kwa muda wa miaka 2+ na alikuwa
amejaribu  antibiotics  nyingi  ikiwa  ni  pamoja  na  mojawapo ya nguvu zaidi  iliyopatikana  bila
mafanikio.Tulitumia  mafuta  yaliyofupishwa  kutoka  kwa  hose  ya  vaporizer  kwenye  kibendi
kwenye sehemu ya hewa iliyo wazi  na iliisha na maumivu yakakoma mara moja.Ubora wa
maisha yake ni bora zaidi.

Nilikuwa na donge la kutiliwa shaka mgongoni mwangu kwa miaka 2 ambalo liliishia kubadilika
rangi  na kuumiza sana na nilikuwa na mashaka sana na ilivyokuwa.Nilitumia RSO kwenye
msaada wa bendi na ikatoweka.Tulijaribu hili kwa sababu tuliona video ya Rick Run from the
Cure.Ninaamini kueneza ujumbe huu ni  muhimu sana na niko tayari  kusonga mbele kupitia
uharakati na mitandao yetu ya kijamii na utangazaji ili kukusaidia kufikisha ujumbe huo.” Robert

"Nina Fibromyalgia na dawa haziondoi maumivu yangu.Lakini mafuta hufanya hivyo." Donna

“Mimi  ni  muumini...hurekebisha  gout...lazima  ilete  yin  &  yang  kwenye  mizani  kwa  sababu
nilifikiri nilikuwa na furaha hapo awali lakini hivi majuzi nilipata hali ya furaha inayotoka ndani
kabisa...Asante Rick Simpson. Irving

"Hi Corrie,  nimekuwa nikimpa *****  dawa kwa takriban wiki  3 sasa kwa gout  kwenye mguu
wake, na ametoka kwenye kiti cha magurudumu hadi kuweza kukimbia na kushuka ngazi na
kwenda kwa masaa 2. mwishoni mwa wiki.Sio kwa Saratani pekee...inatibu tu.Nilipaswa kupiga
picha...Tofauti  kubwa.Dawa za kawaida hazikugusa.Katika  kiti  cha magurudumu kwa wiki  3
kabla ya dawa.

“Nimeitumia  kwa  kuungua  na  siwezi  kujua  nilipoungua.Hakuna  kutisha  na  hakuna
alama.Kushangaza.Nilichoma kwa wiki moja na haikupona.Nilitumia mafuta na ndani ya siku
nne nina ngozi mpya.Wiki moja baadaye siwezi kujua mahali nilipochomwa.Mambo ya ajabu.”
Clifford

"Ndio, ndio, nimeponya majeraha na RSO na hakuna makovu!" Erin

"Maumivu  hayatoweka  mara  moja  na  ndani  ya  siku  moja  kuvimba  huisha.Tayari  nimetibu
kichomi kimoja miezi michache iliyopita na nina kingine ninachotibu hivi sasa.Huongeza kasi ya
muda wa kupona kwa wiki & wiki ikisubiri jinsi kichomi kilivyo kali & HAKUNA KOVU & HAKUNA
unyeti juu ya mahali nilipochomwa.Ninatumia mafuta kwa kila kitu na ninamaanisha kila kitu.
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**  hivi  majuzi  nilitengeneza bechi  ambayo haikuwa ubora ambao ningewahi  kula kwa hivyo
inatumiwa madhubutitopically  & alifanya  usoni.OMGosh,  matokeo  ya kushangaza.Ninatumia
RSO kwa kila ugonjwa unaoweza kufikiria**” Michelle

"Nimeifanya, niliisimamia kwa mtoto wangu wa miaka 18.Hakuna dalili za saratani sasa.Nina
deni kwako kubwa asante Rick Simpson." Amanda

"Nimeitumia  kuponya  majeraha  ya  wazi.Hivi  majuzi  nilitumia  kidonda  changu  cha  kisukari
nilichopasua.Kuponywa  bora  kuliko  nilivyotarajia.Pia  kuponywa  paka  mikwaruzo  usiku
kucha.Mikwaruzo  mingine kwa usiku  mmoja.Weka mafuta  kwenye  nusu  ya mwanzo,  ukiwa
umefunikwa na mkanda, upande uliotibiwa siku inayofuata umefungwa kwa maonyesho ya wazi
ya maambukizi.Dawa hii inapaswa kuwa katika kila kifurushi cha kwanza cha msaada." Yaredi

"Tangu  umri  wa miaka 11 (sasa  nina karibu miaka 30)  nimekuwa nikipata  aina  ya fangasi
kwenye ngozi yangu, haswa kwenye shingo yangu kifuani na mgongoni.Madoa haya mekundu
ya  pande  zote  huonekana  kwenye  ngozi  yangu  kila  mwaka  na  nimechukua  kila  kitu
kinachohitajika kutibu hali ya ngozi yangu.Dawa zinazotolewa na dermatologists huchukua siku
5-6 ili kuondoa matangazo haya na siku nyingine 5 ili kuwaondoa kabisa.

Siku nyingine niliona matangazo haya yanaanza kuonekana tena, LAKINI safari  hii  niliamua
kuweka mafuta ya bangi juu yake ...na kweli ulikuwa uchawi!!!Niliitumia mara 2 tu na matangazo
HAYAPO YOTE.Sikuamini macho yangu!Hakuna dawa zaidi na creams na shampoos maalum
kwa ajili yangu!Sasa nilitengeneza mafuta ya nazi yaliyotiwa mafuta ya bangi na nitaendelea
kupaka kwa wiki moja au zaidi ili kuhakikisha kuwa madoa hayatatokea tena.Asante sana RS &
JB kwa msaada na habari zote, nitashukuru milele. Ioanna

Je, mafuta yangefanya kazi kwenye papillomas au vitambulisho vya ngozi karibu na jicho?"
Sean

-- Ndiyo, Sean, lakini kuwa mwangalifu usipate mafuta machoni pako au yatawaka vibaya kwa
takriban saa moja au mbili.Haitaharibu jicho lakini haipendezi.JB

“Mwaka  2002  nilipata  ajali  mbaya  sana.Nilikuwa  na  michubuko  mwili  mzima  na  kupoteza
sehemu ya mfupa mkononi  mwangu.Baada ya kupandikizwa kwa ngozi  na mifupa nilikuwa
karibu kupona na kupata maambukizi  kwenye mkono wangu.Ilibadilika kuwa maambukizi ya
mfupa na ilibidi kuanza tena.Kwa sababu hiyo wakati wowote ninapokatwa/kuchomwa (mimi ni
mchomeleaji) wangeambukizwa kila mara.Mwaka huu uliopita nilipata kuchomwa kwa kutisha
kutoka kwa mstari wa mvuke kwenye kazi kwenye tumbo langu.Kwa kuiweka safi na kutumia
mafuta ilipona kwa kugusa tu kwa WIKI moja!Kuungua kwangu kidogo kwa weld kunaweza
kudumu wiki 4-6.Sio tena na mafuta yangu.Parafujo Neosporin, natumia MAFUTA! Chris

"Nilipasha mafuta juu na kuchanganya na chupa yangu ya cream ya uso.Ninaitumia mara 2 kwa
siku na nimekuwa kwa karibu miezi 2.Chunusi zenye kina kirefu nilizokuwa nikipata (unajua
aina yake, huchukua wiki moja tu kuja juu na ni KUBWA!) hazipo tena.Makovu ya chunusi hizo
pia yanafifia.Naona hata ngozi inaanza kukauka!Mafuta haya ni ya kushangaza na cream ya
uso ni moja tu ya matumizi mengi!“ Jennifer

"Nilimaliza kufanya kazi kwa bosi wangu msituni ambapo kulikuwa na rundo la mwaloni wa
sumu kwenye rundo la kusogezwa na kuchomwa moto na sikujua ulikuwa hapo.Kwa hivyo bila
shaka nilikamata mwaloni wa sumu.Bosi wangu aliona ilikuwa kwenye ukingo wa selulosi, kisha
akanirudisha ili  kuanza  matibabu  na  mafuta  ya Rick  Simpson.Katika  muda wa siku  mkono
wangu ulianza kusimama, pia ulianza kujigeuza.HUWEZI KUNIAMBIA MMEA HUU HAUWEZI
KUTIBU CHOCHOTE!” Harry

“Upele wa sumu kwenye mkono wangu… Upele na michomo imeisha ndani  ya dakika 5…
Hakuna matuta, hakuna upele, hakuna maumivu… Ninatumia punje moja ya mchele wa RSO
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na mafuta kidogo ya nazi… IMEPITA baada ya dakika 5!!!Napenda mafuta yangu!!!“ Estelle

"Nilitumia mafuta haya miaka 3 iliyopita kuua saratani ya kibofu cha 4.Nilitumia tiba ya homoni
kuanza  na,  kisha  nikagundua  kuhusu  RSO.Inafanya  kazi.Binafsi  najua  watu  kadhaa
wanaoitumia kila siku kwa magonjwa mengi.Ni msaada mkubwa kwa wagonjwa wa saratani,
lakini nadhani ni ya kushangaza zaidiufunuo umekuwa ukiponya psoriasis kali ya mtu ambayo
walikuwa nayo zaidi ya 90% ya miili yao.Kwa kumeza 1/4 hadi 1/2 gramu ya mafuta kwa siku
kwa wiki  6,  mtu huyu amejiponya mwenyewe kutokana na hali  ambayo alikuwa ameteseka
tangu  mtoto.Ningeweza  kuendelea  kwa  masaa  ya  vitu  ambavyo  nimeona  mafuta  haya
yakifanya.Utaona, weka akili yako wazi, na fanya kama Rick anavyoelekeza, hautajuta. Dan

"Arthritic psoriasis katika chini ya mwezi ..." Giulliana

“Psoriasis  yangu ilitoweka baada ya kuanza kula mafuta...Kutumia tu mafuta kwenye mada
hakukuwa  msaada  wangu  kiasi  hicho-  haukupotea  kabisa  hadi  nilipoanza  kuyatumia  kwa
mdomo.Bado haijarudi.Niko kwenye dozi ya matengenezo sasa, kwa hivyo NINATUMAINI hiyo
inatosha kuzuia psoriasis.Sijapata dalili zozote kwa karibu miezi 4.Madaktari waliniambia kuwa
halitaisha kabisa, na kwamba wakati pekee 'itajiondoa' ni wakati nilipokuwa mgonjwa sana na
mfumo wangu wa kinga ulikuwa na mambo mengine ya kupigana.Vizuri...Sijisikii kuumwa, na
ujinga umekwenda! Lindsay

"Pia niliponya ugonjwa wa tendonitis  katika siku chache.Hata jeraha la  miezi  7.Sugua siagi
kidogo  ya  sufuria  au  RSO  kwenye  eneo  lenye  uchungu  mara  moja  kwa  siku.Shit  ya
ajabu.Nilitumia RSO kwenye kuchomeka kwa digrii 3 Jumapili-Jumanne iliyopita, hakuna dalili
ya  kuungua  baada  ya  saa  40  za  matibabu.Hakika  natamani  ningeitumia  mara  ya  pili
ilipotokea.Ingeniokoa masaa ya maumivu makubwa na kuweka barafu juu yake. Bobbi

"Rafiki yangu aliketi chini kutazama Run from the Cure miaka miwili na nusu iliyopita akifikiri
inaweza kusaidia psoriasis yangu.Tulitengeneza mafuta pamoja- mara ya kwanza kwa sisi sote-
ndani ya wiki tatu, plaque psoriasis yangu ilikuwa imekwenda.Nimekuwa nikitengeneza mafuta
na  kuyameza  tangu  wakati  huo.Ikiwa  nitameza  kila  siku,  na  kupaka  mafuta  usiku  kwa
matangazo ya kibinafsi ambayo yanajitokeza kwa nasibu, psoriasis inadhibitiwa sana na karibu
haionekani.Kwa sababu ya uzoefu huu, niliruka kwa miguu miwili na sasa ninamiliki Biashara ya
kwanza  yenye  leseni  ya  matibabu  ya  Bangi  huko  Colorado.Mwaka  mmoja  katika  biashara
yangu, baba yangu aligunduliwa na hatua ya IV Melanoma- ilikuwa imeenea kwenye mapafu na
ini.Daktari wake wa saratani alimpa miezi 3 hadi 12 na kumwambia ajitayarishe kwa huduma ya
hospitali.Mara moja nilimuanzisha kwa matibabu ya RSO na miezi mitano baadaye, saratani
yake imetoweka.Imeenda.Jambo rahisi zaidi duniani!Asante Rick, kwa kuleta tena dawa hii ya
ajabu ulimwenguni!” Erica

“Haiwezi kusaidia nini?Kupitia masomo yangu uwezekano hauna mwisho.Nina uvimbe upande
wa kulia wa shavu langu usoni.Siku tano za kuchukua mafuta (kumeza) cyst  ilipungua kwa
kasi.Mafuta hayo yalitengenezwa kwa majani ya barafu na kichipukizi kidogo ambacho kilikuwa
kimelowekwa kwenye uwazi.Mchanganyiko ulikaa kwa wiki 2.Usiku wa kwanza wa mafuta cyst
yangu ilikuwa na hisia ya kuwasha.Siku tano baadaye.Mafuta hufanya kazi.Kuna uthibitisho
mwingi sana na sayansi nyuma ya yote ni ya kushangaza.Kuna misombo ya kemikali huko nje
ambayo hujibu kwa vipokezi vyetu vyote katika mfumo wa neva ni  kazi ya asili.Sehemu ya
kushangaza ni kwamba, yote hupatikana katika mmea mmoja.BANGI.Ni wakati wa kuona jinsi
wanadamu wanaweza kwenda mbali.Ni wakati wa kubadilika.” Jeremy

"Mara ya kwanza nilipotengeneza mafuta (yaliyowekwa katika mafuta ya nazi) ilikuwa kwa ajili
ya matibabu ya mgongo wa jirani mzee.Alikuwa na vidonda sehemu zote ambazo ziliwashwa
vibaya.Kunguni hawatakiwi, vivyo hivyo na tambi, kukimbia, skeeters, na kadhalika kwa sababu
hakuathiriwa popote pengine isipokuwa mgongo wake na hakuna dalili za shughuli za critter
kwenye  kitanda  chake.Unajua  mwanae  alifanya  nini???Alinyunyiza  godoro  kwa  nguvu  kwa
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kemikali  ili  kuwaondoa wadudu ambao hawakuwepo.Nilimpa godoro jipya lenye maagizo ya
wazi kwamba LISIPUNULIWE.Ikabidi aingie hospitalini kwa vidonda vya damu na akiwa huko
alieleza suala la mgongo na unajua madaktari walimwambia afanye nini???Osha nywele na
mwili kwa chawa, hana chawa.Kwa hiyo unadhani nitamsikiliza nani ili kumsaidia?Madaktari?
HAPANA.Nilitengeneza mafuta, nikamtibu nayo na kuna uboreshaji  na uponyaji  unaendelea.
Michele

"Nilipata  virusi  vya herpes karibu miaka 20 iliyopita.Mimi  ni  mmoja  wa wale ambao hupata
milipuko  mara  5-6  kwa  mwaka  hadi  leo.Kama  unavyoweza  kufikiria  hii  haikuwa  rahisi
kwangu.Nina hamu kama weweJe! una maoni yoyote au unajua wengine ambao wamefanikiwa
kutibu na bangi?Asante kwa muda wako."

--  Weka  tu  mafuta  (au  tincture  au  salve  na  mafuta)  mahali  ambapo  malengelenge
yanazuka.Rudia  kama  inahitajika.Pia  ni  wazo  nzuri  kula  angalau  60g  ya  matibabu,  wakati
mwingine  virusi  vya  herpes  hupotea  kabisa.Milipuko  haitakuwa  ya  mara  kwa  mara  na
hautakuwa na maumivu nk ikiwa unatumia mafuta kutibu.Mafuta yanafanya kazi kwa aina zote
za herpes na huwezi  kupata  chochote  kinachofanya kazi  vizuri  zaidi  kwenye herpes kuliko
mafuta.Kila la heri, JB

“Mke wangu wa zamani  hana  virusi  baada ya mimi  kumpa dozi!!!Daktari  wake  alikuwa na
amechanganyikiwa.Alikuwa mwanafunzi wa kuthubutu na sasa anajiwekea mimea michache...”
Thomas

“Morning Scot,  nilizungumza na dada yangu jana jioni  na anasema amepona kabisa!!!Dawa
hiyo  ilimponya  kipele.  :)  Anasema  anahisi  ajabu.Nilitaka  tu  kuwa  na  uhakika  100%  kabla
sijakuandikia.Asante sana kwa msaada wako."

"Msichana  aliye  na  ugonjwa  wa shingles  alipatwa  na  jambo lingine  na  hakuwahi  kuiambia
familia nini kilikuwa kibaya.Hii hapa, alinitumia hivi punde tu: “Hujambo tena, nimegundua jana
kwamba  dada  yangu  alikuwa  na  kizizi  kwenye  tezi  yake  mwaka  mmoja  uliopita  lakini
hakuiambia  familia  yetu.Inavyoonekana  daktari  alimwambia  wangeiangalia  na  ikikua,  basi
wangeifanyia upasuaji.Haikuwa kubwa vya kutosha kupata biopsy yake.Hata hivyo, alikuwa na
miadi ya daktari wiki hii iliyopita na akagundua kuwa uvimbe umeacha kukua.Anaamini kuwa
dawa hiyo ilisimamisha ukuaji.Je! hiyo si habari ya ajabu?Anaendelea kuipokea kwa matumaini
kwamba miadi yake ijayo itathibitisha kuwa mafuta hayo yanaua vivimbe.Nitakujulisha zaidi hilo
likitokea.” Mskoti

"Wakati  fulani  chemchemi  iliyopita niliona alama nyekundu kwenye upande wa kushoto  wa
kidevu changu.Nililipuuza hili kama kidonda ambacho kingeisha hivi karibuni.Naam, haikufanya
hivyo na kabla sijajua ikatokea ya pili;  haijaambatanishwa lakini  kwa kiasi  fulani cha mstari
ulionyooka kutoka kwenye alama ya kwanza.Nilipaka polysporin na krimu zingine nilizopata
kwenye  kabati  la  dawa  lakini  hakuna  kilichobadilisha  rangi  au  mwonekano  wake.Wakati
nawasiliana na kuingia katika ofisi ya Dr yangu kulikuwa na zaidi lakini ilianza kuonekana tofauti
katika baadhi ya maeneo.Ilionekana kuwa mbaya zaidi.Dk wangu aliponichunguza alikuwa na
sura ya bumbuwazi.Katika kipindi cha miezi miwili iliyofuata aliagiza creams tofauti za antibiotiki
na vidonge.

Muda wote aliendelea kusema, sidhani kama ni saratani.Sidhani kama ni saratani.Ilionekana
kuwa ya kushangaza ingawa aliniambia nisiwe na wasiwasi juu ya kupanga miadi zaidi, nifike
ofisini kwake kila wiki kama alivyoniambia na angeniona mara moja, na katika ofisi yake ya
kibinafsi, sio chumba cha uchunguzi. wakati.Kusema niliogopa kidogo ilikuwa ni kutokuelewa
kwani hii haikuenda popote.Kwa zaidi ya tukio moja nilimuuliza kuhusu kumwona daktari wa
ngozi ambaye alijibu, “Tutafanyiwa uchunguzi wa kibaiolojia na kisha kukuleta ndani kuonana
na daktari wa ngozi, ikiwa huna shida kuendesha gari hadi Halifax”… “Nitaenda. kwa mapigo ya
moyo,”  nilimwambia  ili  kujua  ni  alama  gani  hizi  usoni  mwangu.Muda  ulienda  na  sikuwa
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nimesikia kutoka kwa Halifax kuhusu miadi yoyote na daktari wa ngozi.Nilimuuliza tena daktari
wangu… Kisha akataja kwamba kulikuwa na daktari wa ngozi ambaye aliaga dunia huko Halifax
na aliyekuwa pale alikuwa na shughuli  nyingi  sana,  ikimaanisha kwamba ingechukua miezi
michache kabla niingie kumuona.Muda ulionekana kusogea… hakuna kilichokuwa kikifanyika…

Niliamua baada ya kujaribu dawa alizonipa Dk kuchukua mambo mikononi mwangu.Nilifanya
maswali machache na nikafanikiwa kupata RSO(Rick Simpson Oil) au kuweka tu, Mafuta ya
Katani  yaliyotengenezwa vizuri.Nilifuata maagizo ya jinsi  ya kutumia mafuta.Niliweka baadhi
kwenye bendi na kufunika alama usoni mwangu usiku.Nilimeza baadhi kila jioni pia.

Kutoka kwa kila kitu ambacho nimesoma mambo haya hayawezi kukuumiza lakini yanaweza
kukuondoa  kwenye  miguu  yako  ikiwa  unachukua  sana  mwanzoni.Kweli,  mara  kadhaa
nilichukua  muda  mwingi  na  sikuweza  kufanya  kazi  kwa  siku  kadhaa.Nilichofanya  ingawa
niliendelea kupaka mafuta usiku kwa uzito kama mimiinaweza bila  kuipoteza.Niliona inaleta
mabadiliko.Nina  hakika  ingefanya  kazi  haraka  ikiwa  ningechukua  wakati  kurekebisha  kiasi
nilichokuwa nikichukua ndani ili kusiwe na athari zozote kwa utendakazi wangu wa gari.LOL

Yote katika mambo haya yote yanafanya kazi na katika mojawapo ya ziara zangu za hivi majuzi
kwa Dk. alisema, "Haionekani kuwa ya fujo kama ilivyokuwa." Hili lilinifanya nijisikie vizuri zaidi,
na ndivyo ripoti ya biopsy iliporudi ikisema sampuli ya tishu haikuwa mbaya!Ninaweza kusema
kwa uaminifu kwamba mafuta yanaonekana kuwa yamesafisha chochote kilichokuwa kwenye
kidevu changu.

Kwa  sehemu  kubwa  hakuna  alama  nyekundu  zinazokua,  'vivuli'  tu  vya  kile
kilichokuwa.Ninaenda  kuonana na Daktari  wa ngozi  baada ya wiki.Natumai  anaweza  kutoa
mwanga juu ya ni nini au ni nini nilikuwa nacho.Ningependa kujua kwa uhakika kwa amani ya
akili.Hakika  nitatoa  sasisho  nitakapokuwa  na  habari  zaidi.Kwa  sasa…  ningependa  kutuma
asante kubwa kwa wale waliohusika katika kunisaidia nipone!” Bill

Q.Nilikuwa nikijiuliza ikiwa RSO ingesaidia kuungua kwa mama yangu kutokana na mionzi?
Aliamua kuendelea  na  matibabu  ya  "kawaida",  na  sasa  ana  kifua  chake,  kwa ukosefu  wa
maneno mengine,  kilichopigwa.Inauma ukiitazama tu.Nakumbuka kuwa wewe au Rick mara
moja walichomwa moto, nadhani wakati wa kuandaa RSO, na kuonyesha picha za jinsi mafuta
hufanya kazi pia kwenye kuchomwa moto.Kwa hiyo, ingefaa kwake?

A.Paka mafuta au dawa ya katani kwenye kifua na mgongo wake.Bila shaka anapaswa kula
mafuta na kukaa mbali na madaktari na aina nyingine zote za uharibifu usio wa lazima.JB

“Mama yangu (72) amekuwa na ngozi yenye kupasuka chungu kwenye ncha za vidole vyake
kwa takriban miaka 2 sasa ...inauma sana.Daktari anasema, "Ndio hiyo inakuja na umri." Dufu!!!
Tulichanganya  kiasi  kidogo  sana  cha  mafuta  na  aquaphor  ...Matibabu  moja,  mara  moja  ...
imekwenda!Nyufa zake zenye uchungu zimeponywa na zinaendelea kuwa nzuri kwa zaidi ya
wiki moja sasa!AJABU!” Dolly

"Nilitumia  mafuta  kwenye kidonda kipya cha upasuaji.Mnamo Septemba 2012,  niliondolewa
uvimbe 2  wa Basal  Cell  Carcinoma kutoka kwa uso wangu.Moja  ilikuwa kubwa na  ilikuwa
uvimbe  wa  feeder  iliyokuwa  ikieneza.Vile  vile,  uvimbe  wa  ndani  kwenye  shavu  langu
ulikwaruzwa kwa uchunguzi wa biopsy.Nilipofika nyumbani na kufunua jeraha langu, nilikuwa na
shimo usoni mwangu.

Kwa siku 4 za kwanza nilichanganya siagi ya Shea na mafuta na kuiweka.Kisha nikabadilisha
mafuta ya moja kwa moja na sijaacha.Nilipoenda kwa uteuzi  wangu wa posta,  Dk ambaye
alifikiria  nitafanyiwa  upasuaji  wa  plastiki  alishangaa  uponyaji  wangu.Niliamua  kumwambia
ukweli,  kwamba sikutumia  dawa,  kwamba niliponya kwa Mafuta  ya Bangi.Alikuwa amesikia
kuhusu  Rick  Simpson  &  Phoenix  Tears,  hakunihukumu,  na  akasema  niendelee  na  kazi
nzuri.Katika mwezi mmoja, ninaenda kwa upasuaji wangu wa pili, mpango wa utekelezaji wa
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kuponya jeraha hili...Mafuta ya Bangi.Je, nitamwambia daktari  huyu wa upasuaji?Kwa miadi
yangu ya kukataa Chapisho!Katika upendo na mwanga." Patti-Jo

--  Patti,  hakutakuwa  na  upasuaji  wowote  utakaohitajika  ikiwa  utaendelea  na  mafuta.Au
kuahirisha kwa 60g nyingine ikiwa ni lazima, lakini kaa mbali na upasuaji na madaktari, ikiwa
inawezekana.Ni sharti la kusikitisha kwa mafanikio ya matibabu katika hali nyingi.JB

"RSO  imefanya  psoriasis  yangu  kuwa  karibu  kutokuwepo.Nimekuwa  nikimeza  dozi  ya
matengenezo kwa miaka mitatu sasa na ngozi yangu iko wazi, akili yangu iko sawa na sijawahi
kuwa na afya bora. Erica

"Nimeona mtu wa karibu yangu akitumia  mafuta ya Rick  kwenye kidonda kibaya ambacho
kingeweza kuacha kovu mbaya na ndani ya wiki moja baada ya kupaka mafuta hayo yalipotea
na hakuna dalili ya kovu au kuwa imeungua." Janice

"Tuna binti yangu kwenye mafuta sasa.Ana psoriasis kwenye viwiko vyote viwili, mapajani, na
goti  moja.Ilichukua  picha  mwanzoni.Hadi  sasa  maeneo  ya  magamba  makavu
yamekwisha.Ngozi ni nyekundu, lakini lainibadala ya kuinuliwa na kuwashwa.Maeneo madogo
ya nje yamesafishwa kabisa.Tuna hakika hii itafanya kazi.Tunapiga picha kila siku nyingine au
wakati  kuna  uboreshaji  unaoonekana.Haya  yote  katika  chini  ya  wiki  ya  kutumia  mafuta
juu.Asante sana kwa kuleta ufahamu kwa dawa hii ambayo hatimaye itaponya mataifa Rick na
JB.Ninashiriki  machapisho  kila  siku  na  kumwambia  yeyote  ambaye  atanisikiliza.Inaanza
kuzama ndani.” Ron

Q.Je michanganyiko hii inafanya kazi kwa chunusi??

A.Jennifer, mafuta hayo hufanya kazi kwa 'aina zote za hali ya ngozi.' Hiyo ina maana ikiwa ni
pamoja na acne.Kila la heri, JB

"(Niligundua kuhusu mafuta)  miezi  3 iliyopita nikitafuta dawa ya chunusi na rosasia kwenye
mtandao.Ilifuta hiyo mara moja!Mimi huongeza mafuta ya iso kwa mafuta ya nazi ili kuitumia
kwenye uso wangu na shingo mara moja kwa siku.Mume wangu anasema ninaonekana mdogo
kwa miaka 15!Asante sana kwa kushiriki habari hii.Mungu awabariki ninyi nyote.Endelea na kazi
nzuri.” Toni

“Naapa ndiyo maana naonekana mdogo sana kuliko ndugu zangu.Mimi ndiye mkubwa kati ya
4.Watu  wengi  wanasema  ninaonekana  mdogo  kwa  angalau  miaka  20  kuliko  dada  yangu
mdogo. Mariamu

"Inafanya kazi kwa nywele zilizoingia kwenye uso pia.Niliitumia kwa mtoto wangu wa miaka 23
na kufaulu katika maombi 2.UPENDO MMOJA.” Patti-Jo

“JB, una ushahidi  wowote wa kisayansi,  au watu wanaosema wamewahi kuwa na mzio wa
bangi?Je, hili linawezekana?Nadhani ni trichomes ambazo hufanya mtu kuwasha, kwani wakati
wa kupunguza, huwa unapata mwasho kwenye mikono yako kama vile kugusa insulation.Lakini
nimeambiwa na watu wawili kwamba wanaamini kuwa wana mzio wa bangi na huzuka mizinga
kila wanapokuwa karibu nayo au moshi unapulizwa karibu nao.Lakini ningependa wote wawili
wawe sehemu ya utafiti wangu kwa hivyo nilikuwa nikijiuliza kama kuna mtu ameshuhudia mtu
akiwa na mzio wa bangi au amewahi kujiona mwenyewe?"

-- Angalia, bangi ni mmea, kwa hivyo ndio, watu wengine wanaweza kuwa na mzio kwa baadhi
ya vipengele vyake, bila shaka.Lakini  bado hatujaona mzio wa mafuta na tunafikiri  kwamba
ikiwa itatokea, watu watahitaji tu kujaribu aina nyingine na terpenes nyingine ndani yake.Mafuta
hayo hutumiwa kutibu allergy ya kila aina.Lakini kuna bilioni saba kati yetu na kila mmoja wetu
ni wa kipekee, kwa hivyo ningesema kwamba ndio, watu wengine labda watapata mzio wa aina
fulani za mafuta.JB
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"Charlie  anatembea.Hakuna  dawa  za  maumivu.Amesimama kidete.Hatua  zake  ni  sawa  na
pana.Anaweza  kukimbia  kuruka  na  kucheza.Shingo  yake  imepona  kwa  karibu  asilimia
90.Haijaonekana hivi kwa miaka miwili.Alikula ndizi, pizza, nusu sandwich, wali wa kukaanga,
mtindi na mengine jana.HAJAWAHI kula kiasi hiki.(…)

Goti la kulia la Charlie lilikuwa mbaya zaidi.Ni karibu asilimia 50 bora zaidi.Yule wa kushoto
anakaribia  kuponywa  kabisa  isipokuwa  kwa  ukweli  kwamba  aliichoma  usiku  mwingine  na
kuirejesha.Lakini hakuna kubwa...Badiliko kubwa zaidi ni jeraha kwenye shingo yake na chini ya
makwapa yake.Shingo inakaribia kupona kabisa pamoja na makwapa yake.

Ninatumia tone dogo la mafuta kwenye g-tube yake kabla ya kuoga.Pia imesaidia kwa maumivu
ya  magoti.Ikiwa  magoti  yake  yanaumiza,  anapata  tone  hilo.Siongezi  tylenol  au  ibuprofen
yoyote.Hufanya ujanja.Mimi pia hutengeneza marashi yangu mwenyewe.Nina mashine ya maji
ambayo huchuja maji na kutenganisha maji ya alkali  na asidi.Kwa kuwa maji yenye oksijeni
yenye asidi  ni  nzuri  kwa ngozi  na pia  ni  antibacterial,  mimi  huchukua maji  yenye asidi  na
kuchanganya na methocelullose ili kuunda marashi.

Ninaongeza umakini kutengeneza salve ambayo ni kama uthabiti wa vaseline.Ninapaka nguo
zake na hii  na kuitumia kwenye vidonda vyake.HII pekee ndiyo inaleta mabadiliko makubwa
katika maumivu, kuwashwa, na uponyaji.Nitakutumia picha hivi karibuni.Nimekuwa nikichukua
kila mabadiliko.Nadhani mafuta yatadumu kwa mwezi mwingine, lakini kwa kuwa hii ni mara
yangu ya kwanza kufanya hivi, ndivyo nilivyosina uhakika.Nimefurahiya.Hamu yake haijawahi
kuwa nzuri sana.Jana alikula chakula kingi kuliko mwaka mzima.” Trisha

"Halo Rick na marafiki, nina rafiki yangu ambaye amekuwa na kidonda hiki (takriban.inchi 2 kwa
kipenyo cha inchi 4) kwenye ubao wa bega lake la kushoto kwa miaka 4 sasa, maambukizo ya
kutisha, bila upele kwenye tovuti, uwazi safi tu, chini ya uso unaweza kuhisi donge gumu la
besiboli linaloweza kuguswa. .

Amepaka mafuta hayo mara 8 katika miezi 7 na takriban wikendi 2 kwa matumizi ya ndani pia.
Kikwaruo na uvimbe umetoweka, jeraha lililo wazi limetoka na rafiki yangu anahisi heri kupata
nafasi ya kutumia mafuta hayo.” Rebeka

“Nina uvimbe shingoni katika madoa mawili, moja kwenye titi na tumbo moja...katika wiki tatu
zilizopita yangu imepungua...ile iliyo nyuma ya shingo na tumbo karibu kutoweka... ile ya nyuma
ya sikio iko. nusu saizi...GO BANGI OIL!!!!!!” Sharon

"Ili  kusimulia  hadithi  yangu  ndogo  ...rafiki  yangu  amekuwa akisumbuliwa  na thrombosis  ya
mshipa wa kina kwa miaka mingi.Amekuwa na jeraha kwenye mguu wake kwa miaka 2, saizi ya
robo ...Baada ya kuona Hadithi  ya Rick Simpson,  nilipendekeza mafuta,  akasema atajaribu
chochote  ...Kwa  hivyo  kwa  kuwa  wavutaji  sigara  hata  hivyo,  nilipata  baadhi  ya
mafuta.Akamwambia  aichukue  mara mbili  kwa  siku.punje  2  za  ukubwa wa mchele...Wiki  2
zilipita  ...alikuwa  akitabasamu,  hakuliona  hilo  kwa  muda...Jeraha  lilikuwa
limepungua?????...Ngozi mpya imeanza???Hii haiwezi kuwa???...Au inaweza???...Aliendelea
kwa wiki mbili zaidi...kisha akaonekana na tabasamu kubwa zaidi...jeraha limeisha???...Ngozi
mpya na haina maumivu ...WOWWW...Sasa sisi ni waumini, kuona ni kuamini...weka tumaini
hai!” Jason

-- Ndiyo, inaweza kuwa, Jason Hildebrandt, uliiona na sasa unajua jinsi utakavyoshughulikia
kwa vitendo chochote kinachotokea kwako au rafiki yako yeyote.Paka mafuta kidogo tu na kula,
ni rahisi kama hiyo.Asante na kila la heri, JB

“Jana nilikata kidole changu kwenye blender nikiwa kazini.Saa 3 asubuhi niliamka kwa kidole
ambacho  nilijaribu  barafu,  peroxide,  neosporine.Hakuna  kilichofanya  kazi.Ilikuwa  inapiga
bado.Kisha  nikakumbuka  mafuta  ya  kusikia  yangesaidia  kuzaliwa  upya  kwa  seli  na
kusimamisha maumivu na kuponya makovu na maswala ya ngozi kwa nini usijaribu.Kwa hivyo
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nilichukua  tone  na  kusambaza  kwenye  ncha  nzima  ya  kidole  changu.Ndani  ya  dakika  1
maumivu yalipungua kwa 80%.Ndani  ya dakika 30.Niliweza kuzungusha kidole changu kwa
uchungu  kidogo  tu  lakini  bila  maumivu ya kweli.nauzwa.Saa  12 baadaye niliomba tena na
sikupata maumivu tangu wakati huo.” Rebeka

"Alama za kunyoosha?" Amber

-- Ndiyo.JB

"Halo  Rick,  ningependa  kuweka  jina  langu  kuwa  siri  ikiwa  utachapisha  hii  (jambo  ambalo
sijali).Mpenzi wangu alilelewa vibaya sana na akaamua kukata viganja vyake aliposhuka moyo,
tatizo hili lipo miaka na miaka nyuma lakini bado kuna makovu mabaya kwenye kifundo cha
mkono  wake.Kunaonekana  sana  na  kububujikwa  kidogo,  ni  jambo  la  kwanza  watu  wengi
wanaona  wanapokutana  naye  kwa  mara  ya  kwanza,  hangependa  chochote  zaidi  ya
kuwaondoa.

Kwa hivyo swali langu ni je mafuta yatasaidia kuondoa makovu?Au angalau kusaidia kuzifanya
zisionekane?Ninapenda  unachofanya  na  natamani  ningejua  mafuta  wakati  babu  yangu
alipougua saratani, wewe ni shujaa kwa maisha yote ambayo umesaidia kuokoa!

-- Anza kupaka mafuta juu ya makovu, yatatoweka ndani ya wiki au miezi.Pia ningempeleka
kwenye  mafuta,  pia,  itasaidia  na  PTSD  yake  kutoka  kwa  kumbukumbu  hizo  zote  za  kile
alichopitia.Pia  itaboresha  ubora  wa  usingizi  wake.Piga  picha  na  video  ikiwa  haujali,  kovu
litatoweka - ama kabisa au hazitaonekana kabisa.Kila la heri, Jindrich

"Nina  shida  sawa  na  vidonda  vya  miguu.Kwanza  kwa  sababu  nilikuwa  pre-diabetic.Lakini
niligundua kuwa mimi ni nyeti sana kwa kuumwa na wadudu na mbu.Ninaweka mafuta juu yake
na kuweka kitambaa usiku kucha na kuumwa hupona. Michelle

-- Nini mafuta yanaweza kufanya kwa kuumwa na mbu au kupe ni ya kushangaza tu.Jaribu na
utaona  kwa  nini  tunasema  kwamba  mtu  asitoke  nyumbani  kwake  isipokuwa  awe  na
mafuta.Mafuta yana matumizi mengi hivi kwamba ni kutowajibika kujaribu kuishi bila hayo.JB

"Kula mafuta ...Nimekuwa nikinywa mafuta kwa miezi miwili, psoriasis yangu karibu 80% safi,
na sihitaji kutumia dawa yoyote ...Na niliondoa ugonjwa wangu wa yabisi pia...” Giuliana

"Nimetumia mchanganyiko wa bangi na mafuta ya mizeituni na katika wiki moja psoriasis yangu
ilianza kuwa safi.Cha kusikitisha nilikuwa na kidogo tu na sikuwa na ya kutosha kuichukua zaidi
ndani na nje.TAZAMA, sikuwa hata na RSO halisi, lakini mafuta ya bangi yaliyotengenezwa kwa
mafuta ya mizeituni.” Teemu

-- Hebu tumaini utapata mafuta zaidi hivi karibuni, Teemu.Ni bora kuitumia kwa mada ili kudhibiti
dalili na pia kula mafuta, unataka kuondoa sababu ya msingi ya shida, pia.Kila la heri, JB

"Inafanya kazi vizuri kwa kuumwa na mbu na maumivu ya meno pia.Binti yangu aliumwa, si
mzaha, angalau mara 50 na mbu ndani ya dakika 15 NA ZIM! Dawa ya mdudu ya Deep Woods
imewashwa.Nilijaribu  ganda  la  ndizi,  deodorant,  aloe  vera,  dermaplast  &  hydro-
cortisone.Hakuna  hata  kimoja  kilichopunguza  uvimbe  (ana  mzio  wa  kuumwa  na  mbu  na
wanavimba sana) au kumpa nafuu.Kwa kukata tamaa nilikwangua utomvu kutoka kwa vaporiza,
nikachanganya na mafuta kidogo ya nazi ili iweze kuenea kwa urahisi & "kupaka" miguu yake
chini nayo.Ndani ya kama nusu saa uvimbe wote ulikuwa chini & wakati yeye bado alikuwa na
dots nyekundu ambapo kuumwa walikuwa hawamsumbui & niliepuka kumpa Benedryl.

Nilikuwa  na  jipu  mdomoni  mwangu  na  nilipakia  resini  kutoka  kwa  vape  karibu  na  jino
lililoathiriwa na tena ndani ya nusu saa uvimbe ulishuka na niliweza kuponya, hakuna shida
nayo tangu wakati huo.Niliipakia siku mbili ingawa ili kuwa na uhakika.Sasa naweza kusema
kwamba  kupakia  resini  (ikiwa  una  Vapir  No2  ndani  ya  koni  ambapo  unabadilisha  skrini
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hukusanya heshi karibu safi, iliyokolea pia.) karibu na jino langu nilipata juu sana, pengine juu
zaidi kuliko vile nimewahi kuwa katika maisha yangu. .

Nilimtumia  hata  meseji  mume  wangu  kutoka  sebuleni  kumuomba  msaada  wa  kufika
chumbani.Dawa  za  lugha  ndogo  hufanya  kazi  vizuri  zaidi,  ndiyo  maana  katika  ER  ikiwa
wanashuku  mshtuko  wa  moyo  wananyunyiza  nitro  chini  ya  ulimi  wako.Yote  ni  sawa  sasa
ingawa, sikufa kutokana na overdose, sikuamka nikiwa na njaa kali  na bora zaidi...Sikuhitaji
kuchukua kiasi kikubwa cha Tylenol au Advil na kufanya uharibifu zaidi kwa tumbo na ini.

Ninajua resin sio njia bora zaidi na sikuwa na uhakika hata kama ingefanya kazi lakini ndio
nililazimika kufanya kazi nayo kwani ninaishi katika hali isiyo halali.Nilidhani haiwezi kuumiza
ingawa.Siwezi kungoja kuishi katika hali ambayo ninaweza kukuza nyenzo yangu mwenyewe
ya kikaboni ya ubora wa juu kabisa, kutengeneza mafuta yangu na kujiponya mwenyewe na
familia yangu yote...ikiwa ni pamoja na binti yangu wa karibu miaka 2 ambaye amekuwa akipitia
kuzimu mwaka uliopita kwa sababu hakuna mtu anayeweza kujua ana shida gani.

Wanafikiri sasa ana ugonjwa wa protini lakini hilo ni jambo lingine wanalorusha kwa sababu
hawajui  ni  nini  kibaya.Kumtia  mafuta  kunaweza  kuokoa  maisha  yake.Ingawa  ningependa
kufanyiwa uchunguzi sahihi ili nijue ninachomtibu lakini jambo la msingi ni kwamba nataka tu
mtoto wangu ajisikie vizuri zaidi na ikiwa hiyo inamaanisha kugharamia jamii ya kawaida basi
ndivyo nitafanya.” Sara

"Mafuta  yanaonekana  kuwa  hai.Inang'aa  wakati  inatumika.Nilichoma  mkono  wangu
(haitakuambia  jinsi  lol)  lakini  niliponya na mafuta.Ilikuwa na mafuta  safi  ya kutosha tu kwa
matumizi 2, kisha mafuta yaliyotumiwa yameingizwamafuta ya nazi.Hakuwa na maumivu hata
kidogo.Na hakuna makovu mwishoni.Hakuna chachi ya parafini, hakuna maambukizi, hakuna
dawa za maumivu.Asante Rick tena kwa kushiriki hii na ulimwengu. Carol

“Asante  haitoshi  kwa  ulichofanya.Nimekaa  hapa  na  mafuta  kwenye  mwaloni  wangu  wa
sumu.KAMWE singejaribu bila  wewe.Ilidumu zaidi  ya miezi  2 ikigusa karibu 100% ya mwili
wangu mwaka jana kwa sababu ya mtu kuanzisha moto wa brashi kwa hivyo sasa nitaipata kila
mahali na mbaya zaidi wanasema kwa sababu hatujengei kinga kwa huyu.

Siku  moja  iliyopita  iliibuka.Kwa  hiyo,  mafuta  jana  usiku,  hayakuzuia  kuwasha  hata
kidogo.Walakini naona inaponya makovu kila siku kwa hivyo nina imani.Asubuhi ya leo, saa 24
baada  ya  maombi  ya  kwanza  naona  ilifanya  kazi  na  inaponya  ngozi  yoyote  iliyojeruhiwa
kutokana  na  mikwaruzo  yangu.Kwa  hivyo  na  kuweka  oksidi  ya  zinki  juu  ya  mafuta  yangu
naamini labda nimepata tu msaada wa 1# wa mwaloni wa sumu.Kwa kweli siwezi kungoja hadi
msimu ujao kuona ikiwa mafuta yatapona kurekebisha suala hili maishani.Nitakujulisha.Je! hiyo
haingekuwa nzuri?Tena, asante kwa yote unayofanya." Rebeka

-- Mafuta yanaweza kurekebisha hilo, pia.Ni tiba au udhibiti wa matatizo yote ya kiafya.Haraka
inapotumika  ndivyo  itakavyorekebisha  kile  kinachohitaji  kurekebishwa,  hiyo  ni  juu  ya  yote
yaliyopo.JB

"Ivy ya sumu kwenye mkono wangu ...upele na majeraha yameisha ndani ya dakika 5...hakuna
uvimbe, hakuna upele, hakuna maumivu ...Ninatumia punje moja ya mchele wa RSO na mafuta
kidogo ya nazi...IMEPITA ndani ya dakika 5!!!Mafuta yangu!!!” Estelle

"Nilipata sumu ya mwaloni usoni mwangu, baada ya siku ya pili ilikuwa kutoka kwenye paji la
uso hadi shingoni,  matangazo makubwa ya kuwasha, mbichi na damu zingine kutokana na
kuchanwa.Nilichanganya  mafuta  na  mafuta  kidogo  ya  nazi  ili  iwe  rahisi  kuenea.Nilivaa  na
kupata nafuu ya papo hapo kutokana na kuwashwa na maumivu, ndani ya saa moja ubichi na
uvimbe uliisha, asubuhi iliyofuata haukuonekana isipokuwa ukiangalia kweli.Hakika iliinua nyusi
chache na hatimaye baadhi ya watu wenye kutilia shaka walipata kuona kile ninachozungumza
kila wakati.Nguvu ya Uponyaji ya Bangi!” Cindy-lee
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"Nataka watu wajue kuwa RSO iliondoa malengelenge makubwa ambayo mume wangu alipata
kwenye kisigino chake akiwa amelala kitandani kwa muda mrefu kutokana na kuwa mgonjwa
sana.Niliweka  mafuta  juu  yake  na  ndani  ya  wiki  moja  ilikuwa  imekwenda.Niliogopa  kabisa
kwamba ingekua na kuwa kitu kikubwa zaidi.Ilifunika kisigino chake chote.Asante Rick Simpson
kwa yote unayofanya." Susan

"Nilitengeneza mafuta  ya nta,  mafuta  ya  zeituni,  mafuta  ya  nazi  na  mafuta  ya mwarobaini
ambayo yaliponya harufu mbaya ya mguu wangu ambayo nimekuwa nayo kwa zaidi ya miaka
25+ ...Niliongeza mafuta ya lavender na machungwa kukata harufu ya mwarobaini.Na inafanya
kazi vizuri zaidi kuliko cream yoyote ya ngozi niliyowahi kununua.Na mke hajawahi kuwa na
furaha zaidi." Robert

--  Ningeongeza  mafuta  kidogo  kwenye  mchanganyiko,  Robert.Haidhuru  kamwe  kuongeza
baadhi,  pamoja na kwamba itafanya kazi vizuri zaidi.Mafuta pekee yanaweza kufanya vivyo
hivyo, yanapochanganywa na mafuta ya mbegu ya katani, kwa mfano, na massage ya miguu
na salve  kali  ya  bangi  ni  mojawapo ya mambo ya kupendeza zaidi  ambayo mtu anaweza
kupata  katika  ulimwengu  huu.Je,  unaweza  kufikiria  jinsi  miguu  yako  ingekuwa  nzuri  ikiwa
ungeweza kuitumbukiza katika mafuta vuguvugu yasiyochujwa kwa dakika kumi?Je, unaweza
kufikiria jinsi hii inavyofaa kwa watu walio na majeraha ya moto, vidonda vya kisukari, saratani
ya ngozi nk.Naweza.JB

"Ikiwa wanawake wangejua kuwa inarudisha ngozi kuzeeka na kurekebisha ngozi iliyoharibika
(kama  ilivyo  kwa  mtu  huyu)  msaada  wa  kuhalalisha  bangi  ungepitia  paa!Uchumi  mzima
umestawi  kwa  sababu  ya  kukandamizwa  kwa  dawa  hii  ya  asili  ya  ajabu  na  sote  tutaiona
ikiporomoka pamoja na watu wengi zaidi kupata habari na kuanza kujitibu wenyewe. Gil

“Nimesoma mikunjo?Inasaidia WRINKLES?" Margie

Q.Je,  unapaka  usoni  kwa  matibabu  ya  mikunjo  au  unainywa  kwa  mdomo  au  vyote  kwa
pamoja?” Toni

A.Zote mbili kwa matokeo bora, lakini matumizi ya mada tu yanaweza kufanya mengi, pia.JB

"Nahitaji kichocheo cha upara.Je, ni sehemu moja ya mafuta ya katani hadi sehemu kumi za
mafuta ya mbegu ya katani?Msaada tafadhali!Mchumba wangu anapoteza nywele na sitaki
kabisa kumwacha… Tuna mapacha, kwa hivyo ninamhitaji aendelee kuzunguka, ha ha.” Jenna

--  Hiyo  inaweza  kufanya  kazi.Tunapenda  kuongeza  20-30%  ya  mafuta  kwenye  mafuta  ya
mbegu ya katani, 96% ya pombe au vibeba vingine lakini chini ya hiyo inaweza pia kufanya
maajabu inapotumiwa juu.Kwa kweli, bila shaka angekuwa na ndoo ya mafuta inapatikana na
angetumia moja kwa moja.Kwa sababu dawa isiyo na maji hufanya kazi vizuri zaidi kuliko dawa
iliyopunguzwa.Kila la heri, JB

"Kwa  kuwa  mekanika  nimetumia  mafuta  kwenye  mikato  mibaya  sana  na  uko  sahihi
100% ...huponya ngozi haraka kuliko kitu kingine chochote." Cory

"Niliponya vidonda vyangu vya uzazi kwa maombi 3 tu ndani ya wiki 2.Nilikuwa na matibabu
kadhaa yenye uchungu sana katika zahanati ya GUM katika hospitali ambayo iliwafanya kuwa
mbaya zaidi.Nilitumia takriban 10mg kwenye kila  wart  (nilikuwa na 5) kila  siku tatu.Niliosha
lakini niliepuka kutumia sabuni kwa siku 3 kila wakati hadi mafuta yamenywe, kisha kuoga na
kupaka tena.Vidonda viligeuka tu kuwa ngozi iliyokufa ambayo ilisugua bila maumivu kabisa, na
kuacha  ngozi  mpya  yenye  afya.Nilimwambia  GP wangu  kuhusu  hili  na  akaniita  mwongo?
Nilikuwa na bahati  ya  kuwa na rafiki  ambaye alinitengenezea mafuta  kutoka  kwa kivuli  na
majani ya majani ambayo kwa kawaida yangekuwa takataka.” Maili

"Niko katika harakati  za kutibu fuko mbaya ambaye amebadilika kuwa mweusi.Kila  asubuhi
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mimi hupaka kiasi  kikubwa kwenye fuko kisha hufunika  kwa mkanda.Katika  wiki  3  naweza
kuona  mole  inapungua.Inafanya  kazi.Pia  mimi  hula  kidogo  kila  siku  ...ni  tofauti  gani  katika
kiwango cha nishati.FURAHA YA DAWA KUPITIA BANGI!!!!!!!” Mrembo

"Ninahisi hatia kwa kutaka kujaribu kichwa changu kwa upara wa kiume." Robert

--  Usifanye hivyo, inafanya kazi na pengine utahitaji  kiasi kidogo cha mafuta hata hivyo.Bila
shaka unaweza kuiweka nyingi na itakuwa bora zaidi, lakini ukiyeyusha gramu moja au zaidi
katika  100ml  ya  mafuta  ya mbegu ya katani,  nadhani  ungependa  kuona itafanya  nini,  pia,
Robert.Pia  ongeza  mil  chache  za  mchanganyiko  wa  mafuta  ya  mbegu  na  mafuta  kwenye
shampoo yako na bidhaa  zingine za vipodozi  unazotumia,  pia  utapenda tofauti  italeta.Piga
picha, unaweza kusaidia wengine wengi.Tuna picha chache tu za hiyo, hatukuzingatia sana,
inaeleweka.Lakini inafanya kazi kweli, jaribu na usione aibu nayo kwa sekunde moja.JB

“Nakubali...Mimi  sijambo...Nina  tabia  mbaya  ya  kuweka  alama  za  uma  kwenye  mguu
wangu.RSO moja kwa moja papo hapo, funika kwa msaada wa bendi, maumivu yamepita kwa
sekunde, kuponywa katika siku 3. Heather

"Nimeona  toleo  la  mafuta  ya  zeri  yenye  nguvu  kidogo  sana  ikiharibu  psoriasis  kwa  siku,
kupunguza uvimbe wa ovari siku ya 1 ya kipindi cha dakika 20, na kuzuia kovu na maumivu
inapowekwa  mara  moja  kwa  majeraha  madogo.Kweli  inanifanya  nijiulize  mafuta  yanaweza
kufanya nini...” Beres

"Nilikuwa na hali  mbaya zaidi  ya mguu wa mwanariadha nilipokuwa na umri  wa miaka 10,
natamani ningekuwa na mafuta.Lakini ninayo sasa.Yote ni sawa miaka 47 baadaye.Hutibu zaidi
kila kitu.” Donald

"Binti  yangu  alikuwa  anakaanga  nyama  ya  nyama  ya  nguruwe  na  alichovya  vidole  vyake
kwenye mafuta ya moto yanayochemka hadi kwenye kifundo cha kwanza na kikabadilika kuwa
cheupe kama kuku aliyepikwa.Tuliweka RSO juu yao na maumivu yalikuwa yamepita kama
dakika moja au zaidi, aliwapaka x 2 kwa siku na RSO.Walipona haraka sana ndani ya siku
chache tu na hakukuwa na upotezaji wa ngozi au kovu hata kidogo.

Inashangaza kwa sasa tunaweka kidogo kwenye friji ya jikoni ili mtu yeyote akiungua (haswa
watoto) tutapaka RSO mara moja, hakuna haja ya kuhisi maumivu ya aina hiyo wakati tuna
mmea wa asili ambao utatunzwa. .” Debra

"Nilikuwa na uvimbe mdogo kwenye kiwiko cha mkono wangu, nikazipaka mafuta ...Wiki moja
baadaye kiwiko changu ni laini na hakuna matuta ...Nadhani walikuwa warts lakini kwa sababu
siwaamini madaktari nisingeweza kukuambia kwa uhakika.” Carla

-- Haijalishi ni nini kibaya kwenye ngozi yako, weka tu mafuta, funika na bandeji na upake tena
mafuta kila siku au mbili au wakati misaada ya bendi inapoanguka.Kuungua, warts, eczema,
psoriasis ...Tmafuta hajali ni nini na atayarekebisha, mpe tu wakati na mafuta.JB

"Nilitengeneza ''kuosha'' kutokana na mafuta niliyotengeneza na kumwomba rafiki ambaye ana
Psoriasis KALI kuanzia kichwani hadi miguuni na hakuwa amepigwa picha yake kwa zaidi ya
miaka 4 ili  ajioshe nayo.MARA 1 -  alipokuwa anaosha mwili  wake nilipatwa na MSHTUKO
nikitazama ngozi ZOTE nyekundu, yenye mabaka ikiharibika na nikaona ngozi yenye afya ya
AJABU baada ya kila WAKATI alipofuta sehemu ya mwili wake.NILIPIGA picha zake usiku ule
na kuzituma.SASA ANAFURAHI kupigwa picha yake...DAILY!

WENGINE kadhaa waliuliza jinsi nilivyochanganya na nilifurahi na kuwashangaa wagonjwa wa
MS na wengine wanaosumbuliwa na magonjwa walitumia kuoga na mmoja alisema alikuwa
amelala kama MTOTO asiye na maumivu kwa mara ya kwanza katika maisha yake. Traci

“Rafiki  yangu  alikuwa  na  uvimbe  usoni  na  baada  ya  kuchukua  mafuta  kwa  siku  chache
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ukatoweka.Na alikuwa anaimeza bila kuitumia mada.” Yonathani

"Ninachukua zaidi ya saizi ya nafaka ya mchele.Kwa kweli nimeinua pua yangu na mizio yangu
imeenda sana.Ninaishi  katika  nyumba yenye mbwa wawili  na  tunapigwa na chavua kutoka
kwenye kilima cha miti  jirani.Mwaka jana nilikuwa nikichukua benedryl  kila  siku.Sijalazimika
kuchukua yoyote msimu huu, na ninalala vizuri zaidi." Judy

"Si  mgonjwa  wa  saratani  lakini  nilikuwa  na  maambukizi  kwenye  kisigino  yangu  ambayo
hayangeweza kujibu matibabu.Hata nilikuwa na kazi ya teknolojia ya utunzaji  wa jeraha juu
yake ...  alipata maambukizi ya kuacha kuenea lakini bado hayangepona.Nilipaka mafuta juu
yake na kwa siku MOJA wekundu ulipungua.Siku ya pili na uwekundu umepita.Siku ya tatu na
maambukizi yanaonekana kama ngozi tena!Mafuta ya ajabu ya uponyaji!" Tammie

"Nilikuwa katika  hatua  ambayo  sitatoka  nyumbani  kwangu.Nilipata  upele  daktari  alisema ni
ugonjwa wa ngozi na kila kitu walichonipa hakikufanya kazi au kunifanya mgonjwa.Walisema
hawakujua  ni  nini  husababisha  au  jinsi  ya  kuiondoa  kabisa.Baada  ya  kwenda  Vancouver
niliamua kujaribu kuweka RSO kwenye upele na kuona nini  kinatokea.Siku iliyofuata ilikuwa
imekwenda sana.Ninachukua mafuta ndani sasa na sijapata upele huu chungu tangu wakati
huo.Mambo haya ni ya ajabu.Sasa ninamtazama mwanamke akiponya saratani ya matiti  na
tumbo kwa mambo haya ya ajabu tuliyopewa na Mungu mwenyewe!!!” Chai

“Nilifanya kazi katika kampuni ya pool and spa...mimi nina ngozi nzuri, nje siku nzima.Nilikuwa
na madoa ya kichaa  yakionekana  usoni,  kichwani  na  mkononi  mwangu ambayo  kila  mara
ilikuwa nje ya dirisha la  dereva.Mafuta yalisafisha madoa hayo baada ya wiki  chache!Sasa
ninameza gramu .5 za THC safi kila siku ili kusaidia kupambana na ugonjwa wowote na kuweka
mfumo wangu wa kinga kuwa imara.BTW hakuna homa ya risasi milele!Hakuna mafua tangu
nilipokuwa mtoto." Jay

"Inafanya kazi ya kushangaza kwa kuchomwa na jua.Imekatwa kwa mafuta ya zeituni." Rachael

“Miezi 18 iliyopita mguu wangu uliambukizwa kutokana na upasuaji.Baada ya daktari kujaribu
antibiotics  na  taratibu  zote  wanajua  walikata  tamaa  na  kunipeleka  nyumbani  kusubiri
kufungwa.Ni  baada  tu  ya  kuanza  kujitibu  kwa  kipimo  kikubwa  cha  bangi  ndipo  nilipoweza
kupata kuzaliwa upya!” Ariel

"Ilitumiwa kwenye vidonda vya baridi na malengelenge kwenye midomo, ilifanya kazi vizuri zaidi
kuliko vile nilivyofikiria.Nilijua ingefaa lakini wakati wa kupona ulikuwa usiku mmoja hadi masaa
24.Nilikuwa nikifikiria siku 1-2 sio masaa 6. Kevin

"Mama yangu aliondoa doa ambalo lilikuwa usoni mwake kwa karibu miaka 2 ndani ya siku 4 na
mafuta!Kisha tukasema, ikiwa ndivyo inaweza kufanya kwa maeneo ya nje ya saratani, fikiria tu
kile inachofanya ndani! Amber

"Nilikuwa na sehemu ndogo ya hudhurungi upande wa kushoto ambayo ilikuwa ikiongezeka.
Nilimwonyesha mpenzi wangu, ambaye alipaka mafuta kidogo. Akili yako, sikufikiria ingefanya
chochote.  Siku  nne baadaye niliangalia,  (nilikuwa nimeisahau)  ilikuwa imetoweka isipokuwa
nukta ndogo nyekundu mahali palipokuwa. Hakunamkuu, lakini ilinifanya kuwa muumini.” Carol

“Haya  JB.Binti  yangu  alichoma  mkono  wake  katika  oveni  jana.Alitoka  nje  na  kunionyesha
mkono wake uliokuwa umechomwa na malengelenge.Alisema ilikuwa inaumiza.Nikamwambia
aingie ndani ya nyumba akachukue mafuta kisha atie Band-Aid kisha afunike moto.Nilimwambia
itapona bila kovu.Alitoka dakika tano baadaye.Alisema baba maumivu yameondoka.Nikasema
ndio hivyo ndivyo mafuta yanavyotakiwa kufanya.

Dada yangu ambaye alikuwa na mashaka juu ya kile mafuta yangeweza kufanya na alikataa
kwamba nilikuwa nikiitumia kama dawa yangu.Hakuwahi kushindwa kunipiga risasi linapokuja
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suala la mafuta.Lakini hiyo ni sawa!Kwa sababu sisi sote tumedanganywa kwa muda mrefu
sana tuliamini uwongo wao.Dada yangu anaugua ugonjwa mgumu madaktari.Ili kufanya hadithi
ndefu  fupi.Ameanza  kuchukua  mafuta  na  kupoteza  pauni  60  katika  kipindi  cha  miezi  sita
iliyopita.Sasa  yeye  ni  muumini  wa  kweli  wa  mafuta.Na  hushiriki  hilo  kwa  uwazi  na  kila
mtu.Asante kwa yote unayofanya kwa sababu hii." Ron

"Ninajua watu hapa kila wakati wanasema tumia RSO safi, na mimi ni shabiki mkubwa wa vitu
hivyo.Walakini nataka tu kuwajulisha watu kuwa infusion ya mafuta ya nazi iliyotengenezwa na
majani ya sukari, imebadilisha kabisa neosporin kwa ajili yetu, sijalazimika kununua vitu hivyo
kwa miaka 2.Inafanya kazi vizuri zaidi na kwa haraka zaidi, na ninaweza kuijaza kwenye mikono
na uso wa watu na sihitaji  kuwa na wasiwasi kuhusu wao kuugua ikiwa wataila kwa bahati
mbaya. Tina

-- Tina, hakuna kitu kinachofanya kazi vizuri na haraka kuliko RSO safi lakini najua unachojaribu
kusema.Kwa kweli aina zisizo na nguvu za dawa za bangi pia zinaweza kufanya maajabu.Shida
ni kwamba mafanikio sio ya kutegemewa kama ilivyo kwa RSO yenye nguvu zaidi.

Vipodozi  vya bangi  vitachukua  nafasi  ya  vipodozi  vingi  vinavyopatikana  hivi  karibuni,  yaani
baada ya wanawake kujua mafuta hayo yanaweza kufanya nini kwa urembo wao.Mafuta ya
mbegu ya katani,  mafuta ya nazi na siagi ya shea ni  wabebaji  ninaopenda sana lakini  mtu
anaweza kutumia chochote maarufu mahali anapoishi na kuongeza mafuta ndani yake.20-30%
RSO katika krimu hufanya kazi ya kustaajabisha lakini 0.01-1% pia inaweza kuwa na manufaa
makubwa kwa hali mbaya na matengenezo ya kila siku.JB

Vidokezo vya Uzalishaji
"Kamwe bila shabiki !!!Hiyo ina maana kamwe.” JB

"Mashabiki wengine wanaweza kuwa hatari sana, kwa hivyo ikiwa mtu hajui tofauti, (mimi ni
kirudisha nyuma cha gari  la  umeme) wanaweza na labda watawasha kiyeyushio.Mashabiki
fulani  pekee  ndio  wanaweza  kutumika.Kwa  kuwa  watu  wengi  hawatajua  tofauti  ikiwa
wangemtazama shabiki siku nzima, huu ni ushauri mzuri.Kuzingatia ni, ikiwa motor ya umeme
kwenye shabiki inajenga cheche ya ndani wakati wa kuanza, ambayo huwezi kuona kutoka nje
ya motor, itawasha kutengenezea.Ndani ya nyumba ni mahali hatari sana kutengeneza dawa,
kwani  nina  hakika  kuwa  wengi  wenu  mnajua!Sababu  ya  hii  inapaswa  kujulikana  na  kila
mtu ...Majiko ya umeme, taa, swichi, tanuu, hita za maji, taa na karibu kila kifaa cha umeme cha
nyumba  yako  kinatengeneza,  iwe  unaweza  kuiona  au  la,  cheche  ambayo  itawasha
vimumunyisho.Nyingi  za  cheche  hizi  hutokea  kiotomatiki  na  hautawahi  kujua!Hata  ikiwa
umeifanya kwa mafanikio hapo awali  katika nyumba yako,  ni  kama bomu la wakati  ambalo
haliwezi kuwaka mara nyingi, lakini wakati fulani utaishia na mlipuko ambao haungewezekana
kutoroka, hutokea haraka sana!Kila mtu katika nyumba yako atakuwa katika hatari!Tafadhali,
kamwe, usiwahi kupuuza onyo hili.Jindrich Bayer amekupa kipande cha ushauri hapa, ambacho
labda kitaokoa maisha yako, ikiwa utauzingatia.Asante Jindrich.” Anthony

“Nakubaliana na wewe kwa asilimia 100, kwani mimi pia nimefikia hitimisho kama hilo wikendi
iliyopita.Ningependa pia kuongeza kuwa kutumia kichungi cha kahawa kuchuja naphtha/mafuta
pia ndio njia bora zaidi ya kwenda ...Kutumia kitambaa cha jibini au kitu chochote isipokuwa
kichungi cha kahawa hakika kitakupa mafuta zaidi lakini itakuwa mafuta dhaifu, ikiwezekana
kuwa na rangi ya kijani kibichi ambayo inakuthibitisha.kuwa na nyenzo nyingi za mimea ndani
yake.Jambo la msingi ni Tumia Naphtha na kichungi cha kahawa, na usivunje nyenzo tena basi
Rick anasema.Kwa maoni yangu Rick amekamilisha mchakato wa kutengeneza mafuta safi ya
kuponya saratani na kuifanya kwa njia nyingine yoyote basi jinsi anavyosema ni upotezaji wa
wakati na nyenzo. Marie
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“Haya JB.Je, ni wakati gani mfupi zaidi unaweza kuacha bud kukauka ikiwa unahitaji haraka?
Asante.”  Prisila
-- Mpaka ikauke mfupa.Lakini ningesema tu 5-7g ya bud haraka-kavu, ambayo itakupa kuhusu
gramu ya mafuta, ya kutosha kuanza na, na kisha unaweza kuimaliza ikiwa imekaushwa vizuri,
katika wiki moja au zaidi.Kadiri unavyoshughulikia nyenzo za kuanzia kabla ya kusindika resin
kidogo utapoteza.Kwa hivyo ni bora sio decarboxylate nyenzo ya kuanzia (kama GW kufanya
bila sababu yoyote, unaweza decarboxylate mafuta na matatizo kidogo kwa joto yake, ambayo
una kufanya ili  kuondoa  mabaki  ya  kutengenezea anyway).Jambo bora  zaidi  la  kufanya  ni
kuweka bud kwenye ndoo kwa ajili ya usindikaji katika chumba cha kukausha, bila utunzaji wa
ziada, wakati wowote iwezekanavyo.Kadiri unavyogusa bud ni bora zaidi.JB

“Bryan, najua masharti si mazuri lakini nitaendelea kuimba wimbo huo kwa vyovyote vile.Nini
kingine ninaweza kufanya na kwa nini nibadilishe sauti na kupunguza viwango vyetu wakati sio
lazima kuvipunguza?Bila shaka kutakuwa na aina mbalimbali za mafuta, baadhi zitakuwa nzuri
kwa matumizi ya mada (hadi 60%), baadhi kwa ajili ya burudani (60-90) na baadhi ya matibabu
(90 na zaidi), na mafuta bora zaidi yatakuwa 95-98%. THC na yenye nguvu sana na ya kutuliza,
hiyo ni juu yake tu.Lakini sasa inabidi tuwafundishe watu kwamba kuna kitu kama mafuta ya
THC 95-98% na kwamba wanapaswa kulenga ubora bora na sio bidhaa za wastani ambazo
zinaweza kufanya kazi lakini pia zisifanye kazi.

Binafsi sipendi sana kutafiti dawa ambazo zinaweza kufanya kazi wakati mwingine na katika
hali zingine tu wakati tunayo dawa ambayo itafanya kazi katika visa vyote.

Ukamuaji huo wote wa juisi ni mzuri na mzuri lakini utagundua kuwa baadhi ya 10-20-30% ya
watu watakuwa na mzio wa vifaa vya mmea au hawatapenda ladha hivyo hawataitumia vizuri
kama dawa.Bangi huondoa sumu kwenye udongo inayolimwa, hutaki kabisa kumeza nyenzo
hizo za mimea hata kidogo.Wakati mwingine ndio, yaani unapojua mmea ulikua wapi na jinsi
gani,  lakini  ningekuwa mwangalifu  sana juu ya kunywa juisi  kama hizo mwenyewe,  huwezi
kujua ni nini ndani yake, na ninajua ni kemikali gani zinazotumiwa kukuza bangi.Kwa hivyo mimi
mwenyewe ningekuwa mwangalifu juu ya kupendekeza juisi.

Mafuta lazima yawe decarboxylated ili  ifanye kazi  vizuri,  lazima uchemshe au haifanyi  kazi
vizuri na haitapita kwenye kizuizi cha ubongo wa damu, kwa hivyo "juisi isiyo ya kisaikolojia"
kwa mantiki kabisa haiwezi kufanya kazi vile vile. kama mafuta ya decarboxylated na 95-98%
THC.Tena, jaribu kwa hali ya ngozi na uone tofauti.

Kimsingi hiyo hiyo inatumika kwa CBD - tena, ndio, itafanya kazi, ambayo ni wakati mwingine
na  katika  hali  zingine,  na  pia  ni  dawa  nzuri,  kwa  mfano  inapoongezwa  kama  kiungo  cha
kutafuna ufizi kwa watoto, lakini zaidi ya hiyo mimi. siku zote ungetaka kutumia aina ya dawa
yenye nguvu zaidi ya bangi hapo kwanza.Je! si wewe?JB”

"Kutokana na uzoefu wangu binafsi siwezi juisi, inanirarua vibaya sana.Pia nina ugonjwa wa
kuganda kwa damu na klorofili nzito ni hapana kwa mtu ambaye anatumia dawa za kupunguza
damu kwa sababu ya viwango vya juu vya vitamini K. Dena

“Virginia,  lazima utambue tumeona mafuta mengi na mafuta mengi  hayasogei yale ambayo
tungependa kuona wagonjwa wanayatumia kwa hali zao.Mbinu ya 'jitengenezee' ndiyo pekee
yenye mantiki,  hutaki  kutegemea mtu yeyote akutengenezee mafuta,  unataka kuwa udhibiti
wako wa ubora na unataka kujua kilichomo ndani. yake na jinsi ilivyotengenezwa.Kuna matapeli
wengi sana huko nje na wengi wao hawatoi ubora wa kutosha na huo ni ukweli wa kusikitisha,
na njia pekee ya kuzuia ni kuwafundisha watu jinsi ya kufanya hivyo.watengeneze wao ili wajue
tofauti.Na wakati  mwingine tofauti ndogo katika ubora wa mafuta inaweza kuleta mabadiliko
mengi katika maisha ya mtu.Ndiyo sababu tunajaribu daima kusukuma ubora na potency ya
mafuta.
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Jinsi  tunavyoiangalia,  ikiwa  mtu  anaweza  kutengeneza  kikombe  cha  kahawa,  anaweza
kutengeneza  mafuta,  hakuna  chochote  kwake.Na  wale  ambao  hawawezi  kujitengenezea
mafuta  kawaida huhitaji  msaada hata  hivyo,  kwa hivyo mtu anaweza kuwatengenezea kila
wakati ikiwa ni lazima, pamoja na watu kama hao wanapaswa kupata 95-98% THC RSO kutoka
kwa duka la dawa, pia.Au angalau katika ulimwengu ambao ningependa kuishi.JB

“1.)  Nilisaga vichipukizi  vilivyokauka kwa mfupa kwa mikono yangu pekee,  bila  mashine ya
kusagia iliyotumika.Nyenzo ya kuanzia ilionekana kama buds ndogo sana za takriban.5 hadi
10mm kipenyo, hivyo mara nyingi hakuna poda.Kwa vile sasa nina uzoefu wangu mwenyewe
wa »kupika«, nakubaliana nawe kabisa katika mambo yote, isipokuwa nukta C.Nimeona mafuta
yaliyotengenezwa kwa pombe ambayo kawaida huwa meusi zaidi kwani maji kwenye pombe
huyeyusha  klorofili.Nilitengeneza  mafuta  yangu  na  etha  ya  petroleum  safi  ya  kiwango  cha
maabara.Mafuta haya yana rangi ya kung'aa zaidi (kahawia-dhahabu) na ina ladha bora ya
viungo kwa kulinganisha na mafuta ya alco ambayo nilipata nafasi ya kujaribu.Hoja yangu hapa
ni  kwamba  ninaamini  Naphtha  haivui  terpenes  na  klorofili  nyingi  kama  vile  pombe
inavyofanya.Pia huchemka zaidi kudhibitiwa na kudhibitiwa kama vile pombe inavyofanya.Kwa
hivyo swali langu hapa ni, unadhani inawezekana kwamba mchanganyiko wa kusaga/kuosha
na Naphtha hauna madhara kiasi hicho kwa mafuta bora kama kusaga/kuosha kwa Pombe?

-- Usisage nyenzo kwanza.Utunzaji wowote wa nyenzo kavu ya bud itakufanya upoteze THC na
bangi zingine (vumbi laini kwenye meza ndio linapaswa kubaki kwenye ndoo).Ndio, kusaga na
naphtha itakuwa 'bora' kuliko kusaga na pombe - mchanganyiko huo ni karibu kutofaulu, huwezi
kutengeneza mafuta mazuri kwa njia hii.

Weka bud kwenye ndoo, uimimishe na naphtha, uikate kwa fimbo kwa dakika mbili hadi tatu,
mimina mchanganyiko wa kutengenezea mafuta kwenye ndoo.Ikiwa unafanya kazi na nyenzo
za ubora  mzuri,  fanya  safisha  ya pili  na  kumwaga mchanganyiko  wa  pili  kwenye ndoo na
safisha  ya  kwanza.Ikiwa  hutumii  nyenzo  za  daraja  la  juu,  tumia  safisha  ya  kwanza  kwa
madhumuni ya ndani tu (na uendelee kutafuta nyenzo bora zaidi za kufanya kazi).

Ether huzalisha mafuta mazuri (tunapenda mafuta ya amber bora kuliko mafuta ya giza, lakini
kumbuka kwamba aina  fulani  huzalisha  mafuta  nyeusi  zaidi  kuliko  wengine).Pia  tunapenda
mafuta  ya  kaharabu  kwa sababu  za kivitendo  -  ni  nani  anataka  kuwa na  meno meusi  ya
klorofili?Lakini hatuipendekezi sana kwa sababu ni hatari sana kufanya kazi na etha, ni vigumu
kupata  sehemu  nyingi  za  dunia,  na  tunajali  sana  usalama  wa  wale  wanaozalisha  mafuta
hayo.Inaweza kukua kwa urahisi sana kwa joto la chini.Kwa hiyo, kwa watu wengi,  naphtha
itafanya  kazi  vizuri.Kwa  kawaida  sisi  hutumia  naphtha,  lakini  etha  inaweza  kutengenezea
chaguo letu.

Orodha  ya sasa ya vimumunyisho  ambavyo  tungetumia kibinafsi  ni:  1.etha,  2.mwanga safi
naphtha, 3.99% ya pombe ya isopropyl, 4.pombe ya kiwango cha chakula - ikiwezekana 99%,
lakini hiyo ni  ngumu kupata na ni  ghali sana.Unapofanya kazi na pombe 96%, 4% iliyobaki
kawaida ni maji.4% kati ya lita 10 ni 4dcl, karibu lita moja ya maji ambayo itabidi uchemke - na
inachukua muda ambao unaweza kutumia kwa tija zaidi.

2.) Pia niliweka mafuta ya mwisho ya joto ya 60 ° C kwa 1.5h chini ya utupu ili kuondoa kabisa
mabaki  yote  ya  kutengenezea.Kama nilivyokuandikia,  nilisafisha mafuta  gramu 35 zilizoliwa
baadaye… Ladha ya mafuta kabla ya decarboxylation ilikuwa spicier zaidi, singesema mbaya
zaidi, lakini unasema kweli kuhusu burping.

--  Kama  nilivyosema  mara  ya  mwisho,  kuungua  kulitokana  na  maji  yaliyobaki.Na  maji
yalikuwepo kwa sababu ya joto la chini la 'kisayansi' ulilotumia.Unahitaji kuondoa mafuta hata
hivyo, ili jiko la wali ambalo litazimwa hadi 110°C litafanya kazi vizuri.Au, bila shaka, jambo bora
kutumia itakuwa abado - lakini tena, watu wengi hawamiliki na hawajui jinsi ya kuziendesha, na
hatari ya mlipuko iko kila wakati.  Ikiwa mtu angetumia chombo kisicho na muundo mzuri  ili
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kuchemsha  kiyeyushio,  kinaweza  kulipuka  na  kusababisha  majeraha  mabaya  na  kubomoa
nyumba nzima. Lakini ikiwa yaliyomo kwenye jiko la wali yangeshika moto kwa njia fulani na
mchakato ulikuwa unafanywa nje au katika eneo la wazi lenye uingizaji hewa.Kisha ikiwa yeyote
anayezalisha mafuta haogopi, hawapaswi kuwa na shida sana kudhibiti moto na ndiyo kuwa na
kifaa cha kuzima moto karibu kila wakati ni wazo nzuri.

Kuhusu utupu - bila shaka, kwa nini sivyo.Ikiwa una vifaa na unajua jinsi ya kuvitumia vizuri, sio
mbaya kumaliza mafuta kwa njia hii, ikiwa unataka kuwa na uhakika wa 100% hakuna mabaki
ya  kutengenezea  ndani  yake  au  ukitaka  kuifunga.  midomo  ya  wale  ambao  wanapinga
vimumunyisho vya petrochemical.Baadhi ya watu wanaitumia kwa mafanikio makubwa na mimi
siipingi.Lakini  kama  unavyojua,  watu  wengi  hawamiliki  kifaa  hiki  na  wagonjwa  wetu  wengi
hawawezi au hawakuweza kumudu jiko la wali na feni, kwa hivyo hatupendekezi utupu kama
jambo la lazima.

Angalia  jinsi  mbinu  ya  Rick  ilivyo  rahisi  na  rahisi  na  ni  maswali  mangapi  bado tunapaswa
kujibu.Sasa fikiria  nini  kitatokea tunapoongeza maelezo juu  ya njia  zingine za kutengeneza
mafuta.Itasababisha tu  kuchanganyikiwa  zaidi  na  nitalazimika  kutumia  siku  na  wiki  kujaribu
kujibu maswali kutoka kwa watu 'waliochanganyikiwa', ambayo hata hivyo sitafanya muda mrefu
zaidi.

3.) Tafadhali eleza kwa nini unapendekeza kumeza mafuta moja kwa moja nje ya bomba, moja
kwa  moja  hadi  mdomoni,  bila  vidonge?Suala  fulani  la  kunyonya?Mimi  hula  mafuta  mengi
kwenye karatasi ya sigara, lakini mara chache mimi hutumia vidonge ikiwa ni lazima niondoke
nyumbani kwa saa zaidi.Isitoshe, sipendi kuwa nayo kwenye meno yangu yote, kwani ni ngumu
sana kuiondoa…

--  Kwa sababu kadhaa.Jambo kuu ni  kwamba njia  hii  ya kumeza imeonekana kuwa yenye
ufanisi  zaidi  na yenye manufaa kwa wagonjwa.Inaboresha usafi wa kinywa kwa sababu pia
husafisha kinywa na kisha husaidia kwa hali yoyote kwenye njia ya utumbo au kwenye koo lako
nk.Kweli, ninapopata kidonda kwenye koo, ninajaribu kupaka mafuta nyuma ya mdomo wangu
na kuiweka kinywani kwa muda mrefu niwezavyo.Mara nyingi, mafua au koo (au dalili zake)
hutunzwa usiku mmoja.

Kama unavyosema, mafuta mengine hukaa kwenye meno yako na chini ya ulimi wako, kwa
hivyo njia hii ya kumeza inachanganya usindikaji wa mafuta kwa lugha ndogo (ala Sativex na
dawa zingine za kunyunyizia chini ya ulimi na tinctures ambazo watu hutumia) na usindikaji
kwenye tumbo na. matumbo.Jambo kuu ni kupata mafuta kwenye tumbo lako.Kwa hivyo, ikiwa
una mafuta yenye ladha isiyofaa, unaweza kuweka kipande cha mkate au ndizi nk. kidonge na
uimimishe kwa maji au chai au chochote unachopenda.Piga meno yako na mafuta baada ya
kusema dakika kumi au zaidi, itasaidia kwa usafi wa mdomo, pia.Mafuta mengi yana ladha ya
kupendeza  (hasa  wakati  nyenzo  ya  kuanzia  haijasagwa  na  wakati  pombe  haijatumiwa
kutengeneza mafuta.Klorofili huwa na ladha mbaya na inaweza kusababisha usumbufu mwingi,
hata inapotumiwa kwa mada - mafuta meusi yatachafua nguo zako, hutaki kabisa au huhitaji
hiyo.)

Vidonge - a) lazima ununue kutoka kwa Big Pharma, ambayo unawasaidia kwa pesa zako, b)
watu wengine wana mzio nao, c) wengine huyeyuka kwenye matumbo yako na sio tumboni, d)
wauzaji  mara  nyingi  huweka.  mafuta  kidogo  kwenye  kibonge  kuliko  inavyopaswa kuwa,  e)
haifanyi  kazi  vizuri  kwa hali  nyingi,  f)  ni  ngumu kutoa mafuta  kutoka kwao wakati  unataka
kutengeneza mshikamano au kuyeyusha mafuta kwa hali ya mapafu. au unapotaka kutumia
mafuta kwa mada.Sisemi kwamba huwezi kutumia vidonge, ninachosema ni kwamba ni bora
kujifunza kutumia mafuta moja kwa moja kutoka kwa bomba.Baada ya kupata mazoezi zaidi,
utajifunza jinsi ya kutumia mafuta bila usumbufu wowote.Binafsi napenda kula mafuta kutoka
kwa jiko la wali, mimi huchovya tu kidole changu ndani yake na kuchukua kadri ninavyofikiria
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naweza kuchukua.Kumbuka,  hii  'inatumia mafuta'  sana na kwa kawaida utachukua zaidi  ya
bomba la sindano.Wakati mafuta ni mazuri, 'overdose' itakufanya ulale tu, jambo kubwa.Lakini
kwa  kweli,  naweza  kuifanya  kwa  sababu  ya  uzoefu  wangu  na  uvumilivu,  singefanya
nausipendekeze hii kwa wanaoanza au wale ambao hawana uzoefu mwingi.Kila la heri kwako,
pia, Stefan.Jindrich”

"Ikiwa una wasiwasi  kuhusu gharama,  ni  nafuu zaidi  kuliko malipo  ya ushirikiano wa dawa
nyingi  za  saratani  na  baadhi  ya  dawa  unazotumia  nyumbani  kwa  saratani  hazilipiwi  na
bima.Ikiwa mtu katika familia yangu angehitaji mafuta haya kwa saratani ningepata njia.Bahati
njema!!!!" Lisa

-- Ninakubali, Lisa, mafuta ni matibabu ya bei nafuu zaidi wakati mtu anazingatia gharama na
matumizi mengine yote.Zaidi ya hayo, ni salama zaidi kuliko kitu chochote ambacho mfumo wa
matibabu ungetoa, bila kusahau kwamba inafanya kazi kwa ufanisi zaidi na kwa uhakika na kwa
hakika inafurahisha zaidi kuchukua kuliko sumu au mionzi.JB

Q.Kwa nini kusaga kwa nyenzo kavu husababisha upotezaji wa THC?Je, kuna maelezo yoyote
kwa  hili?
A.Umewahi kusaga chipukizi mwenye nguvu?Ikiwa ulifanya, unapaswa kujua kwa nini.Ule unga
mweupe unaozunguka meza baada ya kuusaga ni THC (au trichomes) na ndio ulipaswa kubaki
kwenye mafuta.Zaidi ya hayo, ikiwa imesagwa, basi ni sawa sana na utaondoa mengi ambayo
haukutaka kabisa kuvua kwenye mafuta yako.

Sindika buds nzima za mfupa baada ya kuzinyunyiza na naphtha au kutengenezea kwa chaguo
lako, lakini usiiguse sana kabla ya kuichakata kwa sababu kila wakati unapoigusa, utapoteza
baadhi.Mafuta  yaliyotengenezwa  kutoka  kwa  nyenzo  za  ardhini  hayana  nguvu  zaidi  kuliko
mafuta yaliyotengenezwa kutoka kwa buds ambazo zilikandamizwa baada ya kuyeyuka.

Uoshaji  wa haraka wa kwanza ndio wenye nguvu zaidi  na vipande vipatavyo 70% ya THC
inapatikana, vipande vya pili kuhusu 20% na tatu kuhusu 5%.Unaposaga, unapata safisha zote
tatu (kwa kweli nne) kwenye mafuta yako na hutaki hiyo.Ubora juu ya wingi.JB

Q.Najua  unapendekeza  kutengeneza  RSO  mwenyewe  lakini  zahanati  ina  eneo  fulani  na
nilikuwa nikijiuliza ni bei gani inapaswa kuwa sawa juu yake?

A.Mtu anahitaji 4-7g ya bud ya ubora wa juu ili  kuzalisha gramu ya mafuta, hivyo inapaswa
kuwa 'bei  sahihi'.Tusijadili  bei  za kejeli  za katani,  kwangu bei  sahihi  ya dozi  ya 60g ni  50-
100USD (au  chini,  ikiwa  ilikuzwa  kihalali  nje  kwa  kiwango  kikubwa).Sisemi  kwamba  najua
nitaipata wapi kwa bei hiyo kwa sasa.Mafuta ya daraja la juu yanagharimu gharama ya nyenzo
za daraja la juu mahali unapoishi.JB

“Ilibidi nikusasishe tu na kukujulisha kuwa bado niko hai!Kufanya vizuri na BADO HAI karibu
miaka miwili baada ya kuambiwa nimebakiza miezi 3.Usiamini madaktari wako!Asante tena kwa
kusaidia kuokoa maisha yangu! ”… Lee

Decarboxylation

"Kwa sasa mimi hutengeneza mmea mzima na vile vile kutengeneza RSO na siagi/mafuta."
Cheryl
--  Je,  si  decarboxylate  mmea  mzima.Tengeneza  mafuta  kutoka  kwa  bud  kavu  sana
(usipunguze,  usiiguse  sana,  utapoteza  THC  unayofuata).Tengeneza  mafuta,  kisha
decarboxylate mafuta (weka kwenye tanuri ya umeme iliyowekwa kwenye 130 ° Celsius kwa
muda wa saa moja).Usifanye chochote na mimea kabla ya kuitayarisha kwenye mafuta.Kadiri
unavyowagusa ndivyo bora zaidi.JB
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"Ili kuweka ndani ya oveni kwa nyuzijoto 266 (130 ° C) kwa saa moja utapata decarb kamili kwa
njia hiyo baada ya kuchoma kiyeyushi vyote kwenye jiko la wali au chungu." Ryan
--  Hata hivyo, singetumia sufuria.Utachoma mafuta yako siku moja.Jiko la wali  litazimwa, ni
chaguo bora zaidi, ningesema.JB

"Kuondoa  kaboksia  ya  kulia  ni  sehemu muhimu  sana  katika  utengenezaji  wa  mafuta  kwa
sababu mmea mbichihaitoi delta9-THC safi sana na CBD badala yake ina asidi inamaanisha
THCA na  CBDA.Kuondoa  kikundi  cha  carboxyl,  inapokanzwa  ni  utaratibu.Fanya  hili  kwa
uangalifu  sana  ili  usichome  molekuli  zako  zenye  thamani.Nilipata  katika  Jarida  la
Chromatografia dokezo zuri ambalo linapaswa kuwa halijoto inayofaa na wakati wa kupasha
mafuta kwa sababu kulingana na jiko la wali hali ya joto inaweza kuwa haitoshi.Kwa hivyo ni
wazo nzuri kuwasha mafuta yako kwa angalau dakika 27 kwa dakika. nyuzi joto 122.Angalia
halijoto ya sahani yako ya kupasha joto kwa kifaa cha kipimo cha kidijitali ili kuzuia mafuta yako
yasizidishe joto.Katika jedwali hapa chini unaona sehemu zinazochemka za bangi kuu ambazo
hupaswi  kamwe kuzifikia  la  sivyo utazipika.Mimi  kuongeza kumbuka kwamba ni  sawa Rick
alisema wakati wote katika video yake si overheat mafuta lakini joto ni muhimu kwa ajili  ya
kufanya  uponyaji  mafuta.Joto  la  angalau  digrii  106.2  ni  muhimu  kwa  mchakato  sahihi  wa
decarboxylation kwa muda uliowekwa kwenye mchoro karibu saa moja.Ikiwa mafuta yako yana
aina ya tindikali tu ya THCA na CBDA haifai sana kwa sababu asidi haifai sana kwa vipokezi
vya  CB1  na  CB2.Kwa  hivyo  jihadharini  kuwa  unaifanya  kwa  njia  sahihi  kwa  sababu  kile
alichosema  Rick  ni  kweli,  mafuta  bora  pekee  yanaweza  kufanya  kazi  hiyo  wakati  maisha
inategemea.(…)

Ndiyo,  angalia  na  utafsiri  mchoro  huu  wa  sayansi  ili  kuelewa  kwamba  mchakato  wa
decarboxylation unaendelea wakati  wote unapopasha joto mchanganyiko wa viyeyusho vya
bangi kwenye jiko la mchele.Kwa hivyo grafu zinaonyesha kuwa ni kazi kubwa kuleta joto hadi
nyuzi 130 Celsius kwa muda wa kutosha kupata decarboxylation ya juu zaidi.Swali lote la hali
ya joto na wakati wa kufikia viwango bora.

Ikiwa unatumia kifaa cha kupima joto la dijiti na kuiweka chini kwenye jiko la mchele wakati wa
mchakato mzima wa kuyeyusha kiyeyushio, unaona kwamba ni katika awamu ya mwisho ya
mchakato wakati matone ya maji yanapoingia kwenye fainali. Katika jiko, halijoto huja karibu
100-110°C.Lakini  wakati  katika  safu  hii  sio  mrefu  wa  kutosha  kwa  mchakato  mzima  wa
decarboxylation.Baada ya hayo, pasha moto mafuta kwenye sufuria ndogo ya chuma kwenye
sahani ya kupokanzwa kwa muda mrefu.Kwa muda mrefu hakuna shughuli (hakuna viputo vya
gesi) unapasha joto na usubiri.Dhibiti halijoto na vyema isizidi nyuzi joto 130 kwa karibu nusu
saa.Kumbuka kuwa THC ina kiwango cha kuchemsha cha nyuzi 157 C., kwa hivyo tafadhali
usijihatarishe  kwa  kuongeza  joto  kupita  kiasi  vinginevyo  bangi  unazotaka  zitayeyuka  na
kupeperushwa...

Katika msingi si muhimu kupata kiasi cha kilele cha decarboxylation, kwa muda mrefu baadaye
utapata mafuta ya kutosha katika mwili wako.Kuvutia ni thamani ya gramu MOJA kwa siku au
zaidi  unapaswa  kuchukua.Kwa  kweli  ni  mafuta  ngapi  unayohitaji  inategemea ni  delta9THC
ngapi  iliyo  kwenye  mafuta  -  inamaanisha  jinsi  decarboxylation  ilivyokuwa  nzuri.Ukifuata
mapendekezo ya Rick na uhakikishe kuwa na mafuta kwa muda mrefu wa kutosha joto hadi
digrii 130 - yote yatakuwa sawa.Inajitegemea ni kiyeyusho gani unachotumia.” Stephan

Viyeyusho
"Nilitundikwa kwenye kutengenezea (naphtha) hadi nikagundua kuwa mafuta ya kawaida ya
mboga (canola au rapa) yanazalishwa kwa njia inayofanana sana." Graeme
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"Naphtha ni jina la biashara la etha ya petroli kwa hivyo jaribu na utafute kwamba, etha pet ina
matumizi mengi ya viwandani, dawa ya kuondoa mafuta ya kupaka rangi nyembamba." Al

"KUMBUKA kuwa THC na CBD sio polar ...na klorofili na H2O ni polar...Kwa hivyo mafuta bora
zaidi yanatengenezwa kwa kutengenezea yasiyo ya polar...ni safi...bila klorofili.” Mikaeli

"Rafiki  yangu mwanakemia alirahisisha hadithi  nzima kwa ajili  yangu na kunieleza kwa nini
naphtha inaweza kuwa bora (ingawa hafikirii sana): naphtha ni kutengenezea isiyo ya polar kwa
hivyo huchota molekuli zisizo za polar kwa urahisi na kwa ufanisi zaidi (THC na CBD kimsingi ni
molekuli zisizo za polar) na huacha molekuli za polar.

Pombe ya Isopropyl (na etha kwa jambo hilo) ni kutengenezea dhaifu kwa polar kwa hivyo ni
nzuri  sana kwa kusudi  hili,  lakini  labda kidogo kidogo kuliko  naphtha -  kwani  JB anasema
kwamba walijaribu zote mbili, na hizo zilikuwa na nguvu zaidi.BONYEZA: Ndio, karibu nilisahau:
alisema pia kwamba hakuna hofu ya naphtha (au iso) iliyobaki kwenye bidhaa ya mwisho ikiwa
utafuata  kichocheo kilichotolewa na Rick  Simpson (rafiki  yangu alisema kutotumia  ndoo ya
plastiki,  hata  hivyo,  lakini  glasi  au  chuma cha  pua)  na  ikiwa  huna  uhakika,  fanya  kile  JB
anasema  kila  wakati  -  ongeza  maji  na  uyaweke  kwenye  oveni  ili  yaweze  kuyeyuka
kabisa.Angetumia  pombe  ya  isopropili  ingawa,  kwa  sababu  una  uhakika  kwamba  ndivyo
inavyopaswa kuwa...” Sandra

-- Sandra, mbinu ambayo Rick alionyesha ulimwengu ndiyo ya msingi zaidi, isiyo ngumu na ya
bei nafuu.Ni karibu ujinga wakati mtu anafuata maagizo kwa T.Kioo ni kizuri lakini kinavunjika na
hutaki hilo litokee, kamwe.Stainless ni sawa, bila shaka.Asilimia 99.9 ya iso hufanya kazi sawa
lakini bado tungetumia naphtha nyepesi sisi wenyewe, kila inapowezekana.Au etha.JB

"Pia ninapendekeza kupata kila kitu kama baridi uwezavyo kabla ya uchimbaji.Wengi huweka
pombe,  bangi,  vyombo,  kila  kitu  kinachohusika  na  uchimbaji  kwenye  friji  kwa  masaa  24-
48.Utapata  bidhaa  safi  zaidi  kwa  njia  hiyo.Mavuno  yako  yatakuwa  chini  lakini  hutahitaji
sana.Samahani kwa makosa yoyote au maneno yanayokosekana, MS inakera na sina dawa,
lol.Ubarikiwe.” Chuck

--  Chuck,  kufungia  ni  nzuri  na  ni  sawa lakini  si  lazima kufanya  hivyo  unapofanya  kazi  na
vimumunyisho vya ubora wa nonpolar na nyenzo ya kuanzia.Zaidi ya hayo, hatupendi kupata
mikono yetu baridi,  halijoto ya chumba hutufanyia kazi vizuri na hatutakuwa na matatizo ya
ugonjwa wa yabisi-kavu baada ya miezi au miaka michache ya kugandisha chipukizi.Zaidi ya
hayo, mara nyingi mafuta hutengenezwa katika maeneo ambayo hakuna friji.Kwa hivyo, ndio,
unaweza kufungia ikiwa unataka lakini hatungefanya sisi wenyewe.

Mimi mwenyewe sipendi mboga zilizogandishwa, mimi huepuka kuzila kila inapowezekana, kwa
hivyo  sioni  kwa  nini  nifanye  ubaguzi  na  kufungia  mboga  ambayo  ninaipenda  zaidi  kuliko
zote.Lakini  ndio,  inaweza  kusaidia  wakati  itabidi  utumie  pombe  kutoa  mafuta,  kwa  hivyo
sipingani kabisa nayo.

Ni kwamba tu hatutumii pombe kama kiyeyusho sisi wenyewe (au bora zaidi: sio kiyeyusho cha
chaguo letu la kwanza), sioni sababu hata moja kwa nini nilipe serikali ushuru wa ziada kwa
kutengenezea itayeyuka hata hivyo (isipokuwa utatumia tuli, ambayo tungefanya wakati wowote
inapowezekana).Ninaweza kununua lita moja ya naphtha nyepesi kwa takriban dola 3-4, lita
moja  ya  99%  ya  pombe  ingegharimu  zaidi  na  ingetoa  mafuta  kidogo  na  mafuta  hayo
hayatakuwa mazuri kama mafuta yanayotengenezwa kwa naphtha nyepesi au isoso 99.9%. .

Kwa hivyo ni wapi faida ya kutumia pombe kama kutengenezea?Siwezi kuona sababu moja ya
kimantiki kwa nini pombe inapaswa kupendelewa kuliko naphtha safi ya kiwango cha chini cha
kuchemsha, wakati mtu anazingatia kuwa hakuna mabaki ya kiyeyushi katika mafuta ambayo
mtu angehangaika nayo wakati mafuta yanapozalishwa ipasavyo.Wakati haijazalishwa vizuri,
kuna au kunaweza kuwa na mabaki  ya  kutengenezea katika  mafuta.Lakini  usitulaumu kwa
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mafuta  ambayo  hayakuzalishwa  ipasavyo,  kwa  kweli  hatuwezi  kuwajibika  kwa  ukosefu  wa
ubora wa mafuta yanayotolewa na wengine.Ni rahisi kama hiyo.JB

"RSO ikitengenezwa vizuri haitashikilia kiyeyushi kikubwa unachotumia.Vile vile kwa kuwa RSO
hutibu saratani na kila unachokula/kupumua husababisha saratani.Nisingejali sana mabaki ya
ziada yaliyosalia, ikiwa yapo hata kidogo.RSO inaweza kurekebisha seli/DNA ambazo huenda
zilibadilishwa wakati  wa  kumeza.Ikiwa  kutengenezea  kungeweza  kufanya  uharibifu  wowote,
THC  halisi  ndani  ya  mafuta  itarekebisha  uharibifu  wowote  uliofanywa  na  mabaki  ya
kutengenezea. Amanda

-- Amanda alielewa.Wale wanaozingatia kwa kulazimishwa kuhusu ppm chache za mabaki ya
kutengenezea  ambayo  yanaweza  kuachwa kwenye  mafuta  wanapaswa kuondoa  tu  mafuta
hayo.Sio ngumu hata kidogo.Wale ambao hawafanyi hivyo bado hawapaswi kuwa na wasiwasi
sana.

Hata  kama  kungekuwa  na  0.1%  ya  mabaki  ya  kutengenezea  kwenye  mafuta  (ambayo
yangekuwa  mengi  sana,kwa  kawaida  kuna  ppm  mia  chache,  labda,  wakati  mafuta
yanapozalishwa vizuri kwa kutumia naphtha ya mwanga safi na kiwango cha kuchemsha karibu
80-100 ° C), kutakuwa na 0.06 g ya mabaki katika dozi ya 60 g ya mafuta ambayo yanaweza
kuliwa. kwa muda wa miezi miwili au mitatu.

Sijali sana mimi binafsi, hiyo ni hakika, iko chini ya kiwango cha chakula na chini ya kiwango
cha mabaki ya kutengenezea ambayo tayari umekula kwenye chakula chako.Unafikiri mafuta
mengi  ya mboga huzalishwa na nini?Pamoja na vimumunyisho,  hidrokaboni  sawa au sawa
tunayotumia kama vimumunyisho.

Hebu nikuulize tu -- je, huwa unanawa mikono kila wakati unapoweka petroli kwenye gari lako?
Ukifanya hivyo,  endelea kuwa na wasiwasi juu ya uwezekano wa mabaki  ya kutengenezea
katika mafuta yanayozalishwa vizuri.Ikiwa sivyo, au ukikumbuka angalau wakati mmoja ambapo
hukuziosha, tafadhali tafuta kitu kingine cha kufanya, kuna masuala mengine mengi mazito ya
kuwa na wasiwasi nayo.

Kuna sumu nyingi zaidi katika kila kidonge unachomeza, hiyo ni hakika.Na kuhusu bidhaa za
petroli -- je, unachukua vitamini, kwa mfano?Je! unajua kuwa nyingi zimetengenezwa kutoka
kwa bidhaa za petroli?

Na ikiwa unafikiri  hutawahi kuweka chochote kilichotengenezwa kutoka kwa petroli  kinywani
mwako, basi hebu nikuulize - ni nini hasa unapiga mswaki?Kwa kipande cha mbao au mswaki?
Na vipi  kuhusu vitu vingine vya utunzaji  wa meno na vifaa vinavyotengenezwa kwa plastiki
yenye msingi wa petroli?Je, hutumii au hujatumia yoyote kati yao?Ikiwa unafanya au unayo,
basi  tena,  kuna  mambo  mengine  ya  kufanya  kuliko  kuwa  na  wasiwasi  juu  ya  mabaki  ya
kutengenezea katika RSO inayozalishwa vizuri.JB

"Maelezo rahisi sana kwa swali lisiloisha ...Binafsi nimetumia naphtha, iso, pombe na butane
kutengeneza  mafuta...Na  bora  zaidi  ...  safi  zaidi  ...kali  zaidi...na  mafuta  mazuri  ya  kuonja
yalikuwa kutoka kwa naphtha  ...Sielewi  ni  nini  watu  hawapendi  ...  Hakuna  mafuta  iliyobaki
wakati  ikifanywa vizuri  ...na  naphtha  inaonekana kuvua  zaidi  mimea pia  ...Inafanya haraka
zaidi ...Kwa hivyo mafuta safi ...(dhahabu)...” Peter

"Watu  hawa  walinifuata  kwenye  wavuti  yao.Kundi  la  Erin  linachukia  eneo  ambalo  Rick
anatembea.Na wanamtesa mtu yeyote anayemtaja Rick.Kwangu SIYO kile ambacho waganga
wanapaswa kukisimamia.

Jambo zima la Naphtha kwangu ni kisingizio cha kumwadhibu Rick.Kwa sababu mwishowe kila
mtu  anajua  mafuta  ya  bangi  yatakataa  sumu  kwenye  naphtha.Rick  anatetea  naphtha  kwa
sababu ni  rahisi  kwa watu wengi  kuipata.Rick anasema wazi  upendeleo wake ni  etha -  na
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anapenda distiller.Naphtha huzalisha mafuta yenye nguvu - hiyo ndiyo ufunguo - mafuta yenye
nguvu - kitu ambacho walaghai huacha.Pombe ya nafaka haitoi mafuta yenye nguvu - na wale
wanaomtupa Rick wanajua hilo.Naphtha ni  kisingizio cha kuwachanganya watu - ili  waweze
kusema mafuta yao ni bora.Watu hawa walikuwa wapi kabla ya Rick - ulikuwa wapi tafadhali?"
Tom

“Naphtha nyepesi ni sehemu inayochemka kati ya 30 °C na 90 °C na inajumuisha molekuli zilizo
na atomi 5-6 za kaboni.Naphtha nzito  huchemka kati  ya  90 °C na 200 °C na inajumuisha
molekuli  zilizo na kaboni  6-12.Naphtha hutumiwa hasa kama malisho kwa ajili  ya kuzalisha
petroli ya juu ya oktani (kupitia mchakato wa kuleta mageuzi ya kichocheo).Inatumika pia katika
tasnia ya uchimbaji madini ya lami kama kiyeyusho, tasnia ya petrokemikali kwa kutengeneza
olefini  katika  vikashio  vya  mvuke,  na  tasnia  ya  kemikali  kwa  matumizi  ya  kutengenezea
(kusafisha).Bidhaa  za  kawaida  zinazotengenezwa  nayo  ni  pamoja  na  umajimaji  mwepesi,
mafuta ya kuwekea majiko ya kambi, na baadhi ya vimumunyisho vya kusafisha.”

"Vimumunyisho, naptha, distillate ya petroli ...Inasikika kama sumu kama maabara ya meth au
kitu.Tafadhali tengeneza mbinu ya kuchakata kwa maji.Inawezekana?" Mkristo

-- Hutazalisha dutu sawa na sisi na itahitaji kazi nyingi ya ziada isiyo ya lazima, na matokeo
mabaya zaidi.JB

“Hiyo  ni  mbaya  sana.Natamani  kungekuwa na  njia.Viyeyusho  na  mabaki  yake  ni  sumu na
hatari.”Mkristo

-- Hakuna mabaki ambayo ungelazimika kuwa na wasiwasi kuhusu wakati mafuta yanazalishwa
vizuri.Je, unaweza kuichukulia kama ukweli?Unafikiri mafuta mengi ya mboga huzalishwa na
nini?JB

"Naphtha ina fomula ya kemikali ya CnH2n+2.Naphtha nyepesi ina atomi 5 na/au 6 za kaboni,
ambayo huja  hadi  C5H12 na C6H14,  pia  inajulikana  kama Pentane na Hexane.Kwa hivyo
unachotafuta, ni naphtha ambayo ni mchanganyiko wa pentane na hexane. Wouter

"Nilitaka tu kuchapisha kitu  kuhusu vimumunyisho.Nilikwenda kwa rafiki  yangu ambaye ana
PhD na Masters kadhaa za kemia, nikamuuliza nifanye nini ili kuondoa kabisa naphtha kwenye
mafuta.Alisema,  “Chukua  mililita  5  za  alkoholi  ya  isopropili  na  uikoroge  baada  ya  kuacha
kububujika kwa mara ya mwisho.Itayeyuka na kuchukua naphtha nayo.Kimumunyisho chenye
sumu basi  huwa kiyeyushi  kisicho na sumu.Hili  si  jina  langu halisi,  ni  aibu kwamba siwezi
kutumia akaunti yangu halisi kwa kuogopa kufukuzwa kazi au kuajiriwa kama nesi.” Bobbie

"Ili  kupata  Naphtha nchini  Uingereza,  tafuta 'kufuta paneli'  au 'kufuta kwa paneli  haraka'.Ni
bidhaa inayotumika katika ukarabati  wa kazi  ya mwili  wa gari,  kusafisha chuma na kuacha
mabaki.Ugumu ni kupata orodha ya kina ya viungo halisi kwani vinaweza kutofautiana.Asilimia
99.9 ya isopropanoli inapaswa kuwa rahisi kupatikana. Em

"Tumefuata utaratibu wako kwa kutumia VM&P Naphtha na kila kitu kilikwenda kulingana na
mpango  isipokuwa  droo  mbili  za  kwanza  za  sindano  ambazo  zilitoka  kioevu  zaidi  kuliko
tulivyotarajia.Niliongeza  matone  kadhaa  ya  maji  na  kujaribu  tena  na  inaonekana  kuwa
sawa.Wasiwasi/swali  langu pekee ni  ladha.Bado ina ladha ya kutengenezea.Je!  ni  sawa au
ninahitaji  kufanya  kitu  zaidi?Mpokeaji  wa  hii  analala  kwa  takriban  masaa  12  kila  wakati
anachukua  mafuta.Je,  hiyo  ni  sawa  hadi  ajenge  uvumilivu?Msaada  wowote  unathaminiwa
sana." Pamela

--  VM&P haionekani kuwa kiyeyusho kizuri  (ingawa baadhi ya karatasi  za MSDS zinasema
inapaswa kuwa dutu sawa na kile tunachotaka kutumia).Inaonekana kuwa naphtha nzito na
haionekani kuchemsha kabisa na inaonekana kuhitaji huduma ya ziada.
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Ningeongeza  maji  na  kuiweka  katika  tanuri  ya  umeme iliyowekwa 130  °  Selsiasi  kwa saa
chache,  labda  kwa  usiku  mmoja,  au  hadi  kiyeyushaji  kitakapokwisha  kabisa,  wengine
wanasema inachukua hadi siku nne ili  kuondoa mabaki ya kutengenezea.Haipaswi kuwa na
ladha  ya  kutengenezea  ikiwa  mafuta  yanazalishwa  vizuri  na  mafuta  haipaswi  kukimbia,
inapaswa kuwa zaidi kama grisi.Hakikisha kuwa mafuta yamechujwa ipasavyo, kwani mabaki
ya kutengenezea huwa yanashikamana na nyenzo za mimea.

Fanya tu mtihani wa kidole na kutengenezea unayotaka kutumia.Chovya kidole chako ndani
yake na uone ikiwa itayeyuka kabisa ndani ya sekunde 30 au haraka zaidi.Kwa kasi huvukiza,
bila kuacha filamu, ni bora zaidi.

Ikiwa huwezi kupata alphatic naphtha nyepesi (pia inaitwa benzine huko Uropa, uliza nambari
ya CAS 64742-49-0,  inauzwa kwa majina mengi  tofauti,  sio  aina inayotumika kama mafuta
kwenye magari  lakini  aina inayotumika kama kutengenezea.  au kupaka rangi  nyembamba),
ningetafuta 99% au hata bora zaidi 99.9% ya pombe ya isopropyl -- ambayo inaonekana kuwa
inawezekana kupatikana popote duniani.

Kwa sasa tunapendelea naphtha nyepesi (ya kuchemka kidogo, yenye hidrojeni), kwa sababu
inazalisha mafuta bora na yenye nguvu zaidi kuliko vimumunyisho vingine vingi vinavyotumika
sasa.Kadiri  mimea  inavyopungua  na  klorofili  kwenye  mafuta  ndivyo  inavyofanya  kazi  vizuri
kama dawa, ndivyo ladha yake inavyokuwa nzuri na ina nguvu zaidi.Ujanja wote ni jinsi mafuta
yana nguvu na sedative.Nguvu zaidi na sedative ni bora zaidi.JB

"Naphtha sahihi haiuzwi USASio kwa Ugavi wa Trekta au Bohari ya Nyumbani au Lowes au
hata Sherwin Williams.Bado inauzwa nchini Kanada.Nina rafiki ambaye huinyunyiza hadi 100 °
F na huhifadhi kile kiyeyushi kinachotoka, kutumia kutengeneza mafuta. Steve

"Ikiwa  unaishi  Marekani  basi  hautapata  Naphtha  sahihi,  naphtha  zote  zinazotengenezwa
Marekani  haziwezi  kuaminiwa kwa sababu ya udhibiti  usiofaa wa viungo katika  aina hii  ya
kutengenezea.Huwezi  kamwe  kupata  naphtha  safi  nchini  Marekani,  hata  VM&P  inaweza
kutofautiana kabisa kutoka chupa moja hadi nyingine na hata haijatangazwa kuwa safi.Huko
Kanada  wanatengeneza  naphtha  safi  na  ndicho  kiyeyusho  bora  zaidi  cha  kutumia
ikilinganishwa na ISO au pombe ya Grain, usifanye makosa makubwa na kupoteza dawa au
mbaya  zaidi  kujifanya  au  mtu  mwingine  awe  mgonjwa  zaidi  kwa  kutumia  kutengenezea
vibaya.Onywa naphtha  inayopatikana  USA itatengeneza  hata  mafuta  ambayo  yanaonekana
kama inavyopaswa lakini bado yanaweza kukufanya mgonjwa sana. Chase

--  Ukweli  kwamba naphtha safi  ya aliphatic  haionekani  kuuzwa kila  mahali  nchini  Marekani
haimaanishi kwamba naphtha safi ya aliphatic yenye nambari ya CAS 64742-49-0 na kiwango
cha mchemko karibu 60-80°C haipo au haipo. haitoi mafuta bora kuliko vimumunyisho vingine
vingi,  inapotumiwa ipasavyo.Ikiwa huwezi  kupata naphtha nyepesi,  99% au hata bora zaidi
99.9% ya pombe ya isopropyl itakuwa chaguo letu la pili.

Lakini bado singekata tamaa - naphtha nyepesi au vimumunyisho sawa hutumiwa kutoa mafuta
kutoka kwa mimea,  kwa hivyo ningeangalia  na wazalishaji  wa mafuta ya mboga na kuona
wanachotumia.Ninapoishi Uropa, ninaweza kununua kutengenezea katika kila duka la vifaa au
rangi,  ni  moja  ya  kioevu  cha  kawaida  cha  kiufundi  ninachokumbuka  kutoka  utoto  wangu,
tuliitumia  kupunguza  minyororo  ya  baiskeli  nk,  na  karibu  kila  mtu  alikuwa  na  chupa.  yake
nyumbani.Kwa hivyo mjadala huu usio na mwisho kuhusu vimumunyisho unaonekana kuwa
ujinga  kwangu.Unapotumia  naphtha  ya  mwanga  ifaayo,  hakuna  mabaki  ya  kutengenezea
ambayo mtu anaweza kuwa na wasiwasi nayo, labda ppm chache, kama vile mafuta mengi ya
mboga  ya  bei  nafuu  ambayo  mara  nyingi  hutolewa  kwa  karibu  sawa  sawa  na  kile
tunachopendekeza.JB

“Majiko ya wali yananyonya.Gridle ya umeme na sahani ya kuoka ya 9x13 pyrex hufanya kazi
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vizuri zaidi.Mafuta ni rahisi zaidi kuvuna kutoka kwa pyrex na hakuna teflon.Urekebishaji wa joto
pia unaweza kudhibitiwa zaidi.Wewe ni undani katika ego yako JB.Utaenda kukutana na watu
wenye akili  kuliko wewe.Ni jinsi  tu ilivyo.Jifunze kutoka kwao badala ya kuzuia maarifa yao
kutoka akilini mwako.Kila mtu ana kipande kidogo cha fumbo JB.” Jody

-- Jody, bila shaka, pyrex ni nzuri, hasa mpaka itavunja na kupoteza mafuta yako yote.Lazima
uelewe kwamba haya ni maagizo muhimu yanayokusudiwa kutumiwa kote ulimwenguni na vifaa
vidogo iwezekanavyo.Watu wengi hawawezi kumudu au hata kupata jiko la wali  katika nchi
zingine, sio rahisi kama kila mtu anavyofikiria.

Kwa kweli  tunaweza kukuonyesha njia ngumu sana na ya gharama kubwa ya kutengeneza
mafuta lakini itabidi uniahidi kwamba utakaa hapa kila siku kwa mwaka mzima kujibu maswali
juu yake.Watu wengi bado hawajajua jinsi ya kupika wali na wangependa kufanya kazi na aina
nyingine za uchimbaji,  hasa kulingana na imani yao au kwa sababu 'wanafikiri'  jambo fulani
linafaa kufanywa kwa njia tofauti.

RSO inatolewa kwa njia hii, imejaribiwa kwa wanadamu na inafanya kazi.Kuhusu njia zingine,
nadhani tumezijaribu kwa miaka yote, usifikirie hatujafanya.Lakini ninachojua kuwa hakuna njia
nyingine ambayo imejaribiwa kwa watu wengi wenye mafanikio kama haya.Na kumbuka kuwa
tunaanzia mahali ambapo wengine wamesimama, wagonjwa wetu wauguzi wanahitaji mafuta
bora wanayoweza kupata - na hiyo ni RSO.Upende usipende.JB

"Naphtha nyepesi ya aliphatic ilifanya kazi vizuri,  ilionja vizuri,  hakuna kiyeyusho kilichosalia
kwenye  mafuta  yangu.Ukifuata  maagizo  ya  Rick  kwenye  barua  hupaswi  kuwa na  matatizo
yoyote.” Rick

"Kuna aina 2 kuu za naphtha --  nyepesi  na nzito.Naphtha nyepesi HAINA benzini,  ambayo
ndiyo maana ya Raina (sio hexane).Ingawa singependekeza hata naphtha nyepesi isipokuwa
dondoo la bangi linaweza kujaribiwa baada ya kuzalishwa kwa mabaki ya naphtha, inaweza
kutumika ikiwa hiyo ndiyo tu unaweza kupata kwa kutengenezea.Jambo kuu ni  kuhakikisha
kuwa umechemsha dondookwa hali nene ya grisi -- wakati huo naphtha nyingi zinapaswa kuwa
zimeenda.Kutumia  vifaa  vya  kunereka  ni  njia  ya  kutengeneza  mafuta  safi,  yasiyo  na
kutengenezea,  lakini  zaidi  ya  uwezo  wa watu  wengi  wa  wastani.Matumaini  hiyo  inasaidia.”
Weka alama

“Raina,  sitabishana  nawe.Kutoka  Wikipedia:  “Petroleum  etha,  licha  ya  kisawe  cha  benzini,
haipaswi  kuchanganyikiwa  na  benzene  au  benzyne,  wala  isichanganywe na petroli  ingawa
lugha nyingi huita hivyo kwa jina linalotokana na benzini, kwa mfano, “Benzin” (Kijerumani), “
benzene” (Kiholanzi) au “benzina” (Kiitaliano).Etha ya petroli ni mchanganyiko wa alkanes, kwa
mfano, pentane, hexane, na heptane, ambapo benzene ni hidrokaboni ya mzunguko, yenye
kunukia, C6H6.Vile vile, etha ya petroli haipaswi kuchanganyikiwa na darasa la misombo ya
kikaboni  inayoitwa  etha,  ambayo  ina  kikundi  cha  kazi  cha  RO-R'.  Asili  yangu  ni  biolojia  --
ambapo nilisoma kemia ya kikaboni, baadhi ya kemia ya viumbe / kemia isiyo ya kawaida ...
hakika sijui yote, lakini najua kidogo.Naphtha nyepesi HAINA benzini - kipindi.Nitapuuza maoni
yako.Ingekuwa kwa manufaa ya kila mtu ikiwa haungetoa madai nje ya data ya kisayansi. Weka
alama

"Sio  sahihi,  vimumunyisho  vilivyobaki  mara  nyingi  ni  Sumu!THC  HAIWEZI  kurekebisha
kushindwa  kwa  moyo  kutokana  na  sumu.Kampuni  kuu  za  dawa  ni  wale  wanaohitaji
kutengeneza bidhaa hii au watu ambao wamechukua kozi ya udhibitisho juu ya usalama, SIO
wapenzi wa bangi ya nyuma ya nyumba. Derek

--  Wanaweza  kutengeneza  mafuta  yao  kwa  uhuru,  sina  shida  na  hilo.Hakuna  mabaki  ya
kutengenezea ambayo utalazimika kuwa na wasiwasi ikiwa mafuta yatatolewa ipasavyo.JB

“JB, wewe ni mtakatifu kwa kustahimili  kile kinachoonekana kama mamia ya malalamiko na
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maswali ya ajabu siku baada ya siku.Ninataka tu kuwashukuru kwa kuwa hapa na kuwa hai
katika kuunga mkono uponyaji dhidi ya wimbi la propaganda ambalo linajaribu kudhoofisha kazi
hii.Aibu kwao, nzuri juu yenu! Marilyn

“Ungependa kumpa nini baba yako?Je, bora zaidi au kitu kinachofanana lakini hakina athari
zinazofaa?Unapofanya dawa kulingana na maelekezo ya Rick, nafasi ya kushindwa wakati wa
matibabu ni ndogo sana.Unapotengeneza mafuta kulingana na maagizo kutoka kwa 'wataalam
na wanasayansi', unatengeneza bidhaa tofauti.Na kulingana na uzoefu wetu, huenda isifanye
kazi kama vile tunapendekeza.

Kwa hivyo ungependa ninyamaze na kuwaruhusu watoe takataka za kiwango cha chini?Au
ungependa kujifunza kutoka kwangu/sisi na kujua jinsi ya kuifanya vizuri ili  uwe na matokeo
yale yale ambayo wagonjwa wetu wanazungumzia?” JB

“Nakubali JB.Wakati mwingine inabidi ufikie kiwango cha kiakili sawa na wao na utumie mbinu
sawa  na  watu  unaojaribu  kuwafikia.Iwe  ni  magomvi  au  maigizo.Baadhi  ya  watu  hujibu  tu
mchezo wa kuigiza na mabishano.Inasikitisha kama ilivyo.Watu wengi bado hawajakomaa kwa
njia hiyo.” Mitzi

"Ninatumia  pombe  ya  isopropili  99%,  hiyo  ndiyo  ilikuwa  inapatikana  kwangu  kwa
urahisi.Ninatumia  krimu ya buds  zangu za mazao,  zilizopandwa kwa 100% za kikaboni  na
hakuna dawa za kuua wadudu, zilizopambwa vizuri, na mfupa kavu.Ichanganya na aina nyingi
za indica.Nilimtibu mgonjwa wa Hodgkin's Lymphoma, alikuwa kwenye hatua ya 4 na ndani ya
miezi 6 ya kuchukua mafuta kama nilivyoelekezwa, sasa hana saratani!Asante Rick Simpson
kwa kujitolea ulikotoa ili kufanya taarifa hii ipatikane kwa wote!Hivi majuzi mgonjwa mwingine
wa saratani ya hatua ya 4 alinijia kwa msaada, ana uvimbe kwenye figo yake moja ambayo
haiwezi kufanya kazi.Kuomba kupata tiba mbili zilizothibitishwa mfululizo.Mungu awabariki Rick
Simpson na JB, endeleeni kueneza neno na kuelimisha watu kuhusu mafuta haya mazuri ya
katani ya uponyaji.” GrowGoddess

-- Kuchanganya aina kadhaa daima ni wazo nzuri.Iangalie kwa urahisi, haujui aina fulani ni nzuri
kwa nini, kwa hivyo unapochanganya aina kadhaa, unapata blanketi bora zaidi.athari.Zaidi ya
hayo mafuta kama haya yatakupeleka juu zaidi - wale wanaovuta sufuria 'kwa burudani' watajua
ninachozungumzia.Wazia ukikaa chini na marafiki zako na kila mmoja awasilishe chipukizi bora
zaidi  walichonacho.Katika  masaa  kadhaa,  hautaweza  kufanya  mengi.Na  hiyo  ndio  athari
unayohitaji kwa matokeo bora, kwa hivyo tena, kuchanganya aina ndio njia ya kwenda.Kila la
heri na asante, GrowGoddess, huwa nafurahi kusikia kuhusu watu ambao hufuata tu maelekezo
na kupata matokeo tunayozungumza.JB

"Ninatumia pombe ya isopropili kwa digrii sifuri Fahrenheit. Tu katika vyombo vya chuma cha
pua na collander iliyowekwa kwenye skrini kwa ajili ya uchimbaji. Kisha mimi huchuja kupitia
vichungi  vitatu  vikubwa  vya  kahawa kwenye  colander  kwenye  skrini  juu  ya  sufuria  ya  pili.
Matokeo ya mwisho ni trichome pekee kwenye kichujio. Kichocheo hiki ndicho nilichochukua
kwa kushinda Hep C." Mikaeli

“Habari JB, nina tatizo na jiko la kupikia wali la umeme, yote niliyoona yameshuka hadi 100ºC,
niliangalia  bidhaa  zote  sokoni  na  zote  zina  thermostat  ambayo  inazimika  wakati  maudhui
yanafikia joto.Je, unapendekeza nini?" Cristina

--  Cristina,  tatizo  ni  nini  hasa?Unaweza  daima  kuweka  mafuta  katika  tanuri  ya  umeme
iliyowekwa kwenye 130 ° C (266 ° F) na kuiacha hapo kwa muda wa saa moja na decarboxylate
kwa njia hiyo.JB

“Hali ya joto inapofika 100°C, jiko la wali la umeme huzimika!Kiyeyushio hakifiki kwa 110°C.”
Cristina

- 49 -



--  Kiyeyushio  hakiwezi  kufikia  kiwango  hicho  cha  joto  kwa  sababu  kinaweza  kuchemka,
nadhani.Endelea  kuchemsha  kutengenezea  hadi  jiko  lizime  kwa  mara  ya  kwanza  (ongeza
matone machache ya maji  kwenye kundi  la  mwisho).Kisha iache ipoe na iwashe tena.Hiyo
ndiyo yote tunayofanya.JB

"Inawasha tena, na iache ichemke hadi irudi?Kisha inazima na mafuta tayari yamekamilika?"
Cristina

-- Washa jiko la wali, chemsha hadi iishe kwa mara ya kwanza, kisha subiri dakika tano hadi
ipoe, washe tena na subiri hadi izime kwa mara ya pili.Kisha mimina mafuta kwenye kikombe
cha chuma cha pua na uweke kwenye oveni iliyotiwa 130 ° C (266 ° F) kwa saa moja na mafuta
yako tayari.JB

-- Asante JB, umeokoa maisha yangu.Cristina

“Unapumua  Naftha  unapotengeneza  mafuta.Unapumua  SUMU  unapoifanya  iwe  hivyo.Ikiwa
unaweza kunusa, tayari umekufa.Nimesikia harufu ya mafuta ya kambi ya Coleman, mafuta
mepesi ya zippo, na naphtha inayotumika kwa sehemu ya kusafisha na matumizi ya viwandani
mara  mamia  katika  maisha  yangu...Bado  hajafa.Lol.Kwa  umakini...Ikiwa  unatumia
kutengenezea safi (hakuna viungio), na kuchemsha kuyeyusha vizuri kwa maji ambayo yana
kiwango cha juu cha mchemko mwishoni, iwe iso, pombe au naphtha, utaondoa yote.Unameza
naphtha nyingi zaidi ukisukuma gesi yako mwenyewe kwenye gari lako kwa muda wa mwaka
mmoja,  kuliko  vile  unavyoweza  kupata  kutokana  na  matumizi  ya  maisha  yote  ya  mafuta
yaliyotengenezwa vizuri.” Mathayo

"Mbinu ya molekuli moja ya Big Pharm ya ukuzaji wa dawa HAIKANIWI katika afya, sayansi ya
matokeo... Imejikita katika faida ya hataza, na imepotosha kabisa jinsi tunavyotazama dawa za
mimea.Nyingi zao hutokea kwa vihifadhi asilia,  na kutenga kiwanja kimoja kuna uwezekano
mkubwa  wa  kuwa  na  afya  kama kuzitumia  katika  miundo  ambayo  hutokea.Wataalamu  wa
ethnobotanists  ni  sahihi  100%  wanaposema  kwamba  umbo  la  mmea  muhimu  ni  ule
uliowekwa /kuzalishwa, hata ikiwa tu na wachuuzi wa wanyama wanaoeneza mbegu na chavua
ya mimea bora.Mimea inayotumiwa kwa dawa itakuwa na ufanisi zaidi inapotumiwa kimatibabu
katika uwiano wao wa asili wa vipengele vya kemikali - angalia uwiano wa mbegu za hemp EFA
- ni bora kwa afya ya binadamu.Kwa nini utoe moja ya aina 3 za EFA nje, uiboresha, na uiite
nyongeza ya ajabu (wakati pia kuna zingine 2 zinazopuuzwa, mseto ambao ndio UMBO bora
zaidi wa afya)?Huo ni ujinga.” Alan

Q.Habari  JB,  nimempata  huyu  Naphtha  katika  eneo  langu...(kiungo)  Haisemi  Naphtha
Mwanga... je, hii ingefanya kazi?Asante tena kwa usaidizi wako wote na maelezo bora!

A.Inapaswa kuwa naphtha nyepesi ya aliphatic --  angalia MSDS ili  kuona kama ni naphtha
nyepesi isiyo na viungio), shellite nchini Australia,  (kiufundi au viwanda) benzini huko Uropa
(benzini, hapanabenzene, na sio aina inayotumika kama mafuta kwenye magari).Inauzwa chini
ya  majina  mengi  tofauti.Inatumika  kama  kipunguza  rangi,  kutengenezea,  kiondoa  greasi,
ilitumika kama kiyeyushi cha kawaida cha kaya au sabuni ya nguo, inaweza pia kutumika kama
kioevu nyepesi nk.Kiwango cha kuchemsha karibu 60-80 ° C, chini ni bora zaidi.

Paka kiasi kwenye sahani safi ya Petri au chovya kidole chako ndani yake na ikiyeyuka ndani
ya  sekunde  thelathini  na  kuacha  mabaki  ya  mafuta,  inapaswa  kuwa  sawa  kutumia.Kuna
wasambazaji  wengi,  siwezi kukuambia ni  ipi  iliyo bora zaidi  au ni  nini  tungependekeza kwa
sasa, kwa hivyo tunatoa maagizo ya jumla tu.

Nambari ya CAS 64742-49-0, safi,  distillate ya petroli,  bila viongeza, ikiwa inawezekana, na
kiwango  cha  kuchemsha  kinapaswa  kuwa  cha  chini  iwezekanavyo.Wasafishaji  wengi
huizalisha, waulize tu kile wangependekeza kwa dondoo za mitishamba.
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Chaguo la pili ni 99% au 99.99% ya pombe ya isopropyl au pombe ya kiwango cha juu cha
99%.Pombe  ya  isopropili  na  vileo  vya  kiwango  cha  chakula  havifanyi  kazi  kama  vile
kutengenezea naphtha, na huondoa nyenzo nyingi za mimea na klorofili  kwenye mafuta, na
kuifanya kuwa na nguvu kidogo na ladha nzuri, ndiyo maana tunapendekeza kutumia naphtha
kila mara inapowezekana/inapopatikana.Kila la heri, JB

Q.Rick,  nchini  Meksiko  'naphtha'  ni  mojawapo ya  majina  ya  bidhaa  za  aina  ya  naphtha.Ili
kuepuka kosa mbaya, je, unaweza kuwa na jina la kisayansi la 'naphtha' unayotumia, tafadhali?

A.Tafuta naphtha nyepesi isiyo na viungo vya ziada.Kimsingi ni sawa na mafuta ya Coleman
ambayo unaweza kuona kwenye picha hapa chini, lakini tafuta naphtha bila viungio vya kuzuia
kutu ambavyo huongezwa kwa mafuta ya Coleman.

Ukigundua kuwa naphtha nyepesi  ya alifatiki  imepigwa marufuku katika nchi  yako (ambayo
ilikuwa hivyo nchini Honduras, kwa mfano), tafuta 99% au bora zaidi ya 99.9% ya pombe ya
isopropyl, inapaswa kuwa rahisi kupata.Asilimia 99 ya pombe ni kiyeyusho cha tatu ambacho
tungetumia, lakini tungefanya kila tuwezalo ili kuepuka kuitumia kwa sababu inaondoa klorofili
nyingi na vifaa vingine vya mimea visivyohitajika.Wengine hupenda kugandisha kutengenezea
na  nyenzo  ya  kuanzia  wanapotumia  alkoholi  ya  isopropyl  au  alkoholi  kama  kiyeyusho.Sisi
binafsi  hatutumii  viyeyusho hivyo isipokuwa inatubidi  na hatupendi kugandisha mikono,  kwa
hivyo  hatupendekezi  kugandisha,  lakini  wengine  wanasema  inasaidia  kuboresha  ubora  wa
mafuta.Unapotumia naphtha safi  isiyo ya polar na kiwango cha chini  cha kuchemsha, huna
kufungia chochote na bado utapata bidhaa nzuri ikiwa unafuata maelekezo.JB

"Nina furaha tu kwamba watu wanasoma njia mpya za kuifanya, hiyo inamaanisha kuwa habari
zinatoka huko." Alicia

--  Hebu  tumaini  haitakuwa  wewe  kwamba  mafuta  yatajaribiwa.Ningependelea  kutumia  kile
ambacho kimethibitishwa kufanya kazi tayari, haswa ikiwa ningekuwa na ugonjwa mbaya, kama
wagonjwa wetu wengi hufanya.Kila la heri kwa wajaribio wote.JB

"Kwanza, Rick Simpson anapendekeza kutumia NAPTHA.Hilo kwa ujumla linatambuliwa kuwa
si chaguo zuri, na watu wengi hutumia pombe isiyo na shaka ya juu, kama vile Everclear, kama
kiyeyusho.

Pili, mwanangu ana umri wa miaka miwili, alipatikana na saratani ya ubongo na uti wa mgongo
alipokuwa na umri wa miezi 15.Amekuwa akitumia mafuta mengi ya bangi ya THC kwa muda
wa  miezi  8,  HAKUNA chemo  wala  mionzi,  na  uvimbe  wake  unaondoka!Kweli  wengi  wao
wameisha kabisa, imebaki moja tu!!Mafuta ya bangi yanafanya kazi!” Suzetta

“Ajabu!!!Ninaomba apate  ahueni  kamili  na  inaonekana kama yuko.Kwa nini  watu  hawawezi
kuiona  kama  dawa  badala  ya  dawa  ya  kupata  juu?Ni  dawa  na  Serikali  haitaki  tupone,
wangeona tunakufa.Mimi pia nimekuwa na saratani na matatizo mengi ya kiafya.Kwa wakati
huu, tangu Agosti 2013 saratani haijarudi.Ninaamini kweli hii ndiyo tiba ya saratani.Kwanini kila
mtu asifungue macho ukweli!!!” Linda

-- Mafuta yanayotengenezwa na naphtha nyepesi ya aliphatic kawaida huwa na nguvu zaidi
kuliko  mafuta  yanayotengenezwa  na  Everclear.Kadiri  mafuta  yanavyokuwa  na  nguvu  na
kutuliza  ndivyo  inavyofanya  kazi  vizuri  kama  dawa.Kwa  hivyo  ikiwa  ningekuwa  wewe,
ningezingatia  tena kutengenezea unayotumia na ningetumia kutengenezea nonpolar  badala
yake.Kila la heri kwako na mwanao, JB

"Kutumia Everclear hufanya tint ya kijani kwa mafuta.Sasa tunawinda ISO 99.9% kwa kuwa
hatuwezi kupata Light Aliphatic Naphtha katika hali safi hapa. Sara

“Igandishe kiyeyushi chako - Ushahidi wa Everclear 190, 95%, na ISO 99% unapaswa kuwekwa
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kwenye freezer usiku kucha na kutumika mara baada ya kuitoa kwenye friji.Pia, kufungia buds
ni wazo nzuri.Ikiwa pombe imepozwa kwenye friji na unaosha haraka kwa dakika 3-5- mara
mbili wakati pombe bado ni baridi sana, haipaswi kuwa na tint ya kijani ... " Jose

-- Kijani kidogo ndani yake ni bora zaidi.Kadiri vifaa vya mmea vichache katika mafuta ndivyo
vyenye  nguvu  zaidi.Aina  hiyo  ina  maana.Ukichagua  kufungia  bud  na  kutengenezea,  labda
ningefanya kazi kwenye glavu.Unapotumia kutengenezea vizuri kwa nonpolar na bud nzuri, si
lazima kufungia chochote na bado utazalisha mafuta makubwa.JB

Ninaweza kutengeneza mafuta mazuri kutoka kwa hashi?Na kutumia naphtha kidogo?" Jon

-- Hutafanya mafuta mazuri.JB

“Inavutia.Kwa kawaida mimi ingawa ni kinyume.Msaada unahitajika tafadhali?” Tielman

--  Msaada  gani?Sio  hivyo,  hautafanya  kile  tunachozungumza  kutoka  kwa  hashi.Unaweza
kuifuta katika naphtha nyepesi na kuichuja na itakuwa na nguvu zaidi kuliko heshi lakini bado
haitakuwa hivyo na hutatengeneza mafuta ya THC 95-98%.JB

"Jindřich Bayer, una maoni gani juu ya kuoka na machozi ya phoenix?Kama ningeiweka kwenye
kikombe cha siagi ya karanga ni kitu gani?" LinZy

-- Linzy, huwa nawaambia watu waweke mafuta juu ya chochote wanachotaka kutengeneza
nayo.Kwa njia hiyo unaweza kuona jinsi mafuta yalivyo.Tunachopendekeza ni chenye nguvu
sana hivi kwamba utalazimika kufikiria kwa maikrogramu kwa kila huduma, kwa hivyo weka tu
tone  la  mafuta  juu  ya  kikombe  cha  siagi  ya  karanga  ikiwa  ni  lazima  sana.Unajua  kuwa
tunapendelea  wakati  watu  wanakula  mafuta  kutoka  kwa  bomba  la  sindano,  ina  faida
zake.Kuchanganya na chakula daima itapunguza dawa.JB

"Lakini usilaani vilabu vya mashabiki wako kwani uchimbaji wa kuoka na siagi umethibitika kuwa
wa uponyaji na haukwepeki sana ...Sote tuko kwenye vita hivi pamoja tafadhali usiwashutumu
wengine kujaribu." Pamela

"Pamela,  kuoka na uchimbaji  wa siagi haitoi  uponyaji  sawa na sifa za kuzaliwa upya kama
PERIOD ya  mafuta  ya  bangi.Itaponya  saratani,  weka  dalili  za  Crohn,  tiba  ya  ugonjwa  wa
kisukari, ugonjwa wa lime, unaiita!Siagi au vyakula vya kuliwa havitalinganishwa hata kidogo
isipokuwa ungetumia machozi ya phoenix kwenye vyakula vyako LABDA.Amani na upendo."
LinZy

"Pamela, siwezi kupendekeza njia isiyofaa sana.Mafuta ya moja kwa moja kwa matokeo bora,
izoea na kisha ongeza kipimo chako.Vyakula mara nyingi huwa havitabiriki, huwa hujui ni kiasi
gani cha mafuta kipo ndani yake nk.” JB

“Sina uhakika kama nina jiko la wali au chungu.Mpangilio wa halijoto unasema tu low med hi,
kuna njia ninaweza kupima halijoto?" Jeremy

"Hiyo itakuwa sufuria ya kukata.Jiko la wali huwa na mipangilio 2 kwa kawaida.Pika na joto."
Deb
"Pata kipimajoto cha nyama au kipimajoto cha leza na jaribu halijoto kwa njia nyingine kama
maji au mafuta.Inaonekana kama una bakuli, ambayo inaweza kutumika lakini lazima uangalie
halijoto kila wakati, itakuwa bora kupata jiko la wali. Luka

"Tunaweza kutumia vodka?" Monica

-- Kwa Visa?Ndiyo.JB

"Daraja la chakula" linamaanisha tu kinachochukuliwa kuwa salama na FDA.Hakuna kiwango
cha juu sana hapo.Kwa hivyo kusema tu "pombe ya kiwango cha chakula" haifanyi kuwa bora
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kuliko, tuseme, pombe yoyote ya kawaida.Na ikiwa una mshangao juu ya kutengenezea moja,
unapaswa kuwa na mshangao juu ya zote. Ben

"Siwezi  kupata  pombe ya  isopropili  au  naphtha  katika  nchi  yangu!Kwa hivyo  nifanye  nini?
Nitapataje mafuta haya kwani siwezi kutengeneza mwenyewe?" Aisha

-- Tengeneza mafuta kwa kile unachoweza kupata na kisha uimimishe tena, Aisha, hiyo pengine
ndiyo ingekuwa njia bora ya kufanya katika hali kama hizi.JB

"Kwa kukamulia, kutumia chochote ila bangi ya ORGANIC hydro iliyoinuliwa ndiyo njia pekee
SALAMA  kwani  Jindřich  Bayer  ni  sahihi  zaidi  kuhusu  kile  kinachoweza  kuvizia  kwenye
mmea.Sote tuna mada zetu kuu za "kipenzi" tunachoogopa na kuangalia lakini yote kwa yote
ikiwa tutafuata mazoea salama, kusoma (kwa UFAHAMU) data ya kisayansi iliyokusanywa na
KUAMINI sauti ya ndani ya tahadhari tunaweza kuunda tiba zetu kwa njia ya akili.

RSO  inapofanywa  vizuri,  matokeo  ya  maabara  yanaonyesha  HAKUNA kiyeyusho  kwenye
mafuta.Ni  wazi  na  rahisi  inachemka  ili  kuifanya  kwa  usahihi  na  kutengenezea
sahihi.Ningependa kuona seti inayopatikana mtandaoni ambayo ina KILA KITU kinachohitajika
kutoka  kwa  kutengenezea,  chungu/sufuria,  hotplate/choma  n.k  kwa  RSO  kwa  hivyo
unachotakiwa  kufanya  ni  kuongeza  bangi  yako.Nadhani  hii  ingewapa  moyo  wagonjwa  wa
Saratani kujitengenezea.

Namshukuru Mungu kwa afya yangu ya sasa,  hata  na MRSA kupamba moto,  lakini  najua
ikitokea mbaya zaidi nitakuwa na ujasiri wa kufuata maagizo ya Rick Simpson na Jindrich Bayer
ili kuokoa maisha yangu kwa sababu nina mengi sana ya kuishi (Loving husband). na mtoto wa
kiume tunayemuabudu) kuanguka chini ya woga.

Mungu Awabariki Rick na Jindrich kwa nguvu zao.Pia namuomba Mungu awabariki wale wote
wanaoifuata njia hii kwa njia yao wenyewe kwani sio njia rahisi bali ni njia sahihi ya tiba.” Mama
wa Platypus

-- Asante sana, PlatyPusMom.Ujumbe kama huu hunipa nguvu ya kuendelea kwa muda mrefu
huu, lakini wenye maana sana, kupigania haki ya kila mtu kutumia dawa hii bila malipo.Sitaacha
hadi kiwanda hiki kihalalishwe kikamilifu duniani kote, ninaweza kukuahidi hilo.JB

"Vimumunyisho  vinaweza  kusafishwa.Wakati  mwingine  wazalishaji  wa  kemikali  huongeza
uchafu mwingine kwa sababu za shaka.Hizo zinaweza kuwa hatari zaidi kuliko kutengenezea,
na kuna usawa kidogo katika jinsi hivi  huongezwa kwenye vimumunyisho.Wale wanaoelewa
ugumu unaohusika katika kutengeneza mafuta,  ambayo ni  mbali  na suala la  kutengenezea
pekee, wanaona mjadala huo ni wa kicheko.Je, umesoma maoni mangapi kuhusu viuatilifu vya
kemikali?Ni  asilimia  ngapi  ya  hivi  huwa  unapata  dhidi  ya  vimumunyisho  ambavyo
havijasafishwa?Uko wapi huo mjadala?Watu wengi wamepunguza mjadala huu kuwa chaguo la
vimumunyisho.Huo ni ujinga!Fanya utafiti wako mwenyewe, kuwa na shaka, kuwa mbishi na
ushikilie ushahidi unaoukubali kuwa ukweli kwa kiwango cha juu bwana." Paulo

“Hata usijali kubishana na mtu hapa, tumia vacuum chamber ukitumia petrochemical solvents
utaondoa mabaki,  nimetoka kwenye hii  post.Mafuta ya bangi huponya saratani,  na naphtha
inaweza kuondolewa, pombe ya nafaka ya chakula haifanyi kuwa na nguvu ya mafuta kama vile
vimumunyisho vya petrokemikali hufanya.Nimetengeneza bati za kutengenezea kwa msingi wa
petrochemical (naphtha safi ya aliphatic) na pombe ya nafaka ya chakula (95%, 190proof) na
nikajaribu  mafuta  yote  mawili  na  wagonjwa,  namatokeo  yalikuwa  sawa  na  tena,  mafuta
yaliyotengenezwa na naphtha ya mwanga safi kwa kweli ni nguvu na ya kutuliza zaidi kuliko
mafuta  ya  pombe  ya  nafaka.Weka  kwa  njia  hii  ikiwa  unataka  kutumia  kutengenezea
petrochemical (naphtha, butane, hexane, acetone) TUMIA CHUMBA YA UTUPU MWISHO WA
MCHAKATO  ILI  KUHAKIKISHA  UNA  MAFUTA  SAFI  ZAIDI  IWEZEKANAVYO!!!Nilisafisha
kiwango cha chakula pia, na ilichukua muda mrefu zaidi kuliko mafuta yaliyotengenezwa na
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naphtha kusafisha kabisa (muffining na bubbling kwenye chumba cha utupu) kwa hivyo huenda,
nikapata  kutengenezea  petrochemical  na  kuwa  na  wasiwasi  juu  ya  mabaki,  fanya  kile
wanachofanya ndani. tasnia na kuiweka kwenye chumba cha utupu kwenye psi 35, na uangalie
mabaki yakinyonywa!Mwisho wa porojo na UZOEFU halisi!!!!!” Ryan

"Ukitumia naphtha sahihi, basi hakuna mabaki yatakayobaki kwenye mafuta. Niliijaribu katika
maabara. Sawa, ilikuwa ni mabaki kidogo, lakini kidogo zaidi kuliko kile unachopata kutoka kwa
anga ya jiji  yenye shughuli  nyingi,  au kwenye kituo cha mafuta unapojaza,  au kuchora kitu
kwenye bustani yako....”

"Tumekuwa tukitengeneza mafuta kwa miaka michache sasa na kama wengi wetu tulianza na
pombe ya nafaka lakini,  baada ya muda, uzoefu ulitufundisha kutumia viyeyusho visivyo na
maji.  Inapochakatwa vizuri,  RSO itakuwa na viwango vya kutengenezea vilivyobaki  chini  ya
100ppm na  hiyo  hiyo  inaweza  kutimizwa kwa  pombe ya  nafaka  kwa sababu  ni  pombe  tu
inayopimwa lakini kipande kinachopuuzwa ni kwamba pombe ya nafaka hubeba maji na maji
hubeba uhai. Tumeona RSO imetengenezwa kwa ISO na ikiangaliwa kwa darubini hakuna uhai
bali mafuta mengine yatokayo kwenye zahanati, wanaosisitiza nafaka, yamejaa bakteria hai!

Nimetumia  muda  na  pesa  nyingi  katika  maabara  na  pengine  ndiye  mtu  pekee  ambaye
nimechukua  mafuta  ya  nafaka  ya  pombe  kwenye  maabara  na  kuyafanyia  majaribio  ya
kutengenezea mabaki na viwango vya maji vilivyobaki. Kwa kweli, nina hakika nina hakika kwa
sababu hakuna zana ya kupima ni kiasi gani cha maji kwenye mafuta. Ilinibidi nimtafute daktari
afanye  kazi  na  zana  mbalimbali  ili  kubaini  ni  kiasi  gani  cha  maji  "yaliyofungwa"  na
"yaliyofungwa"  yalibaki  na  ingawa  hakuweza  kuweka  nambari  kamili  juu  yake  alisema
yatapimwa  kwa  asilimia,  sio.  sehemu  kwa  milioni.  Kwa  hiyo  ilikuwa  ni  maabara  na
mwanasayansi ambaye alinishawishi kamwe kutumia mafuta yenye maji. Inashangaza kwamba
kiyeyushi  hakihusiani  na  maji  bali  fanya  hesabu;  saa  100ppm  utatumia  gramu  0.06  za
kutengenezea kwa muda wa miezi miwili au mitatu hadi utakapopiga ugonjwa. Hiyo gramu 0.06,
au kama matone 1.2,

Pia nimefanya kazi na GI yangu kwenye mpango wangu wa matibabu. Tuliendesha nambari na
kwa 100ppm ya ISO hakujali sana na mara 10 katika kiwango hicho wasiwasi wake ulipandisha
hadi matumbo yaliyolegea na kupumua vibaya. Haya ndiyo mafuta niliyotumia kuokoa maisha
yangu na ndiyo ninayotumia leo kwa matengenezo lakini sasa zahanati zinapotaka mafuta yetu
inatubidi pia tutumie pombe ya ethyl na sasa namba za vipimo zinarudi chini kidogo huku kiasi
cha  kurudi  kikiwa  kikubwa  sana.  iliongezeka.  Kwa  mara  nyingine  tena,  tulipoanza,  nilihisi
kwamba kurejesha Ever Clear lilikuwa wazo zuri kama vile nilivyohisi lilikuwa chaguo zuri katika
kutengenezea. Sayansi na sheria zilithibitisha "hisia" zangu kuwa mbaya; sayansi ilinionyesha
kuwa maji yanaweza kuwa na madhara na mataifa ya TTB kudai Ever Clear ni hatia.” Sean

"Nadhani kile Rick na JB wanajaribu kusema ni kwamba njia ya mafuta ya Rick imepata watu
wengi vizuri, na hadi tuwe na ushahidi kwamba njia nyingine ya uchimbaji ni nzuri, shikamana
na kile kinachofanya kazi." Rebeka

SarataniNa Ushahidi

“Tarehe 22/13 tulipokea majibu  ya vipimo vya hivi  karibuni  vya Mume wangu wa damu na
ingawa amekuwa akipambana na virusi vya koo katika wiki kadhaa zilizopita anaendelea vizuri
sana.Dondoo hii ya Mafuta ya Bangi ya Indica inafanya kazi nzuri ya kuponya Leukemia yake!

Hesabu yake ya Lymphocyte inapungua polepole na chembe zake ziko katika kiwango cha
kawaida kwa hivyo hakuna wasiwasihata kidogo tunapoendelea na kundi letu linalofuata la Oil,
ni  mchanganyiko  wa  Indica  wa  Blackberry  Kush,  Granddaddy  Purple  na  Washington
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Red.Imebarikiwa na mitetemo mizuri na mawazo ya uponyaji ambayo yanaingia katika kila tone
la Dawa hii ya Kuponya Saratani.Asante kwa Bangi.” Debra

"Ilifanya kazi kwa ajili yangu.Maisha ni ya ajabu tena." Zed

"Singeweza kusema vizuri zaidi!" Peter

"Rick Simpson Oil ina uaminifu kamili  wa kisayansi ikiwa utajisumbua kusoma maandishi ya
kisayansi" Robert Melamede, almaarufu Dk. Bob

"Kuzuiwa kwa njia ya kuishi kwa seli husababisha dephosphorylation ya Bad, na uhamisho wa
protini hii ya Bcl-2 kwenye mitochondria, na baadaye apoptosis." Ummmm, masharti ya Layman
tafadhali???” Nafasi

-- Hiyo inatafsiriwa kuwa: "Bangi huua seli za saratani," Chance.JB

"Kutokana na maoni na video nyingi ambazo nimeona kwenye mafuta ya bangi ningelazimika
kusema kwamba mmea wa katani  unaonekana  kuwa na mpangilio  wa  "chaguo-msingi"  au
"bora" kwa mwili wa mwanadamu." Remi

"Kitu chochote kilicho na uti wa mgongo kina mfumo wa endocannabinoid.Ni aibu kama nini
nusu ya watu bado hawajui.Mfumo wa endocannabinoid unapaswa kuwa katika kila kitabu cha
sayansi  na  matibabu.Ni  nini  shule  zinapaswa  kuwa  zinafundisha  madaktari  wetu  wa
baadaye.Watu wanawezaje kupuuza kwa umakini, ni sehemu ya jinsi mwili unavyofanya kazi.Ni
rushwa kuchagua na kuchagua sayansi 'halisi' ya kuchapisha.Ni mazoezi ya uongo.lol" Chloe

"Inafanya  kazi  kwa  sababu  ni  immunomodulator  yenye  nguvu  ambayo  huimarisha  au
kurekebisha mfumo wa kinga ulioharibiwa.Pia hurekebisha uharibifu wa DNA au mitochondrial
unaosababishwa na DNA kuharibu dawa kama vile vizuizi vya reverse transcriptase na vizuizi
vya protease.Kwa kurekebisha mwili wako kutokana na uharibifu unaosababishwa na mtindo
mbaya wa maisha au sababu nyinginezo na kwa kurekebisha uharibifu uliofanywa na dawa za
ARV, ndiyo, unaweza kusema huponya "misaada".” Yohana

“Ugonjwa  wowote ulio  nao  unaweza  kusaidiwa  usipotibiwa  kikamilifu  na  mafuta  haya.Swali
lolote utakalokuwa nalo kuhusu maradhi yoyote, jibu litakuwa NDIYO yenye nguvu kila wakati.”
Kathy

"Imeponya diski zilizoharibika kwenye uti wa mgongo, uvimbe, na uharibifu wa neva kwa rafiki
yangu na kuponya uvimbe wa saratani katika mbwa wangu." Sarah

"Mimi ni mwanafunzi wa udaktari, ninasoma katika eneo la fizikia ya matibabu ambayo kimsingi
inashughulikia  wagonjwa  wa  saratani  kutoka  upande  wa  picha  za  matibabu  na  tiba  ya
mionzi.Ninachoweza kusema ni ASANTE kubwa sana kwa kuniamsha kutoka kwenye ndoto
mbaya  sana.Nimekuwa  nikitafiti  habari  nyingi  zisizo  na  kikomo  kutoka  kwa  kila  pembe
inayowezekana na sina kivuli cha shaka akilini mwangu kuhusu dawa hii.Nilijihusisha na kozi
yangu kwa sababu nilitaka kikweli kusaidia watu walio na kansa na ugonjwa mwingine wowote
ambao  ningeweza  kuwasaidia,  lakini  bado  mfumo  mbovu  wa  kitiba  unaenea.Inaonekana
kwamba  maslahi  pekee  (HAPA  IRELAND)  ni  kumwaga  damu  watu  wanaokufa  wakiwa
wamekausha senti yao ya mwisho kwenye chemo na rad kabla ya kuwatupa kwenye shimo
mara tu pesa hizo zitakapopatikana.Nimeona watu wakifa.Katika magonjwa yao yote, hupotea
polepole, nikiwa bado ninakula vinywaji vya vidonge na nini na ninahisi mgonjwa kwa tumbo
langu.Ninawezaje  kutaka  kuwa  sehemu  ya  mfumo  unaofanya  hivi?Sivyo  tena.Wewe  huna
msukumo wowote na wewe (RICK) umegusa maisha yangu kwa njia ambayo najua lazima
nifuate, na uniamini kuwa ninafanya kila kitu hapa Ireland ili kuhakikisha kuwa watu wanajua
jina lako.Sihitaji  hata kutoa maoni  juu ya uwezo wa ajabu wa dawa hii  kwa sababu ukweli
unajieleza wenyewe, kwa yeyote ambaye yuko tayari kuzitafiti.
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Unajua,  nilisoma  kitu  hivi  majuzi  na  sikujua  kama  nijiburudishe  au  nicheke.Mwanasiasa
mashuhuri  nchini  Ireland  (Micheal  Martin)  alisema  kuwa  matumizi  ya  bangi  kutibu  MS  au
Saratani  au  ugonjwa  wowote  kwa  kadiri  anavyohusika  (itazame)  haikuungwa  mkono  kwa
sababu  "KUNAHAUKUWA USHAHIDI  WA KITIBABU AU UTAFITI  WA KUHIFADHI.”  Ilinibidi
kuisoma  mara  chache  kabla  haijazama  ndani.NINI  ****  ina  shida  na  mahali  hapa?Hakuna
ushahidi wa matibabu??Samahani lakini hata sijui niendeleeje bila kukasirika...” Brendan

-- Ndugu Brendan, nimefurahi sana kwamba unaona mafuta jinsi yalivyo na kwamba unaeneza
neno.Kuhusu Michael Martin anasikika sawa na aina zingine za kisiasa ambazo nimekutana
nazo.Kwa nini tunawaruhusu wapumbavu kama hawa waendeshe mfumo wetu?Natumai wakati
Bw.Martin  anapata  saratani  kwamba  atafanya  kile  anachohubiri  na  kuchukua  chemo
mwenyewe.Asante kwa usaidizi wako Brendan na uendelee na kazi nzuri.Hii ni moja ya vita
ambayo tutashinda.Kila la heri, Rick Simpson

"Cannabinoids  huzuia  ukuaji  wa tumor  katika  wanyama wa maabara.Wanafanya hivyo kwa
kurekebisha njia kuu za kuashiria seli, na hivyo kusababisha kukamatwa kwa ukuaji wa moja
kwa moja na kifo cha seli za tumor, na pia kwa kuzuia angiojenesisi ya tumor na metastasis.

Cannabinoids ni misombo ya kuchagua ya antitumour, kwani inaweza kuua seli za tumor bila
kuathiri  wenzao  ambao  hawajabadilishwa.Kuna  uwezekano  kwamba  vipokezi  vya  bangi
hudhibiti  njia  za  kuishi  kwa  seli  na  kifo  cha  seli  kwa  njia  tofauti  katika  seli  za  tumor  na
nontumour.

Bangi zina wasifu mzuri wa usalama wa dawa na hazitoi athari za jumla za sumu za matibabu
ya kawaida ya kemikali.Matumizi ya bangi katika dawa, hata hivyo, yamepunguzwa na athari
zao  za  kisaikolojia,  na  kwa  hivyo  matibabu  ya  msingi  wa  bangi  ambayo  hayana  athari
zisizohitajika zinaundwa. Manuel Guzman -- Kwa maneno mengine, dondoo za bangi huponya
saratani.Kinachokosekana  ni  masomo  ya  wanadamu.Kwa  nini?Uliza  serikali  yako  na
wanaowadhibiti.JB

"Iliniponya saratani… Hatua ya 4 ya ubongo… Kwa hivyo ndio." Kioo

“Tanja,  inafanya  kazi  na  nimekula.Simama,  tazama,  na  usikilize.Ninapendekeza  kuchukua
mafuta hata kama una magonjwa sifuri.Itakulinda kutokana na kuzipata pamoja na kukufanya
ujisikie vizuri zaidi kuliko hapo awali na mwili wako utakushukuru.Akili zilizofungwa kama zile za
serikali ya Amerika zinasababisha vifo vingi visivyohitajika kutokana na matibabu mabaya kama
vile kemo na mionzi.Ikiwa Mama yangu angekuwa tayari kujaribu mafuta badala ya kufuata
maagizo ya madaktari wake kwa "mazoezi" kama hayo, hakika ninahisi angekuwa nasi leo.La
sivyo, hangepitia mateso mengi, maumivu, na hatimaye kuzama katika umajimaji wake wa wingi
baada ya waganga hao hao kurusha taulo baada ya matibabu ya zaidi ya $100,000.00.Kliniki za
Kemo na za mionzi huwa na wasiwasi tu kuhusu msingi wao wa kifedha badala ya kuokoa na
faraja ya mgonjwa.Kuna mawazo ya mlango unaozunguka na chumba cha kusimama pekee
vyumba vya kungojea vilivyojaa watu waliokufa na wengi wao wakiwa na vipara wanaongoja
zamu yao kwa sindano.Nina shida na mawazo yako na ya daktari anayekuandikia.Tiba haipaswi
kuwa  juu  ya  faida  ya  pesa.Ni  hali  ya  kusikitisha  ambayo  LAZIMA ibadilike  na  kubadilika
haraka.Binafsi mimi hujiepusha kuwa somo la mtihani kwa "mazoezi" yoyote ya daktari. Fanya
unavyohisi, Tanja, lakini ninakutakia kila la kheri.Asante Rick Simpson kwa yote unayofanya na
umefanya.Tutavipiga vita vizuri; sheria au hakuna sheria." Lewis

"Kusema inatibu saratani ni  hatari  na isiyoeleweka ya kukadiria jambo lingine halali  ambalo
linastahili  utafiti  zaidi.Lakini  hapana,  hapana,  hapana.Bangi  haitibu  saratani.Hakuna  tiba  ya
uhakika na hakuna tiba halisi  ya saratani kwa sasa, na ni  juhudi kadhaa tu za kujivuna za
matibabu,  lishe  na  kisaikolojia  zinaweza  kusaidia  kupunguza  hatari  ya  kifo  kutokana  na
saratani.Bangi haitibu saratani, na wagonjwa lazima wajue hili.” Davide
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"RSO inaua saratani, mwenzio ...Kuivuta, hapana, lakini RSO ndio. Kevin

“Tafadhali nisaidie hapa mwenzangu...” Jeff

"Kwanza kabisa, 'saratani' ni kitu chochote kutoka kwa cyst hadi neuroblastoma, kwa hivyo 'tibu
ya saratani'  ni  ya kawaida,  haieleweki,  sio  maalum.Halafu,  bangi  ina athari  nzuri  sana kwa
kurudia kwa seli, ambayohakika husaidia, lakini haitibu tumors kwa utaratibu.Tena, kila aina ya
saratani ni tofauti na bangi imeonyesha kwa namna fulani mwitikio chanya juu ya saratani ya
matiti,  ambayo ni  aina o  carcinoma,  kwa upana na kwa ufanisi  sana kutibiwa na dawa za
kawaida  pia.Hiyo  inasemwa,  mimi  ni  wa  kuhalalisha  bangi,  lakini  ingawa  niko  wazi  kwa
matibabu mbadala lazima nijikute sikubaliani na madai haya ya kiburi." Davide

"Jindřich Bayer, msaada, tafadhali !!!" Kevin

"Kusema kwamba bangi inaonyesha mwitikio mzuri katika kupambana na aina fulani za uvimbe
ni madai ninayoweza kukubali." Davide

-- Davide, kubali chochote unachotaka, ni sawa na mimi.Ndiyo, kuna data ndogo sana ngumu
inayopatikana kuhusu mafuta ya Rick Simpson, lakini hiyo ni kutokana na uharibifu wa mfumo
wa matibabu na mabwana wao wa fedha.Hii itabadilika hivi karibuni Colorado na Washington
zitakapoanza kusambaza data zao.Zaidi, Israeli na Uholanzi wanaanza kujaribu mafuta sasa,
jamhuri ya Czech labda itajiunga hivi karibuni.

Kwa kadiri tunavyojua, na kutokana na uzoefu wetu wa vitendo na maelfu ya wagonjwa, mafuta
yanaonekana  kufanya  kazi  kwa  aina  zote  za  saratani  bora  zaidi  kuliko  kitu  chochote
kinachotolewa na mfumo wa matibabu.Ukitaka uthibitisho,  tengeneza mafuta na utafute mtu
mwenye saratani ya ngozi na uangalie kinachotokea wakati mafuta yanapowekwa.Kila la heri,
JB

"Ikiwa unajua ukweli  kuhusu matajiri  nyuma ya baadhi  ya mashirika makubwa ya misaada,
unaanza kutambua pesa zako zinakwenda wapi.Pia unahitaji kuangalia maelezo ya kihistoria
kama vile jinsi katika miaka ya 1960 wakati chanjo ya polio ilikuwa inatatizwa kwa Wamarekani
milioni  230,  hawakuwa na ufahamu kuhusu virusi  vya sv40 vya tumbili  vilivyokuwa kwenye
chanjo  hizo.Kisha  mnamo  1963  rais  Nixon  alitangaza  vita  dhidi  ya  saratani  kwa  sababu
alifahamishwa kuwa janga la saratani lingekuja.Tazama SV40 ilikuwa kwenye nyani kwamba
walivuna kingamwili za chanjo hiyo kwa kipande cha kampuni.Inaweza kuchukua hadi miaka 30
kuonyeshwa kama saratani.Sasa wakati huo huo ulikuwa ubinafsishaji wa huduma ya afya ya
Amerika  na  Nixon  akapata  nyuma ya  mtoa  huduma ya  afya ya  kibinafsi  kufanya  hivi  kwa
faida.Ukweli  ni  kwamba waliunda  tasnia  inayoitwa  saratani  na  hawataki  idadi  ya  watu  kwa
ujumla kujua kuhusu RSO. Mathayo

"Tengeneza  mwenyewe,  tulikuwa  tunamuuliza  Rick  tunaweza  kuipata  na  baada  ya  muda
tukagundua, kwa kuwa tunaishi mbali na Amerika na hatuwezi kusafiri mahali fulani kuipata kwa
sababu ya ufinyu wa kifedha, tulitazama video kama mara 100. , aliikariri kwa vitendo, akapata
bangi kutoka kwa mtoa huduma wa ndani, akanunua jiko la mchele, pombe, hata kipimajoto ili
kuwa  na  uhakika  wa  joto.Ilikuwa  rahisi  kuliko  tulivyofikiria.TULIJITENGENEZA
WENYEWE.Mpenzi wangu amekuwa akiichukua kwa siku 4 sasa ...Tutasubiri tuone.Tumesoma
majarida ya matibabu na kutazama makala nyingi,  matokeo yao yote ni  sawa (majaribio ya
kliniki  yaliyofanywa UCLA,  Harvard  ...)  --  mafuta  huua  seli  za  saratani!Kwa hivyo  tuliamua
kuifanya kwa sababu huwezi kamwe sasa hadi ujaribu!" Ioanna

“Mpenzi, waulize jirani zako...mtu wako wa karibu anaweza kuwa tayari anazo.Uliza tu kama
vile ungeuliza aspirini?Tikisa ishirini." Mchanga

"Ukweli kwamba placebo huponya watu wengine ni sababu ya kutupa dawa milele na kusoma
sanaa ya placebo.Baada ya kusema kwamba hutawahi kufanya uchunguzi wa aerosmith wakati
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una tiba inayofaa, uko sawa, hiyo itakuwa inaua nusu ya wagonjwa wako, wagonjwa na wakatili.
Christopher

-- Kwa kweli itakuwa mgonjwa na mkatili, Christopher, na ndiyo sababu mimi binafsi sitafanya
hivyo.Wengine wanaweza kama wanataka,  lakini  mimi siwezi.Ninataka mfumo wa matibabu
uanze  kutumia  mafuta  kama  placebo  -  ikiwa  watathibitisha  kuwa  chochote  wanachotaka
kutumia  ni  salama  na  bora  zaidi  kuliko  mafuta  (na  ya  kufurahisha  /  ya  kupendeza  kwa
mgonjwa), basi wanaweza kwenda mbele na kuiuza. .Ikiwa sivyo, basi sivyo.Ni rahisi sana na
ya busara sana, nadhani.Na hivyo ndivyo itakavyokuwa katika siku zijazo hata hivyo, kwa nini
usubiri?JB

“Ushahidi  wowote  bado?Uthibitisho  halisi,  unaoweza  kuthibitishwa  kwamba  bangi  inafanya
chochote  kwa  saratani  kwa  mtu  yeyote?Hadithi  za  Anecdotal  hazimaanishi  chochote
kisayansi.Pole.Nimepata  ukosefu  wa  ushahidi  unaotumwa  na  ninataka  iwe  kweli  mbaya
sana.Lakini je, kumekuwa na ushahidi WOWOTE unaoweza kuthibitishwa wa aina YOYOTE?
Masomo ya kliniki?Je, unaweza kuchapisha chochote?Kudadisi tu.Mimi si chuki.niko upande
wako lakini...hata hivyo...” Ndiyo

"Kumekuwa na shuhuda nyingi za watu ambao wana saratani na wametumia mafuta ya bangi
kujitibu  wenyewe  au  wapendwa  ...fanya  utafiti,  Si.Ikiwa  unahitaji  tafiti  za  "kliniki",  huwezi
kuzipata,  kwa  sababu  makampuni  yanayofanya  utafiti  hayawezi  kupata  pesa  kutokana  na
kufichuliwa kwa ufanisi wa THC, kwa fomu yake ya asili.Ni lazima kwanza ifanywe kuwa fomula
ya "kemikali" na kuuzwa kwa njia hiyo.Yote ni kuhusu ama kutumia angavu na akili yako ya
kawaida na kufikia hitimisho lako au kupuuza ushuhuda.Ninachagua kuwaamini!” Cher

"Halo Kim, ninakupa changamoto UTHIBITISHE kwamba Bangi kama dawa isiyo na sumu ya
kuokoa maisha ni"  maneno matupu.Bahati  nzuri  na hii.NILIzoea kusikika kama wewe.Ndipo
nikaamua nitoboe mashimo kupitia hii 'rhetoric' kwa sababu hii HAS TO BE BULLSHIT...kijana
nilikosea.I mean DEAD WRONG.Huwezi kukana ukweli wa kisayansi wa 100% IRON CLAD
FACTS.Sikuweza kuifanya na wewe hutafanya pia.UKWELI ni  UKWELI na huu ni  UKWELI,
Kim.AMA & Pharma Kubwa ni WAHALIFU.Kwa kujua wameruhusu zawadi hii ya ajabu kutoka
kwa Mungu kudanganywa na kudanganywa kwa FAIDA SAFI!Wameruhusu watu wa familia
yako kuteseka  na kufa,  Kim.Ikiwa unafikiri  hizi  Petro  Chemicals  wanazouza  ni  Dawa,  bora
ufikirie  tena.Unataka kugundua 'rhetoric'  fulani,  nenda zungumza na Dk.Tafadhali  kumbuka,
Kim, KILA VIDONGE WANAVYODAI NI 'SALAMA' SIO!Nitafutie moja ambayo sio SUMU, MOJA
tu!Hata hivyo hapa tuna MBOGA MBOGA ISIYO NA SUMU inayotoa dawa yenye nguvu zaidi
duniani ambayo imethibitishwa KUTIBU MAGONJWA na "wataalamu wetu wa afya" na Serikali
imeona ni vyema ikatunyima mboga hii ya kuokoa maisha, kuturuhusu kuteseka na kufa NA
kuwekwa.  jela  ili  kufanya  mambo  kuwa  salama  katika  jamii...Unataka  kuongelea
"RHETORIC"???Natumai chapisho hili limefungua macho yako kwa UKWELI.Ikiwa sivyo, RIP
Kim,  hakuna  matumaini  kwako  na  kwa  aina  yako,  una  "Mapungufu  ya  Kitabibu  ya
Endocannabinoid." Angalia, ni kweli." Dan

“Asante sana Rick & JB… Kwa sababu yenu nyie sasa najua ukweli.Afya, amani na furaha.”
Tina

"Rick Simpson, umejaa uchafu.Saratani haiwezi kuponywa!” Jason

"Jason  lazima  afanye  kazi  kwa  serikali.Nimeiona  ikifanya  kazi  kwa  macho  yangu  mawili."
Mathayo
"Chris ukitazama video ya Youtube kwenye RSO, mchakato upo.Ningetumia Everclear badala
ya naphtha ingawa, jambo la kibinafsi tu.Matthew, Jason labda anafanya kazi serikalini AU yeye
ni  mchanga  sana  na  anadhani  amejifunza  kila  data  iliyopo  katika  ulimwengu.Hapo  ndipo
anaweza kutoa taarifa ya blanketi kitu kinaweza kufanywa.Angelazimika kujua kila chembe ya
data. Judie
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"Wewe ni mbaya kama propaganda zinazofuata bangi ...unachofanya kwa ajili ya watu ni kizuri
na kinatibu saratani HAPANA!Kupunguza dalili na kusaidia watu katika maumivu ndiyo.Lakini
dondoo zako ni  chafu  na mbali  na  safi.Sifanyi  kazi  serikalini.Ninajua ujinga tu ninapoiona."
Jason “Nimekuwa na tatizo la usingizi kwa miaka 20, mafuta ya RSO yamenisaidia kulala kwa
mara  ya  kwanza  na  sina  maumivu  ninapoamka!Ndio!Jason,  kwa nini  hata  uko  hapa?Ikiwa
hutaki kujua hili, ondoka tu!” Bonnie

"@ Jason!!!Thibitisha kuwa haitibu saratani au STFU!!!” Jon

“Nionyeshe  ushahidi?Na  Jon  anachekesha  jinsi  unapaswa  kurejea  kwa  lugha  chafu  kama
"STFU".Inaonyesha ni kiasi gani cha akili ulicho nacho!Si ajabu unatoka Texas...” Jason

“Jason, ukitaka kuendelea hivi, itabidi nikupige marufuku kutoka kwenye tovuti hii.Fanya utafiti
zaidikabla hujatoa hukumu zako.” JB

“Nipige marufuku wewe jamani!Wewe ni mwongo na huna uthibitisho wowote wa chochote kile!
Wewe fanya utafiti mkuu na acha kuwaambia watu masikini uongo!Mafuta yako ni ghafi juu ya
takataka chafu zilizopikwa!Uko ndani yake kwa pesa kwa njia fulani!Kwa hivyo nipige marufuku
kwa  sababu  najua  ukweli  na  THC,  CBD,  nk.USIPONYE  KANSA INAYOFUATA,  wewe  ni
saratani kwa jamii ya matibabu ya bangi! Jason

"Kwaheri, Jason." JB

“Mume wangu yuko sahihi.Nina skana 4 za PET ambazo zinathibitisha hilo.Nilipokuwa mzito
kwenye mafuta, uvimbe wangu ulikuwa ukienda kama wazimu.Nilipolazimika kupunguza kipimo
changu,  wao  ni  thabiti  zaidi  kuliko  kupungua.Nina  ushahidi  unaoonekana  kuwa  mambo
yanafanya kazi." Maria

"Inasikika kama udanganyifu wa kupata pesa.Hivi kweli unafikiri sheria itaniacha nilime katani
nitengeneze mafuta?Pata kweli jamani.Nina saratani ya damu na siamini hata neno moja la
unachosema.Wewe tapeli mtupu ukiwaombea wagonjwa ufungwe.Ikiwa una hakika hii inafanya
kazi,  basi  fanya  majaribio  ya  kweli  ya  kliniki.Nchi  nyingi  zitakuruhusu  kuzifanya,  usitumie
kisingizio cha FDA cha Lame Ass! Steven

--  Steven,  kadiri  unavyopata mafuta haraka ndivyo inavyokuwa bora kwako.Usinilaumu kwa
ukosefu wa tafiti za kisayansi kuhusu mafuta, kweli.Ikiwa mfumo wa matibabu ulifanya kweli kile
wanachopaswa kufanya, ushuhuda huu themanini pekee ungekuwa wote ambao wangepaswa
kuona ili kufanya tafiti hizo zote za makumi au mamia ya maelfu ambayo yatahitaji kufanywa.

Mimi  na  Rick  hatuwezi  kumudu  masomo  yote  hayo,  ni  zaidi  ya  bajeti  yetu,  na  hatuwezi
kuyaendesha kihalali na jinsi tunavyotaka kuyaendesha, kwa hivyo ni juu ya wengine kufanya
kazi yao sasa.Nijuavyo, kuna majimbo ambayo bangi ya matibabu inaruhusiwa, sijui kwa nini
hawakufanya utafiti bado.Kwa mfano juu ya saratani ya ngozi, hiyo ingefanywa baada ya miezi
michache,  na matumizi  ya  juu  ya mafuta  pekee.Lakini  haionekani  kutokea,  au sijui  kuhusu
masomo kama haya.

Lakini  kuna  ushahidi  wa  kisayansi  wa  kuunga  mkono  kila  kitu  tunachosema:  utafiti  huu
ulichapishwa mnamo 2006http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16908594na hii ilichapishwa hivi
majuzihttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23764845.

Natumai itatosheleza mahitaji yako ya kisayansi na natumai utapata mafuta kabla ya madaktari
wako kupata nafasi ya kukuua kwa sumu yao ya kemikali, ambayo isingeruhusiwa kamwe ikiwa
ingejaribiwa katika uchunguzi sahihi na wa kimaadili wa matibabu.JB

"Asante, Rick Simpson, kwa kuthibitisha imani yangu kuhusu mafuta ya bangi ...Nina PTSD na
situmii dawa tena kwa sababu ya matumizi yangu ya bangi...Jambo la kweli...Ninapata upinzani
kutoka  kwa  wengi  lakini  najua  kinachofanya  kazi  na  ninaitangaza  kwa  wengine  ...Bado  ni
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haramu hapa MO...Lakini labda naweza kusaidia kuelimisha watu kwa kushiriki shuhuda zako
zote...na labda itakuwa halali hivi karibuni...” Ale

"Ninakubali, kama mkongwe wa miaka 12 aliyetenganishwa hivi karibuni kwa PTSD nimepata
vyakula vya kufanya kazi vizuri, na ninatarajia kutengeneza mafuta msimu huu wa mavuno."
Jon

"Siku 4 bila kupata kazi mpya.Hakuna madhara, uondoaji,  na sio kuumiza vichwa vya watu!
Kuna  utafiti  wako,  lol.Eneza  habari!Tunahitaji  hii.Tuna  deni  kwa ubinadamu kuifanya  Dunia
kuwa mahali pazuri zaidi.Huu ndio mwanzo.:)” Christina

"Watafiti walihitimisha: "Data iliyoripotiwa humu ni ya kwanza ambayo tunafahamu kuonyesha
jukumu muhimu la vipokezi  vya CB1 (cannabinoid)  na endocannabinoids  katika etiolojia  ya
PTSD kwa wanadamu.Kwa hivyo, hutoa msingi wa kukuza na kuhalalisha viashirio vya habari
vya hatari  ya PTSD, na pia kuongoza busara.maendeleo ya kizazi kijacho cha matibabu ya
msingi ya ushahidi kwa PTSD.

Lakini  usitarajie  maafisa  wa  shirikisho  kusaidia  kuendeleza  mchakato  huu.Mnamo  2011
wasimamizi wa shirikisho walizuia wachunguzi katika Chuo Kikuu cha Arizona huko Phoenix
kufanya jaribio  la  kimatibabu lililoidhinishwa na FDA,  lililodhibitiwa na placebo ili  kutathmini
utumiaji wa bangi kwa wagonjwa 50 walio na PTSD.

Uadilifu wa kisayansi?Sio linapokuja suala la bangi.Sio kwa risasi ndefu."

-- Tafadhali usitulaumu kwa ukosefu wa masomo ya matibabu kuhusu mafuta ya bangi.Mapema
utagundua kuwa ndio, kuna kikundi cha watu ambao wanadhibiti ulimwengu huu na kwamba
watafanya  chochote  ili  kuchelewesha  kurudi  kwa  bangi  bora  kwako.Haimaanishi  kuwa
hatutasukuma dawa ya bangi, ina maana tu kwamba itachukua muda mrefu kuliko inavyotakiwa
au inavyotarajiwa.JB

"Mara ya kwanza nilipovuta bangi nikiwa na umri wa miaka 15 nilihisi kana kwamba ubongo
wangu ulikuwa umepata ghafla kemikali ambayo ningehitaji hadi wakati huo. Wasiwasi wangu
na unyogovu viliweza kudhibitiwa zaidi na kunipa maisha mapya ya muda. Nimekuwa nikijiuliza
kwa nini kitu ambacho ni wazi kwetu ni kizuri ni kinyume cha sheria lakini hilo ndilo jibu langu
kwa kifupi. Asante kwa kufanya kazi nzuri, heshima kwenu Rick na JB” Miles

"Nina rafiki ambaye ni daktari wa zamani wa vita vya baharini na Iraq.Anaugua kesi kali  ya
PTSD.Bangi  ndiyo kitu pekee kinachomsaidia kuishi maisha ya kawaida kiasi  fulani.Hakuna
chochote  ambacho  VA amewahi  kufanya  au kumpa ambacho  kimewahi  kusaidia  sana.Mke
wangu  na  mimi  tunakabiliwa  na  masuala  makubwa  ya  matibabu.Bangi  ndio  kitu  pekee
kinachotusaidia.Ni kwa sababu ya sababu hizi kwamba tunafanya yote tuwezayo kujaribu na
kuhalalisha mimea hii ya ajabu hapa Iowa.Madaktari wetu wengi wa mifugo wanaweza kufaidika
sana kwa kuwa na ufikiaji thabiti wa kisheria kwa bangi bora.Ninaamini kuhalalisha kikamilifu
ndiyo njia pekee.” Justin

"Niko kwenye mafuta ya katani kwa masharti kadhaa na sijawahi kulala vizuri au kujisikia vizuri
sana.Asante Rick Simpson & JB kwa kupata ujumbe kuwa mmea huu unafanya maajabu kwa
kila kitu unachoweza kufikiria!!FANYA tu watu ujionee mwenyewe!!Ndiyo njia pekee ya kuwa
muumini wa kweli, niamini!!” Val

-- Asante, Val.Ni kweli kwamba hakuna kitu kinachoshinda uzoefu wa kibinafsi na kile mafuta
yanaweza kufanya.Ukijaribu, kwa mfano kwenye kuungua au kuumwa na mbu na kuwasha na
maumivu yataondoka kwa sekunde, kila mtu anaweza kukuambia anachotaka na utajua kuwa
anaweza kukuambia anachotaka lakini mafuta bado yatakuwa. dawa bora ipo.Na utataka kuwa
na ndoo yake nyumbani, ikiwa tu kitu kitatokea.

- 60 -



Sio lazima uamini neno tunalosema, tengeneza mafuta tu, tafuta mtu aliyeungua, saratani ya
ngozi, kidonda cha kisukari, kisha upake kichwani na uangalie kitakachotokea.Kisha kumbuka
kuwa hiyo hiyo itatokea ndani ya mwili wako unapomeza mafuta, na hiyo ndiyo yote unayohitaji
kujua, kwa kweli.JB

"Aprili iliyopita, baada ya kuwa na miaka 5 bila saratani ya matiti, niligunduliwa tena.Wakati huu
ilikuwa  hatua  ya  4,  terminal  yenye  mets  kwa  mgongo,  mbavu,  lymph  nodes,  sternum  na
matiti.Kimsingi nilipatiwa huduma ya shufaa na kuambiwa wangejaribu kuniepusha na maumivu
mengi...Kurudi nyumbani na kutatua mambo yangu.Nilikuwa na uchungu sana na waliendelea
kuagiza dawa za kutuliza maumivu zenye sumu zaidi na zenye madhara KABISA, (Percocet,
hydromorphone na dexymethasone).Sikuweza kufanya kazi kwenye haya.

Mume wangu alianza kusoma mambo haya kwenye mtandao na mimi, kusema kidogo, nilikuwa
na shaka lakini nikaona kwamba sikuwa na chochote cha kupoteza kwa kujaribu.Kutafuna kiasi
kidogo sana cha Mjane Mweupe mara 3 kwa siku.Wiki iliyopita nilipata habari kwamba mifupa
yangu imekutana kabisa.Leo nimeambiwakwamba MRI inaonyesha kusinyaa KWA MUHIMU
kwa uvimbe wa tishu laini.Sina shaka sana sasa na kujisikia vizuri, hakuna maumivu." Julia

"Miaka  3  1/2  iliyopita  niligunduliwa  na  saratani  ya  matiti,  hatua  ya  3,  ya  fujo.Alikuwa  na
mastectomy,  chemo na mionzi  na  vipimo akarudi  hasi  kwa kansa  zaidi.Kwa bahati  mbaya
saratani yangu ilibadilika na hiyo iliiweka kwenye hatua ya 4 ya saratani ya matiti.Sasa nilikuwa
na saratani ya mfupa na nilikuwa na fracture ya phantom ambapo saratani ilikula kupitia mfupa
kwenye  nyonga  yangu  ya  kushoto  na  mguu  wangu  wa  juu  wa  kushoto  ulikuwa  umejaa
saratani.Kwa kuelekezwa katika mwelekeo sahihi wa RSO nilipata habari njema kutoka kwa
uchunguzi wa kifua, tumbo na eneo la pelvic - hakuna saratani huko.Uchunguzi wangu wa awali
ulionyesha madoa 8 ya saratani, 1 kwenye mguu wa kushoto, 5 kwenye uti wa mgongo na 2
kwenye sehemu ya chini ya kiuno, nitakuwa nikipimwa picha/mionjo ya eneo hilo hivi karibuni
na ninatumai nitaweza kuripoti habari njema tena.Hii imeokoa maisha yangu!Hakika yalishinda
maneno ya daktari  "Wewe ni  wa mwisho,  rekebisha mambo yako na tunakupa miezi  4  ya
kuishi"  na  hiyo  ilikuwa miezi  16  iliyopita.(Ninapaswa kuongeza  kuwa sasa  anatembea kwa
usaidizi wa mtembezi na analala kitandani jambo ambalo hajaweza kufanya kwa miaka 3.Moja
ya  malengo  yake  yanayofuata  ni  kuwa  na  afya  njema/rununu  vya  kutosha  ili  kuhudhuria
msururu wa muziki pamoja nami.)”

“Habari Jindrich, jana nilimaliza kusoma kitabu cha Rick.Mambo mazuri!Kusema kweli sihitaji
ushahidi wowote zaidi kuhusu nguvu ya kichawi ya mafuta!Pia nimefanya majaribio na kila siku
nagundua  kitu  kipya  ambacho  dawa  hii  inaweza  kufanya!Inashangaza!Cha  kusikitisha  ni
kwamba ingawa nimeshawishika  na hata kama mpenzi  wangu ameshawishika  bado mama
yake kwa namna fulani hawezi 'kuacha' kabisa ...na bado hana uhakika kama ataacha chemo
shitty… Ninajaribu mara kwa mara kuleta mabishano mazuri lakini siwezi kuamua kwa ajili yake!
Yeye ndiye mwenye saratani na ndiye pekee anayeweza kuamua nini cha kufanya na maisha
yake.Najua atapona hata hivyo mwishowe kwa sababu tutamjaza mafuta mengi kiasi kwamba
haitawezekana afe.Lakini  bado nahisi  ni  ujinga na ni  hatari  sana kuchezea kemikali  hizi  za
kutisha, haswa unapopata dawa asilia ambayo imethibitishwa kutibu saratani!Nilisoma juu ya
uzoefu  wako na saratani  na mfumo wa matibabu ...Samahani  sana kwa kufiwa… na sasa
ninaelewa vyema mtazamo wako kuelekea dawa ya kitamaduni inayoitwa 'dawa'!" Luigi

--  Jambo Luigi,  asante kwa maneno yako mazuri kuhusu kitabu hiki na inasikitisha kwamba
unapaswa kupitia.Ni  chaguo  lake  ni  matibabu  gani  atachagua  lakini  nisingekaribia  kemia  -
nisome tu hadithi ya Mama yangu kwa ajili yake, labda ataelewa kuwa kunywa sumu kamwe sio
wazo zuri, haswa ikiwa haijathibitishwa au lazima.Nafasi yake ya kunusurika tu kwenye kemia
itaimarika sana ikiwa atachukua mafuta, lakini tena, kwa nini kusababisha uharibifu zaidi kwa
mwili wake mgonjwa?Haina maana hata kidogo. Kila la heri, Jindrich
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"Hii  ndio  vita  ambayo  watu  wengi  wazuri  wanapaswa  kushughulika  nayo,  daktari  asiye  na
ufahamu ambaye anadhani anajua zaidi bila kusonga mbele juu ya habari mpya inayobadilika
na iliyopo juu ya bangi,  bangi zake na uwezo wa kuua saratani  bila  kumdhuru mgonjwa.Ni
wazimu kiasi gani kutoka kwa mtazamo wetu kwamba wangedai sumu juu ya kitu salama sana,
kwa nini?Ni ujinga au wanakimbia kwa hofu?

Nimemwona daktari mara moja katika miaka 5 tangu kujifunza kwa mafuta haya kwa IBS yangu
na ilikuwa kwa kitu ambacho sikuweza kufanya mwenyewe.Pinki iliyotoka na nilitumia mafuta ili
kamwe kuambukizwa, niliondoa mishono bila mateso na kila nilipoipaka, maumivu yalitoweka
mara moja kwa sababu ya kuvimba kwa kuondolewa.Iliponywa kikamilifu katika miezi 2 1/2 hadi
3 badala ya physiotherapy na karibu miezi 9 hadi mwaka kwa uponyaji.Nimejionea kwa macho
yangu mara kwa mara na hakuna anayeweza kuninyang’anya hayo.” Covey

“Madaktari  SI  wanasayansi  wala  hawafanyi  sayansi.Ikiwa  wangefanya  hivyo,  watakuwa
wanadai serikali iwaruhusu kupata bangi.Sababu ni sehemu iliyothibitishwa ya mwili, mfumo wa
endocannabinoid,  umepuuzwa kabisa na jamii  ya matibabu ya Amerika.Wakati  nchi  zingine
zinafanya utafiti zaidi na zaidi juu ya bangi na haswa saratanimatibabu, taasisi ya matibabu ya
Marekani inaendeshwa na Big Pharma, bima kubwa, na pesa nyingi.Madaktari hao wametoa
udhibiti wa ufundi wao kwa wasio madaktari na wanasiasa wenye hofu.Watatumia miaka mingi
kujaribu kutafuta njia mbadala chini ya udhibiti wa wanasheria wa hataza, huku wakitishia tiba
zinazowezekana.

Ikiwa  bangi  ingefichwa  kwenye  msitu  fulani  wenye  kina  kirefu,  ikidhibitiwa  na  kabila  fulani
lisilojua  kusoma na kuandika,  Big  Pharma ingekuwa ya kwanza kudhibiti  uzalishwaji  wake,
kuweka hataza misombo yake mingi ya bangi, kisha kuwageukia madaktari ili 'kuiagiza'.Lakini
kabila kubwa nchini  Merika tayari  linaanza kupiga kelele ukweli.Pole sana kwa Big Pharma
kabila hili haliuzwi." Bryan

"Ushahidi  huo  uko  kwetu.Na  tunashiriki.Kundi  la  madaktari  [hawapaswi  tena  kutibiwa  kwa
heshima]  la  wasukuma  madawa  ya  kulevya,  wanaofanya  kazi  kwa  ajili  ya  motisha
wanafichuliwa.Wanajibanza kwenye pochi zao.Wanafahamu kinachoendelea na mwenzao FDA
anashuka pamoja nao.Hakuna tofauti na aina yoyote ya dhuluma ambayo tumekutana nayo
kabla  ya  kukubali  wakati  huu  ni  ya  nyumbani.Tunajifanyia  hivi  sisi  wenyewe.Kuna  tiba  ya
saratani, HAKUNA TIBA kwa jinsi DAWA inavyolazimishwa kwa sasa isipokuwa tupige kura kwa
mifuko yetu na kura zetu!” Thielman

"Nimeona jamaa na marafiki wakipungua na kufa haraka sana baada ya kulazimishwa kutumia
makumi ya maelfu ya dola kuuawa polepole wakati tiba inakua kutoka kwa Mama Dunia.Haya
sasa, amka na unukie upuuzi.Usirukie dhana potofu na ufanye utafiti HALISI.” Amy

"Nilikuwa na mwanamke mzee mwenye Alzheimer's.Alihitaji huduma 24/7.Aliendelea kuwasha
jikoni  yake akijaribu kupika.Tutaweza,  alipata mafuta,  na ndani  ya mwezi  mmoja angeweza
kuwatambua wajukuu zake tena na kuanza kurejesha kumbukumbu. Janet

"Najua  ningependelea  kuwa  na  RSO  kuliko  chemo/rad…  Inafurahisha  jinsi  watu  wengine
wanaweza kukataa RSO wakati athari za kila kitu kingine zinaweza kukuacha na maisha duni
sana." Kerry

"Inahitaji  kupatikana  kwa  urahisi.INAHITAJI  kupatikana”  Kadiri  ninavyosoma,  ndivyo
ninavyovutiwa zaidi.” Shelley

"Wakati  mwingine  utakaposikia  mtu  akisema"  Masomo  yaliyopitiwa  na  rika  yako  wapi?":
Utafutaji kwenye PubMed, hazina ya karatasi zote za kisayansi zilizopitiwa na rika, kwa kutumia
neno "bangi" hutoa karatasi za kisayansi karibu 20,000 zinazorejelea mmea na/au. vipengele
vyake,  karibu  nusu  ambavyo  vimechapishwa  ndani  ya  muongo  mmoja  uliopita.Kwa
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kulinganisha,  utafutaji  wa  neno  kuu  kwa  kutumia  neno  "Tylenol"  hutoa  karatasi  17,370
zilizochapishwa.Utafutaji  wa  maneno muhimu kwa kutumia  neno  "ibuprofen"  hutoa  karatasi
10,500 zilizochapishwa.Utafutaji wa neno kuu kwa kutumia neno "Ritalin" hutoa karatasi 7,012
zilizochapishwa, na utafutaji wa neno kuu kwa kutumia neno "hydrocodone" hutoa karatasi 630
tu zilizochapishwa." Lynn

"Utafiti  mpya wa bangi/saratani unaofadhiliwa na serikali  SHOCKS jamii  ya kisayansi...THC,
kiungo kikuu cha kisaikolojia cha bangi, kinaweza kubadilisha kanuni za kijeni za binadamu, ili
kuzuia saratani na magonjwa ya uchochezi.Nini?!!!!Nini-NINI!!!????

Rick  Simpson  na  Chief  Elf  wake,  mwanaharakati  wa  Jamhuri  ya  Czech,  Jindřich  Bayer,
wamekuwa wakisema hivi kwa miezi mingi, na nilikuwa mstaarabu lakini nilikejeli wazo hilo kwa
siri,  kwa sababu lilionekana kama kundi  la  watu  wengi  kwangu (na kwa sababu ya ufundi
mwingine mdogo. kutoelewana nimekuwa nao na mtazamo wao)....Dawa haziwezi kubadilisha
DNA, sivyo?KOSA, inaonekana!MTAKATIFU [LALA]!!!!!!” Alan

"Sawa, chochote hiki kinamaanisha, hii ni zaidi ya nyanja yangu ya utaalam.Labda inasema kitu
kama cannabinoids inaweza kuponya saratani, na wanafanya hivyo kupitia urekebishaji wa jeni,
kwa njia fulani.Na kwamba utafiti zaidi unahitajika, kama kawaida.

Ninachosema ni kwamba wazo lenyewe la jambo ni chembe ndogo zaidi ya jambo na mafuta
yanaweza kurekebisha mawazo pia.Jeni bado ni kubwa sana.Utafiti unapaswa kuzingatia kile
cannabinoids hufanya na chembe ndogo zaidi  za miili  yetu,  atomi,  quarks,  kamba nk.Hapo
ndipo shida zinapoanza, katika chembe ndogo zaidi, ndivyo unahitaji kurekebisha ikiwa unataka
kurekebisha shida.JB

Mfumo wa Endocannabinoid
"Kila  kiumbe  kilicho  na  Mfumo  wa  Endocannabinoid  (aka:  ECS)  kinaweza  /  kitafaidika  na
Cannabinoids, na kuunda homeostasis (maelewano) ndani ya kiumbe hicho.Kuna viumbe vitatu
kwenye sayari  hii  ambavyo havina ECS: sponji,  samaki wa jeli,  na wanasiasa.Sawa, labda,
labda, inawezekana ya mwisho inaweza kutiwa chumvi, kidogo tu. Steve

"Ninaamini kuwa upotezaji wa jeni za kukandamiza tumor huchukua jukumu muhimu ndani ya
saratani, na kwamba hii inasababishwa na upungufu wa asili wa bangi." Matty

-- Jeni ni kubwa sana, lazima uende kwenye chembe ndogo zaidi, hapo ndipo shida inapoanzia
na ndipo inapohitajika kurekebishwa.Hata DNA ni kubwa sana. JB

"Nitawaachia wanasayansi sayansi ambayo mimi sio ninakusanya habari zangu kutoka kwa kile
ninachokiona na kuhisi.Ninajua mimi ni bora na wale ambao nimeshiriki nao ujuzi wangu ni bora
au wanapata nafuu, na zaidi ya yote kwa amani hawaogopi ugonjwa wao au ugonjwa ambao
hufanya ahueni kuwa bora zaidi bila mkazo." Kelee

"Imepunguza mashambulizi yangu kwa miaka.Inajulikana kupunguza kipandauso na taaluma ya
matibabu tangu karne ya 19, na Russo alikisia mnamo 2003 kwamba upungufu wa kliniki wa
endocannabinoid ndio kosa." Tom

"PubMed ina nakala inayosema kwamba IB, migraines na fibro inaweza kuwa upungufu wa
kliniki wa endocannabinoid." Eric

--  Hakika.Kwa  jinsi  tunavyoiangalia,  magonjwa  mengi  ni  dalili  za  upungufu  wa  bangi  na
magonjwa mengi labda yasingetokea ikiwa watu walikuwa na kiwango kidogo cha mafuta tangu
siku waliyozaliwa.JB

Q.Kwa  nini  nitegemee  madaktari  kuunga  mkono  madai  kwamba  bangi  huponya  saratani?
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A.Kweli, kwa sababu huponya saratani na hiyo ndiyo yote.THC husababisha apoptosis, kwa
hivyo kwa kushangaza husababisha apoptosis katika saratani zote.Kwa nini?Kweli, kwa sababu
mafuta ya decarboxylated huingia kwenye seli zote za mwili kwa namna fulani ikiwa imeingizwa
kwa kiasi sahihi.Mfumo wa endocannabinoid hudhibiti mfumo wa kinga, kwa hivyo unapopata
mfumo wa kinga kufanya kazi vizuri, unaweza kupigana na saratani pia.Sio sana kwa hili, kwa
kweli, ni rahisi kukera.

Mafuta ya kiwango cha juu yaliyotengenezwa vizuri ndiyo nafasi nzuri zaidi ambayo mgonjwa
anayo  (upasuaji  utahitajika  katika  matukio  machache  ya  kutishia  maisha,  labda).Na  ikiwa
unajua chaguo la matibabu ambayo ni salama, yenye ufanisi zaidi na ya kufurahisha zaidi kwa
mgonjwa kuliko mafuta, vizuri, tuambie.Hakuna.

Angalia  Mechoulam  na  Pacher  wanasema  nini:  "Jeraha  la  kuvimba  /  tishu  husababisha
mwinuko wa haraka katika viwango vya endocannabinoid vya ndani, ambavyo vinadhibiti majibu
ya  kuashiria  katika  kinga  na  seli  zingine  kurekebisha  kazi  zao  muhimu.Mabadiliko  katika
viwango vya endocannabinoid na/au usemi wa vipokezi vya CB2 yameripotiwa katika karibu
magonjwa  yote  yanayoathiri  wanadamu,  kuanzia  moyo  na  mishipa,  utumbo,  ini,  figo,
neurodegenerative,  akili,  mfupa,  ngozi,  autoimmune,  matatizo  ya mapafu  kwa maumivu  na
saratani,  na kurekebisha CB2. shughuli  ya receptor ina uwezo mkubwa wa matibabu katika
patholojia hizi.

Na  unafanyaje  haya  yote?Naam,  na  mafuta.Unasawazisha  viwango  au  kuziweka  kwenye
akuendesha  gari  kupita  kiasi,  inapobidi.Unaweza  kula  mafuta,  kusugua,  kuyeyusha,  na
kuichukua katika mishumaa,  na kati  ya njia  hizi  nne,  unaweza kupata  njia  ya kusaidia  kila
mgonjwa kwenye  sayari  hii.Baadaye,  madaktari  watakuwa wakiingiza  tumors  na mafuta  na
kuzipunguza kwa nyakati za rekodi kwa njia hiyo (haipendekezi nyumbani).

Na kwa nini nilipendekeza saratani ya ngozi (au vidonda vya kisukari au kuchoma)?Kweli, kwa
sababu unaweza kuona kinachotokea huko na kwa kawaida haichukui muda mrefu kuwaponya
kwa  mafuta,  wiki  chache  zaidi  katika  hali  nyingi.Kisha  tambua  tu  kwamba  jambo  lile  lile
linalotokea  baada  ya  upakaji  topical  kwenye  ngozi  yako  hutokea  ndani  ya  mwili  wako
unapomeza mafuta.Tena, rahisi kukera, lakini hayo ni maelezo sahihi mwishowe.Na kisha rudi
kwa kile Mechoulam aliandika: "Mabadiliko katika viwango vya endocannabinoid na/au usemi
wa  vipokezi  vya  CB2  yameripotiwa  katika  karibu  magonjwa  yote  yanayoathiri  wanadamu,
kuanzia  moyo  na  mishipa,  utumbo,  ini,  figo,  neurodegenerative,  akili,  mfupa,  ngozi,
autoimmune,  matatizo  ya  mapafu  kwa  maumivu  na  saratani,  na  kurekebisha  shughuli  za
vipokezi vya CB2 kunashikilia uwezo mkubwa wa matibabu katika patholojia hizi.

-  Kwa  kujua  yote  hayo,  nitaenda  kurekebisha  shughuli  yangu  ya  kipokezi  cha  CB2  mara
moja.JB

“Mtu  yeyote  ambaye  ana  shaka.Naomba  TAFADHALI,  google  maneno  Endocannabinoid
System.Ni katika kila mwanadamu.Wanadamu huzalisha dutu za cannabinoid katika maziwa
yao ya mama, hii ni ukweli uliothibitishwa wa matibabu.Kwa kweli tuna mfumo mkubwa katika
miili yetu, uliogunduliwa miaka iliyopita, ambao una vipokezi vya misombo ya bangi.Huu pia ni
ukweli uliothibitishwa.Sayansi imethibitisha kuwa THC hufungia ndani ya kipokezi cha CB1, cha
seli zilizoharibika TU, zisizo na afya, au kansa, na KULAZIMISHA zife kupitia Apoptosis, kifo cha
seli  kilichopangwa.Seli  za  saratani  huzalisha  keramide,  THC  huipata  na  kurekebisha
tatizo.Tena,  huu ni  ukweli  uliothibitishwa kimatibabu unaweza kupata  popote mtandaoni,  na
vyuo vikuu vilivyoidhinishwa na vituo vingine vya utafiti.Hii ni sayansi halisi.SI baadhi ya watu
ng'ombe wanatengeneza ili kupata juu.

Ninajua  watoto  kadhaa  waliponywa  au  kuponya  saratani  kwa  kutumia  bangi.Mwanangu  ni
mmoja wao.Unafikiri mtoto wangu wa miaka miwili anataka kupata juu?Unafikiri nataka mtoto
wangu  awe  juu?Um,  HAPANA.LAKINI,  pia  sitampa  chemo  madaktari  wametuambia
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hatutamponya.Na  hakika  sitaki  afe.Kwa  hiyo...ndio,  nitamtumia,  na  kumwambia  kila  mtu
ninayejua  ukweli.Na  kwa  matumaini  pitia  kwa  baadhi  ya  wenye  shaka...Labda  siku  moja,
mazungumzo haya yataokoa maisha yao, au mtu wanayemfahamu...” Suzetta

"Mabadiliko  katika  kimetaboliki  ya  lipid  yanahusiana  sana na saratani.Madarasa  kadhaa ya
lipids  amilifu  hucheza  majukumu  katika  udhibiti  wa  njia  za  kuashiria  zinazohusika  katika
mabadiliko  ya  neoplastiki  na  ukuaji  na  maendeleo  ya  tumor.Mfumo  wa  endocannabinoid,
unaojumuisha endocannabinoids zinazotokana na lipid,  vipokezi  vyao vya G-protein-coupled
(GPCRs),  na  vimeng'enya  vya  kimetaboliki  yao,  vinaibuka  kama  shabaha  ya  matibabu
inayoahidi katika saratani.

Mfumo  wa  endocannabinoid  hudhibiti  moja  kwa  moja  mfumo  wa  kinga,  kwa  hivyo  ndio,
inachukua jukumu kubwa katika matibabu ya saratani.Haihitaji digrii ya chuo kikuu kubaini hili.

Na  unasimamiaje  kazi  ya  mfumo  wa  endocannabinoid?Na  bangi,  labda?
Na ni aina gani ya bangi ndiyo yenye nguvu zaidi?Naam, mafuta.Na wagonjwa wanapaswa
kuitumiaje?Kama dawa zingine nyingi, wanaweza kula tu.Mara tatu kwa siku.Bingo.JB”

Ushuhuda wa Saratani
Kauli mbiu: Ondoleo la hiari la saratani inaonekana kutokea kwa kushangaza 
mara nyingi mbele ya mafuta ya bangi
“Rafiki  ana  saratani  ya  mifupa.Nilianza  tu  mafuta  wiki  iliyopita,  maumivu  yamepita,  anahisi
vizuri.Oncologymadaktari wameshtuka.” Joe

"Nilimwona rafiki mzuri akifa na saratani ya matiti ya hatua ya 4, kwenye miguu yake ya mwisho
baada ya kemo kali.Nilimpa vidakuzi maalum, kisha machozi ya phoenix kila masaa 4.Alipona,
na anastawi!Alisema hajawahi kujisikia vizuri!” Charlene

"Uliokoa maisha ya watu wengi ...Rafiki yangu mmoja alimponya saratani ya mfupa katika siku
45 za matibabu ya mafuta ya katani. Gyan

"Habari kubwa jana.Mwanamume ambaye tulikuwa tumetoka tu kumpa mafuta kidogo daktari
wake  ilipopatikana  wiki  chache  baadaye  kwamba  uvimbe  kwenye  mapafu  yake  ulikuwa
umetoweka na vilevile ule wa ini ambao ulikuwa umepungua hadi sehemu moja tu.Bomba moja
ndogo!Tuna wachache safarini na wote wanaendelea vizuri.Natumai mambo ni mazuri.Phoenix
Tears yuko hai na yuko vizuri." Chris

"Jose:  Sasisha -  Rafiki  yangu  mwenye umri  wa miaka  81 alipitisha  vivimbe 3  zote  kutoka
kwenye uso wake (saratani ya ngozi) squamous cell carcinoma.Hawakuwa na nafasi dhidi ya
dawa bora duniani.Wiki 5 juu ya mafuta na anahisi bora kuliko yeye katika miaka 15.Hamu yake
imerudi!Anashinda vita!!!Tunashinda vita!

Steve: Alikuwa anameza mafuta na kuyatumia pia?

Jose: Wote wawili

Steve: Ajabu.Je, haishangazi kujua kwamba tunaweza kuleta mabadiliko katika maisha ya mtu
namna hiyo.

Jose: Alianza kupaka mafuta ya THC 68% yaliyochanganywa na mafuta ya olive na mafuta ya
nazi kwenye shavu lake kwa wiki 2 kabla ya kutokea.Pia humeza bila mafuta baada ya kuipaka
sehemu ya ndani ya shavu lake.

Jose:  Dokta  wake  alinipigia  simu  jana  na  kuniambia  yeye  pia  ana  saratani  ya  ngozi  na
angependa Mafuta ajijaribu mwenyewe.
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Steve: Sasa hizo ni habari nzuri kuhusu daktari kutaka msaada.Umefanya vizuri rafiki yangu!!!!
Na nina furaha rafiki yako mwenye umri wa miaka 81 amerejea kufurahia maisha tena.

Jose: Ndiyo, inashangaza sana!Dk. P tutamwita, ni mwandishi mashuhuri wa vitabu kadhaa na
Mganga mkuu wa Naturopath na MD.Amewaelekeza wagonjwa wake 5 kwangu katika wiki 2
zilizopita.Wagonjwa wote wa saratani."

"Wiki mbili zilizopita nilimpa mgonjwa mwingine wa saratani ya ngozi/koo/rafiki yangu mafuta ya
kuponya ili  ayame na kuyatumia kwa kujipaka,  pamoja  na mafuta  kidogo ya nazi.Jumanne
aliniambia ngozi ya shavuni imefunguka na uvimbe ulikuwa wazi.Nilimwambia aendelee kupaka
mafuta lakini, bila mafuta ya nazi, mafuta safi tu ya uponyaji.Aliweka mafuta ya uponyaji kwenye
uvimbe uliokuwa wazi  moja  kwa moja na akasema “Bundu lililokuwa likitoka lilitoweka siku
iliyofuata.Ilianza  kutoka  ndani  ya  dakika  chache  baada  ya  kuisugua.Ilitoka  -  mafuta  yalitoa
saratani kama dawa. Uvimbe wa saratani ulikuwepo, sasa umekwisha...Wiki mbili!!!" Jose

"Habari Rick Simpson & Jindrich Bayer, nilitaka kushiriki habari fulani za FURAHA.Uchunguzi
wa Mama ulionyesha kupungua "kunaweza kupimika" kwa saizi ya uvimbe ZOTE kwenye ini na
kongosho.Vilevile,  uvimbe  kwenye  pafu  lake  sasa  UMEMWAGA  KABISA,  UMEONDOKA
100%.Kuna shukrani  nyingi  sana za kuzunguka lakini  mtu nambari  moja ambaye anastahili
kupendwa zaidi ni Rick kwa kusambaza habari hii wazi na ulimwengu kwa kuanzia.

Asante Jindrich kwa yote unayofanya ikiwa ni pamoja na fadhili na maagizo yako.Najua bado
tunatembea kwenye ganda la mayai na utambuzi/ubashiri wake lakini ikiwa mambo yataendelea
kuwa sawa (uvimbe hupungua au "kutatua" kama wanavyoiita bila metastasis zaidi).Hatimaye
nitakutumia  ripoti  za  matibabu  kabla  na  baada  ya  hapo  ili  uweze  kuona  kwamba ulisaidia
kuokoa maisha ya mwanamke wa ajabu, mwenye upendo, mwenye bidii,  anayejali,  ambaye
yuko nje akipanda bustani yake ya mimea.ninavyoandika.Nakupenda sana, Barbara"

-- Jambo Barbara, asante, umefanikisha siku yetu kwa barua-pepe yako.Msalimie Mama yako
kwa ajili  yetu na uhakikishe kwamba haendi kuchunguzwa au kupiga picha za X au upuuzi
mwingine wowote wa kusababisha kansa.Mwambie aende kwa jinsi anavyohisi, anapaswa kula
120-180g ya mafuta  kwa zaidi  ya miezi  sita  au chini  ya  hapo.Kama ningekuwa yeye,  basi
ningekula mafuta kila siku kwa maisha yangu yote, saratani ina nafasi ndogo sana wakati kuna
mafuta mwilini.Dozi za matengenezo ni sehemu muhimu sana ya njia hii.Kila la heri, Jindrich

"Mume wa rafiki yangu aliponywa saratani ambayo iliwazuia wataalam wake wa saratani ambao
walimjulisha kuwa alikuwa na miezi 3.Hili ndilo onyo: kwa sababu walishangazwa na uponyaji
wake wa miujiza walimsajili kwa MRI na rangi tofauti kila baada ya miezi 6.Kwenye MRI yake ya
mwisho  mwili  wake  uliitikia  rangi  na  moyo  wake  ukasimama  kwenye  MRI  na  nusura
afe.Nakubaliana na JB.Vipimo ni sumu kama "tiba" zao.Kuwa mwangalifu."Colette

"Mama yangu aliponya saratani ya mapafu ya seli ndogo ya hatua ya 3 kwa mafuta!Je, nilimtaja
hakuwa na saratani miezi minne tu baada ya kugunduliwa?Naam, ndivyo ilivyotokea.” Alfajiri

"Baba yangu pia ana saratani ya kongosho ambayo ilienea kwenye ini na mapafu wakati wa
kemo kisha ikaenea tena alikuwa mgonjwa sana na kudhoofika haraka.Alianza mafuta miezi 3
iliyopita.Uchunguzi wa hivi punde Jumatatu unaonyesha madoa yote 7 yametoweka na saratani
ya kongosho imepungua.Anahisi bora 100% na ana ubora wa maisha nyuma.Mafuta ni ya ajabu
sana." Lisa

"Baba yangu pia yuko kwenye mafuta ya saratani ya kongosho ambayo ilienea hadi madoa
mengine saba.Amekuwa kwenye mafuta kwa miezi 5.Madoa yote saba ambayo yalionekana
kwenye  chemo  yamepotea  tangu  kuanza  kwa  mafuta  na  saratani  ya  kongosho
imepungua.Mafuta hayo yaliokoa maisha yake!” Lisa

“Halo, nilitaka tu kukuarifu.Baba amepimwa tena tangu kuanza kwa mafuta miezi 5 iliyopita kwa
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saratani  ya  kongosho.Uchunguzi  wa  mwisho  ulionyesha  saratani  kwenye  kongosho  ilikuwa
imepungua na madoa mengine 7 yaliyokuwa yameonekana alipokuwa kwenye chemo yalikuwa
yametoweka  tangu  kuanza  kwa  mafuta.Matokeo  mapya  yanaonyesha  saratani  kwenye
kongosho imepungua tena na hakuna madoa mengine ambayo ni ya ajabu ya umwagaji damu
ukizingatia  ndio  maana  saratani  ya  kongosho  ni  mbaya  sana  kwa  sababu  ya  kasi  ya
kuenea.Kwa hivyo miezi 8 pamoja na 5 ya miezi hiyo kutumia mafuta baba inafanya vizuri.Kwa
kweli anajisikia vizuri sasa kuliko wakati alipogunduliwa mara ya kwanza.Kwa hivyo asante tena
Rick, JB na kila mtu anayesaidia kupata habari  hii.Isingekuwa mafuta nisingekuwa na baba
yangu!!” Lisa

"Mnamo  Oktoba  2013  baba  yangu  aligunduliwa  na  saratani  ya  mapafu,  lymphoid  na
kongosho.Saratani ya kongosho ni asilimia 95 ya vifo.Walimpa miezi 2-4 ya kuishi.Tulimanzisha
kwenye mafuta mara moja, mara tu tuliposikia kuhusu mambo haya.Mnamo Machi 26, 2014
baba yangu aligunduliwa  kuwa hana saratani.Ajabu!!Mafuta  haya yaliokoa maisha  ya baba
yangu.Analala vizuri na anakula vizuri pia.” Melissa

"Baba yangu pia alikuwa hatua ya nne ya saratani  ya kongosho.Pia alikuwa na madoa 10
kwenye ini...hiyo ilikuwa mwishoni mwa Novemba 2012.Sasa ana doa 1 kwenye ini (.08) na doa
1 kwenye kongosho (milimita 8).Tunapiga hii.Madaktari wake wameshtuka.Anaongezeka uzito
na kwa ujumla anajisikia vizuri.Mafuta ya bangi ni mazuri pia." Angie

-- Usicheze na dawa ya diluted, Angie.Ni nzuri kwa matumizi ya mada lakini hutaki kuwapa
wagonjwa wa saratani mafuta yaliyowekwa bangi kama matibabu yao pekee.Shambulio la wigo
kamili la nguvu hufanya kazi vyema zaidi.

Hasa kwa wale ambao "lazima" kwenda kuchukua scan "pia kuona" jinsi  inavyoponya.Watu
kama hao wanapaswa kuongeza moja kwa moja 60g nyingine ya mafuta kwenye itifaki kwa
sababu  walipitia  tu  utaratibu  wa  kansa  sana  "kuona"  jinsi  wanavyohisi.Udadisi  unagharimu
pesa, samahani kwa hilo.Hongera na kila la kheri.Inapendeza sana kuona mafanikio ya watu
wenye mawazo tofauti.JB

"Mimi  ni  mwathirika  wa  saratani  ya  kongosho  katika  hatua  ya  4  kutokana  na  mafuta
haya.Nilianza  chemo  mnamo  Desemba  2013,  wote  (zaidi  ya  200)  wengine  kwenye  utafiti
walikufa.Ni  mimi pekee niliyechukua mafuta ikabidi  nimfiche daktari.Sasa kwa vile  nimetoka
kuhusu mafuta na alinitangaza kuwa sina kansa tangu Juni  5,  bado anajaribu kunishawishi
kuendelea na chemo.nakataa!Kila kitu ambacho daktari huyu amefanya kiligeuka kuwa mbaya
lakini  kila  kitu  ambacho  Rick  Simpson  amesema  kimegeuka  kuwa  kweli.Rekodi  zangu  za
matibabu zinaonyesha kile madaktari walisema, nilipaswa kufa kufikia Januari bado niko hapa
mwishoni  mwa Juni.Asante  Rick!Mafuta  yaliniokoa kutoka kwa saratani  natumai  yataniokoa
kutoka kwa kemo. Rafiki

"Mimi  ni  dhibitisho  la  kweli  kwamba  RSO  ina  athari  ya  moja  kwa  moja  kwa  MPNST na
NF1.Rekodi za matibabu, MRI, PET, scans za CAT zinathibitisha kupungua kwa ukubwa wa
tumor na kasi. Kristyne

"Nilikuwa na uvimbe wa sentimita 3.7 kwenye korodani yangu.Nilifanya gramu moja kwa siku ya
RSO  bila  dawa  nyingine  na  niliporudi  daktari  alikuwa  amechanganyikiwa.Alisema  uvimbe
umekwisha  na  hakuweza  kuueleza.Kwa  hivyo  nilimwambia  ninachukua  RSO.Alisema  "Sina
elimu sana juu ya somo lakini  nitasema hiyo lazima iwe sababu pekee ya kutoweka."  Hivi
majuzi  nimepata  kidukizo  kingine  na  nadhani  ni  kwa  sababu  sikufanya  kipimo  cha
matengenezo.Kwa  hivyo  nitafanya  gramu  nyingine  kwa  siku  kwa  siku  30  na  kuona  ikiwa
itatoweka kama ile ya mwisho.Kisha hakikisha natunza baada ya hayo.” Brandt

“Sawa Peep zangu.Leo ndio siku ambayo nilitegemea tu kwamba ingetokea.Matokeo ya biopsy
yanapatikana.Corrie  Yelland  AMEPATA  UTHIBITISHO  KWAMBA  SARATANI  YAKE
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IMEONDOKA KWA 100% KABISA!!!!MIMI NI SARATANI HURUEEEE!!!!!Hakuna hata dysplasia
yoyote achilia C kubwa.

Kwa marafiki zangu wa ajabu, wa ajabu ambao kwa pamoja waliwajibika kuniwezesha kumudu
dawa=hakuna maneno kabisa ya kuelezea jinsi  ninavyoshukuru kwa kila  mmoja wenu.Ninyi
nyote ni wa kushangaza!

Kwa  Heather  ambaye  alinitumia  mara  ya  kwanza  RUN  FROM  THE  CURE  --  Video  hiyo
ilibadilisha  maisha  yangu  kihalisi.Nani  angeipiga,  hey?Nakupenda!Kwa  Rick  Simpson,  kwa
Jindřich Bayer kutoka chini ya moyo wangu...ASANTE kwa ujuzi wako na msaada wako.Niko
hai leo kwa sababu yenu nyote!

Hakika nimebarikiwa kuwa na familia na marafiki wa ajabu kama hawa.” Corrie

"Habari Jindrich, barua ya haraka ya kukujulisha nimemwona daktari wangu leo.Ripoti inasema
saratani  hiyo  (saratani  ya  mfereji  wa  haja  kubwa)  haiwezi  kugunduliwa  tena.Majira  ya  vuli
iliyopita niliambiwa nilikuwa na miezi  2-4 ikiwa sikufanya mionzi.Sikuchagua kufanya mionzi
yoyote na kujaribu RSO badala yake.Ni wazi, ilifanya kazi!Kutoka chini ya moyo wangu, asante,
Asante, ASANTE kwa Rick na kwako mwenyewe!!!!“ Corrie

-- Corrie, btw, ilikuwa saratani gani?Weka mafuta kwenye kovu, labda pia itaondoka.Hata hivyo,
kaa mbali na madaktari, usichunguze tena n.k., na uhakikishe unakula mafuta mengi kadiri ya
vipimo vya matengenezo uwezavyo.JB

"Nilipata  nafasi  ya  kuzungumza  na  Rick  takriban  miezi  2  iliyopita  kwenye  kipindi  cha
redio...Nilikuwa nikimwambia jinsi rso alivyokuwa amenisaidia sana ...Nilikuwa na saratani sawa
na  Farrah  Fawcett...Saratani  ya  njia  ya  haja  kubwa...ni  nadra  sana...nisichanganywe  na
saratani ya utumbo mpana...na nina nia NOOOOOOOOO ya kusimamisha mafuta." Corrie

-- Nisingependa kuwa na nia ya kuacha kutumia mafuta pia, hiyo inaeleweka kabisa.JB

"Hadithi yangu ya hivi punde ya mafanikio.Huyu ni mwanamke mwenye umri wa zaidi ya miaka
50 ambaye  aligunduliwa  na Hatua  ya 3,  lakini  karibu  sana  na Hatua  ya 4  ya  Saratani  ya
Mapafu.Leo nilipokea hii: "Sawa, mama yangu alienda kwa CT scan mwezi mmoja uliopita na
akarudishiwa matokeo siku chache zilizopita.Imeisha kabisa!Daktari wake alizisoma na kusema
misa kubwa iko wazi na hakuna kitu kilichobaki ...

Bado ana COPD lakini tutashughulikia hilo na uvutaji wake lol...Asante sana kwa yoteushauri na
maarifa ya mambo ambayo hatukuwahi kuyafahamu.Kila kitu kilikuja pamoja kwa sababu na
tunafurahi sana.Mungu akubariki wewe na familia yako.” Corrie

-- Ondoleo la hiari la saratani ya mapafu inaonekana kutokea kwa mshangao mara nyingi mbele
ya mafuta ya bangi.JB

“Baada ya gramu 4 tu tuliona mabadiliko makubwa ya ripoti za damu (ESR) na figo ya baba
yangu ambaye ana saratani ya kibofu, amelala vizuri,  anatabasamu, natumai atarejea katika
hali yake ya kawaida, nikimtazama Rick Simpson. kujitolea na kujiamini, nilikwenda kinyume na
madaktari  wote  na  sikumruhusu  baba  yangu  kupitia  Chemotherapy,  hadi  leo  sijutii  uamuzi
wangu. Asante, Rick Simpson.” Arpit

“Nimepokea habari  za KUTISHA ambazo ningependa kushiriki  nanyi nyote.Nina mwanamke
hapa BC, nilielekeza katika mwelekeo sahihi  na saratani ya matiti.Ilikuwa metastasized kwa
mapafu  yake,  tumbo  na  ubongo.Amekuwa  akitumia  dawa  kwa  mwezi  mmoja  na  alimuona
daktari  wake  wa saratani  jana.Vivimbe  vyote  vimepungua,  na  kipimo chake  cha  alama  ya
uvimbe ni KAWAIDA.Kwa mara nyingine Peeps – MAFUTA YA BANGI YANAUA SARATANI!”
Corrie
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"Ok,  Peeps  zangu  zote  nzuri,  hii  itasomwa kwa muda mrefu,  lakini  nadhani  labda  nilipiga
PAYDIRT  jana.Sijamwona  daktari  wangu  wa  meno  tangu  Septemba  iliyopita.Wakati  huo,
nilikuwa katikati  ya  kupigania maisha yangu.Daktari  wangu wa meno aliambiwa wakati  huo
kwamba nilikuwa na saratani.Tulikuwa na mazungumzo ya kawaida, ambapo nilimwambia kuwa
sifanyi  mionzi  na  nilikuwa  nikifanya  "matibabu  mbadala".Wakati  huo,  alikuwa  ameuliza
ninachofanya.Nilisita  kumwambia,  kwani  alijulikana  kwa  "ugumu"  wake,  lakini  nikamwambia
atazameIkimbie Tiba.Kweli alinipigia simu baada ya kuitazama.Alisema kuwa kama mtaalamu
wa matibabu, alielekea kuwa kwenye sanduku, kwamba alikuwa na kaka, (daktari), na ndugu
mwingine, (mtaalamu wa dawa) na jinsi wakati mwingine "hawana majibu yote."

Songa mbele hadi jana.Alipigwa na butwaa kuona jinsi  nilivyoonekana vizuri,  na kwa muda
alinyamaza kimya nilipomwambia Mafuta ya Bangi yamefanya kazi.Alianza kujiuliza kila aina ya
maswali.Mengi yao “maswali ya kisayansi” ambayo sikuweza kuyajibu.Aliuliza juu ya majaribio
ya  kliniki,  hali  tofauti  za  ugonjwa  zilizotibiwa  na  Bangi  nk.Anataka  kuongea  na  kaka  yake
kunihusu, na vile vile Bangi kama "tiba" ya saratani, na pia anataka kaka yake atafute Bangi
kama dawa.Je, itakuwa sawa ikiwa angechukua nambari yangu ya simu na barua pepe yangu?

Hapa ndipo inakua kubwa.Kaka yake,  Dk.  Jake Theissen,  aliwahi  kuwa Mkuu wa Idara na
alianzisha programu ya Famasia katika Chuo Kikuu cha Waterloo.Sasa yeye ni mshauri  wa
kampuni za dawa na amebobea katika "Njia Mpya katika Matibabu ya Saratani." Anahusishwa
sana na Jumuiya ya Saratani ya Kanada.(Vile vile, yeye ndiye ameombwa na serikali kuongoza
uchunguzi  wa  kashfa  ya  kemo  iliyochafuliwa.)  John  alikuwa  akisema,  kwamba  kaka  yake
amekuwa akisema mara nyingi, lazima kuwe na kitu bora zaidi cha kutibu saratani.Kitu cha asili,
badala ya kemikali.Nilimwambia "usiangalie zaidi." Bangi ni "kitu cha asili." Corrie

"Mume  wangu  aligunduliwa  kuwa  na  saratani  ya  kibofu  karibu  miaka  6  iliyopita.Tuliamini
jumuiya ya matibabu na tukafuata njia ya kitamaduni ya matibabu na kuambiwa tulikuwa "tukio
la janga" katika miaka 4.5 wakati saratani iliporejea.Nilitafiti mara kwa mara kwa karibu miezi 2
matibabu yote mbadala, pamoja na mafuta yako ya katani,  na ndani ya miezi 3 hesabu ya
saratani ya mume wangu ilishuka kwa nusu.Miezi kumi baadaye na PSA yake iko chini hadi .11
- haiwezi kutambulika.

Inasikitisha sana kusikia serikali yetu inakataa kutambua dawa yoyote mbadala, ikiwemo mafuta
ya katani,  katika  kutibu  magonjwa,  hata hivyo kama wewe tumekuwa na kejeli  kutoka kwa
"wataalamu" na hata baadhi ya wanafamilia."Jamii" zote huko nje kuna vikundi vikubwa vya
kudhibiti dawa lakini "napata" kuhusu kuvunja mfumo wa mamilioni ya watu walioajiriwa katika
tasnia  ambayo  inakula  rushwa  katika  $20B  kwa  mwaka  kwamba  kamwe  hakutakuwa  na
tiba.Kwa makusudi!!

Mchakato huu wote umenionyesha jinsi  shimo la sungura linaingia ndani na kwa sasa niko
katika  harakati  za  kuandika kitabu  kuhusu matokeo yangu kinachoitwa  "unganisha  dots."Ni
mtazamo wa kihistoria wa GMO, kilimo cha viwandani, na maduka makubwa ya dawa na athari
zake kwa afya ya kila mtu.Nitaendelea kukufuatilia kwenye mtandao huu na kukutakia kila la
heri na afya njema.Asante kwa yote umefanya na unaendelea kufanya.Kwa dhati, K"

"Rafiki,  katika  hatua  za  mwisho  za  saratani,  akiteseka  kupitia  programu  ya  mateso  ya
chemotherapy na mionzi ya saratani ya damu, alijifunza kupitia mzabibu kuhusu "Run from the
Cure" na aliamua kujaribu mafuta baada ya kila kitu kingine kushindwa kuponya. ugonjwa.Kwa
bahati  mbaya,  alichelewa  sana  kujiokoa,  lakini  ujuzi  wake  na  kujali  kwake  kumeniokoa.Ni
mafuta  ambayo  hakupata  nafasi  ya  kuyatumia  ndiyo  yalinianzisha  kwenye  njia  yangu  ya
kupona.” Stephan

"Baba mkwe wangu alimwona Daktari  wake wa Oncologist  Dk.  leo asubuhi  kwa uchunguzi
wake.Dr alinyamazishwa.Baba mkwe wangu amekuwa na leukemia kwa miaka 15.Amekuwa
kwenye mafuta.Leo, hesabu yake ya chembe nyeupe za damu imerejea kwenye kikomo cha
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kawaida.saratani gani??MAFUTA YA BANGI YANATIBU WATU WA SARATANI!” Karen

-- "Hakuna bora kuliko Dk. ambaye amenyamazishwa!hehe nakupenda!Imeifanya siku yangu!”
Jackie

“Halo  tena  Rick!Natumai  barua  pepe  hii  itakupata  vyema.Leo  naandika  kukuuliza  mgonjwa
anatakiwa  kukaa  kwenye  mafuta  hadi  lini?Tuna  mgonjwa  mwenye  uvimbe  mkubwa.Alianza
Machi 15 na amepitia gramu 40 hadi sasa.Amekuwa akitumia gramu 1.5 au zaidi  kwa siku
tangu  siku  ya  2.Je,  unaacha  kwenye  kipimo  cha  Tiba  cha  gramu  60?Pesa  ni  sababu  ya
mgonjwa huyu.Hajalipa chochote kwa dawa yake hadi sasa.Mlezi wao ametoa gramu 60 za
kwanza  za  mafuta,  lakini  hawezi  kutoa  dawa  bure  milele.Asante  kwa  mchango
wako.Ninathamini ufahamu wako.Kwa dhati, Janet"

"Janet  mpendwa,  unasema amekuwa akinywa gramu 1.5  au  zaidi  kwa siku  tangu  siku  ya
pili.Mafuta ninayozalisha ni yenye nguvu sana hivi kwamba kwa kawaida huchukua wastani wa
wiki 5 kufikia hatua ambayo anaweza kumeza gramu 1 kwa siku.Kunaweza kuwa na tatizo na
aina ambayo ilitumika kuzalisha aina hii ya katani ya mafuta inaweza kutofautiana sana katika
uwezo wao wa uponyaji hivyo tatizo linaweza kuwa shida.Kwa kawaida mgonjwa anapokula
gramu  60  za  mafuta  saratani  huisha.Lakini  ikiwa  sivyo,  ningeendelea  kuwapa  mafuta  hadi
yatakapomalizika.Wakati inachukua na kiasi cha mafuta kinachohitajika kinaweza kutofautiana
sana kutoka kwa mtu hadi mtu.Sisi sote ni tofauti na watu wengine huponya haraka zaidi kuliko
wengine.Kawaida watu ambao wameharibiwa vibaya na kemo na mionzi watahitaji matibabu ya
muda mrefu na mafuta zaidi.Mafuta yanapaswa kutengua uharibifu wote unaoitwa matibabu
haya yaliyoachwa nyuma.Ushauri wangu ungekuwa kujaribu kuzalisha mafuta kutoka kwa aina
nyingine kali  ya indica lakini  kwa vyovyote vile kumweka kwenye mafuta ndicho kitu pekee
ninachojua kinaweza kuokoa maisha yake.Tunakutakia heri, Rick Simpson”

"Mafuta  ya  bangi  hayawezi  kukuokoa  kutoka  kwa tiba  ya  kemikali  hatari.Mafuta  yanaweza
kusaidia zaidi ikiwa mgonjwa atakataa kemo. Steve

"Sina  hakika  kama  haya  ni  mafanikio-  Lakini  ninayahesabu  kama  moja!Iwapo  mtu  yeyote
atashangaa  kwa  nini  nina  sauti  ya  kiume,  si  kwa  sababu  nilikuwa  mvutaji  sigara  au  kitu
chochote- sikuwahi kuvuta, lakini kwa sababu tezi yangu ya tezi ilitolewa.Nina umri wa miaka 51
(na nusu!) na nimetumia mafuta tangu miaka yangu ya 20.Siku zote niliona kuwa ya kupendeza
kuyeyuka.Miaka michache iliyopita- Nilianza kuwa na shida ya kumeza, na madaktari wangu
walipata nodes kwenye tezi yangu.Vifundo kwenye tezi yangu ambavyo ilibidi niende kupima
saratani.Wanapofanya hivyo- wanabandika tu sindano kubwa ya punda kwenye koo lako na
kuingia  kwenye  nodi  ili  kujaribiwa.Hawakupi  chochote-hakuna  anesthesia-  kwa  sababu  ya
eneo.Kwa hivyo- fanya hivi mara chache na uone ikiwa unaweza kukaa tuli.Hata hivyo- baada
ya kuchomwa kisu saa 6x- na tezi yangu kuwa kubwa sana nilikuwa na shida ya kumeza na
kupumua-  nilitolewa  tezi  yangu.Pamoja  na  saratani  yote  katika  familia  yangu-  nilifikiria
ningekuwa mbele ya mchezo.Hakuna Saratani.Hakuna.Mimi ndiye pekee katika familia yangu
nimeepuka saratani hadi sasa.Nimekuwa nikifanya mafuta tangu miaka ya 20.Nimekuwa na
karibu kilamtihani wa saratani huko nje kwa sababu ya historia ya familia- na nada hadi sasa
Asante Mungu!Unafanya hesabu :-)” Janet

“Nilishiriki  Phoenix  Tears  ya  Rick  Simpson  kwenye  ukuta  wangu  wa  Facebook  mara
nyingi...kisha  siku  moja  rafiki  yangu  alikuwa  kwenye  kitanda  chake  cha  kifo  akiwa  na
Lymphoma.Alipoona machapisho yangu kwenye mafuta, mara moja alianza kuchukua mafuta
na  sasa  hana  SARATANI!Madaktari  wake  wanashangaa.Walimwambia  ana  miezi  mitatu  ya
kuishi… WALIKOSEA.” Jamie

"Mimi kumtibu mwanamke mwenye saratani ya TERMINAL, kwa mafuta ya katani ya RS na
hatimaye anapata nafuu.INAFANYA KAZI!" voodootattooo
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"Kufanya kitu kimoja sasa.25% THC SKYWALKER OG, mafuta ya mwisho ya OG PSA yangu
ilikuwa 160.Baada ya gramu 100 leo ni 7." Jimmy

"Halo  Chris,  Sasisha  ...saratani  inaisha...alipigiwa  simu  na  daktari  wake  wa  saratani
aliyechanganyikiwa jana asubuhi.Kawaida huwa tunakutana ana kwa ana lakini alimpigia simu
mara hii ili kumshauri kuhusu matokeo ya uchunguzi wote uliofanywa wiki chache zilizopita.Ini -
saratani  haiwezi  kuonekana tena.Saratani  ya  mapafu,  saratani  moja  ya  mapafu  imepita  na
saratani nyingine ya mapafu imepungua kwa kiasi kikubwa.Hata hivyo, hakutaja matiti ...Kwa
hivyo  Mama  anampigia  simu  kwa  maswali  machache  na  kupanga  miadi  ili  tuingie  na
kuzungumza  naye  na  kutazama  skanisho  zilizopita  na  za  hivi  majuzi.Ninaogopa  alishtuka
kidogo wakati Dk. alipoanza kusema juu ya saratani yake ya ini na mapafu kutoweka ambayo
alisahau kuuliza juu ya eneo lake la matiti.

Vipimo vyote vilikuwa vya uchunguzi wa awali kwa majaribio mapya ya tiba ya homoni...lakini
Dk. anasema yeye si  mgombea tena wa utafiti  wa homoni kama mgonjwa anapaswa kuwa
nayoukuajikatika maeneo ya saratani na maeneo yake yote HAYAKUI bali yanakufa.Tuko over
the moon na matokeo  ya  mafuta!!!Nilipozungumza na  Rick  mwezi  au zaidi  uliopita  kuhusu
mama yangu alipendekeza kwamba anapaswa kuendelea na matibabu ya pili ya siku 90 na kwa
hivyo tunapanga hilo mwanzoni mwa Septemba.Wakati huo huo tutamweka kwenye kipimo cha
matengenezo. Lo!Alijua tangu mwanzo wa matibabu kwamba mafuta yalikuwa yakifanyia kazi
uvimbe wake aliweza kuhisi kupungua na kuondoka.Sote tunashukuru kwamba ulinifahamisha
kwa wazo lako la hali halisi na kushiriki matibabu haya.Asante Milele, Cindy"

"Halo mpenzi Corrie...Nilitaka tu kukufahamisha kuwa nilimpa mafuta niliyokuwa nayo kutoka
kwa mama yangu  kwa rafiki  wa rafiki  yake  ambaye  ana  saratani  ya  matiti...Alichukua kwa
mwezi mmoja na ni katika msamaha ...Baadhi ya seli za saratani zimekufa kwenye uvimbe...Na
daktari  alishangaa na chanya na  inaonekana kama atakuwa na  matokeo  bora  wakati  ujao
wataanza  kufanya  kitu  kuhusu  mafuta.Nimefurahi  sana  na  namshukuru  Mungu  kwa
kuniwezesha kumpa taarifa hizo za mafuta ya bangi huyu mama..:)) Nilitamani mama yangu
angekula mafuta kila siku...”

“Hujambo Rick, nimepata habari njema.Mama yangu hakuweza kustahimili zaidi kiakili utambuzi
kwamba ana saratani kwenye titi lake, kwa hiyo alifanyiwa upasuaji.Hata hivyo, alikula 30g ya
dozi, na alikuwa akinywa chai ya mitishamba kutoka kwa jamaa fulani ambaye ana kila aina ya
mitishamba  ya  matibabu  na  aliweka  bandeji  kutoka  kwa  mimea  hii  pia.Hata  hivyo,  wakati
madaktari walipotoa saratani hiyo, haikuwa zaidi ya 7mm kubwa na ya tishu 100%, ni 1% tu
ilikuwa  hai,  na  mbaya  na  katika  awamu ya  kufa.Madaktari  3  walikuwa  wakiangalia  hii,  na
walisema kwamba hawajawahi kuona kitu kama hicho ...Kwa hivyo, ikiwa angeenda zaidi ya
wiki 1 au mbili bila upasuaji, kila kitu kingekuwa kimeenda.Sasa, anachukua mafuta kila siku
kwa gramu 1 na nusu na anaelewa sasa kwamba operesheni haikuwa ya lazima kabisa.

Walakini, sasa yeye ni mtulivu zaidi kuliko yeye, kwa sababu alikuwa akishangaa, kwa hivyo
hatukuweza kuzungumza naye kutoka kwa operesheni ...lakini sasa kila kitu ni sawa, na mboga
na mafuta pia vilifanya kazi yake.Hata hivyo, madaktari wajinga walimpa matibabu 23 ya redio,
lakini alisema hangefanya hivyo na daktari alisema kati ya mistari kwamba alikuwa sahihi.Ni
ajabu  jinsi  madaktari  hawa  wanavyoenda.Kila  mtu  anasema,  Rick.Asante  sana  kwa
mapendekezo, na toaasante sana Jindrich kwa mara nyingine tena." Sasa

“Rick...rafiki mmoja ndio kwanza ametolewa uvimbe wa ubongo kutoka kichwani...ana madoa
kwenye  mapafu...wanataka  apate  kemo  na  mionzi...je,  kuchukua  mafuta  ni  upotevu  ukiwa
kwenye chemo na mionzi?Kuona jinsi alivyo baada ya uvimbe wa ubongo kuondolewa ni ajabu,
yuko vizuri kwa 80% kuliko wiki iliyopita na kitu hicho kichwani mwake ...Nataka kumwambia
asifanye chemo na mionzi na afanye mafuta lakini sio chaguo langu...” Sharon
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-- Sharon, ingeongeza nafasi zake za kuishi.Lakini kwa kweli, ikiwa atachukua chemo atahitaji
kumeza  120-180g  ya  mafuta  baadaye  ili  tu  kurekebisha  uharibifu.Bila  shaka,  hiyo  ni  ikiwa
atasalimika na sumu.Kila la heri, JB

"Kwa ninyi nyote wacheshi mnaofikiria kuwa Rick Simpson ni tapeli, mnapaswa kujua kwamba
Michelle Aldrich aliponya saratani ya mapafu ya awamu ya 3 kwa mafuta ya bangi, yaliyotolewa
na Valerie Corral na WAMM!Kwanini vyombo vya habari na madaktari wasianze kusema ukweli
mara  moja?!Bangi  inatibu  saratani,  goddamit!!!Na  watu  wasiowajibika  ndio  wanaojaribu
kunyamazisha ukweli huu, sio watu kama mimi na Tommy ambao wanataka ulimwengu kujua
ukweli kuhusu bangi na saratani. Steven Hager

"Nilitaka  tu  kusema asante  sana  kwa Rick  Simpson,  JB  na mtu mwingine  yeyote  ambaye
amekuwa  akihusishwa  na  kile  ambacho  Rick  amefanya  kwa  miaka  mingi.Mke  wangu
aligunduliwa  na  uvimbe  wa  ubongo  karibu  miezi  18  iliyopita  na  wataalam  wa  saratani
walimkasirisha mara moja kwa sababu alikuwa tayari katika mwaka wake wa 3 wa hatua ya
4.Tulianza mafuta mapema 2014 na tumepunguza ukubwa wa uvimbe na ongezeko la ubora wa
maisha yake.Takriban miezi 18 kutoka kwa utambuzi wa uvimbe wa ubongo mke wangu bado
anaendesha gari kila siku na anaweza kufanya kazi siku 3 kwa wiki ili kujiweka bize.Viwango
vyake vya nishati  pia  vinarudi  polepole  na anapenda ukweli  kwamba nywele  zake zinakua
nyuma!LOL - hakuna kati ya haya yangewezekana kama si kwa bidii  na uvumilivu wa watu
kama wewe.Asante sana na endelea na kazi nzuri." Barry

"Niligunduliwa wiki 5 zilizopita na uvimbe wa mm 12 kwenye pafu langu la chini la kulia.Niliweka
1/3 g ya  RSO ambayo nilijitengenezea ambayo ilikuwa rangi  ya dhahabu ya kina,  kwenye
capsule  ndogo  ya  gelatin  na  kuiingiza  kama nyongeza  mara  2  kwa siku  kwa  msaada wa
chombo  cha  "syringe-kama"  ya  tubular  kilichopatikana  kwa  kike.  matibabu  ya  cream  ya
maambukizi ya chachu ambayo yalikuwa kwenye kabati langu.Hii ilikuwa njia bora na rahisi ya
kuingiza kibonge cha nyongeza...Baada ya uchunguzi kadhaa katika wiki 4 zifuatazo, uvimbe
ulipungua  1  mm  kwa  ukubwa  na  haukufanya  kazi  ...  ambayo  ina  maana  AMEKUFA!!!Hii
ilichukua wiki  4,  na  sasa haijalishi  saratani  ya  Dk.Asante  kwa ushauri  JB...Haikuwa furaha
pia.Mbali na hili, nilimeza 1 gm ya mafuta sawa mara 3 kwa siku.MWEZI 1 na iliua saratani
yangu!!" Gabriella

“Asante Rick Simpson!!Mafuta ya bangi yalimponya binti  yangu wa miaka 15 katika vita vya
saratani ya ubongo vya miaka 8.8 kwa miezi !!!!Mungu akubariki!!!!!!" Karen

"Halo  watu  wote,  nimepata  habari  njema.Mke alipata  matokeo yake ya uchunguzi  wa PET
Jumatatu.Alikuwa na saratani kwa miaka 5 baada ya raundi 6 za kemo na upandikizaji wa seli
shina moja, kisha ikarudi tena.Miezi 6 iliyopita alitakiwa kufanya upandikizaji mwingine lakini
ulighairiwa  kwa  sababu  hawakupata  wafadhili.Kwa  hivyo  alianza  kutumia  mafuta.Siku  ya
Jumatatu daktari  alituambia kuwa saratani imetoweka.Asante kwa mafuta,  Rick.Wewe ndiye
mwanaume, asante." Luc

--  Asante,  Luc.Hati  za  matibabu  zitakaribishwa  zaidi.Anapaswa  kukaa  kwenye  dozi  ya
matengenezo.Ningekula mafuta mengi iwezekanavyo wakati wowote iwezekanavyo.Mwambie
akae  mbali  na  uchunguzi  zaidi,  ikiwezekana.Ushuhuda  wa  video  wa  Youtube  utakuwa
mzuri.Kila la heri, JB

"Ningependa kushukuru (xxx) kwa mafuta ambayo yalitolewa kwa saratani yangu!!Kwa sasa,
hakuna saratani inayopatikana katika mwili  wangu!!Inafanya kazi  kweli  watu,  uthibitisho uko
kwenye rekodi zangu za matibabu!Asanteni sana nyote na props kubwa kwa Machozi !!! ”…
Becky

"Jindrich, alikuwa sahihi kabisa kuhusu upakaji wa kichwa moja kwa moja kwenye ngozi badala
ya  bandeji.Tofauti  ilikuwa  kama  usiku  na  mchana.”  Ronnie  Smith

- 72 -



--  Bila shaka.Tinctures na mafuta 20-30-50% pia hufanya kazi nzuri,  kwa sababu wanapata
chini ya uso kwa urahisi.Katika baadhi ya matukio, mafuta ya mbegu ya katani (au siagi ya
shea) na mchanganyiko wa mafuta ya hemp pia ni ya manufaa sana.Lakini kwa mantiki, mafuta
zaidi unayopata kwenye jeraha, ni bora zaidi.JB

"Niliandika  hapo  awali  kwamba  tulifanikiwa  kutibu  saratani  ya  matiti.Sasa  madaktari
walimwambia  mgonjwa  kwamba  matokeo  yake  ni  mazuri  sana  kwamba  lazima  aende
kazini.Mgonjwa akasema ASANTE MUNGU na daktari akasema inabidi amshukuru sio mungu
na  nauliza  kwanini  hakufanya  chochote  zaidi  ya  kumwambia  lazima  anywe  chemo  na
mionzi...crazy doc...

Lakini  tuliipeleka kwenye ngazi  nyingine,  tunaponya uso wa mtu kwa sababu iliharibiwa na
vidonge miaka 5 iliyopita.Mtu huyu alikuwa na matatizo makubwa ya utumbo na wanadhani ni
saratani mwanzoni na walimpa vidonge vikali ambavyo viliharibu uso wake kama chura.Kisha
wakasema inaweza kuwa ugonjwa wa Crohn na kadhalika na kadhalika.

Hoja  yangu  ni  kwamba  mtu  huyu  alikuwa  akijaribu  kuponya  uso  wake  kwa  miaka  5  bila
mafanikio.Alipaka mafuta ya katani usoni kwa mara 5 na tena hatuwezi kuamini jinsi ngozi yake
inavyoonekana sasa.OMG ana furaha sana sasa anaweza kuwa mwenyewe tena.

Najaribu kupiga picha lakini kila baada ya siku 3 lakini ngozi ilipona haraka sana hata siwezi
kukuonyesha  jinsi  sura  yake  ilivyokuwa  hapo  awali,  lakini  kwa  idhini  yake  siku  zijazo
tutaonyesha picha zake za zamani (ngozi yake ya uso tu) na mpya ili watu muone tofauti...”
Jasmin

"Mimi ni mwanamke wa miaka 39 na nina miaka 2 na nimekutana na saratani ya matiti.Mafuta
haya ni dawa na tiba yangu.Watu hawa wamejaa tamaa.Hawajui uchungu na uchungu ambao
sisi na familia zetu tunapitia.Uchoyo wa ubinafsi tu.Karma." Sally

"Sawa,  wiki  mbili  ...Daktari  alisema  nilikuwa  na  uvimbe  wa  sentimita  2-3  kwenye  kibofu
changu.Alitaka kunipeleka moja  kwa moja  kwa AU.Imeifanya kutoweka katika  chini  ya  siku
14.Imethibitishwa na CT scan.Iligunduliwa mnamo 2/15, CT scan ilifanywa mnamo 2/29." Gersh

"CT scan ilifanywa siku 14 baada ya uvimbe wa sentimita 2-3 kuonekana, kupitia upeo, kwenye
kibofu  changu.Katika  siku  14  tu,  kwa  kutumia  mafuta  muhimu  ya  bangi  tu,  hakuna  tumor
inayozingatiwa  kwenye  kibofu.Bangi  pekee  ...  siku  14  ...wamekwenda.Wabunge  naomba
muelewe hili.Usichukue dawa yangu.Hii sio tu njia nyingine ya kulewa.Dawa hii inaokoa maisha
yangu." Gersh

"SAWA ...Nilipokea ripoti  ya ugonjwa.Uvimbe kwenye kibofu cha mkojo ulikuwa umepungua
kabla hawajautoa.Mara ya mwisho daktari alipoiona, ilikuwa na urefu wa cm 2.5.Walipoiondoa,
ilikuwa imepungua hadi 0.5 cm.Nashangaa daktari huyu atasema nini kuhusu hilo.” Gersh

"Miezi 8 iliyopita, walipata uvimbe kwenye kibofu cha mkojo wangu, ambao ulionekana kama
vivimbe  vidogo  vidogo.Pathology  ripoti  alisema,  wao  ni  daraja  la  juu,  fujo  sana  malignant,
carcinoma.Wanaweza kukatwa.Nilijaribu matibabu machache ya ndani,  lakini  ilinibidi  kuacha
kwa sababu ilinifanya kuwa mgonjwa sana.Upasuaji wangu wa pili mnamo Desemba, walipata
uvimbe zaidi na saratani mbaya mbaya ambayo inalala chini ukutani, kwa hivyo hawakuweza
kuikata.Aina hii huenea haraka kwa viungo vingine.

Ndio  maana  wakati  upasuaji  wa  jana  ulionyesha,  HAKUNA SARATANI,  na  daktari  wangu
akasema kibofu changu ni safi, kama cha mtoto, nahisi ni muujiza!Sasa, hivi ndivyo nilifanya
ikiwa una nia.Usifadhaike, tumia tu kile unachoweza na bado ufurahie kile unachopenda kwa
kiasi...” Michelle

"Ndugu yangu alikuwa na kidonda cha shinikizo la hatua ya 4.Kati  ya hatua 4 tu,  hatua hii
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haiwezi kuponywa.Kwa mujibu wa dawa za magharibi, mara tu unapopiga hatua ya 3, huwezi
kuponya  bila  ngozi  ya  ngozi.Mifupa  na  tishu  zilionekana,  lakini  RSO  ya  juu  kwa  siku  3
ilisababisha  ukuaji  mpya  wa  ngozi  kuonekana!Wauguzi  wa  hospitali  hiyo  waliiita  'muujiza.'
Ilikuwa bangi tu!

Alifanya kazi juu kutoka .2 hadi gramu 1 kamili kwa siku.5 ingenisumbua sana lakini alihitaji
zaidi kwa kutuliza maumivu ya kutosha kutoka kwa saratani yake ya mfupa ili kulala.Unatakiwa
kutengeneza mafuta kwa indica kwa hivyo dozi yoyote ya juu inapaswa tu kumfanya mtumiaji
apate usingizi mara tu inapoanza saa 1 hadi saa 1.5 baadaye.Inakuweka katika usingizi mzito
na unafanya uponyaji wako mwingi unapopata usingizi mzuri wa kina, wa REM.

Kadiri unavyochukua zaidi sio hisia zisizofurahi.Inakufanya ulale haraka na zaidi.Iwapo utaamka
kutoka usingizini mapema, unaweza kuhisi kizunguzungu kama vile umelewa lakini si kwa njia
ya kusumbua.lol

RSO ilimruhusu kaka yangu apate usingizi wenye utulivu kwa mara ya kwanza baada ya miezi
kadhaa baada ya kuwa hospitalini.Kunyunyiza mimea ilimpa ahueni zaidi kuliko mg wake 80+
wa  Oxycontin  na  cocktail  nyingine  ya  pk.Pia  alikuwa  kwenye  fentanyl  IV,  lakini  hakuna
kilichomlegeza kama RSO.Sitasahau kamwe!” Michelle

"Ninaishi hadithi yangu ya RSO sasa.Kupambana na aina adimu ya saratani ya ovari.Alikuwa
na upasuaji na chemo na kupitisha maisha bora zaidi, vyakula vya kikaboni,  virutubisho nk,
lakini  saratani  ilirudi.Kisha  nikapata  Run  kutoka  kwa  tiba!Ilichukua  muda  kuandaa  mambo,
kwani bangi ni haramu hapa TZ.Lakini niliweza kutengeneza kundi dogo la mafuta na kuanza
kuitumia.Wiki 2 baadaye alama zangu za uvimbe zilitoka 200 hadi 140, kushuka kwa kwanza
kwa mwaka!!Niliishiwa mafuta baada ya wiki  5 na ilinichukua miezi 2 kupata mikono yangu
zaidi.Alama za uvimbe zilirudi juu (262 kwenye kipimo cha mwisho...) lakini tuko wiki 3 baadaye
na vidole vimeunganishwa vitashuka tena kwa kipimo kijacho cha damu...

Ninaamini katika RSO na ninahisi tunapaswa kuifanya ipatikane kwa yeyote anayeihitaji!Hata
kama saratani yangu haijaponywa na RSO (lakini naamini itaweza!) tayari imenifanyia mengi
mazuri.Inanipa usingizi mzuri, wa utulivu!Na ilidhibiti harakati za matumbo yangu ...Ninavutiwa
sana na kile Rick Simpson amefanya kwa ubinadamu.Anastahili tuzo ya Nobel kwa ugunduzi
bora wa matibabu!Na kwa kile unachofanya wewe na shirika lako!Mimi ni raia rahisi wa kutii
sheria na ninajisikia vibaya sana kuhusu kufanya mambo yasiyo halali ili kujiponya.Kwa hivyo
endelea!Nikirudishiwa nguvu zangu nitajiunga na harakati!” Dini

"Kwa  sababu  ya  Rick,  nimeona  matokeo  ya  RSO.Nilifanya  kazi  kwa  kliniki  kwa  muda
mfupi.Nilipoanza  pale  aliingia  mwanaume  akiwa  na  stage  four  throat  carcinoma.Aliwekwa
kwenye RSO.Siku 90 baadaye alipona kabisa.” Carl

"Nilimtibu tu Baba yangu ambaye aligunduliwa na saratani ya kibofu cha mkojo.Vivimbe vilikufa
baada ya wiki 5 za matibabu.Asante Rick Simpson kwa ujuzi wako, msukumo, uamuzi wako na
upendo wako kwa watu. Christine

"Nimetengeneza  RSO  kwa  watu  wawili  sasa,  mara  zote  mbili  na  matokeo  mazuri!Mmoja
alikuwa na MRSA, alipaka mafuta yale kwa wiki...AMEPONYA!!Wa pili alikuwa na saratani ya
ngozi ya Basal cell,  iliyopakwa kichwani kwa wiki 2 ...AMEPONYWA!Lo, na nilikuwa na doa
usoni mwangu, nilidhani labda ni saratani ya ngozi, kwa hivyo nilituma maombi kwa siku 6 ...
IMEPITA!!!” Mariah

“Ajabu!Mama yangu amekuwa akipambana na saratani ya matiti tangu Feb 2011 na saratani
hiyo  imeshuka  polepole  katika  mwili  wote  ikiwa  ni  pamoja  na  mapafu  yake  ambayo
yamelazimika kutolewa karibu kila wiki kwa miezi kadhaa -11 ml ya maji ya saratani ilitolewa
karibu kila wakati alipoingia.Hadi hivi karibuni.Ndani ya wiki moja ya kuchukua RSO uvimbe
usoni na shingoni mwake na rosasia yake ilikuwa imetoweka.Aliacha hata kutumia dawa yake
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ya shinikizo la damu ambayo alikuwa ametumia kwa miaka 20 + na maji kwenye mapafu yake
yameshuka  hadi  6ml!Naamini  hii  ndiyo  tiba!Ni  jambo  la  kustaajabisha  kuona  mwishowe
kwamba hali ya fedha iko katika ugonjwa wa kutisha kama huu.” Malaika

"Basi angalia hii!

- Mke aligunduliwa na saratani ya kizazi cha III-b mnamo Desemba 14, 2012.

- Mke alianza mafuta ya bangi chini ya mwezi mmoja baada ya hapo.

- Mke alianza chemo na mionzi kabla ya Februari 2013.(Huko Texas, hakuna chaguo nyingi)

- Mke aliambiwa kwamba kuna dalili chache za saratani, kama zipo, Mei 6, 2013.

Chini  ya  miezi  5  na mke wangu ameshinda saratani  ya Hatua ya III,  yote kwa sababu ya
mafuta! Colt

“Mpendwa Rick, Mungu Akubariki!Nimepoteza Mama yangu, Bibi yangu, shangazi na wajomba
na marafiki wapendwa kwa kansa kwa miaka mingi.Lakini kilichonigusa zaidi ni dada yangu
mrembo, mwenye akili  na wa ajabu Kim.Aligunduliwa na saratani ya mapafu ya hatua ya 4
mnamo Julai 2010 akiwa na umri wa miaka 42, na kufikia Februari 2011 alikuwa amekufa.Sijui
alitumia matibabu gani kwa sababu hakumwambia mtu yeyote katika familia kwamba alikuwa
akifa hadi marehemu, na mume wake wa zamani wa junkie aliingia ndani ya uangalizi wake na
kuwafungia familia nje.Sikujua kuhusu mafuta hadi mwezi uliopita, na nimekuwa nikitafiti kwa
bidii tangu wakati huo.Mwanzoni nilidhani ni mafuta ya nyoka, kama vitu vingine vingi, lakini
hadi sasa nimeorodhesha watu 27 ambao wanadai kuwa wameponya au kupunguza kwa kiasi
kikubwa saratani yao.Watu 27!!!Na hiyo ni kwenye YouTube tu na blogu za mtandaoni pekee!
Natamani ningelijua hili mnamo 1997, wakati Mama yangu aligunduliwa, au mnamo 2000 wakati
Bibi  yangu alipotoka kwa msamaha,  au mnamo 2010 wakati  dada yangu aliambiwa aende
nyumbani na kufa, au mwaka jana wakati kaka yangu. -sheria aligundulika kuwa na saratani ya
mdomo na koo na ikabidi nusu ya uso wake utolewe na kujengwa upya.Lakini sasa ninafanya
hivyo, asante kwako.Mungu Akubariki Wewe na wote uwapendao, na asante kwa kufanya kazi
kwa bidii ili kufanya dawa hii nzuri ipatikane kwa kila mtu. Denise

-- Denise mpendwa, niseme nini?Walimuua Mama yangu kwa kemo kutokana na saratani ya
mapafu ya seli ndogo, kwa hivyo ninajua jinsi unavyohisi.Hakuna cha kupendeza.Wakati wote,
dawa inapaswa kuwa inapatikana na haikuwa tu kwa sababu mtu anataka kupata pesa.C'est la
vie, lakini si kila mtu ataimeza tu kwa amani kama mimi.Ni tukio la kuhuzunisha sana unapojua
kuhusu kile ambacho mafuta yote yanaweza kutibu au kudhibiti na ni nini kimetumika badala
yake.

Tafadhali nitumie orodha ya ushuhuda huo wa mtandaoni, inaweza kuwa ya kuvutia na kusaidia
kwa wengine ambao walikuwa wamechanganyikiwa kama nilivyokuwa kabla sijakutana na Rick
na kujua kuhusu hali halisi ya mambo katika uwanja wa "matibabu ya kawaida." Asante kwa
msaada wako na kutusaidia kueneza habari kuhusu dawa hii.Baada ya miaka miwili na nusu ya
kufanya kazi  na Rick,  ninachoweza kusema ni  kwamba mafuta yaliyotengenezwa vizuri  na
kutumika hufanya kile anachosema hufanya.JB

"Halo  Corrie!Habari  za  kustaajabisha  kwa  mara  nyingine  tena.Rafiki  yangu  *****  *****
ulizungumza naye na kumtuma *** huko Los Angeles, amekuwa akitumia mafuta ya Bangi kwa
takriban miezi 2 hivi sasa na alienda kufanyiwa vipimo vya afya leo na HAKUNA TENA KANSA
mwilini  mwake!!!!!!!YOTE WAZI!!!!!!!Anazidi  kukushukuru  kwa  kumwambia  kuhusu  wewe  na
zaidi ya kushukuru kwa wewe kumwambia kuhusu ****!!!ASANTE milele zaidi.Wewe ni mzuri
sana  kusaidia  watu  hawa  wote  ambao  hata  haujui  na  kuokoa  maisha  ulimwenguni  kote!
Nitasafiri kuelekea Los Angeles kufanya kazi na ****na kujaribu kukomesha kuhara kwangu na
kunitoa  kwenye  choo  mara  60-80  kwa  siku.Vipi  kuhusu  hii  kwa  ripoti  nyingine  ya  ajabu?
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TUNAPENDA hii sana !! ”…

"Nataka kushiriki maoni kutoka kwa Daktari wangu leo.Nimekuwa na Maambukizi ya Kibofu kwa
muda mrefu!  muda na  Dk  amekuwa akitibu  maambukizi.Leo  alichukua  jicho  la  kwanza  na
kamera  (sio  kufurahisha  sana)  NA!!Inaonekana  nina  mabaki  ya  kibofu  cha  kibofu  (tumor)
ambayo  IMEFARIKI  mahali  pake  (maneno  yake,  sio  yangu)  na  ambayo  husababisha
maambukizo kudumu.

TENA!MANENO YAKE, SI YANGU; Dk. alisema “Nimekuwa nikifanya mazoezi ya udaktari kwa
zaidi ya miaka 40 na sijawahi kuona uvimbe ukifa mahali pake bila kuingilia kati kutoka nje.”
Inimekuwa nikiondoa mafuta na kuendelea tangu Machi lakini tangu mazao yangu yameingia
nimekuwa na mafuta ya dozi mara mbili kwa takriban wiki 6.Nitafanyiwa upasuaji wa kusafisha
kidogo tarehe 8 Oktoba ili kuhakikisha kuwa misa imekwenda (ikiwa sitaipitisha kabla ya hapo).

NILIKUWA na  shaka  juu  ya  mafuta  lakini  jamani  SINA MASHAKA TENA.Nina  nyenzo  za
kutosha kutengeneza wakia 5 au 6 za mafuta.Nyenzo inayotumika ni Sativa Blend Mananasi
Kush,  25%  THC.Siwezi  kukuambia  jinsi  nilivyofurahishwa  na  matokeo  hadi  sasa.Bado
sijamwambia Dk wangu chochote kwa sababu huko FLa baadhi ya Dk watakataa kutibu.Kwa
hiyo kwa sasa hajui lolote.” Yohana

--  Lakini  unajua  zaidi  ya  kutosha,  John.Hongera  sana.Ningeendelea  kuchukua  mafuta  na
ningeacha upasuaji baadaye.Hakuna tena scanning ikiwezekana.Na pia ningechukua mafuta
katika  fomu ya  suppository,  daima  unataka  kupata  mafuta  karibu  iwezekanavyo  mahali  pa
kidonda.Pia, jaribu kutengeneza mafuta kutoka kwa aina zaidi ya moja kwa matokeo bora, ikiwa
unaweza.Kila la heri kwako, JB

“Makubaliano kamili hapo JB.Na kusisitiza kuchelewa kwa upasuaji.Kazi yoyote ya mwili vamizi
inaruhusu  maambukizo  kwenye  mfumo  wako.Kupitia  mazoea  ya  uzembe  na  kutoheshimu
kabisa dawa zao za ajabu sasa tuna bakteria zinazostahimili viuavijasumu wanaokula nyama,
ambazo  zimeenea  katika  hospitali  nyingi.RSO itarekebisha  hiyo  lakini  vipi  kuhusu  upasuaji
'botch-job'?Ikimbie Tibainasema yote." Tielman

"Siku 3 zilizopita tulitibu basal cell carcinoma ya rafiki yetu kwa RSO.Tuliikagua leo na ilikuwa
karibu  kuondoka.Tulituma tena  RSO  na  kufunikwa  na  bandeji.Tutaikagua  baada  ya  siku  3
nyingine na tunatarajia kuwa itaisha tukizingatia matokeo ya siku 3 zilizopita.Huyu yuko kwenye
mkono  wake  wa  kulia.Saratani  za  awali  tulizomponya  zilikuwa  kwenye  mkono  wake  wa
kushoto.Hooray, inafanya kazi." Weka alama

-- Ndiyo inafanya.Tusingefanya kile tunachofanya kama hangefanya.JB

"Mama yangu hivi majuzi aligunduliwa kuwa na saratani ya ubongo ya hatua ya 4 tu kumaliza
mzunguko wake wa mionzi.Hati zimeshangazwa na jinsi anavyofanya vizuri!Mwanzoni alikuwa
akifanya  vibaya  sana,  alipoteza  uwezo  wake  wa  kuongea.Tangu  tuanze  kumpa  mafuta
amekuwa bora na bora sasa anaweza kufanya mambo ambayo hakuwa akifanya hapo awali
kama kusema misemo badala ya neno moja au mawili tu, na kutembea kawaida.Tunaweza pia
kusema ufahamu wake ni bora zaidi.Pia hakuwahi kuugua kutokana na mionzi mikali na chemo
aliyokuwa akifanya.Sio siku moja ya kichefuchefu au kutupa!Kwa hivyo kwa mtu yeyote kusema
kuwa  haifanyi  kazi  ni  tusi!Sahihisha  ukweli  wako!Pia  ni  rahisi  SANA kutengeneza!Kila  mtu
anajua mtu ambaye anajua mtu ambaye anaweza kupata bangi kwa ajili yako!Nina maagizo ya
jinsi ya kutumia matibabu kwa hivyo ikiwa kuna mtu anayevutiwa nitaiweka kwenye maoni!"
Diana

-- Diana, kaa mbali na hiyo chemo na mionzi.Mafuta yangefanya kazi hiyo kwa urahisi zaidi
ikiwa madaktari na mbinu zao hazingesimama.120-180g ya mafuta ya daraja la juu, haraka
iwezekanavyo, hakuna uchunguzi wa kansa kama iwezekanavyo.Kila la heri, JB
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“Jina langu ni George, na ningependa kukupa ushuhuda wangu.Nikiwa na umri wa miaka 82,
Desemba 22, 2010, nilipatikana na saratani ya umio.Niliambiwa kwamba ningekuwa na miezi 6
hadi  miaka 2 ya kuishi  na labda inaweza kuhitaji  kuwekwa kwenye koo langu wakati  fulani
baada ya matibabu ya mionzi ili kusaidia kumeza.

Kabla ya utambuzi  wangu,  nilikuwa na shida ya kupumua na kumeza chakula,  nilikuwa na
uvimbe  katika  miguu  yangu  yote  miwili  na  nilichoshwa  na  shughuli  nyepesi.Nilikuwa
nimefanyiwa matibabu ya mionzi mapema mwaka wa 2011.Kufikia Septemba 2011, nilikuwa na
wakati mgumu kumeza na kutafuna chakula kigumu.Nilihisi kama ninakabwa.Chakula changu
kilipaswa  kukatwa  vipande  vidogo.Nilipendelea  kula  chakula  cha  mushy  na  Boost  shakes
badala yake.Pia nilikuwa nikipata gesi  kali  tumboni  mwangu.Gesi  ilipasua tumboni  mwangu
kama radi na umeme.Nilikuwa naanza kupata matukio ya kizunguzungu matatizo ya kupumua,
upungufu  wa  kupumua  na  jasho.Mizani  yangu  ilikuwa  duni  na  sikuweza  kuzunguka  vizuri
sana.Ilikuwa ngumu kubeba mboga hadi kwenye chumba changu bila kupumua kwa pumzi na
jasho.

Baadaye kipindi kikali cha kizunguzungu kilinipeleka hospitali na daktari akaniwekea kidonge
cha pili cha shinikizo la damu.Muda mfupi baada ya kukaa hospitalini, mtu nisiyemjua alinijia na
kunipa mafuta ya katani kutibu saratani yangu na akanielekeza kwenye tovuti ya Phoenix Tears
kwa habari zaidi.Sikuwa na raha mwanzoni na niliogopa sana kuchukua mafuta ya katani, kila
mara nilifikiri  kwamba bangi  ni  dawa ya lango ambayo ingesababisha uraibu na kunipeleka
kwenye dawa zingine ngumu.Baada ya kutafiti  mafuta ya katani  ya Rick  Simpson niliamua
ningeenda kuchukua matibabu.Niligundua wakati  na baada ya matibabu kwamba mafuta ya
katani/bangi ni "lango" la afya bora.

Baada ya dozi yangu ya kwanza -1/2 mchele punje ya Katani Oil, niliona ni kufanya kazi katika
mwili  wangu  mara  moja.
- Nilihisi inatiririka mwilini mwangu kutoka kwa vidole vyangu hadi vidole vyangu.Nilipata hali ya
kustarehe, furaha na ucheshi wangu ulioimarishwa.Miguu yangu ilihisi raba ambayo baada ya
masaa 6 ilififia.Kupumua kulikuwa kimya wakati wa kupumzika na pia wakati wa kulala.

Baada  ya  siku/wiki:  Mirundiko/bawasiri  zangu  zilitoweka.Maumivu  kwenye  bega
yalipungua.Ufupi  wa  kupumua ulipungua.Kuanzia  siku  ya pili,  usumbufu  wa gesi  na  tumbo
ulitulia, ukawa wa kawaida na kuendelea na matibabu.Nilipunguza na kuacha kumeza vidonge
vyangu  vya  shinikizo  la  damu  kwani  shinikizo  la  damu  lilikuwa  linapungua  sana.Mara  tu
nilipotoka kwenye vidonge vya shinikizo la damu, shinikizo la damu lilibadilika.Uvimbe katika
miguu yote miwili na vifundoni ulipungua sana.Ilipunguza hamu yangu na kudhibiti uzito wangu -
nilipoteza pauni 26 hadi sasa.Rangi ya ngozi imeboreshwa.Kizunguzungu kikapotea.Mapigo ya
moyo yanaonekana kuwa ya kawaida na sio ya kusumbua sana, ikizingatiwa kuwa nimekuwa
na mapigo ya moyo yasiyo ya kawaida tangu kuzaliwa.Harakati za matumbo zikawa za kawaida
zaidi.Uzoefu bora, usingizi zaidi wa utulivu.Mizani na Uratibu kuboreshwa.Uwezo wa kuzunguka
vizuri bila upungufu wa pumzi.Ikawa wazi zaidi katika mazungumzo.Ilibadilisha mtazamo wangu
juu ya mambo na kuinua hali yangu.Nilibadilisha maoni yangu juu ya Bangi.

Kwa ujumla,  dalili  zote nilizokuwa nikipata  kabla  sijachukua matibabu ya mafuta  ya katani,
zilitoweka.
Ilinichukua  miezi  3  1/2  kukamilisha  matibabu.Uzoefu  huu  haukuwa  mbaya  sana.Ilikuwa  ni
marekebisho  ingawa,  nilipoongeza  dozi  lakini  baada  ya  siku  moja  au  mbili  kila  kitu
kilirekebishwa.Nilifuata nyongeza za kipimo zilizopendekezwa na Rick Simpson zaidi au chini.

Baada ya miezi 2 ya matibabu, ziara yangu kwa Oncologist  ilikuwa ya kushangaza.Alisema
kwamba rangi ya ngozi yangu ilionekana kuwa nzuri, shinikizo la damu na mapigo ya moyo
yalikuwa  ya  kawaida,  na  kwa  sababu  sikuwa  na  tatizo  la  kumeza,  hakukuwa  na  haja  ya
kusimama.Pia, alisema kwamba eksirei kutoka kwa miadi ya awali ilionekana kuwa nzuri na
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kwamba sikuhitaji kurudi kwa angalau miezi 6.Kwa kawaida, nilipangiwa kuonana na Oncologist
kila baada ya miezi 3...

Ninaamini  kuwa  mafuta  ya  katani  yaliua  Saratani  yangu.Maboresho  mengine  yote  ya  afya
niliyopata kutokana na mafuta ya katani yananifanya nijisikie kama mtu mpya.Ninashangazwa
kabisa na muujiza wa mafuta ya katani.Ninashukuru sana kwamba niliamua kuchukua mafuta
ya katani.

Mafuta ya katani yalifanya upya afya yangu na kurefusha maisha yangu.Ninakushukuru Rick
Simpson, Mungu akubariki!Endelea na kazi nzuri!Nina hakika kabisa kuwa mafuta ya katani
yanaweza kuokoa maisha.Asante." George

"Sasisho ndogo kwa George....Kufikia sasa amepoteza pauni +31, sasa, muda mfupi uliopita
ilimbidi  kumtembelea daktari  wake wa meno, kwa sababu ya kupoteza uzito (alikuwa kama
pauni 280).Amejifunza kuwa anaweza kurejesha uzani kwa urahisi ikiwa angetaka sasa, hata
hivyo anachagua uzani wa chini  zaidi na mtindo wa maisha),  ilimbidi  meno yake ya bandia
kuwekwa upya/kurekebishwa.Daktari wake wa meno alisema jinsi alivyokuwa mzuri na rangi
yake kuwa bora pia.

Lazima niseme kwamba George alisema bado alikuwa anapumua vizuri, na hakuna tatizo la
kukojoa hadi sasa, alikuwa na nyama ya nyama, viazi, na mboga kwa ajili ya chakula cha jioni
mapema wiki hii,  na chakula chake kinapungua sana, rahisi zaidi kuliko hapo awali.  alizoea
kabla  ya  “matibabu”  yake.  Anatuambia  kwamba  alitembelea  GP wake(daktari  wa  kawaida)
mapema wiki  hii...Daktari  wake akasema, “WOW!Je!una uhakika wewe ni George yule yule
niliyemwona?"  Pia  dokta  wake alisema rangi  yake imeimarika.George  ananiambia  baadaye
alimwonyesha daktari wake kiasi  gani cha maji mwilini alichopoteza katika miguu yake yote
miwili akimwambia anadhani karibu kimeisha...Kisha daktari akasema, "George, huna uvimbe
tena."

Amenunua baadhi ya karatasi za zamani za maelezo ya matibabu, na aliambiwa pia (sasa)
anapaswa/angeweza kujaribu  kupata picha yake ya zamani  ya eksirei  pamoja  na CT scan
(kwenye  diski)  kutoka  kwa  Daktari  wake  wa  Oncologist  kwenye  miadi  yake  ijayo
(Juni).Anajaribu  kuingia  katika  miadi  yake  ya  oncologist  mapema  sasa  ...kwa  msaada  wa
daktari wake sasa.Katika ziara hiyo atakuwa anaomba MRI.Ametoka mbali sasa...hata hivyo
tatizo lake pekee kwa sasa (vinginevyo anasema angekuwa mkubwa!!) ni kwamba amekuwa na
mapigo ya moyo yasiyo ya kawaida tangu kuzaliwa, na hivi karibuni yamekuwa yakiongezeka
kidogo kuliko kawaida.Sijui ikiwa kupungua kwake uzito kunasababisha mapigo yake ya moyo
yasiyo ya kawaida au msisimko kutoka kwa tukio hili la kubadilisha maisha au ni nini kinafanya
hivi kwa hakika, najua tu nataka hii pia irekebishwe kwa ajili yake.Sasa ana rufaa ya kuona
daktari wa moyo kuhusu mapigo yake ya moyo nk.Pia hivi majuzi rangi yake iliboreka zaidi ana
uso mwekundu/wa nyororo zaidi, mzunguko wake unaonekana kuwa bora zaidi pia.Naam, hiyo
ndiyo tu ningeweza kupata kwa sasa...Amani 1♥”Uhuru

"Asante Rick/JB kwa kujibu maswali  yangu jana.Namjua mwanamume ambaye mama yake
anayo.Nilitaka  kuwa  na  kitu  ambacho  ningeweza  kumtuma  aangalie.Nyinyi  ni  wazuri.Laiti
ningeweza kusaidia zaidi.Habari hii inawafikia wengi sasa.Umekuwa ukifanya kazi nzuri sana ya
kuuambia ulimwengu kuhusu hilo, Rick.Unaweza kuzingatiwa kuwa mtakatifu wa kisasa.Hakuna
mzaha.Mtu wa ajabu.Siwezi kusema mambo mazuri ya kutosha kwa wote kukuhusu Rick & JB
ambaye  amekuwa  karibu  nawe  katika  haya  yote.Fikiria  nitanunua  vitabu  5  kila  mwezi  ili
kumsaidia Rick.Wekeni habari njema jamani.Wewe ni bora.Amani na afya kwa wote.RSO.Dawa
ya Mungu.” Peter

“Vema,  Rick  na  Jindrich,  bidii  yangu  na  kujitolea  kwangu  kwa  RSO  hatimaye  kumezaa
matunda.Nimekuwa nikifuata machozi ya Rick na Phoenix tangu 2004 na nilikuwa muumini wa
papo hapo wa uwezo wa uponyaji wa mafuta.Nilieneza habari na kusimama nyuma yake 100%
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hata watu walipocheka na kuniita kichaa.Sasa nimeponya watu 3 walio na saratani ya mwisho
na mgonjwa wangu wa hivi majuzi ninadaiwa deni kubwa kwa kupitia mfumo wa matibabu na
kukataa matibabu yote hapo na kuwa na kumbukumbu kwamba alikuwa akitumia RSO kuponya
saratani yake ...mapafu yake yote mawili  yalikuwa yamejaa saratani na walimpa miezi 3 ya
kuishi alipogunduliwa mara ya kwanza ...miezi 5 iliyopita.

Leo hana saratani rasmi na alipata pauni 27.Madaktari hao wa saratani wamechanganyikiwa na
kupona kwake kimiujiza ndani ya miezi 5 tu bila msaada wowote kutoka kwao na kwa kweli
wanasema ana afya bora kuliko ilivyo sasa.Lol.Alikuwa akila mafuta hayo mbele ya madaktari
wa  hospitali  hiyo  na  kubeba  gazeti  la  Weed  world  lenye  makala  ya  machozi  ya  Phoenix
akiwaonyesha wagonjwa wengine wote na kueneza habari kuhusu RSO.Nitakuwa na nakala za
nyaraka zote za hospitali hivi karibuni kwamba RSO iliponya saratani yake...Inasema kwenye
makaratasi yake kwamba alitumia mafuta ya katani kwa matibabu.

Nitakuwa nikiweka pamoja hadithi kwa ajili yake haraka iwezekanavyo ili kusaidia kueneza neno
kadri  niwezavyo.Pia  ninajua  kuhusu  watu  wengine  25  ambao  wameona  muujiza  wa  RSO
ukifanya kazi kwa magonjwa mengi tofauti na sasa wanafanya kazi ya kujiponya pia ... neno
limetoka!!!!:)  Kwa niaba ya walioponywa na wengine wengi  hivi  karibuni  katika  eneo  langu
ningependa  kusema  ASANTENI  kwa  kuendelea  kufanya  kazi  kwa  bidii  na  kujitolea  katika
ugunduzi upya wa tiba...Nyinyi ni waokoaji ...Kwa kweli!!AMANI NA UPENDO kutoka kwa PA”
Steve

"Nilimtuma mtu kuweka mafuta kwenye sehemu ndogo kwenye saratani ya ngozi yake (uso) na
baada ya siku, inaonekana mbaya zaidi.Je, ana athari au ni kweli mafuta yanatoa vitu nje na
kwenye uso wa ngozi mwanzoni?Inaonekana ya kijani kibichi kama ikiwa imeambukizwa, kwa
namna fulani.Je, hiyo ni kawaida?Mara nyingine?" Miguel

"Ndio,  hii  inaweza  kuwa  kawaida!Ni  ishara  nzuri,  ikiwa  unahisi  kuwasha  na  kuona  mafuta
yanafanya kazi, basi wekamafuta zaidi juu yake.Rangi ya kijani inaweza kutoka kwa mafuta.Je,
mafuta yanatengenezwa vizuri?" Anna

"Oh ndio, sio kijani kibichi kutoka kwa mafuta, ni mafuta ya dhahabu ninayotengeneza, ni safi
zaidi unaweza kupata wakati wa kutengeneza hii nyumbani.Ni kweli kama maambukizi ya kijani
kibichi  cheupe.Nilikuwa  na  hakika  kuwa  hii  ilikuwa  mafuta  yaliyokuwa  yakifanya  kazi  yake
yalitaka tu uthibitisho kutoka kwa mtu mwingine.Asante.” Miguel

“Habari, ni lazima nikusimulie hadithi kuhusu muujiza uliotokea jana.Nina rafiki na jina lake ni
Shannon  O'Brien.Yeye  ni  miaka  17  aliyenusurika  saratani  ya  Ubongo.Amekuwa na  uvimbe
usioweza  kufanya  kazi  unaokua  kwa  takriban  mwaka  mmoja  sasa.Ulikuwa  umekua  karibu
ukubwa wote wa ubongo wake.Nilishiriki naye RSO, na jana matokeo yake ya MRI yalionyesha
uvimbe ulikuwa umepungua kwa karibu nusu.Amekuwa akiichukua tangu Feb.14.Inabidi uelewe
kuwa  huyu  alikuwa  Salamu  Maria.Nashukuru  sana  roho  yangu  imepata  hadithi  yako  na
nimeweza kuifikisha.” Nadine

"Mke wangu amekuwa akitumia RSO kwa miezi 11 sasa.Ana saratani ya matiti ya hatua ya IV
na aliambiwa na wataalam wa saratani katika Kituo cha Saratani cha MD Anderson kwamba
alikuwa ameendelea sana kwa matibabu ya kidini, mionzi au upasuaji.Alisafiri kutoka nyumbani
kwetu  katika  hali  isiyo  halali  kwa  saa  26  moja  kwa  moja  hadi  serikali  ya  kisheria  ili
kuipata.Uvimbe wake unapungua.Ikiwa angekuwa na ufikiaji anaohitaji (kwa sasa anachukua
gramu 2 tu kwa siku) tunaamini hangekuwa na saratani kufikia sasa.RSO inamuweka hai mke
wangu  na  pia  tuna  mtoto  wa  kiume  mlemavu.Mungu  anajua  kazi  yake  hapa  haijaisha!!”
Frederick

“Vema,  Rick,  ninahisi  nafuu.Amekuwa akitumia  RSO kwa takriban siku  30 kwa uvimbe wa
ubongo  na  kisukari.Sukari  ya  damu  yangu  inashuka.Niliacha  insulini  siku  2  zilizopita  kwa
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sababu sukari ya damu ilikuwa ikishuka sana. Jeff

"Pia iliondoa hatua ya 1 ya saratani ya matiti ya rafiki mwingine.Imetoka kwenye uvimbe wa
saizi ya mpira wa gofu hadi ndogo kuliko pea katika wiki mbili.0.4 g mara mbili kwa siku, mafuta
ghafi.Rafiki mwingine aliye na saratani ya ngozi aliiondoa na suluhisho la juu lililopakwa moja
kwa moja kwenye ngozi.

Kwa nafsi  yangu  nimeondoa maambukizi  na  uvimbe kwenye  jino  bovu,  nikaondoa  mapafu
yangu baada ya kusumbuliwa na pumu, na kuondoa madoa mawili ya kufurahisha kutoka kwa
ngozi  yangu  ambayo  yanaweza  kuwa  saratani  au  la  ...  sikuwahi  kuchunguzwa  na
imepita...lo.Hakuna chemo, hakuna mionzi, hakuna athari, hakuna shida. Bruce

“Napenda  kumshukuru  JB  kwa  msaada  wake  wote!Kama  watu  wengine  wanavyojua  mke
wangu ana saratani ya matiti ya hatua ya 4 ambayo huenea kwenye mifupa yake.Dr alisema
alikuwa  na  uvimbe  mwingi  ikabidi  waache  kuhesabu  na  wakampa  miezi  6  ya  kuishi!
Walimuanzisha kwenye chemo kwa miezi 5 iliyopita, nilimpa nafaka 5 za mchele za mafuta ya
RSO kwa mwezi 1 na nusu!Nimeshuhudia muujiza wa maisha!Alipata MRI yake na kurejea na
hakuweza kupata dalili zozote za saratani!

Siwezi kuthibitisha kuwa mafuta yalikuwa na uhusiano wowote nayo lakini nina uhakika 99%
ilimsaidia  kuondokana  na  nundu!Hajamaliza  hata  itifaki  ya  chemo,  amebakiza  miezi  4  ya
matibabu!Mwaka 2012 ilisemekana kansa ya hatua ya 4 haitibiki kwa hiyo kama nilivyosema
mafuta  lazima yamefanya kazi!Ninapendekeza  kila  mtu  ambaye  ana saratani  apate  mafuta
haya ya RSO ASAP.Haiwezi kuumiza chochote!Kama nilivyosema asante JB kwa msaada wote!

"Nimpe matone mangapi ya ukubwa wa Mpunga katika awamu ya matengenezo?" Jeff

-- 1-2g kwa mwezi inaweza kufanya, Jeff, tone usiku ndilo wagonjwa wengi wanahitaji kama
kipimo  cha  matengenezo.Lakini  alichukua  chemo,  kwa  hivyo  ningependa  kumuona  akila
angalau 60g haraka iwezekanavyo ili kuondoa uharibifu wa chemo iliyoachwa nyuma.Asante,
JB

"Nilitumia mafuta nilijitengenezea kwa kutumia maagizo ya video ya Rick na kujiponya na Stage
4 Diffuse Large B Cell Lymphoma, saratani ya folikoli "isiyotibika" ndani ya siku 58 tu!!

Tangu wakati huo nimeendelea kutengeneza mafuta kwa ajili yangu na wengine na kuona zaidi
ya kesi 10 zilizothibitishwa za Mapafu, Matiti, Prostate, Ubongo, Colon, Leukemia, Pancreatic,
wagonjwa wanajiponya wenyewe.kwa kutumia mafuta ya kijani kibichi!!Ninatengeneza mafuta
kwa kutumia majani ZOTE na maua kwa sababu ya misombo maalum ya kuzuia uchochezi
inayopatikana ndani ya majani ya kijani TU!

Nilipoteza utumbo wangu wote mwaka wa 1992.Nimekuwa na 'pochi' iliyotengenezwa kutoka
kwa utumbo wangu mdogo ambayo inafanya kazi kama mabomba ya kawaida kwa miaka 20
ambayo inapaswa kuwa na minyoo miaka 7  iliyopita!Kulingana na gastroenterologist  yangu
katika PAMF; Anathamini matumizi makubwa ya bangi kwa mfuko wenye afya "katika hali nzuri
zaidi kuliko miaka 20 iliyopita siku ambayo iliwekwa kwa mara ya kwanza." Amesikia matokeo
yaleyale kutoka kwa wagonjwa wengine wengi wanaotumia bangi na sasa anaipendekeza kwa
wagonjwa wake!” Craig

“Nataka tu kuwashukuru.Baada ya miaka 5 ya "Kungoja kwa Makini", Follicular Lymphoma ya
mume wangu inakuza kichwa chake mbaya.Ana wiki 3 kwenye mafuta na anahisi vizuri, hata
kucheza gofu siku 4 kwa wiki.Nitaendelea kuwajuza kadri tunavyoendelea.” Joyce

"Nilienda kwa scans zangu za miaka 2 na ziko WAZI KABISA ZA KANSA NA UHARIBIFU WA
Mionzi WALIONA MARA YA MWISHO.SINA UGONJWA KABISA, MAFUTA YA RSO.MUNGU
ALICHOPELEKA  MAFUTA  YA  RICK  SIMPSON  IMEKUWA  KWA  WENGI...ASANTE  KWA
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KUPITISHA habari zote unazofanya.” Linda

“Mke  wa  rafiki  yangu  ana  saratani  ya  utumbo  mpana.Madaktari  wamemrudisha  nyumbani,
wakamwambia hakuna kitu zaidi wanachoweza kumfanyia.Imeenea kwenye mapafu na ubongo
wake.Je,  anapaswa  kumeza  kipimo gani?Je,  itamchukua  muda gani  kujenga  uvumilivu?Je,
ajenge  hadi  kuchukua  matone  3  ya  saizi  ya  mchele  kwa  siku?Chemotherapy  waliyompa
imemfanya  kuwa  dhaifu  sana...hawatampa  tena  chemo...Natumai  mafuta  yanaweza
kurekebisha uharibifu uliofanywa kabla ya kuchelewa.Walimpa miezi 4-6 iliyobaki...” Simon

--  Simon, itifaki  sawa na kwa kitu kingine chochote.Mara tu anapoanza kutumia dawa, jinsi
anavyokula zaidi na kwa haraka, ndivyo bora zaidi.JB

"Nilianza  miezi  minne  iliyopita  kutengeneza  mafuta  ya  bangi  kwa  binamu  ambaye  alikuwa
amekata tamaa hata kuifanya 2014 baada ya daktari wake, mara 4 kwa chini ya mwaka mmoja,
kuondoa saratani nyingi kwenye kibofu cha mkojo kwa upasuaji, akampa matibabu kadhaa ya
chemo na kumwambia. hatua iliyofuata ilikuwa ni kutoa kibofu chake.Alianza kutumia mafuta
hayo  Januari  na  wiki  mbili  zilizopita  aligundua  kuwa  hana  saratani.Sasa  anajitengenezea
mafuta na kuchukua dozi ya matengenezo kila siku.” Charles

“Habari, nilidhani ningeshiriki nanyi habari njema.Mgonjwa wa saratani niliyezungumza nawe
juu yake hapo awali amepitia uchunguzi wa CAT.Hakuna uvimbe !!!Kulikuwa na uvimbe kwenye
kifua chake ambao ulikuwa sawa na mpira wa magongo.Huyo na uvimbe mwingine umeisha
kabisa!Kitu pekee kilichobaki ni  tishu za kovu.Mimi na yeye tunamsifu Mungu kwa dawa hii
nzuri.Bangi,  mmea  wa  kushangaza,  zawadi  tuliyopewa  sisi  sote  kutoka  kwa  Mungu.Sote
tunapaswa kumshukuru Rick Simpson na kujitolea kwake ili kuwafahamisha watu kile ambacho
mmea wa Mungu unaweza kufanya.Mgonjwa amepata tena pauni 40 alizopoteza.Anaonekana
mwenye afya njema na bora kuliko nilivyowahi kuona.Nina uhakika 100% na muumini wa kweli
kwamba Mafuta ya Rick Simpson,  yanapotengenezwa na kutumiwa kwa usahihi,  yanaweza
kutibu saratani.Sasa baada ya miaka 12 ya kupambana na ugonjwa huu, mgonjwa huyu hana
saratani.Tunaweza tu kumpa Mungu utukufu wetu kwa hili.

Asante  tena,  Rick,  kwa  kuwa  mtu  mwenye  msimamo  ambaye  alijitolea  sana  kwa  ajili  ya
watu.Kwa mwaka sasa, nimekuwa nikieneza neno la kile ambacho RSO inaweza kufanya.Sasa
nina  uhakika  100%  kwamba  kila  kitu  kilichosemwa  kwenye  video  zako  ni  bluu  ya
kweli.Ninamchukua  mgonjwa  mwingine  wa  saratani  katika  hatua  ya  4  na  nina  imani  sana
kwamba atakuwa hana saratani katika kipindi cha chini ya mwaka mmoja.Nitaendelea kueneza
habari kadri niwezavyo.Pia nitasaidia watu wengi kadri niwezavyo.Ukweli utashinda.Asante kwa
yote ambayo umefanya na bado unafanya.Kwa dhati, ukue mungu wa kike"

“Dk.  Rondeau aliniambia kabla ya Krismasi  kwamba sehemu hii  nyeusi  mgongoni  mwangu
ilikuwa  melanoma.Nilimwendea  baada  ya  kuanza  kutokwa  na  damu.Nilifika  nyumbani  na
kuanza kunipaka mafuta  ya bud kwenye  mgongo wangu na pia  nikaanza kula  mafuta  bila
kusita.Ilichukua chini ya wiki 2 na doa nyuma yangu akalipa juu na mimi kuendelea kula kuhusu
2 ounces ya mafuta.Hakuna alama kwenye mgongo wangu na ninahisi vizuri.

Philip  pia alifanyiwa uchunguzi wa mwaka mmoja na amekuwa hana saratani  kwa zaidi  ya
mwaka mmoja.Kwa hivyo wanaita saratani  hiyo bure.Hahitaji  kumuona daktari  kwa angalau
miaka  3.Hakuchukua  chemo wala  mionzi,  alichukua  wakia  4  za  mafuta  ya  bangi  na  bado
anakula kidogo karibu kila  siku.Sio watu wengi  wanaopiga saratani  ya matumbo.Rick ndiye
shujaa wetu." Flute Wood

"Ni  vigumu kuamini  kwa watu  ambao hawajapata  nafasi  ya  kupata  elimu juu ya nguvu ya
uponyaji ya mafuta ya bangi ... Ninaishi katika eneo ambalo Rick Simpson anatoka, na tumeona
nguvu ya uponyaji  kwa miaka 10.Inatibu saratani,  kisukari,  matatizo ya misuli,  maumivu ya
meno, hasa dawa ya miujiza ya kuungua (lazima uione ili uamini).
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Hadi sasa hakuna kitu ambacho tumeona ambacho hakitafanya kazi, ikiwa kinachukuliwa vizuri
na mara kwa mara.Hasa ni nzuri kwa saratani ya ngozi, kichefuchefu, tumbo kwenye tumbo, na
chochote  anachohitaji.Usingizi  mzuri  wa  usiku.Hakuna  kitu  kinachoondoa  mfadhaiko  kama
mafuta  ya  bangi,  na  shida  zetu  nyingi  za  ndani  husababishwa  na  mafadhaiko.Hivyo  basi
kwenda.Bahati  nzuri  kwa kila  mtu.Inafanya kazi kweli,  lazima uiamini.Weka imani yako kwa
Mungu na Rick Simpson.” Terry

"Ninachojua ni kwamba nilikuwa tayari kwenda, sikuweza kuvumilia tena, weka hadithi yangu
hapa,  na malaika wangu akapiga hatua na kuniunganisha kwenye mafuta ya RSO.Nilikuwa
nimeacha kula, na nikiwa na kiasi kidogo cha mafuta ya mchele, niliweza kuhisi  mabadiliko
ndani yangu.Kabla ya hapo maisha yangu yalikuwa juu ya kitanda na pedi ya joto, iliyohifadhiwa
chini  ya  vinywaji.Lakini  kufikia  siku  ya pili,  nilikuwa nimeamka,  kwenye  sanduku  la  barafu,
nikitafuta  kitu  cha  kula,  nikaoga.Kwa  wengine  hiyo  sio  jambo  kubwa,  hadi  wakati  unakuja
ambapo huwezi kusimama kwa muda wa kutosha kuoga.Nilikaa juu yake, nikaongeza uzito,
nikaanza kuishi tena, nikirudisha maisha yangu.Ni majuto tu kwamba sikujua juu yake kabla ya
upasuaji.56, mwanamke mweupe aliyeathiriwa na saratani ya matiti Kathleen"

"Baba yangu sasa ana umri wa miaka 75 kama miaka 18 iliyopita baba yangu aligunduliwa na
saratani ya tumbo, alitolewa tumbo, alitumia miaka 15 kujifunza jinsi ya kuishi tena.Miaka 3
iliyopita aliambiwa alipaswa kuondolewa utumbo wake wa chini na sehemu ya utumbo wake
kutokana na vidonda vya saratani.Miaka 2 iliyopita aliambiwa saratani hiyo mpya ilikuwa katika
maeneo ambayo hayawezi kufanyiwa upasuaji...

Nilipopata habari hii nilifanya kundi la saa 24 la mafuta (gramu 350 za bud ya juu katika 1/2
galoni ya Everclear).Mwaka mmoja baadaye alipokwenda kuchunguzwa, Dk. hakuweza kupata
saratani  yake,  inaonekana  mafuta  hayo  yanaifanya  saratani  hiyo  isionekane  na  kushindwa
kufa...Sasa  anamtibu  rafiki  yake  mkubwa  Ellie,  mbwa  wake  wa  Labrador,  ambaye  ana
vivimbe  ...na  anaitikia  mafuta  vizuri  sana...mimi  ni  shabiki  wako  mkubwa  Marekani.Maisha
yangu ni mafuta haya.Asante Rick Simpson.” Rebeka

"Lazima nishiriki habari hizi nzuri na wewe na wafuasi wako ...Rafiki wa kazi wa mke wangu
alimwambia miezi michache iliyopita kuwa saratani ya kongosho ya mumewe imerudi kwa mara
ya pili, mimi na mke wangu tayari tunajua RSO yako kwa hivyo tuliiweka kwenye tovuti yako ili
kujifunza zaidi juu yake nk., alianza. moja kwa moja na jana alirejea hospitali kwa ajili ya majibu
ya vipimo vyake vya hivi karibuni, hospitali ilikuwa ikimwambia kuwa anahitaji chemo tena, lakini
kilichotokea  walipoangalia  majibu  ni  kwamba,  saratani  ilikuwa  kweli.  ndogo  sana  kuliko
ilivyokuwa wakati wao kwanza niliona imerudi, karibu kutoweka kwa kweli.Walichanganyikiwa ni
jinsi gani inaweza kupungua (wanapaswa kujifunza kuhusu aina zote za dawa basi eh, sio tu
zile  zenye sumu).Walisema wanataka kuondoa kilichobaki,  lakini  nilimshauri  aendelee tu na
dozi zile zile alizokuwa akifanya hapo awali, kwani ni wazi imekuwa na matokeo chanya, na
asijisumbue kuwaruhusu wale wachinjaji popote karibu naye.Nilifurahi sana kusikia habari hizo
na sikusubiri kukujulisha. :)" Marko

--  Umefanya  vizuri,  Mark,  pitia  jinsi  mgonjwa  anavyohisi,  uchunguzi  sio  lazima  katika  hali
nyingi.Ikiwa anakula 120-180g zaidi ya miezi sita, hana mengi ya kuwa na wasiwasi kuhusu,
inaonekana.JB

"Kuna maelfu ya uthibitisho wa kumbukumbu kwamba kweli huponya saratani kwa watu ambao
walikataa kuwa na uhusiano wowote na madaktari, mafuta tu.Nilikuwa na saratani ya hatua ya
4.Nilikuwa na miezi 3 tu ya kuishi na hiyo ilikuwa miezi 14 iliyopita. Tom

“Kwa kukujulisha tu, hapa kuna sasisho la mjomba wangu Tom.Kiwango chake kipya cha PSA
ni 0.1 na thabiti.Asante kwa kutupa maarifa ya kuokoa maisha yake.Alikuwa katika hatua ya 4
ya saratani ya kibofu.Tunatazamia kufanya ushuhuda.Mungu akubariki." Sherri
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"Tom, nilitumia mafuta haya miaka 3 iliyopita kuua saratani ya kibofu cha 4.Nilitumia tiba ya
homoni kuanza na,  kisha nikagundua kuhusu RSO.Inafanya kazi.Binafsi  najua watu kadhaa
wanaoitumia kila siku kwa magonjwa mengi.Ni msaada mkubwa kwa wagonjwa wa saratani,
lakini nadhani ufunuo wangu wa kushangaza umekuwa kuponya psoriasis kali ya mtu ambayo
walikuwa nayo zaidi ya 90% ya miili yao.Kwa kumeza 1/4 hadi 1/2 gramu ya mafuta kwa siku
kwa wiki  6,  mtu huyu amejiponya mwenyewe kutokana na hali  ambayo alikuwa ameteseka
tangu mtoto.Ningeweza kuendelea kwa masaa mengi kuhusu mambo ambayo nimeona mafuta
haya yakifanya.Utaona, weka akili yako wazi, na fanya kama Rick anavyoelekeza, hautajuta.
Dan

"Tangu kupona kwangu kutoka kwa Ugonjwa wa Ulcerative Colitis na Saratani Daktari wangu
wa Magonjwa ya Njia ya Mfupa sasa ana wagonjwa wake WOTE kwenye bidhaa za Bangi kwa
sababu  ni  dawa  zenye  nguvu  zaidi  za  kuzuia  uvimbe  anazojua...na  zinafanya  kazi  BORA
KULIKO DAWA YOYOTE ANAYOWEZA KUAGIZA!!!” Craig

"Najua inatibu saratani ...Nilimponya mama yangu mara 3 na sasa hana saratani.” Mc Jay

"Nimekuwa nikitumia mafuta hayo kwa muda wa wiki 5 na uchunguzi wa jana wa wanyama
kipenzi ulionyesha kupungua kwa uvimbe wa mifupa na hakuna ushahidi  wa uvimbe wa ini
uliokithiri.Hapo  awali  niliwasilisha  hatua  ya  4  ya  mifupa  na  saratani  hai  miezi  3
iliyopita ...Ningesema inafanya kazi.Na hiyo ilikuwa 8cc ya kwanza, wakati wa kupunguza 52
zinazofuata!!" Laura

--  Sawa,  Laura,  nimefurahi  kusikia  hivyo,  lakini  kaa  mbali  na  uchunguzi  au  Xrays  zaidi
ikiwezekana.Hutaki kung'aa tumor, oncologist wako anapaswa kuwa na uwezo wa kukuelezea
kwa nini sio wazo nzuri kuifanya.Kila la heri, JB

"Sikiliza, nilitafiti hii kwa miezi kadhaa.Imeungwa mkono na Harvard.Wanaitumia Uhispania.Kwa
sababu  ya  ukweli  kwamba  ni  kinyume  cha  sheria,  kwa  bahati  mbaya  siwezi  kukuambia
chochote zaidi.Ninaweza kusema mume wangu ana saratani ya hatua ya 4 na mets kwenye
ubongo.RS inasema usimwamini mtu yeyote kwa afya yako.Kwa hiyo sikufanya hivyo."Niliruka
juu ya mwezi" kwa kusema.Nilitua kwa miguu yangu na mume wangu anaendelea vizuri.:)" Lisa

“Mpendwa  CureYourOwnCancer.com,  kitambo  kidogo,  nilisoma  kuhusu  Mafuta  ya  Rick
Simpson na niliamua kujaribu kutengeneza baadhi.Nimekuwa nikikuza bangi kwa muda mrefu
sana.Nilitumia  baadhi  ya  buds  zangu  bora,  na  kutengeneza  mafuta  ya  katani  ya  hali  ya
juu.Nilijaribu na sikuweza kuamini.Ilikuwa na nguvu sana kana kwamba hakuna kitu ambacho
nimewahi kuwa nacho.

Baada ya kujaribu, nilijua juu ya mgonjwa ambaye alikuwa akipambana na saratani (Hodgkin's
Lymphoma) kwa karibu miaka 11 wakati huo.Nilijitolea kuwa mlezi wake wa matibabu ya bangi,
na  kumpa  mafuta  bila  gharama  yoyote  ili  mradi  tu  achukue  mafuta  kama
ilivyopendekezwa.Wakati huo, alikuwa mgeni kwangu zaidi ya kidogo.Nilikutana naye mwaka
mmoja  uliopita  kwenye  mkutano  wa  klabu  ya  huruma  na  nikajua  kwamba  alikuwa  na
saratani.Nilitaka sana kuona ikiwa mafuta yanaweza kutibu saratani,  kama ilivyotajwa katika
kitabu cha Rick SimpsonIkimbie Tiba.

Kwa hivyo, baada ya kuwasiliana na mgonjwa huyu na kuwasilisha ofa kwake, tuliwasilisha
makaratasi sahihi kwa jimbo letu na kuanza matibabu.Tuliiweka mahali ambapo angekuwa na
mimea, hivyo hatimaye, angeweza kujipatia mafuta.Hiyo pia ilikuwa sehemu ya makubaliano,
kwamba anajifunza jinsi ya kujisaidia.Tulianza matibabu.Mwanzoni ilikuwa vigumu kwake kwa
sababu mafuta yalikuwa na nguvu sana, na kuitumia mara tatu kwa siku inaweza kuwa vigumu
sana.
Baada ya miezi mitatu, uvimbe kwenye kifua chake cha juu ulianza kupungua.Baada ya miezi
mitano,  uvimbe ulikuwa umekwenda kabisa.Kisha akaingia kwa uchunguzi  wa CAT.Matokeo
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yakarudi  kuwa  hana  saratani!Madaktari  wamekuwa  wakijaribu  kuponya  saratani  yake  kwa
angalau miaka 11.Chemo, upandikizaji wa uboho, na kadhalika.Ilichukua tu kuhusu pauni moja
ya bud ya kwanza kubadilishwa kuwamafuta ya katani.Ana matokeo yake kabla na baada ya
CAT scan kwenye diski (itatolewa kwetu hivi karibuni).Amejitokeza na kusema hadharani kwa
watu.Kwa kweli,  sasa yeye ni mlezi anayesaidia wagonjwa wengine na mafuta ya katani ya
uponyaji!”GrowGoddess”

"Mwaka  mmoja  uliopita  daktari  wangu  wa  saratani  alituambia  tuwasiliane  na  hospitali  hivi
karibuni, saratani ya koloni ilikuwa imerudi kwenye mapafu yangu na koloni, ilikuwa imetolewa
kwenye koloni mnamo 09 na ini mnamo 11.Mume wangu alisisitiza kwamba wajaribu raundi
moja zaidi ya kemia.Wakati huo huo niligundua mafuta ya Bangi, nilianza kutumia mafuta siku
hiyo hiyo kama chemo.Alama yangu ya uvimbe ilikuwa 17.6.Baada ya matibabu MOJA (na wiki
2 za mafuta) alama yangu ya uvimbe ilikuwa 10.6.Ijumaa iliyopita baada ya matibabu 2 na wiki
5 za mafuta, alama yangu ya tumor ni 4.8.Muuguzi wangu aliniambia kuwa hajui ninachofanya,
lakini  chemo hii  haikupaswa kutoa matokeo haya.Ninahisi  bora kuliko  nilivyohisi  kwa muda
mrefu, mrefu." Diane

“Habari Jindrich, jana nilimaliza kusoma kitabu cha Rick.Mambo mazuri!Kusema kweli sihitaji
ushahidi wowote zaidi kuhusu nguvu ya kichawi ya mafuta!

Pia nimefanya majaribio na kila siku nagundua kitu kipya ambacho dawa hii inaweza kufanya!
Inashangaza!Cha kusikitisha ingawa nina uhakika na hata kama mpenzi wangu anaamini bado
mama yake kwa namna fulani hawezi "kuacha" kabisa ...na bado hana uhakika kama ataacha
chemo  mbaya…
Ninajaribu kila wakati kuleta mabishano mazuri lakini siwezi kuamua kwake!Yeye ndiye mwenye
saratani na ndiye pekee anayeweza kuamua nini cha kufanya na maisha yake.

Najua  atapona  hata  hivyo  mwishowe  kwa  sababu  tutamjaza  mafuta  mengi  kiasi  kwamba
haitawezekana afe.Lakini  bado nahisi  ni  ujinga na ni  hatari  sana kuchezea hizi  kemikali  za
kutisha, hasa pale unapopata dawa za asili ambazo zimethibitika kutibu saratani!Nilisoma juu ya
uzoefu  wako na saratani  na mfumo wa matibabu ...Samahani  sana kwa kufiwa… na sasa
ninaelewa vyema mtazamo wako kuhusu dawa za jadi zinazoitwa “dawa”! Luigi

-- Hujambo Luigi, asante kwa maneno yako mazuri kuhusu kitabu hiki na inasikitisha kwamba
ulilazimika  kupitia.Ni  chaguo  lake  ni  matibabu  gani  atachagua  lakini  nisingekaribia  kemia  -
nisome tu hadithi ya Mama yangu kwa ajili yake, labda ataelewa kuwa kunywa sumu kamwe sio
wazo zuri, haswa ikiwa haijathibitishwa au lazima.Nafasi yake ya kunusurika tu kwenye kemia
itaimarika sana ikiwa atachukua mafuta, lakini tena, kwa nini kusababisha uharibifu zaidi kwa
mwili wake mgonjwa?Haina maana hata kidogo.Kila la heri, Jindrich

“Rafiki  yangu  aliniketisha  chini  kutazamaIkimbie  Tibakaribu  miaka  miwili  na  nusu  iliyopita
nikifikiria inaweza kusaidia psoriasis yangu.Tulitengeneza mafuta pamoja- mara ya kwanza kwa
sisi  sote-  ndani  ya  wiki  tatu,  plaque  psoriasis  yangu  ilikuwa  imekwenda.Nimekuwa
nikitengeneza  mafuta  na  kuyameza  tangu  wakati  huo.Ikiwa  nitameza  kila  siku,  na  kupaka
mafuta  usiku  kwa  matangazo  ya  kibinafsi  ambayo  yanajitokeza  kwa  nasibu,  psoriasis
inadhibitiwa sana na karibu haionekani.Kwa sababu ya uzoefu huu, niliruka kwa miguu miwili na
sasa ninamiliki Biashara ya kwanza yenye leseni ya matibabu ya Bangi huko Colorado.Mwaka
mmoja katika biashara yangu,  baba yangu aligunduliwa na hatua ya IV Melanoma- ilikuwa
imeenea kwenye mapafu na ini.Daktari wake wa saratani alimpa miezi 3 hadi 12 na kumwambia
ajitayarishe kwa huduma ya hospitali.Mara moja nilimuanzisha kwa matibabu ya RSO na miezi
mitano  baadaye,  saratani  yake  imetoweka.Imeenda.Jambo rahisi  zaidi  duniani!Asante  Rick,
kwa kuleta tena dawa hii ya ajabu duniani!:-)” Erica

"Nilifanya kozi ya wiki 2 ya mafuta ...Ningeweza tu kumudu kila siku nyingine au zaidi, hata
hivyo psoriasis kwenye mwili wangu karibu kuondoka.Ninatoa7kadi yangu kwa mkulima wa nje
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mwaka huu ili nipate malighafi ya kutosha kwa wakati mmoja kutengeneza kundi la siku 60 ili
kuponya ubaya huu mara moja na kwa wote !!!” Sophie

“Mafuta ya bangi yanatibu saratani.Mimi ni mgonjwa wa saratani ya matiti katika hatua ya 3 na
ninatumia mafuta kujiponya. Adele

"Hakuna Chemo,  hakuna mionzi  ...  RSO & mabadiliko  ya lishe...  RSO iliponya saratani  ya
tumbo langu bila uchafu wowote ...." Dale

"Halo Rick, nilizungumza nawe miezi michache iliyopita na tangu wakati huo nimejaribu mafuta
ya mfadhaiko wangu.Ni vigumu kusema ikiwa ilikuwa na ufanisi au la, kwani wakia moja (28g)
ilitoa tu ya kutosha kwa takriban siku 10.Kuelekea mwisho wa zile siku 10, nilipatwa na mshuko
wa  moyo  kwa  siku  chache.Kulikuwa  na  mfadhaiko  uliohusika  katika  maisha  yangu  lakini
niliweza kufanya kazi pamoja na hisia za huzuni.Kwa hivyo ni nani anayejua, inaweza kuwa
mbaya zaidi bila mafuta.

Kwa  hivyo  nilijaribu  pia  mafuta  kwenye  saratani  ya  ngozi  ya  rafiki  yangu  (umri  wa  miaka
76).Ilikuwa  saratani  inayoonekana  mbaya  sana,  takriban  8mm  ya  kituo  cha  manjano  sana
kilichozungukwa na uwekundu unaoenea kama kipenyo cha 75mm.Aliiacha kwa siku 2.5 tu
kwani kuwashwa na harufu ilimzidi.Walakini wakati kifuniko kilipoondolewa (ilikuwa ni mavazi ya
kuzuia maji), saratani ilikuwa karibu kutoweka.Kwa bahati mbaya, ana saratani nyingi za ngozi
na hawezi kumudu pesa zinazohitajika kuzitibu.Kwa hiyo anazichoma kwa maumivu mengi.Ana
asili ya kushuku na kwake kusifia mafuta ni muhimu sana.

BAADHI YA HABARI NJEMA.Mwanangu anasoma mwaka wake wa mwisho wa Chuo Kikuu
akisomea Kemia na alimweleza Profesa wake wa Kemia hai (bwana wa Kichina aliyezaliwa
Australia) juu ya matokeo na alivutiwa sana na anaenda kuchunguza na kujaribu mafuta kwa
watu  mbalimbali  wenye  saratani  ya  ngozi.Sina  hakika  hii  itachukua  muda  gani  lakini
nitakufahamisha.Kwa  uaminifu  wa  Profesa,  tunaweza  kupata  mguu  katika  mlango  wa
urasimu.Habari, Warwick, Australia”

"Nimeifanya, nikamhudumia mwanangu wa miaka 18… Hakuna dalili ya saratani sasa.Nina deni
lako la asante kubwa Rick Simpson.Mwanangu aligunduliwa mnamo Oktoba na sarcoma ya
synovial  baada ya kuondoa uvimbe kabla ya kuchunguzwa ...Aliambiwa kuwa saratani  hiyo
bado ingekuwepo na inaweza kuenea hadi  kwenye mapafu yake kutokana na aina kali  ya
saratani...Matokeo  ya  hivi  majuzi  zaidi  ya  mtihani,  hawawezi  kupata  athari  yake  kwa
kuchanganyikiwa kwao...Mafuta ya bangi ni mojawapo ya mambo mengi niliyomwanzishia mara
tu baada ya kugunduliwa.” Amanda

"Rafiki yangu wa karibu alikuwa akipewa morphine kwa maumivu ya uvimbe wa ubongo.Mofini
yenyewe  ilisababisha  uraibu,  kujiondoa  na  ilifanya  mambo  kuwa  mabaya  zaidi  wakati  wa
matumizi yake.Bangi yenyewe ilikuwa dawa moja ambayo ilitoa ahueni kwa dalili za kujiondoa,
huzuni, maumivu, na saratani yenyewe.Ujumbe wako ndio uliomuokoa rafiki yangu.” Jasper

"Nimefurahishwa sana na mafuta.Mwezi huu uliopita ilikuwa mara yangu ya kwanza kusoma au
kusikia  kuihusu.nimevutiwa...Bw.  Simpson,  wengi  wetu  tunakushukuru  kwa  kazi  isiyo  na
ubinafsi na upendo ambayo umefanya kwa ajili ya wanadamu wote.Wewe ni ufafanuzi wangu
wa Humanitarian!!!Nimejitolea na Hospice tangu 1998, nimeona wengi wakiteseka na kuaga
dunia, hata mikononi mwangu.Kufikiri kwamba mateso mengi haya yangeweza kupunguzwa ni
jambo la kushangaza sana...” Cindy

-- Ni kweli, hasa wakati mtu anazingatia kwamba maelezo yote kuhusu "nguvu za uponyaji za
kimiujiza"  za mafuta  ya Rick  Simpson ni  kweli.Mafuta  yaliyotengenezwa vizuri  na  kutumika
yanaweza kutibu saratani,  kisukari,  na maelfu ya magonjwa mengine.Inaweza kusaidia kwa
maumivu ambayo morphine haitagusa.Kwa kweli hufufua mwili na kukuza tena misuli.Maneno
ya kutisha akili hayaelezei kikamilifu, nadhani.JB
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"MUNGU  WANGU.Nimepata  habari  kutoka  kwa  mtu  ambaye  ninamtolea  machozi  Phoenix
ambaye alikuwa na nikimaanisha alikuwa na saratani ya figo.Baada ya kuchukua mafuta kwa
siku 90, uchunguzi mpya zaidi wa PET unaonyesha uvimbe umekwenda..Hii ni ajabu.Nimeona
Phoenix  Tears  ikiponya  wengi  kwani  nimekuwa  nikifanya  nayo  kazi.Asante  kwa  kunisaidia
kuwasaidia wengine wapone.” Gregg

--  Hongera  na  asante  kwa  kusaidia  wengine,  Gregg.Hakuna  scanning  zaidi,  mafuta
tu.Uchambuzi huo ni wa kusababisha saratani, unaweza kusababisha saratani kurudi na nani
anataka hiyo?JB

"Habari mpendwa Rick Simpson & Jindrich Bayer, natumai nyote hamjambo na hamjambo.Kwa
kuzingatia kiasi cha barua pepe ambacho lazima upate nina uhakika hunikumbuki kutoka miezi
iliyopita kwa hivyo nilijumuisha barua zetu za awali.Mama yuko hai na ana afya tele!Kusema
tunashukuru sana ni ujinga.

Alipogunduliwa  mnamo  Februari  2012  (hatua  ya  4  ya  adenocarcinoma  ya  kongosho  na
metastasis kwa ini na mapafu) ubashiri wake ulikuwa wa miezi 3 hadi 6 huku afya ikitarajiwa
kupungua  sana  wakati  huo.Badala  yake  yuko  hai,  ana  furaha  na  yuko  mzima  miezi  10
baadaye.Najua nyote wawili mnapinga chemo na sisi pia… Lakini waliposema miezi 3 tulitupa
KILA KITU ikiwa ni  pamoja  na chemo pamoja na kuanzisha RSO mara moja.Tumeambiwa
hakuna  mtu  anayebaki  na  afya  njema  kama  mama  kwenye  chemo  ya  Gemzar  kama
alivyopokea.Ilibidi RSO iwe na afya njema wakati huo.Kemo ilikoma wiki 6 zilizopita alipoamua
kuwa anaweza kuhisi mwanzo wa uharibifu wa chemo.Sasa amekuwa nje ya chemotherapy
kwa wiki 6 na anahisi vizuri.

Tangu kugunduliwa kwake mnamo Februari 2012, baada ya kuongezeka kwa mara ya kwanza,
amechukua gramu ya RSO kwa siku (takriban gramu 300 jumla hadi sasa).Uchunguzi wa hivi
punde uliofanywa Jumatatu tarehe 12-17-12 ulionyesha kupungua kwa uvimbe ikiwa ni pamoja
na hati  kwamba baadhi ya uvimbe huo ulikuwa mdogo sana kuweza kuonekana kupitia CT
scan.Ilikuwa  habari  ya  ajabu!Kisha  Jumanne  tulipata  matokeo  kutoka  kwa  kazi  yake  ya
maabara.Baada ya kupokea habari hizo nzuri za uchunguzi tulishtuka kusikia kwamba kipimo
chake  cha  alama  ya  uvimbe  (CA19-9)  kilikuwa  kimeongezeka  kutoka  285  hadi  2100.Je,
umewahi  kuona  hili  likitokea  hapo  awali?Je,  una  maelezo  yoyote  kuhusu  kwa nini  au  jinsi
vialamisho viliongezeka?Mawazo yoyote wakati wote?Mapendekezo yoyote?Swali hili limetoka
kwa waundaji kadhaa wa RSO lakini hadi sasa hakuna jibu dhahiri.

Haya  hapa  ni  matokeo  yake  ya  CA19-9  hadi  sasa.Kiwango  cha  kawaida  ni  CHINI  YA 37.
Hakukuwa na kipimo cha alama ya uvimbe kilichofanywa katika utambuzi wa awali  mnamo
Februari.  4-30-12...23,568;  5-30-12...5,240;  6-18-12...4,458;  8-8-12...538;  10-8-12...285
(Chemo ya mwisho ilikuwa 10-29-12); 12-17-12...2,100.Maoni yoyote ambayo unaweza kuwa
nayo yatathaminiwa na familia yangu!Nakupenda sana B”

"Mpendwa  B,  CT  scans  hutoa  kipimo  kikubwa  cha  mionzi  na  hiyo  ndiyo  inaweza  kuwa
imesababisha, pamoja na chemo haikuwa lazima kabisa.Ningemtaka ale 180g ya mafuta bora
zaidi  haraka  iwezekanavyo.Hakuna  tena  uchunguzi  wa  CT  au  upuuzi  mwingine  wowote
unaosababisha  kansa,  mafuta  tu  na  kiasi  anachoweza  kuchukua.Lazima  uondoe  uharibifu
kutoka kwa chemo na mionzi kwanza na itachukua muda, ilifanya kazi kuwa ngumu zaidi kwa
mafuta.Kama vile kumpa dawa ya kukinga wakati wa kusukuma sumu kwenye mishipa yake,
haileti maana yoyote kwangu.Kila la heri, Jindrich Bayer”

"Nilifuatwa  na  mwanamke  aliyekuwa  na  saratani  ya  matiti  takriban  wiki  4  zilizopita  na
nikafanikiwa kumwelekeza njia ifaayo.Ana uvimbe mkubwa sana, (nadhani anaweza kuwa na
zaidi ya moja) na anaweza kuuhisi.Ni wiki 3 tu tangu aanze mafuta na tayari uvimbe umeanza
kulainika.Sio mbaya kwa wiki 3!Najisikia kutiwa moyo sana kwa ajili yake na NAJUA tu kwamba
mwanamke huyu atakuwa hadithi nyingine ya mafanikio.Upendo Mmoja." Corrie
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"Baba  yangu  ana  umri  wa  miaka  89,  ana  saratani  ya  ngozi  kwenye  uso  wake.Mara  tatu
nimempeleka  hospitali  kukatwa,  jambo  ambalo  linamfungulia  maambukizo  bila  kusahau
kumchukua kutoka kwa nyumba ya wauguzi  na kumrudisha ni  ngumu kwake.Nimeanza na
mafuta ya bangi wiki kadhaa zilizopita.Baadhi ya hizi ni saizi ya kidole changu cha mtoto hadi
kidole gumba.Kulikuwa na 11 ambao nimetibu sasa kuna 4 moja ya saizi ya kidole gumba cha
kidole cha mtoto.Wanakufa tu na kuanguka kutoka kwa ngozi kuponywa.Nimeshangazwa na
wauguzi na madaktari wote.”Steve

“Ningependa tu kusema kwamba nina furaha kubwa kutangaza kwamba uchunguzi wa baba
mkwe  wa  saratani  yake  umetoka  safi  kabisa  kwa  mara  ya  pili  baada  ya  ile  ya  kwanza
kuonyesha  madoa kwenye  mapafu.Tulimuanzisha  kwenye  mafuta  mara tu  baada  ya  ile  ya
kwanza kuonyesha madoa.Bangi imechukua mapafu yake na kuyasafisha!Aliambiwa anahitaji
Chemo.Tulikuwa dhidi yake na kumweka kwenye mafuta badala yake.Bangi hutibu saratani!!!”
Karen

"Inatibu  Saratani  ya  Shingo  ya  Kizazi,  pia!Sikuweza  kumudu  matibabu  (hata  MOJA...)  na
nilienda mwaka bila  aina yoyote ya usaidizi  wa kimatibabu...lakini  nilivuta sigara karibu kila
siku ...kisha mwaka mmoja baadaye katika mtihani wangu wa kila mwaka, daktari na wauguzi
walipigwa na upepo ...hawakupata kitu zaidi ya makovu kidogo mahali saratani ilikuwa ...Sina
saratani kwa 100% sasa ...asante kwa bangi...sio madaktari...sio "dawa"...sio matibabu...lakini
kwa sababu ya mmea safi, wa mitishamba, wa ASILI...Nina ushahidi hai...Madaktari walisema
nilipaswa  kuwa  katika  kiwango  cha  5  cha  saratani  kutokana  na  kwenda  bila  matibabu
yoyote ...lakini bado ilikwisha...bila msaada kutoka kwao...walipigwa sana na kunipeleka katika
HOSPITALI YA SERIKALI ya LITTLE ROCK (UAMS) kwa uchunguzi zaidi...na UAMS haikupata
chochote  zaidi  ya  makovu  kidogo...walisema  ni  muujiza...Nadhani  ni  Bangi  tu...Ihalalishe
tayari...wasaidie watu...si ndivyo ubinadamu ULIZOPELEKA?” Monica

"Nilitumia Mafuta ya Bangi kutibu Carcinoma ya Basal Cell kwenye shingo na uso wangu.KWA
MAFANIKIO.Hii ni saratani bora ya kufanya utafiti juu yake.Inaonekana wazi kwa jicho la uchi,
na mabadiliko yoyote yanayotokea yanaonekana kwa urahisi.Nimejaribu kutoa riba katika hili
hapa Marekani, lakini mipasho ina mtu yeyote, na inaonekana kila mtu ana majeraha ya kufa
kugusa.Ona unachoweza kufanya.” Joseph

"Nina uvimbe kwenye paja langu, zamani lilikuwa gumu, karibu 2 cm, sasa ni chini ya nusu ya
saizi na kuwa laini (wiki 4)." Katri

"Na nimegundua kuwa sina saratani baada ya kuwa kwenye mafuta kwa miezi 5 mfululizo!!"
Mimi

Q.JB,  una  lolote  kuhusu  kuponya  aina  fulani  za  uvimbe  zinazoitwa  hemangioblastomas?
Ninafuata  machapisho yako,  pamoja na mengine.SIJAWAHI kuona matibabu ya aina hii  ya
uvimbe zaidi ya kukatwa.Nina kundi lao.” Graeme

A.Sio  kibinafsi,  hakika  hatujapata  nafasi  ya  kutibu  magonjwa  yote  yanayojulikana  kwa
mwanadamu binafsi,  lakini  kwa  kuzingatia  yale  ambayo  nimesoma kuhusu  hilo  sasa,  sioni
sababu kwa nini mafuta haipaswi kusaidia.Kwa jinsi ninavyojua, wanaweza tu kuitambua kwa
kutumia  CT scans,  na  jinsi  ninavyoiangalia  kila  mtu  anayechukua  CT scan anapaswa kula
angalau 60g ya mafuta baadaye.Na ikiwa watakula hizo 60g kabla ya upasuaji, mara nyingi nina
uhakika upasuaji hautakuwa wa lazima kwa sababu uvimbe hautakuwapo.Kwa hivyo bila shaka
ningejaribu mafuta mwenyewe.Kila la heri, JB

"Ukweli kwamba placebo huponya watu wengine ni sababu ya kutupa dawa milele na kusoma
sanaa ya placebo.Baada ya kusema kwamba hutawahi kufanya uchunguzi wa aerosmith wakati
una tiba inayofaa, uko sawa, hiyo itakuwa inaua nusu ya wagonjwa wako, wagonjwa na wakatili.
Christopher
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--  Kwa  kweli  itakuwa  mbaya  na  ya  kikatili,  na  ndiyo  sababu  mimi  binafsi  sitafanya
hivyo.Wengine wanaweza kama wanataka,  lakini  mimi siwezi.Ninataka mfumo wa matibabu
uanze  kutumia  mafuta  kama  placebo  -  ikiwa  watathibitisha  kuwa  chochote  wanachotaka
kutumia  ni  salama  na  bora  zaidi  kuliko  mafuta  (na  ya  kufurahisha  /  ya  kupendeza  kwa
mgonjwa), basi wanaweza kwenda mbele na kuiuza. .Ikiwa sivyo, basi kwa nini sivyo.Ni rahisi
sana na ya busara sana, nadhani.Na hivyo ndivyo itakavyokuwa katika siku zijazo hata hivyo,
kwa nini usubiri?JB

"Hatujachelewa kukubali ukweli kwamba bangi ni dawa tu.Wakati huo huo, sio kuchelewa sana
kuanza kutumia mafuta kama dawa, bila kujali hali yako au ni kali kiasi gani.Kwa matumizi ya
mafuta, kuna kawaida nafasi nzuri ya mgonjwa anaweza kupona, au mafuta yatawapa ubora wa
juu wa maisha hadi mwisho.Na hiyo ni muhimu pia.JB”

"Wagonjwa ambao wametumia chemo wanapoanza kutumia mafuta, jambo la kwanza ambalo
mafuta inapaswa kufanya ni kuondoa sumu mwilini mwao.Kwa hiyo katika baadhi ya matukio,
mgonjwa  anaweza  kuhitaji  kumeza  mafuta  kidogo  kabla  ya  kuanza  kushambulia  saratani
yenyewe.Kwa  kweli  sio  wazo  nzuri  kuchukua  chemo,  haswa  wakati  sio  lazima  kabisa
ukizingatia kuwa mfumo wa matibabu umejua juu ya bangi kama tiba ya saratani kwa miaka
kadhaa.JB”

Q.Wagonjwa wa saratani ya 'Terminal': Je, unawaanzisha kwa fujo kwa gramu 1 kwa siku au
kaziniwao hadi kwa zaidi ya wiki moja au zaidi?Ushauri kutoka kwa uzoefu?

A.Hapana, sisi huanza na dozi ndogo kila wakati na tunafuata sana maagizo.Kwa kweli, ikiwa
wana uzoefu wa hapo awali na bangi na wanajua hakuna kitu cha kuogopa, wakati mwingine
unaweza kuanza na kipimo cha juu.Lakini huwezi kujua mgonjwa atajibu vipi mafuta, pamoja na
kuwa  na  mchanganyiko  wa  dawa  mbalimbali,  kwa  hiyo  unaweza  kutaka  kuwa  makini  na
kuangalia shinikizo la damu la mgonjwa nk.Pendekezo la jumla ni kufuata maagizo, lile lisilo
rasmi ni - kufuata silika na uamuzi wako na wakati mgonjwa hana "chochote cha kupoteza,"
singesita kuwapa dozi ya juu inapohitajika (maumivu makali ya mgongo nk.) .Gramu ya mafuta
ya kiwango cha juu sana inaweza kumfanya mtumiaji asiye na uzoefu kuwa juu sana, lakini
bado haina madhara.Wakati mwingine hata hali ya kukosa fahamu iliyosababishwa na katani
inaweza kuwa ya manufaa na nina uhakika itatumiwa kwa njia hiyo kwa ganzi kabla ya upasuaji
mapema au baadaye, lakini hivi sasa tunataka kuona wagonjwa wakikaa katika eneo lao la
faraja iwezekanavyo.Natumai nimeieleza vyema.Hongera sana JB”

"Corrie,  rafiki  yangu,  ulinisaidia  kwa  ***.Nimekuwa  nikimpa  dawa  kwa  uvimbe  wake  wa
neuroendocrine.Amekuwa akitumia dawa kwa mwezi  1 na inaanza kupungua.Ilikuwa kubwa
sana ilikuwa inasukuma tumbo lake lakini sasa imefika hatua kwamba anaweza kula tena na
daktari wake alisema hajawahi kuona uvimbe kama huo ukipungua kwa kasi.Ilimshangaza na
kazi zote za damu zilirudi kawaida hivyo nyingine kwenye njia ya kutibiwa na hiyo ni AJABU.Na
wewe ni wa AJABU na Mungu ni mkuu."

"Nina rafiki yangu ambaye ana saratani ya ubongo na nina Cml.Mafuta yanatufanyia kazi sote!!!
Rafiki yangu ni dhibitisho la kwanza machoni pangu kwamba mafuta haya ni muujiza ...Nilikuwa
na mashaka yangu hapo awali lakini sio sasa!Chukua mafuta, INAFANYA KAZI!” Tyler

"Mafuta ya bangi baada ya matumizi ya mwaka mmoja na kwa kutumia mafuta ya bangi pekee
yalibadilisha saratani kutoka kwa mtandao wa buibui hadi uvimbe ikiwa sasa waliweza kulenga
na aina fulani ya kemo pia aliongeza kipimo chake cha mafuta hadi gramu 3 kwa siku.Miezi 18
iliyopita wazazi waliambiwa kuwa saratani ya ubongo ilikuwa mbaya na alikuwa na takriban
miezi 18 ya kuishi na kwamba chemo ingemnunua miezi michache tu kwa hivyo katika kujibu
swali lako wote wawili walichangia kusamehewa natumai hilo litajibu swali. Mradi wa saratani ya
Michigan
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"Niliulizwa mwaka jana na rafiki wa mama yangu kama ningeweza kumtengenezea mama yake
mafuta ya katani kwa miezi 6, kutoka kwa bangi ya daraja la juu zaidi.Alikuwa na saratani ya
shingo.Nilimtengenezea  mafuta  kwa  kufuata  ushauri  wa  Youtube,  kisha  nikachapisha  kwa
Urusi.Alitumia kozi ya kwanza ya miezi 6 na matokeo ya kushangaza na akauliza dozi nyingine
ya  miezi  6,  nilimtumia  mzigo  mwingine,  na  sasa  miezi  14  baadaye  yuko  katika  afya
njema.Unafanya kazi ya ajabu, Rick.Asante." Gareth

"Habari, jina langu ni Alysa na nina umri wa miaka 16.Mnamo mwaka wa 2011 niligunduliwa na
astrocytoma  ya  hatua  ya  3.Sisi  (familia  yangu  na  mimi)  tulifanya  uamuzi  wa  kutumia
mkusanyiko wa bangi.Chuo Kikuu cha Michigan kilituambia kuwa sikuwa na uwezekano wa
kuishi zaidi ya miaka kadhaa na saratani yenyewe haikuweza kufanya kazi kwa sababu ilikuwa
katika malezi ya buibui.Januari iliyopita nilienda kwa MRI yangu ya kawaida katika Chuo Kikuu
cha Michigan.Vivimbe vyote vimetoweka.”

"Mama yangu ana saratani ya mapafu ya hatua ya 4 na ilisafiri hadi kwenye ubongo wake lakini
tangu amekuwa akifanya mafuta ya bangi ya RSO amekuwa akiendelea vizuri.Kazi yake ya
damu ilirudi vizuri na ninahisi kukushukuru sana kwa sababu ninahisi kuwa RSO imempa mama
yangu nafasi ya kupambana na saratani hii...” Shannon

"Mimi  ni  mwanamume mwenye  umri  wa  miaka  68  ambaye  nilikuwa  nikiishi  katika  maisha
niliyoyaona kuwa ya kawaida yenye afya bila matatizo makubwa na nilijitunza kwa kupigwa
risasi ya homa ya kila mwaka na kuchunguzwa.Kazi za mwili  wangu zilikuwa sawa na zote
zilionekana  kuwa  sawa  hadi  nilipoamka  asubuhi  moja  nikiwa  na  maumivu  makali  ya
tumbo.Nikidhani  ni  kiambatisho  au  ngiri  mke  wangu  alinikimbiza  kwa  dharura.Nilifanyiwa
upasuaji  wa dharura kama saa 2 baadaye,  Aug 15 2012,  na kulikuwa na uvimbe mkubwa
kwenye utumbo mpana ambao ulitolewa pamoja na limfu 14.nodi.Wiki moja baadaye sehemu
zangu za ndani zilipasuka na kunitia sumu na hiyo ikapelekea kufanyiwa upasuaji wa pili.

Kuanza kujisikia vizuri siku 4 baadaye, nilikuwa kwa miguu yangu na polepole kupata uhamaji
nyuma na nilianza kutokwa na damu.Kurudi  kwa upasuaji  namba 3 na siku  moja  baadaye
alikuwa  na  mshtuko  wa  moyo  kidogo.Muda  mfupi  baada  ya  hapo  -siku  33  katika  ICU-
niliruhusiwa na kubeba MFUKO wa OSTOMY.Mfuko ulikuwa nami kwa miezi 8 na upasuaji wa
kurejesha ulifanyika bila matatizo.Daktari wa upasuaji alisema saratani haijaenea zaidi ya nodi.

Licha ya hayo walinipeleka kwenye Kliniki  ya Saratani na kuanza kujadili  Chemo na mionzi
kama "ufuatiliaji." Itifaki ya kawaida walisema.BULLSHIT nilisema mimi!Hakutakuwa na miale ya
mwili wangu au kuutia sumu zaidi kwa Chemo au Radiation.Daktari wa oncologist katika Kliniki
ya Saratani hakubishana na alielezea ufuatiliaji  kila baada ya miezi 3 kwa mwaka, ambayo
ilijumuisha uchunguzi wa CT na kazi ya damu.

Nilipata nyenzo kama ilivyoainishwa na Rick Simpson na nikatoa RSO.Kufuatia maagizo yote
ya mchakato wa uchimbaji na kutumia Naphtha kama kiyeyusho changu, nilikuwa na mafuta
yaliyokamilishwa kwenye sindano na nikaanza kumeza mara mbili kwa siku, kiasi kidogo kila
wakati.Nilikamilisha ufuatiliaji wangu wa 4 katika Kliniki ya Saratani na walisema kwamba CT
scan  HAionyeshi  chochote  kitakachoonyesha  uwepo  wa  KANSA.Kazi  ya  damu  ilionyesha
kiwango cha CEA katika  1.4,  lakini  nini  heck,  kila  mtu  ana seli  ya  saratani  au mbili  ndani
yao.Wanazingatia  chochote  5+  kusababisha  wasiwasi.Sasa  ninatayarisha  kundi  lingine  na
nitameza kila siku kama kipimo cha kuzuia.Kwa yeyote anayeugua saratani sasa nakushauri
ufanye vivyo hivyo.Hatuna cha kupoteza na kila kitu cha kupata." Gerry

"Je, imechelewa sana kuokoa mtu ambaye ana hatua ya 4 na tayari ana ngozi na mifupa, na
hawezi kutembea tena kutokana na kupoteza nguvu?" Tumble

“Hujachelewa.Miujiza mingi imeonekana kwa matumizi ya mafuta haya.Ikiwa haiwezi kuwaokoa,
kidogo itafanya ni kupunguza mateso yao bila athari mbaya za dawa.Kumbuka kwamba ikiwa
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wataanza kwa dozi kubwa kutakuwa na usingizi mwingi hadi uvumilivu wao ujengeke.Ina nguvu
sana.” Nick

"Mmoja wa wazee katika mji wetu alipewa wiki 3 kuishi saratani ya ini ya hatua ya 3.Familia
yake  ilikusanyika  karibu  ilimpa  maisha.Alijaribu  mafuta  haya.Imepita  miaka  miwili  yuko
sawa.Bila saratani, madaktari walimpima njiani.Hawatazungumza hata juu ya hili.Hakuna pesa
katika kutafuta tiba.Naamini inafanya kazi.......” Bobby

"Mimi pia, saratani ya tezi haina!!" Michelle

"Sema unachotaka juu yangu, nifanye urafiki, nihukumu ...Hoja yako ni batili!Hii ni scan mwisho
mama milele kupata!!!BANGI INAUA SARATANI!” Alfajiri

Stacy: Mama yako alikuwa hatua gani?Najua uliichapisha hapo awali, lakini nimesahau.Hiyo ni
ripoti ya ajabu mara moja!!

Alfajiri: Stacy, ilikuwa hatua ya 3 ya seli ndogo ya saratani ya mapafu.5 uvimbe na mets ndogo
kwa mfumo wa juu limfu.

Debbi: Hiyo ni ya ajabu sana!Sijawahi kusikia mtu yeyote akiponya seli ndogo, hata kwa itifaki
zote za kawaida.Hii ni ya ajabu!Hukuokoa tu maisha ya mama yako, lakini hii itaokoa maisha
mengine kwa sababu ni dhibitisho kwamba bangi inafanya kazi.Asante sana kwa kushiriki hii!
Alfajiri:  Debbie, alifanya yote, mafuta ya bangi - chemo - mionzi LAKINI aliponywa kabla ya
matibabu yake ya chemo na mionzi kufanywa kwa hivyo alikataa matibabu iliyobaki na kubaki
na mafuta ...Ambayo bado anaichukua na ataichukua KILA SIKU kwa maisha yake yote!

Steve:  anasema  'hii  inaendana  zaidi  na  mabadiliko  ya  baada  ya  mionzi'.Je,  alikuwa  na
mionzitiba?

Alfajiri: Steve, ndio, lakini hakumaliza...Dr amepigwa sakafu!

Mgonjwa:  Linda  V.,  Tarehe  ya  Huduma:  11/16/2013,  Utaratibu:  CT  CHEST  WITH
CONTRAST.CT ya kifua ilifanyika ...Ulinganisho unafanywa kwa CT ya awali ya kifua kutoka
7/8/13.DALILI: Huyu ni mwanamke mwenye umri wa miaka 64 mwenye historia ya saratani ya
mapafu ...

MATOKEO:  Kuna  ongezeko  la  mabadiliko  ya  unganishi  na  unene  wa  septali  ya
interlobular ...ambayo imeboreshwa ikilinganishwa na mtihani wa awali....Hakuna vinundu vya
tishu laini vya uti wa mgongo au adenopathia ya mediastinal inavyoonyeshwa.Hakuna ushahidi
wa uhakika wa limfadenopathia kwapa au limfadenopathia ya vilima.Kando na mabadiliko ya
baada ya mionzi katika kipengele cha kati cha tundu la juu la kulia, hakuna opacities ya ziada
ya parenchymal ya mapafu au vinundu vya mapafu vya tuhuma vinavyoonyeshwa.Trachea na
bronchi kuu ni patent.Hakuna pleural effusion.Saizi ya moyo ni ya kawaida.Hakuna effusion ya
pericardial.Sehemu  zinazoonekana  za  tumbo  la  juu  hazijulikani.Hakuna  kidonda  kikali  cha
lucent au sclerotic osseous.

mvuto: Kuboresha mabadiliko ya baada ya mionzi katika kilima cha kulia na kipengele cha kati
cha lobe ya juu ya kulia.Hakuna uthibitisho wa uhakika wa ugonjwa unaorudiwa au mabaki."

"Nilikuwa na Saratani ya Oat isiyoweza kufanya kazi, hiyo ni saratani ndogo ya seli ya sehemu
ya  chini  ya  pafu  langu  la  kushoto.  Nilipanda  mafuta  ya  bangi  ya  bei  ghali  sana  na  seli
zinapungua. Nilikuwa Terminal na niliambiwa nitakuwa nimekufa kufikia Krismasi 2013. Bado
niko hapa shukrani kwa THC.” John-Michael

"Mafuta yalibadilisha uharibifu wote wa mionzi na kuponywa kupita imani ...Bangi ya Matibabu
ILINIOKOA na kunizuia kutumia maduka 5 ya dawa.Nilipoteza figo yangu ya kulia kwa chemo
na inaanza kushika mahali ambapo inauma kuwa na ngozi juu yangu ...na ndani ya dakika
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baada ya kuteketeza mafuta yaliyo kwenye tincture ambayo mimi huzuia mshtuko wa moyo na
kukaa mbali kwa miezi kadhaa...

Inashangaza na hiyo ni moja tu ya mafuta yalibadilisha uharibifu wa neva machoni mwangu
uliosababishwa na chemo hadi nilipogunduliwa na glakoma, na katika ziara yangu ya mwisho
miezi 6 iliyopita haionyeshi dalili ya glaucoma hata kidogo na maono yangu ni bora ninapotumia
dawa. ..” Teresa

"Ninamjua mtu ambaye alikuwa na hatua ya 4 ambayo ilikuwa ikienea kama kichaa.Alipewa
nafasi ya 10% ya kuishi mwaka mzima na akaambiwa atengeneze mambo yake.Nikamwambia
aangalieIkimbie Tibana kujaribu dawa.Ndani ya mwaka mmoja aligunduliwa kuwa hana saratani
kwa 100% na sasa ni mlezi wa wagonjwa kadhaa na yote ni kwa sababu ya nguvu nzuri za
uponyaji za bangi na mwelekeo wa Rick Simpson.Kwa hivyo asante Rick." James

"Shangazi yangu, akiwa na hatua ya 4 ya glioblastoma, alitoka kwenye kiti cha magurudumu
hadi kutembea baada ya dozi tatu tu!Upande wake wa kushoto ulikuwa umepooza kwa zaidi ya
mwezi mmoja.Lakini sasa inafanya kazi kikamilifu !!Nimefurahiya sana!” Nicolette

"Nilikuwa  na  glioblastoma  ambayo  ina  kiwango  cha  juu  cha  vifo.Baada  ya  miezi  6  ya
chemotherapy  na  mionzi,  kuhisi  mgonjwa  na  kutapika,  figo  kuuma  na  kila  kitu  kuhisi
sumu.Baada ya hatimaye kutumwa nyumbani bila kusema chochote zaidi tunaweza kufanya,
nilibadilisha lishe yangu na kusafisha kula vyakula vilivyokuzwa nje ya bustani yangu.Kunywa
smoothies ya kijani, kuchukua shots za vitamini C.Kisha nikaongeza tunda la soursop.Rafiki
kisha akaniletea mafuta ya Rick.Kweli, Ijumaa iliyopita daktari wangu wa magonjwa ya saratani
alinipigia  simu  akiniambia  sina  SARATANI.Luv  nyingi  kutoka  moyoni  mwangu  hadi
kwako.Ilikuwa ni kiokoa maisha.” Tanya

"Shangazi yangu amekuwa akinywa mafuta kwa wiki 6.Uvimbe wake wa mwisho umepungua
kwa zaidi ya 50% sasa.Inafanya kazi." Wavulana

"Nina rafiki ambaye nilimwambia hivi miezi 4 iliyopita kwa sababu baba yake alikuwa anatumia
kemo na anazidi kuwa mbaya, sasa hana saratani....na anajisikia vizuri." Ruthu

"Inafanya  kazi  -  iliponya  saratani  ya  mke  wangu  wakati  kemo  /  redio  ilipofanya  kuenea  -
walisema kuangaliakwa njia  mbadala  ...  tuligundua kuhusu mafuta  -  saratani  ilipotea katika
miezi 3 / siku 90 - tukiilipa sasa." Chris

"Ninatumia mafuta  hayo kwa takriban mwaka mmoja  ili  kuzuia  kuota  tena kwa uvimbe wa
ubongo  wa  glioma.Tafadhali  nifikishie  shukrani  zangu  kwa  Rick,  matibabu  yanaonekana
kusaidia afya yangu kwa ujumla na hakuna ukuaji tena.Je, kuna mtu yeyote anayejua kipimo
kizuri kingekuwa kwa mtu ambaye anajaribu kuzuia kutokea tena kwa uvimbe wa ubongo wa
daraja  la  2  wa  WHO?Ushauri  "wa  kawaida"  ni  kwamba  ITAKUA tena  na  kuhitaji  tiba  ya
kemikali.Daktari wangu alipendekeza 50% kukua tena ndani ya miaka 3, ambayo nimeshinda
kwa miezi michache.Kufikia sasa, nzuri sana." Ishirini na nne

"Nimepata  habari  kutoka kwa rafiki  kwamba rafiki  yake ameponywa saratani  ya mapafu ya
Hatua  ya  IV.Madaktari  9  walikubali  kwamba alikuwa na  wiki  za  kuishi,  na  kwamba ilikuwa
imeenea  kwenye  mifupa  na  ubongo  wake.Wiki  4-5  juu  ya  mafuta,  na  sasa  hati  zinasema
kwamba waligundua vibaya, ilikuwa maambukizi madogo ya mapafu.Hakuna dalili za uvimbe au
alama za saratani katika damu yake.Niliwasha kwenye Phoenix Tears na kumwonyesha jinsi ya
kutengeneza kundi kwa kutumia kiasi kidogo na cha bei nafuu cha mimea.Jisikie huru kutumia
hii, nijulishe tu.Asante na Mungu akubariki.”

"Nilifanya kazi kwa pamoja na kwa miaka mingi na nilikuwa na saratani ya ngozi kwenye mkono
wangu wa kushoto kwa sababu ya kuning'inia nje ya dirisha wakati nikiendesha gari.Sasa najua
hakuna anayehitaji kuniamini lakini nilianza kuweka mafuta ya RSO kila siku na ninaapa kuwa
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yamepita.Ilichukua miezi  kadhaa lakini  imepita kutoka mahali  ambapo imekuwa kwa miaka.
Randy

"Nimekutana na mtu aliyeokoka ambaye alichagua kutumia mafuta badala ya chemo na mionzi
ya kutishia maisha ... alipewa chini ya mwaka mmoja ... amekuwa hana saratani kwa miaka 5+
sasa  na  hakuwahi  kupoteza  nywele  au  alikuwa  dhaifu  na  mgonjwa  kutokana  na
matibabu...dawa asilia isiyo na kemikali!!Sio utapeli!!" Gwendolyn

"Nilituma ujumbe tu na mmoja wa Peeps wangu.Alikuwa na Non-Hodgkin's lymphoma stage 4
and triple hit (maana yake ilikuwa na madereva 3 jinsi walivyomweleza na kusema moja ya
saratani kweli ililinda nyingine kutokana na chemo kufanya kazi), hivyo chaguo lake pekee la
matibabu lilikuwa upandikizaji wa uboho.Daktari wake wa saratani ambaye aliona leo alikuwa
amesema "kansa yake ingerejea kufikia sasa," alipokataa kupandikizwa.Huu ndio ujumbe wake:
"Nimeona tu daktari wangu wa saratani.Damu zangu ni nzuri.Ninafanya jambo sahihi.Hooragh,
matokeo mazuri, habari njema, hakuna saratani. Bangi Inaua Watu Wa Saratani!” Corrie

“Rick amenionyesha jinsi ya kubaki hai sasa kwa miaka 3 nikipambana na aina 4 tofauti za
saratani katika eneo langu la kibofu.  Nimepungua hadi  2 sasa na ninapigana kila siku kwa
kutumia RSO Sijui kama nitashinda hii,  lakini imekuwa pambano nzuri na nimepita miaka 3
iliyopita na bado ninapigana .... Asante Rick na wafanyakazi… Mungu awabariki...” Gregory

"Tunatengeneza  RSO  kwa  mume  wangu.Anaugua  Arthritis  ya  Rheumatoid.Pia  alipiga  tu
Hodgkins  Lymphoma.Tunatumia  99.9% isopropyl.Hatuiachi  kwenye  kutengenezea  tena  basi
dakika 3-5.Sio kijani na klorofili kwa njia hii.Mume wangu HAJAWAHI kuchukua dawa yoyote
kwa  RA yake.Hajivimbi  wala  hana  maumivu.Mungu  Akubariki  Rick  na  marafiki  zako  kwa
kushiriki dawa hii ya ajabu! Janice

"Mimi binafsi nimeshuhudia ikiponya aina zote mbili za saratani ya ngozi, na hatua ya nne ya
saratani ya kibofu kwa mjomba wangu. Pia nimeona ikifanikiwa kupigana na lymphoma. Pia
tunatibu  uvimbe  kwenye  mbwa  wetu  kwa  mafanikio  makubwa.  Uvimbe  huo  umeisha  kwa
takriban 85% baada ya miezi miwili ya kumeza na chakula chake. Pia mpe mchungaji wetu wa
miaka 9 wa Ujerumani kwa ugonjwa wa yabisi. Anaipenda na imemrudishia ubora wa maisha,
haswa bora zaidi kuliko Rymadil ambayo daktari wa mifugo aliamuru miaka kadhaa iliyopita!
Jason

"Niliponya  saratani  ya  mifupa  na  ini  ya  hatua  ya  4,  niliponya  moto  mbaya  kwenye  mkono
wangu, nilidhibiti shinikizo la damu, nikaona mishipa yangu ya varicose ikitoweka, nikapoteza
kilo 90, nikaacha kutumia dawa za maumivu, nikapunguza kuchomwa na jua kwa mafuta ya nje,
nikaponya mbwa wa marafiki  zangu.  ya  saratani  ya  mifupa...mmmm, nini  tena....thearthritis
kwenye vidole vyangu, nilisahau hata nilikuwa nayo. Ni UPUUZI kwamba uchawi wa mmea huu
ni kinyume cha sheria. Nenda ufikirie." Laura

"Hii imebadilisha maisha yangu baada ya kugunduliwa na CML (chronic myelogenous leukemia)
karibu mwaka mmoja uliopita na nilitazama video hiyo.Ikimbie Tibakuhusu jinsi mafuta ya bangi
yalivyoponya wagonjwa wa saratani.Kweli, mimi ni dhibitisho hai kwamba ni kazi.Imebadilisha
viwango  vyangu  vya  saratani.Bado  sijapona  lakini  natumai  siku  moja  hivi  karibuni  naweza
kusema mimi ni mwathirika, kwa hivyo isipokuwa kama umetembea maili moja kwa viatu vya
mgonjwa wa saratani, usianze kudharau kitu ambacho hujui chochote kukihusu. Denise

"Naamini.Rafiki yangu aligunduliwa na aina 3 za saratani.Alipewa wiki 3 za kuishi.Sasa miaka 2
baadaye, yeye hana fadhili na anafanya vizuri.” Sandra

"Nilisaidia kuokoa maisha ya mama yangu.Mwaka mmoja bila saratani!” Utukufu

"Hadithi ya mama yangu: "Mnamo Septemba 2010, mama yangu aligunduliwa na saratani ya
ovari ya hatua ya 4 na alipewa miezi 6 ya kuishi bila matibabu na mwaka mmoja na nusu kuishi
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na matibabu. Mara moja aliingia kwenye matibabu ya kidini na saratani ikajibu vyema, ingawa
iliharibu  mwili  wake wa umri  wa  miaka  70  ambao ulikuwa ni  85% tu  uliopona  kutoka kwa
Guillain Barre Syndrome.

Aliendelea na kemo zaidi  na ilimbidi  afanyiwe upasuaji  wa dharura mnamo Desemba 2011
kwani  mfumo  wake  wa  GI  na  uzazi  ulikuwa  umeunganishwa  na  kusababisha  maambukizi
makali.Kansa nyingi iwezekanavyo kuondolewa iliondolewa; alikuwa karibu sana na mlango wa
kifo na kwa namna fulani alifanikiwa kupitia upasuaji na kupona na aliweza kwenda nyumbani,
ingawa bado hakuwa na saratani.

Wakati  huo  huo,  rafiki  yangu  alianza  kunitumia  habari  kuhusu  mafuta  ya  bangi/bangi  na
matumizi  yake  dhidi  ya  saratani.Polepole,  nilianza  kusikiliza  na  kufanya  utafiti  wangu
mwenyewe; Nilishangazwa na kile nilichoanza kupata na kuendelea kutafiti…

Kupitia mwaka uliofuata Mama alipata kemo zaidi; alikuwa akitumia morphine na oxycodone
kwa ajili  ya  maumivu.Ubora wa maisha yake ulikuwa unazorota,  vile  vile  “kamwe hakukata
tamaa, mkweli kwa Mungu, Okie kutoka Muscogee, mtazamo.”

Kufikia Januari 2013 alikuwa amepitia mzunguko wake wa tano wa kemia.Mwaka wake uliopita
alikuwa ametumia mapigano; alikuwa amechoka, alipigwa, akiumia, na kemia haikuwa na athari
ya uponyaji tena.

Tuliambiwa ya kwamba kansa ilikuwa imeenea kwenye kibofu chake, na ini lake, na kwamba
kansa ya ini ndiyo ingempata; hawakuweza kuizuia, lakini walitumaini wangeweza kuipunguza
na kumnunua kwa muda fulani.Tulikuwa tumepita kalenda ya matukio tuliyopewa hapo awali juu
ya utambuzi wa asili, lakini bado tulihisi ni lazima kufanywa zaidi.

Alikuwa  amekwisha  na  tayari  kukata  tamaa;  alikuwa  amekwisha  na  kemo;  “hakuna  zaidi!”
alisema.Nilienda kumwona na kuanza kujadili nilichojifunza mwaka jana pamoja na mafuta ya
bangi na matumizi yake dhidi ya saratani.Licha ya malezi yake madhubuti katika miaka ya 1950
maskini,  kidini,  mashamba ya Texas na panhandle,  alikuwa tayari  kutazama filamu au mbili
mtandaoni kuhusu mafuta na kusikia zaidi kuhusu hadithi za mafanikio zilizoripotiwa, nk.Baada
ya majadiliano mengi, na kutoa nafasi ya mauzo ambayo mtoto pekee wa mama anayekufa
angeweza kutoa, nilimfanya akubali kujaribu mafuta.

Alipoanza dozi iliyo chini ya nusu ya saizi ya punje ya mchele, iliyomezwa ndani ya kapsuli tupu
za vitamini, aliona utumiaji wake wa dawa za kulevya ukipungua kwa 50% ndani ya siku mbili
na upunguzaji huu ulibaki wakati wote wa kutumia dawa hii.

Mama hakuwahi kuwa na bidhaa ya THC maishani mwake na hii ilikuwa marekebisho makubwa
kwake.Wakati fulani athari zilikuwa nzuri sana, lakini nyingi tu za kutuliza.Mara kwa mara thc
ilikuwa  na  nguvu  sana,  lakini  huwezi  kudhurika  kutokana  na  overdose  yoyote,  kwa  hivyo
angeenda kulala na kuomba hadi ipite.Usingizi ni sehemu ya mchakato wa uponyaji, hivyo asili
ya sedative ni kwa kubuni.

Punde,  hesabu ya tumor ya CT ya Mama ilianza kupanda hadi  455 na akaanza kuongeza
kipimo chake cha mafuta haraka iwezekanavyo.Kwa mapendekezo ya daktari wake, alimwona
daktari wa upasuaji wa saratani ya uzazi na akakubali kuingia na kujaribu kuondoa saratani
nyingi  iwezekanavyo.Upasuaji  uliratibiwa  mwishoni  mwa  Juni  na  ilipofika,  idadi  ya  uvimbe
ilipungua hadi 405 na Mama alikuwa amemeza zaidi ya gramu 100 za mafuta.

Daktari-mpasuaji  alipotoka  kwenye  upasuaji  ili  kuzungumza  na  baba  yangu,  maneno  yake
hususa yalikuwa, “Hilo halingekuwa bora zaidi!” Waliondoa saratani kubwa ambayo walijua iko,
lakini hakukuwa na uvimbe mdogo zaidi wa saratani ambao walitarajia kuona.Mama alipona
kutokana na upasuaji na idadi yake ya uvimbe imesalia chini ya miaka 20 (kawaida ni 34) tangu
Julai  2013;  uchunguzi  wake wa hivi  punde kutoka Desemba unathibitisha kuwa bado hana
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saratani kufikia Julai 2014." Utukufu

"Ndugu  yangu  alikuwa  na  lymphoma,  tumbo,  na  metastisted  kwa  mgongo  wake.Dawa
walizompa  zilimfanya  alale  kila  siku  usiku  na  mchana  na  hakupata  kulala  wala  kula  kwa
wiki.Gramu moja  ya  kidonge  cha  mafuta  na  anapata  usingizi  kwa  masaa  18  na  kula  kwa
kuridhika  kwa  moyo  wake.Wiki  moja  baadaye,  hana  saratani  kwa  78%.Daktari
alichanganyikiwa.Hatukumwambia kwa sababu alikuwa katika hali isiyo ya matibabu lakini bangi
iliokoa  maisha  yake  na  yetu.Sasa  mwaka  mmoja  baadaye  NDUGU  YANGU  ALIPIGA
LYMPHOMA!Hakuna anayefanya hivyo...bila bangi.” Kosa

"Nilikuwa na ubaya mkubwa, kitambo.Ningechukua tone moja kwa siku.Mtu aliyenipa aliomba
nirudishiwe.Aliishia kumpa mwanamke ambaye alikuwa akififia kutokana na saratani.Hakuweza
kula, kunywa, achilia mbali kuishi.Alikuwa na uzani wa chini ya pauni 70.Rafiki yangu alimpa
mafuta...voila!Alianza  kula,  kunywa,  na  kuendelea  na  mapambano  yake  ...  kwa
mafanikio.Muumini thabiti wa mali ya uponyaji katika bangi. Tara

"Mimi ni  mwaminifu sana kusoma kila kitu unachochapisha.Baba yangu alikufa kwa sababu
alikuwa  na  saratani.Walikuwa  wanaenda  kufanya  mionzi  tu.Alikuwa  na  matibabu  moja  na
walikosa mahali, hivyo kimsingi walimkaanga.Alikufa ndani ya siku 2." Anita

“Leo nimepata taarifa kutoka kwa mwanaume niliyemchangia kiasi kikubwa.Alikuwa na uvimbe
wa saratani kwenye koo lake.Amekuwa akilishwa kwa bomba tangu mapema Aprili 2013.Mke
wa mtu mgonjwa wito wote kwa machozi.Baada ya wiki 4 za kuchukua mafuta mara 2 kwa siku
hupotea.Imepita kabisa...Amekula chakula kigumu...Hakuna matibabu mapya au dawa mpya, ni
RSO pekee.Shiriki maarifa, okoa maisha." Yaredi

“Mimi  ni  mwathirika  wa  saratani  ya  hatua  ya  4  ambaye,  wakati  nikifanya  njia  ya  chemo
(SITAKUA tena), naweza kukuambia dawa zote ambazo ziliwekwa kwa ajili ya kupambana na
kichefuchefu,  misaada  ya  usingizi,  na  kadhalika.Nilipobadili  THC  ya  matibabu  tu  ndipo
nilipoweza kula, kulala, kupumzika na kustahimili!!Namshukuru Mungu ninaishi CA ambako ni
halali, moyo wangu unawahurumia wale ambao hawana fursa ya kufikia!” Heinz

"Tafadhali shiriki ili  wengine wasifanye makosa kama sisi.Chakula ni  muhimu sana!!!!Halafu,
kwa wengine, kama yule bibi wa hapa Saint John, ambaye aligunduliwa miaka 4 iliyopita na
hatua ya 4 ya saratani ndogo ya seli, na kupewa miezi 2-3 ya kuishi, nilitoka naye kwenye simu,
yuko sawa! !!!!!Na yeye ni 73 !!!Amepoteza dada 2 kwa saratani ya mapafu.Na...ni mtoto wake
ndiye alitueleza habari hiyo, KWANI kuna mtu alimwambia habari hiyo!!!!” Bronwen

“Nimeponya  saratani  kwa  RSO  takribani  mara  6  ikijumuisha  saratani  ya  ubongo,  kasi
niliyoponya saratani ya mtu ilikuwa siku 13!!!Lol, inanifurahisha.Pia kutibiwa kisukari, mtoto wa
jicho,  IBS,  arthritis,  mvi,  na  shinikizo  la  damu.Kichaa  kufikiria  jinsi  nilivyotilia  shaka  haya
mambo!!!Sasa nitaamini kila kitu.” Jade

"Ndio  inaweza kutibu  mvi.Nimeigeuza kuwa zeri  hapo awali  na  kuipaka kwenye nywele  na
usoni.Lo, mambo hufanya maajabu." Brittney

“Nimeona watu watatu wakiponywa kwa mafuta hayo.Mmoja kutoka kwa kidonda cha kisukari
kwenye mguu wake, baada ya daktari wake kusema mguu ulipaswa kukatwa.Moja kutoka kwa
saratani ya "terminal" ya ini.Na moja kutokapneumonia ya hypersensitivity, iliyokuzwa baada ya
kumwagika kwa Agent Orange huko Vietnam.Daktari wake wa VA alimwambia kuwa hali hiyo
"inaweza kudhibitiwa" lakini hatimaye ingemuua.Miezi michache baadaye, mtu huyu alilazwa
hospitalini na mafua na daktari wake aliamuru uchunguzi wa CAT.Aliamuru uchunguzi wa pili
baada  ya kufikiria  kuwa wa kwanza  alikuwa amechanganywa na  mgonjwa mwingine.Kisha
akamwuliza rafiki yangu "ni nini kinaendelea" -- kovu kwenye mapafu yake lilikuwa limepona na
alikuwa na "mapafu ya mtu wa kawaida" -- kutokana na hali ambayo ilipaswa kuwa isiyoweza
kutenduliwa. Kibanda
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"Mume wangu  anasema hajisikii  tofauti  kuchukua  mafuta  kwa  saratani  yake  ambayo  sasa
imeisha.Amekuwa nayo kwa miezi 3 sasa akifikia kiwango cha matengenezo na kila kitu kiko
sawa!Ni mimea miujiza kama nini!” Debora

"Hatua  ya  IV  ya  neuroendocrine  katika  kichwa  cha  kongosho.Tarehe  ya  utambuzi  Mei
2012.Mafuta yalianza Desemba 2013.Tumor ilipungua kwa 20%.Alama za uvimbe hupungua
kutoka 73 hadi 23 (kiwango cha kawaida 0-30). Joanna

"Mimi ni mwathirika wa saratani ya TERMINAL kwa sababu ya mafuta ya katani.Mnamo 2008
niligunduliwa na sarcoma ya tishu laini.Nilikuwa na wiki  5  za  mionzi,  saa 8.5  op.na wiki  8
baadaye niliambiwa kwamba nilikuwa mgonjwa kwa sababu saratani ilikuwa imeenea haraka
sana kwenye mapafu yangu.Ilikuwa haifanyi  kazi  kwa sababu kulikuwa na kati  ya mita 25-
40.Chemo haikuwa chaguo.Nilipewa 3mths hadi mwaka.Mwezi 1 baadaye nilianza mafuta, na
mwaka 1 baadaye CT scan haikuonyesha dalili za kansa katika mapafu yangu.Mambo haya
yanafanya kazi!Rick Simpson aliokoa maisha yangu!” Salobrena

"Nimekuwa nikichukua RSO tangu Desemba 23, 2013 kwa sababu niligunduliwa na saratani ya
colorectal  hatua  ya  4  mnamo  Novemba  2012.Uvimbe  wangu  haujakua  ndani  ya  miezi  3
iliyopita.Nina hakika kuwa mafuta yanafanya kazi." Susan

"Nina  ahueni  baada  ya  mwezi  wa  kutumia  mafuta.Asante!Maneno  hayawezi  kueleza  jinsi
ninavyohisi.Ninaweza  kusafiri  tena.Na  kula  bora  zaidi.Mwokozi  wa  maisha  ndivyo
ulivyo....Asante  tena.Baba  yangu  alifariki  kutokana  na  Saratani,  hivyo  nilitamani  ningejua
kuhusu hilo wakati huo.

Pia, kutaja tu.Mimi ni manusura wa Saratani mara mbili.Karibu hakufanikiwa.Nilitamani ningejua
kuhusu  hilo  wakati  huo  pia.Nisingewahi  kwenda  kwa  njia  ya  kawaida,  ambayo  karibu
kuniua.Chemo,  Mionzi,  upasuaji  3  na  iliostomy  na  upasuaji  wa  kubadilisha.Siwezi  kula  au
kuondoka nyumbani  kwangu kwa muda mrefu.Asante!Asante!Na.Asante tena.niko hai  tena.”
Karin

"Binafsi nimewaponya watu wa saratani ya damu, saratani, ugonjwa wa Lymes, saratani ya koo,
saratani ya ngozi, kila aina ya vitu, kwa kutumia resin ya bangi.Mimi hutumia resin ya bangi kila
wakati na sijali ni nani anayeijua.Ndiyo, polisi, kama unasikiliza, mimi hutumia resin ya bangi
kila wakati na sitoi maoni yako juu yake. Max Igan

"Binafsi nimeona lupus ya hatua ya 4 na saratani ikiwa na vivimbe kadhaa ambazo hazifanyi
kazi; kupewa chini ya miezi miwili, kuponywa, bado hapa baada ya miaka 3.Matatizo ya kifafa
yamepita.Kisukari kiliponywa, ugonjwa wa Crohn na magonjwa mengine kadhaa ya matumbo
kuponywa.Hep C.Kushindwa kwa ini, kushindwa kwa figo.Matatizo yote ya maumivu ikiwa ni
pamoja na fibro na neuropathy.Sio kwenye YouTube maelfu ya shuhuda.Lakini watu ninaowajua
waliokoka.Kuponywa na kurudi kuwa na ubora wa maisha.

Mimi  ni  mwanachama wa  shirika  linalotibu  wagonjwa  wanaotumia  bangi  ya  matibabu  kwa
magonjwa mbalimbali.Sote tulipata na kutumia mafuta ya katani ya Rick Simpson.Uchimbaji wa
bangi.Kuna hali nyingi ambazo hutibu na kuponya.Ni kitu ambacho kinaweza kupatikana katika
hali zote za kisheria kutoka kwa trim na bud yako.Na taratibu.Mimi binafsi situmii wala sijali
zahanati  bali  kila  moja  yake.Ninapenda  tu  kuweza  kujitunza  mwenyewe  na  wengine
ninaowapenda kupitia dawa hii ya kurejesha maisha.

Mmea huu upo kwenye biblia.Kitu ambacho nchi yetu inadai kuanzishwa kwayo.Bado huiondoa
na kuharibu rasilimali za sayari zetu kuchukua nafasi ya yote iliyokuwa na ni nzuri kwa hapo
kwanza.TafutaSauti  yako.Ongea  na  usisimame hadi  iwe  halali  kabisa.Mashamba  ya  katani
yamerejeshwa kwa matumizi yote yasiyo ya matibabu na watu wanatendewa kama wanadamu
tena.Mbariki kila mtu.Natamani hii iwe itifaki ya kwanza.Si kemo au duka kubwa la dawa ambalo
lilisababisha maswala  mengi  ya  kiafya  kuliko  nilivyokuwa nikitibiwa hapo awali.Uponyaji  wa
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furaha.Kwa nini usijaribu?” Bristy

"Rafiki  yangu aliacha kutumia chemo na kuanza kuchukua mafuta na yuko vizuri.Madaktari
walisema halitibiki lakini sasa wanasema yuko safi!!!!” Katie

"Nilifanya chemo kwa miezi 18 kabla ya mtu kunipa mafuta ya Rick Simpson.Ugonjwa wa mauti
usiotibika umetoweka.Bado ninashughulikia uharibifu uliofanywa na chemo na mafuta.Iliacha
chemotherapy karibu miaka mitatu iliyopita.Chemo ilikuwa kupoteza afya yangu. Henoko

"Asante, asante Rick, nimeipata kwa wakati ufaao na sina saratani leo na ninaonekana bora
kuliko nilivyowahi kufanya, pia." Randa

“Whoot  Whoot,  Rick  Simpson Oil  is  AMAZING!!Asante  kwa kushiriki  na ulimwengu jinsi  ya
kufanya tiba hii nzuri kwa wote.Nilimfanya rafiki yangu Carmen kuchukua mafuta alipogunduliwa
kuwa  na  Saratani  ya  Hodgkin  Lymphoma.Amekuwa  BURE  KANSA kwa  mwaka  sasa!!!Na
ugonjwa wangu wa Addison umepita bila kuwaeleza na madaktari hawawezi kueleza jinsi gani
au kwa nini kwani hii HAIJAWAHI kutokea hapo awali.LAKINI naweza na NINAFANYA!!!Bangi
INATIBU!!!” Amy

"Mwaka 1 uliopita leo mtu wa karibu sana aliniambia ana saratani ya mwisho.Aliambiwa ana
miezi 8 ya kuishi.Ndani ya siku 5 nilimpa mafuta ya bangi kwa kula nusu ya mafuta ya nafaka ya
mchele.Ndani ya wiki 6, ukubwa wa uvimbe wake ulipungua na hakukuwa na dalili ya kuenea
kama walivyosema.

Nina furaha kusema uvimbe huo ulikuwa saizi ya zabibu kubwa na leo ni saizi ya acorn.Mafuta
ya  bangi  yameokoa  maisha  yake.Ataendelea  kula  mafuta  mpaka  yatakapokwisha.Sio  tu
kuponya  saratani  yake  mbaya  lakini  pia  imekuwa  na  athari  ya  kushangaza  kwa  afya
yake.Alikuwa pre-diabetic na feta na yeye sasa ni chini ya uzito kamili na ni furaha kuliko milele!
Ninahimiza kila mtu aangalie matibabu ya mafuta ya bangi.Tafadhali tazama Video ya RICK
SIMPSON "RUN FROM THE CURE" kwenye Youtube...Inaweza tu kuokoa maisha yako au mtu
unayemjua.Wape zawadi ya uzima!” Jose

“Ndio....Asante Bw. Simpson, uvumbuzi wako mkuu ulinisaidia kushinda saratani.Niligunduliwa
7/2007 nikiwa na nafasi  ya 20% au chini  ya kunusurika,  kisha nilianza matibabu baada ya
kukutana na Rick  kwenye hafla.Matumizi  ya  mafuta  hayo yaliokoa maisha yangu.Leukemia
yangu imepungua na bado ninaimarika kila  siku,  na shukrani kwa mafuta,  naweza kushiriki
ukweli nanyi.....Amani na upendo." Mikaeli

"Jana ilikuwa siku nzuri kwa kutengeneza dawa ya kuokoa maisha ya Janice (Bibi).Amekuwa
akitumia RSO kwa takriban miezi 6 sasa.Tumor yake imekwenda, uvimbe nyuma ya macho
yake  umekwenda,  amepoteza  lbs  106.,  mawe  ya  figo  yamekwenda,  shinikizo  la  damu  ni
kawaida.Lakini mabadiliko katika afya yake kwa ujumla imekuwa muujiza.Alipofika nyumbani
kwangu miezi 6 iliyopita hakuweza kupanda ngazi kwa shida, sasa anakimbia na kushuka ngazi
na ananizunguka!Ikiwa ungependa kujifunza zaidi kuhusu jinsi ya kutibu Pseudo Tumor Cerebri
kwa Mafuta ya Bangi, Janice au mimi mwenyewe nitafurahi zaidi kuzungumza nawe kuihusu!
Upendo Mmoja.PeaceloveCURE.Nakupenda Bibi!!” Debra

“Madaktari  waliniambia nina miezi 6 ya kuishi ikiwa sitatumia matibabu ya chemo..........hiyo
ilikuwa miaka 11 sasa...Isingekuwa mafuta labda ningeuma vumbi.Nina afya kama ng'ombe
sasa na sikulazimika kupoteza nywele zangu!!Asante kwa kuleta hili duniani.” Craig

"Rafiki yangu wa karibu ambaye alipaswa kuwa na miezi 6 zaidi iliyobaki msimu wa joto, karibu
hana  saratani  sasa  !!!Alikuwa  na  metastases  40  kwenye  ini  kutokana  na  saratani  ya
koloni.Asante Rick kwa utafiti na uzoefu wako wote na kwa kuishiriki!Umesaidia kuokoa maisha
Uholanzi,  pia!Upendo  kutoka  kwa  mtaalamu wa  tiba  asili  ambaye  alitiwa  moyo  na  wewe."
Marloe
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"Rafiki yangu aligunduliwa na saratani ya mapafu ya hatua ya 4 miaka 3 iliyopita na anaendelea
vizuri.Anaapa kwa mambo haya." Richard

"RSO inafanya kazi.Mimi sio hadithi." Tielman

“Rick Simpson, asante sana. Niko hai kwa sababu ya maarifa. Kupiga ini, mifupa na saratani ya
kibofu.Ndani  ya  miezi  kadhaa  ya  kuanza  kwa  mafuta  ya  ini  na  saratani  ya  mfupa  ilikuwa
imetulia, sikuweza kuona tena kwenye skanisho.Louis

"Utafiti wa saratani ulipokuja mlangoni kwangu kukusanya niliwaambia nitawapa zaidi ya pesa,
niliandika jina la Rick Simpson na kuwaambia Google. Mungu akubariki." Jane

"Binadamu  pekee  ndio  wanaweza  kuwa  wajinga  kiasi  cha  kumruhusu  mwingine  kuwazuia
kujiponya kwa asili ...I mean ni ujinga gani huo?Ujinga ni adui mkubwa wa mwanadamu.” Sol

Vidokezo vya Ziada kwa Wagonjwa wa Saratani ya 
Mapafu
Q.Huyu  alikuwa  kwenye  mafuta  kwa  muda  na  bado  alilazimika  kutumia  dawa  za  kutuliza
maumivu, kwa hiyo tulikuwa tunatafuta njia zaidi za jinsi ya kumsaidia mgonjwa.

A.1) Tengeneza mafuta mengine na jaribu kuchanganya na uliyo nayo, tafuta mafuta ya kutuliza
zaidi iwezekanavyo, hutaki kumtia nguvu mgonjwa.

2) Jaribu kuzalisha mafuta kutoka kwa aina zaidi ya moja kwa wakati mmoja, kwa kawaida ina
athari bora ya blanketi kwa njia hiyo na inaweza kutibu hali nyingi kwa ufanisi zaidi. Tena, tafuta
nyenzo zenye nguvu zaidi za Indica bud za kutuliza zenye 20% THC au zaidi kutoka kwa aina
tofauti za indica zinazopatikana, ili kutoa dawa bora zaidi iwezekanavyo.

3) Itakuwa bora ikiwa ataacha kutumia mafuta kwenye vidonge.Unataka baadhi yake kinywani
mwake  kwa  ajili  ya  kunyonya  zaidi  kwa  lugha  ndogo  (unaweza  kupata  ina  athari  bora  ya
kutuliza uchungu kwa njia hiyo)

4) Tengeneza mishumaa ya 0.3-0.5g na siagi ya kakao na umruhusu aitumie angalau mara
mbili kwa siku, anaweza kuitumia kwa njia ya utumbo na kwa mdomo.

5)  Mwambie  avuke  mafuta  mara kadhaa  kwa siku  -  kukohoa  inahitajika,  anahitaji  kukohoa
chochote kisichokuwa kwenye mapafu yake,  pamoja na vivimbe (zinapaswa kusinyaa tu na
kisha zisambaratike na atakohoa).

6) Tengeneza tincture ya mafuta na pombe (20-30-50%, kulingana na mafuta kiasi gani; 1-2ml
ya mafuta katika 4ml ya pombe 96-99%) na uitumie mahali ambapo alifanyiwa upasuaji.  na
eyedropper, matone moja au mbili kawaida hufanya, na unaweza kuokoa mafuta mengi kwa njia
hii.Bila shaka, unaweza pia kutumia mafuta fulani moja kwa moja kwenye doa na kuifunika kwa
bandage na kurudia kila siku tatu au wakati bandage inapoanguka.

7) Tengeneza mafuta na siagi ya shea au kuyeyusha mafuta kidogo kwenye mafuta ya mbegu
ya katani au mafuta ya ziada ya hali ya juu na uipake kwenye eneo hilo mara kadhaa kwa
siku.Hii inapaswa kusaidia kuondoa maumivu katika mbavu zake na pia unaweza kuitumia kwa
vidonda vya kitanda na kitu chochote kwenye ngozi yake.

8) Jumuisha mbegu za katani, mioyo ya katani na mafuta ya mbegu ya katani katika mlo wake -
angalau mbegu chache/mioyo, au vijiko 1-3 vya mafuta ya mbegu za katani.

9)  Jaribu  kubadilisha  dawa  za  kutuliza  maumivu  na  mabaka  na  mafuta  haraka
iwezekanavyo.Ikiwa unapoanza kutumia mafuta kwa mada, inapaswa kusaidia sana.Mishumaa
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pia hufanya maajabu kwa hali ya mapafu.Kadiri  anavyomeza mafuta mengi na anavyofanya
haraka, ndivyo bora zaidi.Anapaswa kukaa kwa gramu moja au zaidi kwa siku hadi ashinde
ugonjwa huo kisha akae kwenye kipimo cha matengenezo cha 1-2g kwa mwezi. JB

Arthritis, Maumivu, Misuli

“Rafiki yangu alikata kano kadhaa mikononi mwake ambazo hupelekea vidole vyake kwenye
ajali.Alitumia mafuta yale mara baada ya upasuaji wake kusaidia kupona na kupona haraka
ikabidi  aondoe  mishono  mapema,  hiyo  ilikuwa  chungu  sana  kwake  kwani  tayari  walikuwa
wameshikana na ngozi  yake,  hazikuwa mishono  inayoyeyuka.Daktari  wake  wa upasuaji  na
mtaalamu wa viungo walipigwa na butwaa lakini hakumwambia alichokifanya hadi uteuzi wake
wa  mwisho.Sijui  walimwamini  au  la  lakini  najua  nilichokiona  kwa  macho  yangu  na  anajua
alichopitia.” Tina

“Unahitaji ushahidi?Dada yangu alirudishwa nyumbani na miezi michache ya kuishi.Hakuweza
kutoka kitandani  mwake akiwa nayo kwenye mapafu  yake.Wiki  5  zilizopita  alianza kutumia
mafuta.Wiki 3 zilizopita na wiki hii yote na wiki iliyopita sasa amerudi nje akiendesha gari lake,
anafanya bustani yake na lol yeye ni mnene kuliko sisi ndugu zake wengine 4.Hii ni shukrani ya
kweli kwa Rick.Nakupenda mwanaume." Andy

“Sasisho:  Wiki  iliyopita  nilitaja  Ndugu  mmoja  akimsaidia  Ndugu  yake  kwa  kupata  nyenzo
zinazohitajika  kutengeneza  Mafuta  ya  Rick  Simpson  ili  kutibu  Ugonjwa  wa  Arthritis  ya
Rheumatoid.Alinipigia  simu usiku  wa  leo kuniambia  Kaka yake alikuwa anakula,  anacheka,
akizungumza kwenye simu na marafiki  na familia baada ya kulala sana kupitia dhoruba ya
theluji  ya  siku  2  na  Super  Bowl.Alitaka  kujua  labda  alimpa  sana  kwa  sababu  hafanyi  hivi
kamwe.DUDE!(anacheka)  Inaonekana  kwangu  kuwa  anafanya  vizuri  isipokuwa  kwa  Super
Bowl,  anashusha  pumzi  ndefu  na  kusema,  "Asante  mtu,  ni  vizuri  kuwa  na  Ndugu  yangu,
anacheka tena." (Hiyo inafanya iwe ya thamani watu wote)

Hii ni baada ya siku tatu tu, inajisikia vizuri sana kujua kwamba TUMEWEZA KUMSAIDIA MTU
ALIYEKUWA NA KABISA.ELY  NO  TUMAINI.Huyu  ndiye  mtu  wa  pili  aliye  na  Arthritis  ya
Rheumatoid ambaye ninamjua kwa uso kwa uso kwamba Rick Simpson Oil imesaidia.Sisi sio
madaktari waliofunzwa - sisi ni watu tu ambao tulisikia juu ya mafuta, tukajaribu na kugundua
kuwa inafanya kazi,  sisi  ni  watu wa kawaida kama nyinyi  ambao tulichukua hatua kusaidia
mpendwa - hakuna zaidi. Mikaeli

"Siku 78 kwa mafuta sasa na ona matokeo chanya !!!Nina RA na sijapata kuwaka moto tangu
kuanza matibabu haya ya mafuta ya katani.Hakuna mashambulizi ya pumu, hakuna mizinga,
hakuna malalamiko !!!” Beverly

"Nimekuwa na RA kwa miaka.Kwa kuwa nimekuwa nikiitibu  kwa mafuta  ya bangi,  sijapata
mwako  na  uharibifu  mwingine  wa  viungo  ulitoweka.Nina  uchungu  lakini  hakuna  kitu  kama
nilivyokuwa nacho kabla sijagundua dawa.Hata hivyo, nilikuwa sigara kwa muda mrefu lakini
sigara haitoshi kwa magonjwa sugu na maumivu makali." Weka alama

“Mpe mtu samaki, atakula kwa siku moja (isipokuwa sio samaki kweli, supu ya soya na mafuta
ya  samaki).Mfundishe  mwanaume  jinsi  ya  kuvua  samaki  na  atakuwa  na  tumbo  kamili
maishani.Asante kwa kutupa kile ambacho wengi wangetoza.Kwa sasa situmii RSO kutokana
na  sababu  za  kifedha,  lakini  nilipoweza  ilidhibiti  kabisa  ugonjwa  wangu  wa  neva
(RSD).Sikuweza  kuponya lakini  nilifurahi  kudhibiti  dalili.Ilibadilisha  kuchukua vidonge  9  kwa
siku.Asante." Salama

"Halo Rick & JB, nilitaka kuripoti matokeo mengine mazuri ya kuchukua mafuta kibinafsi: Hii ni
takriban siku 8 au zaidi ya mafuta.Ninaichukua angalau mara mbili kwa siku, takriban 1/4cc hadi
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1/2cc kwa siku.Nilikuwa na mafanikio ya kipekee katika maumivu ya kisigino/mguu/kifundo cha
mguu  -  kwa  kila  siku,  inakuwa  bora  na  bora!Unyumbufu  unarudi  kwenye  bega  langu
lililojeruhiwa  na  jana  usiku  -  niliona,  wakati  wa  massage,  kwamba  fundo  KUBWA kwenye
bega/shingo yangu ya kushoto ambayo ilikuwa ikisababisha maumivu makali kwenye bega hilo
kwa kweli IMEPUNGUA ukubwa hadi saizi ya pistachio badala yake. ya ukubwa wa walnut.Hii
inaweza kuwa sababu kwa nini maumivu ya bega yangu yanapungua haraka sana.Sina hakika
fundo ni/lilikuwa nini,  lakini  nina furaha kuwa fundo hilo  linaondoka.Je,  majaribio yamewahi
kuhitimisha kuwa bangi kweli hupunguza uvimbe wa tishu na kuongeza uhamaji wa viungo na
elasticity ya misuli?Sijali hata jinsi majaribio yanavyosema-- nauzwa na sijajisikia vizuri.miaka!!!

Nilikuwa na wasiwasi kabisa nisingekuwa na nguvu na nilitaka tu kulala, kulala, kulala huku
nikiichukua.Lakini---ni  kinyume kabisa  kwangu--nimeongeza  nishati  na  sina  uchovu  wowote
wakati wa mchana.Natamani nikukumbatie sana!!!” Heather

"Nilifanikiwa kuacha dawa ya chemo niliyotumia kwa ugonjwa wa baridi yabisi.Jinsi nilivyofika
hapa ingawa ilikuwa ni safari ndefu.Mnamo 1997 nilikuwa kwenye MVA mbaya na kuniacha
nikiwa mlemavu na tegemezi kwa dawa.Zaidi ya miaka 14 nilifanya upasuaji wa 10 kwa miguu
yote miwili,  nilipitia unyogovu,  hasira,  fibromyalgia (ambayo niliponya mys bila dawa za jadi
kutoka kwa madaktari), miaka ya tiba ya physio, njia mbadala za kutafakari, acupuncture, Reiki,
nk.Ilinifikisha kwenye hatua ya utimamu wa mwili  kwamba niliweza kwenda safari fupi tena,
kuogelea kwenye bwawa na kurudi katika programu ya kawaida ya mazoezi ambayo ningeweza
kukamilisha kimwili.Zaidi ya miaka kumi pamoja na wakati nilikuwa kwenye steroids, dawa za
maumivu za kila aina, dawa za kuzuia uchochezi, na kuendelea.Miaka miwili iliyopita maumivu
yaliongezeka  na  yalikuwa  tofauti  na  yale  niliyokuwa  nikipata  na  osteoarthritis  kutokana  na
majeraha yangu katika sehemu kadhaa juu ya mwili wangu, shingo yangu, kifua changu cha
mgongo na mgongo wa chini pamoja na miguu na magoti yangu yote mawili.Mikono na miguu
yangu ilikuwa na uchungu na uvimbe vile vile mikono yangu iliharibika kutokana na uharibifu wa
ugonjwa wa baridi yabisi na baada ya vipimo na safari nyingi kwa daktari wa rheumatologist
niligunduliwa  na kuweka  majaribio  ya  madawa ya  kulevya  na itifaki  ambayo  ni  pamoja  na
kuanza mara moja. kwenye Methotrexate dawa ya chemo ya kutibu RA, miezi 6 baada ya hapo
waliniweka kwenye dawa nyingine pamoja na dawa ya chemo ambayo ilikuwa na athari mbaya
lakini  ilibidi  niteseke  kupitia  itifaki  hiyo  kabla  ya  kuendelea  na  dawa  nyingine  bora  na  ya
gharama kubwa zaidi. (katika mawazo ya Big Pharma) wakati wote bado kwenye kemo, hivyo
baada  ya  mwaka  na  nusu  ya  chemo na  dawa za  ziada  za  RA nilikuwa na  rafiki  ambaye
alinitambulisha kwenye video "Run from the Cure", hadithi kuhusu RSO. .Kweli, kwangu tangu
mara  ya  kwanza  nilipotazama video  hiyo  na  nyingi,  nyingi  zaidi  tangu  wakati  huo,  maisha
yamebadilika  kabisa.Nilianza wiki  ya mwisho ya Novemba 2012 na muda si  mrefu nilianza
kuona mabadiliko fulani ya uhakika katika ustawi wangu, nilikuwa nikilala sana kutokana na
mafuta lakini hiyo inamaanisha nilikuwa napona, ilichukua muda kwa hamu yangu kurudi. lakini
hatimaye ilibadilika, nywele zangu zilikuwa bora zaidi, zilikuwa ziking'aa tena na si kukonda na
kuanguka nje." Wendy

"Mafuta yaliponya gout yangu katika masaa 5.Hiyo ndiyo inahusu!HAKUNA UCHUNGU TENA!”
Mikaeli

"Ninaitumia kutibu athari mbaya za jeraha la ubongo na pia Maumivu sugu katika mwili wangu
wote.Mfadhaiko hufanya dalili zangu kuwa mbaya zaidi lakini bangi hunisaidia kukabiliana na
mfadhaiko kwa ufanisi sana.Hunisaidia kutuliza akili na mwili wangu na kuniwezesha kuangazia
kazi  vyema  zaidi  na  kutofadhaika,  kukasirika,  kukasirika,  kushuka  moyo,  n.k.Ninaona
inaboresha hali yangu na majibu yangu kwa vichocheo vya nje yanapimwa zaidi na kuwekewa
vikwazo badala ya kitendo cha msukumo.Natumai habari hii ni ya msaada kwako.Sina leseni na
nimesingiziwa  kwa  kuitwa  na  kutendewa  kama  mtumiaji  wa  dawa  za  kulevya.Hili  lenyewe
hulisha mfadhaiko wangu na kufanya nishindwe kupata nafuu na kurudi kazini.” Fred
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"Hapa ndio mafuta ya hashi kwa ujumla yamenifanyia.Katika miaka minne nimeacha kuchukua
kiasi cha kila kidonge cha wasiwasi na kiua maumivu (heroini ikiwa ni pamoja na) ningeweza
kupata mikono yangu kuchukua 1/8 pekee.thkidonge cha maumivu mara mbili  kwa siku.Nina
mshtuko  wa  misuli  ambao  huhisi  kama  ninachomwa  na  hivi  majuzi  nilianza  kupata  kifafa
nilipoishiwa na mafuta.Pia mimi hupata maumivu ya kichwa ya kipandauso na nimegunduliwa
kuwa  na  magonjwa  kadhaa  ya  akili.Sijui  ni  dawa  ngapi  za  syntetisk  ambazo  daktari
angeniandikia.Lakini mafuta hushughulikia yote.Pia ninapaswa kutaja nilichukua vipimo vya IQ
na bila ushawishi wa mafuta ya hashi.Alipata 148 na, 122 bila.Je, hiyo inamaanisha ilifanya
nadhifu zaidi… karibu kufikia kiwango cha fikra?Labda mimi nina karibu genius na ADHD na
mafuta ya hashi  chipsi  hali?Hakika nilifanya vyema chuoni  niliposoma mtandaoni  ili  niweze
kuganga  wakati  wa  darasa.Hata  hivyo,  mafuta  ya  hashi  ndiyo  jibu  la  matatizo  mengi  ya
ulimwengu.” Jimi

"Sasisho  lingine  juu  ya  kuchukua  mafuta  kwa  maumivu  ya  kisigino  /  mguu  /  kifundo  cha
mguu.Siku 4 za kuchukua mafuta kwa mdomo 3xdayaliniondolea maumivu na kunipa mwendo
kamili tena kwa mguu/kisigino/kifundo cha mguu wa kulia.Jana, nilisahau kuchukua dozi yangu
ya asubuhi na alasiri na mwisho wa siku sikuweza kutembea kwa shida, viungo vyangu vilikuwa
vikishuka tena na nilikuwa na huzuni.Nilifika nyumbani, nikala mafuta na ndani ya dakika 15
nilianza  kupata  unyumbulifu  huo  na  maumivu  yalipungua,  kuchechemea
kukasimama.Inashangaza kwamba inachukua ugumu wangu wote kwenye bega langu kutoka
kwa jeraha la zamani la ajali ya gari miaka 20 iliyopita na katika kupunguza maumivu kutoka
kwa bega, kisha huondoa maumivu yangu yote ya shingo kutoka kwa misuli  ya bega langu
kuwa ngumu na kuvuta mgongo wangu kutoka kwa usawa. .Hakuna tena maumivu ya kichwa
kutokana na ugumu kwenye bega langu pia.Huu ulikuwa uthibitisho kamili  kwangu kwamba
mafuta hufanya kazi kwa udhibiti wa maumivu pamoja na uchawi mwingine mwingi.

"Sio  tiba  ya  saratani  au  kitu  chochote,  lakini  nilitaka  kumjulisha  Rick  kuwa  nimekuwa
nikichechemea kwenye kisigino changu cha kulia kwa karibu mwaka sasa, sijui ni nini kibaya na
kujua daktari atanipa dawa ambazo sijui." sijisikii vizuri kuchukua, kwa hivyo nilishughulika na
maumivu.

Hivi majuzi tulitambulishwa kwa RSO kupitia rafiki,  Charles, na tumeanza kuifanya.Kwa siku
mbili  zilizopita,  nimemeza mafuta mara chache/siku  na asubuhi  ya leo,  niliamka na sikuwa
nikichechemea.Mume wangu aliona mara moja.Aligundua kuwa mafuta lazima yafanye uchawi
wake!Asante Rick Simpson![:)] Najisikia vizuri!” H

--  Mpendwa  H,  asante  kwa  habari  njema,  tunapenda  kusikia  kuzihusu  kila
mara.Ningechanganya  mafuta  na  mafuta  ya  mbegu  ya  katani  au  mafuta  ya  mizeituni  na
kutengeneza tincture na kutumia mafuta kwa mada, pia.Bila shaka, kula mafuta ni ufunguo wa
uponyaji halisi na maagizo yote ya jinsi ya kutumia mafuta yana kwenye tovuti yetu.Kila la heri,
JB (kutoka kwa ujumbe wa FB)

"Nilivunjika  mguu wiki  mbili  zilizopita  na kupata  ahueni  zaidi  kutokana na mafuta  na bangi
ambayo ni kutoka kwa opiates ya kilima, nikisema tu Big Pharma inanifanyia nada." Mikaeli

"Nilivunjika  mgongo  katika  sehemu  mbili  mnamo  1987.Alikunywa  vileo  na  vidonge  hadi
1994.Acha kura na kufanya jambo la NA na AA, akawa mshauri wa madawa ya kulevya na
pombe.Maumivu  sugu  ya  mgongo  yalinifanya  nichunguze  tena  dawa  za  maumivu.Nikawa
mraibu wa LA, morph na heroin.Alianza sufuria ya kuvuta sigara kwa emphysema mbaya na
akasimamisha  opiates  zote.Uchunguzi  sasa  unaonyesha  kuwa bangi  inapunguza  kujiondoa
kwa uraibu wa opiate na inapunguza milligrams zinazohitajika kwa zaidi ya nusu ikiwa itatumiwa
na bangi.Ni tiba ya ajabu yote.:)” Yohana

“Niliumia mgongo katika miaka yangu ya mapema ya 20.Nilikuwa nikisumbuliwa na sciatica kwa
karibu miongo 2.Mara ya mwisho niliizidisha ilikuwa miaka 5 iliyopita na ilikuwa mbaya zaidi
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kuwahi kutokea.Kwa kipindi cha miezi 4 iliniongeza maradufu hadi sasa hivi  nilikuwa karibu
kufikia hatua ambayo sikuweza kurudi na kurudi bafuni tena.Nilikuwa katika kiwango cha 10 cha
maumivu kwa zaidi ya miezi 2 na ilinibidi kukaa kwenye kochi nikiwa nimeegemezwa kwenye
mito.Sikuweza kujinyoosha vya kutosha na kujilaza kitandani.

Msichana  mmoja  ambaye  alikuwa  rafiki  na  wavulana  wangu  aliniambia  kwamba  nilipaswa
kujaribu  bangi  ya  matibabu  kwa sababu  ilimsaidia  Mama yake  na  MS yake.Nilimcheka  na
kumwambia kwamba hiyo ilikuwa kwa wagonjwa wa saratani na watu mbaya zaidi kuliko mimi
na kwamba singeweza kufuzu.Sikujua lakini msichana huyu alijua mengi kuhusu suala hilo na
baada  ya  wiki  kadhaa  za  kuzorota  nadhani  alikuwa  amechoka  kunitazama  nikiteseka  bila
sababu  hivyo  akamleta  mama  yake  ili  kuzungumza  nami.Mama  yake  aliniambia  kwamba
ningehitimu kwa urahisi, jambo ambalo nilifanya baadaye, na kwamba ingesaidia.Aliniambia nile
chipukizi  kilichopikwa kwa mafuta  kidogo  kwa joto  la  chini  kwenye  toast.Nilikata  tamaa na
kuifanya.Familia yangu ilisema hivyo kama dakika 15 baada ya kula bangi ambayo nilikuwa
nimelala na kukojoa...lol.

Niliamka asubuhi  iliyofuata,  ambayo  ilikuwa ya  kushangaza  kidogo  kwa sababu  sikuwa na
usingizi wa kukumbukwa kwa zaidi ya miezi 2, na jambo la kwanza niliona ni kupungua kwa
kiasi kikubwa kwa maumivu, karibu 20% ningesema, na karibu sawa. uboreshaji wa anuwai ya
harakati.Nilifurahi  na  kushangaa  sana.Niliendelea  kula  bangi  na  mwezi  uliofuata  nilikuwa
nimesimama wima tena.Hivi ndivyo nilivyompata Rick Simpson.Niliweka tu Google ya kuzuia
uchochezi na kukimbia kutoka kwa tiba ilikuwa katika baadhi ya utafiti  wa kwanza niliowahi
kufanya  juu  ya  mada  hiyo.Miaka  5  baadaye  na  mgongo  wangu  unahisi  kama
hivyoinapaswa.Mimi  hula  bangi  mara  kwa  mara  na  huzuia  uvimbe  kuwa  kitu.Jeraha  bado
lipo.Nikiingia kwenye shimo au kitu kinaniuma, lakini haichukui muda mrefu kupona na mgongo
wangu hauumi kamwe isipokuwa nitafanya jambo la kijinga.” Jody

"Ilirekebisha ugonjwa wangu wa yabisi  na  sukari  ya  damu,  wasiwasi,  unyogovu na kukosa
usingizi. Ninasema ugonjwa wa arthritis, lakini ugonjwa wake mbaya wa disk. Siwezi kutembea
bila mafuta (nikiichukua kwa miaka 2 sasa). Mimi hutumia narcos 120 kila siku 14. Sijapata hata
kidonge kimoja cha maumivu kwa zaidi ya mwaka mmoja. Nilichukua tu awali kwa ugonjwa wa
arthritis na mwamba wa madhara (usingizi mkubwa na hakuna wrinkles). Niko katika umbo bora
zaidi maishani mwangu. Bibi mwenye umri wa miaka 45. Mama wa watoto 3." Everglade

"Baada ya kuchukua kila kitu kutoka kwa oxycodone hadi kutumia mabaka ya fentanyl kwa
miaka 3 ikifuatiwa na miligramu 160 za morphine kila siku kwa miaka mingine miwili na kisha
kuambiwa  nilihitaji  kupandikizwa  pampu  ya  maumivu,  niliamua  inatosha.Alisimamisha  bata
mzinga (singependekeza kuwahi kufanya hivyo) na nikaanza na bangi.Hata zile siku ambazo
uchungu bado haujidhibiti, ambazo ni chache, akili yangu haizingatii. Mikaeli

“Mwaka  1981  nilikuwa  kwenye  MVA.Niliteguka  bega  langu  la  kulia.Mkono  wangu  wa  kulia
ulikuwa  umepooza  kutoka  kwenye  mishipa  hadi  uti  wa  mgongo  uliokuwa
umenyooshwa.Sikuweza  kupata  kitulizo  chochote  kutokana  na  maumivu  makali  niliyokuwa
nayo.Ningeamka katikati ya usiku nikilia kwa uchungu.Ilihisi kama sindano zikisukumwa chini ya
kucha na kukimbia moja kwa moja kwenye mkono wangu.Nilichukua $400.00 ya 1 ambayo
kirekebisha  bima  kilinipa  na  kumwambia  binamu  yangu  amlete  rafiki  hospitalini  na  MJ
fulani.Baada ya kuvuta sigara  ya MJ maumivu yaliisha kabisa na niliweza kurudi  kulala.Hii
inasemwa.Nadhani  njia  ya Rick ya kumeza mafuta ingefanya kazi  vizuri  zaidi  kuliko kuvuta
sigara au kuyeyusha ingawa ninafurahiya kufanya yote mawili.Hongera.” Ron

“Najua baada ya matibabu ya siku 3 ya RSO, ningeweza kukimbia… bila maumivu!Mara ya
kwanza katika miaka 15 kutokana na mchanganyiko wa mgongo ambao uliacha uharibifu wa
kudumu  wa  ujasiri  na  maumivu  ya  mara  kwa  mara.Vidonge  vilivyowekwa  mafuta  ya  nazi
hufanya kazi vizuri pia.Sijapata hamu wala sijachukua Percocet yangu tangu nianze kutumia
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kibonge cha mafuta.Ilipunguza hata hamu ya kuvuta bangi pia kwa kuchukua vidonge. Terry

"Sasisha, oh!Nilishindana na mwanangu!Nilikuwa nikishindana na wavulana wangu kila wakati,
haswa mwanangu mdogo.Sijaweza kushindana naye kwa miaka halisi!Ana miaka 22 sasa, mimi
nina 52.Kwa sababu ya maumivu ya mwili kwa sababu ya ugonjwa wa yabisi, imekuwa ngumu
sana  kusonga,  sembuse  kupigana!Lakini  nilifanya  leo!Na  karibu  nilikuwa  naye  pia,  lakini
nikaanza  kucheka,  lol.Siwezi  kukueleza  jinsi  hii  inavyosisimua!!Hata  baada  ya  hapo  sina
uchungu, najisikia vizuri!!!” Casey

"Nina  diski  ya  herniated  ambayo  inakandamiza  mishipa  yangu  ya  siatiki  na  kusababisha
maumivu makali kutoka kwa mgongo wangu wa chini chini ya mguu wangu wa kushoto hadi
vidole  vyangu.Nilikuwa  nikinywa  ibuprofen  3  kila  baada  ya  saa  nne  ili  tu  niweze  kuamka
kitandani  na  niweze  kutembea.Nilianza  kuchukua  mafuta  karibu  wiki  mbili  zilizopita  kwa
maumivu  na  kuvimba.Sasa  sihitaji  ibuprofen,  nalala  vizuri  zaidi  kuliko  niwezavyo  kuwahi
kutokea,  wafanyakazi  wenzangu  wametoa  maoni  kuhusu  hali  zangu  bora  na  furaha  kwa
ujumla.NAJISIKIA VIZURI!" Jennifer

"Hata kama huna saratani,  fikiria juu ya matengenezo ya kinga katika mwili  wako.RSO kwa
idadi ndogo inayotumiwa kila siku.Unaruhusu mwili  wako kupigana na kila aina ya virusi na
mende mbaya.Sijaona "daktari wangu wa huduma ya msingi" kwa miaka 15 kwa sababu ya
Bangi na sifa zake zote za uponyaji.Haijalishi ni nini kitaenda vibaya kwangu, RSO ni moja
wapo ya vitu vya kwanza ninavyofikia.

Kwa njia, nimevunja mgongo wangu mara 3.Alikuwa na vertebrae na diski kubadilishwa kutoka
L-4 kwenda chini S-2.Ilibidi uti wa mgongo wangu uunganishwe tena kwenye eneo la pelvic...
ilibidi Kiungo changu cha AC kiondolewe.Ilishughulika na saratani ya Ini na Hep C.Ninajitibu
100% na bangi.RSO ni kifaa tu kwenye safu yangu ya ushambuliaji. Rick

“Asante sana kwa kazi yako.Mimi ni jeraha la uti wa mgongo la miaka 25 ambalo nimekuwa
nikiuguzashida na majeraha na uvimbe kwenye miguu na miguu yangu.Nilijaribu kiasi kidogo
kwenye jeraha mbaya juu  ya mguu wangu na ndani  ya  siku  kadhaa ilikuwa na uboreshaji
mkubwa.Uvimbe pia hauonekani kuwa mbaya.Swali langu ni juu ya nyenzo ya kuanzia ambayo
kundi  lilitengenezwa.Ilikuwa na  resini  nyingi  na iliyokomaa vya kutosha,  lakini  haikuponywa
kabisa na ilikuwa na harufu mbaya kidogo (ingawa zilikuwa ni aina zenye nguvu) Je, unafikiri
hiyo itaathiri ubora wa jumla wa mafuta?Pia, niliacha mafuta iliyobaki kwenye kikombe cha joto
cha  kahawa kwa muda mrefu  zaidi  kuliko  "masaa  machache"  niliyoiacha  hapo  kwa karibu
masaa  7.Je,  unafikiri  hiyo  ingeathiri  ubora  pia?Bidhaa  iliyokamilishwa  inaonekana  kama
ulivyosema  inapaswa.Kama  vile  mafuta  ya  axle  na  mabaki  ya  kahawia  ya  dhahabu
iliyokolea.BTW, nimeanza kumpa mbwa wangu mzee ambaye amekuwa na maumivu makali na
ana shida ya kuzunguka.Ameonyesha uboreshaji mkubwa pia.Asante tena kwa yote uliyoshiriki
na kufanya.Mwanzoni nilikuwa na shaka kidogo, lakini sasa ninashangaa!” XXX

-- Fanya kazi na ulichonacho, na utafute nyenzo bora zaidi.JB

“Takriban mwaka sasa umepita tangu nianze kutumia mafuta ya Bangi kwa ajili ya kutibu RA
wangu na ninaendelea kuona matokeo chanya na ninaweza kusema ukweli kwamba kwa maoni
yangu RA yangu imepona.Pia tumeona athari  zingine kadhaa chanya kama vile kupunguza
uzito, viwango vya kawaida vya shinikizo la damu (shinikizo la damu lililopungua kwa pointi 30)
kiwango cha mapigo kati ya 50 na 60 BPM, hakuna mfadhaiko tena, na bora zaidi hakuna dawa
zenye sumu zaidi." Tom

"Sasa ninaweza kuamka kitandani mara baada ya kuamka badala ya kuhisi kama nina miaka
90.Viungo husogea kwa urahisi zaidi, sio kuteseka tena kwa maumivu.Ondoa dawa fulani kwa
manufaa!Mmea  wa  kushangaza  sana  ambao  unahitaji  kuacha  kushutumiwa  kuwa  MBAYA.
Carol-Ann
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"Ninaamini  ni  kuzaliwa  upya  kwamba  miili  yetu  inaihitaji  ili  kuijenga  upya  na  kuponya,
ninateseka-  vizuri  kutokana  na  ugonjwa  wa  yabisi  imepunguza  maumivu  na  kufanya  upya
kunyumbulika kwa mikono yangu mwaka mmoja uliopita sikuweza hata kuandika bila maumivu
makali.Hiyo  imepita  sasa mikono yangu ni  ya  kawaida na rahisi  tena naweza kuandika na
kushona.Na  daktari  wangu  wa  macho  ameshangaa  kuwa  macho  yangu  huwa  bora  kila
ninapoenda. Kelee

"Nimefanyiwa upasuaji na kugonga uti wa mgongo katika sehemu moja kwenye sehemu ya
chini ya mgongo wangu.Yote hayo yamesababisha kovu nene linaloweza kuhisiwa na uti wa
mgongo  kuvimba  na  ni  uchungu  sana.Nimekuwa  na  uchungu  mwingi,  nikitamani  kupata
nafuu.Kwa hivyo,  Gayle alisugua kidogo (tone 1)  la  RSO (mafuta ya bangi)  papo hapo na
kunilaza pale ili iingie ndani.Kweli, mafuta yalihisi kuwaka kidogo, lakini zaidi ya hayo, sikufikiria
yalikuwa  yakifanya  sana.Naam,  dakika  20  baadaye,  maumivu  yalikwisha  na  nilipitiwa  hadi
asubuhi!Nililala vizuri na nilipoamka, mgongo wangu ulijisikia vizuri na tishu za kovu hazikuwa
nene.Ni pori kwangu, lakini mafuta yanaonekana kuvunja tishu za kovu kuu.Mafuta ya bangi ni
ya kustaajabisha na kama singesoma hadithi  zingine kama hizi,  ningefikiri  nilikuwa mbovu!”
Mickey

“Bibi wa mpenzi wangu ana ugonjwa wa yabisi kali na hawezi kufungua mikono yake.Tulijaribu
majaribio  kidogo  na  mafuta  ya  Rick  Simpson  na  tukamwambia  ayasugue  kwenye  mikono
yake.Ndani  ya  dakika  chache  za  maombi  mikono  yake  ilianza  kulegea  na  akiongezewa
machache akaanza kutembeza vidole vyake tena bila maumivu.Ilistaajabisha sana kuona jambo
kama hilo likitukia.” Duane

"Hakuna shaka yoyote katika akili yangu inafanya kazi.Niliona matokeo ya papo hapo.Nilikuwa
tayari  nimefanya  Mpango  A.Matibabu  ya  mafuta  yalikuwa  Plan  B.Laiti  ningejaribu  mafuta
kwanza.Nilipitia maumivu ya miaka mingi ambayo sikulazimika.Nilikuwa nikitumia kidonge cha
maumivu kila baada ya saa 4.Imekuwa wiki mbili tu za matibabu ya mafuta lakini ninahisi bora
zaidi.Kutumia maji ya alkali pia.Ajabu!!!” James

"Rick Simpson Oil  ni  maalum.Nimetumia Bangi kudhibiti  dalili  za maumivu kwa miaka lakini
nilikuwa nikifunika tu dalili zangu.Nilijua kuwa jeraha langu halijapona kabisa.Nilipoanza kutumia
Rick Simpson Oil nilikuwa tayari nimejaribu kula dondoo tofauti tofauti zilizotengenezwa kutoka
kwa Bangi na zote zilikuwa na athari za muda mfupi lakini zingenifanya nijisikie juu au kuungua
auhaingedumu  kwa  muda  wa  kutosha.Sijawahi  kujisikia  mkamilifu.Nilikuwa  nimejaribu  hata
bidhaa ambayo ilikuwa imeuzwa kwangu kama Rick Simpson Oil ambayo ilikuwa mbaya na
isiyofaa - jihadharini na dondoo za ubora wa chini ambazo hazitafanya chochote na usikatishwe
tamaa  na  hilo  kwa  sababu  mpango  halisi  umewekwa,  muujiza.Nilikuwa  nikichukua  kiasi
kinachoongezeka haraka cha opiati.Mafuta ya Rick Simpson husaidia kufyonzwa kwa opiati
lakini pia ni dawa kali ya kutuliza maumivu yenyewe.Hudumu siku nzima na sioni tena madhara
yoyote ya juu  au madhara kutoka kwa kipimo ninachotumia.Ninaweza kufanya mengi  zaidi
kama mtu asiye na maumivu na ninaweza kuhisi harakati zangu nyingi zikiongezeka na ninajua
ninapona.Kwa kweli afya yangu kwa ujumla imekuwa ya kushangaza - siku zote nimekuwa na
magonjwa mengi  au maambukizo na nimekuwa na hatia  safi  ya  afya  tangu nianze mafuta
haya.Sasa natumia dawa zangu za kutuliza maumivu tena nikiwa bado ninajisikia nafuu.Kwa
muda mfupi nimejaribu mara kwa mara aina zingine tofauti za dondoo kama mafuta ya hashi au
vifaa vya kulia.Nimeona kuwa dawa ya kutuliza maumivu kutoka kwa Rick Simpson Oil ni agizo
la kiwango cha juu kuliko bangi nyingine yoyote iwe inaliwa au ya kuvuta sigara.Iko katika ligi
yake ya kupunguza dalili hata ikilinganishwa na dondoo kali za nta ya bangi.Ninakusudia siku
moja kuachana kabisa na opiates sasa." Mike

“Ninatumia mafuta haya.Nina dystrophy ya misuli  na nina matatizo ya kiafya yanayoendelea
kutoka kwa Stevens Johnson Syndrome/ TEN.Hii inafanya kazi.Inafanya kazi vizuri zaidi kuliko
dawa  YOYOTE  kwenye  soko.Ni  salama  na  yenye  ufanisi.Nisingeweza  kufanya  kazi  bila
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hiyo.Inaniruhusu kuwa na tija.Ninafanya kazi muda wote.Kabla ya kuchukua mafuta, nilikuwa
kwenye dawa za kulevya ambazo hazikufanya chochote ila kunigeuza kuwa zombie na wingi
wa madhara.

Ili  kuhitimisha “shida yangu”  acha niseme hivi:  Kwa wale  wanaoamini,  hakuna maelezo ya
lazima.Kwa wale ambao hawana,  hakuna maelezo ya kutosha.Mimi  nina uthibitisho hai  wa
ufanisi wa hii.Na inahitaji kufanywa kuwa halali na kupatikana kwa kila mtu.” Laurie

Kisukari
"Mafuta hayo hufufua kongosho na,  amini  usiamini,  mara nyingi  huanza kutoa insulini  hata
baada ya miaka mingi ya kutofanya kazi.Wagonjwa wengi wanaweza kuacha risasi ya insulini
baada ya wiki kadhaa kwenye mafuta.Mafuta hayo pia husaidia kutibu au kudhibiti  matatizo
mengine yote yanayohusiana na kisukari mwilini.

Ningekula mafuta na / au nitumie kwenye nyongeza.Kuvuta sigara au kuyeyusha pia kunaweza
kusaidia kupunguza kiwango cha sukari kwenye damu, lakini madhara yake ni madogo sana
ikilinganishwa  na  kumeza  mafuta.Ningetumia  mafuta  hayo  kwa  matibabu  ya  vidonda  vya
kisukari, kupaka tu mafuta, kuifunika kwa bandeji na kurudia hivi kila baada ya siku tatu hadi
kidonda kitakapopona.Ningechanganya mafuta ya mbegu ya katani na dondoo na kuitumia kwa
masaji,  ambayo  yatakuza  mzunguko  wa  damu  na  kusaidia  kuzuia  uvimbe  na  usumbufu
mwingine.Pia ningejumuisha mbegu za katani na mafuta ya katani kwenye lishe yangu.JB”

"Aina ya pili  karibu  kutoweka,  karibu  na dawa zote,  ikipambana nayo sarcoidosis,  inafanya
kazi." Jeff

“Mafuta ya nazi pia husaidia kuleta utulivu wa viwango vya sukari  kwenye Kisukari!!Mtunza
duka wangu wa karibu aliijaribu na inafanya kazi kama hirizi alisema!Pia anajisikia vizuri kiakili
[nguvu zaidi] na amekuwa akipungua uzito pia!!Kila la kheri!!” Robin

"Sukari kwenye damu yangu ilikuwa ikipungua (hadi 400+- kwa miezi - hatari sana) na imekuwa
ikinitoa nje.Nilikuwa nikiitikia kwa kichwa nyuma ya usukani - kwa hivyo nikaacha kuendesha
gari - mambo mabaya sana!Hati hata zilinipiga marufuku kusafiri kwa ndege hadi NYkumuona
Mama yangu kwa Krismasi.

Kweli  -  hati  zilijaribu insulini  moja,  kisha mbili  -  hazikufanya chochote.Kwa hiyo -  hatimaye
niliwaambia  -  inatosha!!Ninaweka mafuta  (sijawahi  kumwambia  daktari  kuwa nilifanya hivyo
hapo  awali)  na  niliongeza  kipimo  changu  hadi  kila  masaa  2.Vizuri-  ulikisia  -  sukari  yangu
ilirudishwa kwenye kiwango cha kawaida.My Doc ni mmoja wa wale hoity-toity Harvard guys -na
yeye  ni  stunned.Alama  moja  kwa  washenzi!!!!Kwa  hivyo  -  sasa  tunayo  kesi  ya  Kisukari
iliyorekodiwa kikamilifu ambapo maisha yaliokolewa - Mimi !!!!!!-- :)” Janet

"Mabadiliko makubwa, nimeachana na insulini yote.Wakati fulani nitalazimika kutumia Lantus,
kwa muda mrefuinsulini  ya kaimu, lakini  sio mara nyingi.Nilianza kutumia RSO kwa sababu
nyingi lakini moja ilikuwa na matumaini ningeweza kupata insulini na hatimaye kuona kiwango
cha sukari kwenye damu.Nilikuwa nikitumia vitengo 300 vya Novolog kwa siku, insulini ya muda
mfupi,  na vitengo 200 vya Lantus, na vidonge 4 vya Metformin kwa siku.Bado niko kwenye
vidonge lakini ninaweza kuishi na hilo kwani sihitaji tena kutumia insulini.Hakuna tena kushika
tumbo langu na sindano mara 6 hadi 8 kwa siku!Viwango vyangu vya sukari ni rahisi kudhibiti
na sioni tena usomaji katika mamia 2 hadi 5.Pia sioni tena viwango vya sukari vya chini vya
miaka ya 30.Imekuwa ni ujumbe wa Mungu na jambo la kwanza ambalo limeweka kiwango cha
sukari yangu." Dena

"Viwango vyangu vya sukari kabla ya kisukari vilikuwa zaidi ya 140 na sasa niko 100.Chunguza
damu yako kabla ya kupaka mafuta, toa takribani dk 10 na uangalie tena na itakuwa imeshuka
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sana.Yangu ilifanya mengi sana mara moja nilipolazimika kunywa Gatorade ili kujirekebisha."
Michelle

"Mimi ni  mgonjwa wa kisukari  anayetegemea insulini  na kwa raundi  moja ya gramu 60 za
mafuta, nimetoka vitengo 100 kwa siku hadi vitengo 50 vya insulini." Leslie

"Imesawazisha  viwango  vyangu  kabisa.Nilipewa  "METFORM"  ya  kumeza  kwa  mdomo  na
sijawahi kumeza kidonge tangu cha kwanza na niliamka tena na kuwaza, "Hapana, ongeza
mafuta  sasa  kwa kuwa nimegunduliwa  kuwa na Kisukari  cha  Aina  ya II."  Viwango  vyangu
vinaruka kati ya 3.4 na 7.2.Kiwango cha juu kabisa ambacho nimeweza kusukuma kiwango
changu cha sukari kilikuwa 8.1 baada ya kula mfuko wa peremende ikiwa ni pamoja na baa ya
chokoleti kama jaribio.Nilifanya dabi ndogo sana ya mafuta nilipoisukuma hadi 8.1 na nikaanza
kuangalia viwango vyangu kila dakika 10 ili kuona ikiwa naweza kuwafanya washuke.Dakika 10
baada  ya mafuta  nilishuka  hadi  7.3  na  nilipojaribu  kwa alama ya  20min  baada  ya mafuta
kupungua hadi 4.8. Michelle

"Naweza  kutumia  dozi  ndogo  tu  za  mafuta.Hunisababishia  hypoglycemia  kwa  nguvu
kamili.Lakini hilo ni jambo zuri kwa sababu nilianza na risasi 45/10 za insulini ndefu na fupi ya
kaimu miaka minane iliyopita.Nilifanya utafiti juu ya ugonjwa wangu mpya na bangi mara kwa
mara iliibuka kama dawa ya asili pamoja na viungo vingine kama mdalasini kwa hivyo nilianza
kutumia kofia  za  hashi  hadi  mafuta  "halisi"  yalipopatikana.Walikuwa na nguvu sana nilifikiri
nitakufa mara ya kwanza nilipokula kofia ya hashi.Bila kutaja kipimo cha upakiaji  cha RSO.
(Lakini RSO haikuwa chaguo kwangu wakati huo) Lakini mara tu ilikuwa matumizi ya mafuta
(nafaka kwa siku) ilisababisha mwili wangu kuwa na usikivu mkubwa kwa sindano za insulini
mara  mbili  kwa  siku  na  nilikwama  kwenye  uma  barabarani  kuchagua.  RSO  au
risasi.Nilisimamisha risasi na kuendelea na mafuta.

Pamoja na mabadiliko ya mlo na kuongezeka kwa shughuli za kila siku (zoezi) sasa nina A1C
5.7, nimepoteza pauni 60 na sina maumivu ya moto ya phantom (neuropathy ya kisukari).Baada
ya matibabu ya miezi michache nililazimika kubadili glycerin na tinctures ya pombe na kufanya
matibabu ya kila mwaka ya mafuta.Kwa sababu sukari yangu ilianza kupungua sana.

Ina uwezo wa ajabu wa uponyaji wa kisukari.Jinsi bangi inavyofanya kazi kwenye mfumo wa
endocrine wa mwili inapaswa kuzingatiwa na kuchunguzwa kwa kina.Afadhali nichukuliwe kwa
mwezi mmoja kwa mwaka kwenye matibabu ya mafuta kuliko kupiga risasi 730 za DNA ya
nguruwe iliyobadilishwa vinasaba.Ninatumia aina za mimea ya sativa kutoa mafuta yangu na
kutengeneza tinctures yangu kutoka.Inafanya kazi vyema kwa dalili zangu.Nilijaribu indica na
nilibaini kuwa sikuweza kufanya kazi na nilitaka kula zaidi na nilihisi baridi kila wakati.Sativa
iliongeza  kasi  ya  kimetaboliki  yangu  na  mapigo  ya  moyo,  ilikandamiza  hamu  yangu  na
kunifanya niwe na vicheko vya hali ya juu (athari ninayopenda zaidi).

Ikiwa  sukari  yako  iko  juu,  anza  na  kipimo  cha  chini  cha  kawaida.Bado  unataka  kuhisi
kinachoendelea  na  mwili  wako.(Tatizo  moja  nililokuwa  nalo  ni  kutojua  kama  nilikuwa  na
kizunguzungu  kutokana  na  mafuta  au  sukari  iliyopungua  kwa  hivyo  utapitia  vipande  vya
majaribio mwezi wa kwanza hadi ujue unachohisi).Na utakuwa mtu mwenye kiu sana.Maji ni
rafiki  yako na matibabu haya.Sukari  nyingi  hukusababishia  kuwa na kiu  kila  wakati  na  pia
mafuta, hivyo zingatia hilo pia.

Na usijali  sana juu ya kushuka kwa sukari  mwanzoni.Sio kama kulazimishwa kushuka kwa
insulini.Mafuta yanaingia tu na kufanya kile ninachokiamini kwani kuruka huanza viungo vyako
vyote na hiyo husaidia kusafisha damu na pia ina uhusiano mkubwa na mfumo wa fahamu na
ninaamini  ubongo wako una hisia nzuri  kwa mwili  wako.  kupitia njia  hizi  na anajua kutuma
uwezo  wake  wote  wa  uponyaji  wa  asili  kwa  sehemu  zilizosisitizwa.(Kwa  upande  wangu
kongosho,  figo,  na  damu  yangu.)  Sasa  kumbuka  ni  nadharia  yangu  tu  na  mimi  si
mwanasayansi,  ninaenda  tu  kuhusu  jinsi  inavyofanya  kazi  kwangu  na  njia  bora  zaidi  ya
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kusawazisha athari zake.Ni vyema kuweka shajara na kufanya uchunguzi wa afya mara kwa
mara na kazi  ya damu ili  kuashiria  maendeleo yako.Mara tu A1C yako itakapodhibitiwa na
utendakazi wa figo yako kuwa bora basi utajua uko kwenye njia sahihi na basi ni kuweka tu
kiwango hicho ambacho utafanya kazi nacho na hakuna nguvu kama kufika huko.Uwezekano
mkubwa zaidi, itahitaji viwango vya chini vya mara kwa mara na mabadiliko ya lishe ya mtindo
wa maisha  ambayo  wagonjwa  wa kisukari  sio  wageni.(Ilinichukua  kama miezi  sita  kwenda
kutoka kwa A1C ya 11 hadi  7  na marekebisho machache  zaidi  katika  lishe  na mazoezi  ili
kuisukuma hadi  safu  5.(Mazoezi  ya  majini  yana  athari  ya  chini  na  yalinifanyia  kazi  nzuri).
Anthony

"Ninatumia gramu 1 ya mafuta kwa siku kwa ugonjwa wa neva wa pembeni wenye kuzorota
sana na unafuu ni wa kushangaza!" Laurie

"Mume wangu  amekuwa  akimeza  Bangi  kwa miaka  na  mafuta  ya  RSO hivi  karibuni,  kwa
ugonjwa  wake  wa  Kisukari.Sio  tu  kwamba  imetuliza  sukari  yake  ya  damu  lakini  pia
INAREJESHA Ugonjwa wake wa Muda Mrefu wa Figo.Aligunduliwa na CKD ya hatua ya 3 na
walikuwa wakimuweka ili kuorodheshwa kwenye orodha ya wafadhili wa figo.Alianza kumeza
tinctures na mafuta ya RSO na sasa yuko kwenye hatua ya 1 CKD.Madaktari walimwambia hii
haiwezekani.Tuliwaondoa madaktari hao na tukapata mpya!Mafuta ya RSO pia yamepunguza
shinikizo la damu, yameimarisha upungufu wake wa damu na Ugonjwa wa Kisukari (Diabetic
Retinopathy)  (alitakiwa kuwa kipofu kabisa kufikia  sasa,  inasema Western Medicine).Asante
Roho Mkuu kwa mmea mzuri wa Bangi na yote anayotoa!!Asante Rick Simpson kwa kutoa
habari juu ya jinsi ya kutengeneza Mafuta Muhimu ya Bangi na ushuhuda wa wale wanaofanya
hivyo! Julie

"Mpenzi wangu ana aina ya 1 na kula mafuta kidogo husaidia kuleta utulivu wa viwango vyake
vya sukari.Hakika ni Zawadi…” Spaceleaf

"Nilikuwa na metformin 4 na diamicron 4 kwa siku, sukari yangu ya damu ilikuwa 12% baada ya
masaa 12 kupima sukari ya damu haraka.Daktari wangu, akionekana kukatishwa tamaa kidogo,
alisema, “Vema, nadhani huhitaji vidonge vingine vya ugonjwa wako wa kisukari.” Miezi 9 baada
ya matibabu.Dalili zangu zote, figo, arthritis, cholesterol, shinikizo la damu, bora zaidi kwenye
mafuta kisha kwenye vidonge.Ni muujiza.

Sukari ya damu yangu ilishuka kama mwamba karibu na wiki ya 6 ya tiba.Usiku mmoja niliamka
nikijisikia mcheshi, sukari yangu ya damu ilikuwa chini ya alama 4%, 3.2%.Niliacha kutumia
vidonge 8 kwa siku nilivyokuwa na ugonjwa wa kisukari cha aina ya 2.Hiyo ilikuwa miezi 17
iliyopita.Kwa ujumla nilikuwa na vidonge 15 kwa siku, sasa hakuna.Kwa hivyo, Michael, fanya
matibabu ya kiwango cha tiba.Miezi  3,  gramu 60 [fuata maelekezo kwenye tovuti  ya Rick],
ugonjwa wako wa kisukari utakuwa umeisha.” Peter

"Mafuta  ya  bangi  ndio  kitu  pekee  ambacho  kingezuia  maumivu  ya  ugonjwa  wa  neva.Hata
Oxycontin  haikuweza  kuondoa  maumivu  yote  kama  vile  CBD  katika  mafuta  ya  bangi
iliyochanganywa kwenye cream ilifanya.Ni mmea mzuri kwa kila aina ya matumizi ya matibabu,
na mwishowe watu wanautambua." Fetter

"Rick aliniokoa kwa njia isiyo ya moja kwa moja kutoka kwa hali mbaya zaidi kuliko kifo baada
ya kile nilichopitia na wataalam wa moyo.Miezi 14, zaidi ya vipimo 22 tofauti katika hospitali 4
na kituo cha matibabu."Wewe ni hali mbaya zaidi, upande 1 wa moyo wako umekufa, unaweza
kuhitaji upandikizaji wa moyo." Kisha baada ya miezi 14 hawakuweza kufanya vipimo vingine,
walifanya njia ya kupita.

Miaka 2 baadaye niliingia kwa ufuatiliaji kutoka kwa daktari mpya wa moyo ambaye alisema,
"Hakuna  uharibifu  kwa  moyo  wako  hata  kidogo,  ni  nani  aliyekuambia  kuwa  kulikuwa  na
uharibifu na kwamba ulikuwa na mshtuko wa moyo?Hiyo si kweli.” Nilichezewa kinyonyaji.Kwa
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hivyo daktari aliponipeleka kwa mtaalamu wa kisukari ambaye alinipeleka kwa mtaalamu wa
figo  ningependelea  kulala  kwenye  theluji  kisha  nipitie.chochote  kama  wataalamu  wa  afya
tena.Kisha mafuta huja pamoja.Sasa nina afya zaidi kuliko nimekuwa katika miaka 20.” Peter

"Mimi ni mwanamke mwenye umri wa miaka 79 na ninaishi Ufaransa.Ninataka kushiriki nawe
uzoefu wangu wa kibinafsi na mafuta ya katani.Mume wangu Jerome miezi michache iliyopita
alivunjika  mkia  na  nyonga  kwa  sababu  ya  kuanguka.Kuanzia  wakati  huo  kila  kitu  kilienda
kombo, alikuwa akipata maumivu makali na uchungu mwingi juu yake.Mjukuu wangu aliniambia
anajua dawa nzuri ya asili ambayo inaweza kukusaidia katika hali hii ya uchungu.Tunatumia
mafuta ya katani kwenye vidonda vyake na kuponywa lakini kuvimba, na kutoa kwa mdomo
kiasi kidogo kila siku.

Naomba niseme ahueni ilikuwa ya ajabu sana ila kuna jambo lingine unalotakiwa kujua mume
wangu zamani alikuwa akisumbuliwa na tatizo la upungufu wa nguvu za kiume hivyo niliamua
kutoa pamoja na mafuta nipake kwenye uume wake matokeo yake yakawa ya kushangaza
zaidi. ambayo nimeiona katika maisha yangu yote, sasa mume wangu ana uwezo kamili wa
kufanya mapenzi makali mara kadhaa kwa siku, pamoja na ukubwa wa uume wake kufanya
mengi katika kuongezeka kwa ukubwa niliokuwa na mume wangu nilipokuwa mdogo.Inaweza
kuonekana kuwa isiyo ya kawaida kwa mtu wa umri wangu kutoa ushuhuda huu, lakini nadhani
afya ni muhimu kama vile maisha mazuri ya ngono.Asante Rick." Rochelle

--  Asante,  Rochelle.Ndio,  afya  ni  muhimu kama maisha  mazuri  ya  ngono,  na ndio,  mafuta
hufanya kile ulichoelezea.JB

“Ni aina gani zinazosaidia upungufu wa nguvu za kiume, JB?Wanaume wanatakiwa kujua hili...”
Tomas

-- Hilo ni swali zuri, Tomas.Nenda tu kwenye tovuti ya kukagua matatizo na utafute aina zilizo na
athari  za  aphrodisiac  zilizoripotiwa.Kisha  pata  baadhi,  jaribu  kwa  kuvuta  sigara,  na  ikiwa
unapenda athari,  fanya mafuta  na uitumie.Hiyo  ni  juu  ya yote  yaliyopo  kwake.Aina  zingine
hukufanya uwe mkali zaidi kuliko zingine na michanganyiko mingine ya aina itakuwa nzuri zaidi
kuliko  michanganyiko mingine ya aina au mafuta.Hiyo ndiyo  yote  ninayoweza kusema kwa
sasa.Jaribu mafuta,  ikiwa haina athari  unayotafuta,  tengeneza au pata  batch nyingine hadi
upate inayofaa.Hivyo ndivyo inavyopaswa kuwa.JB

"Miguu  yangu  inahisi  bora  kuliko  wakati  wowote  katika  miaka  kumi  iliyopita  kutokana  na
ugonjwa wa neva." Leon

"Ningesema kwamba kuna uwezekano kwamba maswala ya afya ya akili yalikuwepo kabla ya
matumizi yoyote ya bangi;  kwamba usumbufu wa ugonjwa wa akili  uliwasukuma kujaribu na
kujitibu.Nina C-PTSD, na nilikuwa katika uraibu kuanzia (angalau) 12 hadi niliposafishwa nikiwa
na  miaka  33.Hiyo  ni  miaka  5.5  iliyopita.Nilijaribu  karibu  kila  dawa  niliyoweza  kwa  sababu
sikuhisi  “sawa”.  Kusafishwa  kwangu  kulimaanisha  dawa  za  akili  na  ukarabati  na  miaka
michache ya matibabu.

Baada ya kupata bangi (tena) mwaka mmoja na kidogo uliopita, na kuitumia kwa shida za diski,
nilishtuka kugundua kwamba sikuhitaji tena dawa kadhaa za akili ambazo nilikuwa nikichukua
kwa angalau miaka 3.Pia niligunduliwa na ugonjwa wa kisukari cha aina ya 2 muda mfupi kabla
ya kugundua bangi ya matibabu.Ilikuwa ni matokeo ya moja kwa moja ya baadhi ya dawa za
kisaikolojia!Sasa nina sukari ya kawaida ya damu, na ninajitahidi kuondokana na dawa 2 za
mwisho (dawa za kukandamiza ambazo zinapaswa kuachishwa polepole) ndani ya miaka 2."
Jenn

"Nilikuwa na kisukari cha aina ya 2 pia.Kutumia bangi kila siku kuliniruhusu kuacha kutumia
dawa  kadhaa  nilizoandikiwa  na  daktari  ambazo  zilikuwa  zikiniua  kutoka  ndani  kwenda
nje.Mabadiliko  haya  yalinipa  nguvu  na  hisia  ya  uwazi  ambayo  sikuwa  nayo  kwa  muda
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mrefu.Kuongezeka kwa nishati kulimaanisha NILITAKA kwenda matembezini.Nilianza kwenda
kwa madarasa ya aquafit.

Ilifanya mabadiliko kadhaa kwa urahisi kwenye lishe yangu.Mabadiliko moja ni kwamba nilianza
kula bangi zaidi.Kawaida katika mfumo wa chokoleti iliyotengenezwa na bangi iliyotiwa mafuta
ya nazi (mafuta yenye afya bora, yenye faida sana kwa kuondoa sumu kwenye ini na kusaidia
kupunguza uzito).

Katika mwaka wa kwanza wa kutumia bangi kila siku, nilipoteza zaidi ya pauni 40.Nimepata
nyuma kidogo, lakini mimiSijali hata kidogo kuhusu hilo kwa sababu najua nina mfadhaiko zaidi
hivi majuzi, na kwamba kwa kutumia (hasa kula!) bangi kila siku mwili wangu utajihudumia kwa
furaha, kama ilivyoundwa.” Jenn

“Sijui kama ulijua hili lakini mwaka 2011 kisukari kilikuwa kibaya, figo zilikuwa zikivuja gramu 12
za protini kwa siku magoti yangu yaliniuma sana nikashindwa kutembea.Mishipa niliyopasua
kiunoni  mwaka  85  ilirudi  nikiwa  na  maumivu  yasiyovumilika.Nilikuwa  na  pauni  220.Daktari
alinipeleka kwa mtaalamu wa kisukari ambaye alinipeleka kwa mtaalamu wa figo.Sikuweza hata
kucheza gitaa tena.Niliacha kujali.

Nilifanya  utafiti  baada  ya  mike  kwenye  chapisho  hili  kuniambia  mtu  fulani  anayeitwa  Rick
Simpson  aliponya  kundi  la  watu  wa  saratani  na  mafuta  ya  sufuria.Nilidhani  bslakini
niliiangalia.Na nikagundua pia ilifanya kazi kwa ugonjwa wa kisukari cha aina ya 2 - niliyokuwa
nayo.

Nilifuata maagizo ya Rick Simpson aliyonayo kwenye wavuti yake juu ya jinsi ya kuifanya na ni
kiasi gani cha kuchukua nk.ilinitia kichefuchefu, nilifikiri nina mafua, niliendelea kufanya hivyo,
na karibu wiki ya 6 viwango vyangu vya sukari vilipungua niliacha kumeza vidonge 8 kwa siku
nilivyokuwa na sukari yangu ya damu ilikaa kwenye lengo.

Nilipoteza pauni 30, mgongo wangu haukuwa unauma sana.Niliingia kwa uchunguzi wangu wa
miezi 3 na daktari wangu alikuwa amesimama na taya yake wazi.Vital vyangu vyote vilikuwa
vya kawaida.Hiyo  ilikuwa miaka  2  iliyopita,  nina  173lbs  sukari  yangu  ya  damu bado  ni  ya
kawaida hakuna vidonge nilifanya mtihani mwingine wa mkojo wa masaa 24 ili kuona jinsi figo
zinavyofanya kazi zaidi niliweza kutoka kwa daktari wangu "Sijui kwanini figo zimekuwa bora
zaidi.”  Sina  maumivu  kwenye  goti  au  mgongo  wangu  isipokuwa  nikizidisha,  lakini  inarudi
kawaida baada ya siku chache.Sivuti tena bangi, sipendi kabisa kuivuta.Hivyo ndivyo mafuta
yalivyonifanyia.” Peter

"Sina  hakika  kuwa  unanikumbuka,  ninachukua  1  g  /  siku  kwa  ugonjwa  wa  neva  wa
idiopathic.Siku  moja  ikiitwa  High  Noon,  Rick  na  Janet  waliniambia  nihakikishe  kuwa
nakuhabarisha...Miezi  3 ndani na nilishangaa usiku wa leo ...nikiwa nimekaa kwenye kochi,
ghafla nikagundua kuwa mbwa wangu alikuwa chini yangu, nilikuwa nikimbembeleza, sijui ni
muda gani,  na nyuma ya ndama wangu.NA AKAJISIKIA LAINI!!!Nimefanyiwa upasuaji TATU
chini ya goti katika miaka 10 iliyopita bila ganzi, kwa sababu sikuweza kuhisi.Moja ya upasuaji
huo ilikuwa SURAL NERVE BOPSY!HUO ni mshtuko na watu wa kustaajabisha!!" Laurie

"Mafuta  ya  RSO  yamekuwa  maajabu  sana  kwangu,  nimeweza  kula  tena,  maumivu  yangu
yameweza kudhibitiwa kwa sasa, na hakuna dawa za kulevya, nina shida nyingi sana, narcotics
zinanisumbua adhesions ambayo matumbo yangu yameunganishwa, madaktari  hawatafanya
chochote  isipokuwa  nina  kizuizi,  sijaweza  kula  chochote  isipokuwa  vinywaji  hadi  siku  mbili
zilizopita, siku 4 kwenye RSO, nilikuwa na sandwich ya jibini iliyochomwa na jana tuna nusu ya
tuna.  sandwich, madaktari  hawawezi kunifanyia chochote,  kwa hivyo niko peke yangu,  nina
uzito wa pauni 110 na sio kawaida yangu wala sio uzito wa kiafya kwangu, nimeshuka hadi 98,
na dawa zao, walifanya. niletee chakula cha kijiko, 24/7, lovely,  afadhali  kula vyakula kama
tulivyokusudiwa...Achia mmea ambao Mungu alitupa...” Joyce

- 108 -



“Ukweli.Viwango vyangu vya sukari kwenye damu sasa viko katika kiwango cha kawaida na
nimetoka kwa miligramu 2000 za Metformin kwa siku na sasa ninakula karibu na gluteni sifuri
na  kutazama  lishe  yangu.Hakuna  mafuta  yasiyo  na  mafuta,  au  ulafi  wa  chakula,  au  milo
iliyohifadhiwa ya Weight  Watcher pia.Je,  umeona maudhui ya sodiamu katika vyakula hivyo
vilivyogandishwa?Inatisha!” Cheshire

-- Je, ulipenda ladha ya vyakula hivyo ulipojaribu kwenye mafuta?JB

"Sikuwapenda hapo awali, lakini tangu mafuta au umri wangu, nimekuwa nyeti kwa gluteni.Nina
kipandauso  zaidi,  miale  ya  nyuzinyuzi  zaidi,  chunusi,  matumbo  ya  tumbo,  kwa  kutaja
machache.Pamoja na sodiamu hunifanya nivimbe kama puto.Tangu niwe mtumiaji wa bangi na
mafuta, sasa ninakula katani zaidi, matunda na mboga mboga, mafuta kidogo, mboga kidogo
kwenye  chakula.NAIPENDA!Hata  hivyo,vyakula  vinavyohusiana  na  gluteni  kama  pasta  na
mkate, NINAPENDA haijalishi ni kwenye mafuta au la.Matokeo yake ni kwamba mwili wangu
haupendi na niko sawa na hilo.” Cheshire

"Habari  Greg,  nina afya njema kwenye kibofu changu.Hivyo anasema daktari  shukrani  kwa
Chemo.Anasema  niko  katika  msamaha  kamili  sasa.Lakini  Ukweli  wa  mambo  ni  kwamba
nilichukua jumla ya gramu 19 za RSO kuanzia Oct 13, 2012 na kuondoka na Alhamisi Dec 19,
2012.Nilitafuta upeo wa uume kupitia kibofu changu na kwenye kibofu changu na sasa nina
ondoleo  la  jumla  la  saratani  ya  kibofu  changu.Pink  zote  zenye  afya  na  hakuna  dalili  za
saratani.Daktari  wangu  anasema  ninaonekana  kama  sikuwahi  kuwa  na  saratani  hapo
awali.Alishangaa jinsi  nilivyoonekana mzuri.Bado ninapambana na dawa hizi  za kulevya na
najua  RSO  inaweza  kunisaidia  kuondoa  tembe  hizi  kabla  hazijaniingiza.Bado  ninatumai
kupunguza uvimbe wangu katika kila figo pia, kulia na kushoto.

Dawa zangu za usingizi zimepunguzwa sana miezi hii michache iliyopita na pia niko mbali na
Cymbalta  yangu  KABISA  sasa  na  nimepunguza  matumizi  yangu  ya  Baclifin,  Lyrica  na
OXYCOTIN  vile  vile  na  bado  nikijaribu  kujiondoa  kabisa,  ambayo  inashangaza  Madaktari
wangu Jinsi NILIVYO HARAKA. Ninapunguza na jinsi hii itanipa nafasi ya kuwa na MAISHA YA
KAWAIDA kiasi fulani.

Ninashukuru kwa kuvuta bangi ya dawa kwa kuniweka hai katika sehemu hii ya maisha yangu
ya  mihadarati.Madaktari  waliniandikia  muda  mrefu  uliopita.RSO  hii  imeniruhusu  kuanza
kunenepa baada ya kufikia kiwango cha chini kabisa cha 135 katika urefu wa futi 6 Oktoba
iliyopita na sasa nina uzito wa 149 -- hiyo ni GAIN ya 14, nilipokuwa nikichukua RSO.Mgongo
wangu mgumu umepungua kwa maumivu na nimekuwa na harakati zaidi vile vile ndani ya miezi
michache iliyopita UPASUAJI wa shingo yangu pia umesimamishwa wakati wa kuanguka vile
vile tangu ulaji wangu wa RSO.

Ugonjwa wa yabisi-kavu katika miguu yangu umepungua pia na ninaomba nisipate tena risasi
za steroid kwenye miguu yangu na kuomba sawa kwa ajili ya mgongo wangu vile vile shots
yangu ya mwisho ya epidural steroid kwenye uti wa mgongo wangu ilikuwa kuanguka mara ya
mwisho na natumaini maumivu yangu. viwango hukaa chini ili kuzuia kutokea tena.

Daktari  wangu  anasema  mwili  wangu  hauwezi  kustahimili  tena  (KAMA NATAKA KUISHI)
kubadilishana  risasi  na  tembe kwa ubora  wa  maisha.BULLSHIT,  NASEMA.Chukua  RSO ili
kukusaidia na magonjwa yako yote na kupunguza dawa zako za maumivu na kuua saratani
milele.Sijachukua mengi na si kwa muda mrefu sana ikiwa inaweza kunifanyia hivi kwa muda
mfupi sana, fikiria ikiwa ulimwengu wote ungejua juu ya hili.Mungu atakuponya!!!” Tony

"Baba yangu aligunduliwa na saratani ya kongosho miezi 6 iliyopita.Wakati wa chemo huenea
kwenye figo na mapafu.Alikuwa na matangazo yanayotokea kila mahali na alikuwa akiharibika
haraka  sana.Nilisoma  juu  ya  mafuta  na  niliamua  kuwa  hana  chochote  cha
kupoteza.Tulitengeneza zingine na amekuwa kwenye kila siku kwa miezi mitatu.Matokeo ya
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skanisho yalikuja jana.Daktari alishangaa.Saratani ya kongosho imepungua na madoa mengine
yamepotea kabisa.Baba yangu ni bora zaidi.Hakuna kichefuchefu, amenenepa, halala tena siku
nzima na yuko nje na tena.Kweli ajabu.Tuko juu ya mwezi." Lisa

-- Sawa, Lisa, lakini hakuna skana zaidi tafadhali, mafuta tu.Kwa kweli hauitaji uchunguzi wa
saratani ili  kuona kwamba anaendelea vizuri.Kama unavyosema, haukuwa na chochote cha
kupoteza, kwa hivyo usipoteze mchezo huu kwa kuchukua skanisho zisizo za lazima ambazo
zinaweza kuifanya kuwa mbaya zaidi.

Madhara ya mionzi hujilimbikiza katika mwili.Kadiri uchunguzi mdogo wa mgonjwa wa saratani
unaboresha.Hiyo ni akili ya kawaida tu, hakuna kingine.Kwa ujumla, ni bora kula 60g nyingine
ya mafuta wakati huna uhakika kama una afya 100%.

Pia, vipimo hivi vyote na kutembelea madaktari kwa kawaida huwafanya wagonjwa kuwa na
wasiwasi sana na kuwaweka chini ya dhiki nyingi.Mkazo na wasiwasi ni vigumu kuepuka mtu
anaposhughulika na ugonjwa, kwa hivyo epuka mafadhaiko na wasiwasi kadiri uwezavyo -- na
mafuta  yanaweza  kusaidia  na  mfadhaiko  na  wasiwasi  bora  kuliko  kitu  kingine  chochote
ninachojua.JB

"Nimetumia bangi kwa miaka mingi  kwa ugonjwa wangu wa kisukari.Siku zote nilihisi  kama
mpumbavu.Katika  familia  yangu  kwa  upande  wa  mama  yangu  kisukari  kilikuwa  kibaya,
kupoteza  miguu,  miguu,  macho  na  kisha  kifo.Shangazi  zangu,  wajomba,  nyanya.Na  akina
mama wote  wamepita  kutoka  kwa  kisukari.Mama yangu  alikuwa na  miaka  55.Umri  wangu
leo.Dada yangu mdogo hapa pointi ni zaidi ya 570 kwa siku, shots 3 kwa siku, lakini kwa ajili
yangu, hakuna ugonjwa wa kisukari, kwa miaka mingi.Nina afya nzuri.

Rafiki  mzuri,  katika miaka yake ya 70.Karibu miezi saba iliyopita alikuja kwangu.Pointi  zake
zilikuwa katikati ya miaka ya 500, alikuwa mgonjwa sana.Kweli, baada ya kutumia RSO, kutoka
tu kupunguza, yake ilishuka hadi 180s.Katika miezi michache tu.Kuingizwa na mafuta ya katani
kuchukuliwa  capsules  mbili  kwa  siku.Sasa  amerudi  kuwinda,  kuvua  samaki,  na  kukata
kuni.Umri  wa miaka 76,  na anaonekana mdogo kwa miaka 15.Najua kwa kweli  bangi  ndio
sababu sipigi  risasi  leo.Bado sina kisukari.Mimi ndiye pekee katika familia  yangu.Laiti  dada
yangu angejielimisha, angejisikia vizuri sana.Kama kuchukua Grizzly kila asubuhi." Ron

"Ninaweza kukuambia kwa kweli, kwamba katika kesi yangu mchanganyiko wa mafuta ya Bangi
na  kubadili  asali  kama  tamu  kumepunguza  viwango  vyangu  vya  sukari  hadi  viwango
vinavyokubalika (kusoma kawaida).Lazima nitumie tu kiasi sawa na saizi ya mchele mrefu wa
nafaka.Ninaugua ugonjwa wa neva wa pembeni, kukosa usingizi, maumivu sugu ya shingo na
viungo, ini iliyoharibika (hilo ni neno la kimatibabu), idadi ndogo ya chembe za damu, EBV sugu,
na wengu mkubwa kuliko sanduku la mkate.Siwezi (sio kwamba ninge) kufanyiwa upasuaji bila
uwezekano mkubwa nitakasa.

Sasa singependekeza mtu mwingine yeyote afanye hivi, lakini nimekuwa mgonjwa kwa miaka
kumi.Ilizidi  kuwa  mbaya  zaidi  dawa  na  taratibu  walizoniwekea.Hatimaye  nikasema
"INATOSHA".Hakuna  OTCs,  hakuna  dawa  za  kibiashara,  mitishamba  au  vyakula  vyote
vinavyotegemea.Ninatumia  ND yangu kuniombea vipimo,  kisha  ninapitia  naye na ninaweza
kuuliza njia zilizopendekezwa.Lakini!Nina neno la mwisho.Na ninaendelea vizuri zaidi." Hoody

"Aina ya 1 ya kisukari inakula au sio sukari yangu ya damu kila wakati ilipanda haraka.Kwa
kuwa nimekuwa nikitumia  mafuta sukari  yangu hukaa kawaida.Kwa mara ya kwanza tangu
nilipoipata saa 20 kipimo changu cha a1c sasa ni 6.8.” Eugene

"Nina rafiki,  zaidi  ya mmoja,  lakini  sukari  yake ilikuwa 20+.Tulivuta sigara kwa muda mrefu
35+miaka,  kwa hiyo  tulipata  mafuta.Hakuna kitu  ambacho daktari  alikuwa akifanya kilikuwa
kikifanya kazi.Sukari yake sasa ni 10.Bado yuko juu, lakini anapenda Pepsi." Donald
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"Mafuta  yameua  kabisa  maumivu  yangu  kutoka  kwa  mifupa  na  mapafu  dhaifu  ambayo
yanaonekana kuimarika kila siku!Na nimeanza mafuta hivi karibuni!Wote wawili nimeshangaa
na kushukuru!” Evergreen

"Ajabu.Ni mmea wa miujiza.Inaonekana kujaribu kurekebisha mfumo wako bila kujali ni kosa
gani." Zed

"Mke wangu hana ugonjwa wa neva katika miguu yake.Tulikuwa tumeishiwa mafuta takriban
miezi  miwili  nyuma  na  katika  siku  hizo  20  ugonjwa  wa  neva  ulianza  kurudi  siku  chache
zilizopita.Siku  nne  nyuma juu  ya  mafuta  na  hakuna  pini  zaidi  na  sindano.Yeye  hana  tena
shinikizo la damu na amepungua karibu pauni 30, kwa kuongeza tu mafuta ya bangi kwenye
utaratibu  wake.Pia  ana  mpapatiko  wa atiria.Hakuna arrhythmia  tangu kuanza kwa mafuta."
Rafiki

“Sukari yangu ilitoka nje ya udhibiti.Nilikuwa kwenye kiwango cha juu cha insulini na dawa za
kumeza bila mafanikio.Nilikuwa nimepata tani ya uzito kutoka kwa dawa hizi na nilikuwa na
huzuni.Nilianza kutumia mafuta, nikipanda kushuka kwa kushuka, kupima damu yangu mara 8
kwa siku,  ili  kuhakikisha kuwa nilikuwa sawa.Ilifanya kazi!Kwa kipimo kidogo,  sukari  yangu
ilishuka hadi kawaida.Miaka miwili baadaye, niko hai, nilipungua pauni 67, hakuna mabadiliko
ya  lishe,  na  kumsaidia  Rick.Nambari  zangu  zikipanda  (mimi  ni  mbaya  wakati  mwingine)
naongeza mafuta yangu." Janet

“Habari Bwana Simpson, mimi ni Aaron, nina umri wa miaka 17.Nimekuwa nikitumia mafuta
yako  ya mapishi  kusaidia  kisukari  cha aina  1.Ninapaswa kuwa nikichukua  sindano  nne  za
insulini kwa siku kwa kipimo cha juu lakini kwa kuwa nimekuwa nikitumia kichocheo chako cha
mafuta  nahitaji  tu  kuchukua  moja  usiku  na  ningependa  kukushukuru  kibinafsi.Hakuna
wanadamu wengi kama wewe kwenye sayari hii, na sasa unaye mmojamsaidizi zaidi nyuma
yako.Wako mwaminifu, Aaron”

"Kwa  madhumuni  ya  simulizi  hili,  jina  langu  ni  Alexis.Mimi  ni  mgonjwa  wa  kisukari  tangu
1994.Mnamo  msimu  wa  2010  mguu  wangu  wa  kushoto  uliteseka  kama  ligament  rahisi
iliyochanika,  na  matibabu  hayakupatikana  na  matibabu  kidogo  niliyopokea  hayakuwa
sawa.Niliarifiwa kuwa naweza kuwa na mguu wa Charcot ambao kwa kawaida hautambuliki,
hasa katika awamu ya papo hapo, hadi matatizo makubwa yanatokea.Utambuzi wa mapema na
utambuzi, uzuiaji  wa haraka na mpango wa utunzaji wa kinga unaweza kupunguza maradhi
yanayohusiana na shida hii mbaya ya ugonjwa wa neuropathy ya kisukari.Ukisimamiwa vibaya,
mguu wa Charcot unaweza kuwa na matokeo mabaya ikiwa ni pamoja na kukatwa.

Kufikia  Desemba,  nilikuwa  na  kidonda  chenye  vidonda  chini  ya  mguu  wangu  uliovimba
sana.Alipotafuta matibabu ya haraka ya mifupa, daktari aligundua kuwa ugonjwa huo ni "Cronic
Charcot  with  osteomyelitis."  Mguu  wangu  ulikuwa  na  mifuko  ya  hewa  ndani  yake  na
maambukizi  makubwa kwenye  mfupa.Aliniambia  kuwa matibabu  pekee  yenye  faida  ilikuwa
kukatwa  mguu  mara  moja.Nilikuwa  katika  maumivu  makali  kimwili,  kihisia-moyo,  na
kiroho.Daktari  alinipa  wiki  moja  kukabiliana  nayo  kisaikolojia.Nilipewa kiti  cha  magurudumu
chenye maagizo ya kubeba uzito kamili kwenye mguu wangu.

Sote tunajua Mungu hufanya kazi kwa njia za ajabu na za ajabu.Aliniletea “malaika wake wawili
wa kuponya”  wanadamu kwa dawa Alizotoa zamani.Bila  chochote cha kupoteza,  isipokuwa
mguu wangu, nilichukua dawa, waliniletea kwa upendo, wote wawili na kuitumia moja kwa moja
kwenye jeraha wazi.Kufikia  mwisho wa juma,  mimi,  na  wale  wanaonitunza,  tuliweza kuona
uboreshaji tu na sehemu ya nje ya jeraha.Nilipomwona daktari tena, alinipa wiki nyingine na
mfululizo mrefu wa mapendekezo juu ya nini cha kuangalia ambacho aliita kama wakati wa
"OMG ...".Niliendelea kwa uaminifu kusimamia kipimo cha dawa kilichopendekezwa.Nilianza
kujisikia vizuri, na muhimu zaidi, kidonda cha vidonda kilianza kupona.Kufikia Aprili niliruhusiwa
kutembea kwa mguu wangu kwa dakika 10 kwa siku.Upasuaji mdogo ulihitajika ili kuondoa uzito
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wa mfupa ulioharibika uliokuwa ukifanyizwa.

Ninaendelea na dawa, na daktari  wangu ana matumaini  kwa uangalifu,  kwamba ningeweza
kuweka mguu wangu.Maambukizi kwenye mfupa wangu yalikuwa mabaya sana, na itachukua
muda  kumaliza,  lakini  inaponya.Kwa  sasa  daktari  anazingatia  uwezekano  wa  upasuaji  wa
kujenga mguu wangu ndani ya mwaka huu ikiwa itaendelea kuwa bora. Alexis

"Mimi ni mmoja wa marafiki "Alexis" anataja.Nimemtumia kiungo cha chapisho hili na anaweza
kutaka kujidhihirisha atakapokiona, nitamwachia hilo.Kwa muda mrefu nimekuwa mtetezi wa
kuhalalishwa  kwa  bangi  kwa  madhumuni  ya  burudani  na  nilijua  kuwa  inaweza  kupunguza
maumivu  na  wasiwasi.Walakini  imekuwa  tu  katika  miezi  8  au  9  iliyopita  ambapo
nimefahamishwa kwa kweli juu ya nguvu ya uponyaji ya bangi.Nilipozungumza na Alexis mwezi
Februari  na  akaniambia  kuhusu  kukatwa  kiungo  kilichopendekezwa,  nilikuwa  nimetazama
wimbo wa Rick “Ikimbie Tiba” video lakini alikuwa na shaka kweli.Mwenzangu na mimi tulikuwa
tumejadili uwezekano wa kutengeneza mafuta ya katani na kuyajaribu kama tiba, na rafiki yetu
wa pande zote Alexis alionekana kuwa mgombea mkuu.Alikubali, nasi tukatengeneza donge la
mafuta usiku huo na tukaanza kuyatumia siku iliyofuata.Matokeo ya awali yalikuwa ya kuahidi
lakini bado nilikuwa na shaka sana.Lakini kama nilivyomwambia Alexis, “Unapaswa kupoteza
nini?mguu wako?tayari daktari anataka kuinywa!” Sikuwa na kiburi zaidi ya siku ile alipoingia
sebuleni  kwangu.Na  ingawa  kwa  sababu  ya  upasuaji  wake  yuko  tena  kwenye  kiti  cha
magurudumu kwa muda kidogo.daktari wake amemwambia kuwa ni "kipaumbele cha juu" kwa
Alexis  kucheza kwenye harusi  yake Mei  ijayo.Hii  kutoka kwa mwanamume ambaye alitaka
kumkata mguu miezi minne iliyopita. Kibanda

"Asante  Rick,  nilitengeneza  mafuta  kusaidia  watu  ambao  hawakujua  uwezo  wake  wa
kuponya.Kesi ya kwanza - ugonjwa wa kisukari juu ya dialysis,  siku 5 kwa wiki,  saa 6 kwa
wakati mmoja.13% kazi ya figo na maumivu makubwa.Maumivu yalipotea siku ya kwanza.Miezi
mitatu ya matibabu hadi mara 2 kwa wiki kwenye dialysis, masaa 3.Na 54% ya kazi ya figo
nyuma.Miezi mitano baada ya matibabu hakuna dialysis tena na 98% ya figo kufanya kazi tena,
na hakuna dawa za maumivu zilizoagizwa na daktari  na maisha yake yamerejea baada ya
25.miaka ya kuzimu.Oh yah, hakuna malipo kwa ajili ya mafuta na mimi upendo kila dakika ya
kuwa na uwezo wa kumsaidia.Wengine tunaowatibu wana mafanikio kama hayo pia, kwa hivyo
asante kwa kuniruhusu kuwa sehemu ya hii. Dan

"Mume wangu ana kisukari cha aina ya 2 na amekuwa akitumia bangi na amepunguzwa kutoka
shots 3 kwa siku,  zaidi  ya uniti  5 usiku hadi  uniti  5 usiku,  hivyo inasaidia.Ameichukua kwa
mwezi mmoja na nusu tu.” Gladys

"Pia  nimeponya  watu  5.Rafiki  zangu.Aina  ya  2  ya  kisukari.Saratani  ya  ovari.Unene  kupita
kiasi.Kansa  ya  ngozi.Na  huponya  ugonjwa  wangu  mkali  wa  asubuhi  wa  HGG.Ninaifanya
mwenyewe.Katika  uwanja  wangu  wa  nyuma.Ninamfundisha  mtoto  wangu  wa  miaka
4.Ninaelewa jinsi ilivyo muhimu." HempGirl

Digestion na Ugonjwa wa Crohn
"Mafuta hayo husaidia ugonjwa wa Crohn.Inazuia kuvimba kwenye matumbo yako.Nilikuwa na
uvimbe na 1/3 ya ini yangu na gallbladder kuondolewa kabla ya kujua kuhusu mafuta.Sasa
mafuta  yameponya  mabaya  yote  baada  ya  athari  za  chemo  kwa  hep  C  yangu  na
upasuaji.Nimepoteza pauni 18 na ninajisikia vizuri. Michelle

“Nilipewa kiasi kidogo cha kujaribu.Lo!Nilikula kama sijala kwa miaka mingi!Hamu yangu ilirudi!
Sasa najua sio nafuu lakini inafanya kazi kwa kila aina ya shida.Asante!" Danny

“Nimepata kitu kimoja!Pauni 60 zaidi ya mwaka mmoja uliopita kutoka 205.Sasa nimerudi kwa
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180 na thabiti.Mimi hupata uchungu kabisa, na sio ulafi tu.Kwa kweli ninakula mlo mmoja kamili
kwa siku sasa.Kabla?Kuumwa 2 na nilitaka ...Sawa, tusiwe wa picha sana." Hoody

"Na kwa kweli  mabadiliko ya lishe pia yalisababishwa na RSO...Ninatamani chakula chenye
afya zaidi  sasa  kuliko  nilivyowahi  kufanya...Nilikuwa na  tatizo  la  chokoleti...sasa  kipande  1
kinatosha na hata sihitaji mara nyingi!!!Nataka kula afya, ISHI kwa afya !!!” Laurie

"Katika Jukwaa la Ugonjwa wa Crohn nilihisi "kuonewa" ili kujua "RSO" hii ilikuwa nini.Na wiki
mbili  fupi  tu  baada  ya  hapo,  iliokoa  maisha  yangu,  na hufanya  hivyo  kila  siku.Iligunduliwa
12/29/12.Maisha yaliokolewa 1/11/13.” Sarah

“Natumai  haujafungwa,  nimekupata  tu!Nililala  kitandani  mwezi  uliopita  nikiwa  na  hisia  za
uhakika za kifo juu ya mwili wangu, kama nilivyohisi hapo awali.Wiki 2 tu kabla ya hapo nilikuwa
nimepitia jina lako na kufanya kazi katika mkutano wa Crohn.Jamaa huyu alirudia jina lako mara
nyingi  sana  nilihisi  "kuonewa"  kuchukua  jina  lako.Muda  kidogo  nilitafuta  jina  lako  na
mafuta.Taarifa nyingi zilikuja hivyo nilianza na kipindi cha mazungumzo cha redio ya mtandao
kinachoitwa "Red Ice Radio" na rekodi ya mahojiano na Rick kuhusu suala la mafuta.Ilipoisha,
nililia.Nilienda nyumbani na kumwambia mume wangu yote kuhusu hilo.

FF hadi Jan.11 siku ambayo nilipaswa kufa.Mume wangu alikuwa amenunua tu kile tulichohitaji
kutengeneza mafuta mnamo tarehe 10, na alikuwa na mipango ya kutengeneza mafuta kwa
siku moja au zaidi.Mnamo tarehe 11 nilihisi mgonjwa asubuhi ... kama mimi hufanya asubuhi
nyingi.Ugonjwa ukaniosha haraka na kwa nguvu.Nilijilaza kitandani ili nife...nilijua ni mbaya pale
niliposhindwa kumpigia simu mume wangu kazini.Alipofika nyumbani akawasha mafuta mara
moja.Nilikula mpira wa saizi ya oatmeal na niliweza kuhisi mwili wangu ukirudi nyuma ndani ya
saa moja kwa hivyo nilikula mpira mwingine na masaa 2 baada ya hapo niliweza kutembea
mwenyewe hadi bafuni.Asubuhi iliyofuata sikuhisi dalili za siku iliyopita, na nikaenda kazini!(kazi
ya mwisho wa juma-polepole na rahisi) mnamo tarehe 15 nilishughulikia na siku ya ziada na
dakika ya mwisho iliombwa kugharamia wiki nzima.NITAUAMBIA ULIMWENGU KUHUSU RSO!

Nilisahau  kutaja  kwamba  nina  ugonjwa  wa  Crohn,  colitis  na  kuchomwa  kwa  kemikali  ya
kibaolojia (uvujaji wa appendix) kutoka kwa mapafu yangu kwenda chini.Kiambatisho changu
kilivuja kwa miezi 5 1/2 mwishoni mwa Desemba.2008 hadi Mei 19 2009.Kuondoa galoni 1 ya
taka ya kuambukiza.

Nimechukua mafuta haya kila siku sasa kwa siku 39 kwenye mpira wa nafaka wa oat mara 3
kwa  siku.Sihitaji  tena  dawa  yoyote  na  siivuti  sana.Pia  mimi  hunywa  juisi  ya  Aloe  Vera
95%.Inafanya mafuta kufanya kazi vizuri zaidi.Ninaandika kila kitu.Sitamchukua mtu mwingine
aliyetengenezwa tena.” Sarah

"Sufuria ndiyo dawa pekee iliyolazimu Ugonjwa wangu mbaya wa Crohn kupata nafuu.Bangi
inatibu.” Alicia

"Ninaposema bangi huponya ugonjwa wa Crohn, ninamaanisha.Niliishi miaka 30 na ugonjwa
huu,  ambao  sikuujua,  na  nikagundua  tu  baada  ya  kuacha  matumizi  yote  ya  burudani  ya
bangi.Kulikuwa  na  mapumziko  ya  muda  mrefu,  na  Crohn  yangu  haikurudi  katika  viwango
vinavyoweza kudhibitiwa hadi nilipoanza tena matumizi ya bangi.Hapo awali nilikuwa nikiua tu
kichefuchefu changu, lakini nikapata kusaidiwa na Crohn's.Si kuangalia nyuma!” Sean

"Kazi  nzuri!Nilipofanya  kazi  kwenye  zahanati,  nilibahatika  kukutana  na  kijana  (18)  ambaye
alikuwa  na  ugonjwa  wa  Crohn.Hakuwa  akitumia  RSO  wakati  huo,  ni  baadhi  tu  ya  dawa
tulizobeba.Aliingia kwa upasuaji wa uchunguzi, na hakuweza kutumia bangi yake.Aliugua sana
hospitalini,  homa,  maambukizi,  kupoteza  uzito  haraka  kwenye  sura  ambayo  tayari  ilikuwa
nyembamba sana.Hatimaye daktari wake alikubali kumpa siku moja ili aje kutuona na kupata
dawa.
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Daktari  wake alishangaa sana alipoingia kumtazama asubuhi  iliyofuata,  na alikuwa ameketi
kitandani macho ya kung'aa na yenye mkia, baada ya kula chakula kizuri usiku uliopita, na
alikuwa akiingia tu kwenye kifungua kinywa chake.Mwisho nilizungumza na mgonjwa, alikuwa
amesikia tu kuhusu RSO.Sina shaka kwamba atapona kabisa masuala yote kutoka kwa Crohn
kwa muda mfupi hata kidogo. Jenn

"Nina ugonjwa wa Crohn.Asante kwa Rick Simpson, maisha yangu yamerudi! Kathleen

"Inatibu ugonjwa wa Crohn, najua moja kwa moja.Huna budi kumeza.Nilivuta sigara kwa miaka
mingi pia ili kurejesha uchungu… Uponyaji haukuja hadi nilipomeza mafuta.Jaribu, huna cha
kupoteza ila ugonjwa usiovumilika.” Sara

"Mafuta ya bangi yalinisaidia kuponya ugonjwa wangu wa Crohn ili niweze kuudhibiti!Sasa nina
ubora  wa  maisha  tena  shukrani  kwa  mafuta  ya  Rick  Simpson  na  mafuta  ya  Shona
Banda.Nisingeweza kamwe kufanya jambo kama hili kwa wakati huu mwaka jana...nilishindwa
kwenda kununua mboga bila woga wa kuhitaji kuwa karibu na bafuni.Ilinibidi mara kwa mara
kurudi nje ya maonyesho ya sanaa na kuishi gigs uchoraji kwa sababu ya jinsi mbaya Crohn
yangu  ilikuwa.Nashukuru  nililetewa  mafuta  ya  bangi  na  hatimaye  nikapata  mafuta
yanayonifaa.Ninaishi na kupenda maisha tena ...mwaka jana sikuweza hata kwenda kwenye
soko la wakulima...maisha duni!BANGI INAPONYA!!!!

Kusoma Shona Banda's ~ Live Free or Die kulinipa nguvu ya kusimama na kuwa na ujasiri wa
KUISHI  BURE na kupona.Soma kitabu cha Rick  Simpsons!Ni  tawasifu  nzuri  iliyojaa habari
ambayo ni muhimu kujua.Vitabu vyote viwili vinasaidia kuamsha akili yako ili usihitaji tena kuwa
sehemu ya kondoo.Jifunze ukweli.Google.” Linzy

"Mojawapo ya hisia kuu ambazo sijapata kwa muda mrefu ni kuhisi joto la AJABU kutokana na
kula jalapeno na sriracha katika pho…..Bila maumivu katika tumbo langu!Asante kwa MAFUTA
YA BANGI!Nilikuwa nikiumia ili tu niweze kujitibu kwa pho….sahani ninayoipenda sana…..Siku
hizi naweza kula na SI KUSIKIA MAUMIVU kwa sababu mafuta ya bangi yanasaidia kudhibiti
ugonjwa wangu wa Crohn!!!Lo jinsi nilivyokosa ladha ya pho na kuungua kwa joto kutoka kwa
viungo vya moto!Sitaacha kuchukua mafuta yangu.Mmmh hakuna namna!” Linzy

"Nina Crohn's na inafanya kazi maajabu !!!Inafanya kazi vizuri zaidi kuliko kidonge chochote
walichowahi kunipa.” Andrew

"Kumtibu mwenzangu kwa Colitis na RSO kwa sasa.Alipoharibu pikipiki yake alivunjika vibaya
na kulazwa hospitalini kwa muda wa mwezi mmoja.Tukiwa hospitalini tuliambiwa alikuwa na
misa kwenye utumbo mpana na kwamba kuna uwezekano mkubwa kuwa ni saratani.Amekuwa
akiugua Colitis tangu alipokuwaUmri wa miaka 17, sasa ana miaka 29.

Baada ya kuogopa kifo, na bila kujua nini kinaendelea, nilizungumza na rafiki yangu kuhusu
kujaribu RSO.Alimtengenezea rafiki yangu mafuta ya Rick Simpson Oil na amekuwa akiichukua
tangu Oktoba.Madaktari wanasema misa imejidhibiti, rangi ya kawaida imerejea, na hawaamini
tena kuwa ni saratani.Tumemaliza kuvuja damu matumboni mwake sasa tangu Oktoba, bila
kuwaka hata moja!Kuvimba ni ndogo.Hatutaacha kutumia RSO katika familia yangu!!!” Chris

"Ninatumia mafuta kwa ugonjwa wa colitis.Inafanya kazi.Shida pekee ni  kwamba sina shida
inayofaa,  kwa  hivyo  ninapata  kizunguzungu  kidogo  kutoka  kwayo.Lakini  ni  nani  anayejali,
ninahisi vizuri juu yake." Igor

"Nina rafiki aliye na colitis na inasaidia kwa kasi ya kushangaza.Walikuwa naye kwenye kila
dawa  ya  maumbile  huko  nje  nadhani,  alikuwa  karibu  sana  na  mfuko  wa  clausal.Aliona
madaktari  wengi,  yuko  wazi  sana  kwa  suala  hilo,  maelezo  nk.Ningeweza  kujaribu  kupata
maelezo zaidi.” Justin
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"Nina colitis kutokana na matibabu ya mionzi ...madawa ya kulevya hayafai.Bangi ndicho kitu
cha PEKEE ambacho kimenipa nafuu kutokana na maumivu.” Lee

"Kwa  watu  wanaoangalia  aina  zinazofanya  kazi  na  Colitis,  misalaba  mingi  ya  Jibini  na
Chemdogg  inayoegemea  ndiyo  inaonekana  kuwa  bora  zaidi  kwa  wale  ninaowajua
wanaoitumia." Chris

"Nimetumia RSO tangu mapema miaka yangu ya 20 kuzuia Ulceric Colitis kuendelea.Nina njia
ya kawaida ya kusaga chakula nikiwa na miaka 41.Baba yangu aliugua maradhi ya Crohn na ni
kwa maoni yangu ya unyenyekevu kwamba ni mafuta ambayo yalinizuia pia kukumbwa na hali
hiyo hiyo.” Todd

"Ninatumia bangi  wakati  nina ugonjwa  wa diverticulitis,  ndicho  kitu  pekee  ambacho hunipa
utulivu  wa  kweli,  husaidia  sana  kwa  maumivu  ya  tumbo,  na  kusaidia  misuli  ya  tumbo
kupumzika, bora zaidi kuliko dawa za kutuliza maumivu ambazo hufunika tu maumivu. kitambo
kidogo!” Daudi

"Ninatumia RSO kwa Crohns wangu pia.Imekuwa muujiza kwangu.” Bobby

Moyo, Shinikizo la Damu
"Moyo ni kiungo muhimu na mafuta hufufua viungo muhimu.Wagonjwa wanapoanza kutumia
mafuta hayo, huwa wanapunguza kipimo chao cha dawa za moyo, na wengi huacha kutumia
dawa hizo mara tu wanapohisi wanaweza kuacha kuzitumia.Mafuta yana faida sana kwa moyo,
lakini  nadhani  mgonjwa  anapaswa  kushauriana  na  daktari  wakati  wa  kuchukua  dawa  hizi
ambazo ameagizwa.

Mafuta  yanaweza  kudhibiti  shinikizo  la  damu na  katika  baadhi  ya  matukio  arrhythmia  kwa
ufanisi  sana.Kwa  kawaida  hupunguza  shinikizo  la  damu,  hivyo  wale  wanaotumia  dawa  za
shinikizo  la  damu  wanapaswa  kuwa  makini  na  matumizi  ya  mafuta  hadi
watakapozoea.Mchanganyiko wa dawa za shinikizo la damu na mafuta yanaweza kupunguza
shinikizo la damu chini sana, na hivyo ni wazo nzuri kufuatilia shinikizo la damu kwa kutumia
kipimo cha shinikizo la damu.Katika hali  nyingi  wagonjwa pia watapata kwamba mafuta pia
huongeza kiwango cha moyo kidogo.

Eneo hili linahitaji utafiti zaidi, kwa hivyo wagonjwa wanapaswa kufuata akili zao za kawaida
wanapoanza kutumia mafuta, lakini pia wanapaswa kuwasiliana na daktari wao kwa sababu
wanaweza kupata shida kadhaa za kuacha kutumia dawa hizi.Wagonjwa wa moyo wanapaswa
kuangalia wiring ya umeme katika nyumba zao au kazini.Moyo hufanya kazi kwa msukumo wa
sumakuumeme,  na  kwa  hivyo  wanapaswa  kuzuia  kukaa  katika  uwanja  wa  sumakuumeme
iwezekanavyo.

Ningekula  mafuta  na  pia  ningetumia  kwenye  mishumaa.Kuhusu  matumizi  ya  mada,  haiumi
kamwe  lakini  siwezi  kusema  jinsi  inavyofaa  kwa  sasa.Kama  kawaida,  ningetumia  hemp
ndaninjia zote iwezekanavyo.Pia ningejumuisha mbegu za katani na mafuta ya mbegu ya katani
kwenye lishe yangu, mbegu zote mbili na mafuta yanajulikana kuwa na athari za faida kwa hali
nyingi za moyo.

Ikiwa ningekuwa daktari  na ningefanya upasuaji  unaohusiana na moyo au kupandikiza,  nk,
ningejaribu kurejesha chombo na angalau 60g ya mafuta kwanza.Ikiwa 60g haikuleta mgonjwa
kwa hali ya kutosha ya afya, bado ningeendelea kuwapa mafuta.JB”

“Nilipunguza na kuacha kutumia vidonge vyangu vya shinikizo la damu kwani shinikizo la damu
lilikuwa likipungua sana.Mara tu nilipotoka kwenye vidonge vya shinikizo la damu, shinikizo la
damu lilibadilika.Mapigo ya moyo yanaonekana kuwa ya kawaida zaidi na si ya kusumbua sana,
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ikizingatiwa kwamba nimekuwa na mapigo ya moyo yasiyo ya kawaida tangu kuzaliwa.” George

"Nilipata mshtuko wa moyo siku moja baada ya Siku yangu ya Kuzaliwa Aprili 2 2012.Daktari
alijaribu kuniambia ilikuwa ni Arthritis yote, na ilikuwa ni Mshtuko wa Moyo tu.Hawapendi mimi
natumia  Bangi,  nilipata  pigo  kubwa  hapa  chini  kati  ya  daktari  ambaye  ni  mfamasia  tu  na
anasukuma vidonge, na mfamasia wa asili, Daktari wangu wa reg pia aliniua, nilizuiliwa kwa
100% upande mmoja na. 80% kwa upande wa pili nilidhani naenda kilema naomba msaada
wako wiki iliyopita na faraja pekee niliyokuwa nayo ni bangi bado natafuta mafuta nina arthritis
huyu walisema ni mjane. maker, nilikuwa na bahati, nilikwenda kwa ER, waliniambia nilikuwa na
stent  iliyowekwa  ndani  na  kusubiri  kuona  nini  cha  kufanya  kuhusu  nyingine,  asante  Rick
unafanya jambo kubwa, na unathaminiwa sana.Halo, bado niko hapa, na kumbuka nyingine:
Mume wangu haendi kwa daktari, hanywi, au kuvuta sigara, tumia bangi kwa miaka yote hii.Ana
shinikizo la damu kama kijana, mwenye afya nzuri, Mungu Akubariki wewe na sisi sote, Barbie
bado anasubiri (@ O@ ) kwa maumivu." Barbie

"Mbwa wangu ambaye ana ugonjwa wa kushindwa kwa moyo bado anaendelea na amekuwa
akitumia mafuta tangu Machi pia.Amani upendo na RSO!!" Jenna

“Shinikizo langu la damu lilipanda kutoka 139/99 hadi 114/80 haijawahi kuwa chini hivi.Asante
Rick." Jayson

Q.Habari,  nina  swali.Nilikuwa  na  hamu  ya  kujua  kama  kulikuwa  na  ushuhuda  wowote  wa
mafuta kusaidia ARTERIAL FIBRILATION?Aina isiyo ya kawaida ya mapigo ya moyo.Asante!!!!"
Mariamu

A.Mpendwa Maria, ndio, bila shaka.Hakikisha mafuta yanazalishwa na kutumika kulingana na
maelekezo yetu na kuwa makini kuhusu kuchanganya na dawa za moyo.JB

"Sasa  nitashiriki  na  kila  mtu  hadithi  yangu  na  vita  vya muda mrefu  na Shinikizo  la  Damu
(Shinikizo la damu).Tangu umri wa miaka 25, sikuzote nimekuwa na changamoto ya shinikizo la
damu,  lakini  mwaka  wa  2008  au  zaidi  sikulipa  malipo  ya  bima  yangu  ya  maisha  kwa
wakati.Niliambiwa nilihitaji  mwili  ili  nirejeshwe kazini.Kampuni hiyo ilinituma kwa muuguzi wa
eneo hilo ambaye alinipima shinikizo la damu.Ilikuwa 180/120.Aliniambia nilikuwa "kiharusi cha
kutembea"  na  akapendekeza  niende  moja  kwa  moja  kwenye  chumba  cha  dharura.Kweli,
sipendi hospitali haswa kwa hivyo nilirudi nyumbani na kuendelea na nidhamu ya tiba asili - yote
haya hayakufanya chochote.Niliangalia BP yangu mara kwa mara ili kuona ni nini kilifanya kazi
ikiwa ni pamoja na mazoezi.Bado ilikuwa juu sana na ikabaki hapo.

Baada ya mwaka mmoja na BP zaidi ya 180, rafiki alisema ni bora niende kumuona daktari,
jambo ambalo nilifanya.Nilipata dawa ambayo haikufanya kazi kidogo, lakini pia ilinifanya nipate
kizunguzungu na ukungu.Niliacha madawa ya kulevya na nikapata bidhaa ya MLM ambayo
"imehakikishiwa" kusafisha mishipa kwa mwezi.Nilifanya dozi mara nne na bado nilikuwa na
shinikizo la damu kali baada ya miezi 9.Oktoba hii iliyopita shinikizo la damu langu lilipanda hadi
235/135  (juu  ya  hatari)na  nilihisi  niko  karibu  kufifia,  hatimaye  nilijitoa  na  kwenda  kwenye
chumba cha dharura hospitalini.Waliniunganisha na kujaribu dawa mbili- Lisinopril na Diltazem,
ambazo zilichukua shinikizo la damu hadi 150/110.Nilitumia dawa hizo hadi nikaisha baada ya
mwezi mmoja.Niliporudi kwa daktari wangu kwa uchunguzi katika mwezi mmoja na BP yangu
ilikuwa bado juu karibu 160/110.Nilichanganyikiwa sana kwa sababu bado nilikuwa "kiharusi cha
kutembea."

Mnamo Januari, nilitambulishwa kwa Aamann, kutoka Colorado, ambaye alifanya kazi hasa na
Mafuta ya Bangi.Aliniambia mafuta yamefanya maajabu kwa wagonjwa wa MS na maumivu,
ambayo mke wangu anayo.Pia aliniambia niangalie sinema -Ikimbie Tibaambayo ilitumia haswa
mafuta ya bangi, kwa uponyaji wa saratani nyingi.

Mke wangu baada ya kuuzwa na kuwa na akili wazi zaidi bado alisitasita kuichukua, kwa hiyo
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nilichukua dozi yangu ili kuona ni nini kilinisaidia kwa shinikizo la damu.Aamann alisema nianze
na dozi ndogo sana na nifanye kazi yangu kufikia uvumilivu wangu.Nilianza na ukubwa wa
punje ya mchele, na shinikizo la damu asubuhi bila dawa nyingine ilikuwa 138/90 - uboreshaji
mkubwa.Pia nilikuwa nimeishiwa na dawa ya zamani nilipoanza.Niliendelea na kipimo cha chini
lakini athari kubwa ziliacha kutokea, hadi nilipoongeza kipimo hadi nafaka mbili.Ajabu BP ilirudi
chini.Bado niko katika hali ya majaribio kwenye mwili wangu mwenyewe, na kwa siku chache
zilizopita BP yangu imekuwa ya kawaida na nimeistahimili  kwa kuchukua nafaka 3 kabla ya
kulala,  na hakuna dawa iliyoagizwa na daktari.Sijaona madhara yoyote pia,  na ninakusudia
kuiweka chini ya kizingiti cha "kupanda juu."

Nilipotuma maombi ya kadi  ya matibabu,  daktari  alisema kwamba hapakuwa na historia  ya
matibabu ya mafuta ya bangi kwa shinikizo la  damu.Bado niliweza kupata kibali  hicho kwa
sababu  ya  maumivu  ya  viungo  ambayo  nimekuwa  nayo  kwa  miaka  mingi.Nadhani  nini?
Kulikuwa na athari/faida nyingine kubwa - hakuna maumivu tena ya viungo.

Watu wengi, kutia ndani mimi, hawapendi moshi."Potheads" ambao hawawezi kufanya kazi na
ambao wanatumia vibaya kipindi hiki wameipa tasnia jicho jeusi.Natumai serikali  haitamtupa
mtoto nje na maji ya kuoga kwenye dawa hii nzuri.

Q.Je, unachukua kiasi gani kwa udhibiti wa kila siku wa shinikizo la damu?Joe

A.Daima ni bora kuchukua matibabu angalau 60g kulingana na maelekezo na kisha kuacha kwa
kipimo cha matengenezo.JB

“Wakati nilipoichukua kwa ajili ya saratani, nilipimwa damu kikamilifu...madaktari walishangazwa
na cholesterol yangu, viwango vya sukari kwenye damu na shinikizo la damu!Walisema ni kama
kijana.Na mimi nina 49! Lindsey

"Nilikuwa na uzito wa pauni 240 na nilikuwa na ugonjwa wa kisukari kabla.Kupoteza hisia ya
harufu na ladha, kuvimba na uvimbe katika miguu ya chini na miguu, kupigwa kwa vidole.Pia
kuwa na OA kali.Baada ya takribani miezi 6 kwa kutumia punje ya mchele ya RSO 2/siku, dalili
zote za kisukari hupotea na hakuna maumivu ya muda mrefu kutoka kwa OA.Imepungua zaidi
ya 40lbs.Nilitengeneza mafuta mwenyewe." Ron

"Sijui kuhusu cholesterol yangu lakini najua kwamba baada ya wiki ya kula chini ya punje ya
mchele yenye thamani ya kila siku nilianza kupungua uzito.Kufikia wiki ya pili mafuta yangu ya
tumbo yameisha na nimepoteza ngozi.Wiki ya tatu ngozi iliyolegea inakaza tena...” Daniel

"Cholesterol  yangu  ilipungua  kwa  viwango  vya  kawaida  na  nikaacha  dawa  kutoka  kwa
madaktari.Hapo awali,  walisema ningekunywa dawa maisha yangu yote.Sukari  yangu ni  ya
kawaida pia, nilikuwa 126, sasa 80's 90's. Jose

"Nilipimwa damu miezi michache iliyopita na Dk alikuwa akinisema kwamba sikuchukua dawa
yangu ya cholesterol niliyoacha takriban miezi 10 iliyopita.Nilimuuliza jinsi viwango vyangu vya
cholesterol viko na akajibu kwa sauti ya chini kuwa ni sawa lakini alinifuata kuwa cholesterol
yangu mbaya ni kubwa kuliko cholesterol yangu nzuri lakini ndivyo inavyokuwa siku zote kwa
hivyo  nadhani  ndivyo  mwili  wangu  ulivyo.  .Nimekuwa  kwenye  RSO  kwa  mwaka  sasa  na
nimepoteza  30lbs  na  viwango  vya  sukari  vimepungua  kwa  hivyo  sio  wasiwasi  sana  na
nimeacha dawa zingine kadhaa kwa hivyo napenda mafuta. Al

"Nilikuwa na mashaka sana nilipokuwa nikisoma ushuhuda  kwenye wavuti.Lakini  baada  ya
marafiki zangu wawili wamekuwa wakiitumia mara kwa mara na nilijua shida zao za kiafya hapo
awali  na  ninaona  hiiuboreshaji  wa  ajabu  wa  maisha  na  afya  zao,  natamani  sana  bangi
iondolewe kwenye orodha ya vitu vilivyokatazwa.Kila mtu aruhusiwe kukua kivyake.

Kuna  wakati  huko  nyuma nilipinga  sana  bangi  lakini  marafiki  wengine  walibadilisha  maoni
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yangu.Mmoja alikuwa akiteseka kwa muda mrefu sana na shinikizo la damu - alikuwa kwenye
tembe (alikuwa akipinga kwa muda mrefu sana, pia) hadi mtu fulani akamshawishi kuacha tu
kwa  wiki.Alifanya  hivyo  na  matokeo  yake  yalimshtua,  kwani  kutoka  kwa  vitengo  200  vya
kawaida alishuka hadi vitengo 140.

Rafiki  mwingine  alikuwa  akisumbuliwa  na  koo  na  maumivu  ya  tumbo  na  masuala
yanayohusiana na vidonda kwa zaidi ya miaka 4.Baada ya wiki chache za kipimo cha kawaida
cha bangi kama chai,  moshi na matone, anaonekana bora zaidi.Analala vizuri  zaidi,  hahitaji
dawa tena.” Alex

Pumu, Kupumua, Mapafu
"Niko karibu na afya kamili, hakuna pumu tena, nimepungua uzito kupita kiasi bila mazoezi na
ninahisi vizuri kila siku.Taja kidonge ambacho kinaweza kufanya hivyo?" Edward

“Asante  kwa  mafuta,  yalinisaidia  kushinda  nimonia  kali.Mafuta  yalifanya  kile  NyQuil  na
antibiotics kutoka kwa daktari hawakuweza kufanya.Na niliponywa usiku mmoja !!!Rick Simpson
aliongeza unafuu na uponyaji katika maisha yangu na kwa hilo nitakuwa na shukrani kila wakati
kwa kazi ya Rick Simpson na mafuta yake.Endelea kuponya!” Joe

"Mtu angetarajia kunyunyiza mafuta kuwa mzuri katika matibabu ya pumu na shida zingine za
kupumua.Lakini cha kushangaza, tumegundua kuwa mishumaa ya mafuta ya katani ni  bora
sana katika kufungua njia za hewa.Kawaida, ndani ya dakika 30 baada ya mgonjwa kuchukua
nyongeza,  wanaripoti  kwamba  wanahisi  kama  mapafu  yao  yamefunguliwa  na  wanaweza
kupumua kwa urahisi zaidi.Bila shaka, kama ilivyo kwa ugonjwa mwingine wowote, ningemeza
kipimo cha kawaida cha 60g kwa muda wa miezi mitatu na ningekaa kwenye gramu kwa siku
hadi nihisi afya kabisa.Kisha, bila shaka, ningechukua kipimo cha matengenezo kwa maisha
yangu yote.Ningetumia mafuta hayo kwa mdomo, kwenye koo na kifua changu na kwa njia ya
nyongeza.JB”

"Niligunduliwa na ugonjwa sugu wa emphysema mnamo 2002.Niliambiwa nilikuwa na mapafu
ya mgonjwa wa miaka 90.Niliacha kuvuta tumbaku na kuvuta bangi nzuri sana.Kazi ya mapafu
ni  nzuri  leo.Nimeanza kutumia mafuta kila  siku pia kwa maumivu ya uharibifu wa mgongo.
Yohana

"Nimekuwa na  pumu kwa miaka  21,  nikivuta  sigara  na  mmj  tangu  14.Sijalazimika  kutumia
kipulizia changu tangu nilipojaribu bangi mnamo 93.Bado nina kivuta pumzi cha uokoaji lakini
HAKUNA  hitaji  lake.Pia  USICHUKUE  vipumzisha  misuli  yangu,  800mg  ibuprofen,
dawamfadhaiko, au vingine viwili kwa migraines.Nampenda MMJ.Iliokoa maisha yangu.” Kari

"Mara yangu ya kwanza na RSO nilichukua gramu 1.7 kwenye kidonge.Sikuweza kutembea
moja kwa moja nilijiona kama nimedumaa kiakili lakini matokeo yake niliponywa homa kali ya
mapafu siku iliyofuata!!Nitafanya tena, lol." Joe

"Nilianza kutumia mafuta ya Katani kwa eczema na pumu yangu na yote yamekwisha!Situmii
tena kipulizio changu cha steroidi au krimu za steroidi.Sijawahi kufikiria katika miaka milioni
moja  itapita.KASI  YA USHINDI!Kwa  kweli  sikuwahi  kufikiria  ningepata  nafuu  kwa  matatizo
yangu hadi nilipogundua mtambo ambao siku zote niliambiwa nisiutumie kwa sababu ulikuwa
mbaya kwangu, ulikuwa mzuri kwangu!” Mt

"Mafuta yanafanya kazi kwenye mapafu!Mvuke husaidia pia.Ndani ya siku 5 za kwanza baada
ya kuchukua mafuta, mapafu yako yataanza kutoa kohozi na kama unapambana na saratani ya
mapafu, uvimbe unapaswa kuanza kupungua huku mafuta yakiua seli za saratani.Asilimia 60-
80 ya uvimbe hujazwa na Candida kwa hivyo sifa za antifungal za THC husaidia mchakato huu
pamoja na bangi zinazochochea mchakato wa kemikali  katika mfumo wako wa kinga!Bangi
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tofauti na sigara hufungua mapafu yako na kupanua yakomirija ya kikoromeo huku ukirudisha
mwili  wako kwenye hali  ya homeostasis.Watu wengi  wenye matatizo ya mapafu pamoja na
magonjwa mengine mengi wanapaswa kuondoa ngano na sukari kwenye vyakula vyao kwa
sababu ngano ya leo ina GMO 95% na mwili wa binadamu haujui jinsi ya kuitayarisha, hivyo
itahifadhi na inaweza kusababisha majibu ya kinga. ya kuvimba au histamini katika sehemu
yoyote ya mwili!Chakula cha mawazo!” Mathayo

Q.Habari JB, umepata nafasi ya kumtibu mtu yeyote, kwa kutumia mafuta, aliyeugua COPD?
Emphysema?Pumu?Shawn

A.Ndiyo,  yote  haya.Mmoja  wa  wagonjwa  wangu  wa kwanza  na  COPD na  angina  pectoris
hakuweza kupanda ngazi sita (sio ngazi sita za ndege, hakuweza kutembea kwa shida kwa
sababu  hakuweza  kupumua).Katika  miezi  miwili,  alikuwa  akicheza  badminton  tena.Mafuta
husaidia kwa hali hizi zote kwa ufanisi sana na kwa usalama.Ningekula mafuta, nitumie kwenye
mishumaa (zinafanya kazi vizuri kwa hali ya mapafu pia), ningeyeyusha mafuta mara kadhaa
kwa siku (itakuza kikohozi, na ndivyo unavyotaka, unahitaji kuondoa uchafuzi wote. mapafu, na
unafanya  hivyo  kwa  kukohoa),  na  pia  ningetumia  mafuta  kwenye  koo,  kifua  na  mgongo
wangu.Kila la heri, JB

"Nina COPD, nilikuwa katika hatua ya mwisho na nikifikiria juu ya kuvuta tu kuziba.Nimekuwa
natumia mafuta ya bangi kwa mwezi mmoja na sasa niko njiani kupata nafuu!” Gordon

"Inaonekana kama Gramps Zangu sio Gramps pekee ambaye aliweza kufaidika na huruma!
Mzee  huyu  alitibu  uvimbe  wake  kwa  kutumia  Mafuta  ya  Bangi.Gramps  yangu  pia  iliweza
kuondoa vivuta hewa vya oksijeni na pumu (Ingawa alikuwa akifa kwa saratani ya mapafu ya
mwisho)  kwa kutumia mafuta muhimu kutoka kwa mmea wa bangi.Hiyo ndiyo dawa pekee
ambayo Gramps wangu alitumia wiki 8 zilizopita za maisha yake...Kwa namna fulani aliweza
kupiga  nimonia  bila  dawa,  ingawa  alikuwa  na  COPD  na  emphysema  &  Saratani  ya
Mapafu.Gramps yangu ilipita kwa 100% ya viwango vya oksijeni, haihitaji USAIDIZI kutoka kwa
mashine za kupumua au dawa za ziada. Lindsay

"Mimi mwenyewe nimeona matokeo na: Leukemia ya Utotoni na Watu Wazima ~ Ugonjwa wa
Ini ~ Maumivu ya Muda Mrefu ~ Ugonjwa wa Kisukari ~ Unene ~ Pumu ~ Mkamba Sugu ~ IBS
~ Kuvimba ~ Kutumika kwa kawaida kwa mikono yenye Arthritic - maumivu yaliisha kwa dakika
moja.Iliwekwa kwenye vidole vilivyoungua na maumivu yaliisha kwa dakika chache ...IMEPITA
nilifikiri kwa hakika ngozi hiyo yote ilikuwa ikitoka na sehemu moja tu kwenye kidole cha kati
ilipoteza  ngozi.Sasa  vidole  hivyo  vilipotoka  kwenye  mafuta  hayo  ya  kanola  yaliyokuwa
yanachemka ngozi ilikuwa nyeupe kama kuku aliyepikwa!Hakuna bora kwa kuchoma.Nitakuwa
nikiweka mtungi jikoni kuanzia sasa!Asante kwa Bangi!” Debra

-- Asante, Debra.Uzoefu mmoja na kile ambacho mafuta yanaweza kufanya kwa kuungua ni
yote inachukua kwa mtu mwenye busara kutaka mtungi wake jikoni, nakubali.Lazima kuwe na
jar na mafuta karibu na kila jiko, moto wazi, tanuru, nk.Ila tu.JB

"Hapo nyuma mwishoni mwa miaka ya 70 na hadi miaka ya 80, nilikuwa nikienda kwa Dk.
(Hashmi) na kupata vidonge vya ugonjwa wa bronchitis angalau mara mbili kwa mwaka (katika
vuli na masika, wakati hewa ilikuwa kila wakati. unyevunyevu).Niliacha kuvuta sigara mwaka wa
1990, na nikaanza kuvuta sufuria nyingi zaidi (hapo ndipo nilianza kukua zaidi, na ningejiwekea
takriban pauni 5 za bud, sasa ninatumia nyingi zaidi kwa sababu ya kutengeneza mafuta na
kupika na ni.) LAKINI tangu 1990 sijarudi kwa daktari kwa tembe za bronchitis.HIYO NI MIAKA
22 BILA KUHITAJI  VIDONGE VYA BRONCHITIS...USIJARIBU KUNAMBIA KUWA KUVUTA
BANGI  SI  NZURI  KWA  MAPAFU  YAKO...MUULIZE  MAMA  YANGU,  NAKUHAKIKISHIA
HATAKUDANGANYA KWA MTU YOYOTE...” Flute

"Gramu moja kwa siku ya RSO ndio ninachukua kwa COPD yangu na inafanya kazi kama moto
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sana.Ninaitengeneza kwenye vidonge na kuchukua mgs 250 kila masaa sita.Nilivuta tumbaku
kwa miaka 60.Vipulizi vya maduka ya dawa ni uchafu tu ambao ulikuwa unaifanya kuwa mbaya
zaidi.Daktari wangu ni mjinga kwa sababu aliniambia hakuna tiba na nitakuwa nikipata oksijeni
wakati vipulizi havitafanya kazi tena.Pandisha punda wake na fimbo yenye misumari ndani yake
ikiwa  unajua  ninachomaanisha.Nilianza  mafuta  mnamo  Desemba.Inashangaza  jinsi
ninavyozunguka  kama  mtu  wa  kawaida  tena  badala  ya  unyonge  na  huzunikiumbe  mzee
ambaye nilikuwa nikianza kuwa haraka.Nilikuwa nimejikwaa juu ya matibabu haya baada ya
kutumia  RSO  kwa  saratani  yangu  ya  tumbo  ambayo  haikuwa  na  mionzi  na  ambayo
niligunduliwa nayo mnamo Novemba 2011.Nilinusurika tu eneo hilo lote kwa kile ambacho ni
uthibitisho wa "Bahati ya Waayalandi" katika hatua.Wakili wangu alikuwa amesikia juu ya shida
yangu.Alifikiri  kwa usahihi  kabisa kwamba niliachiliwa kwa mawazo yangu mwenyewe, kuna
uwezekano  kwamba  nilikuwa  karibu  kuondoka  ulimwengu  huu.Alikuwa  amefahamu  kuhusu
RSO nk.Umenijulisha na niko hapa.Mwanasheria wangu ameelimika zaidi juu ya mambo haya
kuliko croaker yangu.Hata hivyo, asante tena Rick na watu wote wanaotusaidia. Dale

"Ninatumia RSO kwa COPD yangu ...Nilipata' kidonda baridi ambacho pombe & H202 haikuwa
imenisaidia  kwa  siku  2.Niliweka  doti  ya  mafuta  juu  yake  asubuhi  na  baadaye  mchana  na
asubuhi  ya  leo  'imeisha?Nilihisi  midomo  yangu  mizee  iliyokonda  na  hakukuwa  na  kitu
hapo ...Je, ninaenda kihuni???Ninaingia bafuni na kujaza eneo hilo kwa mwanga na mwishowe
baada ya kunyoosha na kuvuta nalivunja FUNGUA mahali lilikuwa limepona kabisa...niliweka
nukta nyingine juu yake na sidhani kama nimewahi kuitazama kwa uangalifu. tena...Dawa ya
ajabu sana RSO...” Dale

"Mama  ana  saratani  ya  mapafu.Alisema  sifanyi  chemo.Nikasema  utatumia  nini  basi?
RSO.Alisema Huh?Alinipa kiunga na kilianza kutoka hapo.Amepoteza pauni 60 ndani ya miezi
4.Haichukui dawa za maduka ya dawa na inaendelea vizuri na inavuma karibu na mji sasa!Je,
nilisema alikuwa na emphysema?Yeye hata hahitaji mizinga yake ya oksijeni tena.Asante kwa
wote  wanaoshiriki.Rick  --  shujaa  wangu  wa  Fkn  hakuna  mzaha!JB  --  usiache  kaka.Hili
litatokea.” Bill

"JB,  nimemwonyesha  mume  wangu  video  ya  PT  na  nimekuwa  nikishiriki  naye  maelfu  ya
ushuhuda  kwa  miaka  2  iliyopita.Kimsingi  anakubaliana  na  kila  kitu  kinachofanywa  na
mafuta.Tulikuwa na mjadala mkali  wikendi  iliyopita,  ingawa.Sijui  hata suala la  uvutaji  sigara
lilikujaje...Siivuti wala sitaki kuivuta.Anadai (na sijui alisikia wapi b/c huyu hasomi kitu ambacho
angejielimisha!) kuna amonia iliyotolewa wakati wa kuvuta sigara na kuingizwa kwenye mapafu,
kwa hivyo kudai kuwa ni sumu wakati huo ... kamwe kusikia hili na hakuwa na comeback kwa
ajili yake.Mawazo?” Pam

-- Kuvuta sigara chochote sio jambo bora kufanya kwa mapafu yako.Uvutaji wa katani hakika
una faida za kiafya ambazo hushinda kwa urahisi athari zozote mbaya zinazoweza kuwa nazo,
lakini bado ni bora kumeza mafuta.Ikiwa mtu anataka kuyeyusha mafuta kwa ajili ya burudani
au  madhumuni  mengine  ya  matibabu,  hiyo  inapaswa kuwa juu  yake.Kunyunyiza  mafuta  ni
sehemu ya  itifaki  ya  matibabu  ya  hali  ya  mapafu  pamoja  na  saratani,  unataka  wagonjwa
wakohoe  kila  kitu  ambacho  hawapaswi  kuwa  nacho  kwenye  mapafu  yao.Kwa  jinsi
ninavyoitazama, ikiwa uvutaji wa bangi unaleta madhara, kula mafuta kunaweza kurekebisha,
kwa hiyo shida iko wapi haswa? JB

"Mama yangu ana pulmonary lung fibrosis...Anaweza kupandikizwa iwapo atapungua pauni 70
lakini ni vigumu sana ikiwa huwezi kupumua kufanya mazoezi...Kiukweli naamini kutokana na
utafiti  niliofanya  kuwa  anaweza  kuponywa  lakini  sio  na  madaktari  na  tunaenda  na
wakati...Ninatamani mtu wa kuzungumza naye juu ya hili ...Nimeona video ya watu wenye hali
kama  hiyo  ambao  wametumia  RSO  kuipiga  ...Nitafanya  chochote  kuokoa  mama
yangu ...Madaktari wamempa hotuba ya "tumia wakati na familia yako" lakini najua ana mengi
sana ya kuupa ulimwengu, ana umri wa miaka 55 tu na mwanamke mzuri aliyejaa moyo. Angela
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-- Angela, mpeleke kwenye mafuta, atapunguza uzito na pengine mafuta yatarekebisha hiyo hali
ya mapafu.Mwambie ale, aitumie kwenye mishumaa, na pia umwongeze mafuta mara kadhaa
kwa siku, unataka akohoe kile ambacho sio cha mapafu yake.JB

“Niligunduliwa na ugonjwa wa idiopathic  peritoneal  fibrosis  mwaka wa 2009.  Niliingia katika
uangalizi maalum katika hatua za mwisho. Shinikizo la damu 223 zaidi ya 130, kushindwa kwa
figo 90%, aorta inayovuja, moyo usio wa kawaida 140-40. Nyuzi zilikuwa zimefungwa nyuma ya
ukuta wa tumbo langu zikikandamiza viungo vyangu vyote vya mwili, na kusababisha maumivu
makali.  Nilinusurika. Miezi 12 ijayo aina mbalimbali zilizoshindwa za dawa za chemotherapy.
Kisha nikaanza Rick Simpson Oil.  Ilikuwa ni zawadi kwangu kwa sababu sikuweza kumudu.
Miezi 6 zaidi ya polepolekujiondoa kutoka kwa chemo wakati unachukua mafuta. Kuacha ghafla
kunaweza kuharibu mfumo wangu wa kinga. Hata na mafuta. Haraka mbele na kuacha mengi
nje. Miezi miwili iliyopita madaktari wangu walisema; hawawezi kupata alama yoyote ya nyuzi
za idiopathic katika mwili  wangu.  Bado nina maswala na kile chemo ilifanya kwa tumbo na
matumbo  yangu  lakini  hiyo  pia  inasuluhishwa  kwa  kasi.  Madaktari  wanaiita  muujiza  wa
matibabu.  Ingawa  wanafahamu  na  kuchukua  madokezo  mazuri,  ninapozungumza  kuhusu
matumizi yangu ya Rick Simpson Oil. I. Pia fanya na kuchukua tincture ya glycerini ya mboga.
Daktari  wangu  wa huduma ya msingi  alipendekeza  Bangi  ndani  ya  mwezi  wa  kwanza  wa
utambuzi  wangu  wa  mwisho.  Kwa  kweli  alisema  ndilo  tumaini  pekee  ambalo  alijua.  Kuna
maelezo mengi sana, ya kuweka katika jibu hili. Natumai hii inasaidia." Henoko

"Magugu yaliokoa maisha yangu kutokana na shambulio la pumu.Nilichekwa kwa miaka kwa
sababu niliiambia - moshi inawezaje kusaidia pumu, wangeweza kusema?Sijui jinsi gani, mimi
si mwanasayansi lakini ilifanya kazi na ninaishi kwa sababu yake. Daudi

"Watu wengi wanasimama katika njia ya dawa hii.Laiti wangejua kwamba wao na familia zao
wanaihitaji  wenyewe ili  kupigana au kuzuia magonjwa mengi kwa urahisi.Laiti  wangejua kile
ambacho wanafamilia wao watawaambia watakapopata ukweli halisi kuhusu madhara mengi ya
ajabu ya dawa hii.Laiti wangejua ni kiasi gani cha maumivu na mateso waliyoyapitia wenyewe
kwa  kukosekana  kwa  mafuta  hayo.Nadhani  wangechukua  hatua  haraka  zaidi  na  nadhani
hatimaye wangefanya jambo kuhusu hilo,  sio  dhidi  yake.Ni  mpumbavu tu  au mtu asiye  na
habari ndiye anayeweza kusimama dhidi ya dawa yenye matumizi mengi.JB”

"Tangu mwisho wa 2011 nilipogunduliwa na Saratani ya Tumbo, nimekuwa nikitumia RSO kwa
COPD yangu pia ...  Mambo mengine ambayo imeshughulikia  ni  ya kushangaza ...  Maono,
kusikia & ngozi ni  si  kama 75ers wengi...Mishipa ya varicose imepungua kwa takriban 50%
angalau...Wasichana wangependa hivyo...Inanifanya nijisikie mwenye afya...” Dale

"Wanawake wengi  wanapogundua kuwa ina mali  ya kuzuia kuzeeka watavamia bunge.Lol.”
Lupus
-- Hakika watafanya, Lupus, sina shaka na hilo.JB

"Nimeitumia  na nimeachana na dawa zote  na pia  kushinda COPD.Arthritis  yangu ilinifanya
nitumie dawa nyingi kupumua kwangu kulikuwa mbaya.Nilikuwa na oksijeni kwa zaidi ya miaka
5 na  baada  ya  kutoka  kwa dawa zote  za  maumivu  kupumua kwangu ni  nzuri.Bado  wana
ugonjwa wa arthritis lakini maisha yanafaa kuishi sasa." Laureli

"Iliua saratani ya ngozi inayokua polepole kwenye mgongo wa mama yangu ndani ya wiki mbili
ambazo  amekuwa  na  maisha  yake  yote  ...Nahitaji  kusema  zaidi!Imesaidia  watu  wengi
tunaowajua wenye maradhi mengi tofauti na sasa tunaitazama ikisaidia sana kwa COPD!Mungu
asifiwe kwa mmea huu wa miujiza!” Bonny

-- Saratani ya ngozi imepita, ugonjwa sugu wa mapafu umepita.Kweli, ninachojua ni kwamba
madaktari  huwa na shida kubwa kuwatibu wote wawili.Haishangazi,  hawana zana zinazofaa
kwa kazi yao wakati hawawezi kutumia bangi, mojawapo ya dawa za kitamaduni kongwe katika
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historia iliyorekodiwa.Wanapaswa kuwa wa kwanza kuuliza.JB

Hepatitis
"Hep C, imeenda, shinikizo la damu na matatizo ya matumbo, yamepita." Janet

"Hep C iliyogunduliwa - 2006.Jaribio la Kliniki.1 kati ya 1000 duniani kote.Albuferon + Ribavirin -
Julai 2007- Desemba 2007.Ndani ya wiki moja ya kuanza cocktail hii ya kemikali, nilikuwa na
maumivu makali na juu ya morphine, nilianza kupoteza uzito, upele, nk.Kufikia mwisho wa kesi,
nilikuwa nimepungua pauni  47 na nilikuwa na maumivu makali  24-7.Nililazimishwa kustaafu
nikiwa na miaka 47 na nilipigania kampuni yangu kwa ulemavu kwa miaka miwili na Serikali ya
Kanada  kwa  miaka  minne.Niliarifiwa  mwaka  jana  kuwa  dawa  ya  majaribio  ya  kimatibabu
ilikomeshwa kutokana na vifo na madhara.

Majira  ya  joto  yaliyopita  2012,  mnamo  Juni,  ilianza  kuwa  na  kifafa,  kushindwa  kumeza,
kupoteza  usawa  pia.Hadithi  ndefu,  niliishia  kwenye  kiti  cha  magurudumu.Katika  hatua  hii
nilitumwa  kwa  scans  zote,  X-rays  na  vipimo  na  neurologist  figured  MS???MRI  sio  ya
kushangaza ...

Daktari wa familia alisema labda nilikuwa na kiharusi kidogo.Wote walinipeleka nyumbani kuishi
nayo  kwani  hawangefanya  vipimo  vingine!Niliwafukuza  wote  wawili.Rafiki  mmoja  kisha
akanigeuza kwa Bw.Rick Simpson mnamo Agosti mwaka jana na nilianza kuwinda chipukizi wa
indica.Dec 29 ndiyo siku niliyotengeneza gramu 60 na pia usiku huo nilipatwa na kifafa cha
mwisho na asubuhi iliyofuata nilianza Mpango wa Mafuta Mazito.

Sijawahi kulala vizuri tangu chemo yangu, nilibahatika kupata saa 1- 2...Sasa 7-8.Isiyo ya kweli
yenyewe.Sikuchukua dawa nilizoandikiwa na daktari na nilikuwa nikitumia kila opiati, kidonge
cha  usingizi  na  dawa  za  kufadhaisha,  zote  zikiwa  na  athari  mbaya.Pia  imeweza  kudhibiti
maumivu yangu kuliko kitu kingine chochote.

Sasa  nimemaliza  na  kutafuta  aina  nyingine  ya  kipimo  cha  matengenezo  ya  maisha
yangu.Utambuzi wangu kutoka kwa hati za Magharibi nilizofukuza ni kama ifuatavyo ...Hep C,
Fibromayalgia, Raynauds, IBS, CFS, huzuni, wasiwasi uliokithiri, MS???Sina dawa, sina kifafa
na ninadhibiti maumivu yangu...Jaribu hilo na vidonge!Kaa Imara - Pambana. Roy

"Nilifanikiwa katika kazi yangu na nilikuwa na maisha ya kupendeza…nyumba nzuri, magari,
boti  n.k.Nina  shahada  ya  kwanza  katika  Afya  ya  Akili  na  bado  ninadaiwa  28,000.00  kwa
hilo.Nimefanya makosa makubwa… MAKUBWA!Na nilipata matokeo.Sijitangazi  kuwa juu ya
mtu yeyote, wala chini.Sote tuna hadithi, safari ambayo ni ya kipekee kwetu.

Sikuchagua  kuugua.Lakini  nilifanya.Sikuchagua  kuwa  kwenye  SSD,  lakini  ilikuwa  chaguo
ambalo nililazimika kutumia.Sioni  aibu,  wala sioni  kiburi.Ninaishi  kwa 980.00 tu kwa mwezi,
chini ya nyingi, zaidi ya zingine.Ninajaribu kutolalamika, lakini ninafanya hivyo.Ninapata mihuri
ya  Chakula  na  Medicare.Ninaishi  peke  yangu  na  mbwa  wangu.Wakati  fulani  mimi  hujihisi
kutokuwa  na  tumaini,  kutokuwa  na  thamani,  na  kukata  tamaa.Sipendezwi  na  mambo
ninayopenda, siku huchanganyika, na mara nyingi sitaki kuamka kitandani.

Hiyo  inasemwa,  mimi  pia  ni,  mwenye  upendo,  mkarimu,  mwenye  huruma na ninajali  sana
watu.Nina kidogo sana cha kutoa zaidi ya upendo na msaada kwa marafiki zangu, lakini bado,
nimekuwa  mwathirika  wa  wengi  ambao  wameniibia,  na  kunitumia  kwa  faida  yao.Mimi  sio
kunung'unika,  inasemwa  tu.
Ninakabiliwa na maumivu ya kudumu na uchovu kila siku.Kila siku, lazima nijilazimishe kutafuta
sababu  ya  kuamka  na  kutoka  kitandani.Kawaida  ni  puppy  wangu  ambaye  hufanya  hivyo
kutokea.Lakini marafiki zangu ni wa kushangaza!Na pengine hata hawajui kwamba ninaamka
kwa sababu yao.Ndiyo, nina huzuni.Maumivu, maumivu ya muda mrefu yatakufanyia hivyo.
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Mimi ni mfumuko, wazimu kidogo…lakini mimi ndiye, MUNGU hakufanya takataka.Ninakuambia
hivi,  ili  kukuambia  hili…..nimejaribu  pombe,  vidonge,  madawa  ya  kulevya…..Nimeagizwa
yafuatayo: Oxycotin, Vicodin, Zanax, Neurontin, Seroquel, Prozac, anti-inflammatories nyingi,
Celebrex, Lyrica, Tramadol, Provingil, Ritalin, na Mungu anajua tu ni wengine wangapi ambao
nimewasahau.

MIMI  NI  MGONJWA WA BANGI.Kwa  nini?Kweli,  sio  kwa  sababu  ninataka  kupanda  juu.
Ninafanya kazi na mlezi wangu juu ya dawa zinazonifanyia kazi.Ni mchakato.Sitaki kupigwa
mawe.Nataka kufikiria kwa uwazi na kuwa huru na maumivu.Sitaki kusababisha uharibifu zaidi
kwenye ini langu.Nina Hepatitis C na nina kwa miaka mingi.Kwa hivyo, maagizo hayo yote…
sawa, yana madhara zaidi.Ninachukua Mafuta ya Rick Simpson na ninatumia dawa ambazo
zimenisaidia kupunguza uvimbe na kunisaidia kupumzika.Mimi hulala mara chache kwa sababu
ya maumivu.Lakini, kufanya kazi na mlezi wangu kunaniruhusu kulala vizuri!Ninagundua faida
za bangi, na kutafuta njia kupitia maumivu kwa msaada wa watu wenye huruma, upendo na
wema!Si lazima niwe mwathirika wa dawa nilizoandikiwa na daktari.

Kwa hivyo, wale ambao wamefungiwa kwa dawa zisizo za kawaida mnahitaji kujielimisha kabla
ya kutoa hukumu.Ninajua kuwa wengi wenu mnaweza tu kuona hasi.Naelewahiyo.Na labda,
bangi ya matibabu sio kwako…na hiyo ni sawa.Lakini kwa sisi ambao hatutaki kuumizwa zaidi
na dawa za kawaida…sawa, tafadhali…ungeni mkono uamuzi wetu na mjielimishe kabla ya
kutoa  uamuzi.Mimi  si  mpiga  mawe,  mimi  ni  binadamu  katika  maumivu…na  ninafaidika  na
matumizi mengi ya bangi.

Nina uzoefu wa watu katika jumuiya ya MM ambao wana upendo, wema, na wanaojali kikweli
na nimebarikiwa sana.Pia nimeona uharibifu unaofanywa na wanajamii ambao wako ndani yake
kwa pesa nyingi...na sitoi  chochote zaidi  ya tabia hiyo ya mitaani.Sio ulimwengu mkamilifu.
PS Nilikuwa, ninaogopa kutuma hii.Lakini kwa ajili ya jumuiya yetu…Ninaiweka hapo.Amani.”
Cathy

"Mafuta hayo husaidia ugonjwa wa Crohn.Inazuia kuvimba kwenye matumbo yako.Nilikuwa na
uvimbe na 1/3 ya ini yangu na nyongo yangu kuondolewa kabla ya kujua kuhusu mafuta.Sasa
mafuta  yameponya  mabaya  yote  baada  ya  athari  za  chemo  kwa  hep  C  yangu  na
upasuaji.Nimepoteza pauni 18 na ninajisikia vizuri. Michelle

"Nilikuwa  na  Hep  C  kwa  miaka  35.Alipitia  sindano  za  Interferon  na  matibabu  mengine  ya
kutisha.Mwaka uliofuata waliondoa hemangioma na 1/3 ya ini yangu pia.Na nilikuwa na kibofu
chenye ugonjwa walichotoa.Nimekuwa nikitumia mafuta kwa miaka 3.Bado halina  virusi,  ini
linatengeneza upya na mafuta huweka sukari yangu ya damu kuwa ya kawaida.Pia nimepoteza
takriban pauni 45 tangu Mei.Pia niliweka mafuta kwenye vidonda vyangu vya kisukari na vyote
vikapona.Bila makovu." Michelle

"Ninatengeneza toleo langu mwenyewe, chipukizi bora zaidi, kutuliza maumivu zaidi na THC
inayofanya kazi kiakili zaidi pamoja na nambari nzuri za CBD.Maumivu ya 90mg ya morphine
haikuweza kuacha.Mafuta  yangu huacha maumivu kwa dakika  3.Sio 20 kama morphine.Na
huchukua masaa 4 na sio 2 kama morphine.Lakini  ukubali  toleo lako linaongeza vipengele
vingine.Lakini  inanifanyia  kazi  bora,  nimejaribu  RSO  pia.Ninaweza  kuweka  zangu  kwenye
kidole cha meno chini ya ulimi na kupata zaidi ya saa 5 za kucheza bila maumivu.Dawa nzuri
kwa wote wanaohitaji ni mawazo yangu." Jim

“Iliokoa  maisha  ya  mume  wangu.Matibabu  ya  hep  C  yalikuwa  yanamuua.Sikuweza  kula,
kupoteza 70lbs, hati 5 za kichefuchefu, hakuna hata mmoja wao aliyefanya kazi.Asante mungu
tunaishi Arizona na nilikuwa na watu wanaojali sana katika ushirikiano ambao ulitusaidia kwa
saa 24.Aliweka chakula chini na aliweza kumaliza matibabu.Hep C bure na hutumia matone
bado  kwa  hamu  ya  kula.Dawa  hizo  ziliua  vitu  vizuri.Kula  ni  muhimu  wakati  wa  kuchukua
matibabu.Inafanya  kazi  na tunashukuru  tulikuwa na  watu  wengi  wazuri  wa  kusaidia.Asante
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mungu kwa bangi na Arizona & watu wema. Julie

"G'day  Rick,  nataka  tu  Kusema Asante.Nina  ugonjwa  wa cirrhosis  ya  ini  kutoka hep c,  na
nimetengeneza  mafuta  kutoka  kwa  oz  6  za  chemdog,  lakini  nilitumia  lita  4  za  isopropyl-
alcohol.Ina nguvu sana!Nilikuwa na kipande chenye ukubwa wa punje ya mchele na Mungu
wangu nilikuwa naelea juu ya wingu...lol.Ninahitaji tu kurekebisha kiasi changu.Hata hivyo, kwa
mara ya kwanza katika zaidi ya miezi 18 ya maumivu makali ya ini, Sina Maumivu.Hii ilikuwa
baada  ya  siku  ya  1  ya  kuchukua  mafuta.Hakika  ni  Zawadi  kutoka  kwa  Mungu  kwa
Mwanadamu...Baraka kutoka Australia...:-))” Nigel

"Habari njema.Vimeng'enya vya ini vya baba ni vya kawaida na amekuwa na HEP C kwa zaidi
ya  miaka 10.Anatumia  RSO kwa muda wa miezi  2.5,  Dr  hakusema HEP C imeisha  lakini
enzymes zake za ini ni za kawaida, ambayo ni kuboresha!Na baba amekuwa mnywaji pombe
sana wa Hep C miongo 1-2 iliyopita, ini lake lilipigwa risasi na sasa limepona!” Roger

"Hata kama huna saratani, fikiria juu ya matengenezo ya kinga katika mwili wako.Kwa kumeza
RSO kwa kiasi kidogo kinachotumiwa kila siku.Unaruhusu mwili wako kupigana na kila aina ya
virusi  na  mende mbaya.Sijaona "daktari  wangu wa huduma ya msingi"  kwa miaka 15 kwa
sababu ya Bangi na sifa zake zote za uponyaji.Haijalishi nini kitaenda vibaya na mimi.RSO ni
moja ya bidhaa za kwanza ninazofikia.Kwa njia, nimevunja mgongo wangu mara 3.Alikuwa na
vertebrae  na  diski  kubadilishwa  kutoka  L-4  kwenda  chini  S-2.Ilibidi  uti  wa  mgongo  wangu
uunganishwe tenaeneo la pelvic...  ilibidi  Kiungo changu cha AC kiondolewe.Ilishughulika na
saratani  ya Ini  na  Hep C.Ninajitibu  100% na bangi.RSO ni  kifaa tu kwenye safu  yangu ya
ushambuliaji. Rick

"Najua haifanyi kazi kwa saratani tu nilikuwa na hep c na nilikuwa kwenye mafuta kwa miezi
minne.Hakuna tena hep C, ini ni kama mpya, madaktari wanashangaa.Asante kwa zawadi hii,
Rick, hakika wewe ni mwokozi wa maisha.” Jason

"Hep C na mafuta ya bangi: Jamaa yangu ana Hep C, imepatikana tu Mei '13.Ameambukizwa
kutoka  hospitali  chafu  wakati/baada  ya  upasuaji.Kumbembeleza  bila  mwisho.Kweli
amechanganyikiwa na akili  yake.Aliendelea mafuta mara moja na amekuwa juu yake tangu
wakati huo na kipindi cha muda ambacho aliacha kuchukua mafuta!Na ilikuwa ni chuki ya kweli
juu  yake.Kufikiri  angefanya  interferon  (angalia  madhara  juu  ya  hilo!Inatisha!Na  haiponyi!!!),
tukizungumza juu ya kufa na 'kutokuwepo hapa mwakani'.Akili ina nguvu sana.

Amefanyiwa vipimo 5 vya damu ili  kuona namba za ini  ziko wapi.Tangu Mei '13 idadi yake
imeshuka kutoka 108 ya juu hadi sasa kuwa 63 (kiwango cha kawaida ni 0 - 41)!Hii ni habari ya
ajabu!Yeye yuko juu ya mwezi na polepole juu ya Anguko la marehemu na hadi wakati wa sasa,
roho yake imeinuliwa.

Nitakuonyesha kile kuwa kwenye mafuta kilianza kufanya, kisha akaiacha na kisha akaiweka
tena kwa shauku ya kweli na kufuata mwelekeo.Nambari hizi ni ALT (aina ya kawaida 0-63) / na
AST (aina ya kawaida 0-41).Hizi hujaribu ini kwa vimeng'enya hivi: Mei '13: 99/93, Julai '13:
84/79  (inashuka  haraka!Habari  njema).Agosti  '13:  108/99!(Si  nzuri.Unaweza  kuona  wiki  4
ambazo aliacha kabisa mafuta na alikuwa na huzuni sana).Nov '13:87/78!(Wale 108 walimtisha!
hahahaa!kurudi kwenye mafuta).Februari '14:72/63!!!(Karibu nyumbani!).

Nambari hizi ni za kushangaza!Piga kelele kwa ulimwengu, ikiwa wewe au mtu unayempenda
ana Hep C, mpate kwenye mafuta ya bangi ASAP.Sema tu HAPANA kwa Interferon!Ninatarajia
kabisa kuwa katika hali ya kawaida ifikapo Mei 2014 (mwaka 1 tu kutoka tarehe ya utambuzi)!
Kisha dozi ya matengenezo kwa maisha yote. Kathy
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Watoto
"Jayden amekuwa akifanya vizuri, tumepunguza hadi vidonge 8 kutoka 22.Na tunampa hadi
topamax 1  kwa siku  kutoka  10.Hiyo  inashangaza  kabla  ya  CBD tungemtoa  topamax  1  na
angekuwa  na  kifafa  kwa  saa  moja  kwa  wiki.Anafurahiya  sana  na  anaelewa  vyema  zaidi
kutengeneza sauti tofauti, na mawasiliano bora zaidi ya macho.Alikuwa na kifafa 1 wiki hii na
ilikuwa dakika 1 tu na sikulazimika kutumia valium.Asante Mungu.Katika siku chache zijazo
tutakuwa tukimtoa Jayden kidonge chake cha mwisho cha topamax itakuwa mara ya kwanza
ndani  ya  miaka 4 bila.Tafadhali  weka Jayden kwenye maombi  yako kwamba afanye wema
baada ya kumtoa kwenye uchafu huu.Asante."

"Niligundua  kuhusu  mafuta  miezi  3  iliyopita  nikitafuta  dawa ya  chunusi  na  rosasia  kwenye
mtandao.Ilifuta hiyo mara moja!Ninaongeza mafuta ya iso kwenye mafuta ya nazi na kuendelea
kuitumia  kwenye  uso  na  shingo  mara  moja  kwa siku.Mume wangu anasema ninaonekana
mdogo kwa miaka 15!Asante sana kwa kushiriki habari hii.Mungu awabariki ninyi nyote.Endelea
na kazi nzuri.” Toni

"Nina mapacha ambao walizaliwa katika wiki ya 23.6 ya ujauzito wakiwa na uzito wa zaidi ya
pauni  moja.Ni  miujiza  na  bahati  ya  kuwa  hai!Sasa  wana  umri  wa  miaka  2  na
wamecheleweshwa maendeleo kwa takriban mwaka 1 licha ya matibabu yao yote (ya kazi,
hotuba, kimwili, maendeleo ya kila wiki).Nimesoma kuwa mafuta ya katani huponya magonjwa
mengi ikiwemo saratani na majeraha ya ubongo...Swali langu ni - mafuta ya katani yanaweza
kusaidia ukuaji wa watoto wangu wa miujiza?!?Na ikiwa ni hivyo, ninasimamia kiasi gani kila
siku?Asante sana kwa msaada wako! ”… Jenna

-- Mpendwa Jenna, anza na dozi ndogo (0.005 - 0.01g), mara tatu kwa siku.Watoto wanapaswa
kuwa kwenye mafuta tangu siku ya kwanza, ikiwa madaktari walijua wanachofanya.Nina hakika
utaonamaboresho makubwa hivi  karibuni.Pia ningejumuisha mbegu za katani  na mafuta  ya
katani  kwenye  lishe  yao,  na  pia  ningeongeza  kijiko  cha  chai  cha  mafuta  ya  katani  na
mchanganyiko wa mafuta ya katani katika bafu zao - hufanya kazi nzuri  kwa ngozi zao na
kuzuia ukurutu na vipele.JB

"Halo,  nilikuwa  nikishangaa  ni  gramu  ngapi  za  mafuta  kwenye  bomba  la  sindano  ambalo
nilimletea binti yangu?" Marie -- Gramu ni kama 0.9ml.JB

“Mwishowe niliwasiliana na mama yake Cashy na akapendekeza niende kupigwa mionzi na
nikafanya hivyo kwa sababu mafuta bado hayajaingia na alikuwa akihema.Kwa hivyo alipata
matibabu 4 ya mionzi na imepungua na hatimaye anaweza kupumua tena.Siachi mafuta bado
nampa gram kwa siku.Kwa hivyo sasa natumai itaanza kufanya kazi ...Najua mnasema hakuna
mionzi  lakini  nilipaswa  kufanya  nini?Kama  sio  mionzi  angekuwa  amekufa  sasa  hivi  ...Kwa
sababu uvimbe ulikua kwenye koo lake…” Marie

-- Hi Marie, ulifanya ulichopaswa kufanya.120-180g ya mafuta ya daraja la juu zaidi ya miezi
sita  ijayo  inapaswa  kufuta  uharibifu.Afadhali  ningemlisha  mgonjwa  gramu tano  au  kumi  za
mafuta kwa siku, lakini hatuwezi kutendua hata hivyo.Kila la heri, JB

"Kweli, ana miezi 7 tu.Gramu 10 kwa siku inaonekana kuwa nyingi sana kwa mtoto kwa sababu
ana wakati mgumu kushika gramu 1 kwa siku.”Marie

-- Najua, Marie.Ni ngumu sana kutoa ushauri huu kwenye mtandao, bila kumuona mgonjwa,
kujua ubora wa mafuta nk.Ulifanya kile ulichopaswa kufanya, niko sawa nayo.Ninachosema ni
kuhakikisha kwamba anakula mafuta mengi sasa ili kutengua uharibifu ambao umefanywa.JB

"Habari, ninajiuliza ikiwa ninaweza kuingiza mafuta kwenye uvimbe wa binti yangu?Kwa sababu
inakua tena, uvimbe wake uko kwenye mdomo wake wa chini na ndani ya mashavu yake yote
mawili...Habari  njema  ni  kwamba  hatimaye  ameachana  na  hydromorphine  na  hata  kama
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inaanza kukua tena hana maumivu...Kwa hivyo nikaona wamedunga mafuta kwa wagonjwa wa
saratani ya matiti na ilinifanya nijiulize kama nifanye hivyo kwa Kaylie?Ikiwa ni hivyo nimdunge
kwa kiasi gani na bado ninampa na bomba la ng?”Marie

-- Hi Marie, ningeitumia kwa mada, inapaswa kutosha.Tincture itafanya kazi nzuri, au moja kwa
moja juu yake.Nisingedunga eneo la uvimbe sana isipokuwa ni lazima.Bila shaka, mafuta zaidi
unapata na karibu na tumor,  ni  bora zaidi,  lakini  katika kesi  hii  nadhani  matumizi  ya mada
yatafanya.Tafadhali piga picha au video na matakwa bora.Jindrich

"Sidhani kama mafuta yatafaa kwa Kaylie.Inazidi kuwa kubwa tena...Hivi karibuni itafanya kama
mara ya mwisho, uvimbe utamzuia kupumua ...Sasa anakula zaidi ya gramu 2 kwa siku na
bado hakuna mabadiliko...Hakuweza kuvumilia gramu 5 hadi 10 kwa siku kwa sababu hawezi
hata kuvumilia gramu 2 kwa siku ...na pamoja na hayo inatugharimu $200 kila siku 2, hakuna
jinsi  tunaweza kumudu gramu 5 kwa siku, bado tuna binti  wengine 2 tunaohitaji  kuwatunza
pia ...Tunaishi ndoto mbaya…”

--  Naam, huna cha kupoteza,  rudisha dozi  na uanze kujidunga basi.Itapungua haraka,  kwa
hivyo usipoteze wakati ikiwa unajua unachofanya, na ninatumahi utafanya.Kila la heri, JB

“Ningehitaji maelekezo zaidi ya jinsi ya kudunga, mafuta ninachanganya na nini kufanya hivyo
na kadhalika?...Ningefurahi ikiwa unaweza kuniandikia maagizo yote ikiwa unaweza.

--  Naam,  sijawahi  kufanya  hivyo  mimi  mwenyewe kusema ukweli  -  bado  unataka maagizo
yangu?JB

“Ndiyo...Lazima ujue mtu ambaye alijaribu?"

-- Nisingeyeyusha mafuta, ningeiingiza karibu na uvimbe.Utahitaji joto juu ya sindano ili mafuta
yatatoweka.Kisha,  ingiza kadri  uwezavyo,  labda sema nusu ya gramu,  ni  nani  anayejua.Au
anza na kidogo.Lakini tena - daktari anapaswa kufanya hivyo katika hali nzuri,sisi sote tunajua
hilo.JB

"Sawa...Madaktari wa Kaylie hawajui kuhusu yeye kuwa kwenye mafuta ...Nina sindano hapa
ambazo wauguzi walinipa kuondoa dawa ...Iwapo nilidunga nyingine karibu na uvimbe wake, je,
bado nitalazimika kumpa sehemu ya mirija yake?”

-- Jaribu, tazama jinsi anavyojibu na uchanganye hayo mawili.Nadhani sindano mara moja kwa
siku itafanya lakini ni ngumu sana kutoa ushauri wako wa mtandaoni.Kadiri mafuta yanavyozidi
kuwa ndani yake, ndivyo nafasi inavyokuwa nzuri zaidi, wagonjwa wengine walichukua bomba
zima na kulala kwa siku tatu nne lakini vivimbe zao ziliziba wakati huo huo, sijui niseme nini
zaidi.JB

"Je, Robunol anaweza kupewa akiwa kwenye matibabu ya mafuta?Kwa sababu kamasi zake ni
mbaya sana na kama nisingempa Robunol nadhani angemkaba kamasi.Lakini ninaogopa kuwa
mafuta hayapunguzi uvimbe wake sababu yake…”

-- Mafuta yatamtunza kamasi, kwa hivyo nisingempa Robunol.JB

"Bado bado, lazima sipati mafuta mazuri ya daraja kwa sababu hakuna kinachofanya kazi..."
-- Hiyo inawezekana, pia.JB

"Binti yangu alifariki Ijumaa saa 4 asubuhi."

-- Marie, ulifanya bora ulivyoweza.Jindrich

“MTOTO WA MIAKA 4 MWENYE UVIMBA UBONGO.Ah ndio, kwa mara nyingine hii ndio KWA
NINI sinyamazii kuhusu saratani ya kuua mafuta ya bangi.Ifuatayo ni sasisho kutoka kwa mama
wa mvulana wa miaka 4 mwenye uvimbe wa ubongo unaozunguka uti wa mgongo.Karibu wiki 6
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zilizopita R.alipewa miezi 2 ya kuishi.Amepooza kuanzia kiunoni kwenda chini kutoka kwenye
uvimbe.Katika ripoti iliyotangulia,  Mama alisema alikuwa anasogeza mguu wake wa kushoto
kidogo.Ifuatayo ni sasisho ambalo nimepokea sasa hivi.==

Hujambo Corrie, hujambo?Kila kitu kiko vizuri hapa!!R.inaonekana kufanya vizuri!Kuweka uzito
wake juu ya kula vizuri na maumivu kidogo ambayo S.na mimi na physiotherapist nadhani ni
misuli dhaifu kwenye shina lake!!Analala kwa raha na anaweza kuketi kwenye kiti chake cha
magurudumu  kwa  saa  chache  kwa  wakati  mmoja.Ninahisi  chanya  sana  kuwa  kila  kitu
kinakwenda katika mwelekeo sahihi !!

Anakaa kwa saa 3 kwa wakati mmoja na maumivu ni kidogo sana!!Anaweza kuamka usiku na
kutuomba tumzungushe au kumkanda miguu wakati mwingine lakini ndivyo hivyo.Halalamikii
maumivu pale uvimbe ulipokuwa na hatuoni chochote kinachojitokeza!!!Yeye hulala saa 3 hivi
baada ya mimi kumpa dozi yake na hulala kama saa 4.Bado tunajitahidi kupata gramu 1 kwa
siku  lakini  tumepita  nusu  ya  njia!!!Tumebarikiwa  sana  kukutana  nawe  wakati  tulipokutana!!
Hakika  niliamini  ilikusudiwa kuwa!!R.imepangwa kwa MRI yake mnamo Aprili  22  !!!Washike
watu wa imani.BANGI INAUA SARATANI.” Corrie Yelland

"Mama wanapaswa kula mafuta, hiyo itakuwa bora kwao na watoto wao.Uvutaji sigara wa dawa
hii sio karibu kama ufanisi, 90% ya athari za dawa huongezeka kwa moshi.Na ukiniuliza ikiwa
watoto  wanapaswa  kutumia  mafuta  kama  dawa,  nitasema  ndiyo,  kabisa,  ikiwezekana  kila
siku.Ni nini kingine ungependa kumpa mtoto kama dawa?JB”

"Nimempa mwanangu massage ya mgongo na mafuta ya mti wa chai na mafuta ya canna
yaliyochanganywa  ndani  yake.Alikuwa  akilalamika  kwa  maumivu  ya  chini.Basi  dawa
ikatoka.Ilifanya  kazi  ndani  ya  dakika  mbili.Alisema  maumivu  yameisha  kabisa.Amerudi  nje
kufanya mradi wa ujenzi na matrekta yake.” Jose

"Binti  yangu ana kifafa, alipata kifafa cha kwanza akiwa na umri wa miaka 13.Ana umri wa
miaka 31  sasa na kwa sasa  anatumia aina 5  za  dawa anazotumia mara 3  kwa siku  kwa
kiwango kikubwa.Pia ana kipandikizi cha VNS (kichocheo cha mishipa ya uke) ambacho alipata
Aprili  2000.Wakati  huo mishtuko yake ilikuwa mbaya sana alikuwa mtu asiyefanya kazi  na
alilazimika kufungwa kwenye kiti  cha magurudumu.Lazima nikubali  VNSimesaidia sana kwa
hilo!Lakini bado ana kifafa na kati ya hizo na dawa zote hawezi kuwa na maisha.Amekuwa na
vyakula  vikuu  vingi,  mishono,  na  mifupa  iliyovunjika  kuliko  mtu  yeyote  anayepaswa
kushughulika nayo.

Hata hivyo,  natumai  utapata picha.Mwanangu na kaka wote hutumia Bangi  kwa bipolar  na
maumivu.Wameniuliza mara chache ikiwa nimewahi kuangalia katika masomo yoyote ambayo
yanahusu  kuitumia  kwa kifafa.Hatimaye  nilianza  kuiangalia  na  ndipo  nilipopata  machozi  ya
phoenix.Sina  hakika  kabisa  kuwa  mafuta  yangemfaa,  hata  hivyo  nilianza  kuyatumia  mimi
mwenyewe Jumapili iliyopita kwa maumivu ya mwili na kukosa usingizi.Imenisaidia MIMI kuliko
ninavyoweza kusema!

Lakini katika utafiti wangu pia nilikutana na hadithi ya Jason na Jayden.Nadhani unaifahamu
lakini  iwapo tu,  mwanamume anawatibu wanawe wa kukamata kifafa na tincture  ya juu  ya
CBD.Pia nilianza kutafiti hilo na niliamua kujaribu kwa ajili ya binti yangu.Alipata dozi yake ya
kwanza  Jumapili  Desemba  30,  2012.Kuanzia  leo  ninampa  1/2  dropperful  mara  5  kwa
siku.Katika muda wa chini ya wiki moja ameondoka kwenye kifafa kadhaa kila siku hadi hakuna
katika siku mbili zilizopita!Ninaandika kila kitu na lengo langu ni kumtoa kwenye dawa na kwa
uangalifu  kwenye  tincture.Ikiwa  nyaraka  zangu  zitasaidia  kwa  njia  yoyote  nitakutumia  kwa
furaha.Ninashukuru sana kwa kazi wewe na Rick Simpson mnafanya!Asante." Casey

--  Hujambo Casey,  asante  kwa habari.Hii  ni  kawaida  kabisa,  watu  huwa hawashituki  sana
wanapokuwa kwenye mafuta.Ingekuwa bora ikiwa angechukua matibabu kwa kufuata maagizo
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kwenye wavuti yetu.Bila shaka, nyaraka zitakuwa nzuri,  pamoja na klipu za Youtube au kitu
kama hicho.Kila la heri Jindrich”

Q.Je, kuna umri ambao wanaweza kuanza hili?Mwanangu ana umri wa miaka 3 na ana ukurutu
mbaya na kuna baridi sehemu nzuri ya mwaka hapa. Roxanne

-- Roxanne, ni salama kabisa kuwapa watoto mafuta hayo, hata kwa watoto wachanga, haswa
yanapotumiwa juu ya mchanganyiko na mafuta ya mbegu ya katani au siagi ya shea.Ni mkakati
mzuri wa kuchanganya mafuta ya mbegu ya katani na mafuta (1% ya mafuta yatafanya, lakini
20-30% itakuwa bora) na kisha kuongeza matone machache yake kwenye bafu kila siku.Itaacha
filamu nyembamba kwenye mwili mzima na hiyo ni kawaida yote inahitajika (au angalau kwa
ajili ya matengenezo).Chukua picha na video, uboreshaji unapaswa kuanza kuchukua haraka
sana.Kuwasha  na  kuwasha  kutaondoka  kwa  sekunde  au  dakika,  na  eczema  inapaswa
kutoweka ndani ya wiki moja au zaidi.Kila la heri, JB

"RSO imekuwa tiba bora zaidi kwa mtoto wangu mwenye ugonjwa wa akili  ambaye alikuwa
amefungwa  nyumbani  kwa  kikundi  kwa  sababu  nilikuwa  nikipigwa  na  nyumba  yangu
kuharibiwa.Nimejaribu lishe, tiba ya chelation, oksijeni ya hyperbaric, risasi za methyl b 12, na
dawa nyingi za kuua dawa na hakuna kitu kilichofanya kazi vizuri zaidi kuliko mafuta ya bangi.

Ni vigumu kupata kadi ya matibabu kwa mtoto mdogo ikiwa utapiga simu tu na kuuliza kama
watatoa kadi kwa mtoto mwenye ugonjwa wa akili.Kwa wazazi walio na wakati mgumu, piga
simu  wakati  mtoto  wako  ana  hasira  ili  aweze  kusikia  mwenyewe  jinsi  hali  ilivyo
mbaya.Nilikataliwa mara 3 kabla ya kuamua kupiga simu huku akitoboa matundu kwenye kuta
zake na kupiga kelele...kisha wakasema watampa kadi.” Robin

"Asante  mafuta  ya  Rick  Simpson  ...Sikuweza  kukushukuru  vya  kutosha!Unampa  msichana
wangu mdogo mwenye umri wa miaka saba ambaye anaugua Kansa ya Kale ya Kale ya Acute
Lymphoblastic nguvu ya kuendelea!Nadhani nini  kingine?!Aliingia katika msamaha wiki  moja
baada ya kuchukua mafuta katika fomu ya capsule !!!(Ana kadi ya OMMP ya kutumia bangi
kisheria kwa saratani ya damu iliyopendekezwa na daktari wake)

Asante  kwa  kutupa  fursa  ya  kutojaza  mwili  wa  msichana  wetu  mdogo  uliojaa  maisha  ya
kubadilisha dawa za narcotic.Ahsante kwa kumpa uhondo...wakati watoto wa kawaida wanahisi
wagonjwa kwa matumbo yao!Asante kwa kuweka tabasamu usoni mwake na kumruhusu asiwe
na ugonjwa hata mmoja katika mwezi wake mrefu wa matibabu ya steroids ya kiwango cha juu.

Anguko  pekee  la  kutumia  mafuta  ya  Rick  Simpson  kwetu...ni  baba  mzazi  mwenye  chuki
ambaye hajawahi  kuishi  maishani  mwake hapo awali  hakubaliani  na  anataka kumlea.Lakini
ninaamini katika nguvu za uponyaji ulizo nazo na nitasimama kidete kwa ajili yetu na bangi ya
matibabu  na  kupigania  ukweli  kwamba  hii  ndiyo  sehemu  muhimu  zaidi  ya  matibabu  ya
wasichana wangu wadogo. Erin

"Siku ya Jumatatu Brave Mykayla alikaguliwa maabara zake ili kuona kama zilikuwa juu vya
kutosha kuanza tena matibabu yake ya kemikali (amechelewa kwa sababu ya hesabu ya chini
ya neutrophil tangu Juni 4)...kwa huzuni yangu bado walikuwa chini sana.

Nina  wasiwasi  naye...mwili  wake...afya  yake...mustakabali  wake...ustawi  wake.Ninamtakia
mema  na  kuona  mwili  wake  ukiwa  katika  hali  duni  huvunja  moyo  wangu.Nyote  mnaona
tabasamu na mtoto mchangamfu mwenye afya tele akionekana mwenye furaha mwenye umri
wa miaka 8 (jambo ambalo ni la kustaajabisha na sikuweza kufurahia hilo) lakini kwa kweli ikiwa
ungeona  maabara  zake...na  kile  chemo  anachofanya  kwenye  mwili  wake  ungehisi  hisia
ninayohisi.Vipande  vidogo  vya  moyo  wangu  uliovunjwa  hubomoka  wakati  rangi  inapotoka
kwenye uso wangu...donge kwenye koo langu ...na macho yangu yanavimba kwa machozi.Yeye
ni mrembo sana...ana furaha na anaonekana mwenye afya tele...hana saratani...na anayo dawa
bora  kabisa  ya  asili  ya  kupambana  na  saratani...Siwezi  kustahimili  hili  na  hii  inamfanyia
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nini.Nataka  hili  lifanyike  hivi  karibuni...lakini  siku  moja  kabla  ya  kuondoka  kwenda  Hawaii
tulipata matibabu yake tarehe 13 Novemba 2014.Nilishukuru sana kwamba inaisha miezi  8
mapema kuliko nilivyofikiria lakini kwa ukweli ...unaweza kufikiria kuchukua chemotherapy kila
siku kwa zaidi ya miaka 1.5?!Na chemotherapy kubwa ya kila wiki kwa miezi 10 kabla ya hapo?!

Tiba ya kidini  ya matengenezo ilielezewa kwetu kama kipindi rahisi  cha chemotherapy ...na
imekuwa si rahisi hata kidogo.Wanasema hesabu yao ya neutrophil inaweza kukaa chini kwa
muda mrefu wakati  wa kupigana na virusi  ...lakini  natakiwa kumpeleka shule ya umma bila
kupata virusi?!Hilo halitawezekana...walituambia pengine ana virusi *ingawa hakuonyesha dalili
zozote...dada yake mchanga alikuwa mgonjwa sana* na hapa tuko siku 20 baadaye bado na
hesabu ya chini sana.

Tafadhali  marafiki  mwombee  Shujaa  Mykayla  apate  nguvu  ya  kushinda  chochote
kinachosababisha kipindi hiki kirefu cha hesabu za chini.Tafadhali mungu aponye mwili wake na
kuupa nguvu za kustahimili  chemotherapy bila madhara au madhara ya muda mrefu.Mungu
akulinde kwa ajili yangu...Sikuweza kamwe kufikiria siku bila tabasamu lake zuri na kumbatio
changamfu la kufariji.Tutakuwa tukikagua maabara tena Jumanne wiki ijayo... na nitawajulisha
nyote.PeaceloveCURE.” Mama Jasiri

--  Ni  vigumu  kuelezea  kile  kusoma hii  kunanifanyia.Na  ni  vigumu  kufikiria  sumu  yote  hiyo
inamfanyia nini Mykayla.Bila sababu nyingine zaidi ya uchoyo na ufisadi katika ngazi za juu za
jamii yetu.

Mykayla  anahitaji  dawa ambayo itaimarisha mfumo wake wa kinga,  wala  si  sumu ambayo
itasababisha  uharibifu  usioweza  kurekebishwa  wa  muda  mrefu.Hivi  kweli  madaktari  wake
hawajui hili?Je, wana sifa gani za kutoa sumu bila sababu?Je, hao majambazi wanaofaidika
kwa kuwapa watoto sumu wana leseni ya kuua pia?Nani aliwapa?

Jana  tulizungumza  kuhusu  kuwaweka  wanawake  katika  vitendo.Hii  ndio  sababu  yako.Hivi
ndivyo inavyoonekana katika mazoezi wakati madaktari hawafanyi kazi yao inavyopaswa.Na ni
juu yenu wanawake kuibadilisha.Unalinda watoto wako maisha yako yote, kwa hivyo fanya kile
kinachopaswa kufanywa.Chukua hatua sasa, usisubiri, kila siku ni muhimu.JB

"Wajua...Juzi  tulimleta  Mykayla  kwa  madaktari  na  wakaendesha  maabara  za
kawaida...Hemoglobini yake ilikuwa chini sana 5.2 (ambayo kitaalamu haitoshi damu kwa mwili
wako  kufanya  kazi...daktari  alituambia  kwamba  mtoto  wa  kawaida  ni  karibu  HUSIKI  kwa
kiwango hiki  cha chini)  Mykayla yeye alikuwa akiruka kuta, hyper,  alipata shida kwa kuruka
kitandani mwake, muongeaji, akitabasamu, na mwenye furaha!!!Madaktari wanashangaa kwa
nini ...vizuri doc nini tofautikati ya Mykayla na watoto wako wengine...ana bangi!!!

Kwa  kweli  madaktari  HAWAJAWAHI  kukopesha  vitu  kama  hivi  kwa  bangi...lakini
wanapaswa.Madaktari na watafiti wa kimatibabu na maduka ya dawa wanasababisha jamii yetu
kupata  mateso  yasiyohitajika  na  inasikitisha  sana.Hata  kama  mtu  hawezi  kuponywa  kwa
sababu fulani au nyingine ...ubora wa maisha yao unaweza kuboreshwa sana na bangi.Babu
yako  ni  dhibitisho  kwamba  saratani  yake  ilikuwa  imeenea  sana  na  kuenea  katika  mwili
wake ...lakini tazama bangi ilimfanyia nini!

Wakati Mykayla alipokuwa mtoto nyanyake alikufa kwa saratani...saratani ya haraka sana na
kali.Hakutumia bangi.Walimweka kwenye nyumba ya wauguzi na kumsukuma amejaa morphine
...kwa kweli alituambia ilikuwa kumweka bila maumivu na kuharakisha mchakato wa kifo.Huu ni
ukatili...isiyo  ya  kawaida  ...  na  mbaya  ...na  hutokea  kuwa  ni  MATIBABU  YA
KAWAIDA.Nisingependa kamwe kukwama kwenye dripu ya morphine kuteseka hadi nife.Huu ni
ukatili...na ninaomba kila siku ufisadi huu umalizike.” Jasiri Mykayla

"Machapisho  yangu  mawili  ya  mwisho  yametoa  maswali  mengi  na  mahitaji  machache  ya"
uthibitisho ...Ningependa kushiriki nanyi sayansi yote kati ya bangi na saratani ya mfumo wa
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kinga  (leukemia/lymphoma).Habari  hii  ni  maalum  kwa  mistari  ya  seli  ya  leukemia  ya
Jurkat...ambayo ni CD4+ T-cell acute lymphoblastic leukemia...Ukoo sawa kabisa na leukemia
ya Mykayla.

Aina maalum ya saratani ya Brave Mykayla ina kiasi kikubwa cha sayansi iliyothibitishwa nyuma
ya bangi kuwa matibabu madhubuti kwa sababu wanasayansi waligundua kuwa seli za mfumo
wa kinga zina kipokezi MAALUM cha cb2 juu yake ambacho husababisha apoptosis (kifo cha
seli).

THC hushawishi apoptosis katika seli za Jurkat (t-cell acute lymphoblastic leukemia) kupitia njia
tatu tofauti.(1) THC hufunga kwa CB1 na CB2, na husababisha usanisi wa keramidi kwa serine
palmitoyltransferase.(2)  Ceramide huingia  kwenye mitochondria  na kusababisha kuvuja  kwa
saitokromu c  kwenye  saitozoli.(3)  Cytochrome c  inachanganyika  na  Apaf-1,  caspase  9,  na
kuunda  apoptosome.(4)  Apoptosome hubadilisha  procaspase  3  hadi  caspase  amilifu  3,  na
kusababisha apoptosis.THC pia huwasha njia ya nje (caspases 8 na 10),  na huzuia njia ya
Raf/Mek/Erk.Kuzuiwa kwa njia ya kuishi kwa seli husababisha dephosphorylation ya Bad, na
uhamisho wa protini hii ya Bcl-2 kwenye mitochondria, na baadaye apoptosis. Jasiri Mykayla

-- Kadiri anavyopata mafuta mengi ndani yake ndivyo bora zaidi, haswa ukizingatia matibabu
yasiyo ya lazima ambayo bado anayo na ambayo amelazimika kupitia.Kila la heri kwa Hawaii,
Bravest Mykayla, ni vyema kuona kwamba ndoto yako imetimia.Kwa msaada kidogo kutoka
kwa mafuta.JB

“Huo moshi SIO afya kwa watoto au mama...mama wajinga na watoto wako unawaambia nini?
Mafuta au nada!Hasa kwa watoto!" Naia

-- Nisingekuwa mkali sana, kuvuta sigara au kuvuta sigara pia kuna athari ya manufaa, kwa
mfano dhidi ya kichefuchefu kwa wanawake wajawazito.Haitamdhuru mtoto.JB

"Moshi sio mzuri sana ... haswa ikiwa una tabia ya mizio ... kusema tu.Siwezi kushughulikia
moshi!Pia,  watoto  hawana  uwezo  wa kujua  wakati  wa  kuacha  ...  ikiwa  ni  sukari,  caffeine,
chakula, nk.Unapaswa kuwa kiongozi wao.Sidhani kama kutetea uvutaji wa bangi ni wazo nzuri
kwa vijana.Kusema tu.Maoni yangu tu kutokana na nilichokiona.Inaweza pia kuvuruga kazi ya
shule na masuala muhimu. Naia

-- Nilikuwa nikikengeushwa na kazi ya shule na masuala muhimu, pia, na hatukuwa na bangi
yoyote inayopatikana kwetu hata kidogo.Nilichohitaji  ni  kuona msichana mzuri  mahali  fulani
karibu na hiyo ilikuwa kwa ajili  ya kazi ya shule na masuala ambayo yalikuwa muhimu kwa
wengine lakini si kwangu.

Ikiwa unadhibiti ni kiasi gani cha chai wanakunywa watoto wako, bila shaka endelea na udhibiti
ni  kiasi  gani cha bangiwanaenda kuchukua au kumeza.Bahati  nzuri  kwa hilo.Ni juhudi bure
lakini nina hakika itawafanya watu wengi kuwa na shughuli nyingi kwa miaka michache ijayo
hadi watambue jinsi bangi ilivyo salama na kwamba haiwezekani kuizidisha kwa njia mbaya.

Kwa hivyo ni nani anayejali  ni kiasi gani mtu yeyote anaingiza?sifanyi.Sijali  hata ni vikombe
vingapi vya chai au kahawa watu hunywa kwa siku, fikiria hilo.Kwa nini mimi?Si jambo langu.Na
si jambo la mtu yeyote, ni kiasi gani cha dawa hii ya kuokoa maisha na kinga ambayo mtu
yeyote anameza.

Mafuta zaidi unayo ndani yako na mara nyingi zaidi ni bora kwa afya yako.Hiyo ndiyo sheria
pekee  ambayo  inatumika  kwa  kweli.Kwa  watu  wa  rika  zote,  pamoja  na  watoto  na  mama
wajawazito.Ikiwa haupendi wazo hili, achana nalo, jifunze kuishi nalo, hilo ndilo jambo bora zaidi
unaweza kufanya.Hakuna udhibiti wa bangi utafanya kazi, hauwezi kudhibitiwa hata hivyo.Zaidi
ya hayo, hakuna sababu ya kweli ya kuidhibiti.JB
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"Nilivuta  mimba  yangu  yote  hadi  wiki  4  za  kujifungua.Daktari  wangu  alifanya  mtihani  wa
madawa ya kulevya kila madaktari kutembelea pia.Kwa hivyo alijua kuwa nilivuta bud.Mtoto
alipozaliwa  alizaliwa  akiwa  na  afya  nzuri,  pauni  10.6  na  kupimwa  hana  THC.Mimi  pia
hunyonyesha na bado ninaendelea kutumia bud.Na nadhani nini, yeye ni bora katika kila jiwe
maili.Ni  kinyume kabisa  na uharibifu  wa ubongo.Ubongo unahitaji  bangi  kwa ajili  ya  ukuaji
mbaya wa gari kiafya, kwa hivyo acha chuki. Nessa

"Mwanangu alizaliwa 8 lbs 1 oz.SIKU 5 KUPITIA tarehe yake ya kukamilisha.Hayo ni "maswala"
mawili kuu ambayo nimewahi kupata na sufuria ya kuvuta sigara wakati wa ujauzito, kuzaliwa
kwa uzito mdogo na kuzaa kabla ya wakati.Mwanangu ana karibu miezi 9, amefanya tathmini
ya Bayley kutathmini ukuaji wake wa utambuzi na vile vile utendakazi wa gari, na lugha.Alifunga
wastani  wa  juu  na  bora  zaidi  katika  viwango  vyote.Kwa  hivyo  chukua  upuuzi  wako  na
upeperushe punda wako." Ashley

"Serikali ndio wahalifu hapa...Nina ugonjwa wa sclerosis nyingi na hivyo pia mwanangu...lazima
apigwe sindano 26 kwenye ubongo wake, kila wiki, ili kuua maumivu katika mishipa yake ya
fahamu kwenye ubongo wake...

Nina wajukuu 3 na sio 'DAWA' WALA SI MTOTO WANGU, AMBAYE ALIhitimu JUU YA DARASA
LAKE, na kulipwa kuwa mwalimu wa darasa kwa sababu ya akili  yake.Figo zake zilizimika,
utumbo  wake  haufanyi  kazi  na  maumivu  yalikuwa  makali  sana  hivi  kwamba  hangeweza
kutembea.Hakuwahi kutumia dawa za kulevya au kunywa pombe, mara kwa mara tu, maishani
mwake, kabla ya kupata MS.

binamu yake slipped baadhi ya sufuria katika brownies yake wakati yeye alikuwa naye kwa ajili
ya chakula cha jioni, haijulikani kwake ... na nadhani nini?Figo zake zilianza kufanya kazi tena,
kutetemeka  kulipungua  na  kwa  kweli  angeweza  kulala  usiku,  wakati  anachukua
tincture.Inatuliza mitetemeko na anaweza kulala usiku ...Bado anatakiwa kupata sindano 26
kwenye ubongo wake kila wiki kwa sababu ya maumivu ya neva kwenye ubongo wake...

Wewe ni nani wa kuhukumu dawa hii ya ajabu...?????na kwa njia, nilikuwa na mtoto mmoja
kabla ya chanjo ya Hepatitis B, na yeye hana MS, lakini ndani ya wiki moja baada ya kupata
chanjo hiyo ilibidi nipate miwani na kisha ndani ya wiki 2, jicho langu la kushoto lilikuwa kipofu
kabisa. ...Nilikuwa na umri wa miaka 17 na nilikuwa kipofu.Unaogopa?Ndiyo...Kama si dawa hii,
ningekuwa bado kwenye kiti cha magurudumu...

Sitatamani  ugonjwa huu kwa mtu yeyote  ...lakini  unapaswa kuchukua uamuzi  wako mahali
pengine  ...unadhani  kwanini  MUNGU  aliweka  dawa  hii  kwenye  sayari?Au  unafikiri  Mungu
alifanya makosa?

Natumai watoto wako hawatawahi kupitia yale ambayo familia yangu ina ...Kuangalia mtoto
wako akifa mbele  ya macho yako ...pata picha,  bwana...Harper  alifanya kuwa kosa la  jinai
kukuza mmea mmoja kwenye uwanja  wako...Nadhani  familia  yake haijawahi  kupitia  MS au
saratani  pia  ...au  RCMP pia.Imefika  wakati  sheria  zibadilike  kwa niaba  ya  watu  badala  ya
kampuni za dawa.” Laureli

"Kwa hivyo binti  yangu alipata uzoefu wa kina wa uponyaji  wa kihemko kwenye bangi wiki
hii.Kusema ana tabia ya kihemko itakuwa duni kabisa.Alizaliwa na kasoro ya kuzaliwa ambayo
ina changamoto kubwa nayo.Kwa kuheshimu faragha yake, sitazungumza juu ya maelezo yake,
lakini  tuseme ni ya kupita kiasi.Na kuishi naye ni  changamoto ambayo imetikisa ulimwengu
wangu  mara  nyingi  zaidi  kuliko  sivyo.Changamoto  moja  ya  kimwili  aliyo  nayo  ni
kipandauso.Anachoweza  kufanya  wanapokuja  ni  kujilaza,  kujifunika  kwenye  vifuniko,  na
kwenda kulala.Hilo ndilo jambo pekee linalosaidia sana.

Kwa hivyo miezi michache iliyopita, nilimfanya ajaribu hatimaye kaki iliyotiwa mafuta ya bangi
na  ndani  ya  dakika  15,  kipandauso  chake  kimekwisha.Kwa  hivyo  wiki  hii,  nilienda  kulala
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mapema usiku mmoja, na alifikiri kwamba anaweza kupata kipandauso baadaye, kwani anahisi
wakija...kwa hiyo nilimpa chombo kidogo chenye kaki ndani yake ili  akae karibu na kitanda
chake  ili  akihisi  kinakuja  wakati  nimelala,  achukue  kimoja.Naam,  alichukua  nne  usiku
huo.Walikuwa wamekwama pamoja, na yeye akawachukua tu wote.Na alikuwa na uzoefu.Na
nusu.

Alilala zaidi ya siku iliyofuata na usiku na asubuhi iliyofuata.Nilijua alikuwa na uzoefu wa aina
fulani...niliweza kuona mawazo yake yakielea huku na kule na kujua alikuwa anapitia jambo
fulani.Kile ambacho sikujitayarisha ni 180 kamili ambayo binti yangu amepitia.Yeye ni mwenye
furaha,  mtamu,  anayejali,  na  furaha  kuwa  karibu.Ni  kweli,  nimekuwa  nikifanya  mabadiliko
makubwa kuhusu hali hiyo pia.Lakini hii ilikuwa siku iliyofuata, kwa hivyo hakuna kukataa jinsi
mabadiliko  yamekuwa  ya  kushangaza  kutoka  kwa  bangi.Hakuna  njia  ningeweza  kumpata
kuchukua nyingi kama hizo.Yeye ingekuwa balked saa yake.Na nisingefikiria hata kuwa mkweli
kwako.Ninataka tu kuinama kwa kushukuru.Ninapokuambia nilikuwa natembea naye kwenye
kamba ngumu, sifanyi mzaha hata kidogo.Mabadiliko na ufunguzi uliotokea kwetu kwa sababu
ya "ajali" sio ajali.Sijawahi kumpa chupa ya kitu chochote kuchukua dawa.Nilichofanya usiku ule
ni muujiza.”

"Nina  furaha  sana  hatimaye  kuweza  kutangaza  kwamba  mtoto  wangu  mtamu  wa  kiume
anatumia  bangi  kupambana  na  athari  za  chemo &  mionzi  NA kuhakikisha  kwamba  hauoti
uvimbe wowote mpya!Dawa hii imemsaidia sana.Kabla ya kupata dawa hii, alikuwa akijimwaga
mara kwa mara, alikuwa hataki kula, alikuwa mlegevu sana na mwenye kichaa...sasa anakula,
anapunguza chakula, anaongezeka uzito & mtu yeyote ambaye amekuwa karibu naye anajua
jinsi alivyo na furaha kabisa.

--  Naam,  bila  sumu katika  mwili  wake mtoto  angekuwa anafanya  vizuri  zaidi.Haina  maana
kutumia chemo na mionzi pamoja na mafuta, ni sawa na kumpa mgonjwa dawa ya kukinga
wakati  wa  kusukuma  sumu  kwenye  mishipa  yake.Mafuta  tu  kwa  matokeo  bora.Madaktari
wanapaswa kujua hili, si vigumu kuelewa kwamba sio wazo nzuri kuwapa watoto sumu wakati
sio lazima.JB

Q.Mimi ni mama mwenye umri wa miaka 29.Mwanangu sasa ana umri wa miaka 8 na anaishi
na  tawahudi  ya  wastani.Nisingebadilisha  mini  yangu  kwa  chochote  katika  ulimwengu  huu,
isipokuwa kufanya maisha  yake kuwa rahisi  kidogo.Nilikuwa nikijiuliza  umekuwa na wazazi
wengine  waliokuja  kwako  kukuuliza  kuhusu  mafuta?Au  hadithi  zozote  za  mafanikio  na
autism/Asperger's?Ikiwa ningeamua kutumia njia  hii,  ningekuwa nikiangalia  kipimo cha aina
gani?Nashukuru maelezo yote!Asante.Kutoka kwa mama na mvulana aliyechanganyikiwa.

A."Mafuta ni juu ya kitu pekee ambacho kinaweza kufanya kazi," Rick alisema nilipomsomea
hii.Maagizo  ya  kipimo na  maelezo  mengine  ya  jinsi  ya  kuzalisha  na  kutumia  mafuta  yapo
kwenye tovuti yetu na katika vitabu vinavyopatikana huko.Nimesaidia watoto wachache wenye
tawahudi hapo awali, na dawa hii huwafanyia maajabu.Watoto wanapenda kuchukua dawa hii,
hawana ubaguzi, hawajui kwamba "wanafanya kitu kibaya", na wazazi wanafurahia sana wakati
wana  muda wao  wenyewe.Kwa  matokeo  bora,  kama kawaida,  ningeanza  na  matibabu  ya
kawaida ya 60g, bila vidonge, na kisha ningeweka mtoto kwenye dozi ya matengenezo kwa
kiasi cha chaguo lake kwa maisha yake yote marefu na ya amani.Na mtoto kutoka kwa video
anapaswa kufanya vivyo hivyo, ikiwa hata hivyoinawezekana.Kila la heri, JB

"Mary  Jane  alinisaidia  sana  nilipokuwa  mjamzito  na  hakuwaathiri  watoto  wangu  wawili."
Samantha

“Habari Rick, hivi majuzi tuligundua nilikuwa na uvimbe wa wastani hadi mkubwa kwenye titi
langu la kushoto.Nina umri wa miaka 34 na binti yangu ana umri wa miaka 1 1/2 tu - niliogopa
sana!Pia nilipatwa na Unyogovu wa Post Natal baada ya kuzaliwa kwa binti yangu - kwa hivyo
yote  haya  yalionekana  kuwa  mengi  sana.Walakini,  kwa  bahati  nzuri  ninaishi  Afrika  Kusini,
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ambako ingawa bado haramu, bangi (au bangi, kama tunavyoiita hapa) hukua kwa wingi hapa
na ni rahisi sana kupata magugu mazuri kwa bei nzuri.

Mara moja nilianza kutengeneza mafuta - baraza la majaji bado liko nje kuhusu uvimbe kwenye
titi langu, ninaporejea tu kwa uchunguzi wangu unaofuata baada ya miezi 2 - lakini Unyogovu
wa Post Natal umeisha baada ya mwezi mmoja wa kuchukua. mafuta.Ninahisi nguvu, nia na
nina uwezo wa kufikia mambo ya kila siku - ambayo ilikuwa ndoto sio muda mrefu uliopita!
Nchini  Afrika  Kusini,  mara  nyingi  tunapata  aina  za  Sativa  au  aina  mchanganyiko  za
sativa.Nilitaka tu kukufahamisha kuhusu hadithi yangu, kwa kuwa kuna watu wengi huko nje
wanaoteseka bila sababu kutokana na unyogovu, wanaotumia dawa mbaya za pharma ambazo
zinawaathiri  vibaya,  wakati  kwa  kweli,  mafuta  yanaonekana  kurekebisha  chochote
kinachohitajika kwa urahisi na hakuna upande mbaya. madhara!Ninahisi kama utu wangu wa
zamani  tena  na  ninahisi  KUBWA!Endelea  na  kazi  nzuri  na  nitaendelea  kueneza  neno  hili
upande huu!Nakupenda sana Kelly”

-- Asante kwa ushuhuda huu mzuri, Kelly.Nina hakika inaweza kusaidia akina mama wengine
wengi.Jinsi  ninavyoiangalia,  mama  wanapaswa  kumeza  dozi  ndogo  za  mafuta  wakati  wa
ujauzito na kuendelea kutumia baada ya kuzaliwa,  ikiwa wanataka kumpa mtoto wao bora
zaidi.Inaweza kuonekana kuwa na utata lakini ni dawa gani nyingine zaidi ya kitu asilia kama
mafuta ungependa kumpa mama na mtoto wake?JB

"Nilivuta sigara na kula katika kipindi chote cha ujauzito wangu na mwanangu ni mmoja wa
wavulana wadogo wenye akili  na afya njema zaidi  kuwahi kukutana nao.Nilijaribu kuchukua
vidonge vya ugonjwa wa asubuhi na vile vya maumivu ya kichwa na hakuna kilichosaidia.Siatiki
yangu ilikuwa inabanwa kila mara na mwili wangu ungeuma (pengine kwa sababu alikuwa na
urefu  wa  lb  10  na  inchi  23  nilipojifungua,  kwa  hiyo  kwa  wakosoaji  wowote  wanaosema
inadumaza ukuaji, ulikosea sana.) Nilikula vyakula vya kupendeza au nilikuwa na puff ndogo
ningepata ahueni ya papo hapo.Ningelazimika kukubaliana kwamba ndiyo dawa salama zaidi
inayopatikana.” Sarah

"Mimba ya 2 yangu ilikuwa mateso!Nilikuwa nimepoteza kilo 20 mwishoni mwa miezi mitatu ya
1, nikitapika kila siku, bila hamu ya kula hata kidogo.Nilikuwa nampoteza bila shaka.Nilijaribu
kuvuta sigara na nikahisi hatia!Walakini,  iliokoa maisha yake ...Nilikuwa nikila na kupumzika
vizuri zaidi kuliko hapo awali!Ana afya njema na mrembo kabisa!Sasa nina umri wa miaka 9,
hakuna shida za kiafya hata kidogo. Jennifer

“Mama hawezi kuweka chakula chini.Je, hilo lina athari gani kwa kijusi kinachokua?Inaharibu
sana fetusi.Kwa hivyo unamfanyaje mama aweze kupunguza chakula?Unatumia dawa ambayo
kuna uwezekano mdogo wa kusababisha madhara.Bangi.Dawa nyingine yoyote ya kupambana
na kichefuchefu ambayo madaktari wanaweza kutumia ina madhara.Madhara pekee ya bangi ni
hisia ya ustawi na usingizi. Gersh

Q.Mke wangu ana maumivu makali  ya kiuno kwa sababu ya kuwa na ujauzito wa miezi 7,
anaelezea kama mshtuko wa neva ambao ni  chungu sana.Nilijaribu kuangalia kote kwenye
tovuti yako na hapa.Je, RSO itasaidia sana maumivu?Je, una kiungo cha mada iliyotangulia
kuhusu mada hii?Nina wasiwasi wakimuweka kwenye codeine itamdhuru mtoto

A.Mwambie kumeza dozi ndogo za mafuta na kupaka mafuta juu ya mgongo wake.Mfanyie
masaji kwa mchanganyiko wa mafuta na mafuta ya mbegu za katani.Ndiyo, kuna uwezekano
mkubwa kwamba codeine inaweza kumdhuru mtoto.Mafuta hayawezi na hayatamdhuru mtoto
kwa njia yoyote.JB

"Mwanangu aligunduliwa mnamo Oktoba na sarcoma ya synovial baada ya kuondoa uvimbe
kabla ya kuchunguzwa.Aliambiwa kwamba saratani bado ingekuwa pale na inaweza kuenea
kwakemapafu kutokana na aina kali  ya saratani ni.Matokeo ya hivi  majuzi  zaidi  ya mtihani,
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hawawezi kupata dalili zake kwa mashaka yao.Mafuta ya bangi ni mojawapo ya mambo mengi
niliyomwanzishia mara tu baada ya kugunduliwa.” Amanda

"Ni mtu yupi mdogo unayemfahamu kuwa anatibiwa na RSO?Je, kuna itifaki ya matibabu ya
watoto?Ingawa hatujafaulu hadi sasa katika kuyumbisha maoni ya bibi na kuweza kumponya
babu.Nina mtoto wa miaka 2 ambaye ana matatizo ya tumbo yasiyojulikana (ndiyo amekuwa
katika matibabu ya "matibabu" kwa zaidi ya mwaka mmoja & tembe, krimu, losheni na dawa za
Big Pharma hazijafaulu.Sasa wanaelekea kwenye ugonjwa wa protini.Ni wazi kwamba mtoto
mwenye uzito wa pauni 25 hawezi kumudu kipimo sawa na cha mwanamume 175lb kwa hivyo
unaipendekeza kwa maombi ya watoto?" Sara

--  Mama  wajawazito  wanatakiwa  kutumia  mafuta  na  kisha  kuongeza  dozi
wanapojifungua.Baada  ya  kuzaliwa,  mama  wanapaswa  kula  dozi  ndogo  za  mafuta  ili
kuhakikisha kwamba mtoto atakua kwa njia bora.

Kwa  hivyo,  ukiniuliza,  mgonjwa  wangu  mdogo alikuwa  na  umri  wa  miezi  minane  na  bado
anaendelea vizuri, yeye ndiye mtoto aliyekuzwa vizuri zaidi katika shule yake ya chekechea na
alianza  kuongea  mapema  kuliko  wengine  wengi.Mama  yake  alitumia  mafuta  hayo  kabla
hajajifungua, na mtoto pia alipewa mafuta hayo baada ya kuchanjwa chanjo ya hexavaccine ili
kuhakikisha kwamba kemikali hizo hatari zitatolewa mwilini mwake haraka iwezekanavyo.

Mafuta ya bangi ni dawa salama kwa watu wa rika zote.Ukipata shida kufahamu hili, angalia
mafuta  yanafanya  nini  kwa  ukurutu  au  upele  wa  diaper  kisha  urudi  na  kuniambia  kuwa
hautawahi kumpa mtoto wako bangi.Ungesikia tu kutoka kwangu ni kwamba mzazi ambaye
hatatoa bangi kama dawa kwa mtoto wake amepotoshwa vibaya, au ni wahuni wa kisaikolojia
ambao wanafurahiya kutazama wengine wakiteseka.

Je!  Unajua jinsi  mafuta  yanavyofaa dhidi  ya maumivu ya meno?Je,  unaweza kumpa mtoto
mafuta ya kupambana na maumivu yanayohusiana na kukua kwa meno?ningefanya.Bila kusita
hata kidogo.

Kipimo kwa watoto kimsingi ni sawa na kwa watu wazima, wakati unatibu kitu kikubwa.Anza na
dozi ndogo mara tatu kwa siku, mzoeze mgonjwa, ongeza kipimo kila baada ya siku nne au
kadri inavyofaa, na jaribu kila wakati kumpa mgonjwa dawa nyingi haraka iwezekanavyo, huku
ukihakikisha kwamba anakaa. katika eneo lao la faraja.JB

"Ikiwa  una  mtoto  na  unakataa  kupata  chanjo  "zilizopendekezwa",  jitayarishe  mtoto  wako
achukuliwe kutoka kwako kwa nguvu na hali unayoishi.Inatokea mara nyingi zaidi, kwa kasi ya
kutisha.Google  na  uangalie  "mahitaji"  ya  jimbo  lako.  Wafanyakazi  wa  masuala  ya  kijamii
wanaonyesha zaidi  “Mungu tata”  kila  siku  na wanaamini  kuwa wanajua vyema zaidi  kuliko
mzazi  yeyote kile  kinachomfaa kila  mtoto mmoja.Uwe mwangalifu  hata unapozungumza na
daktari wa familia yako kuhusu jambo hilo.” Platypus

"Ninajua  watu  wawili  ambao  watoto  wao  hawajawahi  kupata  chanjo  yoyote.Wote  wawili  ni
tabibu.Mmoja wa watoto anasoma shule ya kibinafsi.Nadhani kama wewe shule ya nyumbani
haijalishi.Sina uhakika.” Lorinda

"Ninaona watoto wadogo na watoto wenye saratani, kabla ya matibabu wanaonekana vizuri,
baada ya upasuaji na chemo wanaonekana kama wanakufa, na mara nyingi hufa.Inanivunja
moyo jinsi watu wanavyofanywa kuteseka na kufa mapema, wakati mafuta haya yanaponya
sana.Nina wiki moja kwenye mafuta, na ninajisikia vizuri, ninaamini kuwa inapunguza uvimbe
kwenye figo, sina ushahidi bado lakini hivi karibuni nitafanya. Lana

"Rafiki wa nesi aliitumia kwenye hatua ya 3 ya upele wa diaper, ilipita usiku kucha!" Alice

--  Kwa  wale  wanaofikiria  kuwa  watoto  hawafai  kutumia  bangi.Je,  ungependa  dawa  gani
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nyingineungependa kuwapa kama si dawa hii  ya asili  iliyo kongwe zaidi na salama ambayo
imetumika kwa maelfu ya miaka?Au mtawatazama nyie watoto mnateseka na ukurutu na vipele
bila  sababu?Hilo  si  jambo zuri  kufanya,  ningesema.Hasa wakati  kuna  suluhisho rahisi  kwa
shida hizi zote za ngozi.

Je, ni sawa kuwatazama watoto wako wakipiga kelele kutokana na maumivu wakati unaweza
kuwapa tone moja la mafuta na hawatakuwa na maumivu?Hm?JB

"Msimamizi tafadhali anaweza kushauri ni kipimo gani cha kumpa mtoto wa miaka 8 ambaye
amerudishwa nyumbani kufa?" Ricardo

--  Anza  na  dozi  ndogo,  angalia  jinsi  mtoto  anavyojibu  na  kisha  uongeze  dozi  haraka
iwezekanavyo.Mara  tatu  kwa  siku.Kawaida  huwa  zinajaa  vidonge  pindi  zinaporudishwa
nyumbani kufa, hivyo unataka kuzitoa kwanza kwa sababu hujui mwingiliano huo utafanya nini,
kwa kawaida sio nzuri sana mwingiliano na hizo kemikali hatari.Lakini ni kwa sababu mafuta
yanajaribu kusafisha meza ili ianze kufanya kazi.

Au, ikiwa huna chochote cha kupoteza, unaweza pia kuanza na kiasi kikubwa cha mafuta na
kuweka mgonjwa katika hali ya coma iliyodhibitiwa kwa njia hiyo.Hilo ndilo labda ningefanya,
lakini ni juu ya wazazi ni mwelekeo gani wa matibabu wanaochagua.

Ninachojua  ni  kwamba  magonjwa  ya  ukatili  yanapaswa  kutibiwa  kwa  ukali.Na  pia  najua
kwamba, kwa ujumla,  mafuta zaidi  unavyoweza kuingia kwa mgonjwa na kwa haraka zaidi
unafanya hivyo, nafasi nzuri  zaidi ya mafanikio na kuishi.Lakini  pia najua kuwa maagizo ya
kipimo yanatajwa kwa sababu.

Ikiwa  ni  mtoto  wangu,  ningemjaza  mafuta,  najua  kwamba  kwa  hakika,  mtoto  angekuwa
akiogelea ndani yake na uwezekano mkubwa singeruhusu daktari yeyote kumkaribia.Lakini ni
mimi na najua la kufanya.Kila la heri, JB

"Sawa, ninaruka nje kwa sasa.Dave Dk kumweka Lyrica, kutibu maumivu yake Shingles.Kwa
siku mbili  zilizopita  (na imezidi  kuwa mbaya),  Dave  amekuwa akiongelea.Kama ilivyokuwa,
alisema tu, "Mtu mwenye nywele nyekundu hapaswi kujifungua hapa." Niliposema, “Nini?”, jibu
la Dave lilikuwa, “Lo, usijali, nina uhakika hayupo hapa.” Nilikuwa na mazungumzo naye tu, na
akasema  alitambua  kwamba  kulikuwa  na  kitu  kibaya  kinachoendelea  kwa  sababu,
anapotazama nje ya pembe za macho yake, anaweza kuona pori nje ya dirisha letu.WTF!!!
Amekuwa  akichukua  Mafuta  ya  Bangi  kwa  muda  sasa,  na  hajawahi  kuwa  na  kitu  kama
hiki.Chini ya wiki moja kwenye Lyrica na amepoteza karibu udhibiti wake wote wa gari na sasa
anaangazia.Niliweka tu Mafuta ya Bangi kwenye vidonda vya Shingles (na DMSO) na maumivu
yakakoma.Nilimpigia simu Dk na namleta Dave katika KITU CHA KWANZA JUMATATU.BTW,
nimeangalia tu tovuti ya Lyrica, "mawazo yasiyo ya kawaida" na "hallucinations" ni mojawapo ya
madhara." Kim

"Spencer amekuwa na wiki ya kushangaza kila mtu!!Alikutana na binamu kwa mara ya kwanza,
na kupata kukutana na mjomba wake na Aunty kutoka Georgia!!Aliangukia kwenye MAPENZI
kabisa  na shangazi  yake Sara,  hata  alimchuna mimi  au baba!!Sehemu nzuri  zaidi  alikuwa
akimuona  AMESHIKILIA CRAYA MKONO  NA RANGI,  huku  mapajani  mwa  shangazi  yake!
Akafanya hata uhamisho, kutoka mkono wa kulia kwenda mkono wake wa kushoto!!Alipaka gari
la  mbao kwa usahihi  kabisa kwa kutumia VIDOLE vyake!Nitajaribu kupakia video yake hivi
karibuni!Anaendelea  kusema  maneno  mapya,  na  kuwa  haiba  kabisa!Tuliweza  kumfanya
kubeba  uzito  kwenye  miguu  yake  kwa  msaada  mwingi!Alikuwa  na  wakati  mzuri  zaidi  wa
kuvutwa karibu na kitembezi chake ...Siwezi kueleza huzuni ya furaha niliyohisi nikimtazama
mtoto  wangu  akifanya  hivyo.Furaha  safi  usoni  mwake  akiweza  kucheza  na  wavulana
wakubwa  ...wote  walikuwa  wanaendesha  baiskeli  na  pikipiki,  na  alichoweza  kufanya  ni
kutazama  kwa  hamu...Niliona  hamu  ya  kuungana  naye  usoni  na  sikuelewa  ni  kwanini
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asingeweza kukimbia  na kucheza nao ...Na kisha binamu yake Jason,  akiwa na moyo wa
dhahabu,  akaanza kumvuta  moja  kwa moja,  akiwaambia  wavulana wengine bora  wapande
haraka,  au  polisi  wangewachukua,  akimvuta  Spencer  kuwafuata  kwa  kitembezi  chake,
akitengeneza king'ora.sauti huku wengine wakizunguka na kuzunguka.Laiti ungeweza kuuona
uso  wake...mwishowe,  hatimaye,  alikuwa  mmoja  wa  wavulana!Iliuvunja  moyo  wangu  kwa
mabilioni  ya vipande, na kisha kuuvuta tena pamoja tena kwa kupepesa tu macho yake na
kucheka kwa sauti yake.Wiki bora kwa muda mrefu.Spencer alipata kuwa mvulana mkubwa, na
ninaipenda!Hunifanya nitake kusukuma zaidi, kupigana zaidi, kuomba muda mrefu zaidi, kwa
muujiza huu mdogo tunaouita Spencer.”

“Na uvimbe wake unapungua kwa kutumia mafuta mengi ya bangi THC!!Spencer amechukuliwa
kuwa wa mwisho na Loma Linda oncology.Lakini, MRI ya hivi majuzi ilionyesha kupungua kwa
ukubwa wa uvimbe!!Mafuta ya THC ndiyo dawa yake pekee!Tincture ya juu ya CBD ndiyo
imeonyesha  kuwa  ndiyo  inaboresha  utendaji  wa  mkono  wake,  kimsingi  kuponya  mishipa
ambayo iliharibiwa wakati wa ubongo wake na upasuaji wa uti wa mgongo. Suzetta

“Bado  siamini  kile  mafuta  yalinifanyia.Ugonjwa  wa  kisukari,  uharibifu  wa  figo,  ugonjwa  wa
yabisi,  sciatica,  kano  zilizochanika,  kunenepa  kupita  kiasi  vyote  vimepita  na  aina  fulani  ya
neurogenesis ilitokea.Zaidi ningeambiwa nina ADHD kama ningekuwa mtoto sasa.Nilikuwa jini
mwenye  kichaa  mwenye  kujiharibu.Nilitumia  muda  mwingi  kuharibu  shule  kisha  kwenda
darasani.Niliwaweka wazazi wangu kuzimu.Mpaka nikaanza kuvuta sufuria.Nilitoka wastani wa
30  shuleni  hadi  zaidi  ya  80,  hata  90  katika  masomo  machache.Na  hakuna  uharibifu
zaidi.Inapendeza wanafikiri sufuria ni mbaya kwa watoto.Ningelazimika kutokubaliana.” Peter

"Tunamtibu mtoto wetu wa miaka 6 na uvimbe wa ubongo wa AA3 na ugonjwa wa nadra wa
maumbile.Madaktari hawawezi kutoa chochote, na walisema ana miezi ya kuishi tu.Kufikia sasa
hakuna kifafa na MRI inayofuata itatuambia zaidi.Mara ya mwisho kuchunguzwa, zaidi ya tumor
ya  ubongo,  yuko  katika  afya  KAMILI.Hakuwa  na  chemotherapy,  hakuna  mionzi  na  hakuna
upasuaji.mafuta TU!!!” Penne

“OMG, nimekaa hapa huku macho yangu yakivuja, nikijaribu kupata habari kutoka kwa simu
niliyopokea hivi punde.Zaidi ya wiki 2 zilizopita, nilizungumza na baba mmoja huko mashariki
ambaye binti yake wa miaka 5 alikuwa amerudi tena.**** aligunduliwa na Stage 4 High Risk
Neuroblastoma  (Cancer  ya  Watoto)  -  utabiri  mbaya  (MYCN  Amplified).Waliambiwa  hakuna
matumaini na kimsingi kumpeleka nyumbani na kufurahia siku zao za mwisho pamoja naye,
kwamba  alikuwa  na  wakati  mdogo.Baba  alifadhaika  sana  aliponiita.Tulimelekeza  katika
mwelekeo sahihi na wakaanza **** kwenye med.Wamemaliza tu miadi na madaktari wa saratani
hospitalini.****uchambuzi wa alama za uvimbe kwenye mkojo ni KAWAIDA KABISA!!!Ametoka
80,  kisha  akapanda  hadi  90 wiki  iliyofuata  na sasa  ameshuka hadi  8.7.(Kati  ya  2  na  9  ni
kawaida).Ni sawa jamani, HAKUNA ISHARA YA SARATANI.Katika wiki 2 mtoto huyu ametoka
katika mgonjwa mahututi hadi kuwa na afya tele.Daktari wa saratani alisema hawajawahi kuona
kitu kama hiki hapo awali. Corrie

"Mwanangu wa miaka 11 amekuwa akiugua chemo kwa muda wa miezi 10 iliyopita (na alikuwa
na mionzi pia kwa wiki 6 wakati huo) na tumekuwa tukimpa mafuta kwa miezi 4 iliyopita na
imesaidia sana kwa njia nyingi. .” Angela

“Mafuta  yameokoa  maisha  yangu.Kihalisi.Nina  kushindwa  sana  kwa  moyo,  osteoporosis,
osteoarthritis,  loose  ligament  syndrome  na  ugonjwa  wa  maumivu  ya  kikanda.Situmii  dawa
nyingine yoyote na afya yangu inaimarika polepole.Mwana wangu mwenye umri wa miaka 11
mwenye tawahudi/kifafa hajapata dawa kwa miezi kadhaa na anafanya kazi vizuri kutokana na
elimu ya Rick kuhusu mafuta.Asante kwa kuokoa maisha yetu.” Maria

“Nimeona  inafanya  mambo  kadhaa,  kwa  mdogo  wangu  anapogonga  kichwa  kutokana  na
kurusha mwamba au chochote na kupata donge,  mafuta humwaga ndani  ya siku moja!Pia
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inaonekana kufanya kazi kwa kuziba mashimo kwenye ngozi yaliyoachwa na chunusi au majipu
au hata uvimbe.Wakati mwingine mimi hupata majipu usoni mwangu na hutiririka kwa dawa ya
ichthammolum lakini wakati mwingine shimo huachwa.Hivi majuzi nilianza kuweka mafuta ya
bangi kwenye shimo na si ungejua iliziba shimo kubwa la kipenyo cha milimita moja!Na sasa
eneo limejaa ngozi  yangu!Kitu  pekee ambacho haijafanya ni  kufifisha eneo la  ngozi  yangu
ambalo ni jeusi kidogo, lakini kuna vitu vingine ninavyoweza kutumia kwa hilo.Nina furaha tu
kwamba inaziba ngozi!” Mahndisa

“Rafiki  yangu  mkubwa  alimpa  mwanawe  na  akaacha  kupata  kifafa.Samahani  rafiki  yangu
kwamba nilikutilia shaka.Ulijua ni jambo gani lililo bora zaidi kwa mtoto wako na ulikuwa sahihi.
Mariamu

"Unajua nini kinaingia chini ya ngozi yangu?Wazazi hawa wako sawa na madhara kama vile
kushindwa kwa figo,  kukosa fahamu,  kuchelewa kukua na pengine kifo.Lakini  wakati  athari
inayowezekana ni "juu" kila mtu anashangaa.Ndivyo walivyo na akili mbaya.Kifo kwa namna
fulani ni athari inayokubalika zaidi kuliko juu.Mara nyingi, hawa ni watu wenye elimu, wenye akili
pia.Haiaminiki.” Missy

"Tena, watoto wanahitaji THC katika dawa zao, pia.Dhibiti bangi kwa njia sawa na unavyodhibiti
mahindi au chai.Hiyo ndiyo yote inahitajika.Hakuna ushuru wa ziada, hakuna leseni maalum,
hakuna chochote.Hiyo ndiyo njia pekee ya busara ya kwenda.Vipodozi 30% vya THC hufanya
kazi vizuri zaidi, kumbuka tu kwamba unapoanza kufikiria jinsi ya "kudhibiti bangi." Ni kupoteza
muda na juhudi hata kujaribu "kuidhibiti." Tumedhibitiwa vya kutosha tayari, ningesema.JB

Mishumaa
“Mishumaa yenye mafuta ya Rick Simpson Oil (RSO) ni baraka kwa wanawake wote walio na
masuala yanayohusiana na PMS na vile vile kwa mtu yeyote aliye na bawasiri,  ugonjwa wa
Crohn, utumbo na utumbo n.k.Pia ni nzuri kwa kupumua na kwa hali ya mapafu, bila kutaja
udhibiti  wa mafua.Wanazalisha hisia ya kupendeza ya muda mrefu katika mwili.Sijaona mtu
yeyote ambaye hakupenda kuzichukua baada ya kushinda mashaka yao ya awali.”JB

“Haya JB, sijui kuwa hii ina manufaa kwa mtu yeyote kwa hiyo nitakuruhusu kuwa mwamuzi wa
hilo.Hivi majuzi nilipata shida ya kizuizi cha matumbo, haikugunduliwa kabisa.Uvimbe wa ndani,
wenye uchungu sana ambao wote ulizuia matumbo.Katika hali mbaya zaidi sikuweza kukaa au
hata kusimama kwa sababu ya maumivu na ningeweza tu kulala  upande wangu ili  kupata
nafuu.GP inaonekana ilitawala nje kansa kutoka vipimo vya damu moja kwa moja lakini hakuwa
na kitu cha kunisaidia zaidi ya miadi ya mshauri  katika muda wa wiki  chache.Nilijaribu kwa
ujinga matibabu ya rundo la maduka ya dawa ambayo baada ya kutuliza kifupi ilifanya mambo
kuwa mbaya zaidi.

Mwezi mmoja au zaidi kabla ya hii nilikuwa nimenunua ukungu wa nyongeza kwenye eBay kwa
hivyo niliamua kujaribu.Nilichanganya mafuta ya nazi (imara kwa joto la kawaida) na RSO na
kuongeza matone machache ya mafuta ya mti wa chai.Kutuliza kulikuwa mara moja na ndani ya
masaa 24 niliweza kuhisi uboreshaji, hisia ya uponyaji na uvimbe ulikuwa umepungua.Ndani ya
siku 7 nilirudi katika hali ya kawaida na nilihisi ni mzima kabisa, nikaacha kutumia mishumaa.Hii
ilikuwa  mapema kidogo  na  baada  ya  siku  7  zingine  uvimbe ulirudi.Nilirudi  moja  kwa moja
kutumia suppositories na wakati huu iliendelea kwa siku 14 (kwa muda mrefu iwezekanavyo)
baada  ya  uvimbe  kuondoka.Ninaposema  hivi,  inaonekana  kwangu  kuwa  imefanya  kazi  na
mafuta yameniokoa kutoka kwa hali ya kutisha na chungu ya wakati wa kungojea kuonana na
mtaalamu.Sasa ninahisi hatari sana wakati sina bomba la mafuta kwenye friji.

Kwa ajili ya kutuliza maumivu & kujiponya haraka, kuokoa muda muhimu wa daktari bingwa
mimi ni mhalifu anayevunja sheria!Ulimwengu wa ajabu kama nini! M
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Jinsi ya kutengeneza suppositories?
Kuyeyusha siagi ya kakao, ongeza mafuta, takriban 1-2g ya mafuta kwa 100g ya siagi ya kakao
iliyoyeyuka kuanza.Kisha ongeza dozi kila baada ya siku nne hadi mgonjwa atumie kuhusu 0.33
g ya mafuta katika kila suppository.1g (jumla ya uzito) suppositories kwa watoto, 2g kwa watu
wazima,  3g  (mipira)  kwa  masuala  ya  uke.0.01-0.02g  ya  mafuta  itafanya  kazi  vizuri  kwa
Kompyuta.Ikiwa utaanza mtu na 0.05 g kwenye suppo, labda hatajisikia sana, lakini ni bora
kuanza na dozi ndogo (kwa wale ambao hawajawahi kujaribu hemp hapo awali nk).RSO halisi
ina nguvu sana na wewe kamwekujua hasa jinsi  mgonjwa atakavyoitikia (shinikizo la damu
n.k.), lakini mishumaa itakuwa njia nzuri ya kuwafanya watu kuzoea mafuta.

Jambo  la  kufurahisha  kuhusu  suppositories  ni  jinsi  zinavyoonekana  kufungua  mapafu  na
kurahisisha kupumua ndani ya dakika 20 - ndoto hutimia kwa wengi walio na COPD au pumu
nk.Wagonjwa pia wamezitumia kutibu psoriasis, shinikizo la damu, ugonjwa wa Crohn, PMS nk.

Unaweza pia kuongeza mafuta mengine ya asili kwa suppositories, inategemea unataka nini na
madhumuni yake ni nini.Nenda tu kwenye tovuti zingine za dawa asilia na usome ni mafuta gani
muhimu hufanya na unaweza kujaribu kadri utakavyoona inafaa.

Pia, mishumaa ni njia nzuri ya kutibu wagonjwa ambao hawawezi kula mafuta au hawawezi
kuiweka tumboni kwa sababu fulani.Kwa kadiri ninavyohusika, kwa kuzingatia athari, kuchukua
mafuta kwenye mishumaa ndio njia bora na ya kupendeza zaidi ya kutumia katani.Inaonekana
na  inaonekana  ya  kuchekesha  mwanzoni,  nakubali  hilo,  lakini  wale  ambao  wamejaribu
kukubaliana.Labda inafungua chakras kutoka chini kwenda juu, ni nani anayejua, lakini hakika
inahisi nzuri.

Wanawake wangependa kuchukua mishumaa - pia husaidia na kila aina ya maambukizo ya
bakteria  na virusi,  "ubadilishanaji  wa wenzi  wa habari  za kibaolojia,"  mzio  wa kondomu na
vilainishi vilivyotumiwa juu yake, nk.Je, nilitaja jinsi mafuta yanavyotunza kwa ufanisi (ngazi)
usawa wa homoni?Kila la heri, JB

"Mishumaa yenye RSO pia  inaweza  kutumika kwa aina zote  za maswala  ya uke,  ikiwa ni
pamoja  na  lakini  sio  tu  kwa  maambukizi  ya  chachu,  HPV,  condylomata,  malengelenge  na
magonjwa mengine mengi au maambukizo ambayo mtu hahitaji kuugua.Hasa wakati wanaweza
kutunzwa kwa urahisi ikiwa mafuta hutumiwa.JB”

“Mishumaa ya mafuta ya katani  ya RSO hufanya kazi  vizuri  kwa aina zote za matatizo ya
mkundu au uke, bawasiri, matatizo ya Crohn, utumbo au matumbo, saratani ya damu, hali ya
mapafu ikiwa ni pamoja na pumu, uvimbe wa ubongo, shinikizo la damu, udhibiti wa usawa wa
homoni n.k.JB”

Unaweza  kunipa  ushauri  kama  mafuta  ya  katani  ni  salama  kutumia  wakati  wa  ujauzito
tafadhali?Hakuna  habari  nyingi  huko  nje  ninayoweza  kupata.Rafiki  yangu  ameambiwa  hivi
punde ana uvimbe wa kitovu ambao unaweza kusababisha kuganda kwa damu na kusababisha
mtoto  wake  kufa.Nimeona madhara  ya  mafuta  ya katani  na  uzuri  unaoweza  kufanya,  sina
uhakika kama ni salama wakati wa ujauzito.” Christine

--  Mpendwa Christine,  bila  shaka  ni  salama kuitumia,  katani  imekuwa  ikitumika  wakati  wa
ujauzito na kwa uchungu wa kuzaa, pia, kwa karne nyingi.Ninapendekeza kwamba atengeneze
mishumaa na 0.01-0.06g ya mafuta katika kila moja (anza na 1-2g ya mafuta kwa 100g ya siagi
ya kakao).Cyst kawaida hupotea ndani ya wiki chache.Mara tatu kwa siku, na hakuna wasiwasi,
mafuta hayatamdhuru mtoto.Kila la heri, JB

"Je, unasumbuliwa na kipandauso?Chukua punje ya mchele kiasi cha ukubwa wa mafuta ya
bangi, akaRSO, na unyakue makofi machache.Hakuna bora, wacha nikuambie!" Sarah
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-- Ushauri mzuri, Sarah.Inafanya kazi kweli.Naomba nipendekeze kuijaribu katika mishumaa,
karibu sana na unafuu wa haraka na pia inafanya kazi kama kinga ikiwa unaitumia kidini kila
siku.Migraine inaweza kudhoofisha sana.(Jindrich  alinielimisha juu  ya mishumaa na alikuwa
sahihi kwa kila jambo.)” Tracey

“Nimepata nilichotaka asante.Nilitaka ukubali kwamba mafuta ni dawa bila kujali nguvu.Mafuta
sio lazima 95-98% yawe na thamani ya dawa.Sio "ujinga"  tu ikiwa sio asilimia kubwa zaidi
iwezekanavyo.Kwangu inaonekana ni hatari kuwa na watu wengi wanaogeukia hapa ili kupata
habari ili kupata habari potofu kwamba bangi inaweza kuwa mbaya.Ni mimea takatifu na bila
shaka ina thamani kwa namna yoyote ile.

Ningefikiria kwamba sindano iliyotiwa mafuta (bila sindano bila shaka) yenye mafuta yenye joto
kidogo inaweza kuingizwa na kutumika moja kwa moja ndani ya matumbo.Risasi moja kwa
moja  huko.Inaonekana  dilution  ina  mantiki  zaidi  kwa  matumizi  ya  mada  kwenye  maeneo
makubwa. Blake

-- Ikiwa ndivyo ulivyotaka basi bado unakosa uhakika, Blake.Asilimia 45 ya mafuta ya THC ni
mbovu ikilinganishwa na mafuta bora  zaidi  yenye nguvu na kutuliza 95-98% THC RSO na
kamwe hayatakuwa na athari sawa au kulinganishwa.Je, ndivyo ulivyotaka kusikia?

Sasa tafadhali jisikie huru kupaka mafuta kwenye puru yako ikiwa ungependa kuthibitisha hoja
yako  vizuri  zaidi,  kwa  njia  hiyo  utapata  uzoefu  zaidi  wa  jinsi  ya  kuitumia  ipasavyo.Mafuta
yatakuonyesha haraka kwa nini ni bora kutumia katika fomu ya suppository na kwamba ni bora
kusikiliza kuliko ushauri mzuri.Mafuta yanaweza kufanya kazi kama gundi ikiwa bado haujapata
kidokezo.Furahia jaribio, tafadhali tengeneza video kulihusu ili wengine wasirudie kosa hili la
wanaoanza.Kila la heri, JB

“Ini hupata ugavi wake mwingi wa damu kutoka kwa mfumo wa usagaji chakula hivyo linaweza
kuchakata zaidi protini, virutubisho vingine na vitu vyenye sumu.Kwa hivyo, kumeza Mafuta ya
Simpson hutoa utoaji wa uhakika na wa haraka kwa ini, na kisha kwa usambazaji wa damu na
mwili wote.Kwa kuongeza, baadhi ya mafuta yatafanya njia yake kwenye koloni moja kwa moja
ili kuongeza dawa katika damu yako.Bahati njema!" Steve

“Jamani,  mafuta  ya  bangi  HATIMAYE  yameniondolea  maumivu  makali  ya  tumbo!Sikuhisi
kupigwa mawe hata kidogo!(Napendelea kuwa na chaguo na hilo) Hatimaye niliweza kulala bila
maumivu na niliamka nikiwa na nafuu zaidi.Rafiki yangu alinipa nakala inayoelezea uwepo wa
bioavailability wa mafuta ya bangi kwa njia tofauti za usimamizi.Ni ndefu na ya kisayansi lakini
niliisoma yote.

Inapochukuliwa kwa mdomo, asidi ya tumbo hupunguza kiwango cha kunyonya.Watu hupata
hisia hiyo ya 'juu' au 'kupigwa mawe' wanapomeza mafuta, na kwa upande mwingine, wanafikiri
kwamba mafuta lazima 'yanafanya kazi kweli'.Lakini kwa njia ya mdomo, si kweli kufyonzwa
kwa kiwango cha juu, ni kuwa tu uzoefu katika njia psychoactive.

Nimekuwa nikichukua mafuta ya bangi kwa mdomo kwa karibu miaka 2 na nimepata uponyaji
mzuri.Butt (pun iliyokusudiwa), baada ya kujaribu siku 2 za suppositories, nina hakika!Najisikia
vizuri zaidi!Chini ya kuvimba kwa viungo vyangu, sio ngumu sana, maumivu ya ujasiri na misuli
ya misuli ni bora zaidi na hakuna maumivu ya tumbo!Hatimaye!Ugonjwa na maumivu ya muda
mrefu ni  mbaya sana.Ninahisi  chanya zaidi  kuhusu mafuta haya sasa.Nilihitaji  sana tumaini
nayo.Nilianza kufikiria kuwa imefanya yote ambayo inaweza, sasa ninahisi matumaini juu yake.

"Upatikanaji wa kibayolojia wa njia ya puru ulikuwa takriban mara mbili ya ule wa njia ya mdomo
kwa sababu ya kunyonya kwa juu na kimetaboliki ya chini ya njia ya kwanza." Mickey

--  Suppos ni  nzuri  kwa hali  nyingi.Niliwafanya kuwa maarufu katika CR, na maelfu ya watu
wanazitumia kwa mafanikio makubwa.Kwa hivyo hongera, Mickey.;) JB
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"Inaonekana kama mtu anaweza kuchukua dozi kubwa zaidi kwa nyongeza na asiwe na majibu
hasi  ya  kisaikolojia.Je,  kuna  kiwango  cha  kueneza  kwa  kunyonya  kupitia  njia  ya  puru?
Kumaanisha,  ninaweza kuharakisha  uponyaji  wangu  kwa kutengeneza suppositories  kubwa
zaidi za kipimo?" Mickey

-- Kuwa mwangalifu sana na kipimo kama vile kwa matumizi ya mdomo.Hadi 5mg kwa suppo
kwa  wasio  na  uzoefu,  karibu  10mg  kawaida  huvumiliwa  vizuri  sana.Kwa  viwango  vya  juu
huwezi  kujua jinsi  mgonjwa atakavyojibu,  hivyo ni  bora  kuongeza kipimo hatua kwa hatua,
pia.Lakini mara tu unapojenga uvumilivu wako unaweza kujaribu kwa uhuru.Binafsi napenda
suppos zilizo na 0.3-0.5g ya mafuta -- lakini hiyo inaweza kuwa nyingi kwa wengine wengi, kwa
hivyo usijaribu isipokuwa unajua unachofanya na usijali  kulala kwa siku mbili  au kitu  kama
hicho.;) JB

"Ninaelewa  kwa  nini  anaogopa  kidogo  kwa  sababu  ya  jinsi  mafuta  yanaweza  kukufanya
uhisi,hasa  ikiwa  hujawahi  kuiona  hapo  awali.Mama  yangu  alikuwa  na  umri  wa  miaka  62
tulipomwanzishia mafuta ambayo hakuwahi hata kuvuta bangi hapo awali.Alikuwa amedhoofika
sana  na  kizunguzungu  na  hakuweza  kula  kwa  muda  BALI  ni  madhara  ya  mafuta.Sasa
tunafanya  suppositories  na  tofauti  ni  ya  kushangaza.Sasa  anaweza  kuchukua  gramu  yake
kamili iliyogawanywa katika vidonge 3 kwa siku.Bado anahisi inapoingia lakini si nzito kama vile
alipokuwa akiichukua kwa mdomo.Pia tunachanganya kwa uwiano sawa wa mafuta ya mbegu
ya katani na hadi sasa inafanya kazi vizuri.Natumai nilifanya akili.” Nikkita

"Halo JB, mama yangu ana saratani ya Mapafu (hatua ya 3) na nimekuwa nikisukuma mafuta
juu yake, ni siku yake ya 10 sasa na tunakaribia gramu 1 kwa siku.Ulikuwa sahihi, aliizoea na
athari za Zombie kwa siku ni bora, analala masaa 10-12 usiku.Kwa hivyo nifanye mishumaa na
mama pia?Asante." Rio E

-- Ndiyo, Rio, kwa nini sivyo.Atafurahia kuwachukua, kwa kweli hutoa hisia ya kupendeza sana
katika mwili.Kipimo sawa na kile anachozoea kuchukua kwa mdomo, changanya na siagi ya
kakao.Anaweza kuichukua kati ya dozi kama nyongeza, ikiwa anaweza, au badala ya kipimo
cha mdomo, hadi kwake.Kwa njia ya uke au kwa uke, wanawake wana faida kidogo juu ya
wanaume katika suala hili.

Na ikiwa wanawake walijua ni kiasi gani cha suppositories na mafuta kinaweza kusaidia kwa
masuala  ya kabla  ya  hedhi  na homoni,  wote wangekuwa wanawachukua,  ya kwamba sina
shaka.

Pia, suppositories zilizo na 0.005-0.01g ya mafuta ndani yao ni njia bora ya kuanza matibabu
kwa Kompyuta,  wagonjwa kawaida hawapati  juu ya suppositories na dozi ndogo za mafuta
ndani  yao  na  wanaonekana  kufurahia  uzoefu  sana.Lakini,  kama  tulivyogundua,  kuchukua
mishumaa mara nyingi ni mada yenye utata kuliko kutumia mafuta kwa ujumla.

Bado, ukweli ni kwamba hemorrhoids itakushika mapema au baadaye, na itakapofanya hivyo,
utafurahi kuchukua nyongeza ya mafuta ya bangi au mbili,  naweza kukuhakikishia hilo.Kwa
sababu unafuu ni wa haraka na uniamini kuwa ni watu wachache tu ambao ni wagumu vya
kutosha  kutochukua  nyongeza  katika  hali  kama  hizi.Sana  kwa  chuki  dhidi  ya  bangi,
hemorrhoids inaweza kuzipanga haraka sana.JB

"Ulisema masuala ya homoni  ...Ninatumia Estrogel  kwa sababu sina sababu ya homoni  ya
upasuaji wangu mkubwa.Je, inasaidia kwa hilo?” Elizabeth

“Hakika ina...Nina umri wa miaka 55 na ninaitumia kila siku. Christy

- 140 -



Mirija ya Kulisha
“Namtibu Mama yangu.Ana Saratani ya koo na ameisimamia mfululizo kupitia mirija yake ya
kulisha.Pasha moto kidogo na uchanganye na mafuta ya nazi!Haijawahi kuziba bomba!" Steve

"Ninampa mwanangu kupitia mrija wake wa kulisha wakati hataki kumeza - ninamimina maji ya
moto sana kwenye mafuta kwenye kikombe, kisha yanatoka, kisha naongeza maji ya baridi (sio
mengi) ili maji yawe. sio moto sana, kisha uimimine ndani ya bomba.Ilifanya kazi vizuri ingawa
wakati mwingine mafuta huweka bomba kidogo lakini haijawahi kuzuiwa.Siri ya kumwaga chini
wakati bado kuna joto. Angela

Je, kuna mtu yeyote anaweza kuwa na mawazo yoyote kuhusu jinsi ya kumpa mtu mafuta ya
katani kupitia mirija ya kulisha?Nimeichanganya na mafuta ili isiwe nene, lakini bado naogopa
kuziba bomba.Mawazo yoyote?" Steven

-- Steven, daima ni bora kutafuta njia jinsi ya kusimamia mafuta undiluted, hiyo ni njia bora ya
kwenda.Usipopata njia, unaweza kuchanganya na chakula cha mgonjwa na kumfanya ale kwa
njia hiyo.Ndio, inaweza kuziba bomba, yaani ikiwa mafuta ni ya uthabiti mnene.Mafuta mengine
ni nene, mengine yanakimbia zaidi.Lakini unapozipasha joto hadi joto la mwili, zinapaswa kuwa
na maji ya kutosha ili kutoziba bomba.

Njia nyingine ni kuwapa wagonjwa katika suppositories na siagi ya kakao.Bado, kula mafuta ni
njia inayopendekezwa ya kuchukua dawa hii, wakati wowote iwezekanavyo.Kuna njia nyingi za
kusimamia mafuta  na mara nyingi  ni  ya  mtu binafsi,  kwa hiyo  jaribu  kutafuta  njia  ambayo
itamfaa mgonjwa zaidi.Kila la heri, JB

"Najua inasikika mbaya, lakini coca cola kidogo kupitia bomba ili kuisafisha baada ya kusimamia
vitu  vya  viscous,  au  kusafisha  tu  vizibo  kwa  ujumla  hufanya  kazi  vizuri.RN ya  zamani  ya
kusubiri." Ellen

Upasuaji, Chemo au Mafuta?
"Huwezi kuchukua matiti yangu, wakati ninaweza kumeza RSO!!" Chloe

"Wazo lenyewe kwamba saratani ya matiti ni "hatari ya asilimia" ni uwongo kamili.Kwa kweli,
kila mtu ana tumors ndogo za saratani katika miili yao, pamoja na mimi.Saratani sio ugonjwa
ambao "unapata" tu kama kupigwa na radi bila mpangilio.Ni jambo ambalo lazima "udhibiti" au
"uzuie" siku baada ya siku, mlo kwa mlo, kupitia uchaguzi wa mtindo wa maisha unaohusisha
uongezaji wa vitamini D, lishe, vyakula bora zaidi, juisi za mboga na kuepuka kemikali na mionzi
inayosababisha  saratani.  Kwa  hivyo  daktari  anaposema  una  “nafasi”  ya  kupata  saratani,
anachomaanisha ni kwamba huna udhibiti  wa saratani, na huo ni uwongo mtupu.Utapeli wa
saratani, kwa maneno mengine."

-- Unapokuwa na "nafasi" ya kupata saratani, pata tu mafuta.Ni chaguo la afya zaidi na salama
zaidi.JB

"Angalia  saratani  au  ugonjwa  mwingine  wowote  mbaya  kana  kwamba ni  moto.Kadiri  moto
unavyokuwa mkubwa, ndivyo unavyohitaji nguvu zaidi kuuzima.Kwa hivyo, ungependa kutumia
ndoo  mia  za  maji  (RSO)  au  glasi  ya  maji  (aina  nyingine  za  mafuta)  ikiwa  nyumba  yako
mwenyewe  ilikuwa inawaka  moto?Au  ungependa  kuona  wazima-moto  wa  kitaalamu wakija
kukusaidia kuishughulikia?Ndivyo ningependelea,  lakini  zima moto wa sasa yaani  madaktari
hawaruhusiwi hata kutumia maji  kuzima moto huo wote na hawajui  hata jinsi  ya kuyatumia
baada ya miongo yote hiyo ya kufundishana, kuozesha bongo na kutotumia bangi ndani. dawa.

Je, inaeleweka kwako kwamba mtu angetuma wazima moto wenye ujuzi kwenye moto mkubwa
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katika jiji  na hakuwaruhusu kutumia maji,  yaani njia ya msingi na ya jadi ya kupambana na
moto?Sio kwangu.Lakini bado, hivyo ndivyo wale walio mamlakani walifanya kwa mfumo wa
matibabu tulionao leo.

Moto mwingi,  hakuna maji,  yaani,  kazi  nyingi  za ziada kwa wazima moto/madaktari  ambao
hawawezi kufanya kazi yao kwa njia bora zaidi.Sivyo inavyopaswa kuwa, nadhani.Wanapaswa
kuwa na vifaa bora na zana bora kwa kazi yao,  sivyo?Ndivyo ningefanya kama ningekuwa
meneja/serikali yao.Je, kuna ubaya wowote kwa kuitazama hivi?Sidhani hivyo.” JB

"Kwa mwanamke yeyote anayesoma hili,  natumai  itakusaidia kujua unaweza kuchagua,"  Bi
Jolie  aliendelea  kusema.
-- Iwapo Bi Jolie anafikiri  kwamba upasuaji wa kuondoa tumbo mara mbili ndio njia bora ya
kuzuia  saratani,  basi  wacha  niseme  kwamba  sikubaliani  nayo  kabisa.Na  kama  ningekuwa
katika nafasi  yake,  ningekula  mafuta na kupaka kwenye maeneo yenye shaka kila  siku,  ni
chaguo salama zaidi kuliko kile alichopitia.Na jambo la kuchekesha ni kwamba atakula mafuta
hata hivyo, kwa sababu itamlazimu.

Kwa mfano, alipaswa kuchukua vipimo vingapi vya CT kabla na baada ya upasuaji?CT Scan
moja ni sawa au inaweza kuwa X-rays ya mapafu 200-500 na athari za mionzi ni limbikizi.Kwa
hivyo kwa kweli kwamba "upasuaji wa kuzuia" uwezekano mkubwa utampa saratani badala ya
kuizuia.Oh vizuri.

Hiyo ndiyo unayopata unapokuwa na pesa nyingi za kutumia na unapofanya mtihani wa jeni ili
kutabiri  maisha yako ya baadaye.Wasanii  hao wa kitapeli  walimwambia atapata saratani  ya
matiti,  kwa hivyo "alichukua hatua" na sasa ataishi bila matiti,  atakuwa na huzuni juu yake,
atalifikiria  kila  wakati,  atapata  magonjwa  mengine  mengi  kama  matokeo  ya  hii,  na  ana
uwezekano  mkubwa  zaidi  wa  kupatasaratani  mahali  pengine  popote,  na  kuna  uwezekano
mkubwa ataifanya baada ya yale ambayo madaktari walimfanyia na baada ya KE walimwambia.

Ni bora kukaa nyumbani na kula mafuta na usijali  kuhusu jambo lolote.Au angalau nadhani
hivyo.Ikifika,  itakuja,  kwanini  uhangaike  na  jambo  ambalo  linaweza  kutokea  miaka  ishirini
kutoka sasa na ukakatwa matiti bila sababu yoyote isipokuwa ufisadi na wizi wa hali ya juu.JB

“Naamini uko sawa kwenye JB!Mnamo 2005 nilitolewa titi langu la kulia, ikiwa ningejua kuhusu
RSO nisingewahi kufanyiwa upasuaji huo.Kama unavyojua sasa nina saratani ya mapafu na
ninaamini kuwa RSO ndio njia pekee ya kwenda. Bonnie

"Kwa kweli JB, nilipasua kizazi baada ya saratani ya matiti  ya hatua ya 1, ambayo ninajuta
sasa.Ikiwa ningejua kuhusu RSO nyuma basi singekuwa na upasuaji wowote au mionzi!Plus
mionzi  ilikuwa  itifaki!!!!!Nina  IMANI  nyingi  sana  katika  RSO  hivi  kwamba  nimeghairi
mammogramu yangu inayofuata.Nitamwona mshauri wangu kwa mara ya mwisho kumwambia
kuwa nimemalizana na tasnia ya saratani,  kwani  naamini  najua tiba yake,  nitaandika RICK
SIMPSON PHOENIX TEARS kwenye maelezo yangu ya hospitali.:) Siwezi kukushukuru vya
kutosha  kwa msaada wako  na  kujitolea.Michango  yangu  ya  saratani  huenda  sasa  kwenye
machozi ya phoenix.Nimebarikiwa!!!AMANI, rafiki yangu.:)” Tina

"Ni  ujinga sana kuhatarisha maisha yako kwa upasuaji  wa matiti  ili  usilazimike kuhatarisha
maisha yako na saratani.Na kisha hatari ya kupata saratani na scans hizi zote!Je, ungejisikiaje
kuwa bubu ikiwa utapata saratani kwenye mapafu baada ya haya yote kutoka kwa vipimo?Au
alikufa wakati wa shida kutoka kwa upasuaji?Utoaji mimba baada ya kugunduliwa na saratani,
PAMOJA na mafuta ya katani na singehukumu, lakini  kuifanya bila saratani ni  hatari  kubwa
kama kupata saratani.Mantiki rahisi." Carla

"Kwa bahati mbaya ninaona wanawake hufanya hivi wakati wote kama "kinga." Na wanaogopa
katika hili kwa sababu wanahisi ni chaguo lao pekee.Tunajua zaidi lakini kwa mungu ni watu
wangapi  zaidi  wanahitaji  kuugua  ugonjwa  huu  wa  shit??!!Serikali  zetu  hazina  faida.Kama
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tungekuwa na bangi hapa ili tuitumie kwa uhuru wengi hawangekuwa katika nafasi aliyonayo
bibi huyo hapo juu.Inahuzunisha sana na kwa kweli inanikera.” Georgia

"Kwa hiyo  alijichinja  na kuiita  kama njia  ya kuzuia?Huo ni  wazimu...Mbali  na hilo,  genetics
haifanyi kazi kama hiyo.Sisi sote tuna jeni zote kwa kila kitu kimsingi ...Ni MAZINGIRA yetu
ambayo huchochea uanzishaji wa jeni fulani.Wanaposema "inaendesha katika familia" ni ishara
ya tabia zinazopitishwa kutoka kizazi kimoja hadi kingine na kusababisha vichochezi sawa vya
maumbile.Sio tu kesi ya genetics.Hilo ni jambo la ujinga kabisa kusema...” Alistair

"Ni nini daktari anaweza kumshawishi mtu kufanya ...Sikiliza watu, uchunguzi wa chembe za
urithi ni ngumu zaidi kuliko "Oh, una jeni hiyo kwa hivyo una nafasi ya 87% ya kupata saratani."
Huu  hapa  ukweli  mwingine  ambao  wengi  hawaufahamu:  kila  mtu  ana  seli  za  saratani;
kudumisha umbo muhimu na kupunguza sumu ya mazingira ni dau bora la mtu yeyote ili kubaki
na afya...Hii, inaonekana juu-juu.Unyanyasaji mkubwa wa uhusiano wa daktari / mgonjwa." Jack

"Nashangaa kama Brad Pitt atakatwa mipira yake ili kuzuia saratani ya korodani sasa." Mike

“JB, nilitaka kushiriki hili na wewe na Rick.Dawa ya mafuta anayozungumzia ni RSO.Nilidhani
hii  inaweza kukuvutia.Nina picha zako pia.Hii  ilitumwa na mfanyakazi na mtumiaji  wa dawa
asilia. Rick

"Sawa, hii ni mara yangu ya kwanza kuiambia dunia hii, kwa hivyo nisamehe ikiwa nitakimbia
kidogo.
Ninakabiliwa  na  kesi  kali  ya  endometriosis.Ni  ugonjwa  wakati  tishu  ambazo  kwa  kawaida
huweka  ndani  ya  uterasi,  inayoitwa  endometrium,  huanza  kukua  nje  ya  uterasi.Kawaida
hufunika  ovari,  matumbo  na  viungo  vingine  na  tishu  kwenye  safu  ya  pelvis.Kama
vileendometriamu humenyuka wakati wa hedhi, vivyo hivyo na endometriamu iliyohamishwa nje
ya  uterasi.Inakua,  huvunja  na  kutokwa  na  damu  kwa  kila  mzunguko  wa  hedhi.Tishu
iliyohamishwa haina njia ya kutoka kwa mwili, ikinaswa.Ambayo kwa zamu husababisha tishu
zinazozunguka kuwashwa na kuvimba, hatimaye kukua na kuwa kovu na mshikamano (tishu
isiyo ya kawaida inayounganisha viungo).

Hii husababisha madhara ya kutisha.Maumivu Kb kichefuchefu kila siku.Dysmenorrhea, hedhi
yenye uchungu, ambayo inaweza kudumu mzunguko mzima kwa kawaida.Kutokwa na damu
nyingi, utasa, uchovu, kichefuchefu, kuvimbiwa, nk.Sasa huduma ya kisasa ya matibabu kwa
endometriosis  ni  hasa homoni  na dawa za maumivu makubwa.Kulingana na ukali  wako na
mipango  ya  matibabu,  matibabu  yanayopendekezwa  na  ya  ufanisi  zaidi  ni  upasuaji  wa
hysterectomy.

Mimi ni 21 tu.Mimi hupambana kila mara na vita vya maumivu ya kila siku na matumaini ya
familia ya wakati ujao na afya njema.Hii inaathiri maisha ya kila siku kwa njia hasi siwezi kutoka
kitandani wakati  mwingine.Nimejaribu homoni,  na tani  za dawa ambazo hunifanya mgonjwa
sana.Hadi sasa hakuna kilichofanya kazi...hadi mwezi mmoja uliopita.Mmiliki na mtengenezaji
au NOndo (dawa ya mitishamba) alinijulisha dawa hii  nzuri  inayoitwa "kidonge cha mafuta."
Pamoja na kubadilisha mlo wangu, nimeona maboresho makubwa mwezi uliopita.Nimekuwa
nikipata usingizi kamili wa masaa 8, ambayo ni mwiko kwangu!Nimeona kupungua kwa kiasi
kikubwa kwa maumivu, kidogo au hakuna kabisa.Kichefuchefu changu kimeisha kabisa sasa na
tofauti na madhara ya dawa za maumivu nilizopata kutoka kwa madaktari wangu, sasa naweza
kusaga  na  kula  bila  shida.  Ninaweza  kusema  kwa  unyoofu  sijajisikia  vizuri  hivyo  tangu
nilipokuwa na umri wa miaka 15!”

"Afadhali  nife  tu  kwa  sababu  za  asili  kuliko  mtu  anichonge  kwenye  meza  ya  chuma
hospitalini.Madaktari wa upasuaji hawana kiwango cha mafanikio cha 100% kila wakati, rafiki
yangu  Margie  alikufa  kwa  upasuaji  wa  upasuaji,  alivuja  damu  kwenye  meza  ya  upasuaji.
DeYoung
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“Nilichunga dada zangu mawe kwenye nyongo.Mara tu alipoanza kuchukua mafuta,  aliacha
kuwa na mashambulizi ya kutisha.Hajawahi kufanyiwa mwingine, na kughairi upasuaji wake!!!!
Afya yangu imefanya 180 pia. Kelly

"Miezi 19 iliyopita baada ya kuwa na uvimbe wa Saratani kwenye koloni yangu kuondolewa
Kliniki ya Saratani ilikuja siku ya kutokwa.Kemo na mionzi imepangwa kuanza wiki ijayo - itifaki
ya kawaida walisema.Bullshit alisema mimi!!!Mafuta ya bangi yatakuwa toleo langu la itifaki ya
kawaida.Ukaguzi wa mwaka mmoja mwezi uliopita.DAMU NI SAFI -  Matokeo ya CT SCAN
niliyoagizwa na daktari wangu wa upasuaji, Quote, Gerry-koloni yako haina doa." Gerry

“Halo JB, nina swali la dharura la kiafya.Baba yangu ameanguka, akagonga kichwa chake na
ana mgando wa damu kwenye utando wa nje wa ubongo wake, sio kwenye ubongo.Ametoka
hospitalini na amesimamisha dawa za kutuliza maumivu kwa vile hazifanyi kazi kwa maumivu
ya  kichwa.Madaktari  wanatarajia  kuganda  kwa  damu kutapungua  kwa  ukubwa  kwa  wakati
ufaao,  vinginevyo watajaribu kufanya upasuaji...Anachukua Coversyl  2.5mg kwa shinikizo la
damu, Flomackstra kwa upanuzi wa kibofu, na pia ana hali ya ukosefu wa chembe za damu na
kusababisha Gammophacy ya umuhimu fulani.Ana umri  wa miaka 80 na hajawahi  kujaribu
RSO.Ninayo ingawa imekaa kwenye kontena kwenye friji kwa mwaka mmoja ...Je, umekuwa na
uzoefu wa kupunguza aina hii  ya damu iliyoganda?Je,  kutakuwa na manufaa yoyote katika
matumizi ya mada kwa kichwa katika eneo la maumivu au kumeza kunaweza kuwa bora zaidi?
Nitanunua e-kitabu chako leo hakika lakini ushauri wowote maalum wa PRIVATE utathaminiwa
sana ...Labda nitachanganya RSO na mafuta ya nazi, au mafuta ya mizeituni ambayo anaweza
kupendelea kwa vile yeye ni Kiitaliano, kwa kumeza na/au matumizi ya mada.Nadhani jambo
kuu ninalotaka kujua ni -- kuna uwezekano wowote wa athari mbaya kwenye donge la damu
kutokana na kumeza RSO?Kuna mambo mengi ya kupunguza uvimbe kila mahali lakini sijapata
hata  kitu  kimoja  kwenye  mgando  wa  damu kwenye  membrane  ya  nje  ya  ubongo???!!!Pls
msaada.” Ross

--  Hujambo Ross,  hiki  ni  kitabu chako cha kielektroniki.Mafuta yatasaidia na kufungwa kwa
damu, pia, rahisi.Alipaswa kuwa na bangi kwenye mfumo wake mara tu baada ya anguko.Na
sasa haraka  unaweza  kupata  naye  juu  yakebora nafasi  ya  mafanikio.Ningekata  dawa hizo
katikati  wakati  unamuanzisha  kwenye  mafuta  ili  kuepusha  athari  zisizofaa  na  kisha,  kama
unavyosema, ndani na kimsingi.Nyongeza iliyo na mafuta inaweza kufanya kazi vizuri - suppos
ni nzuri kwa hali ya mapafu na ubongo. JB

"Nilichanganya  takriban  nusu  wakia  na  mafuta  ya  mizeituni  60ml  (sijui  ni  ubora  gani
niliotengeneza).Alikwenda huko, alionekana kama kifo kikiwa na joto (angeniruhusu tu niitumie
kichwani  mwake).Nilijaribu  0.5ml  kwenye  bomba na  bado  ninafanya  kazi,  lakini  nina  uzani
mwepesi.Nilimpaka angalau mara mbili kichwani mwake.Baada ya nusu saa alihitimisha kuwa
yote yameingia na kujifuta kichwa kwa taulo....Tulikula salmoni ya moshi niliyokuja nayo, kisha
nikatoka kutafuta mkate na maziwa na nikarudi kumsikia akipiga simu na watoto wake wengine,
ambao kwa hakika  walifurahi  pia  kumsikia  amerudi  katika  hali  yake  ya  kawaida.Yadayada,
asante kwa kazi yako! ...Ross

"Mimi ni 4x Cancer Survivor uchunguzi wangu wa mwisho ulikuwa Aggressive Invasive Stage 4
Breast Cancer kwa hivyo nilipitia mastectomy mara mbili mnamo Februari 2014. Nimeachana
na Chemo na Radiation wakati huu na kutumia THC na CBS Oils kujiponya. Nimekuwa katika
msamaha sasa kwa miaka 2 sasa.  Ndio asali  inafanya kazi.  Kama una swali  ni  PM sawa.
Nadhani naweza kukusaidia. Nimepitia matibabu ya Mionzi na Chemo mara 3 hapo awali na
wakati huu niliikataa na kutumia njia zangu mbadala. Wakati huu nimekuwa na maisha bora
zaidi. Sio mgonjwa na kichefuchefu kila wakati. Kiwango changu cha maumivu kinadhibitiwa na
THC na Mafuta ya CBD na huzingatia. Sio dawa wakati huu. Hakuna dawa za kulevya. Asante
Mungu." Tina
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“Nilikutana na bwana mmoja muda mfupi uliopita, akaniambia yeye ni mkurugenzi wa miradi
maalum,  anafanya  kazi  serikalini  mwanzoni  mwa  miaka  ya  sabini.Aliniambia  kwamba
walisomea mafuta ya katani ya matibabu wakati huo, na wakayaacha.KWA NINI?Kwa sababu
ILIFANYA KAZI!!Ndio,  alisema "nguvu  zinazojua  kuwa hakuna  pesa  katika  kuishi,  kufa  tu."
Kama sisi sote tunajua,  katika nchi yetu na katika wanasiasa wa Marekani wana uwekezaji
katika maabara ya chemo, na makampuni ya madawa ya kulevya.Naam, baada ya majadiliano
marefu pia aliniambia kuwa yeye na timu yake nzima wamekuwa wakitumia mafuta ya katani ya
matibabu tangu wakati huo na bwana huyu mzuri anaonekana kama ana umri wa miaka ya
sitini, kwa kweli, anakaribia miaka ya sabini na anaonekana mzuri. !!Washiriki wengine wa timu
yake  bado  wote  wanaishi  vile  vile,  sasa  hilo  ni  jambo  la  kufikiria!!Je,  unajua  pia  kwamba
binadamu mzee zaidi katika sayari yetu ana umri wa miaka 131, amekuwa akitumia mafuta ya
katani  maisha  yake  yote  na  bado  anaenda  kufanya  kazi  shambani  kwake  kila  siku…
Tunasalitiwa na watu tunaopaswa kuwaamini! !” Brian

PMS, Kukoma hedhi
"Hili  ni  jambo  moja  ambalo  mafuta  ya  katani  na  katani  ndio  bora  zaidi,  hakuna  hata
moja.Hutapata  chochote  ambacho  kinaweza  au  kingesaidia  bora  kuliko  katani.Itasaidia
kurejesha  usawa wa homoni  na  kuchukua  makali  ya  uchokozi,  mabadiliko  ya  hisia,  nk.Pia
itasaidia kupunguza maumivu kabla ya hedhi na tumbo, hisia zisizo na wasiwasi, wasiwasi, nk.

Ikiwa ningeona mwanamke anaanza tabia ya kushangaza kwa sababu ya usawa wa homoni
unaohusiana na PMS katika mwili wake, ningempa katani mara moja kwa njia au maumbo au
fomu zinazopatikana.Sioni sababu kwa nini mtu yeyote ateseke bila sababu.Bila kutaja kwamba
wakati  mtu  anateseka,  kila  mtu  karibu  naye  anaumia  kwa sababu  hiyo,  kwani  mtu  yeyote
ambaye  amelazimika  kushughulika  na  mwanamke  kabla  ya  hedhi  anaweza
kuthibitisha.Ningemtaka ale mafuta,  aitumie kwenye nyongeza na nisingepuuza matumizi  ya
mada kwenye tumbo na mgongo wake.Ataipenda kwa sababu itaondoa maumivu na kuboresha
ngozi yake kwenye sehemu hizo.Pia ningevuta mafuta pamoja naye ili ajue kwamba “hayuko
peke  yake”  na  kwamba  kuna  mtu  anayejali.Kwa  katani,  hedhi  sio  lazima  iwe  uzoefu  wa
kufadhaisha na usiofurahisha kwa kila mtu anayehusika.JB”

"Mafuta ya bangi ni dawa yangu ya kukoma hedhi na dawa yangu ya kuzuia Saratani ya Ovari
ambayo  ilimchukua  Mama  yangu  mnamo 1985.Laiti  ningejua  kuhusu  mafuta  Mama  yangu
angenionakukua na kupata watoto!Iliponya dalili zangu za kukoma hedhi.Ilifanya kazi ndani ya
masaa 48!Naweza kuishi tena!Ninashiriki habari hii popote ninapoweza.Tiba inahitaji kupatikana
kwa  kila  mtu  kutumia!Asante  Rick  kwa  kueneza  habari  na  kuwafanya  watu  kuwa  na  afya
njema!” Shelagh

"Nimepoteza paundi 50 kutokana na kufanyia kazi homoni zangu -- naweza kuhisi mara moja --
hakuna miale ya joto ambayo kwa ujumla huendelea mchana na usiku.Nilipougua nikiwa na
umri wa miaka 37, pia nilitupwa katika kukoma hedhi mara moja na ugonjwa unachanganyikiwa
na kila homoni.Mimi ni muumini nimepata pauni 100 tangu nilipougua na kwa matumizi kidogo
tu nimepoteza 50. Joan

“Nimekuwa  nikifuatilia  ukurasa  wa  Rick  kwa  muda  mrefu  sana  na  kutokana  na  taarifa
nilizozipata pale, pumu yangu na kutokwa na jasho KUBWA SANA usiku na mafuriko ya moto
kutokana na hali ngumu ya kukoma hedhi, sasa haipo.Endelea na kazi nzuri.” Lize

“Nina saratani na kukosa usingizi.Sio tu ninapata usingizi wa ajabu, siamki kutoka kwa moto.Ni
baraka.” Stephanie

Je,  kuna  mtu  mwingine  yeyote  aliyeripoti  kwamba  mafuta  hayo  ni  mazuri  sana  katika
kupunguza  dalili  za  kukoma hedhi?Moto  wangu  na  jasho  la  usiku  karibu  kutoweka  kabisa
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nilipokuwa nikinywa mafuta. Gill

Q.Damn it, JB...she was doing great, MPAKA milio ya anti-estrogen.Wanamfanya awe mgonjwa
sana.
A.Mshangao, mshangao, Valerie."Kaa mbali na madaktari" ni kanuni ya mchezo kwa sasa, kwa
bahati mbaya.Hatusemi kwa raha, ni ukweli.Wagonjwa kawaida hufanya vizuri kwenye mafuta
hadi  wataalam  wa  matibabu  waingilie  kati  na  kuifuta  kwa  kutumia  dawa  mbadala  na  za
majaribio za kemikali zisizo za lazima.Kwa hivyo hadi madaktari wajifunze jinsi ya kutumia dawa
hii vizuri, ni salama kabisa kukaa mbali nao (ikiwa hali inaruhusu, bila shaka).Yeye haitaji risasi,
anahitaji  kumeza  mafuta  mengi  awezavyo  haraka  iwezekanavyo  ili  kuondoa  uharibifu  wa
matibabu ya awali  na kudhibiti  hali  yake.Ikiwa mafuta hayasaidii,  kuna uwezekano mkubwa
kwamba kitu kingine kingeweza.JB

Udhibiti wa Uzito wa Mwili
"Mafuta  ya  bangi  hudhibiti  uzito  wa  mwili  na  hakika  yatakuweka  kwenye  uzito  mzuri!Pia
hukufanya usiwe na hamu ya kula sana.Ni dawa ya ajabu kweli.Hii ndiyo dawa pekee ya HALISI
ya kupunguza uzito huko nje." Rick

"Mimi pia ninapunguza uzito---nahitaji kwenda kununua mkanda.:) Nilipanda kwenye mizani na
sasa nina 139# -- sijaona uzito huu tangu shule ya upili.Ninashangaa na ninaendelea kuwa na
watu kuniambia jinsi kupungua kwa uzito kunavyoonekana kuwa nzuri.Pia sina hamu ya kula na
inashangaza sana ninapohisi hamu ya kupitisha peremende zenye mafuta mengi ambazo kwa
kawaida singeweza kuziacha hapo awali.Ajabu.Nilikuwa na wasiwasi  kwa sekunde ya nano
kwamba nilikuwa nikichukua mafuta mengi au kitu, lakini haraka nikagundua kuwa mwili wangu
unaponya ... kumwaga kile ambacho hakitakiwi kufika huko na zaidi ninabadilisha lishe yangu
kuwa ya kikaboni, ndivyo afya inavyoongezeka.Hakuna mlo, hakuna utumiaji wa kupita kiasi, tu
kupanda farasi, bustani na kuwa mama.Nadhani ni athari ya asili ya RSO.:)” Heather

"Nimekuwa kwenye mafuta kwa muda wa miezi 2 na ninaona kupungua kwa uzito pia ...mbali
kabisa  na dawa...Kuacha kutumia dawa za shinikizo la  damu...nilichukua shinikizo la  damu
(hakuna vidonge ndani ya miezi 2 tangu kuchukua mafuta)...matokeo 124/80 kasi ya mapigo ya
kukaa 79...MUNGU WANGU...hii  ni ajabu tu!!!Kazi ya damu itafanywa hivi karibuni na kisha
nitaripoti  nambari  PERFECT kwa WOTE kuona… Asante  RS,  Malaika  wangu  wa KIJANI.”
Suzanne

“Kazi  nzuri  Suzanne!!Nimekuwa nikila  bangi  kila  siku  kwa zaidi  ya  mwaka mmoja  sasa na
kudumisha uzani  wangu wa shule ya upili  haikuwa rahisi  hivi  wakati  wa taaluma yangu ya
kijeshi nilipowekwa kwenye dawa za kuandikiwa!Penda jinsi ilivyo rahisi na bangi pia !!!” Tammy

"Ninaona baada ya kuvuta mafuta sukari yangu ya damu inashuka haraka.Na ninavuta mafuta
mengi kuliko bud na nimepungua uzito na mfumo wangu wa kusaga chakula umetulia sana.”
Michelle

“Nimekuwa kwenye mafuta kwa muda sasa.Inafanya kazi sana katika kuweka sukari yangu ya
damu kuwa ya kawaida, lakini nina shida.Daktari wangu mpya wa kudhibiti maumivu alinikojolea
na  kuja  na  uhakika.Nimemwambia  natumia  ili  sihitaji  kutumia  insulini.Alisema  nikiendelea
kupima atanikata dawa zangu nyingine za maumivu.Nimepoteza pauni 40 sasa na sukari yangu
ya damu ni ya kawaida sasa na ninahisi vizuri.Wakinikata dawa nitaongeza uzito kwa sababu
mgongo  na  magoti  yangu  yanadhoofika  na  siwezi  kufanya  mazoezi.Ninaishi  Oregon  sasa
ambapo  mafuta  ni  rahisi  kupata  kwa  sababu  ya  zahanati.Sijui  nimwambie  nini  daktari
wangu.Nimekuwa mbele nao.The VA anakataa dawa yangu na hawataki kushughulika na sisi
ambao ni katika maumivu ya kuzorota kweli kila wakati.Ni fujo iliyoje.” Michelle
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"Tabibu wangu, ananisikia kuhusu RSO sasa.Sasa kwa kuwa nilikuwa nimepoteza pauni 65
ndani ya miezi 5 bila kufanya mazoezi, acha kujirusha na insulini, sasa pata vidonge vyangu
kwa 1/2 ya kiasi.Hivi karibuni kuacha hizo pia.Moyo wake ulifunguka nilipomwambia kuhusu
Rick na hadithi yake.Aliuliza wagonjwa wake wengine, mtu mpendwa kwamba yeye ni, mimi
aliwakumbusha kwamba ningependa zilizotajwa RSO kwake, kwa ajili yake!lol Aliipenda hiyo, ty
ty ty, endelea hivyo, sisi sote! Dave

"Nimekuwa nikila mafuta ya bangi na kupunguza uzito kama lengo langu, na vile vile kutazama
lishe yangu na mazoezi ya kawaida.Kufikia sasa katika wiki 8 nimepoteza pauni 8.hiyo inavutia?
Sina hakika bado, lakini nitakujulisha.Nimejitolea kuifanya kila siku kwa miezi 6.Nimegundua
kuwa nina njaa sana na sina hamu (isipokuwa chokoleti nzuri) ya peremende na ninapokula kitu
kitamu  naweza  kula  kiasi  kidogo  tu.Asante  kwa  kuchapisha  hii.Ningependa  kuona  ikiwa
wengine wananufaika na mafuta kwa njia hii?” Robin

“Salamu  JB.Natumai  ujumbe  huu  utapata  unaendelea  vyema.Nilidhani  ningeshiriki  uzoefu
wangu na mafuta ya bangi kama nyongeza ya kila siku.Kabla ya kujua faida za mafuta ya bangi
na nini inaweza kufanya kwa mwili wa binadamu kupitia Rick Simpson na wewe mwenyewe
nilikuwa nikipata matatizo ya matibabu yanayokuja ili kuendana na yale ambayo tayari ninayo.

Ninaugua maumivu makali  ya OA kutokana na ajali  ya kukata miti  iliyoharibu goti  langu la
kulia.Kwa sababu  ya  jeraha  hili  sikuweza  tena  kufanya  kazi  kwa muda wote.Pia  ninaugua
maumivu ya OA kwenye bega langu la kulia,  mkono,  na mkono kutoka kwenye mishipa ya
fahamu hadi kwenye bega langu la kulia ambalo lilisababisha kupooza kwa mkono wangu wa
kulia  kwa  mwaka  mmoja.Nilikuwa  nikipata  hisia  katika  ncha  za  vidole  vyangu  pamoja  na
kuvimba na uvimbe katika miguu yote ya chini.Daktari wangu alikuwa amenionya miezi 6 kabla
ya kupigwa kwa vidole  vyangu kwamba ikiwa sitabadili  mtindo wangu wa maisha,  nilikuwa
kwenye njia ya kuwa na kisukari.

Wakati huo nilikuwa na uzito wa paundi 260.Pia nilipoteza hisia yangu ya harufu na ladha.Hizi
zote zilikuwa dalili  za kuwa na kisukari.Daktari alisema baada ya kunipima sukari yangu ya
damu kuwa kati  ya  1-10  nilikuwa niko  njiani  @ 6.5.Nilianza kutumia mafuta  kama miezi  6
iliyopita.Punja  ya mchele  asubuhi  na tena  kabla  ya  kulala.Sasa nina  uzito  wa  paundi  203,
hakuna msisimko kwenye ncha za vidole vyangu, hisi yangu ya kunusa imerudi na ninaweza
kuonja vitu tena.Uvimbe na uvimbe kwenye miguu na miguu yangu ya chini hupotea, pamoja na
maumivu kutoka kwa OA.Asante sana kwa kueneza ukweli kuhusu mmea huu wa uponyaji na
wanadamu wengine.Wewe na Rick ni Mungu wa kweli kwa wale wetu wanaohitaji.

Lo!Binti  yangu  anatengeneza  kile  kinachojulikana  katika  kaya  yetu  kama mipira  ya  mafuta
(kipimo  kilichoviringishwa  kwenye  kipande  kidogo  cha  mkate)  tuliishiwa  na  mipira  ya
mafuta.Nilikuwa mvivu sana kutengeneza yangu na kwa ujinga nikaacha kuchukua dozi yangu
kwa  takriban  wiki  moja.Nilirudi  hadi  217lbs.Nilipoanza  tena  kuchukua  mafuta,  uzito  wangu
ulirudi chini  hadi 203lbs na unaendelea kushuka.Urefu wangu ni  5'8”  kwa hivyo nitajua hivi
karibuni ikiwa utanirudisha kwenye uzito wangu wa kabla ya ndoa wa paundi 175.Nimechoshwa
sana.Somo limeeleweka.Usiache kamwe kuchukua mafuta.Maisha ni mazuri!Asante sana.” Ron

"Mwanangu  hutumia  mafuta  ya  Simpson  kwa  Crohn  yake  lakini  nasikia  inaweza  kusaidia
kupunguza  uzito.Kama  ni  hivyo  vipi?"  Crystal
-- Ndio inaweza, kula mafuta na utapunguza uzito ikiwa una uzito uliozidi na kuongezeka ukiwa
na uzito mdogo.Usiniulize kwanini, usiniulize inawezekanaje, sijui jibu.Inatokea tu.Nilipoteza kilo
50  mwenyewe  kwenye  mafuta  na  amini  nilijaribu  bora  yangu  kumkanusha  Rick.Lakini
nilishindwa na mafuta yakarudisha misuli yangu, pia.Ilikuwa ya kushangaza na ngumu kuamini,
nakubali.Lakini sijali kwamba nilipoteza uzito wote huo bila tone la jasho na bila mazoezi.Kwa
kweli ilikuwa ya kufurahisha sana na sikujali usingizi mzuri ambao ulikuja kama athari ya pekee
ya kutumia mafuta.JB
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“Halo Rick, nilitaka kukushukuru sana kwa kuokoa maisha yangu.Nina umri wa miaka 17 kutoka
Delhi, India.Kweli nilikuwa na uzito kupita kiasi.Na tangu Mei mwaka jana nilipoanza kutumia
RSO, nimepoteza kilo 40 (pauni 88) katika miezi 10.Kaka yangu pia alipungua kilo 23 na mama
yangu alipoteza kilo 15 tangu wakati huo na hiyo ni kwa sababu mimi hula mafuta zaidi kuliko
wao kwani sipati kabisa hata nikikula gramu.

Kwa hiyo unapokula mafuta zaidi  na kwa kasi,  matokeo ya haraka na bora zaidi.Kwa kweli
nataka kila  mtu ajue kuwa inaweza kutibu moja ya magonjwa makubwa zaidi  ulimwenguni,
unene.

Asante  kwa  JB  kwa  kutupa  taarifa  kila  inapohitajika.Nyinyi  ni  mashujaa  wangu  na  siwezi
kuwashukuru vya kutosha. Shobhit na Shashank

Wasiwasi, Paranoia

"Mfano wa jinsi ushauri wa uaminifu lakini usiofaa unaweza kuumiza: Mtu alilalamika kuhusu
hali ya juu na akaambiwa achukue CITICOLINE. Ni sawa ila CITICOLINE ni DAI THINNER na
mtu aliyepewa ushauri ni yule asiyeweza kuvumilia mtu anayepunguza damu. Mtu anayetoa
ushauri alikuwa na nia njema lakini alishindwa kufichua habari hii muhimu. Najua kuna watu
wengi wenye nia njema wanaotaka kusaidia,  lakini  TAFADHALI UWE MAKINI ukitoa habari
zinazoweza kuathiri  maisha na kifo.  Kwa njia,  njia  rahisi  ya kupunguza kiwango cha juu ni
kubandika nafaka chache za pilipili mdomoni mwako...salama, nafuu na bora." Gary

"Ni vizuri kujua kuhusu citicoline kwani mimi pia huchukua warfarin. Kama tu manjano, ambayo
pia hupunguza damu yako. Randy

"Citocholine husababisha/husaidia seli  za metastatic  kukuza usambazaji  wao wa damu. Sio
nzuri sana kwa saratani." Jim

“Jana  nilimpata  mwanamke  aliyeanza  kutumia  dawa.Hii  ni  ripoti  yake  kutoka  siku  ya
kwanza.Inashangaza tu!Hii ndio ripoti yangu ya siku ya kwanza:

Niliamka nikiwa na ukurutu mdomoni jana asubuhi na kunipaka mafuta.Kuumwa kumesimama
katika takriban dakika 10.Maumivu yalitoweka ndani ya dakika 30.Uvimbe ulipungua ndani ya
masaa  machache.Malengelenge  kwenye  mdomo  wangu  yamepita  karibu  nusu  leo  -  kwa
kawaida huchukua wiki 2 kwao kupona.Kupumua mvuke kutoka kwa mafuta kwenye mdomo
wangu.Niligundua  kuwa  uchungu  ambao  umekuwa  kwenye  sinus  yangu  ya  kulia  kwa  wiki
kadhaa  umekoma.Na  pua  yangu  ikaacha  kukimbia.Umepiga  chafya  mara  moja  tu  tangu
jana.Niligundua uchovu wangu haukuwa mwingi kama kawaida.Niligundua kuwa nilihisi utulivu
na makali yale ya wasiwasi yalikuwa yamekwisha.

Niliona kupungua kwa maumivu ya mwili jioni - kwa kawaida mimi huwa na maumivu mengi ya
mwili kufikia jioni hivi kwamba siwezi kuketi tuli (maumivu ya mishipa ya kifundo cha mguu na
misuli,  goti/bega/kiwiko/vifundo  vya  mikono/gumba  hupungua  sana).Pia,  ninapata  mwanga
mwepesi sana kwa kila kipimo.Sina ugumu wowote wa kufanya kazi au kuzingatia na sitasita
kuendesha gari.Niko wazi sana ingawa nilisahau kuchukua Citicoline asubuhi ya leo.Ninaweka
sawa na nusu ya punje ya mafuta kwenye Craisen na kuifanya kwa njia hiyo.

"Nilianza mafuta ya bangi mnamo Desemba 2012 kama tonic ya jumla.Nilikuwa na shida na
aina ya 2kisukari wakati huo.Sukari ya damu yangu ilikuwa katika miaka ya 300 ambapo 100 ni
ya  kawaida.Niliwekwa  kwenye  Metformin  ambayo  ilinifanya  niwe  mgonjwa  kila
nilipoichukua.Niliomba kubadilishiwa dawa nyingine  ya kisukari  na  nikatolewa Metformin  na
kuvikwa Januvia.Sukari  ya  damu yangu  kwenye  dawa pekee ilishuka kwa sababu.Nambari
zangu  zilikuwa  katika  100  za  juu  siku  nyingi.Nilipoongeza  mafuta  kwenye  regimen  yangu,
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nambari  zangu zilirudi  juu kidogo ya kawaida.Kisha ikagunduliwa kuwa Januvia ilisababisha
saratani  ya  kongosho.Nilitaka  kuacha  dawa  hii  na  nikamwomba  daktari  wangu  arudi  tena
kwenye  Metformin.Alikubali.Kwa  kweli  kwenye  Metformin,  nilikuwa  mgonjwa  kila  wakati
nilipoichukua.

Kuzoea  mafuta  ilikuwa  taabu  sana  kwangu.Nilichukia  juu  ambayo  bangi  ilinipa.Sikuwa
nimetumia bangi kwa zaidi ya miaka 35 kabla ya kutumia mafuta.Nilianza mafuta kwa tone la
ukubwa wa pini  na hata hiyo ilikuwa nyingi  sana.Nilianza kuchukua Citicoline ili  kupunguza
kiwango cha juu kutoka kwa mafuta kwa pendekezo la Corrie Yelland.Hiyo ilifanya kazi vizuri na
nilikuwa kwenye njia hiyo kwa zaidi  ya mwaka mmoja.Mnamo Mei 2013 nilikimbizwa katika
upasuaji wa dharura wa gallbladder yangu.Nilikaa hospitalini kwa siku 5 bila mafuta.Iligunduliwa
wakati  huo  kwamba  magnesiamu  yangu  ilikuwa chini.Walinianza  na  magnesiamu ya  ziada
hospitalini.Niliporudi  nyumbani  nilianza  tena  mafuta.Kwa  mshangao  wangu  baada  ya  kuwa
kwenye  virutubisho  vya magnesiamu kwa wiki  nilipata  juu  ya kupendeza  sana kutoka kwa
mafuta.Huu umeendelea kuwa uzoefu wangu.Niliweza kuacha kutumia Citicoline ili kupunguza
hali ya juu.Kisha niliweza kuongeza dozi yangu ya mafuta hadi nafaka 1 kwa siku.Nilianza kuwa
na sukari nyingi chini ya damu.Niliondoa Metformin kutoka kwa regimen yangu ya kila siku.

Tangu kuongeza dozi yangu ya mafuta hadi punje 1 ya saizi ya wali kwa siku sukari yangu ni ya
kawaida  kabisa.A1c  yangu  imeshuka  hadi  6.1  kutoka  7.2  mwaka  na  1/2  iliyopita.MD
wanguanashangaa  kama  mfamasia  wangu.Siwezi  kushiriki  nao  sababu  ya  kufaulu  kwangu
kwani  ninaishi  katika jimbo ambalo mafuta  ni  haramu.Jambo la  kuvutia  katika  hadithi  hii  ni
kwamba  nilipokimbizwa  kwenye  upasuaji  niliomba  kuongea  na  daktari  wa  ganzi  kwa
faragha.Niliogopa  mafuta  yangenizuia  kuwa  na  utaratibu  salama.Daktari  wa  ganzi  hakujali
kabisa kwamba nilikuwa kwenye mafuta na akasema ikiwa chochote kingerahisisha upasuaji
wangu kwa sababu mishipa yangu ya damu ingepanuka na kupumua kungekuwa rahisi nikiwa
chini.Katika haya yote Aamann amekuwa upande wangu.Yeye huwa hana majibu ninayohitaji
lakini  amenielekeza  kuuliza  na  kuuamini  mwili  wangu  na  angalizo  langu.Haijakuwa  rahisi
kwangu lakini hatimaye tumefika mahali pa mafanikio makubwa ambapo kisukari changu aina
ya 2 kinatibiwa kwa mafanikio kwa kutumia mafuta tu.Sasa ni Mei 2014.Kwa dhati, Alice"

“Haya, mimi huoga hata mafuta ya bangi yaliyowekwa mafuta mengine.Nani angefikiria kuoga ili
kusaidia na maumivu na wasiwasi.Lol.” Tonya

"Nimekuwa  nikiichukua  kwa  siku  13  sasa  na  unyogovu  wangu  haujatoweka  tena  hakuna
maumivu ya neva, nimepata mzunguko wa kawaida wa kulala na sina hisia za hasira, huzuni,
wasiwasi au kuhisi athari za PTSD yangu kutoka Iraqi.Kusudi ni kutokana na mashimo kwenye
mapafu  yangu  kutoka  kwa  mafusho  ya  fosforasi  kutokana  na  mlipuko  wa  Iraki  na  kuvuta
chembe za sumu na pia saratani kutoka kwa uranium iliyopungua niliyokabiliwa nayo.Miaka
mitatu baada ya Iraq nilianza kupata saratani ya basal cell.” Yeremia

"Asante!Nimetengeneza makundi kadhaa ya mafuta na marafiki  na sindano za mikono kwa
marafiki  wengine.Ninahisi  tofauti  kubwa!PTSD yangu  imepungua,  maumivu  yanapungua  na
viungo vyangu vinahisi  kama vilipokea squirt  ya WD-40.Wasiwasi  unapokuwa mbaya,  mimi
huvuta  mafuta  kidogo  na  hupotea.Vinginevyo  nimekuwa  nikitumia  mara  tatu  kila  siku  kwa
takriban wiki tatu.Nimetembea zaidi katika wiki hizo tatu kuliko miaka mitatu iliyopita!Upendo
wangu na pongezi  kwenu nyote  katika  Phoenix  Tears!Kwako Bwana Simpson,  asante  kwa
maisha yangu yote.Ninajua kwamba sasa ninaweza kufurahia jambo hilo badala ya kuwa katika
kitanda cha hospitali.” Fred

"Maumivu yanapungua na viungo vyangu vinahisi kama vilipokea squirt ya WD-40?Mafuta ya
nazi Bikira ni salama zaidi” Hunter

"Ninatumia mafuta ya nazi ya kikaboni kukata RSO nayo.Inaruhusu kiwango bora cha kunyonya
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na pia kuzuia mafuta kutoka kwa kila kitu, pamoja na meno.Pia ninaitumia kuvuta sumu kwa
kuzungusha kijiko kwenye mdomo wangu kwa dakika 20 na kutema kwenye takataka. Fred

"Nilikuwa katika hatua ya maisha yangu ambapo afya yangu ilikuwa mbaya na nilikuwa na
uchungu  mwingi.Nilitaka  kujiua  kwa  sababu  maisha  yalikuwa  ya  kuhuzunisha  sana.Kisha
nikajikwaa"Ikimbie Tiba.” Tangu maisha yangu yameboreka sana kutokana na kutumia habari
nilizojifunza.Afya yangu ni nzuri sasa na nina matumaini zaidi kwa sababu najua kuwa bangi
italinda  mwili  wangu  kutokana  na  madhara.Sijawa  na  mawazo  yoyote  ya  kujiua  tangu  na
maisha yanakuwa bora na bora ninapojifunza zaidi juu ya mali tofauti za dawa za mafuta ya
bangi. Peter

"Si kweli jinsi wasiwasi wangu unavyodhibitiwa ...Nilikuwa na muda mrefu… Kujisikia kawaida,
kama kawaida ni furaha na mengi zaidi kuishi… Asante, Rick.” Rafiki

Huzuni

"Nina Ugonjwa wa Mkazo wa Baada ya Kiwewe na bangi hunisaidia kupumzika, kula, kulala,
kuzingatia, kuzingatia.SINA mfadhaiko wa kiafya tena...na kadhalika...Nilikuwa natumia dawa za
kupunguza mfadhaiko, vidhibiti hali ya hewa, viboresha hali ya hewa, dawa za usingizi...ambayo
siwapigii...Sipendi  tu  madhara...na  sihitaji  tena kwa sababu  ya bangi  ...Naomba sana watu
wajielimishe juu ya MIMEA aliyopewa na MUNGU, bangi... ya matumizi mengi na miujiza ya
kiafya iliyonayo...kusema tu...” Ale

"Hii  ni  dawa  ya  ajabu  sana.Niliweka  dozi  yangu  kwenye  kibonge  ili  kumeza.Husaidia  na
maumivu yangu na dalili za PTSD.Ninajua wagonjwa wachache wanaofaidika na hii pia, kwa
kifafa, ugonjwa wa Crohn, dalili za kujiondoa, nk.Baadhi ya zahanati hubeba.” Tumaini

"Siwezi kuwasemea wengine lakini kwangu ni kudhibiti dalili za ugonjwa wa kubadilika-badilika
kwa moyo,  ugonjwa  wa dyskinesia  wa tardive,  dystonia  ya  kuchelewa,  unyogovu  mkubwa,
maumivu ya kudumu, PTSD, huzuni na wasiwasi.Sina sumu (dawa) bure tangu Septemba na
ninaponya na ninajisikia vizuri.Hii ni tiba ya miujiza.Mbwa wangu karibu hana saratani kutokana
na  mafuta  na  mada  pia.Mmea  huu  uliumbwa  na  Mungu  kuokoa  mazingira,  maisha  na
uchumi.Jamii inatakiwa kufahamishwa.” Kathy

“Nataka tu kusema asante, Rick.  Niliteseka kwa miaka 50 na unyogovu, nimekuwa kwenye
mafuta kwa siku 8 sasa na ninahisi kama nimezaliwa upya. Asante sana!" Sue

Multiple Sclerosis (MS)
"Sasisho la haraka tu, Jindrich ...Mke [59] anatumia dozi moja ya saizi ya nafaka ya mchele kwa
siku kusaidia usingizi na afya kwa ujumla, na amepungua uzito hadi ilipotulia kwa pauni 30
chini.Ana  uzoefu  mzuri  wa  kutumia  mafuta,  kama  mimi.Hasara  za  ustadi  wa  hesabu,  na
kutafakari  kwa  nadharia  na  MS kumebadilika  mara  nyingi,  na  ninafanya  hesabu  kuu  tena
kichwani  mwangu  kama  nilipokuwa  mdogo.Sote  tumejitahidi  na  kufikia  malengo  makuu
maishani  katika  mwaka  huu  wa  kwanza  wa  matumizi.Asante  kwa  Rick  na  kwako,  rafiki
yangu.Lo, na Betty, Golden Retriever bado inafanya vizuri zaidi kuliko hapo awali, mwenye afya
nzuri, na Madaktari wa mifugo bado wanakataa kabisa." Weka alama

"Rafiki yangu mkubwa, mzee mwenye MS anatumia bangi kupunguza MS yake.Anaapa kwa
hilo.” Ron

“Rafiki  yangu mkubwa kazini  aliniambia kuhusu mke wake kuwa na MS na jinsi  ilivyokuwa
mbaya.Hakuweza kumgusa kwa shida na alikuwa na maumivu kila wakati.Nilimwambia juu ya
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mafuta  kwa  sababu  hakuna  kitu  kingine  kilichofanya  kazi  ambacho  walikuwa
wamejaribu.Walijaribu na inafanya kazi!Anahisi bora na anawezakwa kweli anahisi miguu yake
(hapo awali  hakuweza)  sasa anaweza kujua kama sakafu ni  ya joto  au la  na imechomwa
sana.Hey ataendelea kununua mafuta kwa njia haramu hadi ihalalishwe kwa sababu inafanya
kazi.Hakuna kitu kingine kinachoponya MS, walikuwa karibu kukata tamaa ...Mafuta ya bangi
yamewapa  mtazamo  mpya  wa  maisha  na  matumaini  mengi  ya  maisha  yao  ya  baadaye
pamoja.Nitaendelea kueneza habari kuhusu maajabu haya ya kitiba!Asante Rick, nisingempa
mtu yeyote habari hii ikiwa sivyo kwa Phoenix Tears. (kutoka Ontario)

“Good  Morning  Rick,  nimekuwa  nikikufuata  kwenye  Facebook.Nimegundua  mengi  kutoka
kwako  na  ninathamini  bidii  yako  na  kujitolea  kwako.Sababu  yangu  ya  kufikiria  Bangi  kwa
matumizi ya dawa ilikuwa tu kwa hali yangu, Multiple Sclerosis.Lakini kwa utafiti nilioupata wa
faida za magonjwa mengine ikiwemo MS & Cancer, nimeamua kuwa nisipofanya sehemu yangu
ya kuwafahamisha wengine,  basi  sifanyi  sehemu yangu kabisa.Ninatumai  kuwa mtetezi  wa
manufaa  katika  kuwashawishi  watu  wa  Arkansas  kupiga  kura  ya  ndiyo  kwenye  Bangi  ya
Matibabu  katika  uchaguzi  ujao  wa  2014.Tulikuja  karibu  sana  mwaka  huu.Asante  tena.Kwa
dhati, Nancy"

"Tumeona toleo letu la mafuta ya Simpson na mafuta takatifu ya asili yakiponya kila kitu kutoka
kwa mgonjwa wa MS, psoriasis ya ngozi, wagonjwa wa saratani, na hata kumsaidia mgonjwa
wa kiharusi kuanza kuzungumza maneno na sentensi nyingi ambazo hakuwahi tangu wakati
huo. kiharusi!Asante kwa yote ambayo umefanya!” --  Asante,  Michael,  lakini  sipendi kamwe
kuona mtu yeyote  akitoa  "toleo lao"  la  RSO.Tafadhali  fuata maagizo kadri  uwezavyo.Kama
kawaida, maisha ya mtu yanaweza kuwa hatarini, na daima unataka kuwapa wagonjwa aina ya
nguvu zaidi ya dawa hii, wakati wowote inapowezekana.JB

"Kuna  kila  aina  ya  uthibitisho  na  ushahidi  huko  nje,  tafiti.Najua  mwenzetu  mwenye  MS,
amekuwa nayo kwa miaka mingi.Anaitibu kwa mafuta,  anaweza kutembea na kufanya kazi
vizuri  niwezavyo.Halafu  namjua  anther  mwenzake  mwenye  MS,  anafanya  kila  kitu
anachoambiwa na Dr na dawa za kisasa.Na yuko kwenye kiti cha magurudumu na mwili wake
unazimika.” Jeff

"Nina MS pia na nikaacha kuchukua maandishi yangu 13.tembe 108 kwa wiki na 3 sindano...Na
sasa natumia Bangi pekee.” Yohana

"Wiki  tano  zilizopita,  nilipokea  simu  kutoka  kwa  mwanamke  wa  mashariki  ambaye  ana
MSAmekuwa  kwenye  kiti  cha  magurudumu kwa  miaka  15.Amejaribu  kila  kitu  anachoweza
kufikiria ikiwa ni pamoja na tiba tata ya CCSVI ili kuona hakuna uboreshaji.Tulimelekeza katika
njia sahihi na akaanza kuchukua mafuta.Simu yake ya hivi punde aliyonipigia ilikwenda hivi, “Hi
Corrie.Nataka tu kukufahamisha kiti changu cha magurudumu kiko gereji.” (Kwa hivyo nadhani
imevunjika, kwa sababu ni wiki 5 tu).“Nimeamka natembea!Mimi nina spellbound.Nimeachana
na Depends yangu na nimerudi  nyumbani  kutoka siku  ya ununuzi.Corrie,  sijaweza kwenda
kufanya manunuzi kwa miaka 3.” Wakati huo alianza kulia na kusema, "Corrie, umenirudishia
maisha yangu." Corrie

Vidonge, Sigara na Kuondoa sumu mwilini
"Tumia  Mafuta  ya  Rick  Simpson  ikiwa  unataka  kuacha  kuvuta  sigara.Kulala  tu  kupitia
uondoaji.Itifaki sawa na kipimo sawa na ugonjwa mwingine wowote, fuata tu maagizo kwenye
tovuti yetu.RSO iliyotengenezwa na kutumika ipasavyo pia hufanya kazi kwa aina nyingine zote
za nyongeza za dutu, kwa mfano kwenye heroini, kokeini, pombe, mofini, dawa zinazolevya
sana na zenye nguvu, n.k.JB”

“Ninataka kukushukuru wewe binafsi na kila mkulima, msambazaji na mwenye ofisi ya kisiasa
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kwa kupata mafuta haya ya miujiza kwa umma.Nitaifanya kuwa fupi, ninaugua mfadhaiko wa
kutisha, kichefuchefu na nimekuwa mraibu wa opiate kwa muda mrefu sana kwa sababu ya
dalili  hizi  na  zingine  za  kupendeza.Niliamua,  baada  ya  vita  vikali  na  afya  yangu,
kupigana.Vidonge havikusaidia maumivu hata kidogo, vilikuwa vya kunizuia kujiondoa.Dawa ya
kuvuta  sigara  ilikuwa sawa lakini  hakuna  kinachokaribia  kile  ambacho  mafuta  hunifanyia.Ni
ngumu sana kwangu kuandika haya bila kujaza shukrani kama hiiambayo siwezi kuona kupitia
machozi.

Nilipigana na kupata detoxed kabisa na mafuta!Nimelazimika kufanya hivi mara kadhaa hapo
awali na kila wakati inazidi kuwa mbaya lakini wakati huu sikuwa na shida hata kidogo.Hakuna
mishtuko ya mwili, hakuna ngozi kuwasha, hakuna jasho ...hakuna jinamizi la kawaida la kupata
opiates.Nadhani mafuta ni muujiza!Imeokoa maisha yangu!

Tangu  niondoke  kwenye  opiates  pia  nimebadilisha  lishe  yangu  kuwa  nyingi  isiyo  na
gluteni.Ngano ni shida lakini nafaka zingine hazina shida.Lakini sehemu kubwa ya lishe yangu
ni lozenges zangu za mafuta.Nazo naweza kushughulika nazo, naweza kufanya kazi, kufikiria,
kufanya mambo yote ninayotaka kufanya, nikiwa na nguvu nyingi na tahadhari kuliko ambavyo
ningevuta sigara badala yake.

Nilisema ningefupisha, ukweli natafakari kuandika kitabu cha kusifia mafuta haya ya miujiza na
yote yamenifanyia.Na kwa hivyo ni kwa shukrani na upendo wa kina kwamba ninakushukuru
Rick Simpson.Mahalo, Lois”

"Kwa  kuona  kwamba  nina  mzio  wa  opiates…  (Ina  sumu  angalau???)  Nitakunywa  bangi,
tafadhali." Heather

“Kama unatumia  opiamu  hasa,  unatakiwa  kutambua  kuwa  kutakuwa  na  ‘synergy’,  ambayo
kimsingi ina maana 1+1=3, kwa kuwa mafuta yaliyochukuliwa na opiate yatakuwa na athari
kubwa  kwako  kuliko  ukinywa  tu.  au  nyingine,  huongeza  athari  za  kila  mmoja,  kwa  hivyo
hutahitaji dawa za kupunguza maumivu kama kawaida.Ongea na Dk yako kuhusu kupunguza
kiasi cha dawa unazotumia, huwezi kwenda tu na vidonge vingi bila kujiumiza.” Jim

“Mume wangu  na  mimi  tulianza  kutumia  mafuta  mwanzoni  mwa  mwaka.Ana  embolism  ya
mapafu na amegunduliwa na ugonjwa wa kisukari cha aina ya 2.Tunatumia pini moja tu ya
kudondosha mara mbili  kila siku,  kwa sababu hiyo ndiyo tu tuliyo nayo kwa sasa.Kwa njia,
maagizo yalikuwa rahisi  kufuata na yalifanya kazi  vizuri.Ikiwa naweza kuifanya,  mtu yeyote
anaweza.Naphtha inaweza kununuliwa katika  Nyumbani  Hdw hapa Kanada na ina  lebo ya
kupunguza rangi isiyo na harufu.Uliza MSDS juu yake.

Bado sina uhakika kama inamsaidia mume wangu au la, labda bado inaponya athari za skana
mbili  za CT?Na mimi imefanya tofauti  ya ajabu kwa muda mfupi sana.Uvumilivu wangu wa
lactose uliponywa (nikiacha mafuta yatarudi), lakini hakika yamepita hivi sasa.Pia kumekuwa na
mabadiliko makubwa katika mizio yangu hadi harufu.Nimekuwa na maambukizo sugu ya sinus
kwa muda mrefu kama ninaweza kukumbuka, dawa za kuzuia dawa hazikufanya chochote na
niliacha kuzitumia miaka iliyopita.Nimefurahiya kusema kwamba dhambi zangu zimeondolewa
na ninaweza kupumua!Bado ninaathiriwa na harufu lakini sijakaribia hata ilivyokuwa.

Asante Rick na JB kwa kupata habari hii kwa umma na asante kila mtu ambaye anaendelea
kuandika  na  kushiriki  hadithi  zao.Laiti  ningeipigia  kelele  kutoka  juu  ya  paa  lakini  labda
ningekamatwa ;-))  Kuna unyanyapaa kama huu unaozunguka bangi  na watu  (karibu hapa)
hawataki kusikiliza.Mbaya sana, najua wengi sana ambayo inaweza kusaidia. Clemmie

“Lisa pia nikujulishe kuwa katika shuhuda na filamu nyingi nilizozitazama baadhi ya watu hawa
walianza  kuchukua  mafuta  kwa  ugonjwa  fulani  na  wakaishia  kupata  faida  na  kuondoa
magonjwa mengine ambayo hata hawakuyapata. kufahamu kabla ya kutumia mafuta.
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Kwa mfano, tuseme unachukua mafuta ya kisukari, kisha ugundue baada ya kutumia mafuta
hayo kwamba viwango  vyako vya cholesterol  vilirudi  kawaida,  vipele  vya ngozi  au  ukurutu
huondoka,  na bawasiri  zako hupotea ghafla  pamoja  na uvimbe wa ajabu uliokuwa nao au
maambukizo ya sinus huisha ghafla.Ninaona mengi katika utafiti wangu.

Pia, watu wengi wanasema kwamba mara nyingi hupoteza uzito ikiwa ni overweight, au kurudi
kwa uzito wa kawaida,  mara nyingi  bila  kujaribu  chakula.Na ikiwa unakamua bangi  mbichi,
matokeo ya uzito na afya yanajulikana zaidi.

Ninajua kuwa Rick Simpson pia anakuza lishe ya mimea.Ninaona kuwa katika tafiti  zingine
nyingi, kando na kutumia bangi ya matibabu, kwamba kubadili lishe inayotokana na mmea kuna
faida nyingi  za  kiafya,  ambayo mara nyingi  watu  hawa wamejitolea  maishani  na kusifu  na
kukuza kwamba kubadilisha lishe ya mimea iliokoa maisha yao kihalisi.” Donna

"Halo  Jindrich,  samahani  kwa usumbufu,  lakini  Brad  alinisahihisha  leo  juu  ya  jambo moja,
ambalo unaweza kutaka kuliweka sawa.Usomaji wake wa sukari ya damu ulichukua siku 7-10
kurekebisha, sio tu siku iliyofuata ...bado ni ya ajabu.Hii pia inanipa fursa ya kusambaza barua
pepe yake iliyosalia, ambayo nadhani utataka pia kuichapisha kwenye PT:

"Nimekuwa na saratani 5 za ngozi kwenye mkono wangu wa kushoto, najua hizi zilijitokeza
kama matokeo ya kuinua mkono wangu kwenye ukingo wa dirisha wakati wa kupiga mbizi kwa
miaka  mingi.Nimeziweka  zimefunikwa  kwenye  mafuta  24/7  na  zote  lakini  kubwa  zimeenda
kabisa.Kubwa haionekani lakini bado nahisi eneo lililoinuliwa kidogo kwa hivyo mimi huweka
mafuta kila siku.Nadhani itaisha mwishoni mwa juma kwani iko karibu sana.Kumbuka kwamba
nimekuwa nikigandisha hizi  mara kadhaa hapo awali  na zilirudi  kila wakati,  wakati  huu nina
hakika kwamba hazitafanya, ikiwa ni hivyo najua la kufanya.Bora kwako na Rick, Dale.

-- Asante, Dale, ni vyema kujua kwamba nyinyi watu mnajua hasa la kufanya.JB

"Nilichukua mafuta kuacha dawa za maumivu na sigara ...Na nimefanikiwa!Ni zaidi ya mwezi
mmoja bila hayo!” Randy

-- Hongera, Randy.Kwa matumizi ya mafuta, haikuwa ngumu sana mwishowe, sivyo?JB

"Watu  wengine  ni  wajinga  na  wanaogopa.Kwa  sababu  ya  Rick  Simpson  mimi  mwenyewe
nimeweza kutumia dawa zangu za maumivu kwa kiasi kikubwa, namaanisha nilikuwa nikinywa
60mg ya OxyContin 3 asubuhi na 3 kabla ya kulala na nilikuwa nikizitumia kwa zaidi ya miaka
8...Ilinyonya!

Sasa tangu nianze mafuta nachukua 1 tu asubuhi na 1 jioni!Ongea juu ya muujiza angalau
ndivyo ninavyoona!Madaktari waliniambia singeweza kamwe kwenda chini au kuwa na uwezo
wa kuacha kuzitumia.Mvulana alifanya "Rick Simpson" na nikathibitisha madaktari wangu sio
sawa,

Ninaifanya na ninahisi  bora  kuliko  vile  nilivyotumia dawa za sumu!Ingawa nilikuwa kwenye
kipimo kikubwa cha OxyContin bado nilikuwa nikipata maumivu, siku baada ya siku, sikulala na
kutokula...Leo sina maumivu, nikilala kawaida na kula zaidi!Na siachi azma yangu ya kuviondoa
hivi vidonge nategemea mpaka nikiwa kwenye mafuta kwa muda wa mwezi mzima nitakuwa
nimekwisha kabisa!Nitakie mafanikio!” Nancy

"Nimekuwa nikisaidia watu kuondokana na opiates, za kila aina na haraka ...na RSO...pamoja
na  dawa  za  usingizi  na  wengine.Bila  kujiondoa,  hakuna  tumbo.Bora  kabisa.Dude  mmoja
alisema ni  kama kulala  na kuamka safi,  hakuna  haja  ya  chochote.Wanajisikia  vizuri,  kama
kukabiliana na dubu kila asubuhi nimesikia.Wanajisikia vijana na wenye afya tena.Tunahitaji
"RSO Detox Center" ili kushughulikia matatizo haya yote ya Detox.Amani yote.” Ron

“Habari Jindrich, mafuta hakika yaliokoa korodani ya jirani yangu iliyopasuka.Alikuwa na mkojo
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wa damu kwa wiki moja na nusu na maumivu yasiyovumilika.Daktari alisema hawezi kuagiza
chochote kitakachosaidia katika aina hiyo ya maumivu na akampa siku tatu kabla ya kutoa
korodani ikiwa haitaacha kutokwa na damu.RSO ilifanya kazi ndani ya masaa kwa maumivu na
ndani  ya  siku  3-4  aliacha  kukojoa  damu  kabisa.Ni  wiki  mbili  sasa  na  yuko  sawa.Bado
ninamfanyia  kazi  ya  kutoa  ushuhuda  lakini  anaogopa  kidogo  kuifanya  (maneno  yake…
“Watakuja na kunichukua nikitengeneza video”) na hajui mengi kuhusu ukweli. nguvu ya RSO,
hivyo  ana  shaka  kidogo  kwamba  mafuta  yaliokoa  uanaume  wake,  lol.Kwa  nilivyoshuhudia
mafuta hakika yalifanya ujanja, lakini hayajaandikwa kwa 100%, ninachojua ni kwamba alikuwa
karibu aondolewe nilipomuona kwanza na ndani ya siku alikuwa afadhali baada ya kula mafuta,
akitumia  mada,  na  kama  asuppositorykofia  ya  usiku,  lol,  lakini  hatakubali  hilo.Bado
ninamwambia  kila  siku,  "Jamani,  nimehifadhi  karanga  zako!"  lol  Hata  hivyo,  nilitaka  tu
kukujulisha jinsi ilivyokuwa na nikiweza kumfanya atoe ushuhuda, nitakujulisha.” Steve

"Tuliweza kumwachisha Cashy kutoka kwa methadone, fentanyl, Clonapin, Versed, Ativan na
Oxycodone kwa chini ya wiki mbili  na mafuta!Bila dalili/dalili  za kujiondoa.Inafanya kazi kwa
kushangaza!" Kali

"Mnamo Agosti  2012,  mwanangu"  Pnut"  alianza  kupata  kifafa,  mshtuko  wa moyo,  kukojoa
kupita  kiasi,  kutamani  maji  kila  siku  na uchovu  wa jumla.Uwezo  wake wa kiakili  ulipungua
haraka mbele ya macho yetu.Mwaka mmoja tu uliopita, alikuwa amecheza mpira wa miguu,
soka, na alikuwa skauti mvulana.Kwa yote, alikuwa mvulana mdogo wa kawaida hadi Agosti
2012.

Ruka hadi Machi 2013 na hatimaye alipatikana na Niemann Pick aina C.NPC ni ugonjwa mbaya
ambao kimsingi ni shida ya uhifadhi wa lysosomal.Ninaiona kama uharibifu unaoendelea wa
ubongo.Madaktari  walitupa  kila  dawa  ya  kifafa  unayoweza  kufikiria,  clonazepam,  tegretol,
Dilantin,  lamictal,  keppra,  gel  ya  Diastat  kwa  makundi  ya  dharura,  nk  na  HAKUNA kitu
kilichofanya kazi.(Kilichoonekana kufanya ni kufanya mambo kuwa mabaya zaidi kwa kutupa
tumaini la uwongo.Kila mara haikufanya kazi akina Dr waliongeza dozi.Siwalaumu kwa sababu
ndiyo tu wanayojua.) Angelala kwenye kochi, labda ungepata tabasamu kutoka kwake, labda
la.Angelala  tu  pale  na  kukojoa.Hakuweza  kusogea.Alikuwa  ametoka  kwa  mvulana  mdogo
mwenye shughuli  nyingi hadi kwa zombie.Ilitubidi  kumletea kiti  cha magurudumu, mbwa wa
huduma ya kifafa, na aliwekwa kwenye huduma ya hospitali.

Mnamo Januari 2014, mgeni wa kweli ambaye amekuwa rafiki wa kweli "Uncle S" aliingia na
kutupa usaidizi kwa njia ya Rick Simpson Oil.Tulizungumza kwa simu kwa muda wa saa moja
na nusu na alikuwa na shauku ya dawa nzima ya mmea na aliamini kweli kile mafuta ya Rick
yamefanya  kupitia  matendo  yake  mwenyewe  katika  kusaidia  wengine,  kwamba  alihisi
kulazimishwa kutusaidia.Kupitia wema ni moyo wake alipata njia ya sisi kupata dawa tuliyohitaji
sana.

Mnamo Januari 31, mtoto wetu alipatwa na kifafa si chini ya 15 akiwa macho, yote haya hata
kwenye Clonazepam na Diastat.Alikuwa na siku kadhaa bora kuliko zingine, siku zingine zilijaa
kifafa na hofu.Isipokuwa wewe ni mzazi/mpendwa ambaye umepitia haya, hutaelewa mahali
penye giza unapohisi uko.

Alipokea dozi yake ya kwanza ya mafuta ya Rick Februari 1.Siku hiyo alishikwa na kifafa mara 3
tu.Aliketi kitandani kwa mara ya kwanza baada ya miezi kadhaa na kusema sentensi kamili.Fujo
nilijiwazia.Lakini hata hivyo nilifurahi sana.Siku ya 4, aliita mke wangu "Mama" kwa mara ya
kwanza  katika  miezi.Ongea  juu  ya  furaha  na  machozi  siku  hiyo.Siku  iliyofuata,  siku  ya  5,
hakuwa na kifafa hata kidogo.Kufikia chapisho hili, tumeenda kwa siku 58 na mishtuko 2 pekee
na hizo zinaweza kuhusishwa na sababu za nje.

Leo mwana wetu anaongea zaidi, yuko active, anaweza kuwataja marais wachache kwa sura
zao, anaweza kuendesha baiskeli yake maalumu peke yake.Kilichotokea mbele ya macho yetu
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ni muujiza tu.Mimi si mtu wa dini zaidi lakini ninaamini katika Mungu.Ninaamini kweli kwamba
alituma "Mjomba S" kwetu.Ninaamini  kwamba alimuonyesha Rick  jinsi  ya kufanya hivyo na
amekuongoza JB katika kupata neno.

Kwa haya yote,  kwa kusaidia kumrudisha mtoto wetu kwangu,  kwetu.Kwa kumrejesha mke
wangu kutoka kwenye huzuni kubwa, na kwa ajili ya kusaidia familia yangu.Rick Simpson, JB
na "Uncle S", niko kwenye deni lako milele.Asante!!!" Kevin

Madawa ya kulevya
"Hivi  majuzi  nilimwona  mgonjwa  wa  saratani  ambaye  ni  mgonjwa  mahututi  akitegemea
morphine  AKIWA NA morphine  "COLD  TURKEY".Mara  baada  ya  kuachana  na  morphine,
alishikwa na njaa; hakuvimbiwa tena; alilala fofofo sana na maumivu yake yalidhibitiwa vizuri
zaidi.Yeye pia akawa madhubuti kwa mara nyingine tena.AJABU.Kama nisingeona badiliko hili
la digrii 180 mwenyewe, nisingeamini kamwe.Sijawahi kuunga mkono bangi, lakini uchunguzi
huu wa kibinafsi ulinifanya kuwa mwamini.” Janice

"Jambo moja ambalo nimegundua sasa nimekuwa nikichukua RSO kwa miezi 3, ni kwamba
ilikaribia kumaliza tamaa yangu ya pombe.Nilikuwa nikinywa au 2 kila usiku lakini sasa nataka
kinywaji mara chache na ninaponywa, sinywi sana, pia niligundua kuwa suruali yangu imelegea
sana.Nimepoteza pauni 10.Kitu pekee ninachofanya kidogo ni kunywa pombe.

Bado ninakula vile vile na bado nakula karanga zilizochanganyika, biskuti n.k. usiku ninapokuwa
na  utamu  na  ninaweza  kuwa  nakula  zaidi  kuliko  kabla  ya  Mafuta.Ndio  Mafuta  yanaweza
kukufanya uwe na njaa.

Kwa hivyo ama ukosefu wa pombe au mafuta umenifanya nipunguze pauni 10 ndani ya miezi
3.Na sikuwa mnene kupita kiasi, 5' 10” na takriban 198lbs.Nilipokuwa mdogo, nilikuwa na uzito
wa  kilo  186  kila  wakati.Sasa  ninapungua  hadi  187lb  mara  ya  mwisho  nilipoangalia.Kwa
vyovyote vile, mafuta au ukosefu wa pombe ulinifanya nipunguze uzito.Madhara ya furaha tu."
Scott

"Opiates  hunifanya  kuvimbiwa,  kichefuchefu,  ni  vigumu  kupata  dozi  inayofaa  kwa  unafuu
mzuri.Wananifanya  "woozy",  kuifanya  kuwa  salama  kuendesha  gari  na  kuendelea  na
kuendelea.Bangi haina.Inatosha kusema." Fred

"Ulevi wa opiate wa miaka 15 ulioponywa na mafuta.Nisingeijaribu kama si Rick.Kwa hivyo sina
budi kusema nina deni lake kwa maisha yangu kwa hivyo sasa mimi ni mmoja wa wafuasi wake
wakubwa.Sikuzote nilikuwa nikivuta sigara lakini hilo halikusaidia kamwe na maumivu ambayo
ningepata kutokana na kutumia vidonge.Nilitamani kufa mara nyingi sana kwa sababu sikuwa
tena  na  jukumu  la  kusimamia  maisha  yangu.Naweza  kusema  kwa  sababu  ya  RSO.SIPO
kwenye  morphine,  oxy,  perc,  vic,  au  suboxone...iliniondoa  kabisa!!!!!Na  nina  miaka  40  na
ninajisikia 20 tena.Arthritis yangu niliyokuwa nikiihisi kila asubuhi sasa IMEPITA.Nimechukua
mafuta  ndani  mara  10  na  maisha  yangu  yameanza  tena.Hakuna  maneno ya  kueleza  jinsi
ninavyoshukuru.Ikiwa unatumia vidonge anza kwa kunywa mafuta yako usiku isipokuwa kama
una wiki ya kulala tu, basi ningepitia njia hiyo.” Rebeka

"Bangi  iliniondoa kwenye  Benzo baada  ya zaidi  ya  miaka 30 ya  uraibu  zaidi  ya  miaka 15
iliyopita, bila hiyo, kuendelea kama nilivyokuwa, ningekuwa nimekufa sasa..." Phil

"Ninajua  mtu  anayetumia  bangi  kusaidia  kuwaondoa  kwenye  suboxone.  Bangi  inamsaidia
sana.Inasaidia  kwa  maumivu  anayosema.Lakini  nadhani  sehemu  ya  sehemu  ya  vidonge
ambayo ni ya kulevya kwa wengi ni sehemu ya "juu" ... ambayo bangi sio "juu" ... lakini kwa
maoni yangu ikiwa utaishikilia hapo awali na unajenga. uvumilivu hisia ya uchovu kupita kiasi
itaondoka.KUVUMILIA ni jambo la msingi.” Erin
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"Nimeacha kutumia dawa zote za kutuliza maumivu na sasa ninaweza kufanya kazi - laiti watu
wengi wangeamini nguvu za asili!" Sue

"Nina  mishipa  ya  uti  wa  mgongo ambayo  ilivunjika  mwaka  wa  2000,  na  kwa  miaka  mingi
nilikubali  wazo  kwamba  hatimaye  nitakuwa  mlemavu  kutoka  kwayo  na  kukwama  kwenye
Oxycontin  kwa  karibu  muongo  mmoja,  hadi  nikaamua  kujaribu  bangi.Sasa,  wakati  wa
kulinganisha MRI yangu, madaktari wanashangaa jinsi myelin kwenye neva imeanza kupona na
kumwaga tishu za kovu.Katika miaka miwili iliyopita, mkao wangu umeanza kuimarika, na aina
yangu ya mwendo, na pia kupunguza mshtuko wa moyo. Ann

Q.Vipi  kuhusu  methadone?Je,  RSO inasaidia  kuondoa  methadone?Ni  dawa  ngumu kabisa
kuwahi  kutolewa.Nimejaribu  mara  kadhaa  na  mambo kadhaa  tofauti!Uondoaji  hudumu kwa
muda mrefu hivi kwamba ni mbaya sana kushughulikia kwa muda mrefu!Hata Bradford Rehab
huko Alabama alisema kuwa ni ngumu zaidi kuondoa sumu kutoka kwao!Haruni

-- Aaron, uraibu wa methadone ni kipande cha keki kwa ajili ya mafuta, hasa inapozalishwa na
kutumika kulingana na maagizo yetu.Hebu fikiria wagonjwa wetu walio na saratani ya hatua ya
4 - kwa kawaida huwa kwenye karamu ya mambo mabaya zaidi unaweza kufikiria, na bado,
wanaweza kuacha kuchukua chochote.walikuwa wanachukua ndani ya wiki moja au mbili.Hivyo
tena,  ikilinganishwa  na  goodies  hizo,  methadone  ni  kipande  cha  keki  kwa  ajili  ya
mafuta.Nimekuwa  nikiwaambia  wataalam  wa  madawa  ya  kulevya  kuhusu  hilo  kwa  miaka,
hawataki kuamini na kamwe hawakujitokeza ili niweze kuwaonyesha kwa urahisi.JB

“Nilitumia  bangi  kwa  uraibu  wa  heroini  wa  kaka  yangu.Aliuawa  akiwa  kazini  lakini  tuliona
matokeo mazuri kwa bangi hadi kifo chake.” Laura

-- RSO ikitumika ipasavyo inaweza kutumika kushinda uraibu wote wa dawa zinazojulikana kwa
mwanadamu.Kwa  kawaida  huchukua  wiki  moja  au  mbili  kwa  mgonjwa  kuacha  kutumia
dawa/vidonge vya kulevya, na kwa kawaida hakuna dalili kubwa za kujiondoa.Ambayo ni nzuri,
yaani kwa wagonjwa na wale wanaowatunza.JB

"Ninavyoiangalia marubani wote wanapaswa kula mafuta mara tu wanapotua kwa siku.Kwa njia
hiyo watapata mapumziko mazuri na usingizi mzuri na wataweza kufanya kazi vizuri tena siku
inayofuata.Pia, ni jinsi gani nyingine watajikinga na ugonjwa wa mionzi na matatizo mengi ya
kiafya ya marubani wanayo?

Ninakubaliana  na  upimaji  wa  THC,  ni  njia  nzuri  ya  kujua  ikiwa  mtu  huyo  anawajibika  au
hawajibikii  afya  yake.Afya  kwanza.Kwangu  wale  ambao  hawana  THC kwenye  mfumo  wao
wanacheza  tu  na  maisha  yao.Au  wanakabiliwa  na  uchafuzi  wa  mazingira,  Fukushima  na
chemtrails denial syndrome.Jambo zuri kujua ni kwamba mafuta yanaweza kusaidia na hilo,
pia.JB”

"Mimi ni mraibu wa heroini anayepona.Ninaona watu siku moja na kufa siku inayofuata, kila wiki
katika kituo changu cha ushauri  sio kutoka kwa bangi au BHO au bangi,  lakini  kutoka kwa
xanax na benzodiazipenes kama valium na dawa zingine za kuandikiwa.Hizo nyingi zilinunuliwa
kwa njia haramu!Bangi katika historia yote haijawahi kuumiza wala kuua mtu yeyote.Wakati
vyama vya siasa vinapigia debe nadharia ya lango na nadharia ya skizofrenia.Usichoelewa
wanasema uongo mtupu!Wavuta bangi ambao wana skizofrenia walikuwa na skizofrenia kabla
ya  kushikana.Na  uwezekano  mkubwa  walikuwa  wanaitumia  kutibu  suala  ambalo
halijatambuliwa.Na  lango  ni  upuuzi.HAKUNA  KITU  KWENYE  BASI,  KINACHOKUFANYA
UTAMANI NA DAWA ZAIDI!“Lango” halisi ni wafanyabiashara haramu ambao wanatoa dawa
nyingine kwa kudai, “Ukipenda magugu utaipenda hii” kwa sababu wanajua magugu hayawezi
kumshawishi  mtu  kutumia  mamia  ya  dola  kila  siku  au  saa  moja.Lakini  heroini  au  kokeni
itakufanya ugonge mlango wake mara 7 kwa siku.Ni wakati wa sisi kukua.Fungua macho yetu
na utambue kwamba serikali inatuhitaji zaidi ya tunavyowahitaji wao na uongo wao.” Che
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"Nilijifunza zaidi ya miaka 30 iliyopita kwamba ikiwa nilienda kunywa na kuogopa kuzungushwa
kitandani (kumbuka zile) kutokana na kunywa kupita kiasi, ningepiga chungu kabla ya kulala, na
nadhani ilinisaidia sana. kutokana na kuugua na au kufanya hangover yangu isiwe mbaya kama
ingekuwa kama nisingepigwa hivyo.” Scott

"THC hupitisha kizuizi cha ubongo wa damu na kurekebisha amygdala ya uraibu wa pombe na
dawa zingine ...Hili kwa kawaida husababisha mtu kudhoofishwa na matumizi mabaya ya vileo,
na opiates kurejesha uwezo wao wa utambuzi  na kuacha matumizi  mabaya yao wenyewe.
Robert

“Niliona hili.sinywi pombe kabisa.Au kuwa na hamu yoyote." Brittney

"Kweli  kabisa.Nilipata  uzoefu  huu.Sina  hamu  hata  kidogo  ya  kunywa  sumu  hiyo  ya  sumu
ambayo imeharibu ini langu.Utamaduni wote unakuwa wa ajabu zaidi na zaidi ninapokaa mbali
nao.Watu  wamesimama  wakimwaga  piss  yenye  sumu  kooni  mwao.Ni  ajabu  kwangu.:)  Ni
baraka kama hiyo kutumia mimea ingawa.Inashangaza, HAKUNA HANGOVERS!!!” Camuche

Unajuaje ni nani au ni wanyama gani wana mfumo wa endocannabinoid?Na endocannabinoid
inamaanisha nini?" Trisha

"Wanyama  wote  wana  mfumo  wa  endocannabinoid,  isipokuwa  wadudu.Bangivipokezi  viko
kwenye  ngozi,  ubongo,  mfumo  wa  kinga  mwilini,  matumbo,  ini,  mgongo,  mbavu,
chembechembe nyeupe za damu na uboho (shina seli) n.k.Bila mfumo wa endocannabinoid wa
zaidi  ya milioni  600,  "seli  za shina zingefanya kama gari  bila dereva."  Dk. Guy, Mwenyekiti
Mtendaji  wa  GW  Pharmaceuticals,  London,  Uingereza.Inasimamia  kila  kazi  katika  mwili
wetu.Asidi ya mafuta ya Omega (3, 6, 9) huunda endocannabinoids ndiyo maana ni muhimu
kwetu.Mafuta ya bangi (RSO) kimsingi huchaji zaidi mfumo wa endocannabinoids ndiyo maana
inaweza kutibu au kutibu karibu suala lolote la kiafya. Rick

Ubora wa Maisha
"Mara tu unapojifunza kuwa mafuta ya bangi yana mamia ya mali ya dawa, utapenda ua.Kwa
kweli,  sijawahi kukutana na mtu yeyote ambaye aliamini kuwa mafuta ya bangi yalikuwa na
nguvu kiasi hiki na bado hajaanza kupendana.” Peter

"Kabla ya mafuta sikuweza kushuka ngazi 3 za mbele, sasa ninaweza kuendesha baiskeli za
saa 4.Itakuwa bora tu.” Peter

“Asante kwa taarifa  hii!Nilitibu  mashambulizi  yangu ya hofu kutoka kwa PTSD na RSO na
nikapata matokeo sawa.Ugonjwa wa Lyme pia ni ugonjwa mwingine unaoiga malaria kwa njia
nyingi  ambazo  watu  wengi  hawatambui  kuwa  wanazo  ikiwa  wataumwa  na  kupe
aliyeambukizwa.Hebu  pata  machapisho  haya  kutazamwa  na  MAMILIONI!!!Hebu  tuitumie
Facebook hii vizuri kwa mara moja!!!!” Lina

"Ndugu yangu alikuwa na jino ambalo lilikuwa mbaya na linaumiza.Kwa hivyo nikasema paka
mafuta  juu  yake  na  akasema kuwa wiki  mbili  baadaye  na  bado  haijaumiza  na  haionekani
kuambukizwa kwa sasa.Njoo upate uokoaji, RSO tena!!!!!" Steve

"Hey, sijui kama umewahi kusikia haya lakini niligundua kuwa mafuta PIA YALIPONA au tuseme
yalianza kuniponya kwenye meno yangu mawili  ya mbele.  Nilipata mafuta hapo kwa bahati
mbaya  na  shimo la  shimo  lilikuwa  LILIJAA mafuta  na  niliona  siku  chache  baadaye  shimo
lilikuwa limepungua na sasa lilikuwa kama nusu ya saizi!Je! kulikuwa na mtu yeyote aliyewahi
kusema haya hapo awali?Dawa ya meno ya RSO inaonekana kama wazo zuri KWELI!Mashimo
ni magumu kuponya na nina hakika kila mtu angependelea kuwaponya kisha kung'olewa meno!
Furaha ya ajali na mafuta nafurahi kusema." Kim
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“Mafuta ya Bangi hayafanyi nini?Hii ni habari nzuri kusikia kuhusu meno.Shona Banda alikuwa
na  nekrosisi  kinywani  mwake  kutokana  na  jipu  lililoambukizwa  ambapo  jino  lililokufa
liling'olewa.Hakuwa na pesa za kwenda kwa daktari au daktari wa meno kutibu ugonjwa wa
nekrosisi.BADALA YAKE kila mara aliiweka RSO na hakuwahi kwenda kwa daktari wa meno,
hakuwahi kuhitaji antibiotics au dawa za kuzuia uchochezi na hakuhitaji kutumia bidhaa zozote
maalum ili kuiweka safi.Yote ilikuwa shukrani kwa Rick Simpson Oil kwamba nekrosisi ilisimama
na sasa ana ufizi wa waridi tena!

Pia nimegundua kuwa sijapata MISHIKO tangu nianze mafuta ya bangi.Mdomo wangu ulikuwa
na  tindikali  na  kujaa  matundu  kiasi  kwamba  niliona  ni  ajabu  ikiwa  sikuwa  na
kuoza/mashimo.Sean alikuwa anazungumza kuhusu hili siku nyingine pia.

NAPENDA kusikia  ushuhuda kuhusu mafuta!NINI  HUWEZI  KUREKEBISHA?Asante  Jindřich
Bayer kwa kushiriki ushuhuda wa mtu huyu kuhusu jino lake, napenda wakati watu wanashiriki
uzoefu wao katika kutibu magonjwa ya kawaida au kudumisha homeostasis. LinZy

"Niliondoa polyps kabla ya saratani kwa kuchukua dozi kila siku." Donna

"Bangi  inaweza  kuchukua  jukumu  gani  katika  mzunguko  wa maisha  ya  mwanamke?Mama
anapokuwa na furaha, kila mtu anafurahi,” hilo ndilo ninalojua.Na mafuta yanaweza kumfanya
mwanamke awe na furaha bila kujali yuko katika hatua gani ya mzunguko.JB”

"Ni kesi gani ambazo mafuta hayakuweza kusaidia?Kuna muundo ndani yao, au ni majaribio
zaidiunahitaji kuelewa sababu?" Danny

-- Mafuta yana matatizo ya kurekebisha yale ambayo madaktari waliyaharibu kwanza, huo ndio
muundo pekee ninaoweza kufikiria.JB

"Rafiki  yangu wa kike ana mzio sana wa kuumwa na mbu na jana usiku alikuwa na moja
kwenye hekalu  lake...ilikuwa kubwa,  hata  hivyo nilipendekeza kupata  msaada wa bendi  na
kuweka RSO ambayo tulitengeneza kutoka kwa majani ya bangi kwenye kuumwa.Asubuhi ya
leo tulipoamka donge lilikuwa limetoweka kabisa.”

--  Asante,  Jimmy.Nina hakika kipande hiki  cha habari  kitasaidia watu wengi.Msimu wa mbu
umefika.Na mafuta hufanya kazi kama dawa, pia, jaribu.Daima ni bora kuzuia shida zisitokee
ingawa ni rahisi sana kuzirekebisha na mafuta.Mafuta yanaweza kutumika juu ya kitu chochote
kinachowasha,  kuchoma  au  kuumiza.Mara  tu  unapopaka  mafuta,  shida  zinaweza
kutoweka.Kumbuka.JB

"RSO  imekomesha  kabisa  ugonjwa  wangu  wa  kifafa.Sitawahi  kutumia  dawa  nyingine
iliyotengenezwa  na  mwanadamu  ambayo  ningetamani  ningeijua  kabla  ya  mume  wangu
kufa.Alipita  kutoka  kwa  lymphoma  ya  Hodgkin.Labda  bado  angekuwa  hapa.Wakati  huo
tuliambiwa kuwa ilikuwa na kiwango cha tiba 70%.Alikuwa ameondoka katika kipindi kisichozidi
miaka miwili.” Kelly

“Mfamasia aliniambia kuwa huu ni upuuzi mtupu!!Nilimpoteza baba yangu kwa saratani Mei hii,
alikuwa na madaktari  wawili  bora katika Kliniki  ya Cleveland na Hospitali  ya Geauga!!Baba
yangu alikuwa na miaka 62 tu bado alikuwa mtoto kwenye kitabu changu!!Nithibitishie kuwa
nina binamu yangu baba anaugua saratani sasa.Niligundua tu baada ya kumpoteza baba yangu
na hawa wakwe zangu." Tammy

"Ni wazi mfamasia atakuambia ni ujinga kwa sababu amekosa kazi ikiwa ulimwengu utagundua
saratani ya mafuta ya bangi." Moni

“Nimeshangazwa  na  azimio  lako  JB.Ikiwa  mtu  ange  "dai"  kutoka  kwangu  uthibitisho
ningemwambia pa kwenda lakini haingekuwa Youtube!Wakati huo huo, ikiwa mtu hajatafiti hili
mwenyewe na amehusishwa na vyombo vya habari vya kawaida hangeweza kujua ukweli na
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anaweza  kuzingatia  upuuzi  huu  nadhani.Askari  kwenye  JB  na  Rick!PSMwambie  mfamasia
wako kwamba "sekta" yake ni rundo la ujinga!!" Mungu

"Nimeitumia  kwa  maumivu,  usingizi,  shida  ya  kusaga  chakula,  kichefuchefu,  wasiwasi  /
mfadhaiko.Nimefanikiwa kuondoa dawa za kuua maumivu, dawa za kutuliza misuli, dawa za
kupunguza  damu,  dawa  za  usingizi,  na  kutuliza  misuli.MMJ  imeokoa  maisha
yangu.Niliyarudisha maisha yangu kwa sababu ya MMJ, kwa hofu ya daktari wangu.” Rehema

"Nilipokuwa nikinywa mafuta mara kwa mara bf wangu hakuwa na kipandauso kwa muda wa
miezi 4, walirudi tulipopungua na hakuwa na uwezo wa kunywa mafuta mengi kila siku lakini
alitoka 2-4 kwa mwezi hadi ZERO all b/c of RSO, wakati huo pia alitoka Norco, Baclofen, prozac
kwa  uchovu  sugu,  hata  aliacha  kutumia  dawa  ya  tezi  ya  tezi  ingawa  viwango  bado
havijarekebishwa  baada  ya  miezi  michache,  hakati  tamaa  na  kwa  kuwa  anahisi  vizuri.  si
kuhimiza levothyroxin,  nina hamu sana ikiwa hatimaye tezi  yake itarekebisha kwa matumizi
thabiti ya RSO, tunahitaji tu chanzo thabiti cha nyenzo!Binafsi nimeachana na dawa za kuua
maumivu na dawa za kutuliza misuli kwa kutumia RSO." Whitney

"Sipendi  kusikia  mkali,  kama  wangekuwa  Madaktari  2  bora  huko  Cleveland,  nini  kilienda
vibaya?Matibabu ya Saratani ya Asili  HAIFAI!Chemo, haifanyi kazi, mionzi,  haifanyi kazi...na
Mfamasia wako, angesema nini kingine?Muulize tena wakati anasambaza RSO kihalali.Baba
yako apumzike kwa Amani, pole kwako na familia yako.Tafadhali usisubiri kifo kingine ili kufanya
utafiti muhimu ...baraka.” Laurie

"Singeivuta,  lakini  darn  kama  ningeweza  kuondokana  na  migraines  ya  kutisha  ambayo
nimekuwa nayo tangu 1990, ningejaribu mafuta au kitu kingine." Rebeka

-- Kadiri unavyopata mafuta haraka ndivyo utakavyoondoa kipandauso haraka, Rebeka.Ni rahisi
kama hiyo.JB

"Kweli,  nilimpa  mafuta  mzee  wa  miaka  63  aliyekuwa  na  matatizo  ya  tezi  dume.Mafuta
yamemsaidia ndani ya siku chache,  angeweza kukojoa bila shida yoyote ...kabla ya mafuta
ilikuwa ni lazima kuweka catheter kila siku, utaratibu wa chungu na wa kutisha.Amani.” Juergen

“Kwa asili mimi ni mtu wa kutilia shaka, lakini NIMEUZWA kabisa baada ya kuangalia ni kitu
gani  kimemfanyia  Jennifer  katika  maisha  yake  kwa  muda  mfupi.Ana  miaka  30.mzee lakini
alitenda kama mzee aliyeshuka moyo wa miaka 70.Ushauri pekee wa daktari ulikuwa upasuaji
ambao angefanya kwa furaha kwa aina yoyote ya unafuu, lakini hana bima ya afya.Alikuwa
amekubali ukweli kwamba ingemlazimu tu kuishi hivi.

Kama Mama yake, moyo wangu ulivunjika nikimtazama akiteseka.Watoto wake pia waliteseka
kwa sababu Mama yao hakuwa na mvumilivu, achilia mbali nguvu za kuendelea kuwa pamoja
nao.Binti yangu mwingine ni mtaalamu wa masaji aliyeidhinishwa na alifanya kazi kwa bidii ili
kusaidia kupunguza baadhi ya maumivu yake.Masaji yalisaidia lakini kwa muda mfupi tu.

Haya mafuta yamekuwa Godsend!!Jenny anatabasamu sasa (hatujaona hilo kwa muda mrefu
sana)..Ninamuuliza anahisije na anasema, “Mama, sikumbuki kujisikia vizuri hivi.”

Ninapanga  kupata  nyenzo  zaidi  mara  nyingi  niwezavyo  na  kuhifadhi  mafuta  haya  kadri
niwezavyo (wanasema yatadumu milele).Mimi na mume wangu tutaanza kuitumia jioni baada
ya  kazi  zetu  za  siku  nzima  ili  tuweze  kuzuia  magonjwa  mengi  ya  umri
wetu.NINAUZWA...ASANTE RICK SIMPSON.!!!“ Tonda

"Mgonjwa  mpya  wa  kibofu,  karibu  60,  aina  ya  wawindaji.Nilimpa  gramu  ya  mafuta,  nakiri
waziwazi.Alipiga  simu leo  akisema kwamba  anataka  mafuta  zaidi.Kwamba  anajisikia  vizuri,
hana matatizo ya kuchukua mafuta kabisa, kwamba anaendelea vizuri nk.Pia alisema alihisi
"matokeo yanayoonekana" kutoka siku ya 1.Niliangua kicheko na furaha aliposema hivyo.Na
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nitafurahi kumpa zaidi - ninafurahiya hadithi kama hizi sana.JB”

"Nimejifunza kuwa matatizo yangu ya tezi dume ILIPOTOKA baada ya wiki 2 za matumizi ya
mafuta  ...Ninatengeneza  mafuta  yangu  mwenyewe.Nina  hakika  sasa  kwamba  kiwango  cha
THC lazima kiwe juu ...Nina matatizo kadhaa.Zote zinafanya kazi na ninazichanganya.Daktari
wangu wa mfumo wa mkojo alikuwa katika hali ya mshtuko na mshtuko, akitazama matokeo ya
uchunguzi wa x-ray na ultrasound...Ninahimiza kila mtu kununua hema ya kukua, tengeneza
mmea wako  mwenyewe,  itakuwa na  sehemu ya utu  wako ndani  yake  ...Utapata  nafasi  ya
kukutana na nafsi  yako hatimaye...Na kuponya bila dosari.Na sio kutokana na kutikisika na
kadhalika.BUDS tu.Hakikisha zimevunwa ipasavyo na kwa wakati sahihi...Mafuta haya ni tiba
ya mbinguni tu.Kweli...Najua hilo sasa.” Gagi

"Nimeugua  kipandauso  tangu  umri  wa  miaka  16.Sasa  nina  umri  wa  miaka  56.Tiba  pekee
ambayo inanifanyia kazi na migraines yangu ya nguzo ni dawa.Ninachukua 1/4 nafaka ya saizi
ya mchele kwa usiku kabla ya kulala.Dawa hiyo huondoa migraines zote za nguzo na zisizo za
nguzo.Ninapoishiwa migraines hurudi.Nimejaribu kila dawa ya kipandauso huko nje na hakuna
hata mmoja wao anayefanya kazi vizuri kama dawa inavyofanya.Sihitaji kuteseka na ubongo wa
codeine au madhara yoyote.Huu umekuwa ujumbe wa mungu kwa ajili yangu.”

"Tangu  mwanzo  wa  migraines  yangu,  niliponya  dakika  30-45  baada  ya  kuchukua
mafuta.Hakuna  maumivu.Hakuna  kichefuchefu  /  kutapika.Hakuna  usikivu  wa
mwanga/sauti.Imeondoka!RSO ndio njia ya kwenda.Upendo mmoja." Allen

"Inasaidia lupus yangu, fibromylagia, kipandauso, wasiwasi.Nisingeweza kuishi bila hiyo.Nilihisi
mbaya zaidi kwenye vidonge vyote.Dawa hii huniokoa kila siku.” Jessyca

"Pia husafisha lupus kwenye ngozi yangu!Madaktari wangu hawakuwahi kuniambia, walitoa tu
agizo la dawa za steroids.Lakini ilituliza matuta na wakaondoka na HAKUNA mbayamadhara.”
Holly

"Ninatumia  mafuta  kwenye  msingi  wa  mafuta  ya  nazi  kwenye  msingi  wa  fuvu  la  kichwa,
mahekalu na paji la uso wangu kwa migraines ...inafanya kazi ndani ya sekunde." Shirley

"Kwa kweli nina skizofrenia na ninatumia bangi ya matibabu kwa athari zinazohusiana na hali
yangu, kama vile wasiwasi na kukosa usingizi.Dawa inafanya kazi, tangu nilipoanza kutumia
dawa mara nyingi zaidi nimeweza kulala, jambo ambalo sikuweza hapo awali.Dalili zangu nyingi
huonekana ninapokosa usingizi.Sijawahi  kupata sauti  nikiwa kwenye bangi,  nahisi  inanilinda
dhidi yao...” Jose

-- Nakubali, Jose, kukosa usingizi ndio chanzo cha hali nyingi za kiakili.Kimantiki kabisa, wakati
mtu hajapata usingizi wa kutosha, mtu hajisikii vizuri kama vile angehisi baada ya masaa kumi
ya usingizi wa kuburudisha baada ya kula mafuta.JB

"Ninatibu  Lyme  kwa  mafuta  ya  bangi.Hasa  Bartonella  hivi  sasa.Sikuweza  kulala  bila  hiyo,
sikuweza kula bila hiyo,  na kutokwa na jasho bila hiyo.Nina hakika mambo mengine mengi
yasiyopendeza lakini sitaki kuyaacha ili kujua!Na kuongeza, nilitembea wiki ya kwanza au zaidi
lakini ilikuwa rahisi kusafiri kutoka hapo !!!” Maggie

“RSO  NA MZIO  WA ASALI.Nilikwenda  kumuona  rafiki  yangu.Ana  mafua  kwenye  koo  na
amerejea kutoka kwa daktari wake akiwa na rundo la dawa za kuua vijasumu.Basi nilimpa tone
la  mafuta  jana,  akajipaka  shingoni  na  kooni  na kwenda kulala.Yeye  huwa anaongea sana,
wakati mwingine huwa najiuliza kama anapumua kabisa anapoanza kuongea, safari hii alikuwa
kimya sana sijawahi kumuona.

Asubuhi nilimtengenezea chai na kumwambia achukue kikombe cheupe maana niliweka asali
kwenye kile kingine.Ana mzio wa asali, tone lake linaweza kusababisha athari kubwa ya mzio
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ambayo itahitaji matibabu ya haraka.Nusu saa baadaye, niliangalia jinsi alivyokuwa akiendelea
chumbani kwake na hakika nikaona kikombe cheupe kwenye sinki la jikoni na kile kingine kikiwa
na vijiko vitatu vya asali karibu na kitanda chake.Kwa bahati nzuri, hakuhisi chochote kibaya na
mwili wake, hakuna mkwaruzo kwenye koo lake (ambayo kwa kawaida ni ishara ya mwanzo wa
mmenyuko  wa  mzio).Basi  nikampa  tone  jingine  kubwa  la  mafuta.Bado  yuko  kitandani,
anatazama sinema, anatabasamu kwa furaha na anasema huu ndio "wakati mbaya" zaidi wa
maisha yake.

Kwangu, ni uthibitisho mwingine tu wa jinsi RSO inavyotengenezwa vizuri kwenye mizio ya kila
aina.Na pia ninafurahi kuwa naweza kukaa hapa nikichapisha hii badala ya kukaa mahali fulani
hospitalini kujiuliza ikiwa atanusurika kikombe cha chai na asali au la.JB”

"Niliondoa jipu langu kwenye jino langu ndani ya siku 2, zimepita!!" Susanna

“Mimi hukasirika nikisoma tu ukweli  huu kwa sababu najua ni  ukweli.Ninaugua ugonjwa wa
msongo wa mawazo pamoja na wasiwasi na kichefuchefu kikali, na ingawa ninatunza kadi ya
matibabu  kupitia  jimbo  hilo.Siwezi  kuvuta  sigara  kwa  sababu  kazi  nyingi  hupima  dawa  na
kufanya  nasibu  siku  hizi.Bangi  hulegeza  akili  yangu  na  kuniruhusu  kuhisi  kama  ninaweza
kupumua tena.

Naidharau  kabisa  serikali  kwa  kila  walichonacho  au  wanachojaribu  kutunyang'anya  na  bila
kujitibu  ipasavyo kutokana na hasira na wasiwasi  huu.Ninaogopa hali  yangu ya kiakili.Niko
kwenye kifungo kamili na ni mimi pekee ndiye nitasumbuliwa na hili, sio serikali.

-- Ninaelewa hisia hii vizuri, Amanda.Katani inapaswa kudhibitiwa kama vile chai.JB

"Ilinifanya  nijisikie  vizuri  na  kulala  vizuri  zaidi  kuliko  nilivyowahi  kuwa  nayo  maishani
mwangu.Nina aina ya nadra ya kifafa, fibromyalgia, ugonjwa wa diski upunguvu awamu ya 2
kwenye mgongo wangu wa chini, na rundo la shida za usagaji chakula.Mara tu nitakapoweza
kumudu kabisa matumizi  yake, ninatumai kuachana na dawa zangu zote ambazo zinaweza
kupunguza dalili zangu za sasa. Malaika

"Baba yangu alikufa, wakati angeweza kuponywa, moyo wangu umevunjika kwa karibu miaka 2,
laiti ningelijua hili." Ann

"Sawa, lakini alikuwa mama yangu.Jua jinsi unavyohisi.” Robert

"Kutoka kwa mtu ambaye aliokolewa na mafuta haya wakati nikipitia saratani, watu wanahitaji
kuamka!!Nilikuwa  na  vidonge  52  kwa  siku!Kufanya  matibabu  ambayo  karibu  yaniue!Rafiki
yangu  alipata  mafuta  na  kuniletea!Nilikuwa  100%  dhidi  yake!!Nilidhani  hakuna  jinsi  na
nitafungwa jela!!Aliiacha na maagizo kwa Google Rick Simpson.

Siku  kadhaa  zilipita,  nilikuwa  na  maumivu  kabisa  na  nilijaribu  kutofikiria  madhara  ambayo
matibabu haya yalikuwa yanasababisha nilipanda lap top yangu!!Jambo la pili  najua ilikuwa
masaa 11 baadaye !!!Wow!!Niliacha matibabu polepole ilichukua dawa kidogo na kidogo kupata
karibu zote  kutoka kwa dawa hizi  na  nikaanza mafuta!Damn,  sikuwa nimejisikia  vizuri  kwa
mwaka mmoja!Nilimpigia rafiki yangu akajitahidi lakini aliweza kunipatia mafuta zaidi!Mimi ni
uthibitisho hai kwamba hii inafanya kazi!!Ningekuwa bado juu yake ikiwa ningeweza kuwa lakini
ni jambo la kifedha!Lo na mimi bado nina saratani lakini sio mbaya na sijafanya skana hakuna
kitu ishi tu!Nina jeni la BRCA kwa hivyo nitakuwa na saratani kila wakati lakini kwa sababu ya
mafuta haya niko Hai!Asante." Celia

"Tasnifu ya Ray Peat ambayo alifika kikamilifu baada ya miaka mingi ya utafiti ni kwamba ulaji
wa sukari,  wanga,  chumvi  unapaswa kuwa juu  kwa madhumuni  ya  asidi  ya  tumbo,  protini
inapaswa kuwa nyingi lakini kwa uwiano wa kitu kama 4: 1 kuhusiana na kabohaidreti, mafuta
yasiyokolea si  lazima na zaidi  ya hayo hudhuru mitochondria,  kafeini  huzuia mzunguko wa
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mkazo wa seli  za kula  protini  au  mafuta  na matumizi  ya aromatase kugeuza mafuta  hayo
ambayo hayajajazwa kuwa estrojeni.Progesterone ni homoni kuu ya kinga ya kimetaboliki sahihi
ya seli na vitamini E inaweza kuzuia oxidation ya mafuta yasiyotumiwa tayari katika mwili.Kazi
ya pamoja ya Ray Peat na Rick Simpson ingeharibu kabisa mpango mkubwa zaidi wa taabu
uliobuniwa katika historia inayojulikana.” Andrew

"Husaidia  IBS  yangu  na  hufanya  kama  antispasmotic  asilia  kwa  maumivu  ya  koloni  niliyo
nayo.Afadhali  kuliko  vidonge  ambavyo  Dk  alitaka  kunipa,  kwenye  lebo  ya  dawa  inasema
kwamba dawa hii, ikitumiwa, baada ya muda, inaweza kuzuia digestion ya asili na ninaweza
kuwa  tegemezi  kwa  digestion?Inategemea?Lakini  Dk  ameamua  kwamba  manufaa  yanazidi
hatari?mh!?Hapana, asante!” Marie

"Haya hapa ni matumizi na mafanikio ambayo nimepata binafsi kwa kutumia nafaka 1.5 pekee
kwa siku - hakuna kitu karibu na gramu kama inahitajika kwa ajili ya matibabu ya saratani.

1 - ilipunguza shinikizo la damu yangu kutoka 189/99 hadi 145/84 ambayo ni ya kushangaza.

2 - maambukizo yaliyotibiwa katika digrii ya 3 ya kuchomwa iliyotumika kwa matumizi 2 tu!

3 - ilichukua siku 3 kupata lymph node iliyovimba kurejea katika hali yake ya kawaida baada ya
kuvimba kwa zaidi ya mwezi mmoja.

4 - husaidia sana kwa mbwa wangu ambaye ana umri wa miaka 14 na ana saratani ya pua,
mimi hunyunyizia ukungu mdogo wa rso na mafuta kwenye pua yake - pia humsaidia kwa
nishati, udhibiti wa viroboto na ugonjwa wa yabisi.

5  -  Sijaanza  kupunguza  uzito  sana  lakini  labda  4-5lbs  kwa  mwezi  bila  mabadiliko  lakini
ninatumai itaongezeka.

6 - hakuna matumizi zaidi ya misaada ya usingizi, kuanguka kwa undani katika usingizi kwa
urahisi

7  -  ilisaidia  kuponya  mishipa  iliyobanwa  kwa  kupumzika  lakini  ikagusa  maumivu  ambapo
hakuna  dawa  za  otc  zingeweza.
Penda mafuta haya ...kweli ni mwokozi wa maisha.” Kuishi

"Rick Simpson amebadilisha maisha yangu milele.Kila kitu nilichofikiri nilijua kuhusu bangi ni
uwongo.Nimekuwa  kwenye  RSO  tangu  Okt  2012  na  sijajisikia  vizuri  maishani
mwangu.Kimetaboliki  yangu  inakawaida.Nimemwaga  vidonge  vya  shinikizo  la  damu.Tumbo
langu hufanya kazi kawaida kwa mara ya kwanza tangu shule ya upili.Shukrani zote kwa Rick
Simpson.Nimepunguza  lbs  30  bila  kujaribu  na  sikuweza  kuiweka  tena  ikiwa  nilijaribu.Mimi
hutumia gramu 1-2 kwa siku kwa mdomo.Ninanunua mafuta na kuwagawia wagonjwa bure kwa
njia ya Rick Simpson na nitaendelea kufanya hivyo kwa heshima ya marehemu baba yangu
Solomon  Marsden.RSO  ni  dawa  ya  kweli  na  Dk.  yeyote  asiyetambua  kwamba  anapaswa
kurejea shuleni.” Wilhelm

"Iliniondoa kutoka kwa dawa zote kwa wasiwasi wa polar  na maswala ya kulala !!!  Dozi  ni
muhimu na inachukua baadhi ya kujaribu kuwa sawa!!" Kara

"Nililazimika kutumia dawa zinazosababisha ugonjwa wa Parkinson -- lakini dawa niliyopewa na
mungu  wangu  halisi  imenisaidia  kushinda  madhara  ya  kuua  ya  kisukari.RSO  ni  tiba  kwa
hakika.Asante Rick! ”… Daudi

“Nina Parkinson… Na nimepitia hatua ya 4 ya saratani ya utumbo mpana.ILIPONYA kwa mafuta
ya Rick Simpson.Gharama ya jumla chini ya 2000.00.Mgonjwa wa kawaida wa saratani atatoa
uanzishwaji wa matibabu karibu na 200,000.00.Kuna sababu hawataki hii itoke na ndio maana
hospitali  inamilikiwa na kuendeshwa na kampuni za dawa.MAFUTA YA BANGI YANAFANYA
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KAZI!!!Madaktari wangu walikataa hata kulizungumzia kwa sababu wanaogopa makampuni ya
dawa!” Lee

“Ndiyo.Inasaidia na Parkinson.Kuna video ya mwanamume anayeitumia na unaweza kuona
mabadiliko kuwa bora.Shangazi yangu mkubwa ana Parkinson na aligunduliwa na uvimbe wa
ubongo.Anahama kutoka  Ohio  kwenda  Pennsylvania  ili  kuishi  na  babu  na  babu  yangu  na
tunamletea mafuta haraka iwezekanavyo. Darlene

Kulala, Kukosa usingizi
"Oh ndio, kukosa usingizi. Ilikuwa mbaya, nalala kama jiwe sasa." Laura

"Ninapata usingizi  wa ajabu zaidi.Nimekuwa nikitumia RSO kwa takriban wiki  mbili  sasa na
hesabu zangu zote ni  nzuri,  ninahisi  afya na usingizi  ni  wa kushangaza.Changanua kipenzi
ndani ya wiki 3 ili kuangalia saizi ya vivimbe vingi...Nina imani.” Laura

"Aaryn:  Nadhani  nilikula  kipande kikubwa sana ...lakini  sio  jambo baya!Labda ni  wakati  wa
kwenda kulala.

-- Usingizi ulikuwaje, Aaryn?JB

Aaryn:  Mkuu!Bado  napumzika!Ninaona  kuwa  inasaidia  na  unyogovu  wangu  na  wasiwasi
tayari.Mafuta yananichekesha, lol.

Nilikuwa na mgonjwa mwingine hapa ambaye nilikuwa nikionyesha jinsi ya kutengeneza mafuta
na ana wasiwasi pia.Alikuwa akicheka pia.Ilikuwa nzuri.

Ninakula kiasi cha wali mara 4 kwa siku katika siku 2 zilizopita, na imenilazimu kuvuta dawa
mara kwa mara, na ninapata maumivu kidogo.”

--  Ndivyo  matibabu  ya  ugonjwa  mbaya  yanapaswa  kuonekana,  sivyo?Mgonjwa  amelala,
anaamka akiwa ameburudika, anacheka sana kuhusu yeye mwenyewe na upumbavu wa hali
nzima, haoni mkazo, wasiwasi au athari za dawa za kemikali nk.Binafsi ningependa hii sana.JB

"Niko kwenye mafuta ya katani kwa masharti kadhaa na sijawahi kulala vizuri au kujisikia vizuri
sana....Asante Rick Simpson & JB kwa kupata ujumbe kuwa mmea huu unafanya maajabu kwa
kila  kitu  unachoweza  kufikiria!!FANYA  tu  watu  ujionee  mwenyewe!!Ndio  njia  pekee
utakayowezakuwa muumini wa kweli, niamini!!”Val

-- Asante, Val.Ni kweli kwamba hakuna kitu kinachoshinda uzoefu wa kibinafsi na kile mafuta
yanaweza kufanya.Mara baada ya kujaribu, kwa mfano juu ya kuchoma au kuumwa na mbu na
kuwasha na maumivu yataondoka kwa sekunde,  kila  mtu anaweza kukuambia anachotaka,
lakini mafuta bado yatakuwa dawa bora zaidi.Na utataka kuwa na ndoo yake nyumbani, ikiwa tu
kitu kitatokea.

Sio lazima uamini neno tunalosema, tengeneza mafuta tu, tafuta mtu aliyeungua, saratani ya
ngozi, kidonda cha kisukari, kisha upake kichwani na uangalie kitakachotokea.Kisha kumbuka
kuwa hiyo hiyo itatokea ndani ya mwili wako unapomeza mafuta, na hiyo ndiyo yote unayohitaji
kujua, kwa kweli.JB

Kwa wale wanaofikiria kuwa hakuna utafiti juu ya bangi ya matibabu ambayo imefanywa.Kuna
habari zaidi ya kutosha kufanya bangi kuwa halali leo, ni uwongo tu kwamba haina thamani ya
matibabu na kwamba athari zake hazijathibitishwa kisayansi.Bangi haitumiki katika dawa kwa
sababu haina ufanisi, tatizo lake kuu ni kwamba ni ya ufanisi (na ya bei nafuu).JB

"Niko  kwenye  mjadala  kwa  sasa  ikiwa  bangi  inaweza  au  husababisha
psychosis/schizophrenia.Kwa  sababu  wao,  wananukuu,  “wanajua  watu  wazima  wengi  sana
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ambao  wamevuta  sufuria  nyingi  na  sasa  wana  matatizo  mbalimbali  ya  afya  ya  akili.”
Ungesemaje pia mtu aliyekuambia hivyo?Mjadala huo ulichochewa na mimi kubofya kitufe cha
like kwenye picha ya katuni ya wazazi wakimwambia mtoto wao faida za bangi!!”

--  Kathy,  ningewaambia wasome kitabu cha Rick.Mafuta huponya psychosis /  schizophrenia
wakati  wa  kuliwa,  na  wakati  unaponya,  ni  mantiki  kabisa  haisababishi.Yote  ambayo  mtu
anapaswa kufanya ni kupata aina sahihi au aina na mafuta au mafuta au mchanganyiko wao
kwa hali hii.Hayo ndiyo yote yaliyo ndani yake, kwa kweli.JB

"Kadiri ya kutuliza ndivyo inavyokuwa bora.Ninaitumia usiku kabla ya kwenda kulala na inafanya
kazi.Sasa  ninalala  masaa  8  moja  kwa  moja.Kupumzika  imekuwa  jambo  bora  sana
kwangu.Nguvu ya 80% kwenda juu inachukua muda ili uweze kuizoea lakini utafika.Anza na
0.01 ml kama ilivyoelekezwa na ufanyie kazi kutoka hapo.Nilijaribu 0.025 kuanza ...wakati ujao
nilichukua tu 0.01 ml.0.025 ml iliniweka kwenye kitanda kwa masaa 10.Kuwa mwangalifu lakini
kumbuka  kuichukua.Kama  nilivyosema  wakati  wa  Usiku  ni  wakati  sahihi  kwangu.Inaweza
kufanya kazi mchana na KUPUMZIKA usiku. Yohana

"Nina MS na ninaugua maumivu kila mara, kila mahali ikiwa ni pamoja na maumivu makali ya
kichwa.Napata  mitetemeko  miguu  ikitoa  kadhalika  na  kadhalika.Bado  sijapata  chochote
kitakachosaidia na maumivu.Sitawaruhusu kuniweka kwenye kitu chochote chenye nguvu kwa
sababu  sitaki  kuwa  mraibu  wa  dawa  za  kulevya.Kwa  hiyo  nateseka!!Labda  nitajaribu  hii,
nilisahau jinsi usingizi ulivyo, mara kwa mara. Donna

-- Donna, jaribu mafuta, yatakuruhusu kulala hakika.JB

"Niko kwenye mafuta ya katani  kwa hali  kadhaa na sijawahi  kulala vizuri  au kujisikia  vizuri
sana....asante Rick Simpson & JB kwa kupata ujumbe kuwa mmea huu unafanya maajabu kwa
kila  jambo  linalowezekana!!FANYA tu  watu  ujionee  mwenyewe!!Ndiyo  njia  pekee  ya  kuwa
muumini wa kweli kuniamini!!” Val

"Nampa mchumba wangu mafuta na hajachukua mengi na inamchosha sana.Analala zaidi ya
siku.Nitamuondoa kwa siku moja au mbili  ili  tu kuona ni  mabadiliko gani  ...basi  labda mpe
kidogo kidogo kama 1/2 punje ya mchele (angalau ndivyo tulivyosoma) labda tulimgonga kwa
haraka. Mpiganaji wa Glioblastoma

--  Jason,  hisia ya usingizi  ni  sawa na unataka mgonjwa alale kadri  iwezekanavyo.Athari  ya
sedative itavaa katika wiki chache lakini sio kitu kisichofaa, kinyume chake.Kila la heri, JB

Swali: Kumtengenezea mtu leo kanzu nyeupe ambaye kanzu nyeupe wamesema ana wiki mbili
za kuishi na hakuna kingine wanachoweza kumfanyia.Natumai kuwa na habari njema kwa kila
mtu hivi  karibuni.Kujaribu pia kumfanya aache kuvuta sigara na kubadili  lishe yake na zaidi
kuupa mfumo wake wa kinga nafasi ya kupigana.Asante Rick na JB kwa ufahamu wenu na
kutupa tiba ya kweli.

J: Dave, mwache avute sigara, haileti tofauti kama atakula mafuta.Pia, atalala sana, kwa hivyo
hatavuta sigara sana hata hivyo.Kuhusu kubadilisha mlo sasa, vizuri,  anapaswa kubadilisha
kwa sababu lakini si kwa kiasi kikubwa, basi ale anavyojisikia.Sio lazima sausage, lakini kitu
cha  busara.Ongeza  pH ya mwili  wake,  mfanye ale  mbegu za tufaha  mbili  kila  siku.Jambo
muhimu zaidi ni kupata mafuta mengi ndani yake iwezekanavyo haraka iwezekanavyo.Bado
kuna  nafasi.Kuchanganya  kula  mafuta,  suppositories,  vaporizing  na  matumizi  topical  kwa
matokeo bora.Hata asipofanikiwa, ataishi maisha ya hali ya juu hadi mwisho, na hiyo ni muhimu
sana, pia.Nina hakika itakuwa zaidi ya wiki mbili, lakini tutaona.Madaktari sio sahihi kila wakati
na utabiri wao wakati mafuta yanapoingia.Kila la heri, JB

"Ninalala  fofofo  sana,  na  kwa  muda  mrefu  kuliko  kawaida.Mara  tu  ninapoamka,  nahisi
nimepumzika sana, sio uchovu kama wakati wa kuvuta sigara.” Terry
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"Ninalala vizuri na ninaota lakini ninaamka nikiwa na huzuni.Inachukua masaa kuja na kisha
hudumu  kwa  muda  mrefu,  kwa  muda  mrefu.Ninaitumia  kila  usiku.Huondoa  maumivu  ya
ugonjwa wa yabisi na kuniacha nilale.” Katherine

“Nina saratani na kukosa usingizi.Sio tu ninapata usingizi wa ajabu, siamki kutoka kwa moto.Ni
baraka.” Stephanie

"Inahisi kama nimekufa kwa furaha!" Mal

"Akili yangu bila hiyo ni kama msongamano wa magari wa New York.Kwa hiyo - inairahisisha
katika hali ya bustani ya Zen wakati bado inafanya kazi kwa kiwango cha kawaida." Andris

"Nimekuwa na shida ya kulala kwa miaka 20, mafuta ya RSO yamenisaidia kulala kwa mara ya
kwanza na sina maumivu ninapoamka!Ndio!” Bonnie

"Nina  diski  ya  herniated  ambayo  inakandamiza  mishipa  yangu  ya  siatiki  na  kusababisha
maumivu makali kutoka kwa mgongo wangu wa chini chini ya mguu wangu wa kushoto hadi
vidole  vyangu.Nilikuwa  nikinywa  ibuprofen  3  kila  baada  ya  saa  nne  ili  tu  niweze  kuamka
kitandani  na  niweze  kutembea.Nilianza  kuchukua  mafuta  karibu  wiki  mbili  zilizopita  kwa
maumivu  na  kuvimba.Sasa  sihitaji  ibuprofen,  nalala  vizuri  zaidi  kuliko  niwezavyo  kuwahi
kutokea,  wafanyakazi  wenzangu  wametoa  maoni  kuhusu  hali  zangu  bora  na  furaha  kwa
ujumla.NAJISIKIA VIZURI!" Jennifer

"Nimekuwa  nikimpa  mtoto  wangu  wa  miaka  14  mafuta  ya  Shimo  kwa  wiki  4  sasa  kwa
saratani.Wakati fulani yeye hulewa na kulewa ninapomnywesha kupita kiasi, lakini shughuli hiyo
inapoisha, analala kama mtoto wa mbwa.Alikataa kuchukua dawa za mifugo ili tupate mafuta
badala yake.Bado siku za mapema lakini ninarekodi maendeleo yake.Ilichukua karibu wiki moja
kwake kuzoea mafuta na kupata hamu ya kula tena.Nina wivu, kwani katika hatua hii tunaweza
kumudu tu mafuta kwa hadithi zake nzuri za Upendo!

"Nina hofu ya kijamii  (inayojulikana zaidi kama ugonjwa wa wasiwasi wa kijamii),  huzuni na
kukosa usingizi.Sijawahi  kuchukua mafuta,  kwa sababu siwezi  kuipata  hapa ninapoishi,  pia
siwezi kulima na kuchimba mwenyewe ...lakini nilivuta sigara kama mara kumi, nilichohisi ni
kwamba baada ya mara ya kwanza, sasa ningeweza kulala wakati wowote nilipohisi uchovu,
nilikuwa na "mwezi wangu wa maisha-hakuna-kushuka moyo", sikuwahi kujisikia furaha sana
(hakuna unyogovu)  na kwa uchangamfu huo wote  hata kuchukua dawa zenye nguvu zaidi
(ambazo zinanipeleka kwenye matatizo mengine ya kiafya) kwa ajili hiyo, pia wasiwasi wangu
wa kijamii  (phobia)  ulipungua  sana  na  sikuhitaji  kuwa "juu"  kuhisi  kwamba,  ikiwa  Nilikuwa
nimevuta sigara siku 1 au hata 2 kabla na ilinibidi nitoke nje na kuzungumza na watu wengine,
kukaa  mahali  pa  umma  (kile  ambacho  ugonjwa  huu  hauwezekani),  SASA NINGEFANYA
HIVYO, nilijihisi hai tena kama "mtu wa kawaida", hakuna dawa iliyofanya hivyo.Shida ni, kwa
sababu  ya  sheria,  utangulizi  wa  mimea,  pamoja  na  dhana  ya  kijamii  na  ujinga  juu  ya
mmea,siwezi hata kuivuta tena, usitake kupata "juu", unataka tu kuishi tena bila masuala hayo
ya kupunguza maisha.Kuna watu wengi wasiojulikana ambao wanaishi kama mimi wakiwa na
aina fulani ya hofu na matatizo mengine na nadhani mafuta yanaweza kuwa suluhisho. Pablo

"Unaweza kuwauliza Rick na au JB, tumegundua kuwa kutumia bidhaa ambayo ni  20-30%
sativa ni mchanganyiko bora wa masuala yanayohusiana na wasiwasi." Brewster

-- Tunapenda kufanya kazi na misalaba ya indica ya sativa yenye 20% THC au zaidi, haswa
kwa sababu hizi.Madhara ya mafuta bora yana nguvu sana na ya kutuliza, lakini yanapendeza
na hata aphrodisiac bora zaidi.Unapompa mgonjwa dawa yenye athari kama hizo, unaweza
kuwa na hakika kwamba atafurahiya kuitumia.Nani hangefanya hivyo?Unalala vizuri, unaamka
umepumzika  vizuri,  ukiwa  na  furaha  na  umejaa  hamu  ya  kumfanya  mtu  afurahi.Nani
hangependa hivyo?JB
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“Hongera sana hiyo ni habari njema!Inafaa sana kwa vitu vingi ...Mjomba wangu alikuwa na
uvimbe kwenye pafu lake la ukubwa wa zabibu.Walimpa miezi 6 ya kuishi ...Kikubwa alijipaka
kifuani na mgongoni maana alipokula ilimfanya alale kupita kiasi...lol.Tiba hii iliipunguza hadi
saizi ya jozi ... ilikuwa karibu kutoweka ...na ilikuwa imepita mwaka mmoja na nusu ... daktari
alishangaa, lakini bado aliamuru chemotherapy ...Usiku huo huo mjomba wangu alipatwa na
mshtuko wa moyo...aliishia kuwa na mshtuko wa moyo mara kadhaa na akafa kutokana nao na
sio saratani… tiba ya kemikali ni kali sana...Baki na dawa za asili utafanya sawa!” Doug

“INDICA inatuliza  kwa  njia  nzuri!Ikiwa  utakunywa  maji  mengi  safi  yasiyo  na  floridi  (mimi
naongeza  kukamua  limau)  kwa  sababu  ya  kukauka  kwa  macho  na  koo  wakati  wa
kulala.Ilinichukua miezi miwili ya kipimo cha juu zaidi ili hatimaye niipate ili nilale usiku kucha na
kuamka  nikiwa  nimeburudika!Hakuna  ugonjwa  tena!Mimi  ni  muumini  mwenye  furaha
ninayejifanya mwenyewe!” Lina

"Sedative  kama  katika  kuweka  punda  wako  kulala  sedative.Hakuna  maumivu,  hakuna
maumivu, safari ya kupendeza ya afya." Yohana

"Ninashukuru kujifunza kuhusu RSO kila siku na kile imefanya kwa watu/wanyama.Ikiwa mafuta
haya yatafanya kile wanachosema, inahitaji kupigiwa kelele kutoka kwa mlima mrefu zaidi - sio
kunyamazishwa.Sijapata uzoefu wa kibinafsi nayo, lakini bila shaka ikiwa mimi au mtu yeyote
niliyejali  angepata  tuliihitaji.
Wakati  huo  huo,  nilisoma  machapisho  mengi  kadiri  niwezavyo.Bado  sijasoma  chapisho
linalosema, "Asante Rick Simpson - nilipigwa mawe kabisa, ilikuwa nzuri, Rafiki." Debbie

-- Asante kwa usaidizi wako, Debbie, nina hakika utaandika chapisho ambalo litasema hivyo hivi
karibuni.Hisia katika mwili wakati mtu anameza kipimo sahihi cha RSO sahihi kwao inaweza tu
kuelezewa kuwa "ni baridi sana." Au poa sana.Au labda baridi ya kushangaza.Ni mojawapo ya
hisia za kupendeza zaidi ambazo mtu anaweza kupata, ni ya asili sana, yenye utulivu na yenye
kupendeza.

Kama  tunavyosema,  mafuta  bora  yana  sedative  sana,  lakini  athari  ya  euphoric
yanapomezwa.Kwa hivyo unalala vizuri halafu unaamka unacheka kama mtoto.Na unapolala
vizuri na kuamka unacheka, kuna uwezekano mkubwa wa kujisikia vizuri na kupumzika kuliko
wakati haujalala vizuri na haujaamka kwa kucheka.Na unapojisikia vizuri na kupumzika, mwili
wako utapona na kufanya vizuri  zaidi.Hakuna sayansi ya roketi,  kama kawaida na dawa ya
bangi.JB

"Kulala??Imekuwa wiki  juu  ya  mafuta  na  kulala  zaidi  yake.Nimesoma Rick  anasema hivyo
ndivyo mwili unavyopona, kwa hiyo ni kawaida?Inathibitisha kuwa mafuta ninayotumia ni kitu
kizuri?" Sharon

“Hakuna matatizo hata kidogo… :) Kwa kweli  mimi hupata usingizi wa hali  ya juu kutokana
nayo.Nilikuwa nikiiweka  kwenye  kipande  cha karatasi  nyembamba ya choo  na kuviringisha
kwenye mpira nikiitoa kama kidonge, au kuviringisha kwenye mkate.Kisha mtu akasema tp ni
hatari kwa hivyo nilitaka kujua kila mtu mwingine alikuwa akifanya nini.;) Asante guys.@jb niko
hadi gram hakuna shida kabisa, ila kwa usingizi gooooood na polepole mo nikiamka.” Christina

"Kama mkongwe wa kijeshi  aliye  na PTSD,  shida ya kulala,  maumivu ya chini  ya mgongo
(kutokana na ajali ya parachuti), wasiwasi na ugonjwa wa figo, RSO ni moja wapo ya njia/aina
ninaweza kuchukua bangi.Mwishowe ninalala usiku,  nimepoteza pauni  20+,  kwa sababu ya
usingizi bora, na kufikia jana maabara yangu ya kila mwaka ya figo yameboreshwa.Maabara
yangu yameboreka sana, sasa sina budi kupunguza kipimo cha dawa kwa sababu shinikizo la
damu ni la chini sana.Dalili zote chanya jinsi kuchukua RSO vizuri usiku kunaboresha ubora wa
maisha yangu. Corwin

“Ndugu yangu anasumbuliwa na hasira kali na amegundulika kuwa na ugonjwa wa kutegemea
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mipaka.Anaweza kupata pesa kidogo, ikisemwa kupitia utaratibu wa kila siku wa maua ya bangi
pamoja na dondoo, kwa kufanya hivyo anaweza kusawazisha hisia zake na kuishi maisha ya
kawaida ya furaha na bila ya yote isipokuwa sehemu ya hapa na pale, hakuna mtu. kamili lakini
naweza kusema binafsi bila bangi ndugu yangu pengine ungekuwa sehemu nyingine kabisa.

...Ninaamini  kuwa  watu  wanaosumbuliwa  na  paranoia  kutokana  na  unywaji  wa  bangi
wanakabiliwa nayo kutokana na kushindwa kumudu uwezo wake wa asili wa kufungua akili na
hali ya ufahamu wa fahamu yako.Ninahisi kwamba dhana nyingi zinazohusiana na utumiaji wa
bangi  ni  placebo  na  zinatokana  na  propaganda  ya mapema ya  kupiga  marufuku bangi  ya
Reefer Madness." Corey

"Mchanganyiko ...Inasaidia wengine, lakini wengine ilionekana kuwa mbaya zaidi.Inasaidia na
wasiwasi wangu kwa hakika!Nilikuwa na kazi ya kusumbua sana ambayo ilikuwa ikisababisha
kutetemeka mimi ni misuli yangu ...Yote yalikwenda baada ya kuchukua mafuta.Ilinistarehesha
vya kutosha kutambua kwamba sikuhitaji tena kazi hiyo mbaya na nikaacha.” Heather

"Mimi ni Bi-polar na kila ninapochukua mafuta ya RSO, kwa urahisi, ninahisi kama mimi sio Bi-
polar ni hisia nzuri." Joseph

"Mimi  ni  mkongwe  aliye  na  PTSD  na  wasiwasi.Sihitaji  tena  kuchukua  xanax  kudhibiti
mashambulizi.Bado ninachukua ssri ambayo huizima, lakini nikihisi kitu chochote kikija kwenye
mafuta kidogo, buruta bomba au vape na niko sawa." JR

"Ndio hufanya mengi kama kiimarishaji cha mhemko kwa PTSD na tabia kidogo ya ujanja na
shida ya hofu ikiwa itachukuliwa kwa usahihi." Jennifer

"Ndio, sana sana.Pamoja na ugonjwa wa Fabry, na neurofibromatosis, kuna uharibifu mkubwa
wa neva unaosababisha wasiwasi.Nina mtazamo tofauti kabisa juu ya maisha.Bangi imegeuza
maisha yangu na kunionyesha jinsi inavyopendeza kuwa hai.” James

"Sijawahi kuwa bora kiakili maishani mwangu.Nimekuwa nikitumia RSO kwa miaka miwili sasa
na nimeacha dawa zangu zote na ninahitaji mafuta tu kila baada ya muda fulani.Nitachukua
nukta chache na ninahisi kama mimi sio bi polar hata kidogo ... na nimeteseka nayo kwa muda
mrefu  ...Naamini  imeokoa  maisha  yangu  na  imesaidia  na  magonjwa  mengine  mengi
pia ...Ninahisi kubarikiwa kuwa na maarifa na uwezo wa kukua na kutengeneza dawa yangu
HALISI.

Nilianza miaka miwili iliyopita mwezi huu wa Juni na nilichukua 65mg tu kwa siku.Nilitumia aina
ya Jibini la Bluu ambayo inatawaliwa na indica na ina CBD nyingi na chini katika THC.Nilijaribu
pia doa la sativa ambalo lilikuwa na nguvu na kunifanya niwe na wasiwasi kidogo, kwa hivyo
nilirudi kwenye doa la indica na imefanya maajabu ...Niliichukua kila siku kwa siku 30 na sasa
lazima niichukue tu ninapoanza kujisikia mbali kidogo ...Imefanya kazi nzuri pia kwa ugonjwa
wa kisukari wa mume wangu na mishtuko ya moyo ya baba yangu na saratani za rafiki yangu
zimepungua ... Imefanya mambo makubwa sana katika maisha yangu.Bahati nzuri na ninatumai
utapata aina ambayo itakufaa vyema." Sara

“Hakika.Ni  jambo pekee  ambalo  limenisaidia  na  Wasiwasi  na  PTSD.Nilijiondoa  kutoka  kwa
dawa 4 za dawa za kupunguza mfadhaiko (baada ya miaka kumi ya kujaribu kila dawa ya
kukandamiza  iliyopo  na  sikuweza  kuipata  bila  athari  mbaya)  na  sikujitibu  tena  na
pombe.Nimeteseka  na  Wasiwasi  kwa  miaka  mingi  na  PTSD  baada  ya  ajali  mbaya  ya
gari.mwaka wa 2007.Sijawahi kuendesha gari kwa miaka 4.Sasa rudi kazini kuendesha gari
kwa Wakala wa Utunzaji wa Nyumbanitena na deni la maisha yangu kwa mmea huu." Donna

"Inasaidia sana na unyogovu unaoambatana na ugonjwa sugu.Sikuweza kuzingatia ili kusalia
shule ya upili, lakini kwa kutumia bangi niliweza 'kuboresha' chuoni kutoka Gr.9-12 katika muda
wa miezi 6.Sijui  kwa nini  sina PTSD kutokana na unyanyasaji  wa kimwili  kwa miaka mingi,
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isipokuwa  nimetumia  bangi  mara  kwa  mara,  kwa  hivyo  labda  hiyo  ina  uhusiano  wowote
nayo.Je, mambo haya ni muhimu?" Laurie

“Ndiyo.Nimeteseka na ADHD,  PTSD,  unyogovu.Sasa situmii  dawa kwa sababu ya mafuta.”
Jerissa

"Wasiwasi, mashambulizi ya hofu na huzuni.Maua zaidi ya mafuta.Maua ya Indica ya kuvuta
sigara yana tabia ya kufanya wasiwasi kuwa mbaya zaidi ikiwa niko katikati ya mashambulizi
mazuri.Walakini, dawa zilizoingizwa na mafuta hazijawahi kufanya hivyo.Haijalishi mafuta hayo
yalitokana na aina gani." Sarah

"Baba yangu ni daktari wa mifugo na anaugua PTSD.Mafuta na chipukizi humsaidia tani!” Jenny

"Inasaidia mashambulizi ya wasiwasi ya binti yangu.Inapunguza frequency na nguvu." Suzanne

“Nina ugonjwa wa kubadilika badilika, PTSD (vita mwaka wa 1991 Kuwait) na ninasumbuliwa na
wasiwasi  na kukosa usingizi.Bangi  imesaidia  kwa dalili  hizi  zote na hata  ingawa madaktari
huniambia inafanya dalili kuwa mbaya zaidi (bull-hockey) najua kwa hakika kwamba imenisaidia
kujidhibiti na kuzuia majeraha mengi kwa wengine katika nyakati ngumu sana. .naapa kwa hilo.”
Adrian

"Kwa hakika husaidia kuleta utulivu wa bi-polar, dawa unazopata kutoka kwa daktari zitakuua au
kudhuru maisha yako ya ngono." Andrew

"Ninatumia indica kwa maumivu na sativa kwa PTSD yangu na maswala ya wasiwasi.Ninapata
mchanganyiko wa aina hizi mbili  kusawazisha maswala yangu na kupunguza kasi yangu ya
kuhangaika hadi kiwango ambacho hunizuia kuwa hatari kwangu. Stuart

"Kwa  wakati  huu,  tunafanya  kazi  polepole  kupunguza  dawa  zake  za  kisaikolojia  kwa  bi
polar.Madaktari  wake wamekufa wameweka dhidi  yake.Ninaona dawa zilizowekwa zikifanya
"mush" wa akili yake.Tayari tumepata mafanikio ya ajabu na RSO kwa hivyo sasa tunaangalia
hili.

Mume wangu ni  bi  polar  na msisitizo  mkubwa juu ya mania.Kwa miaka mingi  alijitibu  kwa
pombe lakini alipopata ulevi miaka 4 iliyopita, amekuwa akipambana na wazimu tangu wakati
huo.Ni aina tofauti tu za dawa zinazosumbua huzuia mania.Lakini pia inamfanya aonekane ana
Alzheimer's.Kujitibu na pombe kulisaidia kwa miaka mingi lakini ulevi ni suala ambalo lilihitaji
kushughulikiwa pia.Sasa tumechoshwa na dawa.Kwa hivyo kwa mara nyingine tena nitaenda
kuchukua mambo mikononi mwetu.

Kwenye dawa ubora wa maisha yake ni duni.Kupunguza tu moja ya vidonge vyake vingi kwa
siku  hufanya  tofauti  (ilianza  kupunguza  tu  kwa  hivyo  lazima  iwe  polepole  kwa  kuogopa
shambulio  la  manic).Amekuwa kwenye RSO kwa takriban miezi  2.5 kwa masuala mengine
yenye matokeo ya kushangaza zaidi.Kwa hivyo sasa ninahisi salama kupunguza dawa zake
polepole.Hii imesaidia kuwezesha sasa kushambulia suala hili lingine la kiafya!” Debora

"Niliitumia kwa miezi 12 kutokana na uraibu wa kemikali.Haikunisaidia tu kulala na ilinisaidia na
dalili za kujiondoa za "kitabu cha kiada" ambazo nilikuwa nikipata kama vile PTSD, unyogovu,
wasiwasi na maswala mengine mengi ya afya ya akili.Bila kusema nimejaribu kushiriki ukweli
kwamba THC na dawa ziliweka sawa afya yangu ya akili na akili wakati wa matibabu. Chantelle

"Masuala  ya  ulevi  /  matumizi  mabaya  ya  dawa  yanahitaji  kuchukuliwa  kuwa  "masharti
yanayofaa" katika majimbo yaliyo na sheria kama hizo za matibabu.Bangi ya matibabu imeokoa
maisha ya walevi wengi.” Jim

"Punje  ya  mchele  yenye  thamani  ya  siku  moja  kwa  takriban  miezi  mitano  iliponya  kabisa
wasiwasi na mfadhaiko wangu...Imekuwa karibu miaka 2 tangu ninywe mafuta na hakuna dalili
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tena." Danieli

"Nilikuwa nimeachana na dawa zangu za kupunguza wasiwasi na opiates ndani ya wiki moja
baada  ya  kuchukua  mafuta.Nilikuwa  katika  hatari  kubwa  ya  kupoteza  marumaru  yangu
nadhani.Asante mungu kwa machozi ya phoenix." Edie

"Hunisaidia  kushuka  moyo,  na  kuwa  mlemavu  sana,  ninashuka  moyo  sana  kwa  kukosa
shughuli na maumivu." Rick

"Nilikuwa na kipindi kibaya baada ya mtoto wangu kuzaliwa, baada ya kuachana na huzuni na
nikapoteza wazazi wangu wote wawili.Bangi ilitumwa na Mungu!!" Loren

"Imesaidia  mafadhaiko  na  wasiwasi  wangu  kutokuwa  na  mwisho  katika  miaka  michache
iliyopita, kwa kweli huondoka kwa muda mzuri.Hakuna dawa zilizofanya kazi kwa njia sawa...”
Stuart

"Inasaidia dhidi ya kupoteza usingizi kutokana na wasiwasi na mashambulizi ya hofu usiku ikiwa
inachukuliwa saa 1 kabla ya kulala.Ni ahueni, mtu yeyote anayepitia ukosefu wa usingizi kwa
miezi anajua jinsi inavyopungua.Pia hukuweka katika hali nzuri ya utulivu sehemu nzuri ya siku.
Kat

"Ilinisaidia  na  maumivu  ya  kichwa  ya  kipandauso,  ugonjwa  wa  kulazimishwa  kupita  kiasi,
wasiwasi, ukosefu wa usalama, hali duni, jumla ya yote, na iliponya mtu aliyeshuka moyo katika
wiki 3." Riddhi

"Maswala  ya  mkazo  sugu  ambayo  husababisha  shinikizo  la  damu.Viwango  vyangu  vya
mfadhaiko  hutulizwa  mara  moja  kupitia  bangi.Kupumua  husaidia  kupitia  wakati
mbaya.Ninaelekea kwenye vifaa vya kula pekee na kikwazo cha njia hiyo ni kusubiri mfumo
wangu uchukue.Nimekuwa na mazoezi ya kutosha kiasi kwamba ninaweza kusubiri kwa subira
nusu saa na ikiwa ni wakati wa mkazo sana narudi kwenye kinukizo changu.” Andie

"Nimevunjika mgongo na mishipa ya fahamu na bangi ndiyo dawa pekee inayonisaidia kulala na
kustahimili siku yangu!" Leslie

"Hunisaidia kuzimia usiku ili niweze kuamka mapema sana kwenda kazini." Mt

Magonjwa na Maradhi Adimu au Isiyo ya Kawaida sana
"Mafuta  ya  Rick  Simpson  hukufanya  uchangamke  kuamka  na  kuona  ni  nini  kingine
kimepona.kwa namna fulani ninavutiwa nayo.” Natalia

Q.Habari  Rick/JB,  umewahi  kusikia  kuhusu  ugonjwa  adimu  wa  Porphyria?Ikiwa  ndivyo,
umemtibu mtu yeyote kwa RSO na matokeo yalikuwa nini?

A.Hapana, sijapata.Lakini kwa kuzingatia niliyosoma juu yake, sioni sababu kwa nini mafuta
yasisaidie kutibu au kuidhibiti.Kwa hakika itasaidia na dalili za hali hii ya nadra na kwa hakika
isiyofurahi sana.

Ningefuata itifaki kwenye tovuti yetu, ningekula mafuta na kuitumia katika suppositories (kwa
njia hiyo itaenda sawa kwenye damu).Ningetumia mafuta kwenye tincture au salve kwa hali ya
ngozi (itaondoa kuwasha na usumbufu mwingine wowote).

Ningekula angalau 60g kwa miezi miwili au mitatu, singetumia kemikali yoyote, ningefuata tu
maagizo ya Rick Simpson.Ikiwa 60g haitaiponya au kuiweka chini ya udhibiti, ningekula 120g
nyingine.Na kama hilo halingeleta matokeo ya kuridhisha, basi ningeanza kunyunyiza mafuta
ndani  yangu,  gramu  moja  mbili  tatu  kwa  siku  au  hata  zaidi  ikiwa  ningeweza  kuinywa,  na
ningekula  tu  kadri  niwezavyo  kupata  haraka  iwezekanavyo.  .Kwa  nini?Kwa  sababu  wakati
mafuta hayakusaidia,  hakuna uwezekano kabisa kwamba utapata kitu kingine chochote.Pia,
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magonjwa ya ukatili yanapaswa kutibiwa kwa ukali.Kila la heri, JB

"Hii inaweza kuwa mbaya lakini lazima niseme tu hata hivyo na mimi sio busara sana.Kwa hivyo
sina  kila  kitu  ninachohitaji  bado  kwa  mafuta  lakini  hatua  za  mtoto  zitafika  hapo.Walakini
nimekuwa na bawasiri hii ambayo inarudi kila wakati.Nimezaa watoto watatu wenye umri wa
miaka 5,3,1 na mtoto wangu wa kwanza hana bawasiri mtoto wangu wa pili ni bawasiri mmoja
tu  kisima  cha  tatu  alikuwa  bawasiri  moja  na  anaondoka  na  kurudi  anaondoka  na
kurudi.Nimenunua  kila  kitu  chini  ya  jua  hakuna  kilichofanya  kazi.Kwa  hivyo  nilisema  nini
kuzimu.Nilichukua kuhusu 1/8 kijiko kief 1/4 kijiko mafuta ya nazi Bana ya Lavender kavu na
Bana ya chamomile kavu na majani mawili ya mint.Niliiweka pamoja.Niliipaka mara moja jana
ndani  ya  sekunde  chache  sikuwa  na  maumivu  tena  kufikia  asubuhi  hii  nilihisi  kama  puto
iliyopasuka.Niliiweka  tena  nina  hakika  siku  inayofuata  au  mbili  itaisha  kabisa.Anyway  point
yangu ni kwamba niliokoa pesa kwa kutibu nyumbani kwa kile nilichokuwa nacho haraka na
kiafya kuliko toleo la serikali na bangi yake ya uthibitisho ina nguvu za uponyaji na hebu fikiria
ikiwa ningetumia mafuta itakuwa imeisha.Mtoto wangu mwingine wa miaka mitatu alianguka nje
ya lori Sikuwa na mafuta yoyote hakuna peroksidi chochote juu yangu tulipokuwa tukisafiri.Kwa
hivyo nilimchapa mjeledi mwingine kwenye goti lake na asubuhi ilionekana kana kwamba upele
ulikuwa wa mwezi mmoja uliopita.Sema kwaheri Neosporin mgonjwa kuokoa senti yangu!Amani
Upendo na Bangi." Moni

“Mpendwa Bw.Rick Simpson, acha kwanza niseme familia yangu inafikiri wewe ni wa ajabu, na
tunatamani tungekuwa karibu nawe ili  tuweze kukusaidia kwa kazi yako ya ajabu.Nimekuwa
nikitumia bangi ya matibabu kwa miaka 14 kwa maumivu sugu kwa sababu ya Ugonjwa wa
Ovari ya Polytheistic, na arthritis.Kutokana na miaka 10 ya sumu za maduka ya dawa, nilikuwa
mgonjwa  zaidi,  nilipata  lbs  90  na  nilikuwa mraibu  wa kutisha  kwa Fentynol  iliyoagizwa na
Dk.Nilianza mafuta wiki 7 zilizopita, na ninachoweza kusema ni miujiza inatokea!Katika wiki sita,
sukari yangu ya damu sasa imedhibitiwa hadi hakuna vidonge vinavyohitajika, nimepoteza lbs
28 bila juhudi yoyote.Nilianza kuogopa kwamba nilikuwa nikizidi kuwa mgonjwa, ingawa nilihisi
bora kuliko wakati mwingine wowote!Baada ya vipimo vingi vilivyowaacha Madaktari wakikuna
vichwa, na kusema huu ni muujiza!Sasa sio tu kwamba hakuna fibroids mpya, uvimbe au misa,
lakini fibroids zilizokuwepo hapo awali nk.Hakuna dalili kwamba ugonjwa huo uliwahi kuwepo!
Bado nina vipimo ili  kuona ikiwa pia imetoka kwenye figo,  lakini  najua moyoni mwangu pia
watakuwa  wamekwenda.Asante  Rick  Simpson,  unafanya  kazi  ya  Bwana,  Mungu  Akubariki
kama alivyonipa, kwa kutafuta ukurasa wako. Annie

“Habari njema sana JB & RICK!!!Nilienda kwa madaktari leo kwa matokeo ya mtihani wangu!
Tezi  dume yangu ambayo ilikuwa haifanyi  kazi  vizuri  na  ilipewa dawa kwa miaka 22 sasa
haitumiki tena!Nimekuwa nikimeza RSO kwa muda wote mwenyewe kwa mwezi mmoja, pia
ninasugua tincture kwenye koo langu na mimi huvuta RSO pia!Nimefurahiya sana kuhusu hili!
Yeye  ni  daktari  mzuri  sana  ambaye  amekuwepo na  aliniunga  mkono kupitia  haya  yote  na
anajua vizuri,  KWA KWELI  NINATUMIA RSO OIL!Kwa kuwa yeye ni  daktari,  bado anataka
kunipa sauti ya juu zaidi kwenye tezi yangu ili  kuangalia kama hakuna vinundu!Unafikiri nini
kuhusu sauti ya juu zaidi?Siku zote nitakuwa nikichukua mafuta haya kwa kujivunia kwa siku
zangu zote,  hii  inahisi  kuwa sawa ndio  hoja  nzima!Dawa za kuandikiwa ni  UOVU!Pia  nina
matatizo mengine mengi ya kiafya ambayo kwa sasa ninatibu kwa mafuta haya mazuri!

Chiari Malformation type 1 ya shina la ubongo pia nina tunnel kali ya carpal na mengi zaidi!Nina
umri  wa  miaka  45  leo  sijisikii  kupigwa  na  kuumia  kama  nilivyokuwa  nikihisi!Nilisema  pia
nilifanyiwa upasuaji wa ubongo miezi 7 iliyopita na sijatumia dawa za kulevya tangu upasuaji
wangu kutokana na ini kushindwa na dawa hizo!Hakika mimi ni uthibitisho kuwa mafuta haya
yametoka kwa MUNGU!Haya tu ndiyo tunapaswa kumeza kama dawa!Asante JB na Rick kwa
yote mnayofanya kutoka chini ya moyo wangu!Hakuna dawa za tezi dume, YAY!!!!!!!!” Margene

--  Hongera, Margene.Kuhusu ultrasound, vizuri,  nadhani unajua jibu.Kadiri  inavyochanganua
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vizuri ndivyo ninavyoweza kusema.Binafsi nisingemsogelea mtu ambaye hangenieleza kuhusu
mafuta  kwa miaka 22 lakini  ukifikiri  watu hao bado wana jambo la  kukuambia,  jisikie  huru
kuongea nao, yaani kama una nia ya dhati ya kusema. kuhusu dawa.Lakini hiyo ni juu ya yote
ningewaacha  wafanye,  wakizungumza  tu,  kwa  njia  hiyo  hawawezi  kukuumiza  kama
wangefanya, ikiwa wangefaulu kukushawishi kumeza baadhi ya vidonge wanavyopenda.Bora
zaidianataka na ujiepushe na wale waliotumia miaka 22 kukupa ushauri  usio sahihi.Furahia
kwamba ulinusurika "matibabu" yao, wengine hawakuwa na bahati sana.JB

"Pia nina hypothyroidism (Ugonjwa wa Graves).Tuligundua miaka 17 iliyopita wakati mjamzito
na kujifungua binti yangu kwa wiki 15 premmie kwa sababu yake (nilikuwa kwenye jumla ya
Madawa 14 ikiwa ni pamoja na dawa 3 za maumivu ya narcotic kwa ugonjwa wa hali ya juu wa
Degenerative Disc katika mgongo wangu wa chini & Scoliosis katika mgongo wangu wa juu /
hyperthyroid (Ugonjwa wa Graves) / Kisukari (Aina II)  /  Bluu Sclera / Psoriasis & Eczema /
Shinikizo la damu / Shida za Figo / Ugonjwa wa Miguu Usiotulia (Nilipata hii vizuri kama athari
ya dawa nyingine) / Viwango vya Juu vya Cholesterol / uzito kupita kiasi (nimepungua 100lbs
tangu nitoke kwenye cocktail ya meds ~ msimu wa joto uliopita) **SILAKINI** & nimekula afya
kila  wakati  ikiwa  ni  pamoja  na  kutokuwa  na  nyama  nyekundu  ~  mboga  za  kikaboni
nk...kukamua kila  siku  nk...Miaka  16  ya  dawa zinazozalishwa bila  kikomo ambazo  sasa  ni
tembe ZERO kila siku!!!!

Mimi huchukua takriban robo moja hadi chini ya nusu ya gramu kwa siku kutoka kwa nyumba
yangu mwenyewe iliyotengenezwa na Rick Simpson Oil kulingana na maagizo maalum ya Rick
~ ** LAZIMA NITOE MAONI...USIFANYE, NARUDIA USIJE, NAFUU KWA UBORA WA VIFAA
VYAKO VYA KUANZIA > MAFUTA YAKO UNAYOINGIA LAZIMA YAWE NA RANGI YA UWAZI &
AMBER >> VINGINEVYO HAINA UBORA WA KULIWA WA DAWA**” Michele

Je, mafuta ya bangi yanaweza kutumika kutibu kichaa cha mbwa? Aami

-- Aami, ndiyo, lakini pengine itahitaji  kumweka mgonjwa katika hali  ya kukosa fahamu kwa
muda, na viwango vya juu sana vya mafuta, hasa katika hali ya juu.JB

“Jana nilimpa mafuta kidogo rafiki  yangu ambaye alipata tetekuwanga kutokana na kwenda
hospitali.Nilipendekeza kwa mtu huyu apake mafuta kidogo juu, yachanganye kwenye RSO na
kisha  kwenye  cream  ambayo  mtu  huyu  amekuwa  akitumia.Mtu  huyu  alinitumia  ujumbe  tu
kusema:  “Peter,  siwezi  kukuambia  jinsi  ninavyoshukuru  kwa  mafuta  hayo  ya  ajabu!SHIT
TAKATIFU.Hakuna neno la uwongo: "mfuko" mbaya zaidi nilionao, "mfuko wa sifuri" wa kwanza
kuonekana ambao umesalia kuwa mkubwa na mbaya zaidi wakati wote nimekuwa mgonjwa -
ulikauka tu na kigaga kilitoka SAFI. ndani ya masaa mawili baada ya kupaka mafuta.Mimi ni
mwongofu!Jehanamu  takatifu!Niliitumia  kichwani  mwangu  na  madoa  mabaya  zaidi  mwilini
mwangu  -  nywele  zangu  zinaonekana  kuwa  na  mafuta  kidogo,  lakini  tayari  ninahisi  bora
zaidi.Inashangaza sana.WOW!Haihitaji mengi kumsadikisha mtu kuhusu ukweli.” Peter

--  Asante,  Peter,  umefanya  vizuri.Mafuta  ya  mbegu ya katani  na RSO hufanya  kazi  vizuri,
pia.Mafuta mengi ya mizeituni sokoni hayazalishwi kutokana na mizeituni, hakuna mizeituni ya
kutosha duniani kwa "mafuta ya mizeituni" yote ambayo yanazalishwa na kuuzwa duniani kote,
hivyo  uwezekano  wako  wa  kupata  utapeli  ni  mdogo  unaponunua  mafuta  ya  mbegu  ya
hemp. .Zaidi ya hayo, hupenya ngozi na huenda kwa kina cha inchi moja na nusu ndani ya
tishu, ambayo pia ni nzuri kwa uponyaji.Na haina grisi kama mafuta ya zeituni.JB

"Ikiwa dyslexia haipo kwenye orodha, labda inapaswa kuwa.Nimeona uwezo wa kutamka mara
100  vizuri  zaidi  kuliko  nilivyowahi  kufanya  kabla  ya  kujiponya  kutokana  na  mambo
mengine.Athari mbaya ya kujiponya kwa ugonjwa wa kisukari cha aina ya 2: hakuna ugonjwa
wa yabisi, sciatica, fetma, au dyslexia.Hahaha!!” Peter

"Sio  tiba  ya  saratani  au  chochote,  lakini  nilitaka  kumjulisha  Rick  kwamba  nimekuwa
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nikichechemea kwenye kisigino changu cha kulia kwa karibu mwaka sasa.Sijui ni nini kibaya na
najua  dr  atanipa  dawa  ambazo  sijisikii  vizuri  kuchukua,  kwa  hivyo  nilishughulika  na
maumivu.Hivi  majuzi  tulitambulishwa  kwa  RSO  kupitia  rafiki,  Charles,  na  tumeanza
kuifanya.Kwa  siku  mbili  zilizopita,  nimemeza  mafuta  mara  chache/siku  na  asubuhi  ya  leo,
niliamka na  sikuwa  nikichechemea.Mume wangu aliona  mara  moja.Aligundua  kuwa mafuta
lazima yafanye uchawi wake!Asante Rick Simpson![:)] Najisikia vizuri!” H

--  Mpendwa  H,  asante  kwa  habari  njema,  tunapenda  kusikia  kuzihusu  kila
mara.Ningechanganya  mafuta  na  mafuta  ya  mbegu  ya  katani  au  mafuta  ya  mizeituni  na
kutengeneza tincture na kutumia mafuta kwa mada, pia.Bila shaka, kula mafuta ni ufunguo wa
uponyaji halisi na maagizo yote ya jinsi ya kutumia mafuta yana kwenye tovuti yetu.Kila la heri,
JB

“Siku sita zilizopita nilisaidia wanaume wawili waliokuwa na saratani ya Ini na Kisukari.Rafiki
mmoja, chemo, alikuwa na mdomo wake, kuchomwa moto, midomo kuchomwa moto.Ilikuwa
pauni 225 sasa 139, haiwezi kula, kulala, nimechoka sana.Kweli,  amekuwa akiniuliza mengi
kuhusu RSO.Ninamsomesha kila  wakati.Nimekuwa naye kwa miezi  6 sasa.Lakini  baada ya
binamu zake wawili  kufariki  miezi  6  nyuma,  wote  Cancer,  1  Ini  ya  ubongo.Na saratani  ya
tezi.Ninazungumza  na  familia  zote  mbili,  walitaka  kujaribu  RSO  lakini  waliogopa  Serikali
ingechukua nyumba zao au kumtupa jela.Wote wawili walifariki.RIPNdugu.

Lakini wanaume hawa wamekuwa kwenye RSO kwa siku 6 sasa, nilienda kumtazama, kama
nilivyomuahidi.Alishangaa  anaweza  kula  tena  akasema  hawezi  kuacha  kula.Hilo  ni  jambo
zuri.Maana  alipoanza  mafuta  alikuwa  mifupa.Alionekana  mgonjwa.Lakini  baada  ya  siku
6 ...uchungu mdomo uliisha.Alisema, "Ulikuwa sahihi, ninajisikia vizuri zaidi." Ana nguvu tena,
nyingi sana.Alionekana mzuri sana, na rangi nyingi.RSO.Asante tena Rick Simpson.Wagonjwa
wachache zaidi wa saratani wenye furaha.Kuishi na kujisikia vizuri.Amani, Upendo na Bangi
Hutibu” Ron

“Mhudumu wangu ana mgonjwa ambaye anagundulika  kuwa na Lupus na sumu ya zebaki
mwilini  mwake.Baada  ya  takriban  mwaka  mmoja  hadi  sasa  kwa  kutumia  mafuta  yake  ya
kujitengenezea  nyumbani,  sumu  ya  zebaki  imetoweka  kabisa  na  Lupus  iko  karibu
kutoweka.Nywele za nywele zimechukuliwa kila baada ya wiki 2 ili  kuona ni nini hasa na ni
sumu ngapi kwenye mwili wake kwa sasisho za mafanikio yake.Kwa kweli ni ya kushangaza kile
kinachoweza kuponywa kwa asili.Inagharimu kidogo, lakini bado ni nzuri na yenye thamani ya
maisha!” Jesse

"Niligunduliwa na ugonjwa wa msingi  wa myeloid fibrosis,  nilipata dawa ambazo zilinisaidia
lakini sikuridhika kutokana na kuongezeka kwa maumivu na kukosa hamu ya kula na kupungua
kwa hesabu ya damu, kuongezeka kwa ukubwa wa wengu, kukosa usingizi.Baada ya kutumia
dawa hii kwa mwaka mmoja na kutohisi mabadiliko yoyote ya kimsingi niliamua kujaribu RSO,
mwezi 1 tu kwenye mafuta, maumivu yangu hayapo, hamu ya kula imerudi, hesabu ya damu
inaongezeka, nalala kama mwamba. Aguae

"Ninaitumia  kutibu  shida  yangu  ya  kiafya…  Hospitali  kadhaa  katika  eneo  langu  zinasema
isiwezekane…lakini RSO inashangaza… Ninakataa VP shunt katika mwili wangu, nina ugonjwa
wa tishu zinazojumuisha na mengine kadhaa adimu. matatizo… upasuaji 4 wa ubongo ndani ya
siku 36 na nilikataa kujaza mihadarati……bangi ya matibabu tu, RSO na kupumua… Sijawahi
kupona haraka hivyo maishani mwangu… Hata kama maabara yangu yanavyoonyesha mwili
wangu umechakazwa sana na maumivu yangu. kwa kweli sio mbaya…..” Katie

"Mafuta ya bangi yanaponya PCOS yangu (Polycystic Ovarian Syndrome).Dalili zangu nyingi
zimedhibitiwa.Nimeachana na dawa zote 7 ambazo nilikuwa nikitumia kwa ajili yake.Ugonjwa
wa  Neuropathy  wa  Pembeni  niliokuwa  nao  umetoweka  na  hisia  zimerudi  kwenye  miguu
yangu.Ugonjwa wangu wa kimetaboliki unadhibitiwa.Ninapunguza uzani wa hadi 130.
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Dalili nyingi za PCOS na ugonjwa wa kimetaboliki zimetoweka: Homoni ziko sawia (testosterone
ya juu sana ifikapo 180, sasa imeshuka hadi 40).Upinzani wangu wa insulini (sukari ya damu)
uko  chini  ya  udhibiti.Upinzani  wa  Leptin  (Homoni  inayoeleza  unapokuwa  umeshiba)
hudhibitiwa.Hupata  hedhi  ya  kila  mwezi  baada  ya miaka  15  ya ammenorrhea  (ukosefu  wa
hedhi) na anovulation (ukosefu wa ovulation).Maumivu ya neva ya kisukari yamepita.

Hamu yangu imedhibitiwa.Mafuta yamesaidia kuondokana na utegemezi wa sukari.Kupungua
kwa pauni  120  kwa mwaka mmoja  (pauni  10  kwa mwezi)  -  dalili  za  PCOS ni  pamoja  na
kunenepa kupita kiasi, unene wa kupindukia, na ugumu wa kupunguza uzito.Vivimbe chini ya
mikono yangu na kwenye kifundo cha mkono wangu vimetoweka.Arthritis mara chache huumiza
na ikiwa ina maana ni wakati wa mafuta zaidi.

Hidradenitis  Suppurativa  (foliko  zilizoharibika,  chunusi  za  cystic,  vichwa  vyeusi)
hudhibitiwa/kupungua.Acanthosis  nigricans  (mabaka  meusi  ya  ngozi,  ngozi  mbaya,
vitambulisho  vya  ngozi)  vimetoweka.Mafuta  ya  visceral  yalipotea  mara  moja  (mafuta  hatari
karibu na moyo na ini).Chini ya chunusi, cysts na nywele ingrown.Uchanganyiko Bora (vishimo
vidogo,  duru  za  giza  kuzunguka  macho  zimetoweka.)  Hirsutism  (nywele  zisizohitajika  kwa
wanawake kwenye uso, shingo, kifua, mgongo na tumbo).imepungua lakini haijapita.Ni bora
kulala zaidi na usiku kucha.Hakuna maumivu tena kutoka kwa Heels Spurs na Plantar Fasciitis
tena.Hakuna Maumivu ya Kichwa Tena Shinikizo la damu la kichwani kupungua, maumivu ya
misuli na mishipa ya fahamu, shinikizo kwenye mabega, shingo na nyuma ya kichwa kupungua
sana.Kizunguzungu  kama  dalili  za  kizunguzungu  mara  kwa  mara  na  kizunguzungu
zimepotea.Mabadiliko ya hisia yanadhibitiwa.Hakuna bawasiri tena.

Maumivu ya koo ya muda mrefu (koo la mara kwa mara kutoka kwa reflux ya asidi) huponywa
na kuondoka.(reflux  ya  asidi  inabaki,  hata  hivyo,  kama chakula  huathiri  kila  siku).Mzio  wa
msimu umetoweka  (pua  iliyojaa/kujaa,  kohozi  nyingi  asubuhi,  na  macho kuwasha).Mzio  wa
chakula ulipungua (uduvi walikula kwa bahati mbaya, majibu yalikuwa polepole kuliko kawaida,
lakini bado ilibidi  kuchukua benadryl).Msaada wa maumivu ya nyuma.Kidole cha kuchochea
kimepotea.Ugonjwa  wa  matumbo  ya  kuudhi  Dalili  za  IBS  zimedhibitiwa.Shinikizo  la  damu
limepungua.Kovu nililofanyiwa upasuaji wa handaki la carpal lilipona kabisa.

Nimeponya majeraha kadhaa kwa mchanganyiko wa mafuta ya bangi na mafuta ya nazi.Mpenzi
wangu alichoma mkono wake vibaya na hakukuwa na dalili yoyote siku moja baada ya kutumia
mafuta.Cholesterol  yangu  bado  iko  juu.Nilipitia  kipindi  cha  detoxing/herxing  ambapo  ilibidi
niache mafuta au ningezidi kuwa mbaya zaidi.Ninafanya kazi kwa kurudi hadi kipimo sawa.Ini
dhaifu zinazoendeshwa katika familia yangu na PCOS inahusiana na candida albicans na watu
wengi wanapaswa kukabiliana na mmenyuko wa herxheimer ikiwa chachu inachakatwa kupita
kiasi kupitia ini.Nilibadilisha pia vyakula vya kikaboni, na nikaacha kula sukari iliyosafishwa, ili
hiyo inaweza kuwa sehemu ya detox pia.Mafuta hayaonekani kuathiri kolesteroli yangu, lakini
kadiri ninavyofanya utafiti zaidi, ndivyo ninavyoona kwamba kolesteroli sio mbaya kama watu
wanavyofikiri, na mradi tu kuna uvimbe kutakuwa na cholesterol.Ni mfumo wa ulinzi wa mwili
dhidi yake.Kwa hiyo sina wasiwasi.” kupitia Aamann

“Mwanangu ana ugonjwa adimu wa figo uitwao FSGS na amekuwa akitumia dawa hiyo kwa
miaka 2 iliyopita.Kazi  yake ya damu kila  mara ilionyesha albin ya chini  (protini  humwagika
kwenye mkojo ambayo hupunguza viwango vya albin kwenye damu).Tangu kuanza kwa dawa
hiyo (1/4 punje ya ukubwa wa mchele katika PM) kazi yake ya damu imeimarika sana hivi
kwamba daktari wake wa magonjwa ya akili anashangaa.Matokeo ya mwisho yaliyorudishwa
yalionyesha viwango vya albin vya mtu 'wa kawaida'.Daktari  wa magonjwa ya akili  alisema,
"Sijui  unafanya  nini,  lakini  endelea."  Kwa  aina  hii  ya  ugonjwa  wa  figo,  mgonjwa  kawaida
anaweza kutarajia kupandikizwa ndani ya miaka 8 ya utambuzi.Mwanangu aligunduliwa akiwa
na umri wa miaka 2 na sasa ana karibu miaka 25.Bado ana figo zake zote mbili na zote mbili
zinafanya kazi kama mtu 'mwenye afya' ambaye hana ugonjwa wa figo.Daktari wa nephrologist
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anakuna kichwa.Pia  tunamwona mtaalamu wa tiba asili  na tumefanya hivyo kwa miaka 17
iliyopita.Pia amekuwa msaada mkubwa sana lakini NAJUA kuwa dawa ndiyo imerekebisha pato
la albumin.Kuna magonjwa mengi ambayo yanaweza kutibika kwa hili na ninaamini na kujua
kwamba dawa hii imenisaidia mimi na mwanangu.Asante!!"

"Mwana wetu ana Niemann Pick aina C na tumekuwa tukitumia njia ya mafuta ya Rick tangu
Februari 1.Tumetoka kwa mishtuko ya moyo ya wastani 15+ kwa siku akiwa macho na isitoshe
huku akilala hadi mal 2 pekee katika siku 56 zilizopita.Sasa tunaanza kupata mishtuko midogo
midogo.Je, unaweza kupendekeza kutengeneza mafuta mapya na kubadilisha aina?" Kevin

-- Ndiyo, Kevin.

"Kuambatana na aina nyingine ya juu ya THC au ni sawa kuchanganya aina ya juu ya CBD
kama Harlequin na aina nyingine ya juu ya THC kama Candy Kush?"

-- Ningetengeneza mafuta mawili tofauti, nisingependa kupunguza RSO yangu na CBD.Nguvu
zaidi na sedative itafanya kazi vizuri kama dawa.JB

"Kwa kuwa umekuwa ukifanya hivi kwa muda, ungependekeza kushikamana na mafuta ya juu
ya THC tofauti na mafuta ya juu ya CBD?Sitaki kufuata njia ya Wavuti ya Charlotte kwa sababu
tumeona matokeo mazuri katika aina ya juu ya THC ambayo tumetumia.Lakini nina hamu ya
kujua kuhusu Harlequin.Au nihiyo inafanana sana na CW?"

-- Tena, Kevin, ningefanya RSO kutoka kwa aina kuu ya indica yenye nguvu na ya kutuliza
ninayoweza  kupata.Halafu  labda  ningetengeneza  mafuta  ya  juu  ya  CBD  kando  na  kisha
ningeruhusu mgonjwa achague kile kinachofaa zaidi kwao.Katika hali nzuri wagonjwa wataweza
kuchagua kutoka kwa mamia ya aina ya mafuta.Kama tu katika duka la  mvinyo -  kila  mtu
anapenda kile anachopenda na hakuna njia ya kusema ni divai gani atapenda zaidi.

Kurejesha Macho
"Nimetengeneza kundi la 'mafuta ya katani' siku chache zilizopita na kundi la siagi.Nimekuwa
nikimpa mgonjwa wa uvimbe wa ubongo mafuta,  kabla ya kuchukua mafuta alikuwa karibu
kipofu,  baada  ya  mwezi  wa  kuchukua  mafuta,  kuona  kwake  imekuwa  karibu  kurejesha
kikamilifu.Hutapata  matokeo sawa kutoka kwa siagi.Unapata matokeo ya dawa kutoka kwa
siagi, hata hivyo mafuta ni aina ya dawa iliyokolea zaidi, na inafanya kazi kwa karibu kila kitu,
mambo ni ya kushangaza tu. Dion

“Kuchukuliwa  kwa  mdomo  ni  kurejesha  uwezo  wa  kuona  wa  mama yangu.Yeye  ni  kipofu
kisheria katika jicho lake la kushoto.Jeraha lilimwacha bila lenzi na upasuaji kadhaa ulimwacha
na  glakoma.Amekuwa  kwenye  RSO  kwa  mwaka  mmoja  na  nusu  sasa-  akiitumia  kila
siku.Hakuwahi  kugundua  jinsi  macho  yalivyokuwa  yanarudi  hadi  alipokuwa  akijipodoa
macho.Amekuwa kipofu katika jicho hilo kwa miaka 40, kwa hiyo amejizoeza jinsi ya kupaka
macho yake akiwa amefumba macho.Ni njia pekee ambayo angeweza kuipaka kwenye jicho
lake  zuri  ni  kufumba  jicho  lake  zuri  na  kumuacha  kipofu  kabisa.Kweli,  mara  ya  mwisho
alipofumba jicho  lake  zuri,  alianza  kuona  na  kulenga  kutoka  kwa jicho  lake  la  kipofu.Yeye
hujipodoa mara kwa mara ili hajui ni muda gani kabla ya kuona kwake tena, lakini baada ya
kuwa kwenye mafuta kwa zaidi ya mwaka mmoja sasa anaweza kutengeneza picha, rangi, na
hata kusoma baadhi ya vitu kutoka. jicho lake baya!Nilikuwa nimeinua mfuko wa Lays Chips, na
kutoka kwenye meza angeweza kusoma lays.Anafikiri kama angekuwa na lenzi mpya kwamba
maono yake yangerudishwa kabisa.Ili  kupata lenzi mpya lazima awekwe kwenye orodha ya
wafadhili wa chombo- sina uhakika kwamba bima yake itagharamia kitu kama hicho kwa hivyo
kwa sasa- Mafuta haya yamempa muujiza- muujiza wa kuona ambapo hapo zamani kulikuwa
na giza tu.  !Kwa hivyo ningesema HAKUNA MAtone YANAYOHITAJI-  Ugavi wa kutosha tu!
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Sasa, anza kupanda dawa yako!Ah Ndio- Hana USHAHIDI WA GLAUCOMA AIDHA! Lindsay

"Ninatumia siagi ya canna kwa glakoma yangu na huanza kufanya kazi ndani ya dakika 10.Hisia
ya yai lililokufa ganzi katika jicho langu huondoka na kusafisha maono yangu yenye ukungu
maradufu.Sijawahi kupata maumivu ya mwili kwa hivyo sijui kama yanasaidia maumivu, lakini
nina uhakika yangefanya hivyo.Nina umri wa miaka 47 na sina maumivu, labda ni kwa sababu
tayari  ninatumia siagi  ya canna.Sihitaji  tena Wellbutrin  au Adderall,  bangi  imeponya huzuni
yangu  na  ADD/ADHD.Pia  husaidia  wasiwasi  wangu,  daktari  alitaka  kuniweka  kwenye
Klonopin.Hahahaha wow.” Rebeka

"Leo baba yangu ambaye ana ugonjwa wa kuzorota kwa macular na amekuwa kipofu kabisa
katika macho yote mawili  alienda kwa Daktari  tena baada ya kuchukua machozi  yangu ya
Phoenix kwa miezi 6 iliyopita.Leo madaktari  walishangaa kwa sababu maono yake ambayo
hayajafanya  chochote  zaidi  ya  kuwa  mbaya  zaidi  yameanza  kuimarika.Mishipa  ya  fahamu
imeanza  kuungana  tena  na  amepima  leo  na  20/20  kwenye  JICHO  lake  la  KULIA.BANGI
INATIBU.Nilikuwa nimempa Machozi ya Phoenix ambayo nilijifunza kutengeneza kutoka kwa
Rick Simpson.Hii ni siku nzuri sana.Inathibitisha nguvu ya bangi." Gregg

"Sawa, kwa hivyo nadhani wasomaji  wetu wengi walizoea ukweli  kwamba mafuta ya katani
huponya  saratani,  haswa  yanapozalishwa  na  kutumiwa  ipasavyo  na  mgonjwa  anapofuata
maagizo ya Rick Simpson.Halafu umeniona nikiendelea kuhusu kisukari, arthritis, Crohn's, MS
na kila aina ya magonjwa mengine.Wengine tayari wameimaliza na wanajua kuwa mafuta labda
kweli ni tiba yote au angalau inaonekana kwa njia hiyo, wengine hawajafanya hivyo.Kisha tukaja
na kutibu majeraha na kuondoa makovu ya zamani --  rahisi  kuthibitisha,  wengi  wamefanya
hivyo.Kisha  tukasema  mafuta  yanakuza  nywele  kwenye  matangazo  ya  bald  -  na
hivyohufanya.Kisha tukataja shida za uume na wengi walidhani ilikuwa juu.Lakini subiri  hadi
usome ushuhuda huu:

“Nina wazazi  2 wanaohitaji  ushuhuda wao kurekodiwa!Mama yangu anarejesha tovuti  yake
katika  macho  yake  ya  kipofu,  (Baada  ya  kuwa  kwenye  mafuta)  anaweza  kuona  rangi  na
maumbo sasa hata akiwa amefunga jicho lake zuri na Baba yangu ameponya kisukari chake.”
Lindsay

--  Asante,  Lindsay  Bunn  Rogers,  huyu  ndiye  aliyefanya  siku  yetu.Ninachoweza  kusema ni
kwamba kuona kwake pengine kutakuwa bora zaidi, na ningependekeza pia kwamba atumie
mafuta kwenye mishumaa, pia.Suppositories kwa hali ya macho?Bila shaka.JB”

"Nimekuwa  nikitumia  RSO  kwa  zaidi  ya  mwaka  mmoja  kwa  saratani...sio  tu  kwamba
inapunguza uvimbe lakini maono yangu yameboreka kutoka -650 hadi -400.Daktari wangu wa
macho hakuamini  jinsi  maono yangu  yalivyoboreka.Nimelazimika  kubadilisha  miwani  yangu
mara mbili sasa.” Debby

Wanyama - Ushuhuda
"Aliponya mastiff wetu.Alipewa miezi 4 ya kuishi karibu miezi 11 iliyopita baada ya kugunduliwa
na hemangiosarcoma!Nimefurahi sana kupata Rick Simpson na mafuta ya bangi! Amanda

"Sikuwa na habari kuhusu bangi ya dawa.Mbwa wetu mwenye umri wa miaka 14 ni mtiifu sana
na unaweza kuweka nyama ya nyama sakafuni, kutoka nje ya chumba, na hataigusa isipokuwa
ukisema sawa.Kweli, kulikuwa na siagi iliyotiwa mafuta ambayo ilikuwa ikilainika kando ya moto
kwa dakika chache, na Mbwa wa Vumbi lazima alijua kuwa ni mzuri, kwa sababu alikula sana!
Ilikuwa takriban dozi 30 za nguvu za binadamu kwa muda mmoja.Nilikuwa nikijisikia vibaya
sana, haswa wakati miguu yake ilipolegea na akadondoka kwenye nusu fahamu.Nilikaa naye
na kumdunga maji ya sukari mdomoni kwa siku mbili zilizofuata, kisha akaamka, akachoma siki
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ya kijani kibichi, akafanya uchafu mkubwa wa kijani kibichi, akatikisa, na amekuwa kama mbwa
mpya tangu wakati huo.Alikuwa kama mbwa wa mbwa.Mwanzoni niliweka hii chini ya kuwa na
furaha kuwa hai, lakini ilikuwa zaidi ya hiyo.Ilikuwa ni kama mtu alikuwa amemrejesha kwenye
kiwanda.Hiki ndicho kilitufanya tuchunguze sifa za dawa na kugundua hadithi ya Rick Simpson.
Adamu

"Baadhi ya saratani ya Kid's lymphoma T cell CLCT-1 IMEPITA!

Tutakuwa tukienda kwa daktari wa mifugo kwa ajili ya vipimo kila baada ya wiki tatu kwa CBCs
kupima viwango vya kalsiamu na FNA kufuatilia hesabu ya damu nyekundu-nyeupe kwa seli T
za saratani.Hahitaji tena dawa zilizoagizwa lakini tutamweka kwenye Mafuta ya Rick Simpson
ambayo yaliponya saratani kila siku kwa maisha yake yote.Sisi  ni  Familia  yenye Shukrani.”
Mtoto fulani

"Mbwa wangu ana osteosarcoma (saratani ya mfupa).Nilikatwa mguu wake wiki moja iliyopita,
na anatarajiwa kuanza chemo baada ya wiki moja.Kwa saratani yake, kawaida huenea hadi
kwenye  mapafu,  95%  ya  mbwa  hufa  kutokana  na  saratani  ya  mapafu  ndani  ya  mwaka
mmoja.Ikiwa ni  mbwa wako ungeanzisha mafuta sasa na bado kufanya chemo,  au hakuna
chemo na mafuta ya moja kwa moja?Kwa wanadamu unaanza na punje ya mchele, na mbwa
wa lb 70, ungeanza na 3 ya hiyo mara mbili kila siku?Asante kwa kusoma hii na ninasubiri kwa
hamu majibu yako. ”… Eda

"Eda, mafuta yaliokoa mbwa wetu wa thamani Sophie.Alikuwa akifa.Mpe mbwa wako mafuta
HARAKA ...Chemo itamuua.Maombi na wewe...” Brewster

"Nilitibu  uvimbe  wa  mbwa  wangu  kwenye  sikio  lake  kwa  RSO...Ilikuwa  KUBWA na  sasa
IMEPITA!!!!” Andrea

“Mbwa  wangu  alikuwa  na  uvimbe  ambao  daktari  hakutaka  kuufanyia  upasuaji!!Inaendelea
kugawanyika na kuambukizwa.Nilitumia mafuta yangu ya RSO yaliyochanganywa na mafuta ya
kakao,  na  nilipaka  kila  siku  hadi  uvimbe  ukatoweka.Hakuna  ukuaji  ndani  au  nje  ya  kijana
wangu!!" Boris

"Tuna watoto watatu wa manyoya, wenye umri wa miaka 10, 9 & 8, ambao mimi huwatibu kila
siku kwa RSO kama kipimo cha kuzuia.Pia nimetibu vidonda vyao mbalimbali  & madoa ya
mada kwa mafanikio makubwa.Asante Rick! ”… Virginia

"Nimepata  habari  njema  kuhusu  mbwa  wa  marafiki  zangu  ambazo  ilibidi  nishiriki  tu!Miezi
michache iliyopita, pitbull yake Maximus alikuwa na uvimbe ndani ya mguu wake mmoja wa
nyuma  ambao  ulikuwa  haudhibitiwi.Daktari  wa  Mifugo  alimwambia  rafiki  yangu  kwamba
alipaswa kulipa zaidi  ya 3 grand ili  kukatwa mguu, au itaenea na atakufa ndani  ya mwaka
mmoja.Hii ilikuwa takriban miezi 4 iliyopita.Hapo zamani, nilipoona hali yake kuhusu upasuaji
wake  uliopangwa,  nilimtumia  ujumbe  na  kupendekeza  kumlisha  mafuta  ya  Bangi  badala
yake.Alifikiria  angejaribu matibabu ya asili  kabla ya kufanya chochote kikali  na kisichoweza
kutenduliwa kama vile kukatwa.Bahati  nzuri  kwake (na Maximus), tayari  alikuwa na kadi ya
Bangi  tangu  anaishi  California.Kwa  hivyo,  alienda  kwenye  zahanati  ya  Bangi  na  kuchukua
baadhi.Alimlisha tone 1 la mafuta lenye ukubwa wa pea, mara mbili kwa siku pamoja na milo
yake.Mara  moja  alisema  aligundua  kuwa  alikuwa  na  maumivu  kidogo  na  alijisikia  vizuri
zaidi.Kwa  kuongezea,  tabia  yake  ya  kula  ilirudi  kawaida.Baada  ya  wiki  chache  angeweza
kukimbia bila kuchechemea, kwa hivyo alighairi upasuaji wake na kukwama kwa matibabu ya
asili.Amerudi nyumbani kutoka kwa daktari wa mifugo leo, na akagundua kuwa uvimbe wake
UMEONDOKA KABISA.Hakuna athari ya tumor iliyoachwa nyuma.Daktari wa mifugo alishtuka
sana alipomwambia jinsi alivyomponya.

FYI:  Huyu ndiye mbwa wa 3 ninayemfahamu ambaye ameokolewa na mafuta ya bangi.Pia
ninajua wanadamu wengi ambao wameokolewa pia.Ikiwa bado unafikiri Bangi haitibu saratani,
basi haukuwa makini.Nimejua ukweli kwa miaka mingi sasa, na sijawahi kupata mtu yeyote,
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mnyama au binadamu, ambaye mafuta ya Bangi yameshindwa kuokoa. Lara

“Nina jirani yangu ambaye alifanikiwa kuondoa uvimbe kwenye mbwa wake ndani ya mwezi
mmoja kwa kumlisha dawa.Endelea na ndio dozi ndogo sana kwani Rick amesema kimetaboliki
yao iko juu sana kwa hivyo wanakuwa bora zaidi kuliko sisi. Covey

"Ndiyo,  itamsaidia  mbwa  wako.Mbwa  wangu  alishikwa  na  kifafa  lakini  hakuna  hata  kimoja
baada ya mimi kumtia mafuta!” Shelagh

"Tunaitumia kutibu glakoma ya mbwa wetu tunaowapenda.Ana umri wa miaka 12 na usomaji
wa shinikizo la macho ulikuwa kati ya 60 hadi 70 na walisema wanaweza kutoa jicho ikiwa
itafikia 80, kwa hiyo tulianza kutumia mafuta katika miezi michache iliyopita na kipimo chake
cha hivi karibuni cha shinikizo la macho kilikuwa 8 TU! !!Hiyo ni chini ya kiwango cha kawaida
cha shinikizo la jicho na daktari wa macho anakubali kwamba imeandikwa vizuri katika kutibu
glakoma.Huwa tunampa tu pini ndogo kila siku na chochote kikubwa zaidi hupigwa mawe lakini
analala tu vizuri na unaweza kuona uboreshaji wa macho anapoamka.Mafuta pia yamenisaidia
kupata dawa za kupunguza damu za Warfarin ambazo nilizichukia sana na pia kuzitumia kila
siku na sikuwahi kujisikia vizuri na kuchanganya na lishe ya bure ya GMO inapowezekana na
ulaji  mzuri  wa jumla na mazoezi  kadhaa na mimi ni  mtu mpya.Nguvu kwa Mafuta haya ya
AJABU & kumshukuru Rick na wote wanaokuza mmea huu wa ajabu wa uponyaji. Dean

“MUNGU  AWABARIKI  JB  na  Rick  Simpson  kwa  uaminifu  wako  kwa  watu  wanaokuhitaji
zaidi.Nitakuwa  nikitengeneza  yangu  ninapoweza  kusaidia  watu  ninaowajua  wanaohitaji
sana.Binti yangu alitengeneza kidogo kutoka kwa trim kwa uvimbe kwenye mbwa wake.Siku
nne  za  matumizi  alisema  ilionekana  kana  kwamba  ilikuwa  karibu  kuanguka.Bado  nasubiri
matokeo ya mwisho.MUNGU mbele ya CHEMIST!” Greg

"Hadithi ya kushangaza!Ninatengeneza na kuchukua RSO kwa ajili ya matengenezo ya afya
kwani familia yangu imekuwa na saratani nyingi.Nilianza kuwapa mbwa wangu vile vile wote
wawili wana uvimbe mdogo na mbwa wangu wa Shetland ana Discoid Lupus, aina ya canine
lupus.Ni ajabu!Katika wiki kadhaa uvimbe mmoja wa mbwa umepungua kwa 70% na mbwa
mwingine aliye na lupus anafanya kazi ya kushangaza!Kwa mara ya kwanza baada ya miaka
pua  yake  nyekundu,  iliyovimba,  na  yenye  maumivu  inapona!Nimejaribu  maagizo,  steroids,
chakula  na  hakuna  kitu  imesaidia.RSO  inaponya  lupus  ya  mbwa  wangu,  najua  inaweza
kusaidia wanadamu pia!♥♥♥ "Ashley

“Mbariki  YEYOTE  aponyaye  wanyama!!Niliponya  mbwa  wangu  wote  wawili  wa
saratani.Saratani  ya  uterasi  kwenye  moja.Saratani  ya  ngozi  kwa  upande  mwingine.WOTE
wawili  wamepona kabisa.Na ninaponya majeraha makubwa ya 3 kwenye mkono wangu wa
kushoto na RSO pia.IBARIKI RS & JB!!!!!!” Goblin

"Nilimpeleka mbwa wangu kwa daktari wa mifugo kwa sababu alikuwa akichechemea.Daktari
alichukua  eksirei  na  kunionyesha  (niliona  misa  begani  mwake)  na  akaniambia  alikuwa  na
yapata wiki mbili.Walimwekea dawa nyingi za maumivu na zilimfanya awe mgonjwa sana na
nadhani alikuwa anaona na kusikia vitu.

Anyway rafiki yangu anatengeneza pipi za kunyonya na mafuta ya THC hivyo nikaacha dawa za
maumivu na nikawa nampa 1/4 ya kinyonya kila baada ya masaa 4 na alifanya vizuri akaanza
kula tena.Hadithi  fupi,  ilimrudisha wiki  2 baadaye na wakapiga tena x-ray na ikawa imepita
daktari alisema hajawahi kuona kitu kama hiki  hapo awali  ...nitaweka picha...MAFUTA KAZI
KWELI...HAKUNA BULLSH___” Tammy

“Bila wewe na ufahamu wako nisingeweza kuwasaidia marafiki na watu wengine wenye uhitaji
mkubwa.Ni hisia nzuri sana ndani unapoona jinsi ulivyowasaidia.Endelea kusambaza habari,
nitafanya.Inasaidia hata kwa ugonjwa wa arthritis ya mbwa wangu.Ilimzuia kuchechemea ndani
ya siku 2." Krismasi
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“Niliondoa uvimbe wa saratani kwenye uso wa mbwa wangu Ellie.Anatokea kuwa rafiki yangu
mkubwa.Maneno matatu ya kumuelezea Rick...kiongozi asiye na ubinafsi wa maendeleo.”

"Kama  Rick  anajua,  tumekuwa  tukitumia  RSO  kwa  mbwa  na  farasi  wetu  pamoja  na  sisi
wenyewe.Inaonekana kwetu kuwa wanyama wanaitikia zaidi kuliko wanadamu.Tunahusisha hii
sio tu na idadi ya vipokezi waliyo nayo, wao ni mgonjwa asiye na hatia. Brewster

"Nilimwanzishia mbwa wangu karibu nusu ya saizi ya punje ya mchele kwa siku usiku hadi
alipozoea.Fahamu itamfanya mbwa asinzie na inaweza kuwafanya washindwe lakini kama JB
alivyosema wanaijibu haraka.Nilimtibu uvimbe moja kwa moja kwenye uvimbe wenyewe na pia
kumpa  mdomo  mara  2  kila  siku  na  ilifanya  kazi  kwa  chini  ya  mwezi  mmoja,  uvimbe
ulikwisha.Bahati njema!" Phoenix

"Njia  bora  ni  kuipangusa  kwenye  ulimi  wao  -  mbwa wengine  wanapenda  ladha  -  inaweza
kuwatuliza na labda hata kusababisha shida ya mkojo, kwa hivyo usijali kuwa wako sawa.Kwa
mbwa chakula cha nyama mbichi na mifupa pia ni bora na kitasaidia dhidi ya saratani.Tafuta
daktari wa mifugo pia." Whitney

"Mbwa wangu wote wawili hupata mafuta kila siku (matengenezo).Ikiwa ingekuwa hatari kwa
mbwa basi hakika mbwa akila kuhusu gramu 1.5 za mafuta bila uzoefu wa awali angekuwa na
madhara makubwa zaidi ya kulala na kukojoa kitanda.Kati ya mbwa 5 ambao nimewatibu kwa
mafuta, kila mmoja wao amekuwa na nguvu zaidi na alijibu vyema kwa matibabu.Walitofautiana
katika umri kutoka miezi 4 hadi miaka 10, na kutibu chochote kutoka kwa kupunguzwa hadi
saratani.Ndio dawa pekee ambayo mbwa wangu hupata, mimi hutumia Daktari wa mifugo na
yuko nyuma yangu akiwatibu nayo.

Nimeanzisha  kila  mbwa  (pauni  20  hadi  pauni  80)  na  takriban  1/4  punje  ya  mchele  kwa
kipimo.Kama watu, wote wana uvumilivu tofauti,  lakini nimeona hakuna haja ya kuanza kwa
dozi ya chini basi hiyo.Mbaya zaidi kitakachotokea watapanda juu, wakionekana hawana raha,
lala nao tu, watapumzika kwa sababu umepumzika na watalala.Kisha watakapoamka watakuwa
wamejaa nguvu, hii imekuwa sawa na kila mbwa.Dozi zinaweza kuongezeka haraka, kila baada
ya siku kadhaa.

Ikiwa mbwa hawakupenda kile walichopata kutokana na hili,  basi hawangechukua chipsi au
chakula  ambacho  niliweka.Wanaonekana  kuwa hawana shida ya kula  karibu na dondoo  la
mbegu zao za zabibu,  wakiiacha kwenye bakuli  zao,  lakini  kipande cha chakula  kilicho na
mafuta hakiachwa nyuma. Jay

"Miaka michache iliyopita nilianza kuona marejeleo zaidi na zaidi ya "Rick Simpson Oil" na kuwa
mtumiaji wa muda mrefu wa Bangi, nilipendezwa zaidi.Wakati huu, tulipoteza Golden Retriever
yetu  kwa  saratani  iliyozaliwa  kwa  damu  iitwayo  Hemangiosarcoma  ambayo  Goldens
wanajulikana kupata.Ilimuua wiki 3 baada ya kugunduliwa na daktari wetu wa mifugo.Saratani
mbaya ya haraka zaidi.

Wakati huo, mimi na mke wangu tulianza kutengeneza na kutumia RSO, kama njia ya kudhibiti
Multiple Sclerosis na uharibifu wake wa neva wa uti wa mgongo.Mmoja wa marafiki zetu Golden
Retrieverghafla  akawa mgonjwa,  na kukutwa na Hemangiosarcoma, na kupewa wiki  2 max
kuishi  na Vet.Nilishauriana na wamiliki,  na tukaanza kumpa mbwa,  Betty,  na  RSO takriban
kipimo cha saizi moja ya "punje ya mchele" kwa siku na chakula.

Katika  siku  3  hadi  5,  hakuwa tu  JUU na  KUHUSU,  lakini  kwa kweli  alikuwa akikimbia  na
kucheza tena.Yeye huwafukuza mabwana wake wa Baiskeli ya Mlimani kote kwenye njia za
uchafu za ndani siku nzima, na anaonekana mwenye afya njema kuliko alivyowahi kuwa.Katika
ziara  yake  ya  kurudi  kwa  Daktari  wa  mifugo,  mwanzoni  alichanganyikiwa  kwa  sababu  ya
utambuzi  wake  wa  awali  na  alitarajia  kufa  haraka,  kama  wanyama  wengine  wote  ambao
amewagundua vizuri.Kisha akajibu mara moja na kutangaza kwamba alikuwa ametambua hali
yake kwa upotovu, lakini alipoambiwa kuhusu matibabu yake na RSO alilipuuza wazo hilo, na
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akasema hakuna  uthibitisho  wa kimatibabu  wa ufanisi  wake.Kukataa  kwake  kuamini  katika
"Muujiza  wa  Tiba"  halisi  ni  uthibitisho  wa uanachama wake  katika  Jumuiya  ya  Wasioamini
wenye vichwa vigumu [Madaktari].

RSO imekuwa na athari kubwa kwa MS yangukama inavyothibitishwa na upimaji unaoendelea
mimi hufanya ili kufuatilia maendeleo ya magonjwa [michezo ya kompyuta, mchezo uleule, toleo
lile lile, mwaka tofauti, ninaifanya kwa haraka na kwa usahihi zaidi].Nimepunguza uzito, na nina
afya njema zaidi kuliko hapo awali, baada ya mtu-mtu baridi kabisa kuacha Madawa yote ya
Madawa ambayo madaktari wamenitumia kwa miaka 15.Na, labda sio matokeo ya moja kwa
moja YA,  lakini  hata hivyo nilipata nguvu kwa matumizi  ya RSO, BAADA YA MIAKA 50 ya
kuvuta  tumbaku  hatimaye  niliweza,  siku  60  zilizopita,  kuzima  sigara  yangu  ya  mwisho,  na
kutupa nje sahani zote za ash.NINA FAHARI SANA kwa ukweli huo, na nashukuru kwa nguvu
ambayo RSO imenipa kupambana na mapepo yangu ya kila siku.Dunia, hata hivyo, inanuka
zaidi  sasa!!!!!Pia,  takriban  $250  kwa  mwezi  zinazotumiwa  kwa  tumbaku,  sasa  zinaweza
kutumika kwa vyakula vya ubora wa juu, na kiwango bora cha MAISHA.Asante sana Rick na
JB.Umebadilisha maisha ya familia  yangu kuwa bora!!!!!Nimekipenda Kitabu chako!!!”  Weka
alama

"Paka wangu alipata mchele wa nafaka 1/4 -1/3 wa ukubwa wa mara 2-3 kwa siku kutibu UTI
yake ya muda mrefu wakati  mizunguko mingi ya maji,  antibiotics,  na dawa hazikuweza, pia
kumtia kwenye mlo mbichi na hakuwa na inatokea tena.Bila shaka kwa saratani ungependa
kutumia  kipimo  cha  juu  zaidi.Kwa  ujumla  mimi  hujaribu  kutafuta  dozi  ambayo  haionekani
kuwaathiri sana - haitawaumiza kamwe lakini mmiliki angegundua usingizi, kutoweza kudhibiti,
labda  ulevi  kidogo.Kwa  kweli  katika  saratani  haujali  -  zifanyie  kazi  haraka  uwezavyo  ili
kuongeza viwango vyake hatua kwa hatua.

Hii ni kwa ajili ya "matengenezo" - kwa mfano mbwa wangu ambaye jicho lake lilitolewa kwenye
glakoma (na anafanya AJABU) ana hatari ya jicho lake lingine kupata glakoma kwa hivyo mimi
humtia dozi angalau mara mbili  kwa siku na mafuta na nimepata nzuri.  dozi ambayo haileti
kukosa choo n.k lakini bado anapata mafuta yake.Nilimfanya achukue zaidi kabla ya jicho kuhisi
maumivu.Kwa kweli ninahisi kama mafuta yalimsaidia zaidi ya dawa za maumivu za kawaida
baada ya op pia - siku ya 1 au 2 alikuwa na dozi 1-2 za dawa za maumivu za daktari wa mifugo
kisha nilienda kwa RSO pekee, siku baada ya upasuaji alikuwa tayari. alitaka kucheza mpira
tena na alikuwa & ni  msichana mwenye furaha.Chloe hakika atalamba RSO kwenye kidole
changu - tofauti na paka wangu ambaye anaichukia.LOL (…)

Sioni kuwa RSO husababisha wasiwasi kwa wanyama - unyeti mwepesi unaweza kutambuliwa
na viwango vya juu.

Nilitumia RSO kwenye ferret yangu - alikuwa mzee sana na aliamka siku moja akiwa dhaifu
sana, labda alikuwa na kiharusi.Nilimpa dozi ndogo za RSO hadi siku hiyo ili kumfanya alale tu -
jioni hiyo alionekana kuamka - akitikisa kichwa na kufanya kama mbwa wangu wanavyofanya
wakati  wanakula  bangi,  nilimwacha  tu  akilala  bila  kufikiria  mwili  wake  utafanya  nini.  fanya
angalau hana uchungu au mateso - nilipata wazo nusu ataamka sawa- cha kusikitisha alifariki
lakini ubora wa maisha yake hadi siku hiyo ya mwisho ulikuwa mzuri kwa hivyo ninahisi RSO
ilimpa siku bora zaidi ya mwisho. inawezekana.Najua hakuwa na uchungu na alilala kwa amani
sana na najua haikuwa sana RSO kwani alikuwa amepewa dozi asubuhi na mapema mchana
basi hakuna kitu na nilimchunguza sana jioni hiyo alikuwa amelala tu - angeweza kuamka lakini
alitaka kulala tu.” Whitney

--  Ubora  bora  wa  maisha  hadi  mwisho,  hiyo  ndiyo  muhimu  pia  wakati  mafuta
yanahusika.Asante, JB

“Nina hakika umeshawahi kujibu swali hili.Je! ni kipimo gani kinachopendekezwa kwa mbwa wa
Mastiff wa Kiingereza ambaye ana uzito wa takriban pauni 135?Ana ukuaji mkubwa sana katika
eneo lake la kinena.Inaonekana kama gunia la 3 la mpira kusema ukweli.Ana umri wa miaka 12
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na ningependa kuona ikiwa matibabu ya RSO yangeshughulikia ukuaji huu.Asante!”

-- Janette, kimsingi huwa ni sawa, unaanza na dozi ndogo (nusu punje ya mchele au pungufu,
1-2-5 mg) mara tatu kwa siku, angalia jinsi mgonjwa anavyoitikia kisha unaongeza dozi kila
baada ya nne. siku au kila unapompa mbwa/mgonjwa mafuta.Kisha unawaweka kwenye gramu
kwa  siku  hadi  wapone  kwa  100%  na  kisha  uhakikishe  kuwa  wanaendelea  kula  dozi  za
matengenezo.JB

"Jana  Chloe,  mtoto  wangu  wa  umri  wa  miaka  8  aliyemwaga  mbweha  wa  kike  wa  Heeler
aligunduliwa na glakoma katika jicho moja.Shinikizo lilikuwa juu sana katika jicho lake 1 na
anaweza kuwa kipofu ndani  yake kabisa.Tulifanya matibabu ya dharura kwa maji  ya IV na
mannitol  na  anatumia  dawa  kadhaa.Shinikizo  lilishuka  lakini  sio  nyingi,  na  hafurahii
marekebisho ya maisha nusu kipofu hivi sasa.Ninataka kumtendea na RSO kwani imekuwa ya
kushangaza kwa bf yangu na uchungu wangu mwenyewe na ninaamini sana mafuta na hadithi
ambazo watu husimulia hapa ni  za kushangaza.Sitaki  Chloe aishie kupata glakoma kwenye
jicho lingine na ninataka kuponya chochote ninachoweza kwenye jicho lililoathiriwa.Ninaelewa
wanyama  kipenzi  wengi  wamesaidiwa  na  mafuta  hayo  &  ningefurahi  sana  ikiwa  Chloe
angeweza kurejesha maono yake au hata maono fulani kwenye jicho lililoathiriwa ...Asante kwa
msaada wowote au ushauri! ”… Whitney

-- Whitney, mpeleke kwenye mafuta.Mafuta mengine ni bora kwa glaucoma kuliko wengine.Njia
rahisi zaidi ya kujua jinsi inavyoweza kuwa na ufanisi ni kuchukua dozi na kutazama macho
yake asubuhi.Ikiwa ni safi,  tafuta aina nyingine au mchanganyiko wa matatizo.Ikiwa una vitu
vingi  vya  kusafisha  juu  yao,  kuna  uwezekano  mkubwa kuwa ni  shida  nzuri  ya  kupunguza
shinikizo la ndani ya macho.Kila la heri, JB

“Asante JB!Jana nilifikiri tunafanya maendeleo ya ajabu, jicho lilikuwa safi (nilitoa machozi siku
nzima) & mwanafunzi hakuwa amepanuka kikamilifu & ingawa hailingani na mboni  ya jicho
lingine nilifikiri  inajibu  mwanga,  lakini  asubuhi  ya leo  inaonekana mawingu yote tena.Labda
katika mwanga mkali kama jana itaonekana bora zaidi ... Je, unapendekeza nimpe dozi mara
ngapi na mara ngapi?Mpaka sasa nimekuwa nikifanya dozi ndogo sana ya pea size, yeye ni
30# tu na inaonekana inamuathiri, mbwa huyu siku zote alipenda kula mashina na majani au
kunguru, kupata moshi n.k ili nijue anapoathirika. mafuta pia yanaonekana kumuathiri kidogo
sawa na kama alikula mashina, hiyo hainisumbui hata hivyo, nahisi kama hiyo inamaanisha
'inafanya kazi'." Whitney

-- Whitney, ningempa na kitu kizuri mara mbili au tatu kwa siku.Kadiri unavyoingia ndani yake
na  haraka,  ndivyo  bora.Hata  kama  atalazimika  kulala  kwa  siku  moja  au  mbili,  ni  nani
anayejali.Coma kidogo iliyosababishwa na katani haiwezi kuumiza.JB

“Inasikika vizuri kwangu!Nitafanya hivyo leo.Jana pia alikuwa amechoka sana.Asante kwa jibu
la haraka JB! Whitney

"Marafiki zangu 1/2 mbwa mwitu 1/2 husky walikuwa wakipenda kula hashi na alipokuwa na
mmea wa chungu kwenye sebule yake pooch alikuwa akiilinda.Ikabidi wampe rushwa ya chipsi
ili aachane nayo.Ninahisi wanyama pori zaidi walikuwa walaji bangi basi tunavyofikiria.” Peter

“Boston terrier/  pug yangu huiba yangu nisipoificha!!LOL...inaonekana kama kichwa chenye
majimaji anapokosa.” Sarah

“Shimo langu linapenda magugu pia!Ninapunguza, yuko pale pale anaomba majani...” Melody

"Husky wangu huiba keki zangu za mafuta wakati  wowote anapopata ...Nina hakika anajua
athari ganiina juu yake pia ...Labda ni kwa sababu nilimpa hisa zangu zote kutafuna alipokuwa
mtoto wa mbwa.” Brian

"Wanyama wanajua wanachohitaji na watatumia wanachohitaji - werevu!" Sheri
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"Anza kwa dozi ndogo hata hivyo, nyingi sana na wanapata udhibiti wa kitanzi na dhaifu wa
misuli." Zac

“Mbwa wangu jana alikula sehemu ya mmea kwa sababu alijua ingesaidia tumbo lake baada ya
kupata  mafuta  ya  kuku  na  kula  rundo  lake  alitembea  sana  na  baadaye  akajitupa  kisha
akapumzika kwa raha.Nadhani ni nini kilikuwa kwenye puke yake -- majani ya sufuria.Mbwa
mwenye akili." Donna

"Fikiria ilikuwa nyuma katika miaka ya 70 FDA iliripoti kwa mara ya kwanza bangi kuua seli za
saratani ...Ninachojua ni kwamba kansa ya tumbo ya paka wangu inaonekana imekwisha, sasa
anakula vizuri, ananenepa na kukimbia kama paka mpya...” Tony

"Nimekuwa nikimpa paka wangu wa umri wa miaka 19 bangi iliyoondolewa kwenye ardhi tangu
Desemba 2011.Alikuwa mlegevu sana, kinyesi chenye kukimbia, dalili za uzee wa paka...mtu
niliyemfahamu ambaye alifanya kazi kwa daktari wa mifugo alipendekeza nimpe 1/4 aspirini, 1/4
t metamucil ...alifanya hivyo kwa siku chache kisha akaamua kujaribu bangi...Mimi hunyunyiza
kiasi kidogo katika chakula chake chenye unyevu kila baada ya siku kadhaa...bado yuko nasi!!!”
Lori

"Ndio,  niliponya  paka  wangu  wa  saratani  mnamo  Juni,  daktari  aliposema  nimuweke
chini.Alimlisha  tu  Mafuta,  na ndani  ya  siku  10  tumor  mbaya ilikuwa imekwenda!Daktari  wa
mifugo alisema ni muujiza! Charlie

"Nilikuwa na mteja ambaye alitibu uvimbe wa paka wake na jambo lile lile likatokea - lilijitokeza
moja kwa moja, bila kuacha chochote ila ngozi mpya inayong'aa." Sita

“Unamlisha paka mafuta, sawa na binadamu ...>KULA!Nilimponya paka wangu wa miaka 14
uvimbe kwenye mdomo wake kwa kumlisha mafuta ya Bangi  kwa wiki  moja na nusu...basi
POOF!...>ONDOKA!Daktari wangu wa mifugo alisema, "Miujiza hutokea."

-- Alikuwa sahihi, Charlie, miujiza hutokea bila kutarajia mara nyingi mbele ya mafuta.Asante na
ninakutakia heri wewe na paka wako.JB

"Maabara yangu ya miaka 12 ilikuwa na shida sawa na uvimbe unaokua na ugonjwa wa arthritis
amekuwa akitumia  mafuta  ya Simpson kwa miezi  6+ na amepoteza karibu lbs 20 (alikuwa
mzito) na anahisi vizuri zaidi na kuzunguka kwa urahisi zaidi.Uvimbe wake pia umeisha!Sina
hakika  ni  kiasi  gani  anachochukua sasa lakini  ni  zaidi  ya punje  3  za ukubwa wa mchele.”
Andrea

"JB, tumemtengenezea bechi kadhaa kwani tunamtengenezea bechi mpya kila baada ya miezi
2,  kwani  anachukua  1cc/siku.Tumetumia  aina  2  tofauti.Kwa  sasa  anatumia  kundi  lile  lile
lililoponya saratani ya paka wangu.” Charlie

“Rick, sina budi kukushukuru.Paka wangu mpendwa wa miaka 14 aligunduliwa mnamo Juni 1
na saratani  ya squamous cell.Nilimponya na RSO ndani  ya WIKI  MOJA!Daktari  wa mifugo
anasema ni muujiza.Nilimrudisha kwake mnamo Juni 8 na akaniuliza ikiwa ni paka yule yule,
kwa sababu uvimbe mdomoni  mwake ulikuwa karibu kutoweka na alitarajia  kabisa kwamba
nilikuwa  nimerudi  ili  kumweka  chini.Sasa  yuko  karibu  kupona  kabisa.Ninampenda  sana  na
imenibidi kukushukuru kwa kushiriki jinsi ya kutengeneza dawa vizuri BILA MALIPO!”

"Paka wangu aligunduliwa na aina ya 'saratani inayokua kwa kasi, fujo, isiyotibika, isiyoweza
kufanya kazi' Juni mwaka jana, saratani ya squamous cell kwenye septamu yake, ambayo ni
mbaya kama inavyosikika.Alipewa miezi 1-3 max, na daktari wangu wa mifugo alipendekeza
kwa  upole  'nimwache  aende  sasa'.Nililia,  nilifikiri  juu  yake  na  niliamua  kuwa  singeweza
kumtazama akifa.Niliingia  mtandaoni,  nikagundua kuna tiba  nyingi  sana za saratani.Alianza
kumpa idadi ya virutubisho, nk.Alikuwa anaendelea vizuri, lakini saratani ilikuwa bado inakua na
kuathiri kupumua kwake.Uvimbe hatimaye ulianza kukua hadi upande mwingine wa pua yake,
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na mnamo Desemba alianza kuteremka.Nilidhani, sawa, ni wakati sasa.

Kisha  nikagundua  bangi  na  jinsi  inavyoweza  kuua  saratani.Hadithi  ndefu,  Ted  amekuwa
akichukua RSO tangu Desemba sasa.Ilikuwa ni hali  kidogo mwanzoni kupata kipimo kidogo
sahihi,  kwa sababu yeye ni  paka.Na ndogo sana kuliko  mwanadamu.ANAlala  vizuri  SANA,
kupumua kwake ni bora wakati analala, hamu yake imerudi, ingawa sio kama zamani.Hii yote ni
safari inaendelea na sijui itaishaje.

Walakini, tumor inaonekana kuwa gorofa, ingawa polepole sana.Nadhani kama hii isingekuwa
saratani  mbaya  sana,  labda  angeponywa  miezi  kadhaa  iliyopita.Daktari  wangu  wa  mifugo
amefurahishwa na jinsi anavyofanya.Kwa hivyo ninaichukua siku baada ya siku na ninafurahi
kwamba siku nyingi hizo zinaonekana kuwa siku nzuri.Tarehe yake ya mwisho ya mwisho wa
matumizi ilikuwa Septemba iliyopita kwa hivyo anaendelea vizuri." Anne-Marie

“Haya!!!!Nina paka wa bangi  pia.Mafuta ya bangi  ya kiwango cha juu yaliniokoa kulazimika
kutoa $4800 kwa madaktari  wa mifugo ili  kuua...Namaanisha uh...kufanya upasuaji  kwenye
sikio la paka ili kuondoa uvimbe.Hooray kwa Kitties za Bangi na Bangi!" LinZy

"Kitu cha RSO-ish kiliokoa maisha ya mbwa wa pauni 40 -- mafuta yaliyotolewa ethyl ambayo
yanafanana na RSO yaliyotumika kumwokoa mbwa wangu ambaye alikuwa amekunywa dawa
ya 'jirani  ya  kuzuia  kuganda.Daktari  wa mifugo alisema kwa njia  ya simu kwamba alikuwa
amemaliza  kazi,  amechelewa sana,  na hangeweza kunusurika  kwenye gari  la  dakika  40 ili
kuuawa, na nilishauriwa kumfanya astarehe.

Mwenzangu  mwaminifu  alikuwa akitokwa  na  povu  mdomoni,  alishikwa na  kifafa  mara  kwa
mara, alipatwa na joto kupita kiasi, na koo lilikuwa limevimba hivi kwamba hangeweza kupumua
kwa shida, akiingia na kutoka kwa fahamu. Hakika kufa, hakuna swali.Kujaribu kupunguza njia
yake kutoka kwa ulimwengu huu, nilipasha moto 1/2 gramu ya mafuta ndani ya tsp ya siagi na
kuijaza koo lake kwa kidole changu, nikisukuma mwanya kwenye koo lake lililovimba.Ndani ya
dakika kumi, hakuwa tena na povu mdomoni, homa yake ilikuwa imekatika, alikuwa akipumua
kawaida, degedege na mishtuko yote ilikuwa imeisha.

Alikunywa  maji  kwa  hamu,  kisha  akajilaza  kwa  muda  wa  saa  12  na  kuamka  katika  hali
iliyoonekana kuwa nzuri, akikimbia na kucheza ndani ya dakika za kuamka.Nilimwambia daktari
wangu wa mifugo, na kumwomba achapishe tukio hilo katika uchunguzi wa kesi, na alikataa,
akidai kuwa bangi ni sumu kwa mbwa! Alan

"Nina mbwa ambaye kitu kama hicho kilimtokea.Alikuwa na Tumor yenye ukubwa wa mpira laini
kifuani huku ngozi yote ya kifua ikiwa imevimba.Madaktari 3 wa mifugo walimpa wiki 6 ikiwa
ningeruhusu hapa kuishi kwa maumivu.Mmoja alikuwa amechomoa mavi kwenye sindano tayari
kumuua.Nilimleta nyumbani na siku 3 baada ya kuanza matibabu iliibuka.Siku mbili baadaye
alijirudia mwenyewe na mwenye furaha.” Tajiri

"Tunaitumia  kwa chihuahua  wetu  wa  miaka  14  ambaye  ana  kifafa.Miezi  michache  iliyopita
tulidhani hatadumu kwa muda mrefu, kwa hivyo nilifikiria kwa nini nisijaribu mafuta?Ndani ya
siku moja alikuwa kama mbwa mpya kabisa!Alikuwa anakula vizuri  zaidi  na alikuwa akijihisi
mwepesi na akitaka kucheza!Mambo haya yanafanya kazi kwa mambo mengi!” Akili

"Tulipokea mtoto wa mbwa ambaye alikuwa amekanyagwa na binadamu mkubwa sana.Yeye ni
chihuahua cha kuchezea, alikuwa na chembe ya inchi nne kwa nne ambayo ilifunika nusu yake
yote ya chini.Alipata hali mbaya sana na kuanza kuhisi baridi, hivyo niliamua kwamba kujaribu
machozi hakuwezi kumuumiza sana.

Nilipomnywesha dozi mara ya kwanza, alishindwa kutikisa kichwa.Hata hivyo nina furaha sana
kukuambia kwamba baada ya wiki ya machozi mara tatu kwa siku, yeye ni mtu mdogo mwenye
furaha, mwenye afya na asiye na furaha.Asante Rick na JB kwa kutuanika ukweli.Mimi na mke
wangu tunaamini machozi yalimwokoa.
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Tusisahau kwamba nilikuwa nikipima chihuahua ya toy ambayo ilikuwa chini ya pauni na gramu
ya RSO, mara 3 kwa siku.Hiyo ni gramu 3 kwa siku kwa mtoto wa mbwa ambaye uzito wake
ulikuwa chini ya pauni moja, na alikuwa karibu na kifo kutokana na kukanyagwa na mvulana
mwenye uzito wa zaidi ya pauni 300.Kama kweli bangi ilikuwa na sumu, kaimana hangekuwa
nasi, akikimbia na kuruka moshi wa magugu.” Yoshua

"Ninaitumia kwa mbwa wangu.Lakini ni kidogo sana kuliko vile tungetumia sisi wenyewe.Nina
umri  wa  miaka  12ambayo  ililemewa  na  ikabidi  aondolewe  nyonga,  na  sio
kubadilishwa...kuondolewa!Wiki  4  katika  ...Hakuna  kovu  kutokana  na  upasuaji,  anatembea,
bado  nachechemea  lakini  anatembea  vizuri  na  nilitumia  mafuta  badala  ya  dawa  za
maumivu...ilifanya kazi vizuri! Dolly

"Nilimpa mtoto wetu wa wakati  huo mwenye umri wa miaka 13 ili  amsaidie na ugonjwa wa
yabisi  kwenye  miguu  na  nyonga...mshangao,  sisi  pia  si  tu  got  mbwa  springy  lakini  pia  4
puppies.Hakuna njia ambayo angeweza bado kuwa na lita, na wote ni wazima na wanaendelea
vizuri!Napenda RSO! Julie

"Mbwa wangu alikuwa na tatizo la  ngozi (upele uliomsababisha kung'oa manyoya yake) na
maambukizi ya sikio yaliyojirudia.Sikuwa na RSO lakini nilimpa tincture iliyotengenezwa na rafiki
yangu.Manyoya  yake  yamekua  tena  na  maambukizi  ya  sikio  yameondolewa.Ikiwa  tincture
ilifanya  kazi  vizuri,  ninafikiria  na  RSO  ningeweza  kumponya  kabisa.Kwa  hivyo  ningesema
kwamba  ndio,  RSO  ingeshughulikia  saratani  ya  mbwa  vile  vile  inavyofanya  kwa
wanadamu.Ubarikiwe na Rick na wewe pia, JB.”

-- Asante, Bette.Mawazo yako ni ya kimantiki na sahihi.Wanyama wana kimetaboliki ya haraka,
na  hivyo  mafuta  huwaponya  haraka  zaidi  kuliko  kuwaponya  wanadamu.Ni  radhi  kuponya
wanyama na mafuta, wanapenda kuichukua.JB

“Nawapenda  wanyanyasaji  wangu  pia.Smokey  bado  yuko  nasi  kwa  wale  ambao
mnashangaa.Hatua  ya  4  ya  seli  ya  wingi  haiwezi  kumzuia  mnyanyasaji.Hasa  anapokuwa
kwenye mafuta.Kwa maisha sasa.Heshima nyingi.” Bocaj

"Ninaitumia kwa mbwa wangu.Kidogo tu kidogo kuliko tungefanya.Nina mtoto wa miaka 12
ambaye  alikimbia  na  ikabidi  aondolewe  nyonga.Haijabadilishwa...imeondolewa!Wiki  4
katika ...Hakuna kovu kutoka kwa upasuaji, tembea, bado na kulegea lakini huzunguka vizuri na
nilitumia mafuta badala ya dawa za maumivu ...Ilifanya kazi nzuri!(…) Nina Rotty mwenye umri
wa miaka 9 ambaye ana minyoo ya moyo, mizio ya kutisha, nguvu kidogo sana na kupoteza
nywele kwenye mkia wake.Kuanzia kwake leo  ...Nimemuokoa Chihuahua mwenye umri  wa
miaka 10 ambaye ana vivimbe 3 na najua hili litamrekebisha !!!” Dolly

"Mbwa wetu aliingia akiwa na chozi kubwa kwenye pua yake.Tunaishi kwenye shamba kwa
hivyo hatujui jinsi ilifanyika.Jeraha iliyosafishwa nje na iliyokatwa na RSO.Alienda kulala.Jeraha
lilipona kabisa.Na ndio, kunywa maji mengi.Nyingine kwa Rick!!" Nyuki

"Biskuti za Mbwa za RSO OIL na mafuta yaliyowekwa kwenye vidonda vya saratani kwenye
mguu wake yalikuwa ½ saizi ya noti ya dola.Alikuwa anaanza kulia akiinuka na kutetemeka
kwake  kulikuwa  mbaya.Nilijua  RSO  ingefanya  kazi...Siku  iliyofuata  aliamka  bila  kulia  na
kutetemeka na alikuwa akikimbia kuzunguka yadi siku chache baadaye na rafiki yake mdogo
Nugget, panya terrier.Hiyo ilikuwa miezi 6 iliyopita.Yeye ni kama mbwa wa miaka 6 sasa, sio
miaka 12.Hiyo ni moja ya hadithi nyingi ambazo nimeshuhudia katika miaka 2 iliyopita.

Hadithi yangu ni ndefu zaidi ...RSO iliokoa maisha yangu.Hakuna Opiates tena.Na maumivu
kidogo sana mara nyingi.Asante sana Rick Simpson...Amani iwe kwenu.” Ron

"Nimekuwa akimtibu rafiki  yangu mwingine ni  Jack Russell  terrier  mwenye uvimbe mkubwa
nyuma yake. 'Dk Jay alisema ameona hii mara elfu na sio nzuri kwa mbwa wa kiume mara tu
inapogunduliwa.Nilianza  kumpa  matone  ya  RSO  vile  vile  niliweka  RSO  kwenye

- 183 -



uvimbe.Nilidhani angeondoka baada ya siku chache.Kama nilivyoona uvimbe huu hapo awali
kwenye mbwa wa rafiki.Alipita siku chache baadaye.

Kweli,  Nugget  anafanya vizuri,  uvimbe ni  gorofa kwa ngozi  na Hakuna rangi  kwake.Ilikuwa
inaonekana nyeusi mbaya sana, nyekundu ya zambarau na ikivuja damu.Ndani ya siku moja
ufa kwenye uvimbe ulikuwa nusu ya saizi siku mbili baadaye ukatoweka kabisa na kutokwa na
damu ukaacha kuchubuka.Hiyo ilikuwa wiki mbili zilizopita.Yeye yuko 1/2 ga siku na anaichukua
vizuri.Alilala  sana siku  chache za kwanza,  sasa anakuja,  analamba,  na yuko sawa.Hakuna
miguu inayoyumba, Nugget anafanya vyema.Ninaamini niliipata Saratani kwa wakati.Uvimbe
unapungua haraka na yeye ni mbwa mpya.Tena ya kucheza sana.Asante tena Rick S.” Ron

"Nadhani watu wa kawaida wamekuwa wabongo na kampuni za dawawatu wengi wanaokula
kutoka kwa mikono yao,  watu wenye tamaa.Uwezekano mkubwa zaidi  hawatawahi  kutumia
bangi hospitalini au kupitia kwa daktari yeyote wa dawa za kimagharibi.Ikiwa haiwezi kuwa na
hati  miliki  haitafanya  pesa  kwa  makampuni  ya  dawa.Kwa  bahati  nzuri  ninaishi  California
ambapo imekubalika na kukumbatiwa.

Nilitengeneza kundi langu la kwanza la RSO mwezi uliopita.Nimekuwa nikiwapa mbwa wangu
wote wawili kwani wote wana uvimbe mdogo na vile mbwa wangu wa Shetland ana aina ya
canine lupus.Sio tu kwamba uvimbe mmoja umepungua kwa 50% katika wiki kadhaa lakini wote
wanaonekana  kuwa  na  nishati  zaidi  wakati  wa  mchana  na  wanalala  vizuri  sana  usiku.Na
inaonekana hata inamsaidia mbwa wangu wa Shetland na lupus yake.Ninawapa punje ndogo
ya mchele saizi ya RSO kwa kutumia kutibu.Pia niliweka RSO moja kwa moja kwenye pua yake
kwani lupus inaila.Katika wiki pua yake inaonekana bora zaidi katika angalau miaka 4!

Hivi majuzi nilitengeneza cream ya uso na RSO pia, nakumbuka Rick alizungumza juu yake
kwenye  kitabu  chake.Naipenda!Ngozi  yangu  inaonekana  kuwa  nyororo  na  nyororo  kila
siku.Hata mimi huichukua kwa mdomo kama kinga.

Hivi majuzi nilikuwa na uvimbe mdogo wa Kiini Kiini cha Tendon kilichotolewa kwenye mshipa
wangu wa paja.Ilikuwa saizi  ya  chungwa na  ilikuwa imefungwa kwenye  siati  yangu.Daktari
wangu alisema ni uvimbe adimu sana na hana uhakika kwa nini ulijitokeza.Nilichukua mafuta
kwa takriban wiki tatu kabla ya upasuaji.Siwezi kungoja kupata ripoti ya mwisho ya ugonjwa na
kipimo cha tumor.Nadhani ilikuwa ikipungua kutoka kwa RSO!

Asante Rick kwa kujitolea maisha yako kwa sababu hii,  najua kwa pamoja tunaweza kuleta
mabadiliko.Watu  ambao  "wanajiponya"  wenyewe  wanahitaji  kukusanya  rekodi  zao  zote  za
matibabu  na  kueneza  neno.Nadhani  ikiwa  kuna  uthibitisho  wa  kutosha  na  nyaraka  nzuri
kwamba tunaweza kupata nafasi ya siku moja kuwa na uwezo wa kudhibitisha na kushawishi
mkondo wa faida za kuua saratani za RSO.

Kwa  mara  nyingine  tena  asante  Rick.Ni  watu  kama  wewe  wanaonipa  imani  katika
ubinadamu.Endelea  na  imani  yako,  na  ujue  kwamba  shauku  yako  imeponya  wengi  na
kuwafanya waumini kutoka kwa watu wengi.Wewe ni mrembo." Ashley

“Hadithi  nyingine ya kuongeza kwenye kitabu!Gelding yangu iliteleza na kuanguka (naweza
kudhani tu, sikuona kilichotokea) na kurarua hoki zake zote mbili.Hoki kwenye farasi sio jambo
rahisi zaidi kufunga na kuweka safi, kama jambo la kweli, ni bure!Unaweza kununua vifuniko
vya gharama kubwa zaidi na bado huteleza na kushikamana na jeraha.Baada ya takriban siku 4
za kufunga kofia zake, nilikata tamaa.Haikuwa msaada wowote nilipolazimika kumvua bandeji
kwenye majeraha huku nikilowa kwa bomba la maji ili kulainisha.Hakuwa na furaha hata mimi
masikini!!Niligeukia  kitu  pekee  ninachojua  kuponya  zaidi  chochote  ...RSO!Tuna  jarida  la
'mabaki' RSO ambalo tunatumia kwa mada au kwenye bomba ili kutusaidia kulala.Nikaushika
huo  mtungi  na  kuelekea  kwenye  hoki!!Nilipaka  vidonda  vyake  kwenye  tundu  la
mafuta.Alizifunga na kutumaini bora.Asubuhi ilikuja, vifuniko vilikuwa kwenye sakafu ya duka
(hakuna mshangao) na wazo langu la kwanza lilikuwa, vizuri, hiyo ilikuwa ni upotezaji wa RSO!
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Lakini baada ya kukaguliwa zaidi, RSO ilikuwa bado imebandikwa kwenye vidonda vya tundu la
tundu na ilikuwa imeimarishwa hadi kuwa kitu kama lami, na hivyo kutengeneza kizuizi cha nzi
na kuziba vidonda.Niliiacha.Sikujaribu kuweka upya au kitu chochote.Siku inayofuata ...  kitu
kimoja.

Ilikuwa angalau siku  4 kabla  ya  mimi  kufanya tena kitu  chochote  kwenye hocks  yake kwa
sababu mafuta alikuwa amefanya band-ade kubwa!

Leo ni takriban wiki ya 3 ya jeraha lake, niliweka hoki zake na ilinichukua saa 1/2 ili kuondoa
RSO ya zamani, na kufichua ngozi mpya iliyopona/iliyoharibika chini.Nilituma maombi tena ya
RSO  na  tutaona  tutakayopata  kwa  siku  4  nyingine.Nitakuwa  na  uhakika  wa  kupata  picha
zilizopakiwa na kushiriki.

Asante Rick -- Je, ulifikiri ulipotengeneza kundi lako la kwanza la RSO kwamba lingefurika hata
katika ulimwengu wa farasi?Wewe ni wa ajabu!!" Heather

-- Asante, Heather.Mafuta yanastaajabisha kwa farasi, kama vile yanavyofanya maajabu kwa
wanyama wengine wote.Kila mwenye farasi anapaswa kuwa na ndoo ya mafuta kwa ajili ya
farasi zao.Unajua jinsi ilivyo kwao - haujui jinsi watakushangaza.JB

"Mbwa wangu alikuwa na saratani ya mifupa.Nilikataa matibabu yote ambayo Daktari wa mifugo
aliniambia nifanye, hata nikamtoa bega na mguu.Niliambiwa alikuwa na wiki 2 na alipewa dawa
nyingi za maumivu.Walimfanya mgonjwa sana na alikuwa anaona shit.

Aliitwa rafiki na akapata suckers kutoka kwa mafuta.Nilikuwa nikimpa kwa maumivu na ilifanya
kazi vizuri.Hakuweza kutembea hapo awali.

Kweli, mwezi mmoja baadaye daktari hakuamini kuwa bado yuko hapa na akapiga x-rays zaidi
na SARATANI ILIONDOKA...Ukipenda nitakwenda kuchukua picha za kabla na baada ya eksirei
na kuzichapisha kwa ajili yako.Ni kweli HEMP INAUA SARATANI...” Tammy

“JB, mwaka jana niliambiwa farasi wangu ana miezi 3 ya kuishi, bangi imemuweka hai lakini
nimekuwa nikimlisha majani tu kwani mimi ni  kuku wa kutengeneza RSO.Nilikuwa nitafanya
hivyo,  kisha  Jeannie  Herer,  ambaye  ni  rafiki  yangu  tangu  darasa  la  8,  alinifanya  niahidi
HATAKUWEZA kuifanya  hadi  mtu  awe  hapa  pamoja  nami  kwa  vile  mimi  ni  mchungaji  na
napenda  hivyo.Hata  hivyo,  majani  yameondoa  uvimbe  mmoja  tu  na  huwezi  kujua  ana
melanoma.Alitakiwa  kufariki  Julai  iliyopita  2011.Yeye  ni  mzima  na  mwenye  furaha  lakini
hukasirika ikiwa sina chungu cha kumlisha kila asubuhi.Asante bwana mwema najua baadhi ya
walezi katika eneo langu ambao huchangia bidhaa kwa ajili yake!Nitajisifu kidogo na kusema
Jack Herer alinishukuru katika kitabu chake cha mwisho kilichosahihishwa kwa kuwa mpigania
uhuru, nimekuwa nikipiga kelele kuhusu uzuri wa bangi kwa zaidi ya miaka 40 sasa!Tutashinda
pambano, nadhani inaweza kuwa mbele!Natumai tumaini!" JoAnn

--  Mzuri,  JoAnn.Usimkasirishe  na  kufanya  RSO kwa  ajili  yake,  sio  ngumu au  hatari  kama
inavyoonekana na unaweza kujaribu kuifanya kwa kusema aunzi  moja au mbili  na kujenga
ujasiri wako kwa njia hiyo.Kila la heri, JB

“Matokeo yale yale kwa paka wangu!!!Lakini bado niliondolewa uvimbe huo kwa upasuaji.Hiyo
ilikuwa  miaka  3-4  iliyopita.Hakuna  uvimbe  unaotokea  tena!Ana  miaka  16thsiku  ya  kuzaliwa
mwezi ujao!Nilijua kulikuwa na zaidi ya "kupalilia" kuliko karamu!" Ryan

"Niliponya saratani kwenye jicho la paka wangu wa miaka 16." Dan

Q.Marafiki  wapendwa,  tunatumai  kuwa hii  itakupata vyema.Ninampa mbwa wangu RSO wa
miaka 8, pauni 40 kwa uvimbe unaokua upande wa kulia wa mwili wake.Leo ni siku yake ya
kwanza ya matibabu na alipigwa na kulala.Nilimpa kiasi cha punje ya mchele.Je, hii ni nyingi
sana?Je, ungependekeza nimpe mafuta kwa muda gani na mara ngapi?Mimi mwenyewe niko
kwenye  mafuta.Kadiri  muda  unavyosonga  ndivyo  nazidi  kuzoea  "juu."  Lazima  nifanyiwe
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upasuaji mwezi ujao na ninapanga kutumia RSO kwa maumivu yangu na kupona.Ikiwa naweza
kuifanyia kazi, nitaitumia maisha yangu yote.Baraka na Asante Sana

A.Katherine, Uingereza Ningeahirisha upasuaji ikiwezekana hadi ule sema 180g ya mafuta kwa
gramu kwa siku (au zaidi) katika dozi tatu.Mpe mbwa nusu ya hiyo ikiwa unafikiri hajaridhika na
alichopata sasa.Kulala ni sehemu ya mchakato wa uponyaji, hakuna kitu cha kuwa na wasiwasi
kuhusu  na  ni  ishara  kwamba  mafuta  ni  sedative,  ambayo  ni  nini  unataka.Nguvu  zaidi  na
sedative, ni bora zaidi.Kila la heri, JB

"Halo Jindrich!Nilizungumza nawe mnamo Julai 9 kuhusu panya kipenzi wa mwanangu (mwaka
1.5)  ambaye  alikuwa  na  uvimbe  unaojitokeza  nyuma  ya  mguu  wake  wa  mbele  wa  kulia
(takriban inchi 1 kwa kipenyo).Nilianza kumpa RSO mara 3 kwa siku na wiki 1 baadaye uvimbe
haukuonekana kabisa.Wiki 2 baadaye ilipita!Nimeendelea kumpa dozi mara 3 kwa siku na dada
yake pia anapata dozi ya matengenezo.Wote wawili  wamefurahi sana na kwa niaba yao na
familia  yangu ningependa kutoa shukrani  kubwa kwa Rick na wewe mwenyewe kwa kutoa
habari muhimu zaidi!Bangi hutibu saratani!”

"Ninakutumia taarifa za mbwa wangu kugunduliwa na saratani ya mifupa.Juni 1 imekuwa miezi
saba, x-rays ya mwisho inaonyesha hakuna kuenea kwa mapafu.Walipata mapumziko kamili
karibu  na  tovuti  ya  uvimbe kwenye  mguu,  hawajui  wafanye nini.Kwa kawaida  mbwa hawa
ambao  wana  mapumziko,  unapaswa  kuwaweka  chini.Wamehitimisha  kuwa  uwekaji  wa  kila
mwezi wa dawa iitwayo Zometa unaiweka sawa kwa hivyo wataendelea naye katika kesi wakati
atakuwa  akipokea  infusions  za  Zometa  kila  mwezi.Lakini  Hakuna  Saratani  Iliyoenea  na
hawawezi  kuchukua  tumor  ambayo  ilikuwa  huko  miezi  7  iliyopita.Nilidhani  tu  ungependa
kujua.Saratani  hii  kali  huchukua  maisha  ya  mbwa  ndani  ya  miezi  4-6  baada  ya
kugunduliwa.Huyu  hapa,  miezi  7,  HAKUNA  kansa  iliyoenea.Mvunjiko  mzima  lakini  bado
unatembea kama hakuna kitu kibaya." Linda

“Baada  ya  wiki  9  saratani  za  ngozi  kwenye  mbwa  wangu  zimetoweka  KABISA!!Dozi  ya
matengenezo sasa kwa maisha yake yote.Ambayo ninahisi sasa itakuwa si raha kwake tu bali
maisha marefu pia.BARAKA RS & JB!!>;-)” Kijani

"Mbwa  wangu  alifanya  vizuri  mwanzoni  kwenye  saizi  ya  kichwa  cha  pini  kuanza,  kisha
akaongezeka hadi akawa anachukua vipande 1-2 vya saizi ya mchele.Yeye ni 80lb shimo.Cha
kusikitisha ni  kwamba mafuta ninayoweza kupata si  asilimia kubwa ya kutosha (82%) hivyo
ingawa yaliboresha hamu yake ya kula, yalimsaidia ugonjwa wa yabisi, yaliboresha koti lake na
ngozi, hayakusaidia pua yake ya ukorofi ambayo pengine ni saratani ya pua.Ikiwa mtu yeyote
hapa yuko WA na ana mafuta ya 90+%, nitamchangia kwa furaha." Kuishi

-- Jaribu kupaka mafuta kwenye pua yake pia, na labda ujaribu kuinua pua yake kwa kutumia
ncha ya Q au kitu kama hicho, ikiwa hatakuuma kwa hilo.Unaweza pia kujaribu kuweka mafuta
katika tanuri iliyowekwa kwenye 130 ° Celsius kwa muda wa saa moja na ujaribu kuifanya iwe
ya kujilimbikizia / yenye nguvu zaidi kwa njia hiyo.Au uwe na subira na uyape mafuta muda
zaidi.” JB

"Mbwa wangu alikuwa na wiki 3 za kuishi.Uvimbe wa seli nyingi kwenye mwili wake safi wa
shimo...Baada ya wiki 3 uvimbe hupungua kwenye ISO/RSO.Naapa.Amejikojolea mara chache
na kujifanya amelewa lakini nilijua ni kwa manufaa yake.Bado yuko juu yake.Hata wakitoweka
bado nitamfanya kuwa dawa yake.Nakupenda, JB na Rick.” Bocaj

"Nimekuwa  nikimpa  mtoto  wangu  wa  miaka  14  mafuta  ya  Shimo  kwa  wiki  4  sasa  kwa
saratani.Wakati  fulani  yeye  hulewa  kidogo  ninapomnywesha,  lakini  madhara  yanapoisha,
analala  kama mtoto  wa  mbwa.Alikataa  kuchukua  dawa za mifugo  ili  tupate  mafuta  badala
yake.Bado siku za mapema lakini ninarekodi maendeleo yake.Ilichukua karibu wiki moja kwake
kuzoea  mafuta  na  kupata  hamu  ya  kula  tena.Nina  wivu,  kwani  tunaweza  katika  hatua  hii
kumudu mafuta yake tu.Penda hadithi nzuri za kila mtu! Janine

- 186 -



"Je, mbwa wako alikuwa na madhara?Nataka mbwa wangu juu yake pia.Yeye ni bega.” Marie

"Hakuna  madhara.Alifanya  hivyo,  kama  mbwa  wanavyofanya  wanapotafuna  nyasi  au  kitu
chochote  cha  kusaidia  kujisafisha.Hakuna  mtu  (kipenzi  kilichojumuishwa)  anayejitibu  kwa
chochote kinachotoa athari mbaya.Hatujajengwa kufanya kazi kwa njia hiyo. Tielman

"Iliokoa  maisha  ya  mbwa wangu kutokana  na  ugonjwa  wa  kinga  ya  mwili  ambao  steroids
ziliacha kufanya kazi.Hakuna madhara!" Yohana

"Nimeona  madhara  ya  mbwa  kuchukua  RSO ...Kwa  siku  chache  za  kwanza  Ruby  (mbwa
mwenye umri wa miaka 12) alikuwa bado mgonjwa na akitetemeka kidogo, dalili za wasiwasi
ikiwa una shaka juu ya mada hiyo lakini ninaweza kukuhakikishia mwezi 1 wa matibabu na
mbwa anaruka huku na huko akiwa mzima. mbio juu ya ngazi kuruka juu ya kitanda na viti
vilivyojaa nishati wakati wote tena sana.Macho yalikuwa yametoka maji na kuwa na mfuniko wa
kijivu sasa yamerudi kabisa katika hali ya kawaida.Ruby alikuwa na kiota kikubwa sana ndani
ya mguu wake ambao ulikuwa hapo kwa miaka mingi na sasa baada ya kula mafuta ulikaribia
kudondoka!!!Asante kwa Rick Simpson xxx kubariki mafuta haya, yanafanya kazi kweli, mbona
HAKUNA ushuhuda wa kusema hayafanyi hivyo..?” Brett

"Leo  ni  siku  ya 3  kwa matibabu  ya mbwa wangu na  RSO (Rick  Simpson  Oil)  ambayo  ni
mkusanyiko wa bangi kwa matibabu ya magonjwa mengi mabaya.Ana umri wa miaka 13 na
takriban 7miezi iliyopita, alipata kitu kilichomsababishia kukoroma kupita kiasi, kamasi kuu na
siku kadhaa alikuwa mlegevu.Niliitafuta mtandaoni, nikasema "kikohozi cha kikohozi au baridi
ya mbwa" kwa hivyo nilikuwa na dawa fulani hapa na nikaanza kumsomesha.Haikusaidia hata
kidogo, kwa hivyo tulimpeleka kwa daktari wa mifugo.

Bila shaka, walitaka kufanya kazi ya damu, x-rays na uchunguzi wa kamasi.Takriban 500 katika
bili  za  daktari  wa  mifugo,  nilikataa  kwa  hivyo  tulianza  kumpatia  dawa  pana  ambayo  pia
haikuigusa kwa mwezi.Alimrudisha ndani na akapata viuavijasumu viwili vikali zaidi, alichukua
mwezi mmoja kwa kidini.Hukugusa pia!

Kwa hivyo daktari wa mifugo alijaribu dawa ya kuvu ...BADO HAKUGUSA UGONJWA WAKE!!
Ni ngumu kubaini ni nini kinachofaa katika matumizi ya mbwa wa miaka 13 ...Kwa hivyo niliacha
dawa zote takriban mwezi mmoja uliopita ili kuruhusu mwili wake urudi na nilianza kutumia RSO
siku 3 tu zilizopita, jumla ya dozi 6 na yeye ni mbwa mpya kabisa!

Hakuna  snot,  hakuna  kukohoa,  yeye  ana  munchies  na  kwa  ujumla  tumeona  kuboresha
AJABU.Ajabu kweli.Kutokana na uzoefu wangu wa kibinafsi, naweza kuthibitisha kwamba hii ni
dawa ya ajabu ya surreal.Asante kutoka moyoni mwangu!” Kuishi

“Bondia wangu ananitafuta ili kupata moshi.Amenaswa akiwa amesimama juu ya uvumba wetu
akijaribu  kupata  gumzo  pia...anajifunza  sio  moshi  wote  ni  wa  kirafiki.Natumai  mbwa  wako
atapata mafuta hivi karibuni!!" Agosti

"Nina Newfie mwenye umri wa miaka 13 mwenye umri wa miaka 14 (50% golden retriever 50%
new foundland) na alikuwa akilia sana kwa sababu makalio yake yalimuumiza sana kwa sababu
ni wazi alikuwa na arthritis (mbwa mzee + sakafu ngumu) na yangu. baba na kaka walikataa
kumpeleka kwa daktari wa mifugo, kwa hivyo ningemnunulia mbwa wangu mfuko wa $ 40 na
wakati  anaanza  kuhisi  kidonda,  nilimvuta  kidogo  na  akafanya  kama  mbwa.Hakuna
kunung'unika, kupiga kelele, hakuwa na shida kutembea au kufanya mambo na angelala kwa
amani.

Pia  alikuwa na uvimbe wakati  huu pia.Hatimaye nilimshawishi  baba yangu kumpeleka kwa
daktari wa mifugo (nilisema ikiwa anahitaji kuwekwa chini basi tutataka lakini nataka maoni ya
VETS kabla ya kuweka miadi) tunafika huko na anamchunguza mbwa wangu.Mwishoni mwa
miadi  hiyo  alisema kwamba yeye  ndiye  mbwa mwenye afya njema zaidi  kuwahi  kumwona
katika umri wake!
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Ana arthritis  MINOR & alisema hakujua jinsi  haikuwa mbaya zaidi  na uvimbe wake ambao
ulikuwa na ukubwa wa besiboli?Ndio,  sasa ilikuwa saizi  ya  gumba!Alisema kuwa dawa ya
ugonjwa wa yabisi  aliyokuwa akiwekwa inapaswa kumsaidia  kuweka maudhui  yake  ilikuwa
$150 kwa maagizo ya siku 30 na ilifanya SHIT.Niliacha hata kumvuta ili kuona ikiwa dawa hiyo
ilikuwa  ya  thamani  yake.Hapana.Alipigana  kuzichukua,  zikamfanya  ashikwe  na  choo,  na
alikuwa anaumwa kila wakati!

Pamoja na magugu, alikuja kwangu moja kwa moja kukaa na kujua anachopata na kukipenda!
Imesaidia uvimbe wake kutoweka, imehakikisha kuwa ugonjwa wake wa yabisi si kitu chochote
hadi sina budi kumvuta kwa sababu haimsumbui popote karibu hata nusu ya kiasi ilivyokuwa
kabla sijamvuta.Bangi ni mmea wa miujiza na imefanya mbwa wangu maisha marefu na yenye
afya!Ningefanya chochote kwa mtoto wangu wa kike!Yeye ni kiburi na furaha yangu! Bethania

"Mbwa wangu ni Mchungaji wa Ubelgiji wa miaka 13.Miaka michache iliyopita uvimbe mdogo
ulionekana upande wake.Ghafla ilianza kukua kwa kasi ya kutisha miezi michache iliyopita.Cha
kusikitisha aligundulika kuwa na saratani...na sio donge moja tu.Juu ya uchunguzi alikuwa na
wengi.Alikuwa na matatizo  mengine pia...Hasa arthritis  na hip  dysphasia.Upasuaji  haukuwa
chaguo  kwani  ilikuwa  na  shaka  kwamba  angeweza  kuishi  kwa  ganzi.Sikuweza  kuvumilia
kumtazama akiteseka...hakuweza kutembea na alikuwa ameacha kula.Niliamua kujaribu kumpa
mafuta ya bangi kama jaribio la mwisho la kumsaidia.Mwenzangu Pat na mimi tulimpa kiasi
kidogo (kama saizi ya punje ya mchele) kwenye keki.Ilimuathiri sana...alikuwa hana utulivu kwa
miguu yake na akalala kwa masaa.

Tulibadilisha kipimo kwa siku chache zilizofuata na tukagundua kuwa hamu yake iliboresha
mara moja.Pia alianza kuzunguka kwa urahisi zaidi na mtazamo wake ulikuwa mkali zaidi.Kadri
siku  zilivyokuwa  zikisonga  mbele  tuliongeza  dozi  yake  taratibu.Ni  wiki  3  zimepita  na
sijamtambua kama mbwa yule yule.Anafuraha!Akitingisha mkia, anacheza, anakula, na bora
zaidi  uvimbe ni  nusu ya saizi  ilivyokuwa kabla hatujaanza kwenye mafuta!!!!Nitaendelea na
matibabu  yake  (tumebahatika  kusambaza  mafuta  yetu  wenyewe)  na  kukujulisha.Natarajia
kuona uvimbe huu ukitoweka kabisa!!!!!!!!” Josie

"Nimeanzisha pomeranian mdogo wangu kwenye mafuta kwa sababu ana trachea iliyoanguka
na  kushindwa  kwa  moyo  kwa  kuzaliwa.Hajapata  dawa  zake  za  kawaida  tangu  majira  ya
kiangazi na hajakohoa hata kidogo kwa mara ya kwanza tangu majira ya kiangazi (alikohoa kila
mara  na  kufunga  mdomo  hata  kwenye  dawa  alizopewa  na  daktari).Ana  nguvu  nyingi  na
anafanya vizuri zaidi kuliko alivyokuwa akifanya alipokuwa kwenye dawa." Karen

"Mbwa wangu pia ana uvimbe na nimempa mafuta,  lakini  nadhani  kidogo sana alikuwa na
usingizi  mzito alihisi  kama amelewa ni Rottweiler  135 lbs,  kwa hiyo lazima nibadilishe kiasi
ninachompa. .Lakini naamini itamsaidia.” Peter

Q.Hujambo, unashangaa tu ikiwa RSO ya mada inaweza kufaa kwa chura ambaye amevunjwa
mguu mmoja wa nyuma na sasa umekatwa hivi karibuni?Labda dabu ndogo kwenye mfupa
uliofunuliwa ingemsaidia mtu huyu mdogo kutoka?Au labda ni nguvu sana kwa kiumbe mdogo
kama huyo?Asante na Mungu akubariki kwa kufikisha ujumbe!

A.Ingawa  lazima  nikiri  kwamba  sijawahi  kumtibu  chura  kwa  mafuta,  jinsi  ninavyomtazama
ndivyo  mafuta  yanavyoongezeka  na  kasi  zaidi,  bora  zaidi.Pia  ningeweka  kwenye  chakula
chake.Hali mbaya zaidi ni kwamba chura maskini atapigwa mawe.Jambo kubwa.Kila la heri, JB

"Nilikuwa na rafiki ambaye mbwa wake alikuwa na glakoma na akafanya "majaribio" alimpa
mbwa wake bangi kwa wiki moja na kuchunguzwa shinikizo la macho yake ... daktari alisema
hajawahi kuona shinikizo linapungua haraka ... nilimpa chochote kwa wiki moja na kumpeleka
ndani ... daktari wa mifugo kuliko kumuuliza alikuwa anafanya nini kwa sababu shinikizo lilikuwa
kubwa sana iliharibu maono yake ...alipomjibu daktari wa mifugo kuhusu "jaribio" lake daktari
wake wa mifugo kuliko kumtia moyo kuendelea na matibabu ya bangi!!!!! Garrett
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“Nimempa mbwa wangu mzee bangi mara nyingi.Ilisaidia sana kwa maumivu na kupunguza
siku zake za mwisho.Siku niliyomuweka chini, nilimpa nyama ya nyama ili atoke nje ili alove jua
na chipsi kadhaa za mbwa zilizotiwa bangi.Alifurahia mara yake ya mwisho pamoja nami na
alikuwa na amani wakati ulipofika.” Samantha

"Mimi  na  wanyama  wangu  tumekuwa  tukipambana  na  Mdudu  asiyejulikana,  vidonda  vya
kutisha, bangi ili kuokoa.Ingawa wanyama wangu wa kipenzi wamepigwa mawe kama sanamu
ya mwamba wanaboreka kama mimi.Chochote hiki ni cha kutisha, madaktari wa mifugo au hati
hawajaweza kubaini.  --  Ni  bora kupigwa mawe kama sanamu ya mwamba kuliko baridi  na
kufa.Hayo tu ndiyo ninayojua, JoAnn.huu, JB

"Sijawahi  kulipa  kipaumbele  sana  kwa  mafuta.Kisha  nilijaribu  tincture  ...  moly
takatifu ...Ninampa mbwa wangu ana miaka 12 na inamsaidia sana anakula anacheza na ni
kama utu wake wa zamani.Nilijaribu glucosamine lakini haigusi hata maumivu yake...Sikuwahi
kufikiria  kumpa  mbwa  wangu  hadi  nilipoona  wengine  wameifanya  ...  lakini  ndio  mafuta  ni
nzuri  ...  asante  kila  mtu  ikiwa  mbwa  wangu  angeweza  kukushukuru,  nina  hakika
ange...amani.. .” Kary

"Nilimponya Ferret  wetu wa insulinoma iliyounda Saratani  ya kongosho.Jisikie  huru,  'familia
yako ya manyoya' inakuhitaji.Huyu hapa Maua wakati wa matibabu yake, yuko macho kidogo
na yuko tayari kwa usingizi wa utulivu..!” Hempy

"Mbwa wangu mmoja hana kifafa tena kutokana na mafuta ya bangi." Charles

"Nimepata Rottweiler na niliambiwa kwenye Krismasi alikuwa na saratani ya tumbo na hakuna
kituwanaweza kufanya na ana miezi 2 ya kuishi max.Kwa hivyo nilimjaribu kwa mafuta ambayo
nilitengeneza mwenyewe.Ilimchanganua wiki 2 zilizopita.Saratani yote imepita." Ian

"Ninaipatia maabara yangu ya miaka 13.Kisha anakimbia mpira kama vile alikuwa 2." Stephanie

"Niliponya melanoma ya pitbull yangu." Brandon

"Nimechukua tu Rottweiler wangu kutoka kwa daktari wa mifugo baada ya upasuaji wake wa 2
ili "kupata saratani ambayo hatukuweza kupata mara ya kwanza." Nimekuwa nikimpa RSO kwa
mwezi mmoja, na pia kupaka zeri ya bangi kwenye tovuti ya chale.Nadhani nini?Daktari wa
upasuaji aliona "HAKUNA KANSA INAYOONEKANA".Itabidi kusubiri  matokeo ya maabara ili
kuhakikisha, lakini ningesema nina muujiza wangu wa pauni 100." Joni

"Paka wa binamu yangu alikuwa na umbo la paka la Parkinson.Magugu yalikuwa juu ya kitu
pekee  ambacho  kilimtuliza  na  kuacha  mikazo  yake na  kwa hakika  kupanua  na  kuboresha
maisha yake.Mbali na kuwa sababu ya kifo chake au kuwa sumu kwake!Kwa bahati mbaya,
binamu yangu alikuwa akiitumia wakati huo kuzuia kifafa chake!Dawa inayofaa kwa wanadamu
na wanyama sawa! Enñio

“Anza na kiasi  kidogo sana cha jibini  au  nyama chochote  watakachokula!Kuoza kwangu ni
pauni  100  na  nusu  punje  ya  mchele  inatosha!Punje  nzima  ya  saizi  ya  mchele  humwacha
ameketi akidondokwa na machozi kwa masaa 4-6. Greg

"Mbwa wangu alikula keki za anga za thamani ya mwezi mmoja bila madhara yoyote, zaidi ya
usingizi mrefu sana." Ned

"Kweli kabisa.Mmoja wa wanafamilia wetu wapendwa wenye miguu minne alikuwa na uvimbe
wa  ngozi  kwa  muda  wa  miaka  mitano  chini  ya  kiwiko  chake.Ambayo  ilikua  kubwa  kila
mwaka.Alipofikisha miaka 11. mzee alianza kuonyesha dalili za nyonga.Badala ya kumsukuma
amejaa dawa za maumivu ambazo zinaweza kuharibu ini na figo.Tulianza kunyunyizia vifuniko
vya vape kwenye chakula chake au kama matibabu.Alipenda ladha ya maua yaliyokaushwa
kidogo.Kisha akaanza kuwa hai  zaidi.Baada ya miaka kadhaa ya kumtibu kidini  kwa bangi
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iliyopulizwa  tena  uvimbe  wake  kwenye  kiwiko  chake  ulianza  kupungua  hadi  kuwa  ngozi
iliyolegea.Aliishi hadi miaka 14.Hakuwahi kushindwa kututazama kwa macho ya upendo.Mpaka
hangeweza  tena  kuwa  mbwa  ambaye  angeweza  kukimbia  na  kuruka.Kwa  hivyo  tulifanya
uamuzi mgumu zaidi  kukomesha mateso yake kupitia daktari  wa mifugo mwenye fadhili  na
upendo  ambaye  tumefanya  naye  kazi  kwa  zaidi  ya  muongo  mmoja.Siku  chache  kabla  ya
Krismasi  daktari  wa  mifugo  na  mkewe  walikuja  nyumbani  kwetu  wakielekea  nyumbani  ili
kutusaidia na mabadiliko yake.*machozi* Yote kwa yote bangi ni tiba ya mateso mengi.Alizeeka
hadi uzee wake ulioiva kwa sababu ya upendo wetu na upendo wetu wa sakramenti ya kweli....
BANGI.

"Ndio, najua kwamba, mbwa wangu alikufa mwishoni mwa Aprili, na jambo la mwisho tulifanya
pamoja  nilivuta  bangi  naye na mwishowe alitoka  kwa maumivu.Alienda kulala  kwa amani.”
Morganna

“Ni vizuri kujua.Unafikiri ingefanya kazi kwa wanyama kipenzi wa binadamu pia, kwenye uti wa
mgongo?" Brenda

"Una kipenzi cha binadamu?" Colin

"Ninaweza kupata wapi mmoja wa wanyama hawa wa kipenzi?Zinasikika za kuvutia.Ninataka
kutoa mafunzo kwangu kufanya bustani.Je,  wana akili  za kutosha kufanya hivyo,  unafikiri?”
Sasha

"Ndio,  inafanya kazi kwa wanyama wa kipenzi  wa binadamu pia.Asante kwa hili  -  ilinifanya
nicheke." JB

"Nilitumia chungu (kiasi  kidogo)  kwa sungura wangu na kiota juu ya jicho lake moja.Ukuaji
ulienda na akahifadhi maono yake.Matibabu ya mwezi tu na alikuwa wazi.(Daktari wa mifugo
anasimamiwa).Sasa nina Mdenmark mzuri  ambaye ana shida za ubongo na kifafa.Ninavuta
sigara kwa ajili ya lupus yangu (hakuna maandishi ya dr, bangi tu na Dk. anajua) na Dane mkuu
analala kwenye kochi karibu nami.Pamoja na dawa zake za kifafa na kuwa nyumbani kwangu
(nilimchukua wiki 6 zilizopita) karibu yangu ninapofanya hajapata kifafa kwa muda wa wiki 5 1/2
na ananenepa, anatembea vizuri na anastarehe zaidi. .Pia niliongeza mafuta ya nazi, vijiko 2
kila siku, kwa utaratibu wake na anaonyesha maendeleo ya kipekee katika uhamaji na ugonjwa
wake. Ukungu

"Bondia  wangu wa umri  wa miaka 9  alikuwa na uvimbe mgongoni  mwake wa ukubwa wa
marumaru ya "mpiga risasi"... si kubwa kama mpira wa ping pong.Nilimuanzisha kwa mdomo
RSO 3xday.Alivumilia kipimo vizuri na uvimbe hatimaye ukafanya kazi nje ya ngozi na kuacha
shimo.Regimen iliyoendelea ya RSO na antibiotics hadi imefungwa kabisa.Yeye ni  mpya na
hana uvimbe wowote na hana madhara.Doberman yangu hata hivyo haivumilii RSO vizuri sana
na inabidi kuchukua dozi ndogo zaidi.Lakini yeye pia ameponywa kutokana na ugonjwa huo.”
Karen

“Nilikuwa nikimtibu mbwa wangu mzee kwa kumpulizia  moshi  sikioni.Aliipenda na akafanya
kama mbwa badala ya mbwa mwenye umri wa miaka 21 (miaka ya binadamu) mwenye makalio
mabaya na ugonjwa wa yabisi." Gina

"Mafuta  ya  katani  yaliokoa  mbwa  wangu  wa  Mchungaji  wa  Ujerumani  alipogunduliwa  na
saratani ya wengu, sasa ana umri wa miaka 9 na yuko katika hali ya utulivu na anaendelea
vizuri." Paulo

“Mwanangu wa kiume mwenye umri wa miaka 6 alipata ugonjwa wa yabisi-kavu.Ilichukua wiki 3
kuwa naye na kukimbia  tena.Ninawapa mbwa wangu 3  kipimo cha kuzuia  mara mbili  kwa
wiki ...Sina bili za daktari kamwe ...Ninawaona kwenye kilele chao kila siku ...Mafuta ya bangi ni
sehemu  muhimu  ya  lishe  yetu  kwa  kadiri  ninavyohusika...Nimeshangazwa  na  mmea
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huo ...wakati wote...” Sparky

Hitimisho 

"Jindrich Bayer: HUWEZI KUENDESHA UCHUMI KIASI BILA KASI.

Rick Simpson: Hiyo ni kweli!

JB:Haiwezi kufanywa tu.

Mfano rahisi… Ikiwa tutashikamana na dawa.Jamhuri ya Czech inatumia takriban dola bilioni
moja kwa wagonjwa wa kisukari pekee.Kuna 800,000 kati yao!

[Sasa  JB,  akihutubia  JAKA—mwanamuziki,  mwanaharakati  wa  bangi,  DIABETIC—ambaye
ameketi kushoto kwa Rick na yeye…]

Unajua  mwenyewe  mafuta  hufanya  nini  kwa  ugonjwa  wa  kisukari.IKIWA UNAWEZA KULA
GRAM 4 KWA SIKU HUTAHITAJI HIYO INSULIN KABISA.

Na tunatumia dola bilioni  kila  mwaka ...na pesa hizo hutoka Jamhuri  ya Czech na kwenda
mahali pengine ...Na kamwe kurudi!

[Anacheka kwa kutoamini…]

Na hiyo ni kisukari tu!Kisha, ongeza mafuta, kama Rick alivyosema… Sawa [nakupa...labda...],
si  magari  yote,  si  kila kitu… Lakini  kama 50%… Kama [tu]  matrekta yote yakitumia [HEMP
FUEL]… Kwa nini sivyo???

Halafu, bei ya chakula inashuka, kimantiki...Kwa sababu wakati huna haja ya kulipa euro 1, 2, 3
kwa lita moja ya gesi ili mafuta ya lori/trekta… Kisha, kimantiki, chakula kinaweza kuwa nafuu.
Na watu hawana pesa ...

Serikali ihakikishe wananchi wanakula na kuishi.Sio kwamba wanakufa...

RS:Na si hivyo tu, bali wakulima wana haki ya kulima zao hili ili kusaidia kuendeleza maisha
yao.Katika historia  yote,  ilikuwa ni  ukweli  unaojulikana kwamba mmea huu ulitumiwa kama
chakula cha ajabu cha mifugo, baada ya kuchukua mafuta ya mbegu ya katani kutoka kwa
mbegu,  keki  hizi  za  mbegu  hulishwa  kwa  wanyama.Ni  baadhi  ya  malisho  bora  zaidi  ya
wanyama kwenye sayari!Kwa hiyo,  hii  si  tu  ingewapa dawa ya kutibu  mifugo yao,  bali  pia
ingewapatia chanzo cha chakula cha mifugo yao.

Na  ni  kama  Jindrich  alisema  ...Kwa  nchi  yoyote,  kujaribu  kuendesha  uchumi  bila  kutumia
katani…  Au  kwa  mkulima  yeyote  kujaribu  kufanya  taaluma  hiyo,  na  asiruhusiwe  kukuza
katani,lingekuwa ni zoezi la ubatili tu'!Wakulima wanahitaji haki ya kukuza mmea huu.Na kila
mtu anapaswa kuwa na haki sawa ya kutoa mahitaji yao wenyewe.Sisi sote tunahitaji kuwa na
uhuru huo ...

JB:Je!  ungependelea  kula  nyama  kutoka  kwa  wanyama  waliolishwa  chakula  kisichofaa  na
kudungwa dawa za kuua viua vijasumu, au ungependelea kula nyama kutoka kwa wanyama
waliolishwa katani na haungehitaji viuavijasumu hata kidogo?

Je! ungependa kula kuku aliyelishwa kwa mbegu za katani na mwenye afya njema—hasumbuki
na hali  hizo  zote  mbaya—au ungependa kula  bidhaa ya viwandani?Je!  ungependelea kula
nyama ya mzoga au [yaani] samaki—ambayo itakuwa tajiri katika Omega-3, 6, 9 kwa sababu
italisha  mbegu  ya  katani—au  ungependa  kula  samaki  wanaolisha  majani  ya  kusagwa  au
wanyama waliokufa?Ni  rahisi  kama  hivyo… UCHUMI… Unalipa  sana  na  pesa  zinaondoka
nchini.Unataka  pesa  hapa.NA LIPI  BORA -  WAKATI  SI  LAZIMA UTUMIE  PESA...[basi]  SI
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LAZIMA KUPATA PESA…” (kutokaIlani ya Bangifilamu,inapatikana kwenye Youtube)

"Wacha nijumuishe mengi  ya kile  kinachotokea karibu na Mafuta ya Rick Simpson.Maagizo
huwaambia watu kwa A, B, C na D.Watu huzisoma na kuuliza - ikiwa sitafanya A, B, C na D
bado zitafanya kazi?Nisipofanya B, je A, C na D bado zitafanya kazi?Nisipofanya C, je A, B na
D zitafanya kazi?Je, nisipofanya D, je A, B na C bado zitafanya kazi?Na ni nini ikiwa nitafanya
A, B, C na D, tofauti, bado itazalisha kitu halisi?

Jibu la jumla ni: hapana, haitakuwa.Ikiwa ungependa kutoa RSO, fuata maagizokatika Tiba ya
Saratani: Itifaki ya Rick Simpsone-kitabu kwa barua.Ikiwa unataka kuzalisha kitu kingine, basi
fuata maelekezo mengine.Lakini  tafadhali  usitufanye tuwajibike unapozalisha aina tofauti  ya
mafuta na tiba inashindikana na kuishia na kifo kisicho cha lazima cha mgonjwa.

Ikiwa unafanya A, B, C na D, mafuta yatafanya kazi kwa njia bora zaidi, ndiyo sababu maagizo
yapo.Usipofanya, huenda isifanye kazi.Ni rahisi kama hiyo, sivyo?Je, wewe binafsi ungependa
kupokea nini ikiwa ungehitaji dawa?Kitu ambacho kimethibitika kufanya kazi vizuri sana, au kitu
kingine ambacho hakina sifa za kiafya zisizojulikana, ili tu yeyote aliyetengeneza mafuta aweze
kuthibitisha au kukanusha dhana yake au 'mbinu' yake?” JB
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